Hợp Nhất Linh Hồn

Không hư cấu – Giúp đỡ cái tôi, tâm linh, tăng trưởng cá nhân

Nhà xuất bản: Living Awareness Productions

P.O. Box 39, Wentworth, NH 03282 USA

Ấn bản đầu tiên: Tháng 4 năm 2013

Copyright @2011 Sal Rachele & Living Awareness Productions All rights reserved. Unauthorized duplication prohibited.

Cho phép trích dẫn đến một trang đầy đủ của tài liệu này trong mọi văn bản. Tất cả

các sự sao chép hay phân phối khác cần phải có sự cho phép bằng văn bản của Sal Rachele/ Living Awareness Produtions

Website của tác giả: www. Salrachele.com

In tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bởi BooksJustBooks.com 51 East 42nd Street, Suite 1202, New York, NY 10017

Bìa sách “New Eyes,” bởi Vesna Dharma, bản quyền 2013

www.vesnadharma.com

KHUYẾN CÁO: Đây không phải là một tác phẩm hư cấu. Tuy nhiên, do bởi bản chất của vấn đề và phương pháp trao truyền, Sal Rachele và những người hướng dẫn của anh ấy không có sự tuyên bố hay đảm bảo tính chính xác của các nội dung này. Người đọc và/hoặc người thực hành theo, đối với bất kỳ lời khuyên nào trong cuốn sách này, không được để Sal Rachele and Living Awareness Produtions chịu thiệt hại về bất kỳ

sự chống đối nào và tất cả những bồi thường nào hay tổn hại nào xuất phát từ đó.

Không có điều gì trong cuốn sách này được xem như lời đề nghị về luật pháp hay lời khuyên về y tế. Nội dung đưa ra chỉ là cho mục đích giáo dục. Người đọc được trông đợi tìm kiếm lời khuyên của một luật sư hay của một bác sỹ nếu họ tìm kiếm lời khuyên về luật hay về y tế.

ISBN: 978-0-578-12271-7

1

https://thuviensach.vn

Hợp Nhất Linh Hồn

Sal Rachele

Người dịch: Dương Hồng Phượng

2

https://thuviensach.vn

MỤC LỤC

Néi dung

Trang

Lời nói đầu

7

Giới thiệu

11

Chương 1 – Hành Trình Của Linh Hồn

14

Bản chất của Linh hồn

14

Câu chuyện Nguyên nhân Nguyên thủy

16

Sự Hạ xuống Vào Bóng tối

16

Nhớ lại các Vương quốc Cao hơn

18

Nói thêm về Nguyên nhân Nguyên thủy và sự Hạ xuống vào Bóng tối 19

Sự Khác nhau giữa Tinh Thần, Linh hồn và Bản Ngã

23

Các Tầng thứ Linh hồn và các Chiều kích

24

Bản chất của Thời gian

27

Sự Khác nhau giữa Thời gian Tuyến tính và Thời gian Phi tuyến 27

Các Dòng Thời gian và các Cái Tôi Vô Hạn

28

Các Cái Tôi Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

31

Cái Tôi Cao Hơn và Những người Hướng dẫn Tinh Thần

35

Làm thế nào để Liên lạc với Cái Tôi Cao Hơn của Bạn

37

Liên hệ với những Người Hướng dẫn Tinh thần của Bạn

39

Thay thế những Người Hướng dẫn Tinh thần Không còn Phụng sự Bạn 43

Hàn gắn Sáu Thân thể Thấp của Các Bạn

44

Thân thể Vật lý

45

Thân thể Tình Cảm

48

Thân thể Trí

51

Thân thể Astral

52

Thân thể Ether

54

Thân thể Nhân quả

55

Điều gì Xảy ra khi Thân thể Vật lý Chết đi?

57

Sự Tái sinh Không Tình nguyện

59

Sự Tái sinh Tình nguyện

60

Sự Thăng lên về mặt Tinh thần

62

Sự Thăng lên về mặt Vật lý

62

Tóm tắt

63

Chương 2 – Những Người Bạn Tâm Giao

65

và Những Linh Hồn Sinh Đôi

Sự Phân chia Linh hồn

65

Những Khác biệt giữa sự Phân chia và sự Phân mảnh Linh hồn 67

Những Linh hồn Tối cao

68

Các nhóm Phức hợp hồn

70

Những Linh hồn Sinh đôi

72

Các Gia đình hồn Nguyên thủy

77

3

https://thuviensach.vn

Các Gia đình hồn Thứ cấp

78

Các Thành viên Gia đình hồn Mở rộng

79

Các Dòng dõi Linh hồn

80

Những Người bạn Tâm giao

83

Tất cả những Sinh mệnh Con người Đều có Linh hồn

84

Những Thỏa thuận Linh hồn và những Hợp đồng Linh hồn 84

Một số Lưu ý về Hôn nhân

86

Các Loại Quan hệ Linh hồn

88

Những mối Quan hệ Nghiệp

88

Những mối Quan hệ Thầy –Trò và Trò – Thầy

91

Những mối Quan hệ Đồng Sáng tạo

93

Những mối Quan hệ Giác ngộ

94

Sự Giao tiếp Giác ngộ giữa các Cặp đôi

96

Các Cộng đồng Giác ngộ

97

Những mối Quan hệ Đồng tính

98

Những Tương tác Nhiều Bạn tình

99

Những mối Quan hệ Tantra

100

Tantra và sự Hợp nhất Năng lượng

102

Sự Mang thai Giác ngộ

102

Sự Mang thai Trong các Vương quốc Cao hơn

103

Sự Tái Hợp nhất của Các Gia đình Hồn trên Trái đất

103

Chương 3 – Sự Phân Mảnh Linh Hồn

105

Các Sinh mệnh có Chủ quyền

105

Các Sinh mệnh có Chủ quyền và Các Thực thể lìa Khỏi Xác 107

Làm Thế nào các Linh hồn Phân mảnh

108

Các Khuôn mẫu Năng lượng

110

Các Hình Tư tưởng

111

Các Thực thể Lìa khỏi Xác

113

Các Linh hồn Cha mẹ

116

Những sự Chuyển đổi Linh hồn

118

Những sự Chuyển đổi Linh hồn Tạm thời và Lâu dài

118

Nhập xác

119

Những sự Chuyển đổi Linh hồn Một phần

125

Hai Linh hồn Trong một Thân thể

129

Nhiều Linh hồn Trong một Thân thể

129

Nhiều Nhân cách và Nhiều Linh hồn Trong một Thân thể

129

Mở Kênh

131

Mở Kênh Thôi miên và Trung gian Thôi miên

131

Mở kênh có Ý thức

134

Trao truyền Ngoại cảm

135

Tải Thông tin Ngoại cảm

137

Tải Năng lượng Thông minh

137

Một Bài học Cơ bản về Sự Chiếm hữu Thực thể

138

Bản chất của các Thực thể Tiêu cực

139

Sự Tiêu cực trong Thể Aura và trong các Luân xa

140

Gắn kết Thực thể

141

4

https://thuviensach.vn

Sự Chiếm hữu Một phần

143

Sự Chiếm hữu Hoàn toàn

145

Sự Chiếm hữu Nghiệp

147

Truy cập vào Các Dữ liệu Akashic

149

Chương 4 – Hàn Gắn Và Hồi Phục Linh Hồn Về Sự Trọn Vẹn 153

Các Kỹ thuật và các Quy trình Hàn gắn Linh hồn

153

Phục hồi Những Mảnh hồn Đã mất

154

Tha thứ và Buông bỏ

155

Quy trình Tha thứ Tiêu chuẩn – Những người Khác

155

Quy trình Tha thứ Tiêu chuẩn – Cái Tôi, với sự Phục hồi Linh hồn 157

Các Kỹ thuật Hồi phục Linh hồn Khác

158

Hàn gắn Những Thực thể Tiêu cực

159

Bảo vệ Tâm linh và Tinh thần

160

Các Kỹ thuật Bảo vệ Tiên tiến

160

Cắt bỏ các Mối Ràng buộc và những Cạm bẫy Tâm linh

161

Luật về Nghiệp

161

Xóa Nghiệp

162

Phá vỡ các Hợp đồng Nghiệp

162

Tương quan Giữa Nghiệp và Luật Hấp dẫn

164

Trao và Nhận một Cách Cân bằng

165

Thẻ Cân bằng Nghiệp của Các bạn

166

Các Biện pháp Thêm nữa Hàn gắn Sáu Thân thể Thấp hơn 166

Hàn gắn Tổn thương Vật lý

166

Hàn gắn Các Ràng buộc Tình cảm

167

Hàn gắn Những Niềm tin Cốt lõi Tiêu cực

169

Những Kỹ thuật Thêm nữa để Xóa bỏ những Tình cảm và những Niềm 170

tin Tiêu cực

Xóa bỏ những Cấy ghép Astral

171

Gỡ bỏ các Dấu ấn Ether

173

Hàn gắn các Khuôn mẫu Thân thể Nhân quả

174

Đọc Đời sống Quá khứ và Trở về Đời sống Quá khứ

174

Tái Cấu trúc

174

Hàn gắn Dòng Thời gian

174

Hàn gắn Dòng Thời gian Ngược

175

Kết nối Dòng Thời gian Tương lai

175

Kỹ thuật Chuỗi Ngọc trai

176

Động Lực học Năng lượng

176

Phản Chiếu (Phản xạ)

177

Làm Chệch hướng

177

Khúc xạ

178

Trong suốt

179

Hấp thu

179

Khuyếch đại

180

Biến đổi

181

Chữa trị bằng Pháp thuật

182

Làm việc với Các Tinh thần Tự nhiên

182

5

https://thuviensach.vn

Các phép Bí tích

183

Thiền định Kích hoạt Sự Thăng lên

184

Hòa nhịp Thần thánh

184

Hàn gắn bằng Âm nhạc và Âm thanh

185

Các Liệu pháp Thuộc về Mầu sắc và Khuôn mẫu

185

Các Hình học Thần thánh

185

Chương 5 – Bản Chất Của Sự Giác Ngộ

187

Quá trình Giác ngộ

187

Các Chu kỳ Tiến hóa Linh hồn

187

Các Tầng thứ Giác ngộ

188

Tự Biết mình

189

Chấp nhận Hoàn toàn

191

Trở Thành một với Thượng Đế

191

Tách ra Chân thực

193

Vô hạn

194

Không Ham muốn

194

Đi vào Tĩnh lặng

194

Trở nên Trống rồng Hòa toàn – Đi vào Hư không

195

Điều Chưa biết

195

Vui sướng và Say mê

196

Điều Không Thể Biết

197

Sự Giác ngộ và các Quyền năng Tâm linh/Trực giác

198

Sự Giác ngộ và Việc Thăng lên

199

Chương 6 – Hợp Nhất Linh Hồn Trên Thế Giới

201

Làm thế nào để Ở trên Thế giới những không Thuộc về Thế giới 201

Những Hoạt động Thương mại Giác ngộ

203

Leah và sự Thịnh vượng

205

Nói thêm Về các Cộng đồng Giác ngộ

209

Một Viễn cảnh Về Thời Đại Vàng Mới

210

Kết Luận

212

Phụ Lục A – Những Câu Hỏi Thường Gặp

213

Phụ Lục B – Điều Gì Đã Thực Sự Xảy Ra Vào Ngày 21-12-2012?

219

Phụ Lục C – Chỉ Số Tầng Thứ Rung Động Linh Hồn

223

6

https://thuviensach.vn

Lời nói đầu

Đây là cuốn sách thứ tư của tôi, và là cuốn thứ ba được viết ra trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của tôi. Không giống với hai cuốn sách trước, chỉ liên quan đến “các Đấng Sáng Tạo”, cuốn sách này sử dụng sự sáng suốt và năng lượng của vài sinh mệnh nữa mà tôi thường liên hệ.

Đối với những người chưa biết về các cuốn sách trước của tôi, tôi làm việc với vài nhóm sinh mệnh đã đến từ nhiều tầng thứ khác nhau của tư tưởng, biến đổi từ cái mà tôi gọi là mật độ 6 cho đến mật độ 12.

Những sinh mệnh tinh thần này bao gồm linh hồn sinh đôi (twin flame) của tôi, Leah, ở mật độ 6; những người Arcturus, một nhóm linh hồn ở mật độ 7; Chúa Sananda ở mật độ

8; Isis, Thoth, Enoch, Tổng Thiên Thần Michael và vài sinh mệnh ở mật độ 8 và mật độ 9; và các Đấng Sáng Tạo (the Founders), ở mật độ 12.

Cuốn sách thứ hai và thứ ba của tôi đã được viết ra như một sự hợp tác giữa tôi và các Đấng Sáng Tạo, sử dụng một cách thức được gọi là “trao truyền bằng ngoại cảm”. Điều này tương tự như việc mở kênh, ngoại trừ là chỉ một phần nhỏ năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần của tôi là truyền tải được qua tôi. Điều này là bởi thân thể vật lý của tôi không thể giữ được nhiều hơn một phần nhỏ bé trong các trường năng lượng của họ.

Trước khi chúng ta đi sâu vào nội dung vấn đề, hãy để tôi giải thích một chút về các vương quốc tinh thần và những người hướng dẫn tinh thần mà tôi làm việc cùng.

Mặc dầu không có thứ bậc, như chúng ta đã biết, trong các chiều kích cao hơn, có các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện bởi các cá nhân và các nhóm linh hồn. Ví dụ, người hướng dẫn tinh thần cá nhân của tôi, Leah, là chuyên gia về các mối quan hệ con người và các vấn đề hàng ngày của cuộc sống trên Trái Đất, trong khi đó những người hướng dẫn tinh thần của tôi, những người Arcturus, tập trung hơn vào khoa học và hình học trong các chiều kích cao hơn. Các Đấng Sáng Tạo chủ yếu quan tâm đến sự tiến hóa linh hồn. Họ quan sát sự tiến bộ

của linh hồn trên nhiều thế giới khác nhau khắp vũ trụ.

Trong các vương quốc cao hơn, thời gian và không gian có sự khác biệt rất lớn so với trên Trái Đất. Các bạn có thể nghĩ tất cả các sinh mệnh khác nhau này trong các tầng thứ và các chiều kích khác nhau của họ như một gia đình lớn hạnh phúc. Khi họ không còn tin vào sự chia rẽ với Thượng Đế, họ cảm thấy một sự Nhất Thể (Oneness) vượt lên trên bất cứ cái gì mà chúng ta đã từng cảm nhận ở đây trên Trái Đất cho đến thời gian hiện tại.

Cuốn sách này bao gồm một lượng lớn các vấn đề thích hợp với sự tiến hóa linh hồn và, do đó, dùng đến nhiều người bạn quen thuộc của tôi từ các vương quốc tinh thần khác nhau.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn khám phá công việc của tôi, xin chào mừng. Một trong những đặc điểm của các cuốn sách của tôi là mỗi cuốn sách đều có thể tồn tại độc lập, với một lượng kiến thức hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vì lợi ích lớn nhất và để giúp cho việc hiểu được dễ dàng hơn, tôi đề xuất các bạn đọc các cuốn sách “Life On the Cutting Edge”, “Earth Changes and 2012,” và “Earth Awakens: Prophecy 2012 – 2030” để có được một nhận thức sâu hơn về nhiều chủ đề trong cuốn sách này. Mặc dầu lời khuyên đó làm lợi cho tôi về mặt tài chính, nhưng đó không phải là lý do cho đề xuất đó. Mà đúng hơn là, tránh phải giải thích chi tiết về cùng một vấn đề lặp đi lặp lại.

7

https://thuviensach.vn

Trong cuốn “Life On the Cutting Edge”, tôi mô tả các tầng thứ của sự hiểu biết và đưa ra những kỹ thuật tăng trưởng cá nhân cụ thể thích hợp với mỗi tầng thứ. Cuốn sách gồm các biểu đồ và các bảng liên quan đến nội dung các vấn đề.

Trong cuốn “Earth Changes and 2012” tôi đi sâu vào lịch sử thực sự của Trái Đất, cái khác biệt với sự tuyên truyền đã được lén đưa vào loài người bởi các hệ thống trường học thuộc các chính quyền khác nhau và bởi khoa học dòng chính của Trái Đất. Mặc dầu có những ý kiến khoa học hiện đang phát lộ nhiều sự thật đã được nói ra ở đây, tâm lý của những người có quyền thường nhạo báng các nhà khoa học này và rút lại những khoản đầu tư nếu các nhà nghiên cứu đi quá xa khỏi đường lối của họ.

Trong cuốn “Earth Awakens: Prophecy 2012 – 2030”, tôi khảo sát tỷ mỉ phiên bản mới của hành tinh, bao gồm các cộng đồng tâm linh có chủ ý và các công nghệ mới.

Trong tất cả các cuốn sách, những người hướng dẫn tinh thần và tôi thảo luận sự ảnh hưởng của các chủng tộc ngoài hành tinh và các vai trò của họ suốt chiều dài lịch sử loài người. Trái ngược với quan điểm chung, các sinh mệnh con người đã tồn tại trên Trái Đất trong phần lớn của 10 triệu năm. Chúng ta là một sự kết hợp của quá trình tiến hóa, thí nghiệm gen của các chủng tộc sao khác nhau, và linh hồn được nhúng vào dạng vật lý. Điều này chưa bao giờ được giải thích một cách thích đáng do bởi những ý kiến trái ngược hiện nay tại các tầng thứ khác nhau của nhận thức. Một nghịch lý liên quan đến các sự thật mà chỉ

hiện diện tại các tầng thứ và các chiều kích nào đó. Nếu các bạn cố gắng xem xét sự thật từ

chỉ một tầng thứ, bạn sẽ tìm thấy những sự trái ngược và những xung đột bởi vì bất kỳ một quan điểm nào đưa ra cũng bị tác động ngược lại bởi nhiều tầng thứ rung động khác và nhiều tần số khác. Thời gian là một nghịch lý. Từ một tầng thứ hiểu biết cao hơn và phi tuyến, nó là không thích hợp, không cần thiết và không quan trọng. Từ nhận thức này, chẳng có gì là thời gian cả, hoặc các bạn có thể nói là có một lượng vô hạn thời gian. Thành ngữ “Tất cả

luôn luôn trong một trật tự thời gian Thần Thánh hoàn hảo” (Everything is always in perfect Divine timing) xuất phát từ nhận thức này. Tuy thế chúng ta cũng sống trong một thế giới tuyến tính đang thay đổi rất nhanh, và trong thời gian và không gian của thế giới này, có một sự khẩn cấp. Chúng ta càng thức tỉnh nhanh hơn đối với sự thật cao hơn của Một Sinh Mệnh (One Being) của chúng ta, thì càng dễ dàng hơn để thực hiện sự chuyển đổi từ một thế giới của cái chết và sự phá hủy sang một thế giới của sự giác ngộ và vẻ đẹp.

Từ một nhận thức chiều kích 3, mang tính thực tế, loài người đang mất đi một cách nhanh chóng thời gian để tự giải quyết các vấn đề của mình. Trừ khi các bạn vừa mới tới hành tinh này từ một vương quốc xa xôi, các bạn hẳn nhiên là phải biết về sự thật này. Tôi sẽ

không dành nhiều thời gian để thảo luận về các tác động của sự ô nhiễm, chiến tranh, biến đổi khí hậu, các chính phủ tham nhũng, lòng tham, sự ích kỷ, sự đàn áp, sự kiểm soát, sự

thao túng, các chương trình nghị sự, vv… Và tôi cũng không thảo luận về nhu cầu cấp thiết tạo dựng các cộng đồng giác ngộ tâm linh, tự cung tự cấp mà không phụ thuộc vào cái thường được gọi là “ma trận”. Các chủ đề này đã được khảo sát chi tiết trong các cuốn sách trước của tôi.

Ngoài ra, cuốn sách mới nhất này cũng không liên quan đến những thay đổi cụ thể

đang xuất hiện ở các vùng khác nhau trên Trái Đất. Trong các cuốn sách trước, chúng tôi đã đề cập đến những hướng dẫn về việc di chuyển đến đâu, mua cái gì, đầu tư thế nào, và những thứ tương tự như vậy. Lời khuyên đó chỉ có giá trị giới hạn nếu các bạn không thực hiện những công việc tinh thần và tâm lý bên trong cần thiết để xây dựng Thời Đại Vàng mới trên Trái Đất.

8

https://thuviensach.vn

Loài người đã đang di chuyển qua “sự chuyển đổi thời đại”, bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đối với một số người, thời điểm đó là một sự thất vọng bởi vì nó đã không xóa bỏ một cách đáng kể tất cả những tiêu cực đang hiện diện trên Trái Đất. Nó đã, mang chúng vào các tiêu điểm và giúp khởi động sự nhận biết rằng ưu tiên hàng đầu của chúng ta như

một chủng loài là sự hàn gắn.

Phục hồi lại cái tôi đến trạng thái cân bằng không chỉ đơn giản là vấn đề thiền định, cầu nguyện, tụng một bài kinh, niệm một câu chú, hay trở thành một người tu luyện phương pháp Reiki ( Reiki là một phương pháp luyện tập giúp hòa nhập và tiếp nhận nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. Reiki bắt nguồn từ Tây Tạng khoảng 2500 năm trước, được bác sỹ

người Nhật Mikao Usui tái phát hiện vào đầu thế kỷ 19, sau đó được truyền đi khắp nơi trên thế giới, ở Việt Nam Reiki được phổ biến nhờ công đầu của ông Nguyễn Minh Trí – ghi chú của người dịch). Tất cả những cách thức này có thể là hữu ích, nhưng sự hàn gắn thực sự

không xuất hiện cho đến khi có sự hợp nhất linh hồn (soul integration), và đó là chủ đề của cuốn sách này. Trong khi sự tiến hóa của linh hồn đã được thảo luận trong các cuốn sách trước, đôi lúc rất chi tiết, rất nhiều vấn đề liên quan đến sự hợp nhất linh hồn đã bị bỏ qua vì hầu hết loài người đã chưa sẵn sàng để đi sâu hơn vào chủ đề này.

Chúng tôi bây giờ sẽ khám phá vài ý tưởng chưa từng được giải thích một cách thích đáng trong các tài liệu trước đây trên hành tinh Trái Đất. Tôi không định thảo luận sâu về các lý do tại sao thông tin này đã bị che dấu. Đủ để nói rằng hầu hết các linh hồn trên Trái Đất đã chưa sẵn sàng đón nhận nội dung này cho đến tận bây giờ.

Các bạn có thể tìm thấy những mẩu thông tin vụn vặt về các chủ đề này trong một số

tác phẩm đã xuất bản, bao gồm các tác phẩm của Jane Roberts và Seth, nhiều bản viết của Edgar Cayce, The key of Enoch của J.J. Hurtak, A Course In Miracle (Foundation for Inner Peace), và nhiều tài liệu khác được lấy qua kênh bởi nhiều tác giả khác.

Tôi khuyến khích các bạn kiểm tra lại tất cả mọi thứ được viết trong cuốn sách này.

Liên hệ nó với những tài liệu khác. Tự làm các nghiên cứu của riêng mình. Đừng tin tưởng nó chỉ vì các bạn tôn trọng tác giả hoặc nó nghe có vẻ hay. Như thường lệ, hãy sử dụng sự

sáng suốt. Có quá ít những sự sáng suốt được sử dụng trên Trái Đất tại thời gian hiện tại này.

Trước khi bắt đầu sự chuyển đổi, cái đã xuất hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, rất nhiều linh hồn đã chờ đợi 3 ngày đen tối, hoặc một sự đảo cực hoàn toàn, hoặc một số đại thảm họa nào đó. Điều này là kết quả của lối suy nghĩ không đủ cẩn trọng, trong một số

trường hợp, có quá nhiều mơ tưởng. Nhiều lời tiên tri được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi. Một số

thì được thêm vào với cảm giác khẩn cấp. Một vị Thầy trên Trái Đất đã nói, “Một lời tiên tri không trở thành sự thực là một lời tiên tri thành công”, có nghĩa là có đủ các linh hồn đã có thể biến đổi một thảm họa tiềm năng đến mức có thể tránh được nó.

Thế giới các bạn nhìn thấy là tổng hợp của tất cả những trạng thái tư tưởng phát ra của các cá nhân và các nhóm sinh mệnh, thêm vào với thế giới tự nhiên và các luật của vũ trụ

đã được phản ánh trong các chiều kích thấp. Nếu hầu hết thế giới đang trong một tư tưởng sợ

hãi, thì thực tại trội của thế giới sẽ là đáng sợ. Cùng lúc đó, chỉ cần một sinh mệnh giác ngộ

để thay đổi thế giới. Sự thật có uy lực lớn hơn nhiều so với ảo ảnh, thậm chí nếu một lượng rất lớn con người đã tin vào những nhận thức sai lệch.

Ví dụ, nếu tất cả loài người đã sợ hãi hiện tượng nhật thực và tin rằng nó là những điểm báo xấu, thì điều này cũng không thể thay đổi được hiện tượng nhật thực đó hay cũng không thay đổi được sự thật là mặt trời và mặt trăng chẳng quan tâm gì đến điều mà loài 9

https://thuviensach.vn

người đã nghĩ về họ. Họ chỉ đơn giản là mặt trời và mặt trăng, và đang tương tác với nhau theo luật của vũ trụ.

Điều quan trọng là trở lại với sự thật rằng chúng ta là các sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng và sáng tạo, đang sử dụng chỉ một phần rất nhỏ tiềm năng của chúng ta. Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta hiểu được bản chất của Sinh Mệnh Thực Sự (True Being) đầy quyền năng của chúng ta, các linh hồn của chúng ta và Tinh Thần (Spirit), và sẽ trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến cốt lõi của bản chất thực sự của chúng ta.

Một lưu ý theo thông lệ: Những từ được viết bằng chữ hoa nói chung thể hiện những ý tưởng phổ biến đã quen thuộc với tất cả chúng ta. Ví dụ, chúng ta là những linh hồn cá thể

đang sống như Một Sinh Mệnh (One Being). Cụm từ viết hoa này có nghĩa rằng chúng ta tất cả đều là những sự biểu hiện của tạo hóa nguyên thủy. Một ví dụ khác là việc sử dụng từ “cái tôi” (self). Nếu chúng ta đang đề cập đến cái tôi cá thể, hoặc bản ngã, hoặc một người nào đó, chúng ta không viết hoa, nhưng nếu chúng ta đang đề cập đến Cái Tôi Cao Hơn (Higher Self), hoặc nhận thức lớn hơn, thì chúng ta viết hoa.

Tôi khuyến khích các bạn đọc đi đọc lại nhiều lần nếu thấy cần thiết cho mỗi một đoạn văn và các chương cho đến khi các ý tưởng và các khái niệm được hiểu biết vững chắc trong tư tưởng của bạn.

Một lời nữa về sự khác nhau giữa linh hồn (soul) và tinh thần (spirit). “Soul” được xem như một sự biểu hiện của sự Thần Thánh, trong khi đó “Spirit” là một thuật ngữ khái quát cho năng lượng thông minh của vũ trụ. Khi đề cập đến các linh hồn đang ở trên Trái Đất, hoặc những mảnh hồn và những thực thể không có thân xác, chúng tôi đôi khi sử dụng từ “spirit” như một thuật ngữ tổng quát. Nếu từ Tinh Thần (Spirit) được viết hoa, nó đề cập đến trí thông minh lớn hơn và năng lượng lớn hơn của Thượng Đế.

Cảm ơn các bạn vì đã có mong muốn thực hiện chuyến hành trình này cùng tôi đi sâu vào Một Sinh Mệnh (One Being) của chúng ta.

Phúc lành,

Sal Rachele đã ký

Sal Rachele,

Tháng 4 năm 2013

10

https://thuviensach.vn

Giới thiệu

Xin chào, các bạn yêu dấu, đây là cái Tôi Cao Hơn của Sal đang nói. Trong cuốn sách này, các bạn sẽ được nghe từ các tập hợp khác nhau của những người hướng dẫn tinh thần, mỗi một tập hợp này có những rung động riêng rẽ và độc nhất vô nhị của họ. Thông thường, họ sẽ nói như một tập thể, hay một nhóm hồn, sử dụng đại từ nhân xưng “chúng tôi” (“we”

và “us”).

Sự giới thiệu này sẽ tóm tắt lại hành trình mà chúng ta đang nói cùng nhau, và hy vọng rằng nó sẽ bắt đầu chuẩn bị cho các bạn một chút về cái đang ở phía trước trong các chương tiếp theo.

Trong chương 1, chúng ta sẽ khám phá sự tiến hóa của linh hồn và định nghĩa những đặc tính khác nhau của nó, cũng như vài giai đoạn quan trọng của nó trên con đường tiến hóa. Chúng ta sẽ điểm qua những dòng dõi linh hồn và cái mà nó đã kinh nghiệm trong sự

bắt đầu của quá trình tiến hóa. Nếu các bạn đã từng tìm hiểu về tâm linh, các bạn đã biết là có một sự “trượt xuống từ thiên đàng” (fall from grace) hay là dấu ấn nguyên thủy được kết hợp cùng với sự hạ xuống lần đầu tiên vào vật chất mà đã xảy ra từ rất lâu trước kia. Trong chương 1, chúng tôi dự định đưa ra một số quan điểm mới về kinh nghiệm đó.

Trong chương 2, chúng tôi sẽ xem xét đến những loại khác nhau của các mối quan hệ

được hình thành bởi các linh hồn với một linh hồn khác, trên Trái Đất và trong các vương quốc khác và các chiều kích khác. Một trong các cách nhanh nhất để tăng trưởng là thông qua sự tương tác với các linh hồn khác. Mặc dầu có thể có những thời gian và nơi chốn trên hành trình linh hồn dành cho việc ở một mình hay thậm chí là cô độc, cuối cùng tất cả các linh hồn phải trải nghiệm các dạng của mối quan hệ đã được mô tả ở đây. Hy vọng rằng Chương 2 sẽ giúp cho những người trong các bạn mà có vẻ như đang vật lộn với các mối quan hệ trên Trái Đất. Nếu bạn thấy rằng mình đang lặp đi lặp lại cùng các khuôn mẫu hết lần này đến lần khác, hoặc đang hấp dẫn cùng một loại các mối quan hệ không bình thường –

các vấn đề giống nhau, với những người khác nhau – thì thông tin này có thể hữu dụng.

Trong chương 3, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về bản chất của sự phân mảnh linh hồn, bao gồm việc tại sao nó xuất hiện và làm thế nào để giải quyết vấn đề. Nội dung này có thể

có một chút khó hiểu, do đó chúng tôi sẽ di chuyển chậm và sử dụng nhiều sự minh họa và các ví dụ.

Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể “di chuyển núi bằng lòng tin”. Chúng ta có thể

phát biểu lại bằng cách khác như sau: “Chúng ta có thể trải nghiệm Cái Tôi Cao Hơn không giới hạn của chúng ta khi tất cả các phần của Sinh Mệnh ta được hợp nhất.”

Trong trường hợp này, chúng ta được yêu cầu hành động nhiều hơn là tin tưởng một cách mù quáng vào một quyền lực cao hơn. Giành được sự thuần thục tâm linh và phục hồi lại quyền lực thực sự của chúng ta chỉ có thể xảy ra khi chúng ta hoàn thành sự hợp nhất linh hồn. Điều này có nghĩa là tất cả các tầng thứ của cái tôi thấp hơn đang làm việc cùng nhau để

hợp nhất với Cái Tôi Cao Hơn. Cái Tôi Cao Hơn là một thuật ngữ tập thể mà thực sự được xem là sáu tầng thứ cao hơn của Cái Tôi, như đã được mô tả trong chương 1.

Chương 3 cũng sẽ minh họa các cách khác nhau khi linh hồn chúng ta rời khỏi sự

đồng nhất. Khi chúng ta học cách ghi nhận nơi đâu chúng ta bị phân mảnh, chúng ta sau đó có thể thực hiện các bước đã được đưa ra trong chương tiếp theo.

11

https://thuviensach.vn

Chương 4 sẽ khảo sát nhiều phương tiện hàn gắn, các bài tập và các quá trình có thể

giúp phục hồi lại sự hợp nhất linh hồn. Các bạn sẽ phát hiện thấy là, khi các bạn hợp nhất nhiều và nhiều mảnh hồn của các bạn hơn nữa, thì các bạn cuối cùng bắt đầu trải nghiệm điều “lòng tin có thể di chuyển núi” (faith that moves mountains). Các bạn một lần nữa có thể làm những điều mà các bạn đã làm trong thời Vườn Eden (Garden of Eden), trước khi trải nghiệm sự trượt xuống từ Thiên Đàng và niềm tin vào sự chia rẽ.

Trong chương 5 chúng ta sẽ khám phá các loại và các tầng thứ khác nhau của sự giác ngộ, từ những lời dạy triết lý phương đông để đạt được một “tâm trí tĩnh lặng” đến các trạng thái sung sướng vô ngần và trạng thái định đã được trải nghiệm bởi nhiều nhà huyền bí và những đấng lâm phàm. Chúng tôi không hứa sẽ trao cho các bạn một trải nghiệm của sự giác ngộ, khi mà có rất nhiều trạng thái của tư tưởng không thể tìm thấy và đạt được một cách trực tiếp, nhưng hy vọng rằng chúng tôi sẽ đưa ra một số sự sáng tỏ thêm nữa về chủ đề này.

Trong chương 6 chúng ta sẽ nhìn vào việc làm thế nào các linh hồn đồng nhất hoạt động trong thế giới. Chúng tôi sẽ khảo sát một số viễn cảnh khác biệt của nền kinh tế thế giới nếu các linh hồn thực hiện các công việc thương mại trong sự kết nối đầy đủ với Cái Tôi Cao Hơn của họ. Người hướng dẫn tinh thần yêu dấu của Sal, Leah, sẽ trao cho chúng ta một bài diễn thuyết gác ngộ về tiền tệ và tài chính.

Cuối cùng, có các phụ lục giải thích xa hơn nữa một số những ý tưởng đã được đưa ra trong các chương sách, cũng như một bảng chú giải thuật ngữ và danh mục để thuận tiện cho các bạn trong việc hiểu được tốt hơn các thuật ngữ mà chúng tôi đã sử dụng.

Hãy kiên trì và dịu dàng với chính mình khi các bạn đọc cuốn sách này. Một số những nội dung sẽ có vẻ khơi dậy các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết bên trong các bạn mà cần được hàn gắn. Đây là lý do cho sự ca ngợi. Các bạn sẽ học cách chào đón tất cả các cơ

hội giúp xóa bỏ những vấn đề tâm lý và tình cảm xưa cũ.

Các bạn đã đang đi qua sự chuyển đổi cổng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Có lẽ

các bạn vẫn đang ngạc nhiên về cái đã xảy ra. Một số phần của bạn cảm thấy khác biệt, trong khi những phần khác vẫn có vẻ vẫn giống như trước kia. Các bạn sẽ đọc thấy một sự giải thích về sự chuyển đổi trong Phụ Lục A.

Có rất nhiều những thay đổi ở phía trước, cả bên trong bạn và cả ở thế giới bên ngoài.

Khi các bạn đọc cuốn sách này, hãy cho phép nó trợ giúp các bạn trong việc ý thức về những sự hỗn loạn và lộn xộn đang xuất hiện khắp nơi xung quanh các bạn.

Thế giới này đã là một điểm tụ cư của các linh hồn đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Các bạn có các vị Thánh giác ngộ và các Đấng lâm phàm đang sống ngay bên cạnh nhà những người vẫn đang bị kẹt trong tư tưởng thú tính. Khi các bạn di chuyển ra khỏi sự phán xét và nỗi sợ hãi, các bạn sẽ học được cách đánh giá đúng sự đa dạng và sự đối lập hiện diện trên hành tinh này.

Hãy nhớ rằng tất cả các linh hồn đều có món quà tự do ý chí. Điều này có nghĩa là sẽ

không có hai linh hồn tăng trưởng và tiến hóa chính xác ở cùng một tốc độ. Nếu bạn cần vài tháng để nắm được tất cả các ý tưởng và các khái niệm trong cuốn sách này, thì hãy chấp nhận điều đó. Nếu bạn đọc cuốn sách trong vài ngày, điều đó cũng tốt.

Như thường lệ, chúng tôi rất hạnh phúc được nói chuyện với các bạn và chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn trong cuộc hành trình thức tỉnh của mình.

12

https://thuviensach.vn

Chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, và rất vui lòng được giới thiệu cuốn sách này đến các bạn. Hãy để chúng tôi bắt đầu cuộc khám phá, bằng cách tìm hiểu về bản chất của linh hồn.

13

https://thuviensach.vn

Chương 1

Hành Trình Của Linh Hồn

Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Leah. Cùng với nhau, kênh này và nhóm hồn chúng tôi đến từ Hội Đồng Ngân Hà (Galactic Confederation), và những vị thầy của chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, sẽ khảo sát bản chất của linh hồn và các tầng thứ khác nhau của sự tiến hóa.

Trong các tài liệu tôn giáo của các bạn, viết rằng các bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với Đấng Tạo Hóa. Nó không đi sâu vào chi tiết về trí tưởng tượng đó là gì và giống với Đấng Tạo Hóa là như thế nào, hay làm thế nào để nhận ra là các bạn đã được trời phú cho một cách đầy đủ các thuộc tính của Đấng Tạo Hóa. Không, các bạn yêu dấu, thay vào đó các bạn được sắp đặt trên một hành trình để khám phá Cái Tôi Thượng Đế

(God Self) của các bạn, khía cạnh bất diệt, không giới hạn của Cái Bạn Là.

Hành trình này bắt đầu bằng việc các bạn tự nhúng mình vào các thế giới thấp và từ từ

thức tỉnh đối với bản chất cao hơn của các bạn. Các bạn được trao cho tự do ý chí, cái có nghĩa là các bạn có thể lựa chọn, từ một lượng vô hạn các khả năng có thể, những bài học mà các bạn muốn học. Các bạn có thể dành nhiều thời gian cho mình, hoặc di chuyển một cách nhanh chóng, nếu các bạn muốn.

Suốt chiều dài hành trình này, các bạn đã trải nghiệm sự gian khổ vô cùng, nỗi đau khổ, đau đớn và khổ cực. Có nhiều cách để nhìn nhận những trải nghiệm này, nhưng có một cách mà Tôi muốn phổ biến đến các bạn ở thời điểm này, đó là chấp nhận mình một cách hoàn toàn. Cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Không có ý nghĩa gì khi tiếp tục ca thán các lựa chọn mà bạn đã làm. Các bạn yêu dấu, cách tốt nhất là nghĩ rằng tất cả mọi thứ các bạn đã từng trải nghiệm là một phần của hành trình linh hồn các bạn, dù có hay không việc bạn nghĩ

những sự lựa chọn của mình đã tận dụng hiệu quả nhất thời gian của bạn hay đã mang các bạn đến với niềm vui lớn nhất có thể.

Nếu các bạn đã làm chậm hành trình của mình nhiều lần với những trò tiêu khiển astral, việc tìm kiếm những niềm vui và sự tán thành từ những người khác, hay nỗ lực giành được sự chiếm hữu của một thần tượng giả (thay thế cho Thượng Đế), xét đến cùng nó không là vấn đề gì cả. Chỉ nghĩ rằng tất cả những trò tiêu khiển trên con đường của bạn như

là một phần của trải nghiệm linh hồn tổng thể của bạn. Linh hồn bạn không phán xét các bạn và không phán xét hành trình của bạn. Nó là cái mà nó là. Chấp nhận nó và tiến lên từ đây.

Bây giờ, khi hồi tưởng lại, các bạn nhận ra là đã có những sự lựa chọn mà bạn không biết tại thời điểm nào đó mà có thể dẫn đến kết quả là niềm vui lớn hơn và hạnh phúc lớn hơn. Tuy nhiên, hãy biết ơn là các bạn đã đi đến được nơi đây trong cuộc hành trình của mình. Các bạn đã sẵn sàng để hiểu ở một tầng thứ sâu hơn về tất cả cuộc sống. Các bạn đã sẵn sàng cởi mở với tâm trí của mình và trái tim của mình đối với các con đường nhận thức mới. Bây giờ xin giới thiệu những vị thầy của chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, những người sẽ

giải thích về bản chất của linh hồn một cách sâu hơn.

Tôi là Leah, luôn luôn phụng sự các bạn.

Bản Chất của Linh Hồn

Xin chào, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Nó là niềm vui lớn và là đặc ân cho chúng tôi được nói chuyện với các bạn vào thời gian này. Chúng tôi sẽ

bắt đầu bằng việc nói về các phẩm chất và các thuộc tính của linh hồn.

14

https://thuviensach.vn

Linh hồn của các bạn bắt đầu như một tia sáng nhỏ của Ánh Sáng Thần Thánh, rất giống với một phôi thai của con người, nhỏ bé và có vẻ yếu ớt. Các bạn đã được phóng ra từ

Thượng Đế, bao gồm Cha và Mẹ Thần Thánh của các bạn. Vâng, các bạn có thể nói rằng các bạn là sản phẩm của sự hợp nhất giữa các khía cạnh Mẹ và Cha của Tạo Hóa.

Để giúp các bạn dễ hình dung, các bạn có thể nghĩ mình là sản phẩm của sự làm tình (lovemaking) của họ. Tất nhiên, từ một nhận thức vũ trụ, việc làm tình này khác vô cùng lớn so với tính dục của con người. Hãy nghĩ rằng hai Ánh Sáng vĩ đại đến cùng nhau và hợp nhất với nhau để hình thành nên hàng tỷ sinh mệnh cá thể.

Linh hồn của các bạn bắt đầu hàng triệu năm trước, và trong một số trường hợp, hàng trăm triệu năm trước, theo thời gian Trái Đất. Từ rất lâu, các bạn đã hành trình khắp vũ trụ, tái sinh trong nhiều vương quốc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau và nhiều thế giới khác nhau.

Nhiều người trong các bạn đã hỏi, “Tôi đã đến từ đâu?” Có lẽ bạn cảm thấy mình như

một người khách lạ trên hành tinh này và muốn biết thế giới quê hương của bạn ở đâu. Trong khi có vài nơi trong vũ trụ có thể xem là “nhà” của bạn, quê hương thực sự của bạn nằm bên trong Cái Tôi Thượng Đế (God Self) của chính bạn, cái phần của bạn đã chưa bao giờ rời xa bạn, và sẽ không bao giờ rời xa bạn, Đấng Tạo Hóa.

Đó là một ngịch lý, bởi vì như một đứa trẻ của Thượng Đế, các bạn đang lớn lên và đang học hỏi để trở nên độc lập hơn, cùng lúc đó đang nhớ lại Người Mà Bạn Thực Sự Là (Who You Really Are). Trong một số truyền thống của các bạn, các bạn nghĩ mình đang hòa nhập trở lại với Thượng Đế, nhưng điều đó không chính xác. Những đứa trẻ không chui trở

lại bụng của người mẹ khi chúng lớn lên. Tuy thế mà, các bạn có được những thuộc tính và những sự tương đồng đối với cha mẹ bạn khi các bạn trưởng thành, và trong nhiều trường hợp, đảm đương một công việc tương tự và lối sống tương tự.

Hầu hết các bạn đã đạt tới cấp độ 3, 4 và 5. Chúng tôi đang sử dụng hệ thống trường học của các bạn như một sự tương tự bởi vì nó rất dễ hiểu. Rất thú vị là, trong nhiều nền văn hóa phương tây các bạn có 12 cấp độ trong hệ thống trường học của các bạn – vài lớp ban đầu được gọi là tiểu học, rồi đến phổ thông cơ sở, rồi đến phổ thông trung học.

Chúng tôi và kênh này đã phát triển một hệ thống mật độ tương tự với 12 cấp độ trong hệ thống trường học truyền thống của các bạn. Trong cuối chương này, chúng tôi sẽ điểm lại những tầng thứ này và các đặc tính và các phẩm chất độc nhất vô nhị tương ứng với mỗi tầng thứ đó. Đối với một số bạn, điều này sẽ là một sự nhắc lại, nhưng cũng sẽ có những góc nhìn mới và những thay đổi mới đối với ý tưởng ban đầu.

Nhiều người trong các bạn đã vừa mới tốt nghiệp từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 4, và một số ít người đang tốt nghiệp từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 5. Sự tốt nghiệp không hề dễ dàng và có vẻ như cần phải học tập và làm việc rất vất vả. Chu kỳ hiện tại cũng không phải là ngoại lệ.

Chúng tôi đang quan sát các bạn hành động như thế nào kể từ khi sự Chuyển Đổi Thời Đại xuất hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đánh giá chung của chúng tôi là “tốt, nhưng cần cải thiện thêm nữa”. Đây là lời tuyên bố tốt đẹp và đầy tình thương, không phải là một sự phán xét. Lời kiến nghị của chúng tôi đến Thượng Đế đã giúp trao thêm thời gian cho các bạn làm sạch các vấn đề tiêu cực của các bạn từ trước để đi qua quá trình thăng lên. Hầu hết các bạn đã chưa sẵn sàng cho một sự chuyển đổi cổng đầy đủ vào cuối năm 2012, và như

vậy quá trình đã được làm cho dịu bớt đi một chút để trao cho các bạn thêm một cơ hội đi 15

https://thuviensach.vn

sâu hơn vào bản chất của Cái Tôi. Đó là cái chúng tôi dự định làm trong chương này – khảo sát các chiều sâu của sinh mệnh các bạn nhằm mang Ánh Sáng không giới hạn và Tình Thương không giới hạn của Thượng Đế vào tất cả các góc tối và các khía cạnh chưa được hàn gắn của linh hồn cao quý của các bạn.

Chúng tôi đã yêu cầu kênh này nói về sự hạ xuống của linh hồn. Anh ấy đã đưa ra nhiều quan điểm trong nhiều năm, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ thêm vào một chút quan điểm của riêng chúng tôi.

Câu Chuyện Nguyên Nhân Nguyên Thủy (Original Cause Story) Phiên bản đơn giản của sự phóng ra từ Thượng Đế Cha (Godheah) là các bạn đã ra khỏi “bụng” của Thượng Đế Cha/Mẹ các bạn như những tia sáng nhỏ mật độ 7 của Ánh Sáng, được gọi là những linh hồn. Một cách phức tạp hơn, nhưng có sự diễn tả tương tự, là các bạn đã hạ thấp từ Thượng Đế Cha, xuống đến một Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ tầng thứ

12, sau đó phân tách vào một Cái Tôi Thượng Đế cá thể tầng thứ 11, cái tiếp tục phân chia thêm nữa vào một Cái Tôi Phật hay Cái Tôi Chris tầng thứ 10 (chúng tôi đang sử dụng những thuật ngữ này để biểu thị Cái Tôi Cao Hơn của những người được biết đến là Jesus ở

Nazareth và Thích Ca Mâu Ni, mặc dầu chúng tôi cũng đã sử dụng thuật ngữ “Mặt Trời Trung Tâm Vĩ Đại” để mô tả tầng thứ này của Sinh Mệnh). Từ đó, các bạn đã phân chia thêm nữa vào một tổng hồn, hay là một sinh mệnh tầng thứ 9, rồi sau đó vào một linh hồn tối cao, hay một sinh mệnh tầng thứ 8, và cuối cùng, vào sản phẩm cuối cùng, một linh hồn mật độ 7.

Sự Hạ Xuống Vào Bóng Tối

Chúng tôi đang đi vào bản chất của sự kiện “trượt xuống từ thiên đàng” (fall from grace), theo như một số tài liệu tôn giáo của các bạn đã viết. Không may là, những sinh mệnh ban đầu đã kết nối với thông tin này (điều đã được ghi lại trong các tôn giáo chính trên Trái Đất) hoặc là đã không có một hiểu biết đầy đủ về cái đã xảy ra, hoặc là trong một số

trường hợp đã chủ tâm xắp đặt một hành trình tội lỗi lên các bạn nhằm kiểm soát các bạn.

Chúng tôi sẽ thuật lại chi tiết trải nghiệm của chúng tôi về cái đã xảy ra trong sự trượt xuống từ thiên đàng, mà không có bất kỳ sự phán xét nào hay thành kiến nào. Trong toàn bộ

quá trình, chúng tôi ở lại trong các vương quốc cao hơn, quan sát, mà không có sự can thiệp, vào sự mãnh liệt trong trải nghiệm của các bạn.

Như những sinh mệnh tầng thứ 7, các bạn đã hướng ra ngoài và nhìn thấy một vương quốc khổng lồ chưa được thăm dò mà chúng tôi bây giờ gọi là “các thế giới thấp hơn”.

Các thế giới thấp hơn mà chúng tôi đang đề cập đến là tầng thứ 6 - cảnh giới nhân quả, tầng thứ 5 – cảnh giới ether, tầng thứ 4 – cảnh giới astral, tầng thứ 3 – cảnh giới trí (bao gồm bản ngã và nhân tính), tầng thứ 2 – thân thể tình cảm (bao gồm các bản năng và tính dục), và tầng thứ 1 – thân thể vật lý.

Linh hồn của các bạn đã được sinh ra như những sinh mệnh mật độ 7, đang vui hưởng các quyền năng và các khả năng sáng tạo đầy đủ của các sinh mệnh ở tầng thứ đó, và rồi bắt đầu có các trải nghiệm mãnh liệt về Sự Sáng Tạo bên ngoài khi họ hạ thấp rung động của mình xuống các tầng thứ từ 1 đến 6. Trải nghiệm ban đầu của việc mạo hiểm đi vào các vũ

trụ thấp hơn đã dẫn đến kết quả một số sự co rút năng lượng và rung động rất mãnh liệt. Điều này được gọi là “Nguyên Nhân Nguyên Thủy” (Original Cause) đã tăng cường nhiều niềm tin cốt lõi tiêu cực mà các linh hồn vẫn mang theo từ đời này sang đời khác.

16

https://thuviensach.vn

Trái ngược với nội dung của nhiều văn bản tôn giáo về sự hạ xuống vào vật chất, điều này không giống với việc bị trục xuất khỏi Thiên Đàng. Nó không phải là một bản án độc ác đã được phê duyệt bởi một Thượng Đế phán xét và giận dữ. Nó đơn giản chỉ là cái cách mà các linh hồn đã trải nghiệm sự đặc hóa vào vật chất vốn đi kèm với việc khám phá các thế

giới bên ngoài.

Khi một đứa trẻ loài người được sinh ra trên thế giới, trải nghiệm thường rất trấn động. Sau khi khi cảm thấy an toàn, ấm áp và tiện lợi trong 9 tháng, bất thình lình có những ánh sáng chói trang, những âm thanh và những cảm giác khắc nghiệt, và một cảm giác mãnh liệt về sự chia rẽ với người mẹ. Nhân trải nghiệm này lên hàng triệu lần và các bạn bắt đầu nắm được ý tưởng về cái đã trải nghiệm khi những linh hồn non trẻ được phóng ra từ

Thượng Đế và nhúng vào các thế giới thấp.

Hầu hết các bạn không chỉ đơn giản thoát nhanh ra khỏi bụng người mẹ vũ trụ, mà đã có một giai đoạn nhận biết được chính mình như là các sinh mệnh mật độ 7 của Ánh Sáng.

Trạng thái tự nhiên này của năng lượng và sự sáng tạo không giới hạn đã được biết đến là

“Vườn Eden”, một trạng thái thơ mộng nơi mà tất cả mọi thứ được cung cấp và các bạn sống trong một thiên đàng xanh tươi. Sau khoảng vài triệu năm Trái Đất sống trong thiên đàng này, các bạn đã dũng cảm tình nguyện bắt đầu khám phá vũ trụ. Mặc dầu các bạn đã được cho biết một cách tóm tắt về cái sẽ xảy ra, các bạn đã chưa chuẩn bị cho sự mãnh liệt của những trải nghiệm.

Hầu hết mọi người trong các bạn vẫn có những dấu ấn thân thể ether và thân thể nhân quả của Nguyên Nhân Nguyên Thủy. Hầu hết các bạn vẫn đang cố gắng tìm đường trở về

Vườn Eden, và đã tự đổ lỗi cho chính mình về những buồn phiền và đau khổ mà các bạn đã trải nghiệm trên Trái Đất.

Các bạn có thể thắc mắc là, “Nếu Thượng Đế có quyền năng vô hạn và biết tất cả, thì tại sao Anh ấy (hay Cô ấy) lại cho phép sự trấn động này xảy ra?”

Không giống với một Thượng Đế tĩnh tại, không thay đổi như đã được miêu tả trong nhiều tài liệu, Thượng Đế vẫn đang tăng trưởng và đang tiến hóa, đang biểu hiện ra là các bạn và là vô số các dạng sống khác. Có một trạng thái “thiên đường” bất diệt gần với trung tâm của Thượng Đế, cái mà tất cả các bạn được kết nối một cách mật thiết (mặc dầu ở đây trên Trái Đất này nó có vẻ như xa vời). Khi các bạn mạo hiểm đi ra từ thời điểm ban đầu, xa hơn và xa hơn về phía biên của Sự Sáng Tạo, các bạn đã đi vào các vương quốc chưa được biểu hiện nơi mà mọi thứ đều có thể.

Các bạn đã được trao cho năng lực sáng tạo giống với Thượng Đế, một trong những năng lực này là khả năng tạo ra thiên đàng khác với thiên đàng gần trung tâm của Sự Sáng Tạo. Tự do ý chí có nghĩa là các bạn có thể thí nghiệm với các năng lượng khác nhau và trải nghiệm những cảm nhận rộng rãi, từ sự sung sướng say mê đến sự kinh hoàng.

Như các đấng tạo hóa non trẻ và chưa có kinh nghiệm, các bạn đã được trao cho một chiều kích đầy đủ của vũ trụ trong đó các bạn thực hành các khả năng sáng tạo của mình –

các vương quốc astral. Trong thực tế, các cảnh giới astral đã được gọi là “tập giấy nháp của Sự Sáng Tạo” bởi một số vị thầy. Không may là, rất nhiều người trong các bạn đã bị mắc kẹt trong các vương quốc astral giữa các đời sống vật lý. Các linh hồn có thể mất hàng triệu năm để khám phá các thế giới bên ngoài và các trạng thái astral trước khi có thể trở lại trạng thái sinh mệnh bản chất của họ ở mật độ 7. Ngày khi các bạn bắt đầu thăng ra khỏi các vương quốc thấp, các bạn cuối cùng thoát khỏi bánh xe luân hồi. Điều này được gọi là “sự thăng lên 17

https://thuviensach.vn

về mặt tinh thần”. Giờ đây những chuyến phiêu lưu của các bạn đi vào Sự Sáng Tạo bên ngoài là tự nguyện. Các bạn đến đó để giúp đỡ những người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong một nhà tù dường như vô hạn của tính hai mặt đối lập.

Khi các bạn một lần nữa hành trình mạo hiểm vào bóng tối và các thực tại đậm đặc, các bạn trở thành Ánh Sáng đối với những nơi đen tối đó mà đã chưa tiến hóa đủ để trở nên hiểu biết về sự Thần Thánh. Các bạn đang làm điều này mỗi khi bạn tái sinh vào các thế giới giống với Trái Đất này. Nếu các bạn đang đọc điều này, rất có khả năng là các bạn đã trở lại để giúp đỡ những người khác sau khi đã thăng lên về mặt tinh thần vài lần trước đây.

Nhớ Lại Các Vương Quốc Cao Hơn

Bất chấp những con đường vòng và những cạm bẫy dường như vô hạn vốn có trong các chiều kích thấp, thời gian thay đổi một cách nhanh chóng khi các bạn di chuyển ra khỏi các tầng thứ đậm đặc và trở lại với tư tưởng cao hơn.

Điều kỳ lạ về ảo ảnh của sự chia rẽ là ngay khi các bạn buông bỏ nó, thì nó dường như chưa từng bao giờ xảy ra. Những thời gian dài dường như vô hạn, sự thất vọng không dứt, những cố gắng nhớ lại cách sử dụng các khả năng tâm linh sáng suốt và khả năng ngoại cảm, những cố gắng vượt qua nhận thức về sự bất lực và tình trạng không nơi nương tựa, và trải nghiệm sự đau lòng liên tiếp trong những mối quan hệ con người của các bạn, tất cả

được gói lại trong một quả bóng nhỏ của trải nghiệm linh hồn ngay khi các bạn thoát ra khỏi tính hai mặt đối lập. Các bạn bắt đầu nhận ra là các bạn vừa mới thức tỉnh từ một giấc ngủ

rất dài, và cho đến lúc đó nó chỉ là một cái nháy mắt đã trôi qua từ nhận thức của các vương quốc cao hơn.

Trong một vài giây của thời gian vũ trụ, các bạn đã rơi vào giấc ngủ và đã mơ rằng mình đã bị cô đơn, bơ vơ, và chia tách trên một hành tinh của bạo lực, bất hạnh và thất vọng, nhưng giờ đây các bạn nhận ra là các bạn đã luôn luôn được che trở an toàn trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế Cha/Mẹ của các bạn, thậm chí là trong khi các bạn đã ngủ và mơ

những cơn ác mộng của sự chia rẽ.

Bây giờ các bạn đang thức dậy, các bạn đang bị hấp dẫn bởi những cuốn sách như thế

này mà giúp mang mọi thứ vào một nhận thức thích hợp. Các bạn đang được nhắc nhở về

bức tranh lớn của cuộc đời các bạn. Hành trình dường như vô hạn của các bạn qua nhiều thế

giới và nhiều chiều kích bắt đầu có ý nghĩa khi các bạn nhận ra tính đa dạng kỳ lạ của trải nghiệm linh hồn mà các bạn đã trải qua, và đã khám phá.

Như kênh này đã đề cập trước kia, linh hồn không phán xét. Nó chỉ trải nghiệm và sau đó giữ lại các bài học về trải nghiệm đó. Các bạn chỉ đã trải nghiệm việc rơi vào sự chia rẽ

và cảm nhận những xúc động mạnh đi cùng với sự từ chối Cái Tôi Thượng Đế của các bạn.

Từ một nhận thức của con người, điều này đã rất kinh khủng. Từ một nhận thức vũ trụ, nó chỉ là một giấc mơ nhỏ bé và giới hạn.

Giờ đây các bạn đang thức tỉnh, một thế giới trải nghiệm mới đang mở ra trước mặt các bạn. Các bạn đã bắt đầu tiếp cận được với các linh hồn khác cũng đang thức tỉnh, và đang có những mối quan hệ khác nhau với họ. Thay là rơi vào những cạm bẫy hết lần này đến lần khác, các bạn đang làm những cố gắng chủ động để tái tạo những mối quan hệ của các bạn để thật sự trợ giúp cho nhau tăng trưởng và tiến hóa. Các bạn sẽ không còn lang thang, thất vọng và bối rối bởi những mối quan hệ chiếm hữu, ghen tỵ và giận dữ với những người khác.

18

https://thuviensach.vn

Đây không phải là một quá trình dễ dàng. Nếu nó đã là dễ dàng, thì toàn bộ chủng tộc loài người đã có thể thức tỉnh từ lâu rồi. Ngay khi các bạn buông bỏ sự giận dữ đối với Thượng Đế và với thế giới, và đơn giản chấp nhận rằng sự trượt xuống chỉ là một trải nghiệm khó khăn, các bạn thoát khỏi sự kết nối năng lượng với những tổn thương đi cùng với sự quên mất Cái Tôi Thực Sự của các bạn.

Tâm trí con người của các bạn muốn hiểu hành trình đi vào sự chia rẽ này xảy ra như

thế nào và tại sao. Chúng tôi không có một câu trả lời thích hợp cho tâm trí và bản ngã của các bạn. Thay vào đó, chúng tôi yêu cầu các bạn đơn giản chấp nhận rằng đây là cái mà linh hồn các bạn đã đồng ý trải nghiệm. Nếu nó có ích, các bạn có thể nghĩ rằng bài học linh hồn tối thượng là học cách đi vào một trạng thái của tư tưởng nơi mà tất cả những đau đớn và khổ cực của hàng nghìn năm tiến hóa không còn là vấn đề gì nữa. Nó đã được xóa bỏ toàn bộ. Giờ đây chúng tôi đang giúp các bạn buông bỏ các lớp buồn phiền và đau khổ sâu nhất, hay cái mà một số người gọi là “nỗi đau cổ xưa” (ancient pain).

Có rất nhiều thứ để đi sâu vào, và do đó chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây và để các bạn tìm hiểu nó. Chúng tôi đề xuất nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục. Có lẽ sẽ là tốt để thiền định và hít thở sâu vài lần, cảm nhận bất cứ cái gì đang đi qua thân thể các bạn ngay bây giờ.

Tiếp tục thở khi các bạn bắt đầu hiểu về các khuôn mẫu của Nguyên Nhân Nguyên Thủy đang di chuyển qua Sinh Mệnh của bạn. Chỉ quan sát, mà không có sự phán xét, năng lượng này được cảm thấy như thế nào. Nếu trải nghiệm là rất mãnh liệt, hãy tiếp tục thở sâu, và nhẹ

nhàng mát xa hoặc xoa bóp thân thể các bạn ở những nơi mà năng lượng mạnh mẽ nhất. Gửi tình yêu đến toàn bộ thân thể, các tình cảm và tâm trí của bạn. Biết rằng các bạn sẽ trải qua kinh nghiệm này, với sự giúp đỡ của Cái Tôi Cao Hơn, những người hướng dẫn tinh thần và Tình Yêu Thần Thánh của các bạn.

Nói Thêm Về Nguyên Nhân Nguyên Thủy và Sự Hạ Xuống vào Bóng Tối Chúng tôi đã mô tả tóm tắt cái đã xảy ra khi linh hồn các bạn lần đầu tiên khám phá các thế giới bên ngoài. Bây giờ là thời gian để đi vào chủ đề này với một chút sâu hơn. Nếu các bạn có thể hàn gắn các vấn đề Nguyên Nhân Nguyên Thủy của các bạn, các bạn sẽ thấy rằng sự hợp nhất linh hồn làm việc dễ dàng hơn và ít khó khăn hơn rất nhiều. Hầu như tất cả

mọi khuôn mẫu thói quen hàng ngày, các thói nghiện, và những sự tranh đấu gần như vô vọng để vượt thoát khỏi sự giới hạn đều có gốc rễ trong Nguyên Nhân Nguyên Thủy.

Niềm tin vào sự chia rẽ bắt đầu như sau: Các bạn đã thường bay và liệng suốt thời gian và không gian vô hạn, rồi sau đó bất thình lình bị giam hãm vào một cơ thể bằng da bằng thịt, hoàn toàn cô độc và phụ thuộc vào người khác để có phương tiện sống. Trải nghiệm đã rất mãnh liệt khiến nó chi phối sự hiểu biết của các bạn. Tất cả mọi thứ các bạn có thể nghĩ là nỗi đau rất mạnh diễn ra trong thân thể bạn khi các bạn bị đẩy khỏi một nơi ấm áp, tối, tiện lợi vào một thực tại khắc nghiệt, đậm đặc của thế giới vật lý.

Từ lúc bắt đầu hạ xuống vào bóng tối, các bạn đã lặp lại trải nghiệm này hết lần này đến lần khác thông qua quá trình sinh ra của con người. Nhờ vào cái chết của thân xác vật lý, các bạn đã có một cái nhìn thoáng qua về cái đó là gì trước sự hạ xuống. Trong khoảng khắc, hoặc có vẻ như vậy, các bạn giải phóng khỏi sự thu hút của hình dạng tạm thời và trôi nổi vào một biển ánh sáng trước khi bắt đầu sự đánh giá về đời sống vừa hoàn thành.

Có vài thành phần của trải nghiệm Nguyên Nhân Nguyên Thủy liên quan đến sự phân mảnh linh hồn. Nghĩ về nó như một trải nghiệm không hoàn thiện do bởi sự tổn thương và sự

19

https://thuviensach.vn

mãnh liệt của dấu ấn nguyên thủy. Sự mãnh liệt này đã gây ra một sự chia tách, hay là phá vỡ linh hồn thành các phần nhỏ hơn.

Có một nghịch lý ở đây. Linh hồn thực sự không thể bị chia tách, nhưng nó có vẻ như

vậy.

Tầng thứ đầu tiên của sự trượt xuống là cái mà chúng tôi sẽ đơn giản gọi là sự dồn nén năng lượng tinh thần vào vật chất. Đây là khía cạnh sinh lý học của sự hạ xuống. Thử

hình dung việc mang thân thể vật lý hiện tại của các bạn và nén nó thành kích thước của một hạt đậu, tuy nhiên bạn vẫn đang sống và nhận biết được sự nén đó. Các bạn không thể di chuyển tay và chân của mình, và trong thực tế chúng bị ép chặt vào phần còn lại của cơ thể, các bạn cảm thấy mình có thể nổ tung, nhưng không có vụ nổ nào xảy ra để giải phóng các bạn khỏi nhà tù này.

Một ví dụ khác là khi đầu của các bạn bị nhúng xuống nước cho đến khi bạn thở hết sạch oxy. Các bạn cố gắng nâng đầu của mình lên, nhưng bạn không thể và bị đuối nước hoặc bị ngạt thở, các bạn giữ ở trong trạng thái này giữa cái sống và cái chết. Dấu ấn sinh lý học ở đây liên quan đến cả năng lượng mãnh liệt của sự dồn nén và cả khao khát mãnh liệt được giải phóng khỏi trạng thái dồn nén đó.

Trải nghiệm này diễn tả khao khát thoát khỏi các hoàn cảnh bị đè nén. Cái tôi thấp hơn đã không biết làm thế nào để chấp nhận sự dồn nén và một khao khát thoát khỏi nó được sinh ra trong tâm trí. Sau đó, điều này được biết đến là “ham muốn chết” hay là khao khát thoát khỏi thân thể vật lý và trở lại với một trạng thái ít bị dồn nén hơn (trạng thái của thực thể lìa khỏi xác). Nhiều tôn giáo vô tình đặt nền móng trên chấn động vật lý nguyên thủy này. Cái ý tưởng rằng Thiên Đàng là tốt hơn cuộc sống trên Trái Đất đã xuất phát từ dấu ấn nguyên thủy này.

Thêm vào với bộ phận sinh lý học của Nguyên Nhân Nguyên Thủy, chúng ta có chấn động tình cảm, được mô tả bằng một cảm giác của sự bị loại bỏ, cứ như thể là Thượng Đế đã trục xuất các bạn khỏi Thiên Đàng, đẩy các bạn vào một thế giới lạnh lẽo và hung ác, và để

các bạn tự bảo vệ mình. Chấn động tình cảm này tạo ra ý tưởng về tội lỗi, rằng sự hạ xuống này vì một lý do nào đó đã là một dạng của sự trừng phạt và rằng Thượng Đế đã giận dữ với các bạn. Tội lỗi đó lại sinh ra tình cảm xấu hổ, một cảm xúc cho rằng mình không có giá trị

và không xứng đáng với Tình Yêu Bất Diệt và Vô Hạn của Thượng Đế.

Ý tưởng ban đầu dựa trên chấn động tình cảm này đưa đến một điều gì đấy giống như

là: “Các cảm xúc dồn nén rất mãnh liệt. Nó là không dễ chịu và hoàn toàn đau đớn. Hẳn là tôi đã làm một điều gì đấy sai trái để phải trải nghiệm điều này. Thượng Đế đang trừng phạt tôi. Tôi thường cảm thấy tuyệt vời, trôi nổi trong niềm hạnh phúc say mê và bây giờ Tôi bị

dồn nén và đầy những nỗi đau. Bằng cách này hay cách khác Tôi phải trở lại Vườn Eden. Tôi phải thay đổi chính mình như vậy Thượng Đế sẽ hài lòng với tôi và chấp nhận cho tôi trở lại Thiên Đàng.”

Đó là bắt đầu của khao khát thoát khỏi cái gọi là các tình cảm “tiêu cực” và có cảm tình với cái gọi là những tình cảm “tích cực”.

Cũng bắt đầu từ đây là sự tự phán xét. Các bạn bắt đầu tin rằng đã có một cái gì đấy sai trái đối với mình, và đó là lý do tại sao trải nghiệm lại nhiều hơn là nỗi đau thuần túy.

Các bạn đã chống lại nỗi đau của sự dồn nén và khi làm như vậy, sự khổ cực được sinh ra.

Định nghĩa của chúng tôi về nỗi đau là “sự chống lại cái mà nó là”. Định nghĩa về sự khổ

cực là “sự chống lại nỗi đau”.

20

https://thuviensach.vn

Trong thực tế, nó đã có thể là một con đường khác. Cái đã bắt đầu như một trải nghiệm mãnh liệt trở thành hoàn toàn đau đớn ngay khi nó bị phán xét là điều sai trái. Khi nỗi đau là sự chống lại cái mà nó là, nếu đã có sự chấp nhận hoàn toàn đối với Nguyên Nhân Nguyên Thủy, thì nó đã có thể được xem như một trải nghiệm rất mãnh liệt của năng lượng và không có gì hơn cả.

Từ một nhận thức lý trí, cuộc sống trở nên một quá trình tìm kiếm khoái lạc và cố

gắng tránh nỗi đau. Bởi vì trải nghiệm về nỗi đau đã được đưa sâu vào tiềm thức, những trải nghiệm đau đớn đã giữ bản thân chúng lặp đi lặp lại.

Đây là lý do mà linh hồn đã mang tiềm thức vào ý thức, như thế nó có thể được hàn gắn và được đồng nhất. Những linh hồn trở nên càng ngày càng lún sâu vào các khuôn mẫu tiềm thức này, với mỗi lần tái sinh sau lại tăng cường các niềm tin cốt lõi tiêu cực.

Tất cả các nền văn mình đã phát triển và suy tàn như một kết quả của sự thất bại của các linh hồn trong việc hợp nhất Nguyên Nhân Nguyên Thủy. Khao khát thoát khỏi sự giới hạn đã trở thành động lực thúc đẩy đằng sau những tiến bộ trong khoa học và công nghệ.

Thay là tìm hiểu và khám phá các cách thức làm việc của vũ trụ - vai trò đúng đắn của khoa học, thì nó đã bị thống trị bởi bản ngã. Niềm tin cốt lõi tiêu cực của bản ngã là nó yếu đuối và không có sự giúp đỡ khi đối mặt với những điều bất lợi, và Thượng Đế là kẻ thù tối cao.

Do đó, khoa học đã trở thành một quá trình thống trị thiên nhiên, chinh phục và kiểm soát thiên nhiên, và khai thác nó vì mục đích theo đuổi khoái lạc và trốn tránh sự đau đớn.

Những khoa học y tế của các bạn chủ yếu liên quan đến duy trì sự thích thú và tránh nỗi đau. Nó cố gắng chữa những triệu chứng của căn bệnh và không chữa trị nguyên nhân.

Uống một viên thuốc để giảm cơn đau thay là tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh – nó đã xảy ra như thế nào và tại sao, và căn bệnh đó đang cảnh báo cho bạn điều gì.

Từ một nhận thức astral, Nguyên Nhân Nguyên Thủy liên quan đến một khuôn mẫu năng lượng ngấm vào tất cả Sự Sáng Tạo. Khuôn mẫu đó là, “Tôi đang không ổn. Một điều gì đấy của tôi là sai trái.” Hình tư tưởng này liên tục nổi lên bên trong và bên ngoài không gian cá nhân của các bạn và đang làm việc ngay bây giờ. Nó phát ra từ tất cả các linh hồn chưa đồng nhất được Nguyên Nhân Nguyên Thủy. Dòng năng lượng chưa hợp nhất này ở

bên trong và bên ngoài tất cả các tòa nhà trong một thành phố, bất chấp việc tòa nhà đã được gia cường như thế nào, hay là bao nhiêu nỗ lực đã được làm để tạo ra sự bảo mật cho tòa nhà. Các thành phố là nơi năng lượng astral tiêu cực tập trung nhiều nhất bởi vì có một số

lượng lớn các linh hồn đang tuôn ra sự tiêu cực cùng với việc thiếu sự tự chấp nhận.

Các cảnh giới ether cũng không thoát khỏi sự tấn công của Nguyên Nhân Nguyên Thủy chưa được hàn gắn. Các niềm tin cốt lõi tiêu cực và các năng lượng astral bất tịnh được đưa vào thể aura và các luân xa của thân thể con người như là “các dấu ấn ether.” Đây là sự

tương đương với các vết thương tình cảm trong chiều kích cao hơn hay là “sanskaras”. Thân thể ether là điện từ. Các dấu ấn này làm méo mó dòng năng lượng chảy qua các kinh mạch của cơ thể và cuối cùng dẫn đến bệnh tật của thân thể vật lý và sự già đi.

Cuối cùng, cảnh giới nhân quả mang theo ký ức của tất cả các đời sống nơi mà Nguyên Nhân Nguyên Thủy chưa được hàn gắn cuối cùng chi phối trải nghiệm sống. Các ký ức của sự suy tàn các nền văn minh được ghi vào dữ liệu Akashic, kho chứa chính của cảnh giới nhân quả. Hầu hết các linh hồn đã sống và chết trong một thảm họa, dù do hay không do nguyên nhân của con người, có các vấn đề Nguyên Nhân Nguyên Thủy chưa được hàn gắn liên quan đến sự bất lực của họ trong việc chống lại những thảm họa như vậy.

21

https://thuviensach.vn

Ví dụ, kênh này đã làm việc với hàng trăm khách hàng, những người mà tại thời gian chữa trị, vẫn đang tự đổ lỗi cho mình về cái đã xảy ra trong thời Atlantis. Họ cảm thấy là họ

có thể chống lại thảm họa, và trong nhiều trường hợp, họ đã cố gắng cảnh báo những nhà cầm quyền và dân chúng, nhưng những người đó đã không nghe theo họ. Tại sao lại như

vậy? Bởi vì họ đã trở nên bị dính mắc vào ảo ảnh của họ về quyền lực và sự kiểm soát, và không muốn bất cứ thứ gì làm đảo lộn tầm nhìn hạn hẹp của họ. Một lần nữa, điều này đưa chúng ta trở lại với việc theo đuổi khoái lạc và chốn tránh nỗi đau.

Như vậy tại sao các nền văn minh lại phát triển và suy tàn? Làm sao “quá trình” lại không tiếp tục diễn ra thuận lợi, như là các động lực tự nhiên của sự tiến hóa đã đề xuất.

Nếu các bạn tìm hiểu về sự tiến hóa một cách kỹ càng, các bạn sẽ thấy là trong khi có những hệ thống phát triển dần dần và một xu hướng tiến triển đến thứ bậc lớn hơn và kết cấu lớn hơn theo thời gian, không có những sự thay đổi đáng kể nào xuất hiện trừ khi có một sự

đột biến, hay một sự chuyển đổi nhanh vào một khuôn mẫu mới. Trong một số loài, sự đột biến này dẫn đến kết quả một loại tiến bộ hơn của các dạng sống – những loại thích nghi tốt hơn, linh hoạt hơn và hiểu được chính mình hơn. Nhưng trong những trường hợp khác, những đột biến như vậy báo hiệu sự kết thúc của các loài về mặt vật lý bởi vì họ không thể

thích nghi hay không thể tự điều chỉnh chính mình theo khuôn mẫu năng lượng mới.

Loài người đã phải bắt đầu lại nhiều lần bởi vì họ không thể buông bỏ được các vấn đề Nguyên Nhân Nguyên Thủy trong những thời gian thay đổi đột ngột. Các bạn bây giờ

đang ở trong một giai đoạn thay đổi đột ngột. Một lần nữa các bạn lại được yêu cầu buông bỏ

các nguyên nhân cốt lõi tiêu cực bên trong sinh mệnh mình. Nếu không hiểu và không đồng nhất được Nguyên Nhân Nguyên Thủy, thì gần như không thể làm được điều đó, và như thế

một lần nữa, các bạn gặp phải rủi ro phá hủy nền văn minh và phải bắt đầu ở một thời gian khác và không gian khác.

Tuy nhiên, lần này mọi thứ có khác. Chúng ta có cái được gọi là một sự An Bài Thần Thánh. Hãy để chúng tôi giải thích.

Chúng tôi và kênh này đã lặp đi lặp lại rằng sẽ luôn có những vùng an toàn trên Trái Đất trong sự chuyển đổi. Chương trình đã thay đổi từ chu kỳ phá hủy cuối cùng. Có đủ các linh hồn con người trên Trái Đất hiện nay đang mong muốn di chuyển vào Thời Đại Vàng mới, các bạn đã đạt tới số đông tới hạn. Do đó, chúng tôi đã được mời đến, cùng với hàng triệu những sinh mệnh đã thăng lên khác, để trợ giúp các bạn trong việc vượt qua những nỗi sợ và những rào cản sâu nhất để đến với tự do.

Hai cuốn sách của kênh này trước đây cho đến cuốn sách này chủ yếu liên quan đến sự tiên tri. Chúng tôi đã đưa ra thông tin để trợ giúp các bạn trong việc hiểu được các dòng thời gian có thể của tương lai – như thế nào, tại sao và ở đâu trong sự hiện diện của các bạn và các thực tại được thấy trước – trong bản chất, nơi đâu các bạn phải đối đầu như một chủng loài. Chúng tôi không ngụ ý rằng thực hiện sự thay đổi này sẽ là dễ dàng. Trong thực tế, chúng tôi đã tiên đoán rằng khoảng 3/4 nhân loại sẽ có vẻ không thể làm được sự chuyển đổi này, và sẽ rời Trái Đất trong vòng 20 đến 30 năm tiếp theo.

Đối với những người đã sẵn sàng làm sự chuyển đổi, chúng tôi đã trao cuốn sách này, cái về bản chất là nói với các bạn chính xác cái gì cần thiết và điều gì cần làm, để thoát khỏi chu trình phát triển và suy tàn.

Mong muốn của chúng tôi đã và vẫn là, giúp các bạn tạo ra một dòng thời gian trội của hòa bình, thịnh vượng, tình yêu, niềm vui và óc sáng tạo. Để làm được điều này, chúng 22

https://thuviensach.vn

ta cần đi vào các tầng thứ sâu nhất của cái Tôi và nhổ tận gốc rễ tất cả những thứ cản trở đối với quá trình tiến hóa tự nhiên của các bạn. Những sự đột biến đang xuất hiện bây giờ trong các loài sẽ tiếp tục, bất chấp việc các bạn có hay không chống lại điều đó. Bằng việc hiểu biết về Người Mà Bạn Là (Who You Are), những sự đột biến này sẽ được chào đón với niềm vui và lòng nhiệt tình, hơn là nỗi sợ hãi.

Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu các bạn ngừng lại và suy ngẫm về những điều mà các bạn đã được nói cho biết. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, trong sự kết nối với Cái Tôi Cao Hơn của kênh này.

Sự Khác Nhau Giữa Tinh Thần (Spirit), Linh Hồn (Soul) và Bản Ngã (Ego) Xin chào, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, đang làm việc cùng với Cái Tôi Cao Hơn của kênh này. Hãy để chúng tôi đi sâu hơn một chút vào bản chất của Cái Tôi, và đặc biệt, ba khía cạnh chính.

“Linh Hồn” và “Tinh Thần” không giống nhau. Linh hồn được xem như tia sáng nhỏ

được cá thể hóa của Sự Sáng Tạo, hay là bản chất của Cái Tôi, đang sống bên trong mỗi một người các bạn. Nó là một khía cạnh độc nhất vô nhị, nhỏ bé của Thượng Đế, và tuy thế từ

một nhận thức vật lý, mỗi một linh hồn cá thể là khổng lồ hơn toàn bộ vũ trụ.

Một cách kỹ thuật, linh hồn được xem như tầng thứ 7 của Cái Tôi 12 chiều của chúng ta. Các tầng thứ bên dưới linh hồn được cá thể hóa, thành các khía cạnh riêng biệt của Cái Tôi, trong khi các tầng thứ bên trên linh hồn thường được xem là các tầng thứ tập thể, hay nhóm phức hợp hồn. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về bản chất của các tầng thứ này vào lúc sau.

Các bạn có thể nói là Tinh Thần là cốt tủy, hay năng lượng cơ bản đang thấm vào tất cả sự sống. Nó có thể có ích khi nghĩ rằng Tinh Thần như là tư tưởng thông minh của tất cả

mọi thứ, nhưng nó còn hơn thế. Nó là năng lượng, là vật chất và là tư tưởng và nó cũng vượt trên tất cả chúng. Nó là sự chuyển động của Thượng Đế, hay là sự tuôn chảy của tư tưởng Thượng Đế vào tất cả mọi vật. Nó là cái trao sự sống cho tất cả mọi thứ.

Linh hồn thì vừa hoàn hảo lại vừa không hoàn hảo. Nó đi vào các thân thể khác nhau và các tầng thứ trải nghiệm khác nhau nhằm tăng trưởng sự nhận thức và sự hiểu biết. Trong khi nó không biết về tất cả các cách mà Tinh Thần làm việc, nó biết đủ để không phán xét về

cái đã trải nghiệm. Sự phán xét thuộc về vương quốc của bản ngã. Các linh hồn muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ mà không có sự phán xét hay thiên vị, trong khi đó bản ngã phán xét mọi thứ là tốt hay xấu, đúng hay sai, tốt hơn hay kém hơn.

Ví dụ, trong một đời sống, linh hồn có thể khao khát biết về cái giống như đàn áp những người khác, và như thế anh ta hay cô ta có thể tái sinh vào vào một gia đình quyền quý hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những người thường dân. Trong một đời sống khác, linh hồn có thể khao khát trải nghiệm thái cực đối lập và như thế đầu thai vào một gia đình nghèo khó, vật lộn với cuộc sống và khổ cực, bị áp bức bởi gia đình quyền quý. Điều này không phải là một sự trừng phạt cho những “tội lỗi” của việc đàn áp những người khác trong một đời sống trước đó, mà chỉ là một khao khát trong một phần của linh hồn muốn một sự

cân bằng và một hiểu biết đầy đủ các thái cực khác nhau.

Linh hồn không phân biệt giữa cách hành xử đúng và sai. Tuy nhiên, khi các linh hồn tăng trưởng và tiến hóa, một cách tự nhiên họ tìm kiếm những trải nghiệm sống thúc đẩy tình yêu, tình thương và sự phục vụ những người khác, bởi vì những giá trị này rung động ở một 23

https://thuviensach.vn

tầng thứ cao hơn là nỗi sợ hãi, sự phán xét và tội lỗi. Một cách rất đơn giản để nói rằng một linh hồn đã tiến hóa như thế nào, là quan sát xem bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của anh ấy hay cô ấy liên quan đến những sự biểu hiện của tình yêu và tình thương, so với những sự biểu hiện nỗi sợ và tội lỗi.

Bản ngã của con người có thể bóp méo hầu như mọi ý tưởng, gồm cả ý tưởng này, bằng cách dựng nên một ý tưởng về Thượng Đế giận dữ và báo thù, đang đòi hỏi sự tuân phục và đang ban ra sự trừng phạt đối với những thứ được gọi là “xấu xa”. Linh hồn, tuy thế, chỉ đơn giản quan sát sự tương phản giữa các ý tưởng trái ngược nhau.

Tất cả “ma quỷ” trên hành tinh Trái Đất đều liên quan đến sự đồng hóa với cái tôi thấp hơn, hay bản ngã. Bản ngã là một phần của linh hồn tin vào sự chia rẽ với Thượng Đế.

Một cách tự nhiên, nó đồng hóa với những khía cạnh của cái tôi mà có vẻ tách biệt nhau; tức là, các tầng thứ vật lý, tình cảm và tâm trí của sinh mệnh. Nó không nhận ra là có nhiều tầng thứ cũng tham dự vào một cách mạnh mẽ. Như thế trong khi bản ngã tin rằng mỗi người trong các bạn là một người riêng biệt, thì Tinh Thần (Spirit) biết rằng tất cả loài người là Một Sinh Mệnh (One Being) đang biểu hiện ra như hàng tỷ tổ chức sống cá thể.

Bởi vì linh hồn của các bạn là đa chiều, có rất nhiều cấu hình rắc rối và phức tạp có thể có giữa các linh hồn cá thể và các nhóm hồn. Những cấu hình này không bị giới hạn đối với Trái Đất vật lý. Đôi khi có những nhóm cộng đồng nhỏ, những tổ chức lớn, và tất cả mọi thứ giữa chúng trên Trái Đất, có các nhóm tương tự nhau tồn tại trong các vương quốc cao hơn. Những linh hồn tại các tầng thứ rung động khác nhau có thể tương tác với nhau trong một số cách. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về các linh hồn cùng chia sẻ các thân thể con người với nhau, hay những người chuyển đổi và trao đổi các tầng thứ khác nhau với sinh mệnh khác.

Ngôn ngữ con người không có các thuật ngữ thích hợp để mô tả tất cả những sự tương tác này, nhưng chúng tôi sẽ đưa ra cố gắng tốt nhất của chúng tôi trong các chương tiếp theo.

Để hiểu được tốt hơn, xin tham khảo danh mục các thuật ngữ và bảng chú giải thuật ngữ. Hy vọng rằng, bằng việc mô tả những mối quan hệ thuộc về chiều kích này, chúng tôi có thể xua tan những sự lầm lẫn xung quanh chủ đề như là “những người nhập xác” (walk-ins) và

“những người chuyển đổi một phần linh hồn” (partial soul transfers).

Những nhà chữa trị tâm lý sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích trong những nội dung tiếp theo. Một tỷ lệ phần trăm đáng kể các bệnh nhân khi chữa trị phải chịu đau khổ từ

các tầng thứ khác nhau của sự phân mảnh linh hồn, một khái niệm chúng tôi sẽ khảo sát sâu trong chương 3. Trong một số trường hợp, không có cái gì thực sự là “sai trái” với những bệnh nhân này. Họ đã thỏa thuận, hoặc đã có giao kèo ở một tầng thứ linh hồn, để trải qua những trải nghiệm nào đó liên quan đến một phần hoặc toàn bộ sự chuyển đổi linh hồn (những chủ đề được thảo luận sâu trong các trang tiếp theo). Nó là mục đích của chúng tôi để

giúp nhà trị liệu nhận thức sự khác nhau giữa những sự mất cân bằng tình cảm và những thỏa thuận linh hồn tình nguyện mà có thể biểu hiện như chứng đa nhân cách hay sự rối loạn phân liệt.

Các Tầng Thứ Linh Hồn và Các Chiều Kích

Đối với những người trong các bạn chưa quen thuộc với công việc trước đây của chúng tôi, hay để chúng tôi tóm tắt về các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của linh hồn theo một cách thức có cấu trúc hơn. Lưu ý rằng đây chỉ là một mô hình về một cái gì đấy khổng lồ và không thể giải thích được. Khi các bạn ở trong các tầng thứ tư tưởng 24

https://thuviensach.vn

cao hơn, các bạn không còn quan tâm đến các tầng thứ và các chiều kích nữa. Các bạn chỉ

đang trải nghiệm cuộc sống trong tất cả sử đa dạng vô hạn của nó. Nhưng phục vụ cho mục đích hiểu biết, chúng tôi cần một vài “điểm neo” để giúp chuyển giao những ý tưởng của chúng tôi cho các bạn.

Mỗi một tầng thứ hay mỗi một chiều kích của linh hồn về đại thể tương đương với một tầng thứ hay một chiều kích của cái mà các bạn gọi là “thực tại bên ngoài”. Khi đề cập đến các trạng thái cụ thể của tư tưởng, hay các tầng thứ rung động của các linh hồn cá thể, chúng tôi thường sử dụng thuật ngữ “mật độ” (density). Khi đề cập đến các cảnh giới hay các cảnh giới phụ của vũ trụ, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “chiều kích” (dimension), mặc dầu nhiều vị thầy sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau.

Xét đến cùng, không có sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, các bạn sẽ không nhận thấy điều đó cho đến khi các bạn rung động tại tầng thứ 6 hay lớn hơn theo phổ mật độ. Bây giờ, khi các bạn xem xét các bảng dưới đây, đơn giản hình dung là có một mối liên hệ trực tiếp giữa mỗi một tầng thứ mật độ và một chiều kích tương ứng của nó.

Một lần nữa, đừng trở nên khó chịu về những ý tưởng này. Trong khi nó có ích để có vài khái niệm là bạn đang rung động ở đâu, bản ngã có thể trở nên bị ám ảnh với điều này và bắt đầu so sánh tầng thứ của nó với tầng thứ của những người khác để cảm thấy nó giỏi hơn hay an toàn hơn. Chúng tôi kiến nghị chỉ sử dụng một phút hay gần như thế trong một ngày để tập trung vào tầng thứ rung động của các bạn.

Bảng sau đưa ra các tầng thứ mật độ của các linh hồn khi họ tiến hóa từ lúc sơ khai đến khi hoàn toàn trưởng thành.

Mật độ

Mô tả

1

Thân thể vật lý. Bản năng sinh tồn. Nhân thức về không gian.

2

Thân thể tình cảm. Tính dục. Cảm giác. Cảm xúc.

3

Thể trí. Các ý nghĩ, các niềm tin, các ý tưởng, các chương trình, bản ngã.

4

Thể astral. Tâm trí cao hơn, các trường năng lượng, khả năng tâm linh.

5

Thể ether. Tình yêu, tình thương, sự phục vụ, thân thể ánh sáng.

6

Thể nhân quả. Tư tưởng vũ trụ, sự vô hạn.

7

Linh Hồn. Tầng thứ quê hương (home level). Tất cả các khả năng được phục hồi.

8

Linh hồn tối cao (oversoul). Tầng thứ đầu tiên của nhóm phức hợp hồn.

9

Tổng hồn (Master oversoul hay monad). Một tâm trí vũ trụ khổng lồ.

10

Cái Tôi Phật hay Cái Tôi Christ. Sự hiểu biết về Thượng Đế hiện diện.

11

Cái Tôi Thượng Đế cá thể. Sự hiểu biết mình một cách hoàn toàn.

12

Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ. Vượt trên tất cả những khái niệm về Cái Tôi.

Bảng tiếp theo đưa ra các chiều kích của Vũ Trụ, cái về đại thể giống với các tầng thứ rung động.

25

https://thuviensach.vn

Lưu ý: Trong một số mô hình, 3 chiều kích đầu tiên của vũ trụ vật lý được chứa đựng bên trong mật độ 1. Trong mô hình của chúng tôi, mật độ đầu tiên được mô tả là thể vật lý, cái dĩ

nhiên tồn tại trong không gian 3 chiều. Do đó, các bạn không thể liên kết trực tiếp 3 mật độ

đầu tiên với 3 chiều kích đầu tiên. Ở đây có tồn tại một trong các giới hạn trong ngôn ngữ và trong các biểu tưởng của các bạn, và làm thế nào chúng được áp dụng vào các mô hình thực tại.

Dưới đây là các chiều kích:

Chiều Kích

Mô tả

1

Sự tồn tại. Điểm. Vương quốc khoáng vật.

2

Hiểu biết sơ đẳng. Đường thẳng. Vương quốc thực vật.

3

Nhận biết không gian. Hình khối. Vương quốc động vật.

4

Các cảnh giới trí, các cảnh giới astral, thời gian. Vương quốc loài người.

5

Các cảnh giới ether, tình yêu. Thân thể tinh thể ánh sáng.

6

Các cảnh giới nhân quả, dữ liệu Akashic. Các sinh mệnh ánh sáng rực rỡ.

7

Các cảnh giới thiên thể thấp. Các Thiên Thần, các sinh mệnh đã thăng lên.

8

Các cảnh giới thiên thể trung. Các Tổng Thiên Thần, các vị thầy đã thăng lên.

9

Các cảnh giới thiên thể cao. Các sinh mệnh thứ bậc cao hơn, mặt trời trung tâm.

10

Các thế giới Thượng Đế thấp. Các sinh mệnh từ mặt trời trung tâm vĩ

đại.

11

Các thế giới Thượng Đế trung. Các sinh mệnh từ mặt trời trung tâm vĩ

đại

12

Các thế giới Thượng Đế cao. Thượng Đế Cha.

Trong thực tế, không có những sự phân chia rõ ràng giữa các tầng thứ. Sự phân chia này chỉ phục vụ cho hiểu biết của cái trí. Tuy nhiên, mỗi một tầng thứ có những đặc điểm riêng và giá trị riêng của nó, do vậy sự phân chia này là một khái niệm có ích.

Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về các tầng thứ và các chiều kích ở thời điểm này, đặc biệt là khi mà chúng tôi đã dùng nhiều thời gian để nói về chủ đề này trong các cuốn sách trước, nhưng chúng tôi sẽ đề cập đến điều này nhiều lần suốt cuốn sách, như vậy chúng tôi hy vọng sự tóm tắt này là có ích. Nếu bạn là người mới biết đến các nội dung này, chúng tôi khuyến khích các bạn đọc những cuốn sách trước cuốn sách này.

Một ý tưởng khác quan trọng liên quan đến các khái niệm về thời gian và sự tiến hóa.

Bên dưới, chúng tôi đang đưa ra một lời giải thích đơn giản với hy vọng sẽ giúp các bạn giải quyết được một số nghịch lý mà các bạn gặp phải trên hành trình tâm linh, bao gồm cái ý tưởng rằng các bạn đã là trọn vẹn, hoàn thiện và hoàn hảo trong tương quan với nhận thức rằng các bạn đang tăng trưởng và đang tiến hóa vào các trạng thái cao hơn của tư tưởng.

26

https://thuviensach.vn

Để giúp các bạn trong nỗ lực này, chúng tôi sẽ yêu cầu những học trò của chúng tôi, những người Arcturus, nói về chủ đề thời gian và các dòng thời gian. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Chúng tôi hy vọng các bạn đã hài lòng với bài thảo luận này và chúng tôi mong đợi quay trở lại với các bạn, chúc một ngày tốt lành.

Bản Chất Của Thời Gian

Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là những người Arcturus. Nó là niềm vui lớn của chúng tôi khi có thể chia sẻ năng lượng và các ý tưởng của chúng tôi với các bạn. Để giúp các bạn hiểu được bản chất của linh hồn các bạn, chúng tôi muốn đưa ra một vài ý tưởng về

thời gian mà có vẻ sẽ trợ giúp các bạn trên hành trình của mình. Một số những ý tưởng này sẽ được áp dụng vào các phương pháp hàn gắn các tầng thứ khác nhau của cái tôi.

Đây là một chủ đề khó nắm bắt đối với nhiều người, do đó chúng tôi sẽ di chuyển chậm và đề xuất các bạn đọc về nội dung này nhiều lần để có thể tiếp thu nó một cách đầy đủ.

Sự Khác Nhau Giữa Thời Gian Tuyến Tính Và Thời Gian Phi Tuyến Các linh hồn trên hành tinh Trái Đất sống trong hai vương quốc khác nhau một cách đồng thời. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn đang tăng trưởng và đang tiến hóa như các linh hồn cá thể, đang di chuyển từ các tầng thứ thấp hơn lên các tầng thứ cao hơn, một tiến trình được gọi là sự thăng lên (ascension). Một số người trong các bạn đang di chuyển nhanh hơn những người khác. Một số lượng đáng kể các bạn đang di chuyển ra khỏi bánh xe luân hồi và đang chuẩn bị mang thân thể của các bạn vào các chiều kích cao hơn một cách trực tiếp, chứ không đi qua quá trình chết và tái sinh.

Tiến trình tuyến tính của sự tiến hóa linh hồn liên quan đến việc hoàn thiện dần dần nhân tính của các bạn và sự hoàn thành các bài học linh hồn trong chiều kích thấp. Quá trình này thường tiêu tốn một thời gian rất dài và đầy những khó khăn, sai lệch, sự xao nhãng và những thứ tương tự như vậy. Hầu hết loài người đã sử dụng hàng trăm đời sống trong bánh xe luân hồi trước khi học được tất cả mọi thứ mà linh hồn họ khao khát học. Tuy thế mà, gần như tất cả các linh hồn cuối cùng cũng vượt lên sự đồng hóa với hiểu biết ở các tầng thứ thấp và di chuyển vào xoáy ốc thăng lên (spiral of ascension).

Cho đến hiện tại, chỉ có vài trăm linh hồn đã hoàn tất quá trình này. Bây giờ, trong vòng 50 cho đến 100 năm nữa, sẽ có hàng triệu linh hồn đi qua sự thăng lên về mặt vật lý.

Một số người sẽ xây dựng các thân thể tinh thể Ánh Sáng trong vòng 20 đến 30 năm nữa.

Thời gian phi tuyến cũng là một khía cạnh của cuộc sống trên Trái Đất, cho dù đối với hầu hết mọi người nó có vẻ bị ẩn dấu trong vòng bí mật. Đó là do mối bận tâm của bản ngã đối với thời gian tuyến tính. Bản ngã luôn nghĩ về quá khứ và tương lai, và chỉ nhìn thấy một phần nhỏ bé của cái đang xảy ra trong hiện tại.

Từ một nhận thức phi tuyến, tất cả thời gian là HIỆN TẠI. Không có quá khứ hay tương lai, hay các bạn có thể nói là quá khứ và tương lai được chứa đựng trong HIỆN TẠI.

Điều này dễ dàng được chứng minh bởi vì nó luôn luôn là HIỆN TẠI. Tại khoảng khắc các bạn đang đọc được điều này, nó là HIỆN TẠI. Khi các bạn lần đầu tiên đọc nó, nó cũng là HIỆN TẠI. Nó sẽ vẫn là HIỆN TẠI khi các bạn đọc xong. Nếu các bạn đang nghĩ về quá khứ, thì khi nào các bạn làm điều đó? HIỆN TẠI. Trong thực tế, toàn bộ nhận thức của các bạn về thời gian và không gian đang xuất hiện ngay HIỆN TẠI.

27

https://thuviensach.vn

Trong khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt, các bạn là toàn bộ, hoàn thiện và hoàn hảo.

Các bạn đã giác ngộ và đã tự biết về chính mình. Các bạn là một sinh mệnh 12 chiều đang sống một cách đồng thời trong 12 thực tại khác nhau. Tất nhiên, từ cuộc sống của một con người nó có vẻ không giống như vậy. Tất cả các giác quan vật lý của các bạn có thể nhận thức được chỉ là một phần nhỏ bé của HIỆN TẠI. Ở mức độ nào đó các bạn có thể bước ra khỏi bản ngã/nhân tính của mình và thoát ra khỏi trường thời gian/không gian tuyến tính, các bạn có thể trở nên hiểu biết về sự khổng lồ của Người Mà Bạn Là (Who You Are).

Tóm tắt lại, các bạn là một sinh mệnh con người đang học hỏi để trở thành một linh hồn giác ngộ tâm linh, và đồng thời các bạn đã là một sinh mệnh giác ngộ tâm linh đang có một trải nghiệm con người. Các bạn đang tiến hóa và các bạn đã hoàn hảo. Các bạn đang là và đang trở thành cùng một lúc.

Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn đang hàn gắn các lớp của cái tôi đã trở nên mất cân bằng. Từ một nhận thức phi tuyến, các bạn chỉ đang gỡ bỏ các màng chắn của ảo ảnh đã che phủ Cái Tôi vốn đã hoàn hảo của các bạn.

Từ một nhận thức tuyến tính, sự tiến hóa linh hồn là quá trình tăng lên một cách từ từ

tầng thứ rung động của các bạn cho đến khi các bạn hiểu biết đầy đủ về Thượng Đế Hiện Diện (God Presence) bên trong các bạn. Từ một nhận thức phi tuyến, sự tiến hóa linh hồn là quá trình gỡ bỏ tất cả các ảo ảnh về sự chia rẽ mà các bạn đã đặt ra giữa mình và thực tại thực sự của các bạn, đó là đồng sáng tạo với Thượng Đế.

Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn có một thân thể, tâm trí và nhân tính tồn tại trong thời gian hiện tại trên Trái Đất và đang lớn lên từ một đứa trẻ thành một người trưởng thành và cuối cùng là chết hoặc thăng lên. Từ một nhận thức phi tuyến, các bạn có nhiều cái tôi đang đồng thời tồn tại trong nhiều chiều kích. Những cái tôi quá khứ, hiện tại và tương lai của các bạn tất cả đang tồn tại ngay bây giờ. Những cái tôi song song (các tầng thứ khác) cũng đang tồn tại ngay lúc này.

Từ một nhận thức phi tuyến, quá khứ không khắc vào đá, mà đang bộc lộ ra, cũng như

hiện tại và tương lai. Đây là một khái niệm không thể hiểu nổi đối với tâm trí tuyến tính, nhưng nó sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút khi chúng tôi nói về hàn gắn dòng thời gian và các cách chữa trị khác.

Mục tiêu của cuốn sách này là đánh thức cả hai tầng thứ của thời gian bên trong các bạn với mục đích để các bạn biết, vượt trên bất cứ bóng dáng nghi ngờ nào, rằng các bạn là trọn vẹn, là hoàn thiện và hoàn hảo đúng như cái mà bạn là. Cùng lúc đó, chúng tôi ghi nhận rằng các bạn đang học hỏi, đang tăng trưởng và đang tiến hóa từng ngày và như thế chúng tôi đang trao cho các bạn các phương tiện và các kỹ thuật để giúp các bạn trong quá trình đó.

Các Dòng Thời gian và Các Cái Tôi Vô Hạn

Dự định của chúng tôi tại thời điểm này là chia sẻ với các bạn một số nhận thức của chúng tôi về thời gian và làm thế nào mà điều này kết hợp vào với chủ đề về sự hợp nhất linh hồn.

Trong khi linh hồn các bạn có nhiều chiều không gian, chúng cũng có nhiều chiều thời gian. Đây là một khái niệm khó hiểu, do đó chúng tôi sẽ nói chậm. Thời gian giống như

một tấm thảm dệt tinh vi, với một số lượng vô hạn các sợi chỉ nhiều màu sắc bện vào nhau để hình thành nên bức tranh lớn. Các dòng thời gian là một sản phẩm của tự do ý chí loài người, cùng với tự do ý chí của các sinh mệnh khác trong nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích.

28

https://thuviensach.vn

Điều này bao gồm các hành tinh và các ngôi sao, những thứ là các sinh mệnh có tư tưởng ở

một tầng thứ khác.

Các bạn có cái được gọi là “dòng thời gian trội”. Là dòng thời gian nhận được hầu hết năng lượng và sự tập trung. Sử dụng một ví dụ đơn giản, nếu bạn có một mong muốn nâng cánh tay lên trên đầu, và bạn tập trung sự chú ý vào việc làm đó, dòng thời gian trội của bạn sẽ bao gồm hành động giơ tay cao lên đầu. Tuy nhiên, nếu các bạn không nghiêm túc làm điều đó một cách thật sự, mà chỉ ấp ủ ý tưởng, thì hành động giơ tay lên trên đầu trở nên một dòng thời gian tiềm năng, hay dòng thời gian có thể, nhưng trong tất cả các khả năng sẽ

không trở thành một phần của dòng thời gian trội của bạn. Trong trường hợp này, dòng thời gian trội bao gồm thực tại mà trong đó cánh tay của bạn được giữ bên mình. Ví dụ này có thể

giống một ý tưởng đơn giản đến mức buồn cười, nhưng tất cả thời gian vận hành giống với những quyết định tự do ý chí này.

Tất nhiên, chúng ta đang nói về tư tưởng tập thể cũng như tư tưởng cá thể, và như các bạn biết, có một sức mạnh của số đông.

Ví dụ, nếu một số lượng lớn các linh hồn trên Trái Đất khao khát hòa bình, thì năng lượng hòa bình đó đi vào tấm thảm không thời gian và tác động mạnh đến bản chất của tấm thảm đó. Khi đạt tới một số đông tới hạn, khao khát hòa bình cho thế giới tạo ra một dòng thời gian trội và các bạn sau đó có quyền trải nghiệm thế giới hòa bình trong các vương quốc bên ngoài. Nhiều những vị thầy trên hành tinh của các bạn đã phát hiện ra các công thức để

đạt tới số đông tới hạn. Một số nói rằng nó chiếm khoảng 1,8% loài người, những người khác nói số lượng tới hạn là nhỏ hơn. Nó phụ thuộc vào cường độ của khao khát và tầng thứ

hiểu biết của những người tham dự vào việc tạo ra một dòng thời gian cụ thể. Nó cũng phụ

thuộc vào việc khao khát đó có thẳng hàng với sự phát triển tự nhiên của sự tiến hóa.

Nó thật sự mất rất nhiều năng lượng và sự tập trung để tạo nên trật tự tự nhiên khác với Sự Sáng Tạo. Bởi vì các bạn là các sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo, đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống với Đấng Tạo Hóa của các bạn, các bạn có thể tạo nên nhiều thứ mà có vẻ trái ngược với trật tự tự nhiên, nhưng nó cần rất nhiều cố gắng để

làm được điều đó. Tự do ý chí có những giới hạn của nó. Có rất nhiều thực tại vượt trên tự

do ý chí không bị tác động bởi các quyết định của các sinh mệnh con người trên Trái Đất (hay các bạn có thể nói ảnh hưởng của loài người là không đáng kể). Ví dụ, ở tầng thứ tiến hóa của các bạn, các bạn có rất ít hoặc không có ảnh hưởng gì đến các sự kiện thần thánh, như hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực và sự tiến động thẳng hàng. Tuy thế, việc các bạn trải nghiệm các sự kiện này như thế nào, là một chức năng của tự do ý chí.

Trở lại với chủ đề về các dòng thời gian, các bạn có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng ngay khi các bạn làm một quyết định và thực hiện nó, thì đó là kết thúc của câu chuyện, nhưng nó không phải như vậy. Quá khứ có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, có một số những nguyên tắc như

là cái gì có thể và cái gì không thể xảy ra. Trước tiên, các bạn không thể vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn khác. Có nghĩa là việc thay đổi một sự kiện về mặt vật lý trong thời gian tuyến tính không được cho phép nếu nó thay đổi các trải nghiệm của các linh hồn khác mà không có sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, các bạn có thể thay đổi trải nghiệm của bạn về cái đã xảy ra, và các bạn có thể thay đổi sự tác động mà trải nghiệm đã gây ra đối với các đời sống tương lai của bạn (bao gồm cả đời sống hiện tại). Nói một cách khác, các bạn có thể thay đổi dòng thời gian trội của mình trong đời sống này như là một kết quả của việc thay đổi và hàn gắn quá khứ của các bạn.

29

https://thuviensach.vn

Thứ hai, các bạn không thể thay đổi quá khứ trong một sự biểu hiện tuyến tính. Nói cách khác, các bạn không thể trở lại quá khứ, giết chết bà của mình, và sau đó nhận thấy là bạn đã chưa bao giờ được sinh ra. Đó là nghịch lý cơ bản bởi vì nếu điều này là có thể, các bạn sẽ không thể được sinh ra để rồi sau đó có thể trở lại và giết chết bà của mình ở nơi đầu tiên.

Thay vào đó, các bạn tạo ra các dòng thời gian thay thế. Giờ đây có hai dòng thời gian trong ví dụ bên trên. Trong một dòng thời gian, bà của bạn đã bị giết chết và bạn đã chưa bao giờ được sinh ra. Trong dòng thời gian kia, bà của bạn tiếp tục sống và sinh ra mẹ của bạn, người lại sinh ra bạn, vv…

Mỗi khi các bạn làm một sự thay đổi đối với quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, các bạn biến đổi các dòng thời gian được kết hợp với sự tiến bộ của bạn khi là một linh hồn. Các bạn dệt nên một góc tấm thảm của chính mình tùy theo tất cả các thực tại có thể và các thực tại chắc chắn mà các bạn đã tạo ra với tự do ý chí của mình.

Một ví dụ thiết thực của vấn đề này liên quan đến một quá trình được gọi là hàn gắn dòng thời gian (timeline healing). Giả thiết là bạn đã có một chấn động lớn vào lúc 5 tuổi trong dòng thời gian trội của bạn. Bạn trở lại đúng lúc và trao một sự hàn gắn cho cái tôi 5

tuổi của bạn. Giờ đây bạn có một dòng thời gian trội mới bao gồm sự hàn gắn bạn đã nhận được khi bạn 5 tuổi. Để lặp lại cái đã nói bên trên, các bạn thường không thể thay đổi các chi tiết vật lý bên ngoài của cái đã xảy ra trong dòng thời gian gốc bởi vì điều đó sẽ vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn khác, những người đã tham dự vào các sự kiện gốc.

Ví dụ, các bạn không thể trở lại một đời sống quá khứ khi bạn bị hỏa thiêu trên dàn lửa và cứu cái tôi quá khứ khỏi dàn lửa và chạy thoát vào rừng cùng anh ấy hay cô ấy. Tuy nhiên, các bạn có thể thay đổi trải nghiệm của cái tôi quá khứ về việc bị hỏa thiêu và do đó gỡ bỏ các dấu ấn ether của việc bị thiêu sống, bằng cách đó giảm thiểu tối đa các chấn động tâm lý đã được mang theo từ đời sống trước vào đời sống hiện tại.

Ngay khi linh hồn các bạn đã trải nghiệm một điều gì đấy một cách hoàn toàn, nó không còn cần thiết phải tái trải nghiệm điều đó. Trong trường hợp này, linh hồn các bạn có thể đã học được tất cả mọi thứ mà nó có thể học về việc bị thiêu sống trên dàn lửa và giờ đây nó muốn gỡ bỏ trải nghiệm đó khỏi ký ức tế bào của thân thể.

Có thể phản bác lại là bạn không thể nói khi nào thì linh hồn bạn đã học được một bài học một cách hoàn toàn hay chưa, nhưng chúng tôi có thể nói rằng bạn không thể bị hấp dẫn đến một kỹ thuật như là kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian trừ khi bạn đã sẵn sàng để vượt qua trạng thái phân cực mà linh hồn bạn đã sống trong hàng nghìn năm, nếu không phải là trong hàng triệu năm.

Chìa khóa để hàn gắn chấn động của bạn là cảm nhận, trải nghiệm và biểu lộ các tình cảm của bạn một cách hoàn toàn về chấn động đó, và đồng thời trở nên tách biệt với nó cùng một lúc. Khi mà các bạn đã có những trải nghiệm chấn động này và đã lặp đi lặp lại chúng hết lần này đến lần khác, chủ yếu một cách tiềm thức, giờ đây các bạn đã sẵn sàng đến với một sự hiểu biết cao hơn bằng cách quan sát “bức tranh lớn”, tức là nhìn dòng thời gian của bạn bộc lộ ra trước bạn và lựa chọn để có một trải nghiệm khó khăn. Hàn gắn dòng thời gian thường có ích cho việc làm sạch những nỗi ám ảnh và những phản ứng vật lý đối với môi trường mà có vẻ như không có nguyên nhân từ thời gian hiện tại. Ví dụ, bệnh hen suyễn có thể có nguyên nhân bởi một đời sống quá khứ nơi mà linh hồn đã trải nghiệm việc bị chôn 30

https://thuviensach.vn

vùi trong một trận lở tuyết và bị ngạt thở. Bằng việc trao cho cái tôi đời sống quá khứ một sự

hàn gắn, bệnh hen suyễn có thể biến mất nhanh chóng trong đời sống hiện tại.

Chúng tôi sẽ nhắc lại kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian trong Chương 4, khi chúng tôi nói về các phương pháp hàn gắn linh hồn đã bị phân mảnh.

Các Cái Tôi Quá Khứ, Song Song Và Tương Lai

Linh hồn là vượt trên thời gian và không gian như các bạn đã biết. Do đó, năng lượng linh hồn có thể nhúng bản thân nó vào bất cứ nơi đâu bên trong trường thời gian/không gian.

Các bạn có thể có các khía cạnh của linh hồn trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như

bên trong các thế giới khác và các chiều kích khác. Khi những phần của linh hồn bạn bị dàn trải ra nhiều khung thời gian và nhiều chiều kích, điều này được biết đến là “sự phân mảnh linh hồn”. Các linh hồn phân mảnh vì một số lý do, điều sẽ được thảo luận trong Chương 3.

Khi các bạn có các mảnh của chính mình trong các vương quốc thời gian khác, những mảnh hồn này thường bị kẹt trong những đời sống quá khứ hay tương lai. Các bạn có thể nói rằng bạn có những phần của chính mình bị “thất lạc trong thời gian”.

Khi các bạn có các phần của linh hồn mình trong các dòng thời gian thay thế đã được tạo ra như các thực tại tiềm năng, hay các thực tại có thể, những thứ này được gọi là “các đời sống song song”.

Các bạn có 12 khía cạnh chính của linh hồn, mỗi một khía cạnh tương ứng với một tầng thứ hay chiều kích của vũ trụ. Khi các phần của 12 khía cạnh nguyên thủy của linh hồn đã bị phân mảnh vào các chiều kích khác nhau, những thứ này được gọi là “các mảnh của cái tôi ở chiều kích khác”.

Làm thế nào để biết về sự khác nhau giữa các khía cạnh nguyên thủy, các mảnh của cái tôi ở chiều kích khác và các đời sống song song?

Các bạn có 12 khía cạnh chính của cái tôi, cùng với rất nhiều các phần nhỏ tương ứng với các cảnh giới phụ của 12 chiều kích. Các khía cạnh này là thành phần của dòng thời gian trội của bạn, hay là cái mà các bạn đang trải nghiệm ngay lúc này. Chúng là thành phần của cái mà các bạn đang tạo ra và đang biểu hiện ra ngay bây giờ, cho dù các bạn có thể không hiểu biết về chúng. Cùng với nhau, tất cả các khía cạnh chính tác động như một bản giao hưởng hoàn thiện để hòa âm và điều khiển cuộc đời bạn.

Nếu một số những khía cạnh bị phân mảnh, tầng thứ mà tại đó sự phân mảnh xuất hiện sẽ có vẻ mất cân bằng, và sự hiệu quả trong việc sáng tạo nên cái mà các bạn khao khát trong cuộc đời sẽ bị tổn hại. Tầng thứ thông thường nhất tại đó điều này xuất hiện là tình cảm. Nếu các bạn bị phân mảnh tình cảm, nó có nghĩa là có các mảnh của thân thể tình cảm phân tán khắp vũ trụ (hay ít nhất là khắp Trái Đất). Trong Chương 4, chúng tôi sẽ khám phá các kỹ thuật cho việc triệu hồi những mảnh hồn đã mất này.

Các đời sống song song, mặt khác, miêu tả các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn giao kết với dòng thời gian trội, nhưng chưa biểu biện ra trong thực tại bên ngoài của các bạn. Trở lại với ví dụ đã đưa ra trước đây, ngay khi các bạn đã làm một sự tập trung mạnh mẽ để nâng tay lên trên, hàng động đó trở thành một phần của dòng thời gian trội của bạn. Khía cạnh vật lý của cái tôi trội đã trải nghiệm việc giơ tay lên.

31

https://thuviensach.vn

Tuy nhiên, các bạn có rất nhiều đời sống song song được dựa trên các lựa chọn khác mà bạn có thể đã xem xét nhưng không thực hiện. Một trong những cái tôi song song của các bạn có thể giữ tay bạn ở bên mình. Cái khác có thể đã nhặt một vật lên và ném nó đi, vv…

Trong khi về mặt lý thuyết có thể có một số lượng vô hạn các cái tôi song song, những cái mà bạn trao sự chú ý nhiều nhất trở thành “thực” nhất. Nói chung, các bạn có thể

nhập vào các đời sống song song theo một cách tương tự với cái đã được miêu tả trong một bộ phim Hollywood của các bạn, bộ phim “Sliding Door”. Trong tác phẩm viễn tưởng này về các dòng thời gian thay thế, một người phụ nữ vội vã lên một chuyến tàu và chút xíu nữa thì làm được điều đó trong một viễn cảnh, nhưng lại suýt nhỡ tàu trong một viễn cảnh khác.

Bộ phim sau đó đi vào diễn tả hàng loạt kết quả đã xảy ra với mỗi một viễn cảnh đó.

Để sử dụng sự tương tự về tấm thảm, các bạn có một sợi chỉ rực rỡ đại diện cho dòng thời gian trội của các bạn và bây giờ các bạn có hai sợi chỉ hơi nhỏ hơn một chút xuất phát theo các hướng khác.

Loài người có vài đời sống song song đang diễn ra ngay lúc này. Trong một đời sống, các linh hồn trên Trái Đất tiếp tục lờ đi những dấu hiệu cảnh báo về ô nhiễm và sự khai thác triệt để các nguồn tài nguyên và trải qua một thời kỳ khắc nghiệt như là hậu quả của lối hành xử đó.

Trong một viễn cảnh khác, các linh hồn bắt đầu nhận lấy trách nhiệm cho việc làm sạch Trái Đất, với một số lượng đáng kể, và có một trải nghiệm tập thể khác hẳn, tích cực hơn nhiều.

Các viễn cảnh tương tự có thể được áp dụng vào chiến tranh và hòa bình, hay bất kỳ

một quyết định lớn nào khác liên quan đến một số lượng lớn con người.

Khoảng 60 năm trước, một sự An Bài Thần Thánh (Divine Dispensation) đã được ban ra, chống lại việc loài người tự hủy diệt chính mình bởi các loại vũ khí hạt nhân. Dòng thời gian trội bây giờ không bao gồm thảm họa hạt nhân toàn cầu. Trong một thế giới song song, sự an bài này đã không được ban ra. Bên trong thực tại song song đó, hai thực tại riêng rẽ

được kết hợp, trong một thực tại “nút đã được bấm”, dẫn đến kết quả những cái chết và sự

phá hủy trên diện rộng, và trong một thực tại một hiệp ước hòa bình đã được ký, chống lại sự

phá hủy.

Các linh hồn cá thể trên Trái Đất thường nói họ cảm thấy họ có các cái tôi khác đang làm những việc khác với cái tôi trội của họ. Ví dụ, nếu một người cô độc, sống một mình và hướng nội, và khao khát có một mối quan hệ, anh ta có thể cảm thấy có một cái tôi khác thu hút một cách dễ dàng với những người khác và tạo ra những mối quan hệ tuyệt vời, yêu thương. Khi các viễn cảnh có thể phân kỳ theo cách như đã được miêu tả trong đoạn văn trên, chúng cũng có thể đồng quy. Nếu đủ sự chú ý được đưa ra để phát triển sự tự tin của người cô độc kia, anh ta có thể bắt đầu trải nghiệm cái tôi hướng ngoại của mình và tạo ra những mối quan hệ yêu thương trong dòng thời gian trội của anh ấy.

Cường độ của một cái tôi song song không chỉ phụ thuộc vào bao nhiêu năng lượng và sự tập trung mà các bạn đã đặt vào một viễn cảnh cụ thể, mà nó còn phụ thuộc vào những mảnh hồn lớn như thế nào được di chuyển vào thực tại song song đó, và cũng phụ thuộc vào thực tại chắc chắn đang liên quan như thế nào đến các linh hồn khác. Một người đang lựa chọn giữa hai công việc có sự thèm muốn xấp xỉ như nhau có thể có hai thực tại chắc chắn rất mạnh đại diện cho mỗi một lựa chọn. Mặt khác, nếu một trong hai công việc không được mong muốn, thực tại song song nơi mà người ấy chấp nhận công việc đó là rất nhỏ và thể

32

https://thuviensach.vn

hiện một tiềm năng nhỏ, có nghĩa là không có nhiều năng lượng ở đó. Nó là một sợi dây mờ

nhạt trong tấm thảm của thời gian và không gian.

Tất cả mọi lúc các bạn tưởng tượng bản thân mình đang làm một điều gì đấy, các bạn lại tạo ra một cái tôi thay thế. Cái tôi này tồn tại trong các chiều kích quá khứ song song, hiện tại song song và tương lai song song. Ví dụ, nếu các bạn là độc thân và khao khát một mối quan hệ, các bạn có một cái tôi song song trong mối quan hệ đó. Cái tôi song song này thực sự tồn tại trong một vương quốc thời gian và không gian khác, mặc dầu nó không có trong dòng thời gian trội, hay cái mà các bạn gọi là thực tại vật lý trên Trái Đất.

Các khía cạnh của cái tôi (các mảnh hồn) có thể phân tách trong các dòng thời gian thay thế, cũng như các vị trí thay thế trong không gian. Điều này có nghĩa là các bạn có thể

có các phần của chính mình “mắc kẹt” trong một chiều kích quá khứ, tương lai hay trong một chiều kích song song của hiện tại. Ví dụ, nếu các bạn có một sự đổ vỡ khó khăn trong một mối quan hệ 10 năm trước, một phần của linh hồn bạn có thể vẫn mắc kẹt trong vùng thời gian đó. Trong trường hợp này, cái tôi của bạn 10 năm trước có vẻ như đã bị chia tách khỏi cái tôi hiện tại của bạn và giờ đây bạn có một cái tôi đang sống trong hiện tại và một cái tôi đang sống 10 năm trước.

Chúng tôi, những người Arcturus, mong muốn trình bày những ý tưởng này trong vài cách khác nhau như vậy các bạn có thể nắm bắt ý tưởng khó khăn này về các thực tại có thể

và các thực tại chắc chắn một cách đầy đủ. Do đó, hãy để chúng tôi phát biểu một số khái niệm này khác hơn một chút trong những đoạn văn dưới đây.

Có lẽ các bạn đã từng nghe một ai đấy nói rằng, “Tôi cảm thấy phân tán ngày hôm nay”. Đây là một biểu hiện cho thấy là chỉ một phần của năng lượng linh hồn đang hiện diện ở đây và vào lúc này. Phần còn lại thực sự đã bị phân tán trong thời gian và không gian, và trong các thực tại thay thế. Linh hồn bạn càng bị phân tán, thì càng có ít sức mạnh và năng lượng để tạo ra cái mà các bạn thực sự khao khát trong cuộc đời hiện tại của các bạn.

Các bạn có thể mang những mảnh hồn đã mất theo thời gian, đồng nhất chúng vào Một Sinh Mệnh (One Being) của các bạn, và trải nghiệm hòa bình, sức mạnh và khả năng sáng tạo lớn hơn. Trong một số trường hợp, linh hồn có thể chưa đủ khả năng hoặc chưa sẵn sàng để đồng nhất một cách toàn bộ các mảnh hồn quá khứ của chính họ. Trong những trường hợp khác, cái tôi hiện tại có thể liên lạc được với một mảnh quá khứ của cái tôi và có thể “mở kênh” với cái tôi quá khứ đó. Ngày nay có các linh hồn trên Trái Đất đang mở kênh với các phiên bản đời sống quá khứ của chính họ. Từ một quan điểm phi tuyến, cả hai phiên bản đang tồn tại ngay bây giờ, trong khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt này.

Điều này cũng đúng với các cái tôi tương lại. Nó là một hoạt động tôn giáo phổ biến để kết nối với những cái tôi tương lai và mở kênh với họ để mang lại lợi ích cho cái tôi hiện tại. Khi các bạn xuất ra một sự chú ý, hoặc có một khao khát mạnh mẽ để di chuyển vào một hướng đi cụ thể trong cuộc đời, các bạn tạo ra một cái tôi tương lai sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu của cái tôi hiện tại. Điều này được dựa trên cái được vật lý lượng tử gọi là Nguyên Lý Bất Định Heisenberg.

Trước khi các bạn làm một quyết định tự do ý chí, có một số lượng vô hạn các dòng thời gian tương lai có thể, nhưng ngay khi các bạn hướng năng lượng của mình theo một tiến trình hành động cụ thể, các bạn hình thành nên một dòng thời gian trội và tất cả các dòng thời gian khác về bản chất đã sụp đổ vào thực tại mới mà các bạn đang hình thành nên.

Vâng, các thực tại khác vẫn tồn tại trong khung kết cấu vô hạn của thời gian và không gian, 33

https://thuviensach.vn

nhưng trừ khi các bạn thay đổi những mục tiêu của mình và bắt đầu trao năng lượng cho một trong các thực tại đó, chúng sẽ được giữ như các dòng thời gian tiềm năng, hay các dòng thời gian có thể.

Ví dụ, bạn đang sống ở London và mong muốn di chuyển tới Bombay. Một sự di chuyển bây giờ nằm trong dòng thời gian trội tương lai của các bạn. Nhưng rất nhanh chóng các bạn nghe thấy có nhiều thứ tiêu cực về tiếng ồn và hỗn loạn trong thành phố đó và quyết định là bạn muốn đi đến Cusco. Giờ đây đời sống ở Bombay mất đi năng lượng và trở nên một dòng thời gian có thể thay cho một dòng thời gian chắc chắn, và Cusco trở thành một phần của dòng thời gian trội mới.

Ngay khi các bạn biết cái mà mình muốn tạo ra, các bạn có thể thiết lập một đường kết nối với cái tôi tương lai tồn tại trong dòng thời gian đó. Các bạn có thể mang cái tôi tương lai đó vào thời gian hiện tại và kết nối với anh ta hay cô ta theo một cách tương tự với cách đã được dùng để kết nối với một người hướng dẫn tinh thần hay với một vị thầy. Trong một số trường hợp, các bạn có thể “mở kênh” với cái tôi tương lai, và có vài linh hồn đang làm điều đó ngay lúc này trên thế giới.

Các bạn có thể tự hỏi mình, “Làm sao mà tất cả những thứ này lại ăn nhập được với chủ đề về sự hợp nhất linh hồn?” Tất cả các cái tôi quá khứ, hiện tại và tương lai của các bạn tồn tại trong khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt này, và tất cả đều có thể được truy cập ngay BÂY GIỜ. Khi các bạn trở lại quá khứ, hay đi vào tương lai, các bạn có sự lựa chọn lấy lại năng lượng của các cái tôi quá khứ và các cái tôi tương lai và mang năng lượng đó vào khoảng khắc hiện tại. Các bạn có thể gắn năng lượng đó vào các luân xa của thân thể hiện tại. Ví dụ, nếu bạn có một cái tôi tương lai rất thành công trong thương mại, bạn có thể mang năng lượng của sự thành công đó trở về thời hiện tại và đưa năng lượng đó vào thân thể, về

bản chất là thu hút trải nghiệm về sự thành công trong thương mại đến với mình. Một kỹ

thuật như vậy được gọi là “kết nối dòng thời gian tương lai”.

Khi các bạn mang sức mạnh và năng lượng của các cái tôi quá khứ và tương lai vào thân thể HIỆN TẠI của bạn, các bạn tạo ra sự hợp nhất linh hồn, và các bạn bắt đầu biểu hiện tiềm năng vô hạn của mình như một sinh mệnh có chủ quyền.

Các bạn có thể nhìn thấy các kết quả của việc phân mảnh linh hồn của mình trong quá khứ và tương lai. Các linh hồn liên tục nghĩ đến quá khứ và tương lai có rất ít năng lượng để

đối mặt với những thách thức hiện tại. Lo lắng về tương lai tạo ra hai thứ. Nó có xu hướng thu hút những trải nghiệm tiêu cực đến với bạn bởi vì đó là cái mà bạn đang tập trung vào, và nó phân mảnh linh hồn các bạn do đó phân chia năng lượng linh hồn bạn đang sống trong tương lai nơi mà bạn đang lo lắng về nó. Hậu quả là, các bạn có ít năng lượng để đối mặt với những thứ cần phải giải quyết trong hiện tại nhằm tránh được tương lai mà các bạn đang lo lắng về nó. Hãy nghĩ về điều đó lần tới khi các bạn bị thu hút đến sự lo lắng.

Tóm tắt lại, các linh hồn có thể phân mảnh vào các thời gian khác nhau và các chiều kích khác nhau. Nói điều này theo một cách khác, các bạn có thể có các phần của chính bản thân mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như trong các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của vũ trụ. Sau đây, chúng tôi sẽ thảo luận khái niệm các linh hồn cha mẹ và mối quan hệ của họ với các mảnh hồn của các bạn đang lang thang trong thời gian và không gian.

34

https://thuviensach.vn

Chúng tôi sẽ tái viếng thăm những khái niệm này nhiều lần suốt cuốn sách này. Bây giờ, chúng tôi để các bạn có cơ hội đào sâu vào cái mà chúng tôi và các Đấng Sáng Tạo đã trao cho các bạn.

Rất vui lòng được thảo luận về các dòng thời gian với các bạn. Chúng tôi là những người Arcturus. Phúc lành.

Cái Tôi Cao Hơn và Những Người Hướng Dẫn Tinh Thần

Xin chào, đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal. Chúng tôi bây giờ sẽ nói tới một chủ đề

cực kỳ quan trọng liên quan đến sự khác nhau giữa Cái Tôi Cao Hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần.

Linh hồn của các bạn có các khía cạnh cao hơn và các khía cạnh thấp hơn. Khi các bạn học cách hòa nhịp vào bản chất cao hơn của mình, các bạn sẽ khám phá ra một giai điệu và một vẻ đẹp độc nhất vô nhị của các bạn. Các bạn sẽ ghi nhận và sẽ biết về Cái Tôi Cao Hơn của các bạn.

Tất cả những sinh mệnh có chủ quyền trong vũ trụ đều là đa chiều kích và đều có cả

những khía cạnh thấp hơn và những khía cạnh cao hơn. Các khía cạnh cao hơn của các bạn có khả năng kết nối được với các khía cạnh cao hơn của các linh hồn khác, bất kể là họ có hay không ở trong thân thể con người, hay lìa khỏi xác, hay là các sinh mệnh có chủ quyền từ các thế giới khác hay từ các chiều kích khác.

Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, điều quan trọng là phân biệt giữa các dạng khác nhau của năng lượng linh hồn và các tầng thứ và các chiều kích trong đó năng lượng ấy đang vận hành. Điều này đặc biệt quan trọng khi tìm kiếm lời khuyên từ Cái Tôi Cao Hơn của bạn hay từ những người hướng dẫn tinh thần của bạn.

Làm thế nào để nói về sự khác nhau giữa các khía cạnh cao hơn của chính linh hồn bạn và các khía cạnh của các linh hồn khác?

Trong khi xét đến cùng tất cả các linh hồn đều là thành phần của Một Sinh Mệnh, bên trong Một Sinh Mệnh đó là những sự biến thiên vô hạn và những khuôn mẫu độc nhất vô nhị

của Ánh Sáng. Khi các bạn đi theo sự tiến hóa của linh hồn, các bạn sẽ đi vào một trạng thái của tư tưởng nơi mà tất cả các sinh mệnh đi vào không gian của bạn đều chính xác là thích hợp cho việc trợ giúp các bạn trên con đường của mình. Trong khi xét đến cùng điều này luôn luôn đúng, có những khoảng thời gian khi bài học linh hồn của bạn liên quan đến việc phát triển khả năng sử dụng sự sáng suốt. Nói một cách khác, đôi lúc các linh hồn không phù hợp đối với các bạn và các bạn phải yêu cầu họ rời đi. Nếu các bạn không biết sự khác nhau giữa các tầng thứ và các chiều kích của các sinh mệnh khác nhau, nó có thể rất khó khăn để

biết ai thì giữ lại và ai thì phải mời đi. Hãy bắt đầu với sự khác nhau giữa Cái Tôi Cao Hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Nếu các bạn có thể hiểu sự

khác biệt này, thì sau đó các bạn sẽ dễ dàng để nhận thức được ai và cái gì là phù hợp với các bạn.

Có thể tiềm thức của các bạn can thiệp và thậm chí cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn đang kết nói với một hoặc những sinh mệnh đặc biệt, trong khi thực tế là, tiềm thức của chính bạn đang kết nối với bạn. Điều này có nghĩa là các bạn cũng phải phân biệt được giữa tiềm thức của mình với Cái Tôi Cao Hơn của các bạn. Tiến thêm một bước xa hơn, tiềm thức của các bạn có thể thuyết phục bạn rằng một linh thể tầng thứ thấp thực sự là một vị thầy đã thăng lên hoặc là một thực thể ở chiều kích cao hơn. Như thế điều này cũng có nghĩa là nói 35

https://thuviensach.vn

về sự khác nhau giữa tiềm thức của các bạn và những linh thể tầng thứ thấp (các thực thể lìa khỏi xác). Do đó, chúng tôi sẽ khảo sát tất cả những chủ đề này trong các phần tới.

Khi các bạn di chuyển theo con đường tiến hóa, các bạn sẽ học cách ghi nhận “dấu hiệu linh hồn” của tất cả các sinh mệnh mà các bạn bắt gặp. Bây giờ, chúng tôi yêu cầu các bạn sử dụng phép thử mà chúng tôi đã đưa ra trong tất cả các cuốn sách của chúng tôi nhằm chỉ ra sự khác nhau giữa các tầng thứ rung động và vì thế, chỉ ra sự khác nhau giữa các loại sinh mệnh. Dưới đây là phiên bản ngắn gọn của bài thử.

Tự hỏi chính mình các câu hỏi sau đây khi kết nối với một sinh mệnh hoặc một hình tư tưởng:

Sinh mệnh này hay năng lượng này có phục vụ cho sự tăng trưởng tinh thần của ta không?

Ta có cảm thấy sống động hơn và hiểu biết hơn trong sự hiện diện của sinh mệnh này hay năng lượng này không?

Sinh mệnh này hay năng lượng này có khuyến khích ta tự quyết định cho mình hay không?

Sinh mệnh này hay năng lượng này có có trao cho ta không gian để ta tự bước đi trên đôi chân của mình hay không?

Ta cảm thấy như thế nào sau khi kết nối với sinh mệnh này hay năng lượng này?

Các bạn có thể yêu cầu tất cả các năng lượng, các hình tư tưởng và các thực thể đó là hoàn hảo và phù hợp với bạn để được phép hấp dẫn đến với bạn và đi vào không gian cá nhân của bạn. Ngược lại, bất cứ năng lượng nào, hình tư tưởng nào và thực thể nào không phù hợp và không hoàn hảo đối với bạn thì có thể bị làm cho ra khỏi không gian của bạn, một cách tạm thời hoặc mãi mãi.

Thông tin sau có thể được sử dụng để phân biệt giữa Cái Tôi Cao Hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần:

Trước tiên, những người hướng dẫn tinh thần sẽ hầu như luôn luôn giới thiệu bản thân họ bằng tên gọi hoặc bằng thứ hạng, thường là trong câu nói đầu tiên. Ví dụ: “Xin chào, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo.” Cái Tôi Cao Hơn của các bạn sẽ

hiếm khi giới thiệu bản thân nó. Nếu nó làm vậy, nó sẽ đơn giản nói rằng, “Tôi là sự hiểu biết cao hơn của một người được biết đến là (đưa tên của bạn vào).”

Thứ hai, những người hướng dẫn tinh thần chỉ đến khi họ được kêu gọi hay được cầu nguyện. Các bạn có thể nhìn thấy họ trong lúc thiền định và tìm cách thiết lập sự kết nối với họ. Họ có thể hiện diện trong không gian của các bạn đơn giản để kiểm tra hoặc quan sát các bạn, nhưng họ hiếm khi đề xướng cuộc đối thoại trừ khi có một nhu cầu cấp bách phải can thiệp mà linh hồn bạn đã sẵn sàng đồng ý trên một số tầng thứ. Nói cách khác, Cái Tôi Cao Hơn của các bạn luôn luôn hiện diện và sẽ thường can thiệp nếu các bạn đã thường kêu gọi họ thường xuyên.

Khi các bạn học cách thiền định một cách đều đặn và sử dụng sức mạnh của lời cầu nguyện (xem trang tiếp theo), các bạn sẽ ghi nhận được sự khác nhau về năng lượng giữa Cái Tôi Cao Hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần. Đối với kênh này, Cái Tôi Cao Hơn xuất hiện như một Ánh Sáng vàng đẹp đẽ, rực rỡ tương tự với Ánh Sáng Vàng, Rực Rỡ, Yêu Thương của Thượng Đế, trong khi những người hướng dẫn tinh thần của anh 36

https://thuviensach.vn

ấy có màu sắc khác nhau, mẫu hình và kết cấu khác nhau (cũng như tự giới thiệu họ bằng những cái tên).

Liên quan đến sự khác nhau giữa những người hướng dẫn tinh thần yêu thương và những người không yêu thương, những người hướng dẫn tinh thần yêu thương có xu hướng xem các bạn ngang bằng với họ. Họ không nói theo kiểu ban phát với các bạn, hoặc hành động theo kiểu bề trên hay phán xét. Nếu một sinh mệnh có vẻ như phán xét các bạn, hãy yêu cầu sinh mệnh đó rời đi, hoặc đảm bảo rằng bản ngã của chính bạn không kết nối với nó.

Một cách nhanh chóng, chúng tôi sẽ đề cập đến những lời cầu nguyện cụ thể để giúp chống lại những người hướng dẫn tinh thần không yêu thương đi vào không gian của bạn.

Nếu các bạn sáng suốt, các bạn sẽ lưu ý là những người hướng dẫn tinh thần yêu thương làm dễ chịu con mắt thứ 3, thường có các màu sắc nhẹ nhàng, và sẽ gửi một năng lượng êm ái và bình thản vào thân thể bạn, trong khi những người hướng dẫn tinh thần không yêu thương có thể gồm những màu sắc tối hơn cùng với một cảm giác “phát cuồng”

và “bực bội”. Trong một số trường hợp, các bạn có thể cảm thấy lạnh với vài cái rùng mình trong sự hiện diện của một người hướng dẫn tinh thần không yêu thương.

Có nhiều sự biến thiên khi Cái Tôi Cao Hơn và những người hướng dẫn thinh thần đến với bạn. Có những thời gian khi những người hướng dẫn tinh thần sẽ “lấn át”

(overshadow) một linh hồn Trái đất. Điều này có thể bởi thỏa thuận linh hồn, hoặc nếu những người hướng dẫn không yêu thương, nó cũng có thể liên quan đến sự chiếm hữu một phần hoặc toàn bộ. Những người hướng dẫn tinh thần thực sự yêu thương mong muốn trao cho các bạn không gian cần thiết để học các bài học linh hồn của bạn. Họ sẽ không cố gắng và buộc các bạn làm bất cứ điều gì, và họ sẽ cẩn thận không lấn át các bạn hay đi vào những phần bên trong trường aura của các bạn.

Như thông thường, có các ngoại lệ đối với các nguyên tắc chung của mối cam kết giữa các linh hồn Trái đất và những người hướng dẫn tinh thần, gồm các hoàn cảnh nơi mà Cái Tôi Cao Hơn của một sinh mệnh có thể trao đổi bản thân nó với Cái Tôi Cao Hơn của một sinh mệnh khác. Trong chương 3, chúng tôi sẽ nhìn vào các cách khác nhau mà những người hướng dẫn tinh thần có thể tương tác với các linh hồn Trái đất, gồm một bài kiểm tra về những sự chiếm hữu và những sự gắn kết thực thể, các tình trạng nơi mà các linh hồn có thể hòa nhập và trộn lẫn vào năng lượng linh hồn của chính các bạn.

Làm Thế Nào Để Liên Lạc Với Cái Tôi Cao Hơn Của Các Bạn Cái Tôi Cao Hơn của các bạn bao gồm tất cả các tầng thứ và các chiều kích của cái tôi bên trên tầng thứ 7. Nó gồm linh hồn, linh hồn tối cao, tổng hồn, Cái Tôi Chris hay Cái Tôi Phật, Cái Tôi Thượng Đế Cá Thể và Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ. Với mục đích đơn giản hóa, chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các tầng thứ này cùng với nhau là “Cái Tôi Cao Hơn”

(Higher Self).

Cách đơn giản nhất để kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn là mường tượng một ánh sáng màu vàng đang đến từ thượng thiên và đang đi vào đỉnh đầu (luân xa 7). Các bạn sau đó có thể

tưởng tượng ánh sáng vàng này đang di chuyển xuống khắp các luân xa và các phần của thân thể vật lý, đang hàn gắn, đang làm sạch và đang thanh lọc tất cả các tế bào của bạn rồi nó tiếp tục di chuyển xuống hai chân và đi ra khỏi bàn chân của bạn. Nếu các bạn đang ngồi, các bạn có thể hình dung năng lượng này đang ra khỏi thân thể của bạn ở đốt sống cuối cùng (luân xa 1) và đi vào Trái Đất.

37

https://thuviensach.vn

Để kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn của bạn, sử dụng lời cầu nguyện sau: TÔI KÊU GỌI TÌNH YÊU, SỨC MẠNH VÀ SỰ SÁNG SUỐT CỦA CÁI TÔI CAO

HƠN. HÃY ĐẾN ĐÂY, CÁI TÔI CAO HƠN YÊU DẤU CỦA TÔI.

Tầng thứ cao nhất của Cái Tôi Cao Hơn của các bạn là Thượng Đế Hiện Diện vàng, rực rỡ. Trong lúc tưởng tượng ánh sáng vàng này, hãy nói câu sau: TÔI KÊU GỌI CÁI TÔI THƯỢNG ĐẾ VÀNG RỰC RỠ CỦA TÔI TUÔN CHẢY

QUA TẤT CẢ CÁC TẾ BÀO CỦA THÂN THỂ TÔI.

Một cách có cấu trúc hơn để kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn của các bạn là: trước tiên đi vào thiền định và bắt đầu hít thở sâu. Sau một vài phút hít thở và thư giãn, nói rằng: TÔI KÊU GỌI ÁNH SÁNG VÀNG, RỰC RỠ, YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ

LẤP ĐẦY SINH MỆNH TÔI NGAY BÂY GIỜ.

Yêu cầu sự bảo vệ một cách đầy đủ và hoàn toàn trên tất cả các tầng thứ của sinh mệnh bạn:

TÔI YÊU CẦU ÁNH SÁNG VÀNG, RỰC RỠ, YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG

ĐẾ BẢO VỆ TÔI MỘT CÁCH ĐẦY ĐỦ VÀ HOÀN TOÀN TRÊN TẤT CẢ CÁC TẦNG

THỨ CỦA SINH MỆNH TÔI.

Sau đó sử dụng lời cầu nguyện sau:

TÔI KÊU GỌI SỨC MẠNH VÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁI TÔI CAO HƠN. HÃY

ĐẾN ĐÂY, CÁI TÔI CAO HƠN YÊU DẤU CỦA TÔI. HÃY BIỂU LỘ CHO TÔI THẤY.

HÃY CHIA SẺ TÌNH YÊU, SỨC MẠNH VÀ SỰ SÁNG SUỐT CỦA BẠN CHO TÔI.

CẢM ƠN, CÁI TÔI CAO HƠN YÊU DẤU.

Sau đó trở nên tĩnh lặng và đơn giản giữ tâm trí của bạn ngừng lại. Cởi mở với bất cứ

cái gì đến trong tư tưởng của bạn.

Điều quan trọng là thực hành các kỹ thuật này một vài phút mỗi ngày cho đến khi nào các bạn học được cách ghi nhận sự hiện diện của Cái Tôi Cao Hơn của bạn. Các bạn có thể

muốn viết ra bất cứ từ nào hay ý tưởng nào đến với bạn khi thực hiện bài thiền định này.

Khi các bạn kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn của mình, các khía cạnh cao hơn của linh hồn bạn đang hợp nhất và đang hòa trộn với các khía cạnh thấp hơn. Các khía cạnh cao hơn giúp các khía cạnh thấp hơn được thẳng hàng như thế các bạn có thể đồng nhất nhiều mặt linh hồn bạn một cách dễ dàng hơn.

Có rất nhiều yếu tố tác động đến khả năng của các bạn để giữ sự kết nối với Cái Tôi Cao Hơn của mình. Mục tiêu của hầu hết những lời dạy tâm linh là giúp các bạn gỡ bỏ các rào cản để hiểu biết về các khía cạnh cao hơn của chính mình. Nó là không đủ nếu chỉ dạy về

các vương quốc cao hơn. Nếu các bạn có rất nhiều tình cảm tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực và niềm tin tiêu cực, thì nó sẽ giống như việc cố gắng dạy toán học tích phân cho những học sinh cấp một, hay sử dụng một sự tương tự tốt hơn là, cố gắng dạy về sự giác ngộ cho một ai đó đang khổ sở vì cái đói. Nếu các bạn cho anh ta ăn trước, anh ấy có vẻ như sẽ có nhiều sức lực và sự tập trung cần thiết để đón nhận các giá trị từ những lời dạy của bạn.

Như thế, hàn gắn và làm sạch các tầng thứ của cái tôi là tuyệt đối cần thiết trước khi các bạn có thể nhận được một cách đầy đủ các tần số cao hơn đi vào sinh mệnh trên Trái Đất của các bạn. Hầu hết các bạn đang đọc những điều này đã tham dự vào quá trình hàn gắn này 38

https://thuviensach.vn

lúc này hay lúc khác và đó là lý do tại sao chúng tôi bây giờ có thể trao cho các bạn một số

thông tin chi tiết hơn về bản chất sâu hơn của linh hồn và các biến thể của nó.

Một yêu cầu phổ biến mà chúng tôi và kênh này đã đề cập để liên lạc với những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Chúng tôi đưa ra một sự đáp lại tóm tắt bên dưới: Liên Hệ Với Những Người Hướng Dẫn Tinh Thần Của Các Bạn Nói chung, những người hướng dẫn tinh thần rơi vào vài loại, vài tầng thứ và vài rung động, như sau:

Các thành viên gia đình hồn đang trợ giúp các bạn trong việc nhớ lại Người Mà Bạn Là. Mục đích của họ là giúp các bạn kết nối với Cái Tôi Cao Hơn của chính bạn. Gia đình hồn bao gồm người yêu sinh đôi (twinflame) của bạn, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, các thành viên gia đình hồn thứ cấp và các thành viên gia đình hồn mở rộng. (Những chủ đề này đã được thảo luận sâu trong chương tiếp theo);

Những linh hồn không thuộc về gia đình hồn của bạn được chỉ định làm việc với bạn trong đời sống này bởi vì họ có các thông tin cụ thể quan trọng đối với những bài học mà linh hồn bạn muốn học. Những người này bao gồm những người hướng dẫn tinh thần cá nhân của bạn và những thiên thần hộ mệnh; Những linh hồn từ các chiều kích cao hơn đã tình nguyện làm những người thầy của bạn. Những người này có thể bao gồm những người hướng dẫn giác ngộ đã từng ở trong dạng vật lý trong đời này hoặc trong một đời sống quá khứ, cũng như

các vị thầy đã thăng lên, các thiên thần, các tổng thiên thần và những người ngoài hành tinh giác ngộ thích hợp cho việc giúp đỡ các bạn tăng trưởng và tiến hóa; Các thành viên thuộc dòng dõi linh hồn của chính bạn. Đó là một nhóm phức hợp hồn bao gồm các khía cạnh của chính Cái Tôi Cao Hơn của bạn, từ Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ xuyên xuống đến các tầng thứ khác nhau đến linh hồn tối cao của bạn. Các bạn có thể nghĩ về những người hướng dẫn này như các thành viên gia đình hồn tầng thứ cao hơn; và

Các thành viên của các dòng dõi linh hồn cùng huyết thống. Họ là các vị thầy trong dạng vật lý hoặc phi vật lý, các vị thánh, các vị thầy và những người hướng dẫn gồm có các phẩm cấp tinh thần, như là phẩm cấp Melchizedek, trong đó bạn là một thành viên, hoặc trong đời này hoặc trong các đời sống quá khứ.

Thêm vào với những người hướng dẫn tinh thần tình nguyện này, các bạn có những người hướng dẫn có thể là hoặc không là 100% Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế, những người đã quyết định giúp đỡ các bạn dù các bạn có hay không yêu cầu họ. Những người này gồm:

Các thành viên gia đình họ hàng không còn thân xác, những người vẫn đang quanh quẩn trên Trái đất từ trước để chờ đợi cho lần tái sinh tiếp theo của họ; Các thực thể không còn thân xác từ quá khứ hay từ hiện tại của bạn (khác với các thành viên gia đình họ hàng), những người vẫn đang bị hấp dẫn đến bạn sau khi họ

đã chết trên Trái đất.

Các thực thể không còn thân xác đang lang thang qua các cảnh giới astral và ether, những người đang tìm kiếm một linh hồn con người để gắn vào với hy vọng cảm 39

https://thuviensach.vn

nhận được năng lượng và ánh sáng. Những linh hồn như vậy đã quên mất cách để

quay trở lại với Ánh Sáng của chính họ và về bản chất đang sống nhờ vào Ánh Sáng của các bạn;

Những thực thể không còn thân xác có dự định gắn bản thân họ vào các bạn nhằm mục đích hàn gắn nghiệp quá khứ với các bạn hay tìm kiếm sự trả thù cho những vết thương quá khứ;

Các thực thể không còn thân xác hoặc các thực thể có chủ quyền đang tìm cách kiểm soát hoặc ngăn chặn năng lượng của các bạn cho mục đích cá nhân của họ.

Những người này có thể bao gồm các thực thể ngoài hành tinh hoặc các thực thể

astral đang thèm khát sức mạnh, sự kiểm soát và sự thống trị đối với các linh hồn khác;

Các hình tư tưởng phát ra bởi các sinh mệnh nào đó; và Các hình tư tưởng phát ra bởi chính tiềm thức của các bạn.

Các hình tư tưởng thực sự không phải là những người hướng dẫn tinh thần, nhưng trong một số trường hợp có thể bắt chước những người hướng dẫn tinh thần, phụ thuộc vào cường độ và các đặc điểm của mỗi một hình tư tưởng cụ thể. Tiềm thức của các bạn có thể

phóng ra các hình ảnh của những người hướng dẫn tinh thần và thuyết phục các bạn rằng các bạn đang nói chuyện với các sinh mệnh thực sự trong khi thực tế họ là các sản phẩm của chính các ý nghĩ của các bạn.

Làm thế nào để biết về sự khác nhau giữa các hình tư tưởng được phóng ra bởi các bạn hoặc bởi những người khác, và những người hướng dẫn tinh thần thực thụ?

Khi các bạn thuần thục hơn trong việc kết nối với những người hướng dẫn tinh thần, các bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác nhau giữa những người hướng dẫn tinh thần thực thụ và hình ảnh tưởng tượng. Bên dưới chúng tôi sẽ đưa ra một vài chỉ dấu về điều này.

Khi các bạn khám phá và hiểu về tiềm thức của chính mình, cũng như về các khuôn mẫu tình cảm và tâm lý của bạn, các bạn sẽ biết về bản thân mình một cách kỹ càng, bao gồm tất cả các cách bạn được kích hoạt bởi các sự kiện bên ngoài và các mối quan hệ. Bằng việc quan sát, trong lúc thiền định, cái cách mà các tầng thứ thấp của cái tôi tranh nhau thu hút sự chú ý, các bạn sẽ ghi nhận năng lượng của chúng khi chúng can thiệp vào các cố gắng kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của các bạn.

Điểm lại, hãy để chúng tôi khảo sát sự khác nhau giữa các ý nghĩ bản ngã của bạn và tư tưởng Cái Tôi Cao Hơn của bạn. Trước hết, có phải ý nghĩ chủ yếu liên quan đến cuộc sống cá nhân của bạn? Có phải nó quan tâm đến sự an toàn hoặc sức khỏe của thân thể vật lý? Có phải nó liên quan đến một số dạng của việc tìm kiếm sự tán thành từ người khác? Bạn có đang lo lắng về cái mà người khác nghĩ? Có phải ý nghĩ tạo ra các cảm xúc của sự sợ hãi?

Có phải nó dính dáng đến rất nhiều những chiến thuật và kế hoạch? Có sự lo lắng về tương lai, bị thúc đẩy bởi ý nghĩ? Nó có khơi dậy những cảm xúc khó chịu trong thân thể? Liệu ý nghĩ đó có vẻ như đang cố gắng thuyết phục bạn về một điều gì đó? Liệu có một cảm giác rằng các bạn đang bám lấy một lối sống đáng thèm muốn nào đó và từ chối nhìn vào những thứ có vẻ đe dọa đến lối sống đó?

Nó là có thể cho một thực thể tiêu cực kích hoạt những ý nghĩ này trong các bạn, nhưng thông thường hơn là những ý nghĩ đó đang đến từ chính tiềm thức của các bạn hoặc bản ngã của các bạn. Chúng tôi đề xuất sử dụng một bài thiền định tái lập trình tiềm thức, 40

https://thuviensach.vn

hoặc một kỹ thuật kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn của các bạn, giống như những kỹ thuật đã được đưa ra ở đây, như một cách để giảm thiểu những sự can thiệp của tiềm thức và bản ngã.

Các bạn cũng có thể hỏi những câu hỏi trên khi tìm hiểu về sự khác nhau giữa một điều nguy hiểm thực sự và một sự tưởng tưởng. Tự hỏi chính mình một cách khách quan,

“Liệu có một phẩm chất xứng đáng nào đấy đối với các ý nghĩ mà ta đang có?” Nếu các bạn không ở trong một tình huống khẩn cấp, hay đang cần có một hành động khẩn cấp, thì chắc chắn là những ý nghĩ này là các khuôn mẫu thói quen tiêu cực đang can thiệp vào khả năng nhìn nhận sáng suốt của các bạn.

Liệu các bạn có thể tin tưởng vào Cái Tôi Cao Hơn của mình để giữ bạn an toàn khỏi điều nguy hiểm thực sự?

Cái Tôi Cao Hơn của bạn sẽ nói một cách lịch sự, lặng lẽ và trực tiếp, mà không tạo ra sự xáo trộn và lo lắng. Những ý nghĩ cao hơn có xu hướng thống nhất và đơn giản hóa thực tại, trong khi đó các ý nghĩ thấp hơn có xu hướng làm phức tạp mọi thứ. Các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn, và nhiều năng lượng hơn, cùng lúc đó lại cảm thấy bình thản và mạch lạc, khi các bạn đang lắng nghe Cái Tôi Cao Hơn của mình. Các bạn sẽ đơn giản biết rằng cái gì là phù hợp với mình. Sẽ không có “cái gì đây?” chạy không ngừng trong tâm trí bạn.

Thông tin từ các khía cạnh cao hơn của các bạn sẽ có xu hướng nổi lên trong tư tưởng của bạn và bất thình lình xuất hiện tại đó, mà không có sự phô trương nào. Cũng có rất ít hoặc không cần nỗ lực đi kèm. Nếu các bạn nghe một giọng nói, nó sẽ không cần cố gắng để

thuyết phục các bạn bất cứ điều gì, mà có thể nhẹ nhàng nhắc bạn buông lỏng và tin tưởng.

Trên hết, những cảm xúc trong thân thể bạn sẽ nói với bạn ai đang nói chuyện.

Để nói về sự khác nhau giữa các ý nghĩ của chính các bạn, cao hơn hay thấp hơn, và những ý tưởng của những người hướng dẫn tinh thần, chúng tôi đề xuất các bạn đọc cẩn thận vài đoạn văn tiếp theo trong việc kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần. Kêu gọi họ theo cách thích hợp sẽ loại trừ nhiều sự bối rối. Những người hướng dẫn tinh thần nhân từ sẽ hạnh phúc khi trợ giúp các bạn trong việc đạt được sự sáng suốt và sẽ nói một cách trực tiếp và đơn giản về chính họ và về vũ trụ. Sẽ không có những ý tưởng rối rắm hay những thông tin xung đột. Thậm chí khi họ nhầm lẫn về một điều gì đó (cái xảy ra do bởi bản chất tự do ý chí của thế giới này), họ sẽ thừa nhận điều này một cách thoải mái mà không cần hợp lý hóa, bào chữa hay giải thích một cách quá mức. Đây là các bước để kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần:

Trong ánh sáng của rất nhiều những người hướng dẫn tinh thần mà có thể cùng thu hút sự chú ý của các bạn, điều quan trọng là bắt đầu với việc kêu gọi sự bảo vệ tinh thần và tâm linh. Nếu các bạn không chịu ảnh hưởng của sự tấn công sắp xảy ra từ các thực thể tiêu cực, cách tốt nhất để kêu gọi sự bảo vệ là yêu cầu Ánh Sáng Vàng, Rực Rỡ, Yêu Thương của Thượng Đế lấp đầy sinh mệnh bạn và bao quanh bạn trong một vỏ bọc bảo vệ. Ngay khi các bạn đã bảo vệ mình một cách kỹ lưỡng, sử dụng lời cầu nguyện sau: BÂY GIỜ TÔI KÊU GỌI NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN TINH THẦN NHÂN TỪ

VÀ YÊU THƯƠNG CỦA TÔI. HÃY BIỂU HIỆN CHO TÔI THẤY, CÁC BẠN YÊU

DẤU. HÃY DẠY TÔI TÌNH YÊU VÀ SỰ SÁNG SUỐT CỦA CÁC BẠN. HÃY TRAO

QUYỀN CHO TÔI VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC BẠN. CẢM ƠN, NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN TINH THẦN YÊU DẤU.

41

https://thuviensach.vn

Sau đó giữ yên lặng và tĩnh lặng tâm trí, cho phép những năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần đi vào sự hiểu biết của bạn. Nó có thể mất nhiều thời gian thiền định và kêu gọi trước khi các bạn biết về những người hướng dẫn tinh thần của mình. Họ có thể đến như những hình ảnh hình thành trong tâm trí bạn, các bạn có thể nghe thấy những thông điệp bằng lời nói, hoặc đơn giản bạn có thể cảm thấy một năng lượng khác với cái bạn cảm thấy trước đó. Khi các bạn thực hành nhiều hơn, các bạn sẽ học được các ghi nhận sự khác nhau giữa các năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần và các năng lượng của chính Cái Tôi Cao Hơn của bạn và tiềm thức của bạn.

Hầu hết các linh hồn có nhiều tầng thứ của những người hướng dẫn tinh thần. Một danh sách điển hình của các tầng thứ rung động của những người hướng dẫn tinh thần cho một linh hồn cá thể như dưới đây:

Hai hay ba người hướng dẫn tinh thần chính, thường ở mật độ 7; Năm thành viên gia đình hồn nguyên thủy, cộng với một người yêu sinh đôi.

Những sinh mệnh này có thể đến từ nhiều tầng thứ, nhưng thường từ mật độ 6 đến mật độ 8;

Một nhóm nhỏ các sinh mệnh thiên thần ở mật độ 7;

Một hoặc nhiều hơn một tổng thiên thần và các vị thần đã thăng lên ở mật độ 8; Một hoặc nhiều hơn một nhóm phức hợp hồn mật độ 9;

Một hoặc nhiều hơn một nhóm phức hợp hồn mật độ 10;

Một hoặc nhiều hơn một nhóm phức hợp hồn mật độ 11; và/hoặc Trong vài trường hợp, một sinh mệnh đồng sáng tạo với Thượng Đế mật độ 12; Thêm nữa, một số linh hồn được hướng dẫn bởi những thành viên họ hàng đã chết.

Nếu những thành viên này có hiểu biết và tiến hóa cao trong những lần tái sinh trên Trái Đất, thì họ có thể trợ giúp như những sinh mệnh có chủ quyền từ các cảnh giới ether và thiên thể

(từ mật độ 5 đến mật độ 9). Tuy nhiên, nếu những thành viên họ hàng đó có rất nhiều vấn đề

tình cảm và tâm trí chưa được giải quyết, hoặc chưa tiến hóa vượt trên tư tưởng mật độ 3, thì họ có vẻ đang trợ giúp từ một trạng thái không có thân xác trong các cảnh giới astral, có nghĩa là họ có hiểu biết và khả năng giới hạn để trợ giúp trong sự tiến hóa của các bạn.

Khi các bạn kêu gọi sự bảo vệ, cách thực hành tốt nhất là yêu cầu chỉ những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng nào đồng nhất 100% với Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế là được phép đi vào không gian của các bạn. Lời yêu cầu này tự

động loại trừ những thực thể chưa tiến hóa vượt trên mật độ 3.

Điều này không có nghĩa là các bạn không thể kết nối với những người thân yêu quá cố đang ở trong một rung động thấp. Nó chỉ có nghĩa là năng lượng của họ sẽ có ít hoặc không có tác động đến bạn nếu họ không đủ tiến hóa. Các bạn có thể được yêu cầu giúp đỡ

các mảnh hồn không thể xác của họ tìm được đường trở về với phần hồn cha mẹ của linh hồn họ, cái luôn luôn ở trong Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế. Điều này được gọi là “gửi những người đã qua đời trở về với Ánh Sáng.”

Tất cả các bạn đều có một phần hồn cha mẹ luôn an toàn trong vòng tay của Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế. Các bạn có khả năng mang phần hồn cha mẹ đó vào thân thể vật lý của các bạn khi đang ở trên Trái Đất. Làm như vậy đưa đến kết quả là cái mà những nhà tâm linh gọi là “Tư tưởng Thượng Đế”.

42

https://thuviensach.vn

Nó là vô cùng khó khăn cho hầu hết các linh hồn trên Trái Đất mang các phần hồn cha mẹ vào thân thể vật lý. Vì lý do này, có một số các giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn trung gian thường được thực hiện bởi linh hồn các bạn để làm cho quá trình được dễ dàng hơn, giống như việc mở kênh với Cái Tôi Cao Hơn của các bạn và việc sử dụng sự trợ giúp của Cái Tôi Cao Hơn và của những người hướng dẫn tinh thần. Điều này bao gồm những sự xắp xếp đặc biệt với những linh hồn khác, trong cái thường được gọi là nhập xác (walk-ins) và sự

chuyển đổi một phần linh hồn, các chủ đề mà chúng tôi sẽ sớm đề cập tới.

Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ đi vào sự khác nhau giữa các thực thể không có thân xác và các thực thể có chủ quyền. Bây giờ, hãy nghĩ rằng các thực thể không có thân xác là các mảnh của một linh hồn đã bị phân chia từ phần hồn cha mẹ, và các thực thể có chủ

quyền là các phần hồn cha mẹ của các linh hồn đang có các mảnh hồn nhỏ hơn ở đâu đó trong vũ trụ. Đừng lo lắng về khả năng của các bạn để hiểu được các khái niệm này ở thời điểm này, khi mà nhiều những sự rối loạn sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các bạn đi xa hơn trong cuốn sách này.

Thay Thế Những Người Hướng Dẫn Tinh Thần Không Còn Phụng Sự Các Bạn Nữa

Các bạn có quyền, như những sinh mệnh có chủ quyền trên Trái Đất, chấp nhận hoặc từ chối những người hướng dẫn tin thần của bạn. Đôi lúc các bạn có những người hướng dẫn tinh thần có thiện chí muốn điều tốt nhất cho các bạn, nhưng không thể cung cấp cái mà các bạn cần cho các giai đoạn tiếp theo trên con đường tiến hóa của mình. Có lẽ các bạn đã tiến hóa vượt qua họ hoặc đơn giản là đang di chuyển theo một hướng khác xa khỏi những vùng chuyên môn của họ.

Những người hướng dẫn tinh thần nhân từ, tốt bụng và yêu thương có thể cảm thấy một chút buồn khi các bạn bắt đầu cho họ biết rằng những sự phục vụ của họ không còn cần thiết nữa, nhưng họ sẽ không chống lại điều đó hay trở nên tức giận. Họ hiểu rằng họ đang đi đến nơi mà họ được cần đến nhất. Họ không dính mắc với việc nhận được sự tán thành từ

các bạn, hay sự tán thành từ bất kỳ ai khác. Như vậy, họ sẽ thực tâm tôn trọng yêu cầu của bạn để đứng ngoài và mở đường cho những người hướng dẫn tinh thần khác thích hợp hơn với những bài học linh hồn của các bạn.

Trong một số trường hợp, họ có thể bố trí những người hướng dẫn mới để thay thế vị

trí của họ. Trong những trường hợp khác, các bạn có thể chủ động kêu gọi những người hướng dẫn mà các bạn muốn làm việc cùng. Tốt hơn là, kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn của các bạn trợ giúp bạn trong việc thay thế những người hướng dẫn tinh thần của bạn. Sử dụng một lời cầu nguyện, giống như sau:

BÂY GIỜ TÔI GIẢI PHÓNG NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN TINH THẦN CỦA TÔI. CẢM ƠN CÁC BẠN, NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN YÊU DẤU, ĐÃ GIÚP TÔI TRÊN CON ĐƯỜNG TIẾN HÓA LINH HỒN. HÃY RA ĐI BÌNH YÊN, CÁC BẠN YÊU

DẤU, TỚI VỚI NHIỆM VỤ MỚI. CẢM ƠN, NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN TINH

THẦN YÊU DẤU.

Sau đó sử dụng lời cầu nguyện sau:

TÔI BÂY GIỜ THAY THẾ NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN TINH THẦN CHÍNH.

TÔI KÊU GỌI NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN MỚI HOÀN HẢO, ĐÚNG ĐẮN VÀ PHÙ

HỢP CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG LINH HỒN CỦA TÔI, HẠNH PHÚC VÀ LÀNH MẠNH.

43

https://thuviensach.vn

HÃY ĐẾN ĐÂY, NHỮNG SINH MỆNH YÊU DẤU CỦA ÁNH SÁNG. CẢM ƠN SỰ

PHỤC VỤ CỦA CÁC BẠN.

Nếu bất kỳ người hướng dẫn tinh thần nào gây khó khăn cho bạn trong việc rời đi, thì các bạn có thể cần sử dụng một quá trình mạnh mẽ để gỡ bỏ họ, như là kêu gọi ánh sáng trắng thay thế cho ánh sáng vàng, và đọc một câu chú được thiết kế để gỡ bỏ tất cả sự tiêu cực, như là: KADOISH, KADOISH, KADOISH, ADONAI TSEBAYOTH. Chúng tôi sẽ nói thêm về điều này trong mục nói về việc gỡ bỏ các thực thể tiêu cực.

Bất cứ lúc nào những người hướng dẫn tinh thần của các bạn cố gắng ép buộc các quan điểm hay ý chí của họ cho các bạn, thì đây là một dấu hiệu chứng tỏ họ không đồng nhất 100% với Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế. Hãy luôn sử dụng một lời cầu nguyện trong những hoàn cảnh như vậy, như là:

TÔI KÊU GỌI CHỈ NHỮNG NĂNG LƯỢNG, NHỮNG HÌNH TƯ TƯỞNG VÀ

NHỮNG THỰC THỂ NÀO ĐỒNG NHẤT 100% VỚI ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ LÀM VIỆC CÙNG TÔI VÀ TRỢ GIÚP TÔI TRÊN CON ĐƯỜNG TIẾN

HÓA. CẢM ƠN CÁC BẠN, NHỮNG SINH MỆNH YÊU DẤU CỦA ÁNH SÁNG.

Ngược lại, các bạn có thể sử dụng lời cầu nguyện sau để gỡ bỏ bất cứ người hướng dẫn nào không đồng nhất hoàn toàn với Ánh Sáng:

TÔI YÊU CẦU TẤT CẢ NHỮNG NĂNG LƯỢNG, NHỮNG HÌNH TƯ TƯỞNG

VÀ NHỮNG THỰC THỂ KHÔNG ĐỒNG NHẤT 100% VỚI ÁNH SÁNG YÊU

THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ RỜI KHỎI KHÔNG GIAN CỦA TÔI NGAY LẬP TỨC, MÃI MÃI VÀ HOÀN TOÀN. CẢM ƠN CÁC BẠN, NHỮNG SINH MỆNH YÊU DẤU.

Bây giờ hãy để chúng tôi điểm lại tóm tắt làm thế nào hợp nhất sáu tầng thứ thấp của sinh mệnh bạn. Kênh này đã dạy các khóa học về chủ đề này ở một số nơi trên thế giới, do đó nếu các bạn có cơ hội tham dự trực tiếp, chúng tôi sẽ rất vui lòng giới thiệu nó. Chúng tôi sẽ yêu cầu Leah yêu dấu thực hiện phần này.

Chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của Sal. Chúng tôi rất vui lòng được trình bày phần này của chương trình tới các bạn. Phúc lành.

Hàn Gắn Sáu Thân Thể Thấp Của Bạn

Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Leah. Một lần nữa, nó là niềm vui lớn của chúng tôi được chia sẻ thời gian này với các bạn. Kênh này đã yêu cầu chúng tôi nói về chủ đề sáu thân thể thấp của các bạn.

Sáu khía cạnh thấp của các bạn gồm các thân thể vật lý, tình cảm, trí, astral, ether và nhân quả. Khi một hoặc nhiều hơn của các tầng thứ này mất cân bằng có thể dẫn đến ốm đau, bênh tật, rối loạn, và thiếu năng lượng. Khi sáu thân thể thấp của các bạn được hàn gắn, được thẳng hàng và được hợp nhất, các bạn biểu hiện ra sức mạnh, óc sáng tạo, năng lượng tinh thần một cách tự nhiên trong cả các thực tại bên trong và các thực tại bên ngoài.

Kênh này và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy, các Đấng Sáng Tạo, trước đây đã đưa ra thông tin về các tầng thứ của sinh mệnh, những chúng tôi cảm thấy cần thiết phải nói lại chủ đề này nhiều lần cho đến khi nó được thiết lập vững chắc trong tư tưởng của các bạn. Bên dưới, chúng tôi đã khảo sát những tầng thứ này từ một nhận thức hơi khác một chút so với những phần trước.

44

https://thuviensach.vn

Lưu ý: Thêm vào với mục bên dưới, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều kỹ thuật hàn gắn trong Chương 4 thích hợp với mỗi một trong 6 tầng thứ thấp của sinh mệnh.

Thân Thể Vật Lý

Tầng thứ đầu tiên, hiển nhiên nhất, là thân thể vật lý. Trước đây, chúng tôi đã đưa ra lời khuyện cụ thể về việc tối đa hóa sức khỏe của thân thể vật lý, do đó chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về chủ đề này. Để tổng kết lại, các bước dưới đây là cần thiết cho việc hàn gắn thân thể vật lý:

Thở đầy đủ, thoải mái và sâu. Thực hành phương pháp rebirthing, chữa bệnh bằng tâm lý, phép thở lửa (breath of fire), kỹ thuật thở pranayama, yoga kundalini, hoặc các kỹ thuật khác liên quan đến việc thở sâu. Những hoạt động như vậy tăng lượng oxy trong máu và giúp loại bỏ các chất độc khỏi hệ thống; Sống chậm lại và dành cho mình thời gian khi thực hiện các công việc. Dành những lúc giải lao khi làm công việc lặp đi lặp lại, bao gồm những lúc giải lao khi ngồi trước màn hình máy tính hay khi sử dụng điện thoại; Giảm thiểu thời gian ngồi trước màn hình tivi;

Sống ở, hay du hành qua, những vùng có một rung động cao; Giảm thiểu thời gian trong các thành phố lớn, đặc biệt những vùng ngang mực nước biển;

Vây quanh bạn bằng những linh hồn khác đang tận tâm với con đường tâm linh của họ và đang rung động điều hòa với tần số của chính linh hồn bạn; Ăn những thức ăn thanh khiết, sạch, hoàn toàn hữu cơ càng thường xuyên càng tốt. Thân thể của các bạn sẽ khác nhau, nhưng nói chung nên ăn khoảng 50% đồ

ăn sống và 50% đồ ăn nấu chín;

Uống nước khoáng sạch, tinh khiết khi có thể, hoặc ít nhất giảm thiểu những chất hóa học trong nước uống của bạn. Uống nước ion hóa nano hoặc nước tinh thể

định hình với độ pH khoảng 7,5. Không nên uống nước chưng cất, và cũng không uống nước loại Kangen độ pH 9,5. (Các bạn có thể trộn nửa nước khoáng và nửa nước Kagen 8,5 nếu bạn thích). Nước qua máy lọc RO tốt hơn là nước lấy ở vòi trong hầu hết các trường hợp, nhưng nó không phải là lý tưởng bởi nó không có khoáng chất;

Tập luyện thường xuyên, gồm đi bộ và vận động thân thể một cách nhẹ nhàng, như là yoga hoặc thái cực quyền. Thể dục nhịp điệu, chạy bộ, chạy nước rút, và nhảy quá mức nói chung không tốt cho thân thể (mặc dầu có một số hình thức nhảy có thể sử dụng không có giới hạn, như là những điệu nhảy dân tộc, múa vòng tròn, nhảy Sufi hay những điệu nhảy nhẹ nhàng phổ biến). Thiền nhảy Kundalini và thiền nhảy tự do, cũng như điệu nhảy skydancing tantra và các bài tập đơn giản là có lợi ích cao, nhưng có thể coa những giới hạn trong những ngày nhất định.

Bơi, đi xe đạp, leo núi, điền kinh, nâng tạ, đi xe đạp vòng tròn, leo cầu thang, và những môn thể thao khác có thể tập hàng ngày, nhưng ở mức vừa phải. Khi thân thể các bạn bắt đầu cảm thấy mệt, là lúc nên dừng lại và nghỉ ngơi. Nhiều người bị

ám ảnh với việc tập luyện. Họ cố gắng đạt được “thân hình hoàn hảo”, bất kể giá nào. Nếu những bài luyện tập của bạn có ít niềm vui, cảm giác giống như một 45

https://thuviensach.vn

cuộc chiến đấu, hay nó không tạo ra những kết quả mong muốn, thì bạn chắc chắn đang luyện tập quá sức. Hãy kiểm tra lại động lực của việc luyện tập. Mục tiêu hợp lý nhất của một sự luyện tập là tăng cường dòng chảy năng lượng qua thân thể

bạn và làm nó khỏe mạnh lên. Nó không phải là để đạt được những tiêu chuẩn tưởng tượng về sự hoàn hảo dựa trên trào lưu xã hội về cái được gọi là gợi cảm, mạnh mẽ, hay hấp dẫn;

Gửi tình yêu và sự cảm mến cho thân thể vật lý của bạn hàng ngày. Một bài tập tốt để làm trước tiên vào buổi sáng là đứng không mặc quần áo trước một tấm gương và gửi tình yêu đến tất cả các phần của thân thể vật lý; Massage, tập phương pháp Reiki, hay các kỹ thuật hàn gắn khác ít nhất một lần một tháng, hoặc thường xuyên hơn nếu các bạn có chấn thương trong lúc chơi thể

thao hoặc bị đau do một vụ tai nạn xe máy trước đó;

Thực hiện việc thông ruột hay dùng detox (một quy trình giúp loại bỏ các độc tố, vi khuẩn, ký sinh trùng và các chất dư thừa còn bám vào thành ruột – ghi chú của người dịch) hai hay ba lần một năm nếu các bạn có xu hướng bị tắc ruột hoặc có ký sinh trùng trong quá khứ. Thông ruột nên được làm hạn chế và với sự chuẩn bị

hợp lý, bao gồm việc sử dụng tiếp theo cốm vi sinh. Nếu các bạn đã uống kháng sinh trong vòng ba năm trước, một chế độ uống cốm vi sinh được kiến nghị; Uống các loại bột supergreen (tảo spirulina, tảo chlorella, lúa mạch, lúa mỳ, tảo bẹ, vv…), và các chất bổ sung vitamin và khoáng chiết xuất từ thực phẩm hữu cơ

sống, dưới dạng bột hoặc dạng lỏng (không phải dạng viên hoặc con nhộng); Sử dụng các loại thuốc thảo mộc, các loại dầu tinh chất, và các sản phẩm khác chiết xuất từ các nguyên liệu tự nhiên;

Sử dụng các loại dầu gội nguồn gốc tự nhiên và các mỹ phẩm không có các chất hóa học mạnh;

Sống trong các tòa nhà được làm từ các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên; Sống trong những tòa nhà hình tròn, hình kim tự tháp, hoặc hình vòm, khi có thể, hơn là sống trong các tòa nhà hình vuông hay hình chữ nhật; Phơi nắng nhiều, trong khi giảm thiểu việc sử dụng các chất chống nắng hay chất nhuộm da (và tránh dùng các thiết bị phát ra tia cực tím). Kiến nghị phơi nắng trực tiếp khoảng nửa giờ mỗi ngày với ít nhất 60% cơ thể. Đừng lấy ánh sáng qua kính.

Đi đến những vùng của thế giới nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, ít nhất 6 thắng một năm, nếu bạn có thể. Sử dụng ít nhất 2.000 đơn vị Vitamin D3 hàng ngày, nhưng không nhiều hơn 10.000 đơn vị, tốt nhất là kết hợp với Vitamin K2; Giảm thiểu việc sử dụng điện thoại di động, và sử dụng một tấm bảo vệ hay tấm lọc khi có thể;

Nghe những âm nhạc du dương, nâng cao rung động;

Tham dự những sự kiện âm nhạc trực tiếp, những điệu nhảy hoặc những lễ hội giúp nâng cao rung động;

Hòa nhịp với thiên nhiên, ngắm những chu chim, mây, cây cối, và hoa lá; Sử dụng nhiều thời gian trong vườn;

46

https://thuviensach.vn

Sử dụng thời gian cho các con thú dễ hương hoặc thú cưng; Mặc quần áo làm từ sợi tự nhiên, như là bông hoặc len. Tránh các loại polyester và sợi tổng hợp. Để thân thể bạn được thở. Ngủ nuy hoặc mặc quần áo nhẹ bằng sợi cotton. Tránh sử dụng áo ngực (phụ nữ) hay ca vát (đàn ông) nếu có thể; Giảm thiểu ánh sáng và tiếng ồn trong lúc ngủ;

Ngủ trên một chiếc nệm thoải mái;

Ở trong ngôi nhà thoáng khí, không quá khô hay quá ẩm. Thường xuyên kiểm tra lượng bụi bẩn, nấm mốc, hay các chất hóa học kích thích xung quanh bạn; Sử dụng những sản phẩm sạch tự nhiên;

Tái chế và sử dụng theo một lối sống ít dấu vết carbon (là lối sống thải ra ít lượng các bon níc – ghi chú của người dịch);

Chia sẻ các bữa ăn với gia đình và bạn bè;

Tổ chức những bữa ăn tập thể vui vẻ. Sống với cộng đồng; và Nhận thật nhiều những cái ôm;

Thêm vào với những đề xuất bên trên, chúng tôi kiến nghị tránh những thứ sau:

* Thức ăn biến đổi gen (bao gồm dầu hạt cải, dầu đậu nành hay dầu ngô không hữu cơ)

* Monosodium glutamate (MSG) – E621, E622 và E623

* Aspartame, sucralose, và những chất tạo ngọt nhân tạo khác

* Đường tinh luyện (đường mía)

* Sy rô ngô có lượng fructose cao

* Các chất bảo quản, bao gồm hầu hết các chất E600

* Hầu hết các chất phụ gia E900

* Flo trong nước

* Thủy ngân trong các loại vắc xin hoặc hỗn hợp trám răng

* Tia X quá mức

* Chụp x quang, trừ khi các bạn nghi mình có bệnh gì đó

* Ô nhiễm điện từ quá mức (sống gần các đường dây truyền tải điện hoặc các tháp phát sóng di động, vv...)

* Nhạc disco

* Giao thông ầm ĩ

* Những người hống hách và những người đòi hỏi

* Những nơi làm việc áp lực

* Thiếu ánh sáng và thiếu thời gian sống với thiên nhiên

* Bất cứ thứ gì khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ, lo lắng, hoặc sợ hãi. Điều đó có thể bao gồm hầu hết các loại thuốc mua theo đơn và thuốc không theo đơn.

47

https://thuviensach.vn

Luôn luôn tham vấn với một chuyên gia y tế trước khi bắt đầu hoặc chấm dứt bất kỳ

liệu pháp y tế nào. Việc sử dụng cái gọi là những loại thuốc “giải trí”, như là cần sa, LSD, mescaline (ancalôit gây ảo giác), psilocybin, ayahuasca, San Pedro cactus, DMT, MDMA (ecstacy), vv.., nên bị giới hạn trong những nghi lễ được tiến hành trong sự có mặt của một pháp sư (shaman) có nhiều kinh nghiệm hoặc những chuyên gia y tế. Những chất này có thể

hữu ích trong việc giúp đánh thức những trung tâm ý thức nào đó, nhưng nó rất dễ tạo ra sự

phụ thuộc vào những nghi lễ đó, cái được gọi là thói nghiệm tâm lý. Tất cả những trạng thái đạt được trong lúc sử dụng các chất này đều có thể đạt được mà không cần đến chúng (mặc dù nó có khó hơn một chút). Việc thỉnh thoảng sử dụng nghi lễ có thể được chữa trị dưới những điều kiện thích hợp và với những người phù hợp. Lưu ý rằng nhiều chất này là bất hợp pháp ở hầu hết các nước trên thế giới, và nó có thể không có lợi cho thân thể vật lý của các bạn khi vi phạm luật pháp nước ngoài và bị ngồi tù (bất kể bài học linh hồn nào được xuất phát từ đó).

Thêm vào với bên trên, rất quan trọng để nhớ là thân thể vật lý nói chung không thích sự thay đổi đột ngột. Những người trong các bạn (bao gồm cả kênh này) mà đã di chuyển nhiều cần lưu tâm đến điều này và quan tâm thêm đến thân thể của các bạn. Nghỉ ngơi một ngày sau chuyến đi trước khi bắt đầu những cuộc hẹn mới hay những sự kiện mới. Nếu có thể, nghỉ ngơi một ngày trước chuyến đi cũng tốt.

Học cách ghi nhận sự khác nhau giữa ốm đau và “các dấu hiệu thăng lên” (ascension symptoms). Các dấu hiệu thăng lên là các cảm giác và các phản ứng trong thân thể vật lý do bởi sự tăng lên một cách nhanh chóng các rung động đang tới Trái Đất vào lúc này. Hầu hết những người tìm tới các chuyên gia y tế sau khi trải nghiệm những dấu hiệu như vậy sẽ phát hiện ra rằng, đối với khoa học y tế, họ đang ở trong điều kiện sức khỏe hoàn hảo. Điều này không có nghĩa rằng các bạn nên bỏ qua cơn đau dai dẳng hay những sự khác thường trong cơ thể. Chúng tôi kiến nghị sử dụng tất cả các phương tiện hàn gắn đã có đối với các bạn, bao gồm cả phép chữa bệnh đối chứng. Gặp một bác sỹ là thích hợp khi bị gãy tay hoặc nhiễm trùng nặng. Việc sử dụng các phương pháp chính thống đã được mô tả bởi những người áp dụng liệu pháp tự nhiên và các chuyên gia khác được đặc biệt khuyến khích, nhưng như mọi khi, đừng trở nên quá phụ thuộc vào bất kỳ người thực hành nào. Việc chữa bệnh bằng xoa nắn các khớp xương thường có nhiều lợi ích, nhưng nó có thể bị lạm dụng. Bất kỳ

người hàn gắn tốt nào cũng sẽ khuyến khích các bạn tự hàn gắn chính mình nhiều nhất có thể, mà không trở nên quá phụ thuộc vào anh ấy hay cô ấy.

Một danh sách những kỹ thuật hàn gắn vật lý có thể được tìm thấy trong các cuốn sách trước của chúng tôi, tại trung tâm chữa trị chính thống địa phương của các bạn, hoặc trên mạng online từ những nguồn nào đó. Chúng tôi kiến nghị đặt mua dài hạn chương trình Life Extension và xem mục tham khảo về các phương thuốc chữa trị tự nhiên.

Hãy để chúng tôi chuyển sự chú ý sang thân thể tình cảm, cái là tầng thứ của cái tôi thể hiện thách thức lớn nhất đối với phần lớn các linh hồn trên Trái Đất.

Thân Thể Tình Cảm

Chắc chắn khó khăn lớn nhất của các thân thể thấp khi hàn gắn là thân thể tình cảm.

Điều này là bởi các tình cảm có sức hút trong bản chất, và cần rất nhiều năng lượng để tách khỏi những sức hút đó. Do đó, nếu các bạn có các khuôn mẫu tình cảm tiêu cực, chúng sẽ có xu hướng ở nguyên tại chỗ trừ khi các bạn có rất nhiều nỗ lực và sự chú ý để hàn gắn chúng.

Hàn gắn các tình cảm cũng đòi hỏi phải khéo léo bởi vì các bạn không muốn nhấn quá lâu 48

https://thuviensach.vn

vào chúng hay chìm đắm trong chúng. Trong tất cả các cuốn sách trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã đề cập đến hai bước để hàn gắn tình cảm, và đối với những người trong các bạn mới biết đến công việc của chúng tôi, hãy để chúng tôi lặp lại công thức này. Dưới đây là phiên bản rút gọn:

Các bạn phải cảm nhận đầy đủ, trải nghiệm đầy đủ và thể hiện đầy đủ các tình cảm của mình, cùng lúc đó giữ sự chia tách và quan sát chúng từ một nhận thức cao hơn. Những người không thể tách khỏi nó sẽ thường tự cho phép mình thỏa mãn các tình cảm của họ và bị kẹt trong chúng. Chúng có thể được xem là “những vở kịch hoàng hậu” hay “những vở

kịch vua”. Những người này là những người mãi thể hiện các tình cảm của họ và không bao giờ giải quyết chúng.

“Khốn khổ thân tôi. Cuộc đời thật đểu cáng, vv..” là những điệp khúc ưa thích của những dính mắc tình cảm. Ở gần những người giống như thế này có thể rất kiệt quệ, hoặc ít nhất là, rối trí. Giọng điệu than vãn, cứ như thể rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời chỉ là cố

gắng giải quyết một điều gì đó, là một nhãn hiệu của những người bị bắt lại trong vở kịch tình cảm. Luôn luôn có một vấn đề cần giải quyết. Chưa bao giờ được chứng kiến một ngày an tĩnh và thanh bình. Những người bị kẹt trong các vấn đề tình cảm luôn luôn chờ đợi điều tồi tệ gì đấy sẽ xảy ra. Tâm trí họ liên tục bận rộn với “Cái gì đây”. Họ không thể đi đến nơi nào đó mà không làm một triệu thứ trước tiên, trong trường hợp một điều gì xui xẻo có thể

xảy ra. Nếu họ nói chuyện với bạn qua điện thoại, 15 phút đầu tiên liên quan đến một danh sách của tất cả mọi thứ xấu đã xảy ra với họ ngày hôm đó, hoặc họ bắt đầu khóc lóc vì một lý do không rõ ràng.

Không có gì sai trái khi thể hiện các tình cảm, nếu sự thể hiện đó tạo ra một giải pháp.

Nhưng nếu không có một nhận thức cao hơn, thì không có gì được giải quyết. Thiền định, không dính mắc, và nhìn vào bức tranh lớn là cực kỳ cốt yếu cho việc hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, những người quá tách biệt và quên mất việc cảm nhận những cảm xúc của họ sẽ trở

nên những cậu ấm rỗng tuếch và là những người trí thức sống trong tháp ngà mà các bạn đã thấy rất nhiều trên thế giới. Đó là những người luôn nói về các tình cảm, hoặc nghĩ về các tình cảm, nhưng không bao giờ thực sự CẢM NHẬN chúng.

Các bạn có thể phân tích về cuộc sống, cố gắng lý luận về nó, tiên đoán nó, và lường trước về nó, nhưng nếu các bạn không CẢM NHẬN nó, thì các bạn không thực sự sống.

Thậm chí nhiều người thực hành các trường phái Đạo cũng rơi vào cạm bẫy này. Họ đã tự

thuyết phục mình rằng họ đã tiến hóa vượt lên trên các tình cảm. Giờ đây tất cả mọi thứ là hoàn hảo, rõ ràng và bình thản. Nhưng không có các tình cảm, cuộc sống trở nên buồn chán và thiếu màu sắc. Và sớm hay muộn, các tình cảm bị đè nén và bị từ chối của họ sẽ nổi lên bề mặt, có lẽ theo các cách ngượng ngùng.

Hãy thận trọng với các bậc đạo sư và các vị thầy dường như đã vượt qua được các tình cảm của họ. Tại sao lại như vậy? Một trong các vị thầy nổi tiếng là Krisna. Anh ấy và các đệ tử thường xuyên nhảy múa, chơi âm nhạc và có những lúc vui vẻ. Họ đang thể hiện các tình cảm của mình. Jesus, trong Kinh Thánh, được miêu tả là thường xuyên khóc và cười. Không có chỗ nào diễn tả rằng anh ấy là một người khắc kỷ, nghiêm nghị và đơn điệu.

Mặc dầu việc tụng kinh của các thầy tu có thể biến đổi và chuyển hóa các tình cảm, một số

người đã hy sinh một mức độ năng lượng sống của họ nhằm để từ bỏ chúng. Chúng tôi không hiểu một tôn giáo nào đó mà liên quan đến việc từ chối các tình cảm. Trong thực tế, trong những tác phẩm trước đây của kênh này cùng với các Đấng Sáng Tạo, anh ấy đã đi rất sâu vào tư tưởng của những người theo Lucifer. Định nghĩa ngắn gọn là, “Bất kỳ một tôn 49

https://thuviensach.vn

giáo nào coi tình cảm là sai trái.” Một điều đáng chú ý là những tín đồ Thiên Chúa Giáo chính thống có rất ít hoặc không tương đồng với Jesus trong Kinh Thánh, người đã nắm lấy các tình cảm của mình.

Nắm lấy các tình cảm của mình là bước đầu tiên trong việc hàn gắn những khuôn mẫu tình cảm tiêu cực trong thân thể tình cảm. Có một lý do cho tất cả các tình cảm, nhưng việc cố gắng phân tích ra được lý do bằng trí thông minh đôi lúc có thể làm nó khó khăn hơn để

hiểu được một cách đầy đủ cái gì nằm bên dưới bề mặt những cảm xúc của các bạn.

Có một phương pháp rất tốt để chỉ ra được các bạn có hay không các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết. Nếu các bạn có một thân thể vật lý (và chúng tôi tin là như vậy khi các bạn đang sử dụng nó để đọc cuốn sách này), thì các bạn có các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết. Sự khác nhau giữa một cá nhân giác ngộ về mặt tình cảm và một người bị lệ

thuộc bởi những tình cảm của người ấy là rất đơn giản. Người giác ngộ đồng hóa với Cái Tôi Cao Hơn và nhìn nhận rằng các tình cảm chỉ là một tầng thứ của trải nghiệm con người, không tốt hơn hay tệ hơn một tầng thứ nào khác. Người giác ngộ có thể nói, “Tôi là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo đang trải nghiệm sự giận dữ”, trong khi đó người chưa giác ngộ có thể nói, “Tôi là một người giận dữ”. Người chưa giác ngộ tự nhìn nhận mình trong giới hạn sự giận dữ của anh ta. Đối với anh ta, sự giận dữ là một phần của cái tôi, và không chỉ là một trải nghiệm cần được cảm nhận, được hiểu biết và được giải phóng. Nói một cách khác, anh ta đã trở nên đồng hóa với cơn giận của chính mình.

Tất cả các tình cảm liên quan đến năng lượng di chuyển qua thân thể. Những tình cảm mãnh liệt liên quan đến năng lượng mãnh liệt. Điều quan trọng là đơn gian hiểu biết về năng lượng và quan sát chúng, mà không có sự phán xét, khi nó bộc lộ ra và cái gì nằm phía sau hoặc vượt trên nó. Trong hầu hết các trường hợp, các tình cảm tiêu cực khởi phát từ niềm tin vào sự chia rẽ đang trở lại với Nguyên Nhân Nguyên Thủy. Có rất nhiều những tình cảm thứ

phát có vẻ như bị ẩn dấu dưới nguyên nhân gốc rễ. Ví dụ, nếu các bạn cảm thấy cơn giận dữ, các bạn có thể bị điều khiển bởi niềm tin rằng một ai đó hay một cái gì đó có thể đe dọa sự

lành mạnh của các bạn. Niềm tin này, lại đến từ niềm tin vào sự chia rẽ. Nếu các bạn biết mình là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo thì các bạn biết rằng không ai hoặc không có cái gì có thể đe dọa sự lành mạnh của các bạn.

Tất nhiên, trong thế giới này thân thể của các bạn có thể bị đe dọa, hoặc từ những thảm họa tự nhiên hoặc từ những thảm họa do con người tạo ra, chiến tranh, sự ô nhiễm, vv...

Một người giác ngộ về mặt tình cảm ghi nhận điều này và sử dụng hành động thích hợp để

bảo vệ thân thể, mà không phải viện đến những đòi hỏi liên miên cho sự an toàn, khép lòng trước tình yêu và tình thương của người khác, hay sống trong sự sợ hãi liên tục đối với cái có thể xảy ra trong khoảng khắc tiếp theo.

Thân thể có trí thông minh được gắn liền với nó. Nó cảm nhận sự nguy hiểm nhanh hơn trí thông minh. Nếu các tình cảm được hàn gắn, thì những cảm giác siêu linh rất sắc bén và sẽ báo động cho bạn về khả năng của điều nguy hiểm thực sự. Hầu hết nỗi sợ khởi phát không phải từ mối nguy hiểm thực sự, mà từ những khuôn mẫu tình cảm xưa cũ đã kích thích phản ứng tranh đấu hoặc phản ứng không thực tế trong sinh vật con người. Trừ khi một ai đó đang chĩa súng vào đầu bạn, hoặc các bạn rơi vào một hang cọp, hoặc thuyền của bạn đang chìm trong một cơn bão dữ dội, các bạn chắc chắn không ở trong một mối nguy hiểm thực sự nào. Tuy thế mà chắc chắn là các bạn có những dạng của nỗi sợ nào đó đang hoạt động bên dưới bề mặt của tư tưởng.

50

https://thuviensach.vn

Khi hàn gắn các tình cảm, điều quan trọng là trở thành một nhà khoa học thực thụ.

Khảo sát các cảm xúc. Tìm ra cái gì đang điều hành chúng. Quan sát cách chúng di chuyển trong cơ thể. Cái gì kích hoạt chúng? Cái gì là mối liên hệ giữa thân thể, tâm trí và các tình cảm? Hệ thống niềm tin nào đang dính líu vào?

Chúng tôi không đề xuất các bạn chìm đắm vào việc phân tích tâm lý, hoặc bị ám ảnh quá mức với các cảm xúc của các bạn. Tuy nhiên, giây phút mà một tình cảm tiêu cực khởi phát, hãy kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn của các bạn giúp đỡ bạn hiểu được tình cảm đó. Hãy là nó. Trở thành một với nó. Yêu nó. Sau đó để nó ra đi và trở lại với Cái Tôi Thực Sự của các bạn.

Rất gần gũi với thân thể tình cảm là thể trí, cái mà chúng tôi sẽ khảo sát ngay bây giờ.

Thể Trí

Trong các cuốn sách trước của chúng tôi, chúng tôi đã nói chi tiết về các niềm tin cốt lõi tiêu cực là nguồn gốc của hầu hết các tình cảm tiêu cực. Chúng tôi đã đưa ra các kỹ thuật khác nhau để hàn gắn các niềm tin cốt lõi tiêu cực, bao gồm phép thôi miên, phép quán tưởng có hướng dẫn, những lời niệm chú, tái lập trình tiềm thức, và hơn nữa. (chúng tôi sẽ

tái viếng thăm một số kỹ thuật này trong chương 4.)

Bên dưới là một danh sách của hầu hết các niềm tin cốt lõi tiêu cực thường thấy trong loài người. Hầu như tất cả các ý nghĩ tiêu cực và các tình cảm tiêu cực khởi phát từ những niềm tin cốt lõi tiêu cực này:

+ Tôi không đủ tốt.

+ Tôi không có giá trị.

+ Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc (hoặc có được tình yêu, hoặc sự sung túc).

+ Một điều gì đấy với tôi là sai trái.

+ Tôi không an toàn.

+ Thế giới không an toàn.

+ Cuộc đời là tranh đấu.

+ Cuộc sống là một sự thất vọng.

+ Không có đủ.

+ Tôi không thể có được cái mà tôi thực sự muốn trong cuộc đời.

Nếu các bạn nhìn đủ sâu vào trong, các bạn sẽ thấy rằng tất cả những niềm tin này khởi lên từ niềm tin cốt lõi vào sự chia rẽ với Thượng Đế.

Các bạn có thể quan sát những niềm tin cốt lõi tiêu cực của mình trong lúc chúng hoạt động, bằng cách chọn một hoàn cảnh trong cuộc đời bạn ngay lúc này nơi mà bạn không rõ làm thế nào để tiến lên. Chú ý vào cái mà bạn đang tự nói với chính mình về hoàn cảnh. Xem xem nếu có những nhận thức được dựa trên một trong những niềm tin bên trên. Nếu các bạn đang dùng từ “không thể” một cách thường xuyên, thì đó là một chỉ dấu cho thấy một trong những niềm tin cốt lõi tiêu cực đang nhuộm màu nhận thức của bạn về hoàn cảnh đó.

Thêm vào với các công cụ và các kỹ thuật khác nhau đã được đưa ra trong các tác phẩm trước (cũng như rất nhiều những cuốn sách của các tác giả khác), điều quan trọng là tự

51

https://thuviensach.vn

hỏi chính mình những câu hỏi đơn giản dưới đây. “Cái Tôi Cao Hơn của tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Cái Tôi Cao Hơn của tôi sẽ phản ứng thế nào? Nếu tôi biết rằng tôi là một sinh mênh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo, thì tôi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?”

Tâm trí có 3 thành phần: tiềm thức, ý thức và siêu ý thức. Tiềm thức chứa tất cả

những trải nghiệm gọi là ký ức. Nó cũng chịu trách nhiệm cho những chức năng tự trị khác nhau (những thứ thân thể các bạn làm mà không cần sự tham dự của ý thức, như là tim đập hay tuần hoàn máu). Siêu ý thức nhận các thông điệp từ các chiều kích cao hơn và chuyển dịch chúng vào tâm trí có ý thức. Tâm trí giống như một chiếc đồng hồ cát, với ý thức được miêu tả như phần giữa bị thắt hẹp lại. Nó nhận thông tin từ tiềm thức và siêu ý thức một cách liên tục, nhưng chỉ có thể lọc và xử lý một phần nhỏ của thông tin tại một thời điểm nào đó.

Các bạn có thể nghĩ về tiềm thức như là ổ cứng trên một chiếc máy tính, và siêu ý thức như là mạng internet. Tâm trí có ý thức thì giống như màn hình.

Những niềm tin cốt lõi tiêu cực được nhúng sâu vào tiềm thức của hầu hết linh hồn con người. Một kỹ thuật tái lập trình là để chuyển hóa chúng vào những khẳng định tích cực.

Các bạn có thể nói như sau, thậm chí nhận được nhiều sức mạnh hơn là những đề xuất tự

động trong phép thôi miên.

Những lời khẳng định tích cực trái ngược với những niềm tin cốt lõi tiêu cực có thể

bao gồm:

+ Tôi là người xinh đẹp, có năng lực và đáng yêu.

+ Tôi là toàn bộ và trọn vẹn.

+ Tôi là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo.

+ Tôi yêu tất cả mọi thứ về mình.

+ Tôi xứng đáng được hạnh phúc, mạnh khỏe và sung túc.

+ Tôi an toàn trong Cái Tôi Cao Hơn của tôi.

+ Tôi sống trong một vũ trụ dư thừa.

+ Có đủ tình yêu cho tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.

+ Tôi sẽ làm cái mà tôi yêu thích và có được thu nhập tốt từ việc làm đó.

Thêm vào với việc thực hành những bài tập đã được đưa ra trong chương 4, chúng tôi đề xuất các bạn đọc những cuốn sách trước cuốn sách này để có được một bức tranh đầy đủ

về tâm trí và cách nó làm việc. Bây giờ hãy để chúng tôi di chuyển đến thân thể astral.

Thân Thể Astral

Trong mô hình của kênh này, thân thể astral khác biệt với thân thể ether. Nghĩ rằng cảnh giới astral có sự tương đồng đại thể về rung động với cảnh giới vật lý, nhưng với các khía cạnh bên trên và bên dưới rung động vật lý. Thân thể ether, mặt khác, rung động cao hơn thể vật lý.

Thân thể astral nhìn giống hệ thống các sợi cáp quang, đang túa ra theo tất cả các hướng từ thân thể vật lý và kết nối với tất cả các dạng sống khác trong vũ trụ. Nhìn vào thân thể astral là bằng chứng rằng chúng ta tất cả được kết nối với nhau. Điều này vừa là một phúc lành và vừa là một tai ương, phụ thuộc vào nhận thức của các bạn, bởi vì nó có nghĩa 52

https://thuviensach.vn

rằng các bạn được kết nối với tất cả những sinh mệnh vĩ đại của Sự Sáng Tạo, nhưng nó cũng có nghĩa là các bạn được kết nối với tư tưởng đen tối nhất trong Sự Sáng Tạo.

Tất cả mọi người trên Trái Đất đều hiểu biết, ở một mức độ nào đó, về các cảnh giới astral, cho dù chúng có thể không luôn luôn được gọi bằng cái tên đó. Khi một ai đó nói, “Cô ấy có những rung động tốt đẹp”, hoặc “Tôi cảm thấy những rung động xấu từ anh ta”, thì người đó đang hòa nhịp vào chiều kích astral của các linh hồn đó.

Có rất nhiều cảnh giới phụ bên trong chiều kích của thân thể astral. Một trong những cảnh giới phụ này là hiển nhiên khi các bạn mơ ngủ. Mặc dầu phần lớn những giấc mơ thuộc về thể trí và chỉ là những trường hợp của tiềm thức đang “tái chế”, hoặc đang lý giải các vấn đề hàng ngày bởi tiềm thức trong trạng thái ngủ, một lượng đáng kể các giấc mơ liên quan đến việc du hành astral.

Giấc mơ astral có nhiều năng lực mà thân thể vật lý dường như không có, như là biến mất ở nơi này và xuất hiện ở nơi khác (teleportation), xuất thần, biến đổi thời gian, và nhiều khả năng nữa. Cái tôi astral có khả năng kết nối với các sinh mệnh astral khác trong trạng thái mơ, và trong thực tế, các bạn và một người bạn thân hay một thành viên gia đình thân thiết có thể chia sẻ các giấc mơ của nhau. Nếu các bạn có trí tuệ tốt và hiểu biết về các giấc mơ của bạn, các bạn có thể nhớ đến việc thăm viếng nhau trong trạng thái mơ.

Các thế giới astral tương tự với các thế giới vật lý trong nhiều khía cạnh. Kênh này có thể vẽ một bản đồ chi tiết về rất nhiều cảnh giới astral có sự tương đồng với các vị trí trên Trái Đất. Trong một số trường hợp, những đặc điểm nào đó được phóng đại lên trong trạng thái mơ, trong khi đó những đặc điểm khác lại biến mất. Mọi lúc các bạn viếng thăm một cảnh giới astral, nó sẽ xuất hiện về đại thể giống với các cuộc viếng thăm trước đó.

Trong các vương quốc astral, thời gian có thể được kéo dài hoặc được co ngắn lại.

Khi thời gian được kéo dài, một khoảng thời gian ngắn khoảng 1 giờ trên Trái Đất có vẻ

giống như vài ngày hay thậm chí vài tuần trong trạng thái astral. Cũng có thể trải nghiệm sự

co ngắn thời gian, khi một vài phút trong trạng thái astral có thể tương ứng với vài giờ trên Trái Đất vật lý.

Khía cạnh astral của linh hồn các bạn có thể xem như “thăm viếng” và “kết nối” với các bạn trong một cách tương tự với những người hướng dẫn tinh thần. Nó là quan trọng để

học cách phân biệt giữa giọng nói của cái tôi astral và những người hướng dẫn tinh thần thực sự đang sống trong các cảnh giới astral.

Một lần nữa, thực hành là chìa khóa để ghi nhận cái tôi astral của các bạn. Nó có một rung động độc nhất vô nhị, nhưng đặc chắc mà các bạn sẽ biết nhiều hơn khi các bạn thiền định và trở nên hiểu biết về các khuôn mẫu năng lượng của mình.

Các cảnh giới astral bên trên thường được gọi là những thiên đường giả (false heavens) bởi một số vị thầy bởi vì chúng rất đẹp và quyến rũ với người xem, những người không sử dụng sự sáng suốt thích hợp. Dù nó là một sự thăm viếng của cái tôi astral của các bạn, hoặc một chuyến du hành qua các cảnh giới astral bên trên, hãy chú ý tới cái mà các bạn cảm thấy trong thân thể vật lý sau sự trải nghiệm. Cũng chú ý tới chất lượng của thông tin nhận được, nếu có thể. Nếu các bạn cảm thấy ánh sáng, cởi mở và bình an lúc tỉnh dậy, hoặc sau khi lắng nghe một khía cạnh của linh hồn bạn, thì điều đó có vẻ có lợi ích (và chắc chắn xuất phát từ các cảnh giới ether hoặc cao hơn, hơn là từ các cảnh giới astral). Nếu các bạn trải nghiệm những cơn rùng mình hay rất nhiều sự ngứa ngáy, và cảm thấy cáu kỉnh, băn 53

https://thuviensach.vn

khoăn hay lo lắng, các bạn có vẻ như tiếp xúc với một tầng thứ astral, thậm chí nếu có các màu sắc và các khuôn mẫu đẹp đẽ.

Ghi nhớ rằng các cảnh giới astral có rung động xấp xỉ với các cảnh giới vật lý, trong sự tiến hóa tâm linh, do đó các bạn sẽ không đạt được nhiều sự tiến bộ trên hành trình tiến hóa của mình bằng cách lang thang trong các vương quốc astral. Tuy thế mà, cái tôi astral của các bạn là một phần cần thiết của Sự Sáng Tạo. Nó kết nối bạn với tất cả mọi thứ và nhắc nhở các bạn rằng xét đến cùng các bạn là Một Sinh Mệnh, đang có một trải nghiệm là hàng tỷ những linh hồn cá thể.

Trong những chương cuối, chúng tôi sẽ thảo luận vài cách hàn gắn thân thể astral, bao gồm thông tin thêm nữa về sự bảo vệ tinh thần và tâm linh, và cái thực sự xảy ra trong sự

chiếm hữu, những sự cấy ghép và sự can thiệp của các sinh mệnh astral tiêu cực.

Thân Thể Ether

Cũng được gọi là “thể điện” (body electric) hay “thân thể điện từ” (electromagnetic body), tầng thứ ether của cái tôi bao gồm thể aura, các luân xa và các kinh mạch, các điểm tập trung năng lượng được định vị khắp cơ thể vật lý. Không giống với thân thể astral, tầng thứ ether là cố định ở một tần số cao hơn thân thể vật lý. Trong khi các màu sắc của cảnh giới astral có thể xuất hiện lộn xộn và sặc sỡ, các màu sắc của cảnh giới ether có xu hướng giống các bức tranh dịu nhẹ.

Thân thể ether chứa một bản thiết kế (bluprint) của thân thể vật lý. Nhiều tình trạng vật lý, như là ốm đau, xuất phát từ bản thiết kế trong thân thể ether và sau đó xuất hiện ở

thân thể vật lý.

Khi các bạn thăng lên, thân thể ether trở nên càng ngày càng dễ truy cập, cho đến khi nó là tầng thứ trội của sự biểu hiện trong cuộc đời các bạn. Trạng thái mật độ 5 của tư tưởng liên quan đến thân thể vật lý của các bạn trở thành MỘT với thân thể ether của bạn. Thân thể

vật lý của bạn sau đó trải qua một sự chuyển đổi , trở nên bất tử và trơ đối với môi trường.

Cuối cùng, khi các bạn tiếp tục tiến hóa vào các cảnh giới ether, thân thể bạn có được một cấu trúc tinh thể, phát sáng. Đây là lý do tại sao các vị thầy nói về việc “xây dựng thân thể

tinh thể ánh sáng ether”.

Trước khi thân thể tinh thể ánh sáng có thể được hình thành đầy đủ, phải có sẵn một sự hợp nhất giữa các tầng thứ khác nhau của linh hồn. Các tầng thứ vật lý, tình cảm, trí và astral phải hầu như được hàn gắn một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, các bạn không cần phải là hoàn hảo trong tất cả mọi điều nhằm để thăng lên. Những yêu cầu cho việc thăng lên đã được giảm bớt do bởi sự An Bài Thần Thánh hiện tại (đã nói chi tiết trong các tác phẩm trước).

Có rất nhiều kỹ thuật cho việc thay đổi bản thiết kế ether của linh hồn. Ngay khi bản thiết kế linh hồn được tái lập trình vì sức khỏe và sinh khí, nó không cần nhiều thời gian để

thân thể vật lý phản ứng lại. Đây là lý do vì sao các kỹ thuật hàn gắn năng lượng, như là Reiki, Tái Kết Nối (Reconnection) và bấm huyệt, là rất hiệu quả khi được áp dụng một cách hợp lý.

Thân thể ether mất cân bằng do bởi những chấn động tự đời sống này hoặc từ đời sống quá khứ. Những trải nghiệm mãnh liệt, gồm các tai nạn, sự lạm dụng tình dục, tra tấn, các hành động bạo lực, và những thứ tương tự, có thể khắc sâu vào thân thể ether như là các

“sanskaras”, cuối cùng tác động lên tất cả các thân thể thấp hơn khác. Do đó, nhiều kỹ thuật được thiết kế để hàn gắn các tình cảm và tâm trí cũng là thích hợp cho việc hàn gắn thân thể

54

https://thuviensach.vn

ether. Những kỹ thuật này gồm làm sạch thể aura, cân bằng luân xa, rebirthing, phép chữa bệnh tâm lý, năng lượng sinh học, tiếp xúc lượng tử (Quantum Touch), hàn gắn theta, và các kỹ thuật khác.

Một số các kỹ thuật này sẽ được mô tả chi tiết trong chương 4, khi chúng tôi khảo sát các cách cụ thể cho việc hợp nhất linh hồn các bạn.

Thân Thể Nhân Quả

Tầng thứ 6 của linh hồn là thân thể nhân quả. Thân thể này chưa được hiểu rõ bởi hầu hết các vị thầy trên Trái Đất. Khi tên của nó ngụ ý rằng, nó có một mối quan hệ nhân quả với các thân thể khác, có nghĩa rằng bất cứ cái gì được định hình bên trong trường năng lượng của nó đều tác động lên tất cả các thân thể khác.

Điều này giải thích tại sao có rất nhiều những đau ốm không giải thích được và chưa chữa trị được trên Trái Đất. Khi có một sự mất cân bằng trong thân thể nhân quả, nó thể hiện ra trên các thân thể khác. Các nhà trị liệu và các nhà hàn gắn thường tìm kiếm nguyên nhân của vấn đề trong một thân thể khác mà không đề cập đến nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu đó.

Thân thể nhân quả là một phần của linh hồn mà mang những ký ức của các đời sống quá khứ, nghiệp, những thỏa thuận linh hồn và những giao ước linh hồn, cũng như các dấu ấn khác, các sự cấy ghép và các khuôn mẫu năng lượng khác. Một phần đáng kể của sự hàn gắn của hầu hết các linh hồn liên quan đến việc giải quyết nghiệp và các vấn đề đời sống quá khứ.

Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng nghiệp không phải là một sự “trừng phạt” cho “những tội lỗi” của đời sống quá khứ. Các bạn không trở lại và chịu đựng đau khổ bởi vì một điều gì đó mà bạn đã làm trong một đời sống quá khứ. Điều đó không chính xác. Có hai định nghĩa thực sự về nghiệp, một trong hai định nghĩa là: nó thực ra là luật nguyên nhân và kết quả.

Luật nguyên nhân và kết quả rơi vào cùng loại với định luật thứ 3 của nhiệt động lực học trong khoa học vật lý.

Các bạn có thể nói rằng luật này định nghĩa các kết quả của những hành động của một linh hồn, nhưng thực sự nó là một dạng khác của luật hấp dẫn mà phát biểu rằng, “Năng lượng mà các bạn phóng ra và bức xạ ra từ sinh mệnh của bạn xác định năng lượng sẽ quay lại với chính bạn.” Nó có thể không quay lại với cái gọi là vay trả công bằng, hay theo một biểu thời gian nào đó, hay theo một cách đặc biệt. Tuy nhiên, thực tại mà bạn trải nghiệm phụ thuộc vào trạng thái tư tưởng của bạn. Nếu bạn đang phóng ra các ý nghĩ yêu thương, thì bạn sẽ nhìn thấy một thế giới yêu thương, hoặc ít nhất là bạn sẽ nhìn thấy sự khổ cực và đau đớn như là một yêu cầu của việc cần có nhiều tình yêu hơn. Nếu bạn phóng ra các ý nghĩ yêu thương, những người yêu thương sẽ bị thu hút đến với những ý nghĩ đó và bị thu hút đến với bạn. Những ý nghĩ yêu thương của bạn cũng sẽ đi tới những người đang cần tình yêu để hàn gắn những nỗi đau khổ của họ. Vì vậy, các bạn sẽ trải nghiệm nhiều tình yêu hơn trong cuộc đời mình. Nguyên tắc này là khá cơ bản và dễ hiểu, nhưng không phải dễ thực hành hàng ngày đối với những người đang tìm kiếm sự thật.

Hiển nhiên điều đó cũng đúng với những người phát ra sự tiêu cực. Đôi khi “nghiệp báo” của việc gửi đi những ý nghĩ tiêu cực không thể hiện như những sự kiện vật lý cụ thể

trực tiếp liên quan đến nội dung của những ý nghĩ. Ví dụ, nếu các bạn gửi đi sự giận dữ, nó có thể biểu hiện như sự đau ốm trong thân thể, hoặc một sự thiếu tin tưởng nói chung của 55

https://thuviensach.vn

mọi người, đưa đến những quyết định sai lầm trong kinh doanh, hay một điều gì đó. Hiển nhiên, có thể có một khía cạnh “ăn miếng trả miếng” đối với luật nguyên nhân và kết quả.

Nếu các bạn khơi mào đánh nhau trong một quán rượu hay một quán ăn, nó có vẻ như những người khác sẽ đánh lại bạn. Đây là một mối quan hệ trực tiếp của nguyên nhân và kết quả.

Khi mà khía cạnh “gieo gì gặt nấy” (what goes around comes around) của nghiệp đã được hiểu khá tốt, chúng tôi sẽ không dùng nhiều thời gian để nói về nó, ngoại trừ là đưa ra các ví dụ một cách định kỳ khi thích hợp.

Khía cạnh khác của nghiệp là ý tưởng rằng các linh hồn khao khát học những bài học nào đó khi họ đi qua quá trình tái sinh của mình. Nếu một bài học cụ thể có vẻ như mất nhiều thời gian để học hơn cả cuộc đời của thân thể vật lý, thì bài học đó sẽ được học lại trong các đời sống tiếp theo.

Ví dụ, giả sử rằng linh hồn bạn muốn học tất cả về sự đàn áp và sự kiểm soát. Nhằm hiểu được một cách đầy đủ về bài học này, các bạn sẽ cần trải nghiệm là kẻ đi đàn áp cũng như việc bị đàn áp. Trong khi có thể trải nghiệm cả hai điều này trong một đời sống, thông thường điều đó là không thực tế. Do đó trong trường hợp này, các bạn có thể tái sinh trong một đời sống như là một người cai trị nhẫn tâm đối với dân tộc của mình và buộc họ chịu đựng cảnh sống nô lệ và độc tài, và rồi sau đó trong một đời sống khác bạn có thể chọn tái sinh trở lại như một người bị đàn áp và bị kiểm soát dưới một chế độ cai trị như vậy.

Việc trở lại như là một “nạn nhân” bị đàn áp không có nghĩa là bạn đang bị trừng phạt cho lối sống “ăn trên ngồi chốc” của đời sống quá khứ. Nó chỉ có nghĩa rằng linh hồn chưa hoàn thành bài học và muốn trải nghiệm động lực của sự đàn áp và sự kiểm soát từ tất cả

những lợi điểm có thể nhằm học được bài học một cách đầy đủ.

Cuối cùng, nghiệp, hoặc vấn đề chưa được hoàn thành, có thể được đo lường như là số lượng trải nghiệm linh hồn cần được tha thứ. Một người với rất nhiều nghiệp chưa được giải quyết sẽ có xu hướng có rất nhiều sự oán giận và sự bất bình đang trở lại từ nhiều đời sống trước kia. Một linh hồn như vậy có thể giữ lặp đi lặp lại cùng các khuôn mẫu phá hủy hết lần này đến lần khác, nhưng đang chờ đợi các kết quả khác biệt.

Chừng nào sự đau ốm còn được quan tâm, thì sự hiểu biết của chúng ta là: không có các hoàn cảnh mà không thể được hàn gắn. Điều này bao gồm cả những khuyết tật bẩm sinh, những căn bệnh kinh niên, các bệnh dị ứng, hen suyễn, ung thư, tiểu đường (bất kể tiểu đường loại mấy), và gần như bất cứ bệnh nào được biết trên thế giới.

Vâng, có thể có bài học linh hồn cần học được làm cho dễ dàng hơn nhờ một căn bệnh nào đó. Một số người được sinh ra với cái gọi là tàn tật để dạy về tình yêu và tình thương cho những người khác, hoặc trao cho họ cơ hội chăm sóc người bệnh tật. Trong những trường hợp khác, sự tàn tật có thể được chọn lựa bởi linh hồn nhằm trao cho linh hồn đó một cơ hội phát triển các tài năng và các năng khiếu khác. Ví dụ, một người mù có thể

khao khát học cách làm sao nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt.

Do đó có một số trường hợp nơi mà bài học đằng sau sự tàn tật được học một cách hoàn toàn trong một đời sống, và một ai đó sau đó có khả năng hàn gắn thân thể vật lý.

Trong khi một tầng thứ của sự hiểu biết đề xuất rằng cách tiếp cận tốt nhất là đơn giản chấp nhận mọi thứ theo cách mà chúng là, điều đó không có nghĩa rằng các hoàn cảnh sức khỏe không thể được hàn gắn, bất kể bản chất của bênh tật. Nếu bạn được sinh ra với một dị

tật bẩm sinh, nó là tốt nhất khi tìm hiểu tất cả mọi thứ về nó nếu bạn có thể - tại sao nó xuất 56

https://thuviensach.vn

hiện, bài học là gì, và làm thế nào để tiến lên theo con đường tiến hóa của bạn với hoặc không với khuyết tật bẩm sinh đó. Hãy trung thực với nó, yêu và chấp nhận nó, và cởi mở

với khả năng rằng bài học tương lai của linh hồn bạn có thể được học mà không cần nó. Có lẽ một trong các bài học linh hồn của bạn là học cách hàn gắn nó.

Có rất nhiều thứ chúng tôi có thể nói về thân thể nhân quả, nhưng đã đến lúc di chuyển sang mục khác. Một số kỹ thuật hàn gắn thân thể nhân quả (được giải thích trong chương 4) bao gồm các kỹ thuật: truy ngược lại đời sống quá khứ, phục hồi công việc linh hồn, hàn gắn dòng thời gian, và tha thứ.

Điều Gì Xảy Ra Khi Thân Thể Vật Lý Chết Đi?

Điều này phụ thuộc vào trạng thái của tư tưởng về ưu tiên của linh hồn đối với cái chết, cũng như một vài yếu tố khác. Như chúng tôi đã nói trước đây, linh hồn phân mảnh vào nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích không gian và thời gian. Trong quá trình chết, phần hồn rời khỏi thân thể và có thể trở lại với phần hồn “cha mẹ” của linh hồn đang cư trú trong các cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, nếu có rất nhiều chấn động tình cảm, tâm trí và astral, một số

mảnh hồn có thể lang thang và bối rối trong các vương quốc astral. Những mảnh hồn như

vậy có thể xuất hiện như những con ma, những con yêu tinh hay những con quỷ và thường cư ngụ ở nơi mà phần hồn đó thường ở khi đang sống. Nếu có nhiều mối quan hệ chưa được giải quyết, những mảnh hồn đó có thể đến thăm những người có mối quan hệ với nó.

Nó phụ thuộc rất nhiều vào việc phần hồn cha mẹ đã hiện diện bao nhiêu trong thân thể vật lý trước khi chết. Các linh hồn bị phân mảnh mạnh trong cuộc sống có xu hướng giữ

sự phân mảnh sau khi chết.

Một số nhà thần bí đã nói rằng một lượng lớn những sinh mệnh con người trên Trái Đất không có linh hồn. Điều đó không đúng. Cái mà những nhà thần bí này nhận thức được là một sự phân mảnh rất lớn trong các linh hồn ít giác ngộ. Trong thực tế, chỉ một mảnh nhỏ

của toàn bộ năng lượng linh hồn là hiện diện trong thân thể vật lý. Một lượng nào đó của sự

hiện diện linh hồn là cần thiết trên Trái Đất nhằm để giữ thân thể vật lý sống được.

Khi một linh hồn tái sinh trên Trái Đất, một phần đáng kể của linh hồn giữ lại trong các vương quốc cao hơn như một người hướng dẫn và người cố vấn đối với phần của linh hồn đang trải nghiệm thân thể vật lý. Phần linh hồn cha mẹ về đại thể tương đương với Cái Tôi Cao Hơn và, đối với hầu hết các mục tiêu thực tiễn, có thể xem nó là Cái Tôi Cao Hơn.

Từ một quan điểm kỹ thuật, Cái Tôi Cao Hơn và phần hồn cha mẹ không phải là một. Phần hồn cha mẹ là khía cạnh của cái tôi mật độ 7 giữ tách rời khỏi Trái Đất, trong khi đó Cái Tôi Cao Hơn bao gồm các tầng thứ từ 8 đến 12 của Cái Tôi tổng thể.

Nói chung, phần hồn cha mẹ “đưa xuống” đủ năng lượng linh hồn để tạo sức sống cho cơ thể và kích hoạt các khía cạnh tình cảm, tâm trí, astral và ether của linh hồn trên Trái Đất.

Đôi lúc trong quá trình tái sinh, phần hồn đang nhúng bản thân nó trong cơ thể vật lý phân mảnh thêm nữa, gây nên những sự đa nhân cách và các chứng rối loạn khác. Khi phần đang tái sinh của linh hồn không thể hay không muốn đi vào thân thể, một vài triệu chứng có thể

xuất hiện, bao gồm chứng động kinh, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, chậm phát triển thể chất, vv…Những linh hồn phân mảnh có thể, thông qua các quá trình khác nhau, tích lũy những mảnh nhỏ và hợp nhất chúng vào phần chính của linh hồn đang trải nghiệm Trái Đất. Quá trình này được gọi là “sự hồi phục linh hồn”. Mặc dầu về mặt kỹ thuật phần hồn cha mẹ giữ

ở lại trong các vương quốc cao hơn, các khía cạnh trên Trái đất của linh hồn có thể hợp nhất với phần hồn cha mẹ và đạt được sự hợp nhất hoàn toàn trong khi đang sống trên Trái đất.

57

https://thuviensach.vn

Đó là một trong những mục tiêu của tài liệu này – giải thích cách làm thế nào để có thể hợp nhất tất cả các khía cạnh của bạn và trở thành Một với phần hồn cha mẹ của Cái Tôi.

Để một con người bằng xương bằng thịt sống trên Trái Đất, cần phải có một tỷ lệ nào đó của toàn bộ năng lượng linh hồn hiện diện trong thân thể. Càng có nhiều năng lượng linh hồn trong thân thể, thì thân thể càng có nhiều sức khỏe và sinh khí và linh hồn sẽ càng thành công khi đối mặt với các thách thức của cuộc sống Trái Đất.

Ngay khi những mảnh của linh hồn bắt đầu trở lại với phần hồn cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, thân thể bắt đầu khô héo và chết. Điều này giải thích tại sao rất nhiều những người già đang trải nghiệm tình trạng sức khỏe tàn tạ bắt đầu thấy các viễn cảnh về

thế giới khác, thường là về những người thân yêu đã mất của họ. Những người già khao khát hội ngộ với những người họ hàng và bạn bè đã rời Trái Đất của họ, và điều này thúc đẩy việc ra đi của những người già.

Các công ty bảo hiểm đánh cược cơ đồ của họ rằng những cặp đôi đã ở với nhau lâu sẽ ra đi cùng nhau trong vòng một vài năm sau khi một trong hai người mất đi, bất chấp tuổi tác của họ. Trở nên gắn kết với nhau trong khi ở trên Trái Đất, những cặp đôi như vậy trao đổi các mảnh hồn qua lại với nhau, và khi một người chết, nhiều những mảnh hồn của người kia ra đi cùng với anh ta hay cô ta. Điều này làm suy tàn sinh lực sống của người còn lại và thường gây ra sự suy tàn nhanh chóng cho sức khỏe của người còn lại.

Những cái chết bất ngờ là trở ngại khó khăn nhất từ quan điểm của sự hợp nhất linh hồn. Mặc dầu phần hồn cha mẹ của linh hồn có thể thường xuyên thấy được một cái chết không mong đợi, nhân tính (bản ngã) hiếm khi làm được điều đó. Do đó, trong một cái chết bất ngờ, những mảnh hồn lớn có thể chia tách ra và đi theo những hướng khác nhau, phụ

thuộc vào cách thức chết. Khía cạnh của linh hồn được nhúng trong nhân tính (bản ngã) không thích sự thay đổi đột ngột và có thể có một thời gian rất khó khăn để giải quyết với cái đã xảy ra.

Nó không phải là hiếm gặp đối với vài mảnh hồn lớn của một người như vậy đi lang thang khắp Trái Đất trong nhiều tháng, và đôi khi là nhiều năm, tìm kiếm phần hồn cha mẹ.

Nó là hữu ích, khi một ai đó đã chết một cách bạo lực hoặc chết đột ngột, cố gắng kết nối với những mảnh hồn đã mất này và gửi chúng vào Ánh Sáng.

Thông thường, một linh hồn không thể tái sinh cho đến khi có đủ một số lượng các mảnh hồn quay trở lại với phần hồn cha mẹ trong các vương quốc cao hơn. Tuy nhiên, trong các vùng astral hỗn loạn xung quang Trái Đất, dường như luôn luôn có những ngoại lệ.

Những linh hồn cố gắng tái sinh trong khi vẫn đang ở trong một trạng thái phân mảnh cao có thể trở lại với rất nhiều vấn đề tình cảm và tâm lý mà dường như có rất ít điều để làm với cái mà linh hồn đã được dạy dỗ trong cuộc đời này. Nếu linh hồn rời khỏi Trái Đất thông qua một tai nạn trong đời sống quá khứ của anh ấy, thì sau khi tái sinh người ấy có thể hay bị tai nạn và liên tục gặp bất hạnh. Điều này là bởi sự kiện tai nạn ban đầu đã chưa được hàn gắn và phần hồn cha mẹ liên tục mang điều này vào sự chú ý của mảnh hồn đã tái sinh.

Phần cha mẹ của linh hồn trong các vương quốc cao hơn có kiến thức và sự sáng suốt rất lớn, nhưng hiểu biết này không được hoàn thiện. Phần hồn cha mẹ không thể thấy trước tất cả các khúc quanh và các lối rẽ có thể có trong cuộc đời mở rộng của nó trên Trái đất.

Mặc dầu nó có thể đưa ra rất nhiều sự giúp đỡ và sự ủng hộ đối với các phần hồn trên Trái Đất, sẽ có rất nhiều trường hợp nơi mà nó không thể đưa ra nhiều sự giúp đỡ. Đây là một 58

https://thuviensach.vn

trong các lý do tại sao lại có nhiều tầng thứ của những người hướng dẫn tình thần và những người trợ giúp.

Nó chung, các linh hồn rời khỏi Trái Đất sẽ đến những nơi có một rung động tương tự

với cái mà linh hồn đó đã trải nghiệm trên Trái Đất, dưới dạng trạng thái của tư tưởng. Nói cách khác, một linh hồn tốt bụng và yêu thương sẽ đến một vương quốc tốt đẹp và yêu thương giữa các đời sống. Hoặc đúng hơn là, phần hồn đã rời Trái Đất nhờ vào cái chết của thể xác sẽ hợp nhất với phần hồn cha mẹ trong một vương quốc yêu thương.

Nếu có một lượng rất lớn những tiêu cực trong linh hồn rời đi, những mảnh hồn đã rời đi có thể có khó khăn trong việc hợp nhất với phần hồn cha mẹ. Những mảnh hồn này sẽ đi vào một tầng thứ của vương quốc astral thể hiện ra các khó khăn tình cảm và tâm lý mà linh hồn đã trải nghiệm trên Trái Đất. Đây là nơi xuất phát của các ý tưởng về sự chuộc tội và địa ngục. Linh hồn vẫn đang học hỏi, thậm chí khi anh ta hay cô ta không còn một thân thể vật lý nữa.

Phần cha mẹ của linh hồn sẽ thường xuyên làm tất cả mọi thứ mà nó có thể để hợp nhất lại với các mảnh hồn, nhưng sự hợp nhất là rất khó khăn nếu đời sống trên Trái Đất vừa trải nghiệm là khắc nghiệt, tiêu cực và đầy bạo lực. Phần hồn cha mẹ, trong những trường hợp như vậy, sẽ khao khát được tiếp tục trải nghiệm Trái Đất trong hy vọng giải quyết nhiều vấn đề. Do đó, những phần hồn đã phân mảnh có thể tự tập hợp với nhau đủ để tái sinh, nhưng vở kịch sẽ tiếp tục trong một thân thể khác.

Mất tối thiểu khoảng 3 đến 5 năm Trái Đất cho một linh hồn để tái sinh sau khi rời khỏi thân thể vật lý. Nếu có rất nhiều những vấn đề chưa được giải quyết, nó có thể mất nhiều thời gian hơn. Nó là hiếm hoi cho các linh hồn để giữ trạng thái không thân xác trong hơn 20 năm nếu họ có các bài học chưa được giải quyết hay là nghiệp còn tồn đọng từ đời sống gần đây nhất.

Đối với linh hồn không còn thân xác, thời gian là rất khác biệt. Vài năm Trái Đất có thể giống với một vài tuần.

Nếu một linh hồn đã hoàn thành cơ bản tất cả các bài học của nó trên Trái Đất và sau đó lựa chọn rời khỏi thân thể, linh hồn đó sẽ tái hợp nhất với phần hồn cha mẹ và đi vào một cảnh giới thiên thể cao hơn, là Thiên Đường thực sự như đã được nói trong các bản viết tôn giáo. Một quá trình như vậy được gọi là “thăng lên về mặt tinh thần” (spiritual ascension).

Trong trường hợp này, không còn có bất kỳ mảnh hồn chia tách nào lang thang đâu đó trong vũ trụ. Tất cả các mảnh đã được tập hợp lại từ tất cả các khung thời gian và tất cả các chiều kích, và linh hồn toàn bộ và đầy đủ giờ đây được tái hợp nhất vào các cảnh giới cao hơn.

Linh hồn sau đó có lựa chọn để một lần nữa phân chia bản thân nó nhằm trở lại một thân thể vật lý, nhưng lần này là hoàn toàn tự nguyện, khi mà không còn có nghiệp nào cần phải giải quyết. Một linh hồn như vậy có thể lựa chọn trở lại Trái Đất để trợ giúp những linh hồn khác trong việc đạt được một trạng thái thăng lên. Nó bao gồm nhiều vị thầy và nhiều người chỉ đường trong thời đại hiện nay.

Trở lại với Trái Đất sau sự thăng lên về mặt tinh thần không đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng sẽ không có sự phân mảnh hoặc không có nghiệp mới. Như các bạn biết, cuộc sống trên Trái Đất có thể rất khó khăn và có rất nhiều những khả năng để rơi trở lại vào tính hai mặt đối lập và bóng tối.

Sự Tái Sinh Không Tình Nguyện

59

https://thuviensach.vn

Từ một quan điểm tối thượng, không có cái gì là một quyết định không tình nguyện của linh hồn, nhưng từ một nhận thức con người, nó có vẻ là các bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tái sinh cho đến khi các bạn đạt được một trạng thái thăng lên. Các bạn có thể liên hệ điều đó với luật về trọng lực. Đối với luật về trọng lực các bạn không có sự lựa chọn khi ở trong một thân thể vật lý, mà là một phần của luật đó. Tuy nhiên, nếu các bạn học được cách thoát khỏi trường hấp dẫn của Trái đất, các sẽ bạn nhận ra rằng có các luật cao hơn siêu xuất khỏi trọng lực. Cho đến trước khi bạn thăng lên trên mật độ 4, bạn sẽ vẫn là đối tượng của luật về sự tái sinh. Ngay khi bạn học được tất cả mọi thứ về mật độ 4, bạn sẽ

có khả năng đi vào các vương quốc bên trên mà không còn là đối tượng của luật tái sinh.

Một cách lý thuyết, bạn có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ mà linh hồn bạn muốn học về các thế giới bên ngoài trong một đời sống. Một cách lý tưởng, bạn sẽ giữ thân thể vật lý của mình bao nhiêu lâu tùy nhu cầu của bạn và sau đó hoặc là mang nó đi cùng bạn vào các chiều kích cao hơn, hoặc là để nó lại. Tuy nhiên, như bạn đã biết, trong các thế giới thấp, định luật thứ hai của nhiệt động lực học ( Có thể hiểu một cách đơn giản về định luật thứ 2

của nhiệt động lực học như sau: Nếu không có một sự can thiệp từ bên ngoài thì mức độ hỗn loạn (entropy) của một hệ thống sẽ tự tăng lên theo thời gian, quá trình này đồng nghĩa với sự tự phá hủy của vật chất và con người, ví dụ: con người ngày càng già đi, máy móc hoạt động ngày càng yếu, kim loại bị ăn mòn, môi trường ngày càng bị ô nhiễm, vv… - ghi chú của người dịch) tác động đến khả năng của các bạn để giữ thân thể trẻ trung và khỏe mạnh.

Nói một cách khác, mọi thứ suy tàn dần dần và cuối cùng chết đi trong các thế giới thấp trừ

khi các bạn nhúng vào chúng đủ năng lượng tinh thần từ các chiều kích cao hơn để tái nạp chúng một cách liên tục.

Trong thời gian quá khứ, trên các thế giới nào đó, đã có thể giữ được dạng vật lý trong hàng nghìn năm Trái đất, nhưng trên thế giới này ngày nay nó dường như là một thách thức cho hầu hết mọi người sống trong một thân thể nhiều hơn 100 năm.

Sự hiểu biết của các bạn càng lớn, thì các bạn càng có xu hướng học nhanh hơn những bài học linh hồn của mình. Hầu hết các bạn đã sử dụng vô số đời sống để học về chiến tranh, sự nghèo đói, tranh đấu, sự hy sinh, sự đàn áp, kiểm soát, sự nô lệ và các dạng khác của sự đau khổ. Cuối cùng các bạn bắt đầu nhận ra rằng, từ một nhận thức cao hơn, những thứ này là vô nghĩa. Chúng được dựa trên ảo ảnh rằng các bạn chia rẽ với Thượng Đế và bạn có thể bị tấn công từ bên ngoài.

Ngay khi các bạn bắt đầu nhận ra rằng mình đã bị bắt lại trong các ảo ảnh, các bạn cũng trở nên hiểu biết rằng mình đã dựng nên một lượng lớn trải nghiệm tiêu cực do bởi thời gian dài chìm trong bóng tối. Do đó, các bạn bắt đầu quá trình lâu dài và khó khăn để vượt lên những đời sống tiêu cực này.

Cuối cùng, các bạn xuyên qua được phần lớn những đời sống tiêu cực này và cân bằng nghiệp của mình đủ để ra khỏi bánh xe luân hồi. Bằng cách tha thứ, những hành động thiện, tình yêu và tình thương, các bạn dừng việc tạo thêm nghiệp và trở thành một lực lượng tích cực cho sự thay đổi trên thế giới. Tại thời điểm này, các bạn được tự do di chuyển vào các vương quốc khác và các chiều kích khác của trải nghiệm. Tuy nhiên, tình yêu lớn lao của các bạn đối với loài người, và tình thương đối với sự đau khổ của các linh hồn, sẽ có vẻ giữ

các bạn ở lại với Trái đất, hơn là đi đến đâu đó. Hãy để chúng tôi nhìn vào lựa chọn này kỹ

càng hơn.

Sự Tái Sinh Tình Nguyện

60

https://thuviensach.vn

Nhằm vượt qua một luật, như là luật tái sinh/nghiệp, các bạn phải hiểu nó thông suốt và phát hiện các giới hạn của nó và làm cách nào để phá vỡ chúng. Nói một cách khác, các bạn phải kêu gọi một luật cao hơn mà siêu việt hơn luật tái sinh/nghiệp. Ngay khi các bạn đạt tới một tầng thứ hiểu biết nào đó, bạn phát hiện ra rằng tình yêu, sự phục vụ, tình thương và sự tha thứ là các tấm vé thoát khỏi mê cung của những đời sống tái sinh không tình nguyện.

Các bạn đạt tới một điểm trong sự tiến hóa của mình nơi mà bạn học cách thăng lên về mặt tinh thần, đi vào các cảnh giới thiên thể sau khi tái sinh trên Trái đất và xác định là có hay không trở lại Trái đất một cách tình nguyện.

Trong hầu hết các trường hợp, các bạn lựa chọn trở lại bởi vì các bạn nhìn thấy những người yêu dấu của mình đang chịu đựng đau khổ và đang không biết đi đâu và làm gì. Các bạn biết rằng các bạn được cần đến để giúp mang Ánh Sáng tới một thế giới vẫn chủ yếu là bóng tối. Nếu các bạn đang đọc điều này, rất có thể là bạn đã trở lại Trái đất một cách tình nguyện để trợ giúp các linh hồn trong việc thức tỉnh từ giấc mơ về tính hai mặt đối lập.

Trong thực tế, hầu hết các bạn là cái đã được gọi là “starseeds.” Điều này có nghĩa là bạn đã có phần lớn những lần tái sinh trên các thế giới khác, trong các tầng thứ nào đó và các chiều kích nào đó, và đã sẵn sàng để biết tất cả về hòa bình, thịnh vượng và niềm vui. Sau hết, các bạn đã sử dụng rất nhiều thời gian trên các thế giới không có chiến tranh và đau khổ.

Các bạn giờ đây đang ở trên Trái đất để mang kiến thức và sự sáng suốt về cách làm thế nào để sống một cách hòa hợp đến với một loài người đang tranh đấu.

Ưu tiên hàng đầu của bạn là sự hợp nhất linh hồn, bởi vì bạn biết rằng một linh hồn toàn bộ, đầy đủ và hợp nhất là một linh hồn đầy quyền năng, đầy sáng suốt và đầy yêu thương. Các bạn biết rằng Ánh Sáng của mình là khổng lồ và kỳ diệu và có thể thay đổi thế

giới này. Đó không phải là nỗi ám ảnh Cứu Thế (Messiah complex) của bản ngã, đang nghĩ

rằng nó có thể phẩy một chiếc đũa thần và tất cả những đau khổ sẽ biến mất. Đó cũng không phải là đại ngôn, hay là đang cố gắng chứng tỏ bản thân mình. Điều này có nghĩa là biết rằng các bạn là những Gandhi, những Martin Luther King, những Đức Phật, những Mohammed và những Đấng Christ của thế giới này.

Sự tái sinh tình nguyện có những thách thức của nó. Những người trong các bạn đã chủ động đến Trái đất thường có thể trở nên thiếu kiên nhẫn với những người đang bị kẹt lại trong các phương thức của tính hai mặt đối lập. Các bạn có lẽ đã quên mất rằng một linh hồn trong những giai đoạn đầu tiên của sự tiến hóa không tin là có một sự lựa chọn về cái để trải nghiệm và dù có hay không trở lại thân thể hết lần này đến lần khác (giả thiết rằng họ thậm chí hiểu biết về sự tái sinh). Những linh hồn đã trở lại Trái đất một cách tình nguyện có vẻ

như dễ nhớ lại các đời sống quá khứ của họ hơn những người đang bị kẹt lại trong bánh xe luân hồi. Các bạn có thể thậm chí nhớ được việc thăng lên về mặt tinh thần trong một hoặc nhiều đời sống quá khứ của các bạn.

Trong hầu hết các trường hợp, nó là dễ dàng hơn để triệu hồi cái mà các bạn đã làm trên Trái đất hơn là nhớ lại các đời sống trên các thế giới khác của các bạn. Tới một mức độ

nhất định, sự quên mất này là có chủ ý. Các starseed có xu hướng cảm thấy họ dường như

không thuộc về Trái đất, mà họ là những người ngoài cuộc – người kỳ dị, người không bình thường, hay người không thích nghi được với ngoại cảnh. Họ cảm thấy đâu đó mới là nhà của họ, chu dù họ thường không thể chỉ ra được nơi đâu. Nếu họ có thể nhớ lại được tất cả

mọi thứ, nó có thể rất khó khăn để ở lại Trái đất bởi vì họ chắc chắn sẽ nhớ gia đình hồn và những người bạn của họ ở những nơi khác.

61

https://thuviensach.vn

Nhiều người thường hỏi kênh này họ đã đến từ đâu. Các bạn đã đến từ Thượng Đế, các bạn đã đến từ vũ trụ. Hầu hết các bạn đã sống hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn đời sống trên các hành tinh khác và các chiều kích khác khắp dải Ngân Hà. Một số người trong các bạn đã có các đời sống trong các hệ thiên hà khác. Một vài người trong các bạn đang trải nghiệm đời sống đầu tiên trên Trái đất, nhưng phần lớn đã có hàng tá đời sống ở

đây, gồm cả việc sống vào lúc kết thúc các nền văn minh chính như là Atlantis và Lemuria.

DNA của các bạn là một tập hợp của tất cả mọi nơi mà các bạn đã ở như một linh hồn. Nó chứa đựng bên trong cái mà các nhà khoa học của các bạn gọi là DNA “thừa” (junk) là các cấu hình của Pleiades, Arcturus, Sirius, Andromeda, Orion, và nhiều hệ thống sao khác. Khi các bạn thăng lên, các bạn sẽ bắt đầu nhớ lại các đời sống của mình trên các hành tinh có liên hệ với các hệ thống sao này và các sao khác.

Sự Thăng Lên Về Mặt Tinh Thần

Một cách kỹ thuật, sự thăng lên về mặt tinh thần xuất hiện khi các bạn đã hoàn thành các bài học linh hồn trên Trái đất và quyết định từ bỏ thân thể và đi vào các vương quốc cao hơn. Đây đã từng là phương thức được ưa thích hơn để rời bỏ Trái Đất của các vị thầy, các nhà thần bí, những nhà hiền triết, những bậc đạo sư, những thầy tu, những hành giả yoga, và những người tu hành khác. Ngay khi thoát khỏi hành tinh Trái Đất, các bạn có sự lựa chọn để

hoặc là tái sinh một cách tình nguyện, hoặc giữ trong trạng thái lìa khỏi xác và phụng sự như

một người hướng dẫn tinh thần cho các linh hồn khác, hoặc là tiếp tục sự tiến hóa của các bạn vào các chiều kích cao hơn.

Như một phần của sự lựa chọn thứ ba, các bạn có thể tái sinh trên một hành tinh khác đang rung động ở một mật độ cao hơn, trong trường hợp đó các bạn có thể sản xuất một thân thể, hoặc đi vào một dạng hình đang tồn tại thông qua một quá trình được biết đến là “nhập xác” (walking in). Bởi vì linh hồn các bạn lỏng, linh động, và có khả năng phân chia vào nhiều phần, các bạn có thể lựa chọn một sự kết hợp của những lựa chọn này. Một phần của linh hồn bạn có thể lựa chọn trở thành một người hướng dẫn tinh thần đối với một linh hồn đang vật lộn trên Trái Đất, trong khi đó một phần khác có thể chọn tái sinh vào một thế giới mật độ 5 trong hệ thống sao Arcturus. Có lẽ một phần thứ ba sẽ sử dụng thời gian trong các vương quốc cao hơn với các thành viên của gia đình hồn của bạn.

Tiếp theo trong sự thăng lên về mặt tinh thần, các bạn có thể lựa chọn giữ tất cả các phần của bạn ở cùng nhau và trở nên một sinh mệnh có chủ quyền ở chiều kích cao hơn. Như

là một vị thầy đã thăng lên trong các cảnh giới thiên thể. Điều này cung cấp cho các bạn cơ

hội để trợ giúp nhiều linh hồn trong nhiều thực tại, nhiều tầng thứ, nhiều cảnh giới và nhiều chiều kích khác nhau một cách đồng thời.

Phần lớn thời gian, các vị thầy đã thăng lên sẽ phụng sự như những người hướng dẫn đối với các linh hồn trên Trái đất, những người đã gần như hoàn thành các bài học nghiệp của họ và đang chuẩn bị thăng lên về mặt tinh thần. Trong các trường hợp hiếm hoi, các sinh mệnh đã thăng lên sẽ tái sinh một cách tình nguyện vào Trái đất với toàn bộ sinh mệnh nguyên vẹn của họ, nhằm tham dự một sự kiện lớn hơn tác động đến sự thức tỉnh của các linh hồn trên Trái đất. Những sinh mệnh như vậy thường trở thành những danh nhân và những nhà tiên tri của một thời đại đã được định sẵn trên Trái Đất.

Sự Thăng Lên Về Mặt Vật Lý

62

https://thuviensach.vn

Cho đến hiện tại, nó đã là cực kỳ khó khăn để mang thân thể vậy lý của các bạn đi vào các vương quốc cao hơn. Hiện nay, bởi vì sự An Bài Thần Thánh hiện tại (đã nói chi tiết trong các cuốn sách trước), nó là có thể cho hàng triệu linh hồn tiến hóa di chuyển một cách trực tiếp vào Ánh Sáng mà không trải qua cái chết. Một thuận lợi của phương thức thăng lên này là các bạn có thể tiếp tục giao tiếp với các sinh mệnh của Trái Đất, nhưng các bạn không còn bị giới hạn bởi các luật của Trái Đất. Một thuận lợi khác là các bạn không cần phải đầu thai để tái trải nghiệm Trái Đất. Như các bạn biết, sự tái sinh là rất khắc nghiệt bởi vì các bạn phải học đi và học nói hết lần này đến lần khác và cố gắng nhớ lại cái mà các bạn đã học trước đây trong đời sống mới. Do đó, rất nhiều năng lượng, ít nhất là trong nửa đời đầu tình nguyện của bạn, kiệt sức với việc học lại cái mà các bạn đã biết trong các đời sống quá khứ.

Nhằm để thăng lên về mặt vật lý, các bạn cần có hầu hết, nếu không phải là tất cả, những mảnh hồn được hợp nhất. Linh hồn cha mẹ của các bạn cần được nhúng vào thân thể

vật lý đến mức đủ để phục hồi lại các hệ thống của thân thể nhanh hơn tốc độ suy tàn do bởi định luật thứ hai của nhiệt động lực học.

Khoảng 0,3% loài người đang trên con đường thăng lên về mặt vật lý (xấp xỉ 1 người trong 300 người). Đang trên con đường thăng lên không có nghĩa là đảm bảo sự thành công.

Nó có thể rơi trở lại tính hai mặt đối lập, bị tai nạn, hoặc một điều gì đấy gây ra cái chết cho thân thể vật lý. Tuy nhiên, nếu các bạn thực sự tận tâm với sự thăng lên về mặt vật lý, các bạn sẽ hoàn tất nó trong đời này, thậm chí nếu thân thể vật lý của bạn đang ở độ tuổi 80 hay 90.

Không có điều gì sai trái với lựa chọn thăng lên về mặt tinh thần thay cho sự thăng lên về mặt vật lý. Các bạn có thể quyết định rằng nó là quá khó khăn để phục hồi lại thân thể vật lý hiện tại của các bạn, đặc biệt nếu nó đang bị ốm và đang suy tàn. Nhưng đừng rơi vào niềm tin rằng các bạn là bất lực trong việc quyết định số phận của mình. Các bạn vẫn là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo thậm chí nếu thân thể vật lý đã chưa được làm sạch tất cả những khuôn mẫu nghiệp tiêu cực của nhiều đời sống trong bóng tối.

Có rất nhiều những kỹ thuật để giúp các bạn đạt được sự thăng lên về mặt vật lý. Tuy nhiên, ghi nhớ rằng, đó là một phần bình thường, tự nhiên của sự tiến hóa linh hồn và, do đó, các bạn không cần thực sự học cách để thăng lên về mặt vật lý. Tuy nhiên, các bạn cần gỡ bỏ

tất cả những trở ngại mà bạn đã đặt vào trong việc nắm lấy quá trình tiến hóa bình thường, tự

nhiên của các bạn. Kênh này đã hướng dẫn một cách định kỳ các buổi hội thảo về sự thăng lên về mặt vật lý và chúng tôi sẽ giới thiệu một buổi khi anh ấy đến vùng của bạn.

Nếu các bạn tập trung vào việc mang các tần số cao hơn vào thân thể của các bạn và tái nạp nó một cách liên tục, các bạn sẽ thu hút những kỹ thuật này, những phương pháp, những buổi hội thảo và những người vào cuộc đời bạn mà sẽ thúc đẩy quá trình thăng lên của các bạn.

Chúng tôi là Leah, cùng với Hội Đồng Ngân Hà. Chúng tôi hy vọng các bạn đã hài lòng với phần này về sáu tầng thứ thấp của sinh mệnh, và có một hiểu biết tốt hơn về cái xảy ra sau khi thân thể vật lý chết đi. Chúng tôi bây giờ chuyển các bạn cho Cái Tôi Cao Hơn của kênh này để tóm tắt lại chương đầu tiên của chúng tôi.

Tóm Tắt

Xin chào, các bạn yêu dấu. Đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal đang nói. Chương 1 đã đề

cập đến rất nhiều chủ đề đã được khảo sát trong các cuốn sách trước. Đối với những người trong các bạn đã đọc các cuốn sách trước, chúng tôi xin lỗi về bất kỳ sự dài dòng nào. Tuy 63

https://thuviensach.vn

nhiên, các bạn sẽ lưu ý rằng hầu hết, nếu không phải là tất cả, những nội dung của tài liệu này được viết trong chương 1 là có giá trị để xem xét lại. Thêm nữa, các bạn sẽ thấy rằng nhiều chủ đề đã được khảo sát từ một nhận thức hơi khác một chút so với trước đây.

Đối với những người trong các bạn mới đọc tài liệu này, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều ý tưởng và nhiều khái niệm trong chương 1, như vậy hãy để chúng tôi tổng kết lại những điểm quan trọng nhất.

Linh hồn vừa là một thực thể toàn bộ, hoàn thiện đối với chính nó, và cùng lúc đó bao gồm nhiều phần, hay nhiều mảnh, đang tồn tại trong các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của thời gian và không gian. Từ một quan điểm phi tuyến, tất cả những phần này tồn tại một cách đồng thời, nhưng trong thời gian tuyến tính, nó có vẻ như các bạn có một số phần của chính mình bị kẹt trong quá khứ hoặc tương lai, hoặc trong những thế giới xa xôi hoặc những chiều kích khác. Sự hợp nhất linh hồn là nghệ thuật mang tất cả các phần của các bạn vào sự thẳng hàng như thế các bạn có sức mạnh và khả năng vĩ đại để sáng tạo nên thế giới mà các bạn thực sự muốn khi các bạn là toàn bộ và hợp nhất. Mặc dầu các bạn đã được trao cho tự do ý chí, ý chí của các bạn không thực sự tự do trừ khi các bạn đã giải phóng các phần của chính mình đã bị kẹt trong tính hai mặt đối lập và bị kẹt trong bánh xe luân hồi.

Các chương tiếp theo sẽ đi vào chi tiết về rất nhiều cấu hình linh hồn mà các bạn có thể gặp phải trên hành trình của mình, và sẽ cung cấp sự sáng suốt và sự hàn gắn cho những khuôn mẫu năng lượng không còn phụng sự các bạn nữa trên hành trình của mình. Chúng tôi mong đợi giúp đỡ các bạn trong việc tìm kiếm để hợp nhất nhiều phần của chính mình.

Chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, và chúng tôi gửi phúc lành đến các bạn.

64

https://thuviensach.vn

Chương 2

Những người Bạn Tâm Giao và những Linh Hồn Sinh Đôi Xin chào, các bạn yêu dấu. Đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal. Những người bạn tâm giao (soul mates) và những linh hồn sinh đôi (twin flames) là các chủ đề mà hầu hết các bạn đã hỏi lúc này hay lúc khác.

Các bạn có thể nghĩ rằng có một câu trả lời đơn giản cho vấn đề liên quan đến những người bạn tâm giao và những linh hồn sinh đôi, nhưng không phải như vậy.

Những mối quan hệ là một phần của cuộc sống đối với sự tiến hóa linh hồn, và nếu chúng đã là dễ dàng và đơn giản, thì các bạn sẽ không thể tiếp tục tăng trưởng và tiến hóa.

Các bạn sẽ không bị thách thức để đi sâu hơn vào chính mình và khám phá nơi đâu mình bị

giam hãm, nơi đâu bạn đã đánh mất sức mạnh của mình, và nơi đâu bạn đã bị phân mảnh.

Các cấu hình có thể của các mối quan hệ là phức tạp không thể tin nổi. Các lý do cho sự phức tạp này sẽ trở nên rõ ràng hơn ngay khi chúng ta phân biệt giữa sự phân chia linh hồn (soul division) và sự phân mảnh linh hồn (soul fragmentation). Một lần nữa, đây là một chủ đề chúng tôi đã nói tóm tắt trong các tác phẩm trước, nhưng bây giờ là lúc đi sâu hơn vào nó.

Sự Phân Chia Linh Hồn

Vào lúc bắt đầu, chỉ có Thượng Đế/Nữ Thượng Đế/Tất Cả Là Như Vậy (God/Goddess/All That Is), toàn bộ của Sự Sáng Tạo. Đấng Tạo Hóa khao khát trải nghiệm chính nó như những phần cá thể, và như vậy nó phân chia bản thân nó thành nhiều linh hồn và các dạng sống khác. Những phần này đã là các dấu vết toàn ảnh (holographic imprints) của Đấng Tạo Hóa nguyên thủy. Nói một cách khác, đã có các linh hồn không bị phân mảnh, mà là hợp nhất một cách hoàn toàn đang phóng ra từ Thương Đế Cha. Các bạn có thể liên hệ

điều này với sự sinh sản của sinh vật, nơi mà các tế bào tồn tại riêng biệt và phân chia thành các tổ chức riêng biệt, cái sau đó lại trở nên các sinh mệnh có chủ quyền. Những sinh mệnh này sau đó lại tồn tại riêng rẽ và phân chia thành các sinh mệnh có chủ quyền khác.

Trong trường hợp các linh hồn, tất cả mọi thứ vận hành trên một hệ thống cơ bản –

12, có nghĩa là cấu hình thông thường của sự phân chia linh hồn là thành các nhóm của 12

phần. Hình dung về nó theo cách này: Thượng Đế Mẹ/Cha tự phân chia bản thân nó thành 12

phần. 12 phần này lại phân chia bản thân họ thành 12 phần thêm nữa, tạo nên tổng số 144

phần. 144 phần này sau đó lại phân chia bản thân họ ra 12 phần thêm nữa, tạo nên tổng số

1728 phần. Mỗi một người trong các bạn, như các sinh mệnh có chủ quyền, là một phần của một nhóm 12 linh hồn đã được sinh ra từ một linh hồn cha mẹ, cái mà chúng tôi gọi là một

“linh hồn tối cao” (oversoul). Điều đó có nghĩa là có 12 linh hồn tất cả đều có cùng một linh hồn tối cao, người được phóng ra từ cùng một sinh mệnh cha mẹ. (Lưu ý: Ở đây, từ “cha mẹ” được sử dụng không nên bị nhầm lẫn với “phần cha mẹ của linh hồn trong các vương quốc cao hơn” đã được thảo luận trong Chương 1, mặc dầu trong cả hai trường hợp, chúng đều được xem như một phần lớn hơn của Cái Tôi của các bạn trong các vương quốc cao hơn.)

Từ tầng thứ phân biệt của các bạn, các bạn có 5 tầng thứ bên trên các bạn, và 6 thân thể thấp hơn bên dưới các bạn. Các tầng thứ từ 7 đến 12 liên quan đến sự phân chia linh hồn.

65

https://thuviensach.vn

Nếu các bạn nhìn lên dòng dõi gia đình hồn của mình cho đến khi bạn đạt tới tầng thứ 12, các bạn sẽ tìm thấy các linh hồn nguyên thủy đã phóng ra từ Thượng Đế Cha (Godhead).

Diễn đạt theo một cách khác, khi linh hồn các bạn là ở tầng thứ 7, có 5 tầng thứ linh hồn bên trên các bạn, giữa các bạn và Thượng Đế Cha. Các bạn có thể suy luận ra là, có 12

mũ 5 các linh hồn trong vũ trụ. Điều đó không chính xác, cho dù nó tạo nên ý nghĩa hoàn hảo.

Như hầu hết Sự Sáng Tạo, luôn có các biến thể đối với một vấn đề. Một số linh hồn hiện đang tồn tại trên Trái Đất đã phân chia nhiều lần hơn các linh hồn khác. Nó là có thể

cho các linh hồn phân chia mà không hạ thấp xuống tầng thứ tiếp theo của sự rung động.

Các bạn có các dòng dõi linh hồn trực tiếp, nơi mà mỗi lần các linh hồn phân chia, họ

lại hạ xuống 1 tầng thứ rung động. Các bạn cũng có một loại phân chia mà chia nhánh ra trong cùng một tầng thứ. Để giữ mọi thứ đơn giản, chúng tôi sẽ không phân biệt tên của những loại phân chia lia hồn này.

Trong các tác phẩm trước, chúng tôi có thể đã ngụ ý rằng mỗi một sự phân chia gây ra một sự hạ xuống một tầng thứ rung động. Trong khi ở đây vào lúc tối ban sơ (gần với lúc bắt đầu sự cá thể hóa hàng triệu năm trước), nó không phải như vậy. Ví dụ, các bạn có 1728 linh hồn mật độ 7 đã được sinh ra từ 144 linh hồn mật độ 7, những người lại được sinh ra từ 12

linh hồn mật độ 7, những người lại được sinh ra từ một linh hồn tối cao mật độ 8.

Linh hồn tối cao mật độ 8, được biết đến là Chúa Sananda (linh hồn tối cao của Jesus), đã phân chia 3 lần. Hiện nay có 1728 linh hồn có Chúa Sananda là linh hồn tối cao trực tiếp của họ. Những lời giải thích cụ thể này lý giải cho việc tại sao có quá nhiều linh hồn đồng nhất hóa với Jesus và thậm chí tin rằng họ là Jesus trong một đời sống quá khứ của họ.

Nếu một linh hồn đã không phân chia giữa các lần tái sinh, các bạn có thể nói rằng linh hồn đó là một sự tái sinh trực tiếp của đời sống trước đó. Nếu đã có một sự phân chia, các bạn có thể nói rằng sinh mệnh từ một đời sống trước đó nằm trong dòng dõi trực tiếp của bạn. Trong trường hợp của Jesus, có 1728 linh hồn có Jesus trong dòng dõi trực tiếp của họ.

Các linh hồn phân chia và phóng ra từ một linh hồn tối cao là những sinh mệnh toàn bộ, đầy đủ, có chủ quyền, đã được tạo ra như những toàn ảnh của Đấng Tạo Hóa. Chỉ bởi vì họ được sinh ra từ một sinh mệnh thứ bậc cao không làm cho họ trở thành một tạo vật kém hơn của Thượng Đế so với những sinh mệnh đầu tiên đã được phóng ra từ Thượng Đế Cha hàng tỷ

năm trước.

Do bởi sự kiện rằng đây là một chủ đề khó giải thích trong các ngôn ngữ Trái Đất, nên chúng tôi sẽ lặp lại cái đã nói trước đây, xin vui lòng chịu đựng điều đó một chút.

Các linh hồn phóng ra từ linh hồn tối cao, và các linh hồn tối cao phóng ra từ tổng hồn, và các tổng hồn phóng ra từ Cái Tôi Christ hay Cái Tôi Phật, và các Cái Tôi Christ hay các Cái Tôi Phật phóng ra từ Cái Tôi Thượng Đế Cá Thể, và các Cái Tôi Thượng Đế Cá Thể

phóng ra từ Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ, là các thành viên của một dòng dõi linh hồn trực tiếp. Các linh hồn phóng ra từ linh hồn tối cao được xem là các thành viên của cùng một gia đình hồn. 12 linh hồn này được phóng ra ở cùng một thời điểm từ linh hồn tối cao được xem là các thành viên gia đình hồn nguyên thủy. Các linh hồn phóng ra từ cùng một tổng hồn, nhưng từ các linh hồn tối cao khác nhau, được xem là các thành viên gia đình hồn thứ cấp.

Thông thường có 144 thành viên gia đình hồn thứ cấp. Các linh hồn phóng ra từ cùng một Cái Tôi Christ hay một Cái Tôi Phật, nhưng từ các tổng hồn khác nhau, được xem là các thành viên gia đình hồn mở rộng. Thông thường, có 1728 thành viên gia đình hồn mở rộng.

66

https://thuviensach.vn

Thêm vào với dòng dõi linh hồn trực tiếp của các bạn, các bạn có thể thực sự có các dòng dõi khác, phụ thuộc vào việc các linh hồn phóng ra lúc ban đầu như thế nào. Điều này có thể có một chút rắc rối đối với tâm trí con người đối với khái niệm về một cây phả hệ đơn.

Trong trường hợp này, các linh hồn có thể phân chia theo phương ngang cũng như theo phương dọc, có nghĩa là linh hồn tối cao có thể phân chia thành 12 linh hồn hơn một lần, và 12 linh hồn nguyên thủy phóng ra từ linh hồn tối cao có thể, tự họ, phân chia thêm 12 lần nữa. Điều này có nghĩa là các bạn có 144 linh hồn sinh ra từ một linh hồn tối cao. Quá trình này có thể được lặp lại lần thứ 3, có nghĩa là các bạn có thể có 1728 linh hồn từ một linh hồn tối cao.

Như thế nào và khi nào các linh hồn phân chia?

Nếu sự phân chia là theo phương dọc, có nghĩa là bên trong một dòng dõi linh hồn trực tiếp (như đã định nghĩa bên trên), thì sự phân chia xảy ra khi linh hồn tối cao, trong sự

kết nối với Thượng Đế Cha, khao khát mở rộng bản thân nó đi xa hơn vào vũ trụ. Bởi vì đây là một vũ trụ tự do ý chí, không có thời gian định trước cho điều này xảy ra. Nó có thể xảy ra mỗi triệu năm Trái Đất một lần, hoặc mười triệu năm một lần, hoặc trăm triệu năm một lần.

Nếu sự phân chia là theo phương ngang, có nghĩa là phân chia 12 linh hồn được sinh ra từ cùng một linh hồn tối cao nhiều lần, thì quá trình này sẽ xuất hiện khi 12 linh hồn mật độ 7 ban đầu đã đạt tới một tầng thứ tư tưởng mật độ 8. Các bạn có thể nói rằng họ được trao cho lựa chọn hoặc là giữ như các thực thể mật độ 8 đơn lẻ, hoặc là phân chia bản thân họ vào 12 linh hồn mới. Trong khi điều này là không hoàn toàn chính xác, nó đủ gần cho các mục tiêu hiện tại.

Đừng thất vọng nếu điều này có vẻ rắc rối. Nó sẽ rõ nghĩa hơn khi các bạn đạt tới một tầng thứ tư tưởng mật độ 7. Về bản chất, chúng tôi đang gieo mầm trong tâm trí các bạn để

rồi sẽ đơm hoa kết trái vào thời gian sau. Tuy thế mà, phần thảo luận này có một số giá trị ở

thời điểm hiện tại, khi nó tác động như một chất xúc tác để di chyển các bạn tiến lên trên hành trình của mình.

Những Khác Biệt Giữa Sự Phân Chia Và Sự Phân Mảnh Linh Hồn Sự phân mảnh chỉ liên quan đến các linh hồn cá thể đã sinh ra từ các linh hồn tối cao.

Các mảnh hồn, được định nghĩa là, các linh hồn không toàn bộ, không đầy đủ và không có chủ quyền. Họ là các phần nhỏ của một linh hồn cá thể đã “vỡ ra” từ phần cha mẹ của linh hồn vì các lý do khác nhau. Nếu lý do phân mảnh là để phần hồn cha mẹ có thể giữ lại trong các vương quốc cao hơn trong khi đó những mảnh hồn có thể đi ra ngoài và khám phá các vương quốc thấp hơn, thì điều đó được gọi là sự phân mảnh tự nguyện. Một mảnh hồn nhập vào một dạng con người để trải nghiệm Trái Đất hoặc một hành tinh mật độ thấp khác được gọi là một mảnh hồn nguyên thủy.

Nếu các mảnh hồn bị tách ra từ phần cha mẹ của linh hồn thông qua sự chấn động, những mối quan hệ rất mật thiết, bạo lực, sự dính mắc tình cảm trong gia đình, trong cái chết của thân thể vật lý, hoặc từ một số động lực dựa trên bản ngã khác, thì các mảnh có thể đi qua thời gian, không gian và các chiều kích khác, phụ thuộc vào kích cỡ và ma trận năng lượng của mỗi mảnh hồn và mục tiêu của sự phân mảnh. Họ có thể tự gắn kết bản thân mình với các linh hồn cha mẹ khác, hay thậm chí với các mảnh hồn khác thuộc về các linh hồn khác. Sau đây, chúng tôi sẽ khảo sát những mối quan hệ cụ thể nơi mà các mảnh hồn tách ra từ phần hồn cha mẹ và đã gắn bản thân chúng vào các linh hồn khác hoặc các mảnh hồn khác.

67

https://thuviensach.vn

Không có mối quan hệ trực tiếp giữa sự phân chia linh hồn và sự phân mảnh linh hồn.

Mỗi một thứ không có xu hướng gây nên thứ kia. Tuy thế mà, có các sự tương tự giữa hai thứ. Trong khi các sự phân chia linh hồn là những sự miêu tả hoàn toàn giống với Thượng Đế khi nó phân chia qua các tầng thứ, các mảnh hồn chỉ giữ lại một số đặc điểm tương đồng, trong khi thiếu mất những đặc điểm khác.

Ví dụ, những mảnh hồn có một mức độ tư tưởng, nói một cách khác, họ hiểu biết về

chính mình. Trong thực tế, bởi vì họ thuộc về một phần cha mẹ của linh hồn, họ được kết nối với phần đó và biết truy cập vào kiến thức, các ký ức và các trải nghiệm của phần hồn đó. Họ

có thể thậm chí tin rằng họ là phần hồn đó, đặc biệt nếu họ đã được sinh ra trong một xã hội không tin vào sự tồn tại của khả năng ngoại cảm hay các đời sống ngoài hành tinh. Nếu bạn tin rằng cái tôi con người của mình và bản ngã/nhân tính là tất cả, thì bạn cũng có thể tin rằng mảnh hồn nguyên thủy là tất cả. Rồi bạn sẽ rất khó tin rằng mình là một sinh mệnh tinh thần khổng lồ, sáng tạo với một phần hồn cha mẹ trong cõi thượng thiên.

Một cách lý thuyết, các mảnh hồn biết truy cập vào tư tưởng của các mảnh hồn khác thuộc về cùng một phần hồn cha mẹ, nhưng trong thực tế, hiểu biết này hiếm khi được giải thích. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là các bạn có thể qua lại giữa các khía cạnh khác nhau của cái tôi, hay trong một chiều hướng, thay đổi các nhân tính. Cái thực sự xuất hiện là bản ngã/nhân tính đang thay đổi nhân dạng của nó từ một mảnh của linh hồn sang một phần khác.

Bản ngã/nhân tính là một cấu trúc ảo và không thực sự tồn tại trong ý nghĩa tới hạn.

Tuy nhiên, bản ngã có thể đồng hóa với mảnh hồn nguyên thủy được nhúng trong thân xác vật lý, hoặc nó có thể đồng hóa với các mảnh hồn thứ cấp khác. Trong một sinh mệnh con người gọi là “bình thường”, bản ngã đồng hóa với mảnh hồn nguyên thủy đang sống trong thân thể trên Trái Đất. Những linh hồn có khả năng đồng nhất các mảnh hồn của họ vào mọi lúc, trong bất kỳ chiều dài thời gian nào. Những trải nghiệm giác ngộ tạm thời (“satoris”) xuất hiện khi những mảnh hồn nào đó hợp nhất với phần hồn cha mẹ, hay khi những mảnh hồn nguyên thủy và thứ cấp trở nên yên lặng đủ để cho phép bản ngã/nhân tính đồng hóa với phần cha mẹ của linh hồn, hay khi bản ngã/nhân tính thu nhỏ bản thân nó đủ để cho phép phần cha mẹ của linh hồn đi vào thân thể vật lý một cách đầy đủ hơn.

Một linh hồn hoàn toàn hợp nhất sẽ có một phần cha mẹ thẳng hàng trực tiếp với mảnh hồn nguyên thủy trên Trái Đất. Bản ngã/nhân tính sẽ là thuộc cấp của phần hồn cha mẹ

và mảnh hồn nguyên thủy. Hãy nghĩ về những con búp bê Nga được lồng vào nhau. Con búp bê nhỏ nhất giống như bản ngã, con búp bê bao bên ngoài đại diện cho mảnh hồn nguyên thủy, và con búp bê bên ngoài cả hai con kia biểu hiện cho phần cha mẹ của linh hồn. Cũng có một con búp bê lớn hơn bao bên ngoài cả 3 con, đại diện cho linh hồn tối cao, và một con lớn hơn nữa đại diện cho tổng hồn, vv…

Các Linh Hồn Tối Cao (Oversouls)

Các linh hồn tối cao cư trú trong mật độ 8 của Sự Sáng Tạo, một tầng thứ bên trên các linh hồn cá thể. Mặc dù các linh hồn cá thể được sinh ra nguyên thủy từ Thượng Đế Cha ở

tầng rung động thứ 7 (thường được gọi là tầng thứ “quê nhà”), họ thực sự được sinh ra ra gắn liền với một dòng dõi linh hồn. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn có thể nói rằng họ đã tách ra từ Thượng Đế Cha thông qua các tầng thứ 12, 11, 10, 9, 8 trước khi trải nghiệm bản thân mình như là các sinh mệnh tầng thứ 7. Tuy nhiên, từ một quan điểm phi tuyến, họ đã 68

https://thuviensach.vn

sinh ra như các sinh mệnh tầng thứ 7 và đồng thời được phân chia từ các tầng thứ cao hơn theo cách thức đã được miêu tả trước đây.

Chúng tôi xin lỗi cho sự khó khăn trong việc giải thích sự phân chia linh hồn, khi mà các ngôn ngữ Trái Đất của các bạn không có các từ thích hợp để miêu tả quá trình thực sự.

Sự tương tự tốt nhất mà chúng tôi có thể sử dụng là các bạn giống như những chiếc lá trên một cái cây, các linh hồn tối cao của các bạn giống như những cành nhỏ, các tổng hồn của các bạn giống như những cành lớn hơn, vv.., cứ như vậy cho đến thân cây, cái giống như Cái Tôi Thượng Đế vũ trụ của các bạn.

Các linh hồn cá thể mật độ 7 đã hoàn thành hành trình của họ vào các thế giới thấp hơn được tự do tiến hóa vượt lên trên tầng thứ 7 vào tầng thứ 8, vương quốc của linh hồn tối cao. Họ sẽ trải nghiệm một cảm giác của sự hợp nhất trở lại linh hồn tối cao, nhưng trong thực tế họ đã trở thành các linh hồn tối cao của chính họ và giờ đây có khả năng sinh ra thêm nữa các nhóm linh hồn cá thể. Khi những linh hồn tối cao này tiến lên qua các nhóm phức hợp hồn của các chiều kích cao hơn, các khả năng của họ như những đấng tạo hóa trở nên càng ngày càng khổng lồ và rộng lớn. Khi họ đạt đến tầng thứ 12, họ được gọi là các

“Thượng Đế Sáng Tạo” (Creator God) và có khả năng tạo ra không chỉ các Cái Tôi Thượng Đế cá thể tầng thứ 11, mà còn sinh ra toàn bộ các vũ trụ, mỗi một vũ trụ với hàng tỷ dải thiên hà.

Theo những người thầy của chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, có trên 100.000 Thượng Đế Sáng Tạo đã tạo ra các vũ trụ mới. Một số chúng tương tự với vũ trụ này, và một số thì khác biệt vô cùng.

Như các Đấng Sáng Tạo đã phát biểu lặp đi lặp lại, các bạn đã là các sinh mệnh 12

chiều toàn bộ, trọn vẹn từ một nhận thức phi tuyến. Trong thời gian tuyến tính, các bạn là các sinh mệnh mật độ 4 đang tiến hóa qua các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của không gian và thời gian.

Tiềm năng của cái tôi 12 chiều của các bạn nằm ở tương lai xa, từ một nhận thức tuyến tính, nhưng các bạn đã là một sinh mệnh khổng lồ, toàn bộ và trọn vẹn, đang thực hiện chức năng trong tất cả 12 chiều, từ một nhận thức của khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt. Do đó, các bạn đã có khả năng tạo ra các vũ trụ mà chúng tôi đã nói.

Hãy để chúng tôi mang các bạn trở lại với tầng thứ linh hồn, khi có rất nhiều thứ để

các bạn hiểu trước khi các bạn hiện thực hóa (hay là nhận ra) các khả năng của mình như

một Thượng Đế Sáng Tạo.

Như một linh hồn trên Trái Đất đang tiến hóa, linh hồn tối cao của các bạn sẽ có vẻ

kết nối theo một cách thức tương tự với một trong những người hướng dẫn tinh thần chính của các bạn. Nó có thể cảm thấy giống như các bạn đang ở trong vòng tay của một thành viên gia đình lớn tuổi hơn, hay là một sinh mệnh sáng suốt tương tự với Cái Tôi Cao Hơn của các bạn.

Linh hồn tối cao sinh ra 6 cặp linh hồn cá thể sinh đôi. Cùng lúc đó, có một phần cha mẹ của linh hồn tối cao giữ lại trong mật độ 8. Các bạn có thể nói rằng mỗi một linh hồn cá thể có cùng một cái tôi mật độ 8. 12 linh hồn này là các thành viên của một nhóm phức hợp hồn, được xem là linh hồn tối cao.

Khi nào các linh hồn phân chia? Cái gì kích hoạt sự phân chia linh hồn? Những quyết định này hầu hết được làm trong các vương quốc cao hơn giữa các linh hồn tối cao và phần 69

https://thuviensach.vn

cha mẹ của họ, tổng hồn. Khi nó đã được xác định rằng tổng hồn đã học được tất cả mọi thứ

mà nó có thể học từ hoàn cảnh hiện tại của nó trong mối quan hệ với các thế giới thấp, và những kinh nghiệm mới được khao khát, tổng hồn sau đó muốn phân chia bản thân nó, trở

thành các linh hồn tối cao, nhằm trải nghiệm một cách đầy đủ các vương quốc thấp hơn.

Khi một linh hồn tối cao khao khát một trải nghiệm một cách mật thiết hơn các thế

giới thấp hơn, nó phân chia vào 6 cặp linh hồn sinh đôi.

Hãy hình dung có 12 cánh tay thay cho 2 cánh tay. Các bạn có một đối tượng kỳ diệu (tương tự với các thế giới thấp hơn) mà chỉ có thể hiểu được nếu các bạn cảm nhận nó từ 12

góc độ khác nhau. Các bạn có khả năng mọc ra 12 cánh tay, ngay tại chỗ, và bắt đầu khám phá đối tượng đó. Nếu các bạn đã từng nhìn thấy các vị thần của những tôn giáo nào đó có nhiều cánh tay, các bạn sẽ có thể hình dung được điều này. Mỗi một trong những “cánh tay”

này hiện đang nhúng bản thân nó vào một khía cạnh của đối tượng đang được khám phá.

Một cách điển hình, một thành viên của một cặp linh hồn sinh đôi sẽ tái sinh vào các thế giới thấp hơn, trong lúc đó thành viên kia giữ lại đằng sau trong các vương quốc cao hơn như một người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn tái sinh.

Quyết định phân chia linh hồn có thể được kích hoạt bởi những thời gian trong đó một hành tinh liên quan, như là Trái Đất này chẳng hạn, ở vào thời điểm kết thúc của một thời đại và bắt đầu một thời đại mới. Những lời giải thích cụ thể này lý giải tại sao có rất nhiều linh hồn trên Trái Đất ở thời điểm hiện tại. Một lý do khác cho sự bùng nổ dân số hiện tại là có rất nhiều sinh mệnh từ khắp vũ trụ mong muốn được trải nghiệm cuộc sống trên hành tinh này trong sự chuyển đổi bởi vì họ ham muốn hiểu biết về cái sẽ xảy ra, hoặc họ cảm thấy được yêu cầu trợ giúp cho những người đang vùng vẫy trên Trái Đất.

Các Nhóm Phức Hợp Hồn

Tính cá thể, như các bạn biết, xuất hiện trong tất cả 7 tầng thứ đầu tiên của Sự Sáng Tạo. Trong thực tế, bản chất thực sự của các bạn là linh hồn mật độ 7 cá thể của các bạn.

Đây là “tia sáng Thần Thánh” của các bạn đang ở đó khi các bạn khám phá tất cả các tầng thứ và các chiều kích của thực tại bên ngoài.

Vượt trên tầng thứ 7, xảy ra một quá trình rất khác của sự tiến hóa, một thứ rất khó để

giải thích trong ngôn ngữ Trái Đất. Đây là lý do chủ yếu tại sao có rất ít những vị thầy đang khảo sát chủ đề này và viết về chúng.

Các bạn đã có một vài sự tham khảo về linh hồn tối cao, như là trong tài liệu của Jane Robert / Seth, và một vài câu chuyện và vài bản tường thuật đề cập một cách tình cờ đến linh hồn tối cao. Các bạn cũng có một số kênh mô tả các thực thể của họ như là “tập thể” hoặc

“các nhóm phực hợp hồn”. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái nhìn sâu vào các nhóm phức hợp hồn vào thời điểm này và hy vọng sẽ soi sáng một số vấn đề về chủ đề huyền bí này.

Lý do chính cho sự lộn xộn là như thế này: Tâm trí tuyến tính của các bạn được sử

dụng để nghĩ về thực tại trong 3 tầng thứ, mà chúng tôi sẽ gọi là sự cuốn theo, tính cá thể, và tính thống nhất. Trong những con người mật độ 3, thực tại trội là sự cuốn theo. Các bạn đi theo những niềm tin nào đó, những hệ thống nào đó, những định kiến nào đó, và những lối sống nào đó. Khi một ai đó khác với bình thường, họ bị xem là khó hiểu, là lập dị hay thậm chí điên rồ. Điểm thuận lợi của sự cuốn theo là một số lượng lớn con người dễ dàng để kiểm soát và định hướng, cái đôi lúc có lợi (nhưng thông thường là không).

70

https://thuviensach.vn

Tầng thứ tiếp theo là tính cá thể, cái có nghĩa là làm bất cứ điều gì mà bạn thích và vào bất kỳ lúc nào bạn thích. Trong thực tế, đây đã là định nghĩa không sáng suốt của tự do ý chí. Con người có xu hướng bị kẹt trong tầng thứ cá thể bởi vì họ sợ rằng nếu họ đi vào sự

thống nhất (tầng thứ tiếp theo), họ sẽ mất đi cảm giác của họ về sự tự do và sự đa dạng. Họ

xem sự thống nhất là sự giống nhau, hơn là một sự tự do lớn hơn. Về bản chất, họ đang lẫn lộn giữa tính thống nhất và sự cuốn theo.

Điều này liên quan đến ý tưởng về sự bao vây quanh tự do ý chí của các bạn bởi Ý

Chí của Thượng Đế. Trước hết, từ “bao vây” gợi lên các hình ảnh về việc vẫy những chiếc cờ trắng và một kẻ thù chiếm lấy bạn và buộc bạn phải làm cái mà chúng muốn.

Thậm chí nếu các bạn khắc phục được ý tưởng không chính xác đó về ý nghĩa của nó ở đây, các bạn vẫn sẽ có vẻ bị lập trình từ các đời sống của bạn như là một người bị cuốn theo. Từ bỏ tính cá thể của các bạn sẽ mang đến nỗi sợ rằng các bạn đang thoái lui trở lại trạng thái bị cuốn theo của mình.

Cái ý tưởng trở thành Một với Thượng Đế có một hình ảnh tương tự được kết hợp với nó. Ở đây, nó xuất hiện trước các bạn là được yêu cầu hợp nhất cái tôi sáng tạo, cá thể vào một khối vô hình của tính đồng nhất được gọi là Thượng Đế.

Trong khi có thể có những linh hồn đồng nhất đang cùng làm những việc trong cùng một cách, họ là bất kỳ một cái gì đó chứ không phải là những người cuốn theo. Họ chỉ đơn giản lựa chọn làm việc cùng với nhau để đạt được các mục tiêu và các viễn cảnh mà rất khó đạt được bởi một cá nhân.

Sự thống nhất là tầng thứ ngay bên dưới các nhóm phức hợp hồn. Bên trong sự thống nhất, có sự đa dạng và tính cá thể. Bên trong một nhóm phức hợp hồn, có sự thống nhất, sự

đa dạng và tính cá thể. Mỗi một thành viên của nhóm là một thực thể có tự do ý chí, có chủ

quyền. Tuy nhiên, một nhóm như vậy đã lựa chọn đặt các tâm trí và các trái tim của họ cùng với nhau trong một cách hợp lực vượt trên cả tính thống nhất đã được trải nghiệm trên Trái Đất. Nó cứ như thể là nhóm chỉ có một tâm trí và một trái tim, cho dù mỗi thành viên có quyền tự trị và tự do ý chí một cách đầy đủ.

Hãy nghĩ về một gia đình liên kết chặt chẽ mà các bạn có thể tưởng tượng được, và sau đó nghĩ về một cái gì đấy một trăm lần liên kết chặt chẽ hơn, và các bạn sẽ nắm được ý tưởng về một nhóm phức hợp hồn giống như vậy.

Là một phần của một nhóm phức hợp hồn, các bạn phải có khả năng ngoại cảm và trực nhận các nhu cầu của nhóm theo một cách sâu hơn nhiều việc đơn giản thấy trước các nhu cầu của những người khác, hay thậm chí có tình thương cho những người khác. Trong khi tình yêu và tình thương là phần tự động của các nhóm phức hợp hồn, chúng giống với các khối cấu trúc cơ bản.

Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa và trở về với bản chất thực sự trong mật độ 7, các bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm vẻ đẹp và sự kỳ diệu của các nhóm phức hợp hồn. Các bạn đã có sẵn một nhóm được thiết lập một cách vững chắc và đó là gia đình hồn của các bạn. Đôi lúc, khi chìm sâu vào thiền định, các bạn có thể nhập vào họ và cảm thấy một cảm giác sâu sắc của gia đình, về sự hợp nhất, với mỗi một thành viên.

Dành một chút thời gian ngay bây giờ để đơn giản trở nên hiểu biết về gia đình hồn của các bạn trong các vương quốc cao hơn. Lưu ý rằng họ đang giám sát các bạn và đang yêu thương các bạn từ một nơi sâu hơn trái tim bạn và rộng lớn hơn tâm trí bạn. Hãy biết rằng 71

https://thuviensach.vn

các bạn đã chưa bao giờ thực sự rời bỏ gia đình hồn của mình; các bạn chỉ đang có một trải nghiệm về tính hai mặt đối lập trên Trái Đất trong khi đó vẫn nằm an toàn trong vòng tay của họ.

Khi các bạn tiến hóa vào các mật độ 9, 10, 11 và 12, các nhóm phức hợp hồn sẽ trở

nên một lối sống, và các bạn sẽ nhận ra, ở một tầng thứ sâu hơn hiện tại, sự Nhất Thể

(Oneness) là tất cả.

Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một nhóm các linh hồn và một nhóm phức hợp hồn khi kết nối với các sinh mệnh từ các chiều kích cao hơn? Đây không phải là một câu trả lời dễ dàng khi các bạn lần đầu tiên cởi mở một cách sáng suốt, ngoại trừ

là hầu hết các nhóm phức hợp hồn sẽ đồng nhất bản thân họ như vậy, và thường không đưa ra tên cá nhân của các thành viên. Những người hướng dẫn tinh thần của kênh này, những người Arcturus, là một ví dụ của một nhóm phức hợp hồn. Họ luôn luôn đến cùng nhau để

nói với kênh này và họ không tự giới thiệu họ bằng những cái tên cá thể. Tất nhiên, họ sẽ

giới thiệu bản thân họ như là “we”, “our” và “us” nhưng có các nhóm nhiều thành viên khác cũng sử dụng những từ đó, và trong thực tế, chúng tôi, Cái Tôi Cao Hơn của Sal, cũng sử

dụng những từ này (do bởi sự kiện là chúng tôi là vài tầng thứ và vài chiều kích của các khía cạnh của Sal, chứ không phải là một khía cạnh).

Khi các bạn biết được các khía cạnh của chính mình, và bắt đầu biết được những người hướng dẫn tinh thần trực tiếp của mình và gia đình hồn của mình, các bạn sẽ trải nghiệm những sự khác nhau mà chúng tôi đang nói tới. Họ là năng lượng trong bản chất, không phải là một cái gì đó dễ dàng định nghĩa. Đừng buồn phiền nếu các bạn cảm thấy không thể liên hệ được với gia đình hồn của chính mình hoặc các nhóm phức hợp hồn khác.

Bằng chứng rất thực tế rằng các bạn đang đọc điều này chỉ ra là bạn đang bắt đầu bị kéo vào những năng lượng và những sự chú ý cần thiết nhằm có được những trải nghiệm này.

Yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của các bạn tiết lộ sự thực về cái mà chúng tôi đang nói đến. Yêu cầu có một trải nghiệm trực tiếp của những tầng thứ khác nhau của Cái Tôi. Sau đó trở nên tĩnh lặng và cho phép những năng lượng này đi vào sinh mệnh bạn.

Một lần nữa, chúng tôi rất vui lòng giới thiệu những ý tưởng này đến các bạn. Chúng tôi sẽ nhắc đến chúng nhiều lần trong các chương tới. Bây giờ, nói về chủ đề các linh hồn sinh đôi, là linh hồn sinh đôi của kênh này, Leah yêu dấu.

Chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của Sal. Nhiều phúc lành.

Các Linh Hồn Sinh Đôi

Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Leah. Một lần nữa rất vui lòng được nói chuyện với các bạn. Chúng tôi đã đi cùng các bạn trong các phần của những người Arcturus, các Đấng Sáng Tạo và Cái tôi Cao Hơn của kênh này.

Bây giờ chúng tôi sẽ nói về một chủ đề đáng yêu đối với trái tim của kênh này và của tôi, và đó là chủ đề về các linh hồn sinh đôi (twin flames).

Trước hết, hãy bắt đầu với một vài sự thật về các linh hồn sinh đôi mà hy vọng sẽ tạo nên một số thông tin cơ bản. Vâng, các bạn chỉ có một linh hồn sinh đôi, và không, linh hồn sinh đôi của các bạn rất có khả năng không ở trên Trái Đất. Tất nhiên là có các ngoại lệ, và có xấy xỉ 58 cặp linh hồn sinh đôi đang cùng ở trên Trái Đất ở thời điểm này, theo những dữ

liệu Akashic. Chúng tôi sẽ nói có gần như chắc chắn 58.000 cặp linh hồn trên Trái Đất ngay bây giờ đang tin rằng họ là các linh hồn sinh đôi của nhau, nhưng đó là sai lầm.

72

https://thuviensach.vn

Không có cách làm vô hiệu hóa hay loại trừ vẻ đẹp của các các mối quan hệ yêu thương. Ngược lại, nhiều những mối quan hệ này liên quan đến các liên kết linh hồn sâu sắc, và nhiều trong số đó đã được xắp đặt lại bởi những linh hồn sinh đôi của người kia.

Có rất nhiều loại quan hệ trên Trái Đất, như chúng tôi sẽ nói tới đây. Nhiều trong số

chúng liên quan đến một sự kết nối rất sâu sắc, mật thiết với các linh hồn từ cùng các gia đình hồn hoặc từ các gia đình hồn tương tự. Trong một số trường hợp, những linh hồn sinh đôi đã được mang đến cùng nhau với rất nhiều cảm xúc mãnh liệt bởi vì đó là cách duy nhất mà các linh hồn sẽ tận tâm đối với nhau. Sự tận tâm trong mối quan hệ không phải luôn luôn là điều tốt, nhưng thông thường nó là cần thiết cho các cặp đôi để học các bài học linh hồn mà họ có thể không dễ dàng học được bởi chính họ.

Lý do mà rất ít các linh hồn sinh đôi ở cùng một lúc trên Trái Đất là rất đơn giản. Bởi vì cuộc sống trên Trái Đất vốn rất khó khăn, và nó rất dễ để các linh hồn lạc mất con đường của mình, hầu hết các sinh mệnh con người trên Trái Đất cần một sự khích lệ mạnh mẽ để

tăng trưởng và tiến hóa, và cần một ai đó rất gần gũi với họ giúp họ tiến lên. Có một thành viên của cặp linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn đảm bảo rằng cả hai linh hồn sẽ

không bị kẹt trong một vòng quay dường như vô hạn của sự tái sinh.

Trước khi chúng tôi đi rất sâu vào vấn đề này, hãy để chúng tôi định nghĩa một cách chính xác “linh hồn sinh đôi”. Vào lúc bắt đầu của sự phóng ra các linh hồn từ Thượng Đế

Cha, khi họ tiếp tục xuống đến sự phân chia dòng dõi linh hồn như đã mô tả trước kia, họ đạt tới tầng thứ linh hồn tối cao. Trong hầu hết các trường hợp, linh hồn tối cao phân chia vào 6

cặp linh hồn sinh đôi, để trở thành 12 linh hồn cá thể.

Linh hồn sinh đôi của bạn là một linh hồn khác được phóng ra cùng với bạn. Liệu tất cả các linh hồn đều có một linh hồn sinh đôi? Thực sự là không. Có một lượng nhỏ các linh hồn không phân chia theo cách thức thông thường, mà giữ cả hai thái cực của chính họ trong cùng một sinh mệnh. Thông thường, các cặp linh hồn sinh đôi sẽ là nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, đôi lúc, các khía cạnh nam và nữ sẽ ở trong một linh hồn. Những lúc khác, có thể sẽ là các linh hồn sinh đôi nam - nam hay nữ - nữ. Trong những trường hợp hiếm hoi, các bạn có thể có các linh hồn sinh ba – 3 linh hồn được sinh ra cùng một lúc từ linh hồn tối cao. Nhưng 99% các bạn được sinh ra như một cặp linh hồn sinh đôi và một trong các bạn ở lại trong các vương quốc cao hơn trong lúc đó một người khám phá các thế giới thấp hơn.

Đôi lúc một người của cặp ở lại đằng sau trong các vương quốc cao hơn đi xuống đến tầng thứ 6, các cảnh giới nhân quả, nhưng thông thường anh ấy hay cô ấy ở lại trong các tầng thứ 7 hoặc 8. Trong vài trường hợp hiếm hoi, người bạn trong chiều kích cao hơn sẽ ở tầng thứ 9.

Cái gì xác định tầng thứ của người sinh đôi với bạn ở chiều kích cao hơn? Đó là một câu hỏi phức tạp. Chắc chắn là có nhiều câu trả lời như có nhiều linh hồn vậy. Một vài lời giải thích hiển nhiên gồm: Các linh hồn sinh đôi trong các tầng thứ 8 hay 9 đã lựa chọn tiến hóa theo xoáy ốc tiến hóa vượt trên tầng thứ 7. Nhiều linh hồn sinh đôi trong các tầng thứ 6

và 7 đã lựa chọn làm chậm quá trình tiến hóa của họ vào các tầng thứ 8 và 9 bởi vì họ được dành cho việc giúp đỡ người bạn sinh đôi của họ trên Trái Đất. Nó là dễ dàng hơn nhiều cho các linh hồn sinh đôi kết nối với nhau nếu họ đang ở cách nhau hai tầng thứ rung động. (Nếu linh hồn trên Trái Đất ở trong tầng thứ 4 và người kia ở trong các vương quốc cao hơn trong tầng thứ 6, sự kết nối là có thể.)

73

https://thuviensach.vn

Một số linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn đơn giản không sẵn sàng di chuyển vượt trên tầng thứ 6 và 7, đặc biệt nếu họ có các vấn đề chưa được giải quyết từ các đời sống quá khứ khi họ đã tái sinh trong các thế giới thấp.

Một số lượng đáng kể những thành viên sinh đôi trong các chiều kích cao hơn đã chưa bao giờ tái sinh dưới mật độ 6. Tôi, Leah, đã từng đến tầng thứ 5, nhưng chưa bao giờ tới tầng thứ 3 và 4.

Một số cặp linh hồn sinh đôi đã tráo đổi các vai trò, có nghĩa là người bạn sinh đôi hiện đang ở trên Trái Đất hoặc một thế giới mật độ thấp khác trước đây đã ở trong các chiều kích cao hơn, trong khi đó người kia hiện đang ở trong các vương quốc cao hơn đã từng ở

trên Trái Đất (hoặc một hành tinh tương tự).

Khi nào các linh hồn sinh đôi ở cùng nhau? Từ một quan điểm tới hạn, họ luôn luôn ở

cùng nhau vào mọi lúc, nhưng hiển nhiên nó không phải là như vậy từ quan điểm của linh hồn đang ở trên Trái Đất. Hầu hết các linh hồn sinh đôi sử dụng thời gian ở bên nhau giữa các lần tái sinh, hoặc trong những trải nghiệm ngoài thân xác, thiền định sâu, hay trạng thái mơ. Thỉnh thoảng, cả hai thành viên sẽ ở cùng một chiều kích vào cùng một thời gian (thường là tầng thứ 6 hoặc cao hơn), phụ thuộc vào cái mà mỗi linh hồn cá thể muốn học.

Cuối cùng, tất cả các linh hồn trở nên tiến hóa đủ để đi vào bất cứ tầng thứ nào hay chiều kích nào mà họ mong muốn, trong trường hợp đó các bạn được tự do sử dụng thời gian với linh hồn sinh đôi của mình. Để đơn giản hóa, chúng tôi sẽ nói rằng yêu cầu tối thiểu cho việc “truy cập không giới hạn” đối với linh hồn sinh đôi của bạn là tầng thứ 6 của tư tưởng.

Trên hành tinh Trái Đất, có rất nhiều những hạn chế đi kèm để chống lại việc liên hệ

một cách vội vã với những linh hồn sinh đôi. Những điều kiện này được thiết kế để giúp các linh hồn tập trung vào mục đích và nhiệm vụ sống của họ. Linh hồn các bạn đã đồng ý với những hạn chế này từ trước khi đầu thai. Sự bảo vệ thường xuyên nhất được xắp đặt bởi phần cha mẹ của linh hồn bạn. Về bản chất, linh hồn bạn đồng ý giữ bạn tránh xa việc liên lạc không hạn chế với linh hồn sinh đôi của bạn cho đến khi bạn đã tiến hóa đủ để có thể

điều khiển được những sự phân nhánh tình cảm của một mối liên hệ như vậy. Nhiều linh hồn chưa đủ tiến hóa sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ và tìm cách rời bỏ thân thể nếu họ được trao cơ hội kết nối với linh hồn sinh đôi của họ trong các vương quốc cao hơn. Ít nhất, họ cũng sẽ mất hứng thú trong việc tiếp tục con đường trên Trái Đất của họ, và có thể dùng thời gian cả ngày để mong nhớ người bạn sinh đôi của họ.

Nếu những linh hồn kém tiến hóa như vậy đang có khó khăn với các bài học Trái Đất (và thường là như vậy), thì giờ đây họ có hai lý do để muốn rời khỏi Trái Đất. Thứ nhất, họ

bắt đầu nhớ rằng cuộc sống trong các cảnh giới cao hơn là không có đau khổ. Thứ hai, họ

nhớ lại niềm vui của việc hợp nhất với người bạn sinh đôi của họ. Cái họ đã trải nghiệm chắc chắn trở nên đáng khao khát hơn là những đau khổ liên miên dường như đi kèm với cuộc sống Trái Đất.

Bởi vì Trái Đất là một hành tinh có tự do ý chí, mảnh hồn nguyên thủy của các linh hồn có thể từ chối tuân theo những sự bảo vệ vốn có bên trong hệ thống hiện tại. Thêm nữa, một số linh hồn sinh đôi nhớ những người bạn sinh đôi trên Trái Đất của họ rất mãnh liệt khiến họ khăng khăng đến Trái Đất để tìm người bạn của mình. Thỉnh thoảng, linh hồn trên Trái Đất có gắng một cách liều lĩnh thuyết phục người bạn sinh đôi của anh ta hay cô ta trong các vương quốc cao hơn tái sinh trên Trái Đất và thành công trong việc đó.

74

https://thuviensach.vn

Trong những trường hợp hiếm hoi khi các linh hồn sinh đôi gặp nhau trên Trái Đất, mối quan hệ luôn luôn cực kỳ khó khăn. Trước hết, cả hai linh hồn có khả năng đang bị

nhúng vào các mối quan hệ khác trước khi gặp nhau. Do bởi bản chất mãnh liệt của việc gặp lại linh hồn sinh đôi của mình, nó trở nên khó khăn để kiểm soát được cái gọi là “công việc vẫn như thường” trên Trái Đất.

Bởi vì phần cha mẹ của linh hồn không đồng ý những việc gặp gỡ linh hồn sinh đôi trên Trái Đất, các khía cạnh cao hơn đó của cái tôi không dàn xếp việc gặp gỡ và không chuẩn bị cho các cá nhân từ trước. Nghĩa là, các cặp linh hồn sinh đôi phải tự lo cho mình và không nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên gia đình hồn của họ. (Tất nhiên, các thành viên gia đình hồn của họ yêu họ rất sâu sắc, chỉ là họ lắc những cái đầu trong các chiều kích cao hơn trong sự nghi ngờ về cái đang xảy ra).

Một lý do khác mà các linh hồn sinh đôi hiếm khi gặp nhau trên Trái Đất là linh hồn tối cao bao gồm 6 cặp linh hồn sinh đôi thường muốn có một sự đa dạng của trải nghiệm sống từ 6 thành viên đang ở trong thân thể trên Trái Đất, do đó mỗi một trong 6 thành viên này sẽ có xu hướng tái sinh vào những vùng rất khác nhau của Trái Đất, trong các hoàn cảnh khác nhau. Như vậy hiếm khi các thành viên gia đình hồn nguyên thủy gặp nhau, và thậm chí các linh hồn sinh đôi gặp nhau còn hiếm hoi hơn.

Hầu hết những mối quan hệ bạn tâm giao trên Trái Đất là giữa các thành viên gia đình hồn thứ cấp hoặc các thành viên gia đình hồn mở rộng. Tuy thế mà, những mối quan hệ này có thể khá mãnh liệt và đẹp đẽ và thường bị nhầm lẫn là mối quan hệ giữa những linh hồn sinh đôi.

Cái làm cho điều này rắc rối hơn là vì thông thường các linh hồn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn sẽ “mở kênh” với một số lượng các linh hồn khác nhau trên Trái Đất, và do đó, có một số năng lượng của họ được nhúng vào những linh hồn Trái Đất này. Nếu người bạn trên Trái Đất của cặp ngẫu nhiên gặp một trong những kênh này, có một cơ hội để

nói trực tiếp với người bạn sinh đôi. Nếu linh hồn trên Trái Đất không biết về cái đang xảy ra, anh ta hay cô ta có thể nhầm tưởng rằng kênh đó là người bạn sinh đôi của mình. Nếu linh hồn trên Trái Đất đủ tiến hóa, người bạn sinh đôi trong các chiều kích cao hơn có thể mở

kênh thông qua cơ thể con người của anh ấy hay cô ấy.

Ví dụ, Tôi, Leah, làm việc với trên 100 linh hồn trên Trái Đất ngoài kênh này. Nếu anh ấy gặp một trong số 100 linh hồn này, anh ấy có thể, nếu đã không mở kênh với tôi và không hiểu biết về vai trò hướng dẫn tinh thần của tôi trong các chiều kích cao hơn, nhầm tưởng rằng anh ấy đã gặp được tôi, khi mà năng lượng của tôi ở trong những linh hồn kia (ở

một mức độ nào đó).

Tất nhiên, điều tốt nhất khi gặp gỡ linh hồn sinh đôi của bạn theo cách đó sẽ là nói với anh ta hay cô ta thông qua một sinh mệnh con người khác, người đang đóng vai trò như một kênh hoặc như một phương tiện. Trong khi điều này được làm một cách định kỳ khi nó đã được xác định rằng điều đó sẽ có lợi cho sự tiến hóa của linh hồn trên Trái Đất, cũng có những nguy hiểm liên quan đến dạng gặp gỡ này của các linh hồn sinh đôi.

Nếu một linh hồn đang ở trên Trái Đất vội vã gặp gỡ linh hồn sinh đôi của anh ta hay cô ta khi người bạn sinh đôi trong chiều kích cao hơn đang mở kênh thông qua một sinh mệnh con người khác, điều đó có thể kích hoạt niềm khao khát sâu sắc mà sẽ xuất hiện nếu người bạn sinh đôi đó đã liên lạc một cách trực tiếp với linh hồn trên Trái Đất. Việc đó sẽ có hại cho quá trình tiến hóa của linh hồn trên Trái Đất, vì lý do đã thảo luận bên trên.

75

https://thuviensach.vn

Tóm tắt lại, nên nhớ rằng linh hồn sinh đôi của các bạn có thể bị choáng nếu bạn đã chưa tiến hóa đủ, đặc biệt nếu bạn chưa thức tỉnh và đang mơ về tính hai mặt đối lập trong một thời gian dài. Đó là do sự nhớ lại bất thình lình có thể mang đến một niềm khao khát mãnh liệt được gặp lại người bạn sinh đôi. Niềm khao khát này có thể tước đoạt của linh hồn trên Trái Đất những trách nhiệm của anh ta hay cô ta trên Trái Đất. Giờ đây linh hồn trên Trái Đất không còn muốn sống trên thế giới, và có thể không nghĩ đến điều gì hết ngoại trừ

việc gặp gỡ người bạn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn.

“Tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi muốn ra khỏi hố địa ngục Trái Đất này, như thế

tôi có thể được tái hợp nhất với linh hồn sinh đôi của tôi”, anh ta than khóc và rên rỉ. Không chỉ tình yêu giữa họ quá mãnh liệt khiến họ không thể tập trung vào các vấn đề Trái Đất, mà tình yêu mãnh liệt thường đi cùng với một sự nhớ lại những cái trong các chiều kích cao hơn

– không có chiến tranh, không nghèo đói, không khổ cực, vv.. Điều đó nhân đôi niềm khao khát, khi mà hầu hết các linh hồn trên Trái Đất làm sự kết nối với những linh hồn sinh đôi của họ đã tiến hóa đủ để “chán nản và mệt mỏi” với vở kịch của tính hai mặt đối lập.

Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã lặp lại ý tưởng này, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bạn hiểu được cái liên quan đến việc gặp gỡ linh hồn sinh đôi của các bạn.

Nhằm kết nối với một linh hồn sinh đôi một cách mang lại lợi ích, linh hồn trên Trái Đất phải tiến hóa đủ để nhận ra tính nghiêm trọng của sự tận tâm của anh ta hay cô ta đối với nhiệm vụ trên Trái Đất, và phải kiên trì chờ đợi thời gian tương lai cho sự tái hợp nhất với linh hồn sinh đôi. Những linh hồn tiến hóa cao trên Trái Đất sẽ kết nối với những người bạn sinh đôi của họ chỉ khi nó trợ giúp nhiệm vụ của họ trên Trái Đất. Cũng giống như trường hợp của kênh này. Tôi giúp đỡ anh ấy khi anh ấy cần, nhưng anh ấy hiếm khi yêu cầu sự

giúp đỡ của tôi một cách trực tiếp. Thay vào đó, anh ấy mở kênh với sự sáng suốt của tôi cho lợi ích của những người khác, như anh ấy đang làm bây giờ.

Mục đích của anh ấy là giúp mang Thiên Đàng đến Trái Đất, và đó cũng là mục tiêu của tôi, và là mục đích của những phụ tá của tôi từ Hội Đồng Ngân Hà. Chúng tôi là một nhóm linh hồn, không phải là một nhóm phức hợp hồn, và chúng tôi có những cái tên cá thể.

Chúng tôi nhắc kênh này về nhiệm vụ của anh ấy, nếu anh ấy quên, nhưng chúng tôi làm điều đó rất nhẹ nhàng, lịch sự. Anh ấy biết rằng anh ấy không thể đi theo tôi hoàn toàn về

mặt tình cảm, nhưng anh ấy cho phép tôi giúp xắp đặt các mối quan hệ Trái Đất của anh ấy.

Tất nhiên, người bạn sinh đôi trong các vương quốc cao hơn không được phép can thiệp vào tự do ý chí. Có thể có những đề nghị của linh hồn trên Trái Đất mà người bạn sinh đôi trong vương quốc cao hơn sẽ không đồng ý, đặc biệt nếu nó rõ ràng rằng việc xắp đặt một yêu cầu như vậy sẽ gây bất lợi cho sự tăng trưởng và sự tiến hóa của linh hồn trên Trái Đất.

Ngay khi một linh hồn tiến hóa đến tầng thứ 5 của tư tưởng, nó là có thể để gặp gỡ

người bạn sinh đôi trong vương quốc cao hơn một cách trực tiếp, nếu người bạn đó ở trong tầng thứ 6. Nếu các linh hồn cách nhau 2 hay 3 tầng thứ, nó sẽ là khó khăn hơn và thông thường thì liên lạc ngoại cảm được thiết lập. Do đó, nếu các bạn đã tiến hóa đến tầng thứ 5

và người bạn sinh đôi ở tầng thứ 7, thì các bạn sẽ có vẻ bắt đầu kết nối ở một tầng thứ ngoại cảm, hay có lẽ trong trạng thái mơ hoặc trong lúc thiền định. Khi các bạn đạt tới tầng thứ 6, các bạn sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp nếu điều đó là phục vụ cho lợi ích cao nhất và tốt nhất của sự tăng trưởng linh hồn.

Do bởi tự do ý chí, tất cả các linh hồn không tiến hóa ở cùng một tốc độ và theo cùng một cách. Điều đó thực sự cũng khá buồn tẻ. Một vài linh hồn sẽ có khả năng tái hợp nhất 76

https://thuviensach.vn

với những người bạn sinh đôi của họ trong đời sống này. Bất chấp việc bạn có thể hay không thể tái hợp nhất, mục tiêu của cuộc đời bạn nên cùng là – tăng trưởng và tiến hóa vào các cảnh giới cao hơn của tư tưởng. Người bạn sinh đôi sẽ thêm một chút khuyến khích nếu các bạn thiết lập liên lạc theo một cách lành mạnh.

Các bạn có nên chấm dứt các mối quan hệ con người và chờ đợi người bạn sinh đôi của mình? Tuyệt đối không. Tôi sẽ rất bận tâm nếu kênh này đánh mất hứng thú với mối quan hệ con người chỉ vì anh ấy đang chờ đợi hợp nhất với tôi. Trong thực tế, Tôi có được niềm vui rất lớn khi anh ấy có thể kết nối với những linh hồn khác trên Trái Đất. Chúng tôi không có sự ghen tuông, sự đố kỵ, sự dính mắc hay sự chiếm hữu trong vương quốc của chúng tôi. Khi một linh hồn yêu một người khác, nó làm tăng tình yêu đối với tất cả của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vui khi các bạn đến cùng nhau với những người yêu của mình trên Trái Đất. Chúng tôi muốn các bạn khám phá nhiều mặt của mối quan hệ con người.

Chúng tôi không muốn các bạn bị trói buộc vào chúng tôi.

Các Gia Đình Hồn Nguyên Thủy

Nếu các bạn thuộc về 99% các linh hồn đã phóng ra theo cách thức thông thường, các bạn có 5 linh hồn khác từ gia đình hồn nguyên thủy của mình đang cư trú trên Trái Đất, và 6

thành viên gia đình hồn nguyên thủy trong các vương quốc cao hơn. Những thành viên gia đình hồn ở chiều kích cao hơn này đang hướng dẫn các bạn, cho dù bạn hiểu hay không hiểu về điều đó.

Nếu các bạn có khả năng cảm nhận sự hiện diện của những người hướng dẫn tinh thần của mình, các bạn sẽ thấy một sự khác biệt rất lớn giữa cái cách mà những thành viên gia đình hồn tác động về mặt năng lượng, so với những người hướng dẫn tinh thần thường xuyên của bạn, khi các bạn kết nối với họ.

Các thành viên gia đình hồn nguyên thủy tác động đúng như là một gia đình từ lâu đã mất liên lạc, hoặc một gia đình ở xa mà các bạn đã có một thời gắn bó gẫn gũi vượt xa bất kỳ

ai khác trên thế giới này. Nếu các bạn hiểu biết về sự hiện diện của họ, các bạn cảm thấy mình như đang trong một nhóm gắn bó khăng khít bất chấp điều gì đang xảy ra trên thế giới của bạn. Các bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn hay bơ vơ. Các bạn cảm giác có một nhóm sinh mệnh rất giống với mình, đang quan sát những sự tương tác khác nhau trên thế giới –

theo một cách tốt đẹp, mà không xâm nhập vào hay xâm lấn vào. Bạn có thể thậm chí cảm giác rằng mình kết nối với họ một cách định kỳ, cứ như thể là đang báo cáo trở lại với họ cái mà bạn đang tìm thấy trên Trái Đất.

Không phải tất cả mọi chứng bệnh tâm thần đều là cái mà nó biểu hiện ra. Nói chuyện với giọng nói trong đầu bạn có thể là cách kết nối giữa bạn và các thành viên gia đình hồn.

Khi các bạn tiến hóa, các bạn sẽ đạt đến một sự tham khảo ý kiến từ thế giới khác nhiều và nhiều hơn – sự tham khảo ý kiến của gia đình hồn của bạn trong các vương quốc cao hơn.

Các bạn trở thành một thành viên của một đội giám sát đang quan sát Trái Đất từ các cảnh giới cao hơn. Các bạn không còn đồng hóa với vai trò sống trên Trái Đất, mà đã đồng nhất khao khát thoát khỏi Trái Đất của bạn và trở về với các vương quốc cao hơn. Các bạn nhận ra vai trò của mình là mang các vương quốc cao hơn đến Trái Đất – truyền cho Trái Đất năng lượng tinh thần từ gia đình hồn của bạn và từ những người hướng dẫn tinh thần.

Như đã nói trước đây, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy hiếm khi gặp nhau trên Trái Đất. Tất cả 6 người được phân tán khắp thế giới, ở những vùng rất khác nhau và trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Lý do mà nó có xu hướng như vậy là để linh hồn tối 77

https://thuviensach.vn

cao gặp hái được một lượng tối đa kiến thức có thể trên Trái Đất. Tuy nhiên, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy thỉnh thoảng có gặp nhau, và khi đó, những mối quan hệ mãnh liệt có thể hình thành, thường có chứa rất nhiều những vấn đề rắc rối.

Chỉ có vài nghìn thành viên gia đình hồn nguyên thủy đã gặp nhau trên Trái Đất từ

khi các sinh mệnh con người bắt đầu tái sinh ở đây. Nếu các bạn gặp một thành viên gia đình hồn nguyên thủy và có thể vượt qua những khó khăn đã nói trước đây, các bạn có thể nhận thấy là làm sao mà các bạn lại giống nhau đến như vậy. Nó cứ như thể là các bạn đang nhìn thấy chính mình trong một thân thể khác, và theo một cách thì, đó là bạn. Tất nhiên, sẽ có những sự khác nhau do bởi sự chương trình hóa và sự điều kiện hóa của bạn, và đôi lúc những sự khác biệt này sẽ là rất lớn khiến các bạn sẽ không nhận ra nhau là những thành viên gia đình hồn.

Trong những ngày tới đây trên Trái Đất, việc gặp gỡ giữa các thành viên gia đình hồn nguyên thủy sẽ trở nên phổ biến hơn một chút, đặc biệt khi hai hay nhiều hơn các thành viên đã tiến hóa vào mật độ 5. Ngay khi các linh hồn đạt tới một tầng thứ nào đó của sự tiến hóa, nó sẽ không còn là vấn đề gì khi họ ở đâu trên Trái Đất, hay ở với ai. Các bài học đã được học và họ được tự do đến và đi khi họ thích.

Các Gia Đình Hồn Thứ Cấp

Như đã đề cập trước đây, thông thường có 144 thành viên của một gia đình hồn thứ

cấp. Các gia đình hồn thứ cấp có cùng một tổng hồn, trong tầng thứ 9, hoặc họ đã được phân chia hai lần và có cùng một linh hồn tối cao trong tầng thứ 8. Các bạn thường có 72 thành viên gia đình hồn thứ cấp trên Trái Đất (bao gồm bạn) và 72 thành viên trong các vương quốc cao hơn. Trong vài trường hợp, một số thành viên gia đình hồn thứ cấp có thể ở trong các thế giới mật độ thấp hơn ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, bởi vì Trái Đất đang trải qua một sự

chuyển đổi lớn ở thời gian hiện tại, hầu hết, nếu không phải là tất cả, các thành viên gia đình hồn thứ cấp của các bạn sẽ ở trên Trái Đất hoặc trong các vương quốc cao hơn xung quanh Trái Đất.

Không giống với các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, các linh hồn thứ cấp thường gặp một người khác trên Trái Đất. Hầu hết tất cả các bạn đang đọc điều này đã găp ít nhất hai hay ba thành viên gia đình hồn thứ cấp của mình. Một số có thể ở gia đình ruột thịt của bạn như là cha mẹ hoặc anh chị em ruột của bạn, và một hay hai người có thể tham gia những mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ hay hiện tại. Các bạn cũng có thể có một hoặc hai người bạn gần gũi là các thành viên gia đình hồn thứ cấp.

Làm thế nào các bạn có thể nói họ thuộc về những người bạn tâm giao thông thường?

Điều đó phụ thuộc vào tầng thứ hiểu biết của các bạn. Nếu các bạn chọn cách tự khảo sát lẫn nhau, các bạn có thể nhận ra là các bạn đã có rất nhiều kiếp sống quá khứ cùng nhau và khiến các bạn cũng đã ở cùng nhau trong các vương quốc cao hơn nhiều lần. Mặc dù các đời sống Trái Đất có thể rất khó khăn, các bạn sẽ khám phá ra là các bạn có rất nhiều điểm chung. Nó sẽ có vẻ như là các bạn là những sự mở rộng của nhau, thường hoàn thiện những ý kiến của nhau, hay đơn giản biết cái mà người kia đang cảm thấy hoặc đang nghĩ, thậm chí nếu các bạn không có khả năng ngoại cảm.

Một số mối quan hệ gia đình hồn thứ cấp có thể là quan hệ nghiệp và một số có thể là quan hệ đồng sáng tạo (những chủ đề sẽ sớm được thảo luận). Nhiều mối quan hệ là khó khăn, nhưng cũng có một số thường dễ dàng và êm ái, so với hầu hết những mối quan hệ

khác của các bạn. Những chi tiết của việc đến cùng nhau với các thành viên gia đình hồn thứ

78

https://thuviensach.vn

cấp thường được xắp đặt bởi Cái Tôi Cao Hơn của các bạn và các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, cũng như bởi linh hồn sinh đôi của bạn. Các bạn có thể gặp gỡ trong những hoàn cảnh không mong đợi nhất, với rất nhiều những trái khoáy chống lại sự phát triển của một mối quan hệ, tuy thế các bạn đã ở đây, cùng với nhau trong một cách thức tuyệt vời nhất.

Các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy gần gũi với những thành viên gia đình hồn thứ cấp, thậm chí nếu mối quan hệ tan vỡ hoặc một trong hai người các bạn rời bỏ thế giới vật lý thông qua cái chết. Nếu gia đình nào đó hoặc những người bạn nào đó xuất hiện trong tâm trí khi bạn đang đọc điều này, các bạn có thể chắc chắn rằng họ là những thành viên gia đình hồn thứ cấp của bạn.

Ghi nhớ rằng các thành viên gia đình hồn thứ cấp đôi khi có cùng một linh hồn tối cao, nhưng luôn luôn có cùng một tổng hồn. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ bị thu hút đến nhiều những trải nghiệm giống nhau và sẽ thường cảm thấy một sự cộng hưởng với cùng các vị thầy, hay với những con đường tâm linh tương tự nhau. Nơi tốt nhất để gặp gỡ những thành viên gia đình hồn thứ cấp (nếu họ đã không ở cùng gia đình ruột thịt hay là những người bạn thân thiết của các bạn) là tại những buổi lễ tâm linh, những nhóm thiền định hoặc những nhóm tâm linh khác mà các bạn cảm thấy bị thu hút đến một cách tự nhiên. Trong những năm tới đây trên Trái Đất, chúng tôi cho rằng có rất nhiều cộng đồng tâm linh đang hình thành mà sẽ bao gồm phần lớn những thành viên gia đình hồn thứ cấp.

Các Thành Viên Gia Đình Hồn Mở Rộng

Mở rộng ra từ cái tôi Christ tầng thứ 10 hay cái tôi Phật tầng thứ 10, hay hai sự phân chia từ tổng hồn ban đầu, hoặc trong một số trường hợp, ba sự phân chia từ linh hồn tối cao của bạn, là các thành viên gia đình hồn mở rộng, thường có 1728 thành viên. Các bạn sẽ chắc chắn gặp nhiều những người này trong đời sống hiện tại của mình. Họ có thể là các thành viên của một cộng đồng có chủ ý, một giáo đoàn hay một hội nhóm. Họ cũng có thể là những người họ hàng, những cô dì, chú bác, những người bạn của bạn, vv… Trong một số trường hợp, họ có thể là những người chồng hoặc người vợ, hoặc một người bạn rất thân của bạn.

Trong khi sự kết nối không sâu sắc như những thành viên gia đình hồn thứ cấp, vẫn có một cảm giác của những người bạn tâm giao, có cùng một con đường tâm linh, và chia sẻ những đời sống quá khứ với nhau.

Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một người bạn tâm giao thông thường và một thành viên gia đình hồn mở rộng? Điều này có thể khó khăn, nhưng sự khác nhau lớn nhất là như sau. Những người bạn tâm giao (soul mates) thường có rất nhiều thay đổi trong các thị hiếu và các sở thích, trong khi những thành viên gia đình hồn mở rộng có rất nhiều điểm chung. Những người bạn tâm giao có thể bổ sung cho nhau, có nghĩa là điểm mạnh của một người là điểm yếu của người kia và ngược lại. Những thành viên gia đình hồn mở rộng, mặt khác, thường có điểm mạnh và điểm yếu trong cùng các lĩnh vực. Những mối quan hệ mật thiết dựa trên dòng dõi gia đình hồn có xu hướng khó khăn hơn một chút so với các mối quan hệ bổ sung do bởi sự kiện là cả hai người có thể “hạ xuống” cùng một lúc, trong khi đó trong những mối quan hệ bổ sung, những người bạn thường luân phiên nhau

“lên” hoặc “xuống”. Những người bạn tâm giao thường học các bài học của họ ở những tốc độ khác nhau và theo những cách khác nhau, không giống các thành viên gia đình hồn mở

rộng, những người thường di chuyển qua cùng những trải nghiệm ở cùng một thời gian.

Chúng tôi sẽ nói thêm về những người bạn tâm giao tới đây.

79

https://thuviensach.vn

Các Dòng Dõi Linh Hồn

Đây là một chủ đề khác làm bối rối nhiều người trên Trái Đất. Lý do, một lần nữa, là vì cái tôi toàn bộ của các bạn, cái đã bắt đầu rất lâu trước đây trong một trạng thái đơn giản có chủ quyền, đã phân chia và phân mảnh nhiều lần trong hàng triệu năm. Những sự phân chia đã trở nên những thành viên gia đình hồn mà các bạn biết và yêu mến, cũng như những người mà bạn chưa được gặp, ít nhất là trên Trái Đất. Nhiều người đã phân chia trước các bạn đã trở nên “dòng dõi bên trên” của các bạn, và được gọi là linh hồn tối cao (oversoul) và tổng hồn (master-oversoul hoặc monad).

Dòng dõi trực tiếp của các bạn là những linh hồn từ đó các bạn được phóng ra vào lúc ban đầu, nhưng các bạn có các dòng dõi khác hình thành khi các mảnh hồn lớn của linh hồn bạn đồng hóa với các vị thầy vĩ đại hay những nhà lãnh đạo. Như là những bậc đạo sư và những nhà hiền triết của các bạn (đặc biệt là trong thế giới phương đông) có những dòng dõi đặc biệt trên Trái Đất, một sự xắp đặt tương tự cũng tồn tại trong vũ trụ. (lưu ý rằng, các bạn yêu dấu, điều này không ngụ ý sự ưu việt hay lợi thế của các vị thầy hay của các học trò. Đó hoàn toàn là một ý tưởng sinh ra bởi bản ngã. Nói một cách khác, thầy của thầy các bạn không có nghĩa là tốt hơn thầy của các bạn, vv…)

Một trong các dòng dõi nổi tiếng trên Trái Đất của các bạn liên quan đến một loạt những vị thầy đã mang pháp môn Kriya Yoga và các kỹ thuật thiền thở khác đến hành tinh của các bạn. Đây là một dòng dõi không trực tiếp, bao gồm Babaji, Lahira Mahasaya, Sri Yuteswar và Paramahansa Yogananda. Chúng tôi gọi họ là không trực tiếp, bởi vì họ không phải là sự phân chia linh hồn trực tiếp từ một người khác.

Các bạn cũng có những dòng dõi ngoài hành tinh, như là Chúa Melchizedek, các thầy tu cao cấp của Melchizedek, và các thầy tu thông thường của Melchizedek. Trong các vương quốc cao hơn, những sinh mệnh vĩ đại này của Ánh Sáng không sử dụng những danh hiệu –

chúng chỉ tạo ra sự thuận tiện cho các bạn.

Các dòng dõi trực tiếp và không trực tiếp có thể quấn vào nhau một chút, có nghĩa là một số những linh hồn trong một dòng dõi xa hơn cụ thể của các vị thầy có thể là các thành viên của cùng một gia đình hồn thứ cấp hoặc một gia đình hồn mở rộng, trong khi những người khác là không phải.

Kênh này đã nghiên cứu rộng rãi về Thoth và Enoch và là một thành viên của cả hai dòng dõi này. Thoth được kết hợp với linh hồn tối cao của anh ấy, và Enoch với tổng hồn của anh ấy.

Các bạn có một dòng dõi bất cứ khi nào một hoặc nhiều hơn những mảnh hồn chính của các bạn được gắn kết vào một dòng dõi cụ thể của các vị thầy hoặc những sinh mệnh Ánh Sáng. Nếu những sinh mệnh Ánh Sáng này thực sự tiến hóa, yêu và thương, dòng dõi có thể là lợi ích lớn lao cho sự tiến hóa linh hồn của các bạn.

Như với các dòng dõi trên Trái Đất, các bạn có thể phát triển nhanh hơn một số những mối quan hệ với các sinh mệnh này và cần phải xóa bỏ mọi thỏa thuận hay giao ước mà các bạn đã có với những vị thầy nào đó bên trong các dòng dõi.

Làm thế nào các bạn có thể biết các dòng dõi của các bạn là ai và là cái gì? Mọi vị

thầy hoặc mọi nhóm sinh mệnh có cấu trúc nào, cho dù trên Trái Đất hoặc trong vũ trụ, mà các bạn cảm thấy bị thu hút một cách sâu sắc, có mối quan hệ, hoặc cảm thấy giống gia đình, có thể là một dòng dõi của các bạn. Ngay khi các bạn học cách truy cập vào các dữ liệu 80

https://thuviensach.vn

Akashic, các bạn có thể tìm ra nhiều thứ về các dòng dõi của mình. Trong khi chờ đợi, các bạn có thể kêu gọi một vị thầy, hay Cái Tôi Cao Hơn của chính bạn, tiết lộ các dòng dõi linh hồn cho bạn.

Khi các bạn có các mảnh hồn lớn của linh hồn bạn đồng nhất với những dòng dõi này, các bạn có khả năng tạo nên “các cái tôi” thay thế là các thành viên của những tổ chức này.

Kênh này đã có một khía cạnh của cái tôi là một thành viên của nhóm giả kim thuật thần thánh của Thoth, và một khía cảnh của cái tôi là một thành viên của giới thầy tu Enoch.

Thêm nữa, anh ấy có một khía cạnh nhỏ được kết hợp với Phẩm Cấp Melchizedeck và là một thầy tu trong phẩm cấp đó trong đời sống này.

Ý tưởng này thật sự không gượng gạo. Trong các thế giới bên ngoài, các bạn có thể có một “bản ngã thay thế” dính líu trong một hội hoặc một nhóm mà với tất cả các mục tiêu thực tiễn dường như giống với một nhân vật tách biệt với các khía cạnh thông thường của thế

giới. Hãy lấy những thành viên Hội Tam Điểm (Freemansons) làm ví dụ. Một số nhà lãnh đạo thế giới của các bạn có một nhân vật đóng thế giống hệt, hay là một cái tôi, mà họ đưa ra trên thế giới, và rồi một cái tôi “bí mật” làm cho khớp về mặt nghi thức (cho dù là Sáng hay tối) như một phần của một hội kín. Với tư cách thành viên của họ trong một nhóm như thế

không có nghĩa là họ biết và hiểu một cách có ý thức về tất cả mọi thứ của nhóm. Các bản ngã của họ có thể không hiểu biết một cách đầy hạnh phúc về các khía cạnh Ánh Sáng và bóng tối đang tồn tại ở các tầng thứ khác của nhóm.

Nhiều những Lighworker trên Trái Đất có thể đã gia nhập Phẩm Cấp của Melchizedek mà không hiểu một cách đầy đủ về nhóm mà họ tham dự. Dòng dõi tinh thần này có các thành viên từ trên 1000 hệ thống sao, một số trong chúng trùng lặp với Hội Đồng Ngân Hà, một nhóm linh hồn khác đến từ trên 1000 hệ thống sao, trong đó chúng tôi là một thành viên.

Các bạn, như một linh hồn có chủ quyền với nhiều sự phân chia và nhiều sự phân mảnh, có thể có “các cái tôi” cư trú bên trong vài tổ chức. Các bạn có thể là một sinh viên của Chúa Melchizedeck, một thành viên của Hội Đồng Ngân Hà, một thành viên trong nhóm giả kim thuật thần thánh của Thoth, một đại diện của Phẩm Cấp của Metaron, một Lightworker của Phẩm Cấp Elohim, vv…

Nếu các bạn hiểu một cách đầy đủ linh hồn bạn khổng lồ như thế nào, điều sẽ không có vẻ khác thường một chút nào. Cái tôi con người nhỏ bé của các bạn, cái phần của bạn là hiểu biết với tâm trí có ý thức của các bạn, là một phần nhỏ bé của Người Mà Bạn Thực Sự

Là. Khi các bạn hợp nhất với các mảnh hồn khác nhau của Cái Tôi của bạn, các bạn sẽ hiểu rõ, vào mọi khoảng khắc, bạn là kỳ diệu như thế nào.

Rất nhiều linh hồn tin tưởng một cách nhầm lẫn rằng họ là tái sinh của một số những vị thầy. Trong khi điều này không phải là một nhận thức chính xác, có thể hiểu được tại sao họ lại nghĩ như vậy. Một phần của linh hồn trên Trái Đất được nhúng bên trong vị thầy hay người mở đầu của dòng dõi, vì vậy về bản chất, họ chia sẻ một phần của sự Nhất Thể của tất cả Sự Sáng Tạo. Từ một quan điểm tới hạn, chúng ta tất cả là Một, với Một Dòng Dõi, Dòng Dõi của Thượng Đế. Tuy nhiên, từ quan điểm của linh hồn, có sự đồng hóa với bất cứ cái gì được linh hồn đặt làm trọng tâm. Nói một cách khác, một phần của linh hồn kết hợp và hòa trộn các năng lượng của nó với vị thầy hoặc người khởi đầu của dòng dõi và trải nghiệm, ở

một mức độ nào đó, cái mà vị thầy hoặc người khởi đầu đang trải nghiệm.

Kênh này đã có một trải nghiệm nhiều năm trước nơi mà anh ấy đã là Jesus trên cây thánh giá, đang rời bỏ thân thể mình và gửi tình yêu và sự tha thứ cho những kẻ hành hạ anh 81

https://thuviensach.vn

ấy. Nó đã không phải là một sự tưởng tượng, hay là đang giả vờ ở trong hoàn cảnh của Jesus.

Nó là một trải nghiệm thực sự. Một phần của linh hồn anh ấy đã phóng bản thân nó vào thân thể của Jesus và đã cảm nhận nỗi đau và sự hạnh phúc của việc vượt qua sự tra tấn và sự

ngược đãi mà người đàn ông Jesus đã phải chịu đựng trong tay những người cảm thấy bị đe dọa bởi những lời dạy của anh ấy.

Các bạn có thể phóng một phần của năng lượng linh hồn mình vào bất kỳ sinh mệnh nào, vào bất kỳ thời gian nào, cho mục đích trải nghiệm cái mà sinh mệnh đó đang trải qua (với sự cho phép thích hợp từ linh hồn khác). Điều này có thể có lợi ích vô cùng trong việc hiểu được những bài học của linh hồn bạn. Nó cũng có thể có những tác động có hại đáng kể

nếu các bạn trở nên dính mắc với sinh mệnh đó trong một cách không lành mạnh.

Khi linh hồn bạn phóng một phần của chính nó vào sinh mệnh của một linh hồn khác, phần đó có thể trở nên một “mảnh hồn đã mất” trừ khi nó được triệu hồi và mang trở lại phần cha mẹ của linh hồn bạn.

Nhiều người trong các bạn đã phóng các mảnh của họ vào các linh hồn của những người yêu mến và đã kết hợp và hòa trộn một phần của các bạn vào những linh hồn đó. Nếu các bạn làm điều này với các sinh mệnh đã qua đời từ lâu trên Trái Đất, có lẽ hàng nghìn năm trước, các bạn có thể kết luận một cách sai lầm rằng các bạn là sự tái sinh của những linh hồn đó.

Sự tái sinh trực tiếp ngụ ý rằng đã không có những sự phân chia linh hồn của những sinh mệnh liên quan trong những đời sống nào đó ở đây. Trong một ý nghĩa kỹ thuật, các bạn có thể nói rằng để là một sự tái tinh trực tiếp của một ai đó đã sống trên Trái Đất trước đây, phần hồn cha mẹ của bạn, hoặc ít nhất là mảnh hồn nguyên thủy đã gia nhập với Trái Đất, phải được chuyển đổi từ thân thể vật lý của người đã mất vào thân thể vật lý mới của người đang tiến nhập vào.

Các bạn có thể thấy ngôn ngữ của các bạn làm nó khó khăn như thế nào để mô tả các cơ cấu của sự chuyển đổi linh hồn. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành hẳn một mục trong chương tiếp theo cho chủ đề này.

Để chuẩn bị cho sự thảo luận đó, hãy để chúng tôi nhắc lại với các bạn tại sao lại có quá nhiều sự phức tạp khi khảo sát các cơ cấu của linh hồn. Các bạn có Cái Tôi của chính mình, đầy đủ với 12 chiều kích. Rồi các bạn có tất cả những sự phân chia và những sự phân mảnh nào đó, bao gồm phần hồn cha mẹ, là mảnh hồn lớn nhất, hoặc các bạn có thể nói, mảnh hồn chính đã tách ra, và rồi các bạn có tất cả các linh hồn khác trong Sự Sáng Tạo, với những cái tôi đa chiều kích của họ, những sự phân chia, những sự phân mảnh, và những thứ

như vậy.

Trong chương này và chương tiếp theo, chúng tôi sẽ nhìn vào nhiều những mối quan hệ khác nhau có thể có giữa các linh hồn, đã tạo ra những sự phức tạp như đã mô tả bên trên.

Chúng tôi đề nghị các bạn đọc điều này một cách chậm rãi và chăm chú thật nhiều nếu bạn có thể. Đây là một nội dung không hề dễ dàng. Đừng trở nên chán nản nếu các bạn có một thời gian khó khăn với những khái niệm này. Nhiều những khái niệm ở đây sẽ giúp các bạn hợp nhất linh hồn mình. Tuy nhiên, nếu các bạn bắt gặp một chủ đề không cộng hưởng với bạn, thì đọc nó rồi sau đó bỏ nó đi. Nếu tâm trí có ý thức của các bạn không thể nắm được một số những nội dung, nghỉ ngơi một chút sẽ đảm bảo rằng một phần khác của các bạn sẽ

hiểu điều đó.

82

https://thuviensach.vn

Trước khi chúng tôi di chuyển đến sự đa dạng của những mối quan hệ không thông thường hay tồn tại giữa các linh hồn đã phân mảnh, chúng ta hãy nhìn lại chủ đề về những người bạn tâm giao một cách sâu hơn.

Những Người Bạn Tâm Giao

Những người có sự hấp dẫn đối với một người khác, bất chấp vị trí của họ trong sự

phóng ra của các linh hồn, được gọi là những người bạn tâm giao (soul mates). Các bạn có thể có một số lượng nào đấy những người bạn tâm giao. Thuật ngữ này đã được sử dụng thay thế cho nhau đối với những linh hồn sinh đôi và các thành viên gia đình hồn, tới mức độ mà nó là một nguồn gốc của rất nhiều sự lộn xộn. Chúng tôi đang sử dụng một sự định nghĩa rất chung, như sau: Những người bạn tâm giao là bất kỳ hai hay nhiều hơn những linh hồn cá thể nào cảm thấy một sự hấp dẫn lẫn nhau, hoặc cảm thấy được kết nối trên một tầng thứ linh hồn. Mặc dầu họ thường đóng vai như những người bạn tình lãng mạn, các thành viên gia đình, những người bạn và thậm chí những đồng nghiệp cũng có thể là những người bạn tâm giao.

Có lẽ từ tiếng Anh “mate” ở đây là thích hợp hơn khái niệm về một cặp đôi một vợ

một chồng, một cặp đôi có đăng ký kết hôn hay cưới nhau. Khi nghĩ về “những người bạn hồn” (soul friends).

Tất cả các sinh mệnh con người trên Trái Đất đều có nhiều những người bạn tâm giao.

Những người này là những người mà, thêm vào với những linh hồn sinh đôi và những thành viên gia đình hồn, các bạn bị hấp dẫn đến một cách tự nhiên và muốn chia sẻ thời gian với họ.

Có nhiều hơn một chút 7 tỷ linh hồn trên Trái Đất ở thời điểm hiện tại. Nó củng cố lý do là có thể có hàng nghìn người mà bạn cảm thấy bị hấp dẫn đến. Một số người trong các bạn có các cấu hình thiên văn học tương tự nhau, một số đã gặp nhau trong các đời sống quá khứ, và một số có các sở thích giống nhau. Các lý do đằng sau những sự hấp dẫn là rất nhiều.

Chúng tôi đề xuất các bạn không tốn thời gian quá nhiều vào việc tìm hiểu nguyên nhân của sự hấp dẫn đến với một người khác, chỉ đơn giản vui hưởng năng lượng giữa các bạn.

Những người bạn tâm giao có thể liên quan đến các mối quan hệ nghiệp, các cặp đôi bổ sung, hay những linh hồn họ hàng (những người với rất nhiều sự giống nhau nhưng không nhất thiết là thành phần của cùng một gia đình hồn). Những linh hồn có một sự hấp dẫn với nhau có thể đến với nhau trong một đời sống khi họ không quá xa cách trong sự tiến hóa của họ, tích lũy rất nhiều nghiệp, và rồi làm một thỏa thuận để hoàn thành nghiệp của họ trong một đời sống tương lai. Các linh hồn bổ sung có thể nhận ra lợi ích của việc ở cùng nhau bởi vì họ giúp hoàn thiện mỗi người, trong một cách lành mạnh. Điều này không nên bị nhầm lẫn với ý tưởng lệ thuộc vào nhau của “một nửa kia”. Ý tưởng xưa cũ này là làm sao tìm kiếm sự đầy đủ trong một mối quan hệ được dựa trên niềm tin của bản ngã rằng mình là không đầy đủ và cần phải có một ai đó bên ngoài để hoàn thiện mình.

Những sự bổ sung thực sự trợ giúp lẫn nhau một cách tự nhiên trong việc hoàn thành những nhiệm vụ linh hồn trên Trái Đất, mà không có ràng buộc tình cảm và sự chiếm hữu của những cặp đôi lệ thuộc lẫn nhau. Ghi nhận rằng các bạn là thành phần của một cặp đôi bổ sung có thể hữu ích chừng nào không trở nên quá lệ thuộc vào nhau.

Những linh hồn họ hàng có thể đến với nhau vì những lý do đặc biệt. Các bạn phát hiện thấy họ thường là những đồng nghiệp và những bạn bè nhân quả. Họ có thể phối hợp với những lực lượng chuyên biệt làm các dự án nhân đạo hoặc những tổ chức khác được thiết 83

https://thuviensach.vn

kế giúp khai sáng hành tinh. Họ làm việc tốt với nhau bởi vì sự hấp dẫn của họ trên một tầng thứ linh hồn và bởi vì họ không có nhiều vấn đề nghiệp chưa được giải quyết mà thường tác động đến những người nào đó có một sự kết nối linh hồn sâu hơn.

Nói một cách khác, bởi vì họ không kết nối một cách sâu sắc như hầu hết các thành viên gia đình hồn, nó là dễ dàng hơn cho họ để tập trung vào những nỗ lực đồng sáng tạo của họ.

Tất Cả Những Sinh Mệnh Con Người Đều Có Các Linh Hồn

Chúng tôi đã nói tóm tắt về chủ đề này trong Chương 1. Không có cái gì là các thực thể “vô hồn” trong các thân thể con người. Thân thể con người không thể sống được mà không có một mức độ tối thiểu nào đấy của năng lượng linh hồn được nhúng bên trong nó.

Mặc dù, lượng hiện diện của linh hồn có thể rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ để giữ những cơ quan sống còn thực hiện được chức năng của chúng.

Prana, hay năng lượng sinh lực sống, chỉ có thể làm thân thể vật lý có sức sống nếu có sự hiện diện của năng lượng linh hồn. Linh hồn hướng dẫn năng lượng tư tưởng vào và ra khỏi cơ thể. Phần nhiều sự hướng dẫn này có thể đến từ phần cha mẹ của linh hồn trong các chiều kích cao hơn, nhưng một sự mở rộng của năng lượng đó sẽ vươn ra khỏi các vương quốc cao hơn và đi vào thân thể con người như là mảnh hồn nguyên thủy. Nói cách khác, phần cha mẹ của linh hồn giữ lại trong các vương quốc cao hơn và có thể phóng ra chỉ một phần rất nhỏ của bản thân nó vào thân thể. Nó có thể xuất hiện đối với những người khác, trong trường hợp này, là một sinh mệnh không có linh hồn.

Những mảnh hồn từ vài linh hồn khác có thể thống trị tư tưởng của một số người. Nếu phần cha mẹ của một linh hồn bị lấn át bởi những mảnh hồn từ các linh hồn khác, nó có vẻ là sinh mệnh con người đó có nhiều nhân cách, hay tâm lý không ổn định.

Nhiều linh hồn bị chiếm hữu hoàn toàn hay bị chiếm hữu một phần bởi các mảnh hồn của các linh hồn khác. Điều này có nghĩa là những mảnh của các linh hồn khác đã nhúng bản thân họ rất sâu vào trong một sinh mệnh con người cụ thể khiến họ thống trị tư tưởng của bản ngã/nhân tính của linh hồn đó. Phần cha mẹ của linh hồn đó đã tạm thời mất cảm giác với thân thể đã được chỉ định từ ban đầu. Chúng tôi sẽ khám phá các cách thức mà điều này có thể xảy ra và những cấu hình khác nhau của nó trong chương tiếp theo.

Những Thỏa Thuận Linh Hồn Và Những Hợp Đồng Linh Hồn Các bạn có các hợp đồng và các thỏa thuận giữa mọi người trên Trái Đất, hoàn tất với một ngành kinh doanh hợp pháp của các luật sư, các thẩm phán, cố vấn pháp luật, và những người khác, cũng như vậy, các bạn có các hợp đồng và các thỏa thuận ở tầng thứ linh hồn.

Mức độ mãnh liệt của năng lượng hiện diện khi các linh hồn làm các thỏa thuận và các hợp đồng xác định mức độ thuận lợi thế nào khi giữ chúng, và khó khăn như thế nào để

phá vỡ nó. Trái ngược với một số lời dạy, không có những vị thần phụ trách nghiệp (karmic overlords) đang thi hành các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn. Chỉ có những người bảo vệ nghiệp mà chúng ta đã hiểu biết về những sinh mệnh này, những người giám sát việc sử dụng tự do ý chí và giúp đảm bảo rằng tự do ý chí của các linh hồn không bị vi phạm. Những người bảo vệ như thế cũng được giao nhiệm vụ thực hiện những sự An Bài Thần Thánh (Divine Dispensation). Tất nhiên, có rất nhiều những người hướng dẫn tinh thần đang giúp các linh hồn hiểu các hậu quả của việc thiết lập hay phá vỡ các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn.

84

https://thuviensach.vn

Mọi thỏa thuận linh hồn hay hợp đồng linh hồn đều có thể bị phá vỡ, mặc dầu nó có thể rất khó khăn trong một số trường hợp. Mục tiêu của các thỏa thuận giữa các linh hồn là đơn giản. Có sức mạnh trong số đông. Bất cứ khi nào hai hay nhiều người hơn tập hợp với nhau, có một tác động hợp lực nếu họ tập trung vào việc tạo ra một điều gì đó cùng nhau.

Nhiều trường hợp, các linh hồn làm một hiệp ước rằng họ sẽ ở cùng nhau mãi mãi.

Điều này xuất phát từ một hiểu biết sai lầm về bản chất của vũ trụ, khi mà tất cả các linh hồn được kết nối mật thiết với nhau cho dù như thế nào. Tuy nhiên, do bởi niềm tin vào sự chia rẽ, các linh hồn thường đi vào một lượng thời gian rất lớn để giữ sự hiểu biết của họ về sự

kết nối của họ với một người khác. Khi những cảm xúc giữa các linh hồn là mạnh mẽ, họ có thể muốn thần thánh hóa sự hợp nhất của họ với hình thức và nghi lễ. Những nghi lễ như vậy có thể sống sót sau cái chết của thân thể vật lý và được mang theo như những dấu ấn ether và các khuôn mẫu năng lượng thân thể nhân quả vào các đời sống tiếp theo.

Nếu các bạn có một lời hứa với một linh hồn khác để gặp nhau trong đời sống tiếp theo, lời hứa có thể được giữ hoặc không được giữ. Nếu các bạn có thể gặp trong đời sống kế

tiếp, có thể có một cảm giác của trách nhiệm hay bổn phận đối với mỗi người mà đã được mang theo trên các tầng thứ ether và nhân quả. Mặc dầu xét đến cùng không có án phạt hay sự trừng phạt cho việc phá vỡ những hợp đồng như vậy, các linh hồn có thể tin có một điều gì đấy xấu sẽ xảy ra nếu họ không ở cùng nhau, và điều này có thể trở thành một sự dự báo tự hoàn thành (self-fulfilling prophecy). Đó là sức mạnh của niềm tin. Nỗi sợ có thể bị thu hút đến nếu một điều gì đấy xảy ra đe dọa đến thỏa thuận và hợp đồng, cùng với cảm giác tội lỗi và sự hổ thẹn nếu một trong các bên phá vỡ hợp đồng.

Tại sao các bạn muốn phá vỡ các thỏa thuận với các linh hồn khác? Không phải tất cả

các linh hồn tăng trưởng và tiến hóa ở cùng một tốc độ. Nếu bạn đã di chuyển trên con đường của mình nhanh hơn một ai đó mà bạn bị “buộc phải” đi cùng, thì người đó về bản chất đang kéo giữ bạn lại trên con đường linh hồn của bạn. Chúng tôi nhìn thấy điều này hết lần này đến lần khác khi làm việc cùng kênh này và tư vấn cho các cặp đôi. Một người đang di chuyển tiến lên theo con đường tinh thần, trong khi đó người kia dường như bị kẹt lại trong một khuôn mẫu cũ và từ chối tiến lên.

Do bởi tình yêu của họ đối với nhau, linh hồn đang di chuyển tiến lên có thể trì hoãn sự tăng trưởng linh hồn của anh ấy hay cô ấy nhằm chờ đợi người kia bắt kịp. Thỉnh thoảng điều này có tác dụng, nhưng thường thường linh hồn từ chối tăng trưởng sẽ kéo người kia xuống cho đến khi cả hai trở nên hoàn toàn khổ sở. Nếu cô ấy là người đang tăng trưởng về

mặt tinh thần, cô ấy có thể trở nên bực bội vì anh ta làm mất hiệu lực những trải nghiệm của cô ấy và không chia sẻ được với cô ấy các viễn cảnh tinh thần, và anh ta có thể trở nên giận dữ vì anh ta không thể sống được với những mong đợi của cô ấy hoặc hiểu được cách hành xử lạ lùng của cô ấy. Một cuộc tranh đấu mạnh mẽ xảy ra sau đó và những lời nói khắc nghiệt được ném cho nhau, dẫn đến kết quả cuối cùng là một sự tan vỡ trong mối quan hệ vật lý, thường đi kèm với những vết thương và nỗi đau sâu sắc.

Những thỏa thuận linh hồn và những hợp đồng linh hồn là các khuôn mẫu năng lượng được tạo ra thông qua sự ưng thuận lẫn nhau bởi hai hay nhiều hơn các linh hồn. Nó là không đủ để chỉ tuyên bố rằng những hợp đồng đó là có hiệu lực, hay không có hiệu lực hoặc vô giá trị, như trường hợp nào đó. Cần phải có một sự kích hoạt năng lượng, trong trường hợp hình thành nên một thỏa thuận, hay một sự tha thứ và buông bỏ, trong trường hợp phá vỡ một thỏa thuận.

85

https://thuviensach.vn

Cách nhanh nhất để phá vỡ các thỏa thuận và các hợp đồng là thông qua việc tha thứ

và bông bỏ. Điều quan trọng để nhận ra là tình yêu và tình thương không phụ thuộc vào việc có hay không giữ các thỏa thuận và các hợp đồng. Các bạn có thể yêu một người khác sâu sắc trong khi đang phá vỡ mọi thỏa thuận mà bạn đã làm với người ấy.

Không giống với việc kinh doanh trên Trái Đất, nó không cần thiết phải có cả hai bên đồng ý để làm mất giá trị một hợp đồng linh hồn. Nếu một linh hồn chắc chắn rằng thỏa thuận và hợp đồng linh hồn đang níu giữ anh ta lại trên con đường tiến hóa linh hồn, thì thậm chí nếu linh hồn kia không đồng ý với sự đánh giá đó, sẽ không có nghiệp tích lũy nếu linh hồn đầu tiên phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, nếu linh hồn đầu tiên có các vấn đề tình cảm, tâm trí hay các vấn đề khác chưa được giải quyết với linh hồn kia, thì linh hồn đầu tiên cần phải hàn gắn và giải phóng các vấn đề chưa được giải quyết đó.

Để lặp lại, thông thường, giữa hai linh hồn có một người tiến hóa nhanh hơn người kia. Khi hai linh hồn đến cùng nhau và tạo nên một hợp đồng khi họ đang rung động ở một tầng thứ tương tự nhau, và sau đó họ rẽ vào các tầng thứ rung động khác nhau, linh hồn đi xa hơn trên hành trình của mình có thể khao khát phá vỡ hợp đồng với linh hồn đang tụt lại phía sau. Lý do cho điều này là rõ ràng – linh hồn chậm tiến đang giữ người kia không cho vượt lên trên đôi cánh tâm linh của mình và bay vút vào các chiều kích cao hơn.

Không có nghiệp trong việc phá vỡ sự thỏa thuận linh hồn trừ khi linh hồn tiến hóa hơn nuôi dưỡng cảm giác tội lỗi và sự hổ thẹn, trong trường hợp đó những cảm xúc này phải được hàn gắn, được giải phóng và được hợp nhất. Gửi tình yêu và tình thương cho linh hồn chậm tiến thường là lựa chọn cao nhất có thể đối với linh hồn tiến hóa hơn của cặp. Linh hồn có sự tận tâm lớn hơn đối với việc tăng trưởng tinh thần có thể thúc giục người kia tạo nên cùng một tầng thứ tận tâm đối với sự tăng trưởng tinh thần, nhưng tự do ý chí có rất nhiều khúc quanh và nhiều lối rẽ. Linh hồn chậm tiến có thể có một khao khát bên ngoài mạnh mẽ

để tăng trưởng và tiến hóa, tuy thế vẫn có vẻ đang tranh đấu với ma quỷ bên trong và có những rào cản dường như không thể vượt qua.

Hầu hết các linh hồn đã có hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn đời sống, với hàng tá những trải nghiệm chấn động mạnh. Nó là khó khăn cho chúng tôi trong các vương quốc cao hơn, và đặc biệt cho những người các bạn trên Trái Đất, để hoàn toàn hiểu được tất cả các yếu tố trong cách hành xử và trong những trải nghiệm của các linh hồn. Đơn giản buông bỏ tất cả sự phán xét đối với linh hồn chậm tiến sẽ đạt được bước tiến dài trong việc giải quyết hợp đồng nghiệp.

Năng lượng nghiệp có thể không được giải phóng thậm chí khi hợp đồng bị phá vỡ, bao lâu còn có những sự oán giận và bất bình được giữ bởi người phá vỡ hợp đồng.

Âm thầm giữ sự oán giận đối với người kia bởi vì anh ta hay cô ta đã không “đạt tiêu chuẩn” trong thực tế sẽ kéo các bạn thoái lui trên con đường của mình. Ghi nhớ rằng các bạn có thể yêu thương nhau và là Một với nhau mãi mãi, bất kể là các bạn lựa chọn những trải nghiệm bên ngoài như thế nào.

Một Số Lưu Ý Về Hôn Nhân

Hôn nhân Trái Đất là một hợp đồng rơi vào loại thỏa thuận nghiệp. Mặc dầu một số

cuộc hôn nhân là vì lợi ích vật chất, và mảnh giấy đăng ký kết hôn, với các chi nhánh hợp pháp của nó, các vấn đề đó rất nhỏ bé trong quang cảnh vũ trụ, năng lượng đưa vào lễ cưới, và các hệ thống niềm tin đi kèm với nó, đóng góp phần lớn vào độ bền vững (hay sự mong 86

https://thuviensach.vn

manh) của hợp đồng hôn nhân. Xét đến cùng, tất cả các hợp đồng và các thỏa thuận là thuộc về năng lượng. Mọi giấy tờ chứng nhận hoặc các lễ cưới chỉ là những sự trình bày bên ngoài của sự liên kết năng lượng. Các bạn có thể đệ trình những đơn đề nghị ly hôn, ký chúng, và vẫn ở trong tình trạng hôn nhân về mặt năng lượng. Ngược lại, các bạn có thể có những giấy tờ đăng ký kết hôn còn nguyên vẹn và thực sự đã ly dị về mặt năng lượng.

Hôn nhân không thể luôn luôn bị giam hãm “cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa”.

Đôi lúc, các cặp đôi có một ý định mạnh mẽ để ở cùng nhau mãi mãi qua muôn kiếp. Ý định đó có thể được kích hoạt trong giây phút hai người gặp nhau trong một đời sống tương lai.

Điều này giải thích một phần cho việc tại sao một số cặp đôi đến với nhau trong đời sống này và cảm thấy cứ như thể là họ đã cưới nhau từ lâu rồi thậm chí trước khi họ ngủ với nhau.

Lời kiến nghị của chúng tôi là các bạn nên xắp xếp cho tương xứng các sở thích bên trong và bên ngoài trước khi ràng buộc vào bất kỳ loại hôn nhân nào. Điều đó có nghĩa là nếu bạn cảm thấy một sự kết nối sâu sắc, năng lượng, tinh thần với một người khác và có một khao khát linh hồn mạnh mẽ để kỷ niệm việc các bạn đến cùng nhau thông qua một lễ

cưới, các bạn cần dành thời gian để biết về nhau trên tầng thứ vật lý trước tiên. Xét đến cùng, các bạn có vô số thời gian để tận hưởng tình bạn của nhau, do đó không cần vội vàng làm lễ

cưới. Có một sự kết nối linh hồn sâu sắc không có nghĩa là các bạn có thể sống với nhau một cách thực tế, vì các lý do chúng tôi đã thảo luận.

Nếu có một sự mất cân bằng giữa mối quan hệ về năng lượng và các thỏa thuận bên ngoài, thì các bạn có vẻ như tích lũy nghiệp không mong muốn bởi việc làm lễ cưới. Từ một quan điểm tinh thần, tình yêu chỉ là lý do thực tế để tiến tới hôn nhân. Nếu các bạn đang ký các giấy tờ hôn nhân vì vật chất, vì tiền bạc, vì một hoặc cả hai người cảm thấy không an toàn và cô đơn, để làm hài lòng cha mẹ hay xã hội, hoặc vì một số lý do khác, thì các bạn rất có vẻ như không trân trọng con đường tâm linh của mình và do đó đang tích lũy nghiệp tiêu cực.

Sớm hay muộn, một cuộc hôn nhân vì vật chất sẽ biểu hiện ra các hậu quả tiêu cực, hoặc là trong đời sống này, hoặc trong một đời sống tương lai. Điều này là bởi các bạn đang trói buộc nhau để đồng hóa với thế giới bên ngoài, hơn là sử dụng mối quan hệ để ủng hộ sự

tăng trưởng tinh thần của nhau.

Mục tiêu của tất cả những mối quan hệ giác ngộ là truyền cảm hứng, nâng cao chất lượng và khuyến khích nhau tăng trưởng và tiến hóa. Có rất nhiều cách cho các linh hồn tăng trưởng mà chỉ có thể được hoàn thành thông qua mối quan hệ. Như đã nói trước đây, có thể

có những thời gian cho sự ở một mình và cô độc, nhưng sớm hay muộn các bạn sẽ cần đi vào các mối quan hệ nhằm tiếp tục hành trình của mình.

Nếu các bạn đang nhận sự hướng dẫn rằng đã đến lúc đi vào một mối quan hệ lâu dài, thông qua việc cưới xin, nó là quan trọng để thường xuyên hỏi Cái Tôi Cao Hơn của bạn để

mang một ai đó là thực sự tốt nhất và cao nhất cho sự tăng trưởng của linh hồn, hạnh phúc và sự lành mạnh. Mặc dầu có hàng nghìn những đối tác (partner) tiềm năng cho bạn, nó không phải luôn luôn dễ dàng để “câu được” một anh chàng/cô nàng. Từ một quan điểm Trái Đất, hành trình của linh hồn là dài và phức tạp, và chờ đợi một vài năm để cả hai người chuẩn bị

sẵn sàng không thực sự là nhiều trong kế hoạch vĩ đại về mọi thứ. Do đó nói một cách khác, hãy kiên nhẫn và vui hưởng thời gian ở một mình của các bạn trước khi các bạn gặp nhau.

Nếu các bạn đã kết hôn, nhưng không cảm thấy nó là một “cuộc hôn nhân trên Thiên Đàng”, thì các bạn có thể cần phá vỡ hợp đồng ở một số điểm. Một lần nữa, hãy hỏi Cái Tôi 87

https://thuviensach.vn

Cao Hơn của các bạn để cho bạn biết được khi nào là thời gian để tiến lên. Nó có thể là ngay lập tức, nhưng có vẻ hơn là có một số thứ cần phải hoàn thành trước. Yêu cầu cho biết điều gì bạn cần giải quyết nhằm tiến lên theo cách thức cao nhất và tốt nhất.

Bất kể hình thức bên ngoài của mối quan hệ, hoặc là ở cùng nhau, hoặc là chia tay, hoặc là có người bạn mới, các bạn vẫn có thể yêu nhau vô điều kiện. Nếu các cảm xúc khác với tình yêu vô điều kiện khởi lên mỗi khi các bạn nghĩ về người bạn tình của mình, thì các bạn vẫn cần phải tha thứ và giải phóng các vấn đề nghiệp quá khứ trước khi bạn có thể thực sự tiến lên. Trong Chương 4, chúng tôi đã đưa ra một quá trình tha thứ tuyệt vời để giúp các bạn giải phóng và đồng nhất các vấn đề chưa được giải quyết trong những mối quan hệ của các bạn.

Các Loại Quan Hệ Linh Hồn

Chúng tôi sẽ nhìn vào các loại khác nhau của những mối quan hệ điển hình của các linh hồn trên Trái Đất. Các bạn sẽ có vẻ nhìn thấy chính mình trong đó ở một mức độ nào đó, có thể trong hơn một mối quan hệ được mô tả dưới đây.

Những Mối Quan Hệ Nghiệp

Trong mục trước, chúng tôi đã đưa ra một số ví dụ về những mối quan hệ nghiệp. Hãy để chúng tôi bây giờ tiếp cận chủ đề từ góc nhìn hơi khác một chút.

Loại quan hệ linh hồn thông thường nhất trên Trái Đất liên quan đến các thỏa thuận nghiệp. Một hợp đồng nghiệp giữa hai hay nhiều hơn các linh hồn gồm các bài học mà mỗi linh hồn khao khát mà có thể được học tốt nhất bằng cách ở trong mối quan hệ với nhau.

Những mối quan hệ như vậy thường bắt đầu với một sự hấp dẫn ban đầu (trong một đời sống quá khứ), thường là sự hấp dẫn giới tính, và khao khát biết nhau một cách sâu sắc.

Sau đó, bởi vì hầu như không có ai trên Trái Đất đã hàn gắn một cách hoàn toàn, các vấn đề

khởi lên giữa các linh hồn, và những vấn đề này không được giải quyết bên trong đời sống vật lý của mối quan hệ. Cặp đôi (hoặc cấu hình khác của các linh hồn) sau đó quyết tâm gặp nhau trong một đời sống tương lai để tiếp tục làm việc với các vấn đề đã được tạo ra trong đời sống đầu tiên với nhau của họ. Một số vấn đề giữa những đối tác (partner) có thể kéo dài vài đời sống.

Những mối quan hệ nghiệp không luôn luôn giữa các linh hồn đã biết nhau trong các đời sống trước. Ví dụ, một linh hồn có thể khao khát học về tình yêu và tình thương (sau nhiều đời sống trong bóng tối, giận giữ, thù hận, vv..) và có thể, ở cơ hội có được đầu tiên, hấp dẫn một ai đó rất thuần thục trong tình yêu và tình thương. Nếu linh hồn được mang vào mối quan hệ tương đối ngang bằng về tầng thứ rung động như linh hồn đã kêu gọi anh ấy, thì đây là một mối quan hệ nghiệp. Tuy nhiên, nếu linh hồn thuần thục trong tình yêu và tình thương chủ yếu có vai trò của người thầy đối với linh hồn đầu tiên, thì đây là một dạng đặc biệt của mối quan hệ nghiệp được biết đến là trò – thầy, hay thầy – trò (cái mà chúng tôi sẽ

nói trong chốc lát).

Trong những mối quan hệ nghiệp thông thường, có rất nhiều việc dạy và học xảy ra liên tục giữa cả hai người, tuy nhiên một linh hồn thì không rõ ràng và liên tục ở trong vai trò của người thầy hoặc vai trò của người trò đối với người kia.

Một ví dụ của một mối quan hệ nghiệp có thể là một người cha và con trai, những người trong một đời sống quá khứ đã là những kẻ thù của nhau trên chiến trận. Có lẽ người bây giờ là cha đã giết chết người bây giờ là con trai trong một đời sống quá khứ, và bây giờ

88

https://thuviensach.vn

người đã làm hành động giết chóc đã trở lại là người cha nhằm sửa chữa sai lầm của anh ấy.

Nếu các bạn đặt bài học linh hồn trong những lời nói từ nhận thức của người con trai, nó có thể nghe giống như thế này: “Bạn đã giết tôi trong đời sống đó và bây giờ điều quan trọng là làm việc vượt qua nghiệp đã được tích lũy như một kết quả của hành động đó, do đó bạn sẽ

là cha tôi và chăm sóc tôi và nuôi dưỡng tôi và yêu thương tôi trong đời sống tiếp theo.”

Ghi nhớ rằng, các bạn yêu dấu, đó không phải là một sự trừng phạt kiểu “ăn miếng trả

miếng”. Không ai đang kê một khẩu súng vào đầu bạn và yêu cầu sự trả thù, hoặc sự bồi thường cho cái đã được làm trong một đời sống quá khứ. Đó chỉ đơn giản là hai (hay nhiều hơn) các linh hồn đang thỏa thuận để cân bằng nghiệp của họ bằng cách giải quyết một vấn đề từ một đời sống quá khứ. Trong trường hợp này, có vẻ như có tội lỗi ở phần của người cha, và khi mà anh ấy đã chưa hàn gắn và giải phóng nó, anh ấy cần thể hiện ra những ý định của anh ấy thông qua tình yêu đối với người con trai.

Nếu các linh hồn nhúng trong một mối quan hệ nghiệp tin vào việc ăn miếng trả

miếng, hay sự báo thù hay sự phản bội, hay bất kỳ khuôn mẫu tiêu cực nào dựa trên bản ngã, thì họ có thể nghĩ họ cần lấy lại cái mà người kia đã làm trong một đời sống quá khứ, hoặc sửa chữa một sai lầm theo cách nào đó. Các nhóm linh hồn cũng rơi vào khuôn mẫu này của tính hai mặt đối lập, và cũng như vậy đối với toàn bộ các quốc gia. Trên hành tinh của các bạn, những người Israel và những người Palestin đã có chiến tranh với nhau từ rất lâu, cũng như những nhóm tôn giáo khác nhau nào đó. Cho đến trước khi cả hai bên trong các cuộc xung đột này nhận ra là việc trả đũa sẽ giam giữ họ trong các chiều kích thấp, và họ trở nên mệt mỏi đối với những trò chơi trẻ con này, chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục lúc này hay lúc khác cho đến khi rung động của Trái Đất trở nên quá cao để có thể tiếp tục điều đó. Nếu những linh hồn như vậy vẫn từ chối buông bỏ những mối bất hòa của họ, thì họ sẽ có vẻ tái sinh trên một hành tinh khác vẫn còn được sắp đặt để thu nhận những linh hồn muốn tiến hành các cuộc chiến tranh.

Làm thế nào những mối quan hệ mật thiết lại gây ra sự phân mảnh linh hồn? Mọi người “nhận lấy” nghiệp như thế nào?

Tất cả các mối quan hệ đều liên quan đến sự trao đổi năng lượng. Điều này là thực sự

bất kể tầng thứ hiểu biết giữa những đối tác. Nếu năng lượng được biểu hiện một cách ngắn gọn và với toàn bộ sự chú ý và sự chấp nhận, không có nghiệp hoặc “công việc chưa hoàn thành” nào xuất hiện. Mỗi một sự trao đổi là toàn bộ, đầy đủ và thích hợp. Các bạn có thể nói rằng mối quan hệ là trong sáng và rõ ràng.

Nếu các tình cảm tiêu cực được kèm theo sự trao đổi năng lượng, có khả năng bạn đang tiếp nhận năng lượng đó và mang theo nó vào trong trường ether của bạn. Dù bạn có hay không từ chối cái mà các bạn đang phóng ra vào nhau, hoặc về cái mà các bạn đang nhận, các mảnh năng lượng của các bạn có khả năng bị gắn vào người khác, và những mảnh của người khác có thể bị gắn vào bạn.

Nếu các bạn không ý thức được quá trình trao đổi năng lượng này, các bạn đang gặp rủi ro là các năng lượng của đối tác trở nên càng ngày càng gắn sâu hơn vào thể aura của bạn, giống như những cái dằm gỗ càng ngày càng cắm sâu hơn dưới da bạn cho đến khi bạn bị nhiễm trùng.

Đôi lúc bản ngã nhận ra rằng tình yêu và tình thương là quan trọng, và nó cố gắng tranh đua với các phẩm chất này bằng cách nhận lấy những tiêu cực của người bạn đời trong một niềm tin sai lầm rằng đó là cách thức chăm sóc và yêu thương. Trái tim đồng cảm thái 89

https://thuviensach.vn

quá trở thành cái gì đó giống như thế này: “Tôi sẽ tiếp nhận đau khổ của em bởi vì tôi yêu em rất nhiều và nhìn thấy em đau khổ sẽ làm tôi đau đớn rất nhiều. Tôi mạnh mẽ. Tôi có thể

kiểm soát nó. Hãy để tôi là người cứu vớt em. Hãy để tôi là trung tâm cơn bão của em. Hãy để tôi là tảng đá an toàn của em, là thiên đàng bình yên của em.” Những lời lẽ có thể trở nên hoa lá và bay bướm, nhưng bên dưới tất cả những ham muốn này, là hiểu biết sai lầm của bản ngã về năng lượng linh hồn. Chắc chắn, sự dàn xếp này đưa đến việc phân mảnh linh hồn càng ngày càng lớn hơn trong cả hai bên (trừ khi một trong số họ phá vỡ được sự “mê hoặc” của sự đồng cảm thái quá).

Khi những người bạn tình ngập chìm ngày càng sâu hơn và sâu hơn vào hố sụt của sự

chiếm hữu và dính mắc, các tình cảm của họ trở nên lộn xộn và không thể nói được cái nào thuộc về ai. Một người bạn đời sẽ bắt đầu cảm thấy chán nản mà không có lý do, không nhìn thấy rằng anh ta đã tiếp nhận sự tiêu cực của người bạn đời trong vài đời sống quá khứ.

Người kia có thể bắt đầu cảm thấy giận dữ vô cớ, bởi vì cô ấy đã tiếp nhận sự thất vọng và sự áp bức mà người bạn đời kia đã chưa đồng nhất trong nhiều đời sống.

Tất cả những sự trao đổi năng lượng này tiếp tục mà không có sự hiểu biết của họ, cho đến khi chúng trở nên đủ xa trên con đường tâm linh để bắt đầu nhận ra những khuôn mẫu này và làm một điều gì đấy về chúng. Bước đầu tiên trong việc gỡ bỏ sự đồng cảm thái quá là trở nên hiểu biết về các khuôn mẫu năng lượng của nó khi chúng khởi lên, và đối diện với sự di chuyển và sự tiến hóa của năng lượng.

Thực hiện những liệu pháp chữa trị khác nhau và các kỹ thuật hàn gắn (đã được mô tả

trong các chương tiếp theo), cùng với việc tạo ra một sự tận tâm vững chắc để có được sự

giúp đỡ, sẽ bắt đầu quá trình giải thoát.

Nó có dễ dàng vượt qua sự quan tâm thái quá? Không, tất nhiên là không. Hàn gắn luôn là một công việc khó khăn, nhưng nó phải được thực hiện. Thế giới đang phụ thuộc vào điều đó. Mọi thứ không thể tiếp tục theo cái cách mà chúng đã đang diễn ra. Thế giới cần những mối quan hệ giác ngộ và đã hàn gắn của các bạn.

Chỉ cần có một sinh mệnh giác ngộ để thay đổi thế giới. Nếu các bạn quyết định thức tỉnh từ cơn ác mộng của tính hai mặt đối lập, và các bạn từ chối tiếp tục sự đồng cảm thái quá, hay các khuôn mẫu trả đũa của các bạn – tâm lý mắt đổi mắt – các bạn phá vỡ sợi xích và các khuôn mẫu tiêu cực phải đi đến một kết thúc. Nó có thể vẫn còn mất một thời gian cho các linh hồn khác buông bỏ những sự bất bình và sự oán giận, nhưng bạn không còn đổ

thêm dầu vào lửa nữa.

Cách vượt lên một mối quan hệ nghiệp là trước tiên trao lời cảm ơn cho nó, ban phúc lành cho nó, và chấp nhận rằng nó là cái mà nó là. Sau đó, yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của các bạn giúp hoàn thành các bài học liên quan. Yêu cầu rằng chúng được học một cách hoàn toàn, được hàn gắn hoàn toàn, được giải phóng hoàn toàn và được đồng nhất hoàn toàn. Tiếp theo, tha thứ cho người khác một cách hoàn toàn và đầy đủ. Cuối cùng, tha thứ cho chính bạn một cách hoàn toàn và đầy đủ.

Nếu mối quan hệ có tiềm năng để vượt lên các tầng thứ nghiệp, thì có thể tiếp tục mối quan hệ đó như một mối quan hệ đồng sáng tạo (được thảo luận bên dưới). Đối với mối quan hệ này, cả hai bên phải có mong muốn buông bỏ những động lực và những ham muốn dựa trên tính hai mặt đối lập của họ. Mục tiêu của mối quan hệ này bây giờ là giúp đỡ nhau tăng trưởng và tiến hóa, và sáng tạo cái gì đó cùng nhau mà các linh hồn không thể tạo ra bởi riêng họ. Sự đồng sáng tạo này có thể là một cái gì đấy hướng nội, như là một sự ca ngợi đầy 90

https://thuviensach.vn

yêu thương về cuộc sống, hay nó có thể là một sự biểu hiện ra bên ngoài, như là điều hành một việc kinh doanh cùng nhau.

Những Mối Quan Hệ Trò - Thầy Và Thầy - Trò

Luật hấp dẫn phát biểu rằng các linh hồn có xu hướng hấp dẫn đến với họ những người khác có rung động tương tự nhau. Tuy nhiên, có những ngoại lệ đối với nguyên tắc này. Ngoại lệ thứ nhất là các mối quan hệ nghiệp. Đưa điều này vào tính toán, chúng tôi có thể phát biểu lại luật hấp dẫn như sau: Các linh hồn có xu hướng hấp dẫn những người khác có rung động tương tự, hoặc họ hấp dẫn những linh hồn là hoàn hảo và phù hợp cho việc phản ánh lại họ cái mà họ cần học. Khi các linh hồn được mang đến cùng nhau có rung động tương tự nhau, nhưng có rất nhiều bài học để dạy và học từ nhau, thì mối quan hệ là quan hệ

nghiệp.

Nếu một linh hồn liên tục tiến hóa hơn người kia, họ có thể vẫn bị hấp dẫn đến một người với mối quan hệ khác như là thầy – trò, hay trò – thầy.

Ví dụ, một linh hồn khao khát học về tình yêu và tình thương, nhưng dường như bị

kẹt vô vọng trong sự tấn công và trả thù. Một linh hồn như vậy cầu nguyện giải phóng khỏi vở kịch của tính hai mặt đối lập, và Cái Tôi Cao Hơn và Thượng Đế nghe thấy những lời cầu nguyện này. Họ gửi một ai đó hiểu về tình yêu và tình thương và đã chữa lành vở kịch tấn công và trả thù. Người này xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy và phản ánh tới cô ấy một cách sống mới, cái mà cô ấy đã sẵn sàng nắm lấy và thực hành.

Mối quan hệ thầy – trò có thể là chính thức hoặc không chính thức. Nếu nó là chính thức, nó có thể là một mối quan hệ sư phụ - đệ tử, hay là người lành nghề - người học việc, hay đúng là thầy giáo – học trò trong một môi trường học thuật. Nếu nó là không chính thức, nó có thể là hai chị em ruột, một người thì gen ghét và đố kỵ người kia, và người kia chỉ đơn giản tỏa ra tình yêu và tình thương cho người đố kỵ. Người thầy, có thể là người chị, đơn gian nghĩ, “Tôi yêu người em bé nhỏ của tôi. Cô ấy rất đáng yêu và dễ mến, nhưng cô ấy ghét tôi và liên tục cố gắng làm tổn thương tôi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ học được từ tôi như một ví dụ rằng tình yêu thì có sức mạnh hơn sự đố kỵ.”

Có những thời gian khi hai linh hồn luân phiên giữa thầy – trò và trò – thầy, phụ thuộc vào loại và quãng thời gian của các bài học. Nếu họ có hiểu biết tốt, họ sẽ chấp nhận không ngờ vực các vai trò của họ và tìm cách hoàn thiện họ theo cách tốt nhất có thể. Nếu không, họ có thể lấy làm ngạc nhiên là tại sao họ lại bị thu hút đến với nhau, khi họ không có nhiều điểm chung.

Những linh hồn giác ngộ cao tái sinh vào các gia đình cùng một dòng máu đã hạ

xuống vào bóng tối thường đi vào những môi trường như vậy để là một vị thầy đối với những người bị kẹt trong tính hai mặt đối lập. Trên một số tầng thứ, gia đình xung khắc và ganh đua đã sinh ra những đứa trẻ loại crystal hay indigo đã đồng ý rằng họ muốn học về

tình yêu và tình thương. Họ cần một ai đó gần gũi với họ, người có thể minh chứng cho một lối sống mới, và như thế, trên một tầng thứ linh hồn, họ đã đồng ý nhận đứa trẻ tuyệt vời này.

Những cha mẹ giác ngộ sinh ra một đứa trẻ đã hạ xuống vào bóng tối có một động lực tương tự, ngoại trừ là nó bị đảo ngược. Bài học ở đây có thể là cho những người cha mẹ học cách yêu những cái tôi đen tối của họ, được thể hiện ra trong sắc màu cuộc sống bởi đứa trẻ

mất trật tự và hư đốn của họ. Bằng cách yêu thương những cái tôi đen tối của họ, chúng trở

91

https://thuviensach.vn

nên một ví dụ mạnh mẽ của sự hợp nhất, từ đó đứa trẻ thiếu giác ngộ của có thể học được rất nhiều.

Không phải tất cả các mối quan hệ bị khóa trong sự hỗn độn và xung đột đều có một cơ sở nghiệp hoặc cơ sở của mối quan hệ thầy–trò/trò–thầy. Một số linh hồn lấy làm lạ là tại sao họ được sinh ra trong những gia đình ít giác ngộ, thậm chí là khi họ đã hàn gắn những bài học liên quan đến các khuôn mẫu tình cảm của cha mẹ họ. Câu trả lời đơn giản, nhưng trần trụi là không luôn luôn có đủ những bậc cha mẹ giác ngộ để đi vào, do đó những linh hồn đang đến phải lựa chọn từ cái đang có và lấy cái tốt nhất mà họ có thể và chấp nhận rằng cha mẹ họ đang phải làm việc với các vấn đề của họ.

Làm thế nào các bạn kết thúc một mối quan hệ thầy–trò hay trò–thầy? Đây là một chủ

đề rộng lớn, do đó chúng tôi sẽ chỉ chạm đến những phần nổi bật. Chắc chắn động lực dễ

thay đổi nhất ở đây liên quan đến mối quan hệ sư phụ-đệ tử (guru-disciple). Đối với những linh hồn giác ngộ, có một quá trình đơn giản của sự vượt thoát (breaking away). Hai sinh mệnh đơn giản nhận ra rằng khi các bài học đã được học một cách đầy đủ và tách ra một cách hòa nhã. Tuy nhiên, đôi lúc hoặc là đệ tử hoặc là sư phụ không hiểu được khi nào thì đạt tới điểm đó. Trên thực tế, họ đã trở nên dính mắc vào nhau hoặc dính mắc vào ý tưởng hay hình ảnh của cái “nên được” hoàn thành trong mối quan hệ.

Trong các thời gian quá khứ, rất nhiều những tội lỗi có thể được đổ lên người đệ tử

khi anh ta muốn rời bỏ người thầy, đặc biệt nếu người thầy đã trở nên dính mắc vào người học trò, hoặc dính mắc vào vai trò người thầy của anh ta. Một người thầy chưa giác ngộ như

vậy có thể trút tội lỗi lên người học trò vì ý muốn rời đi, hoặc có thể thậm chí thuyết phục người học trò rằng anh ta hay cô ta sẽ thất bại nếu không có sự hướng dẫn của người thầy.

Loại quan hệ đồng lệ thuộc lẫn nhau giữa thầy-trò này thường tồn tại trong những thứ được gọi là “tà giáo” (cults) hoặc trong những môi trường tôn giáo khắc nghiệt.

Cũng các vấn đề trong một trường hợp như vậy, là các mảnh hồn đã trộn lẫn vào nhau giữa người thầy và người trò. Thường thường người thầy nhúng một số mảnh hồn của anh ta vào các học trò như là một biện pháp để “giữ những học trò ở gần nhà” hoặc nói theo một cách khác, là để kiểm soát những hành động và những ứng xử của người trò. Có rất nhiều những vị thầy với các hành trình kiểm soát. Họ đã trở nên ràng buộc vào vai trò của họ như

một đấng cứu thế của người học trò và không muốn bất cứ điều gì đe dọa mối quan hệ đó.

Mặt khác, một số người thầy không bị dính mắc vào những học trò của họ, nhưng những học trò, có rất nhiều sự thiếu tự tin, phóng những cảm xúc này vào người thầy. Họ trở

nên ràng buộc tình cảm với người thầy và sự tự tin của họ phụ thuộc vào việc giành được sự

tán thành của người thầy. Do đó, họ có các mảnh hồn được nhúng trong người thầy, hoặc, nếu người thầy không cho phép điều đó, thì những mảnh hồn có thể lang thang xung quanh thể aura của vị thầy. Trong một thế giới hoàn hảo, người thầy sẽ tiên liệu trước ai là thực sự

sẵn sàng học, và ai sẽ có vẻ rơi vào sự lệ thuộc và sự dính mắc, và do đó sẽ chấp nhận hoặc từ chối các học trò. Tất nhiên, cũng có thể là vị thầy sẽ cho phép sự lệ thuộc hình thành nếu bài học linh hồn chủ yếu mà người trò cần phải học là cái cảm giác như thế nào về sự lệ

thuộc và sự dính mắc thông qua một mối quan hệ thầy-trò không lành mạnh.

Một người thầy giác ngộ muốn trao quyền cho các học trò của anh ấy hay cô ấy, khuyến khích họ phát triển những khả năng của chính mình như những vị thầy. Khi những người học trò trở nên độc lập hơn và tự tin hơn, họ bắt đầu nhận lấy nhiều những thuộc tính 92

https://thuviensach.vn

của các vị thầy. Tại điểm đó, mối quan hệ thầy-trò đã đạt đến sự hoàn thiện của nó và các linh hồn có thể hoặc là lựa chọn chia tay, hoặc thay đổi dạng của mối quan hệ của họ.

Cả hai mối quan hệ nghiệp và thầy-trò đều có thể tiến hóa thành những mối quan hệ

đồng sáng tạo, chủ đề tiếp theo của cuộc thảo luận.

Những Mối Quan Hệ Đồng Sáng Tạo

Nhà tâm lý học Susan Campbell tuyên bố rằng các cặp đôi trải qua nhiều giai đoạn trong các mối quan hệ của họ, bắt đầu với cái thường được gọi là “giai đoạn trăng mật” và tiến triển qua giai đoạn “đấu tranh quyền lực” và sau đó, nếu họ tồn tại qua giai đoạn đó, họ

sẽ đi vào một khao khát hợp nhất các khuôn mẫu bất đồng của họ và đồng sáng tạo với nhau.

Nếu bạn đang trong một mối quan hệ đã trải qua tất cả các giai đoạn này và bây giờ bạn đang tập trung vào việc giúp đỡ lẫn nhau tăng trưởng và tiến hóa, hay đồng thuận điều hành một việc kinh doanh hay một nghề nghiệp, thì các bạn đã đạt tới giai đoạn đồng sáng tạo.

Những mối quan hệ đã đạt đến giai đoạn này chưa rơi vào loại quan hệ giác ngộ, nhưng họ đã khá ổn trên con đường của họ. Chúng tôi sẽ thảo luận về những mối quan hệ

giác ngộ trong mục sau.

Những mối quan hệ đồng sáng tạo có thể giữa những người bạn tâm giao, hay giữa những gia đình hồn nguyên thủy, những gia đình hồn thứ cấp và những gia đình hồn mở

rộng, hay thỉnh thoảng giữa các linh hồn không có một sự kết nối linh hồn sâu sắc. Trái ngược với cái mà một số người có thể nghĩ, những mối quan hệ đồng sáng tạo là khó khăn hơn khi các linh hồn giống nhau hơn. Thay vào đó, ý tưởng cặp đôi đồng sáng tạo là sự bổ

sung cho nhau, có nghĩa là những điểm mạnh của một người là những điểm yếu của người kia, và ngược lại.

Ví dụ, trong kinh doanh, một thành viên của cặp đôi đồng sáng tạo có thể giỏi nắm bắt thông tin, nhưng không nhìn thấy bức tranh lớn, trong khi đó thành viên kia không giỏi trong việc tính toán, nhưng có một tầm nhìn rộn lớn và giữ nó kiên định.

Một cách lý tưởng, những người bạn tình đồng sáng tạo được dành cho việc giúp đỡ

lẫn nhau hàn gắn và đồng nhất các tầng thứ của linh hồn họ. Bởi vì họ đã trải qua hầu hết những hành trình quyền lực (power trips) và các vấn đề nghiệp, những thứ vẫn chưa được giải quyết bên trong mỗi người không còn kích hoạt những phản ứng bực tức và oán giận.

Ví dụ, nếu cô ấy có rất nhiều sự oán giận đối với mẹ của cô ấy, anh ấy có thể đơn giản gửi tình yêu và tình thương đến cả người vợ và cả người mẹ vợ, và sẽ là một tiếng nói trung gian để họ làm việc với các vấn đề của mình.

Những mối quan hệ đồng sáng tạo không nhất thiết phải là các linh hồn đều đang trên một con đường tâm linh sâu sắc một cách có ý thức. Bao lâu họ còn có khả năng thực hiện công việc kinh doanh của họ hay những hoạt động phi thương mại theo một cách thức hài hòa mà bổ sung cho mỗi người và làm giàu cho cuộc sống của những người quanh họ, thì họ

đang ở trong một mối quan hệ đồng sáng tạo một cách thành công.

Tất nhiên, không có các đường biên rõ ràng giữa các giai đoạn của mối quan hệ. Một vài vấn đề tranh đấu quyền lực có thể thỉnh thoảng nổi lên, và cặp đôi có thể quay lại việc dạy và học lẫn nhau, nhưng năng lượng trội là hợp tác và liên kết. Những linh hồn này thường có một mức độ kiên định cả bên trong và bên ngoài và có thể lựa chọn ở cùng nhau một thời gian dài.

93

https://thuviensach.vn

Nếu các linh hồn không có cùng tầng thứ rung động, họ sẽ, ủng hộ lẫn nhau và chấp nhận những sự khác biệt một cách khoan dung. Trong công việc của kênh này, anh ấy đối mặt với vô số cặp đôi nơi mà một người tiến hóa về tinh thần một cách rõ ràng hơn người kia. Đôi lúc cặp đôi từ chối cái thực sự đang xảy ra. Họ có thể bị dính mắc vào nhau, nhưng không tương hợp về mặt tâm linh hay mặt khác. Nếu là trường hợp này, thì họ cần xác định có hay không tiếp tục mối quan hệ. Nhưng trong những trường hợp khác, các bài học linh hồn của họ không phụ thuộc vào việc có cùng tầng thứ rung động. Trong trường hợp đó, họ

đến cùng nhau để tạo nên cái gì đó có giá trị mà không phụ thuộc vào việc gần gũi nhau về

mặt tinh thần.

Một ví dụ về vấn đề này có thể là hai cha mẹ có hợp đồng nuôi dưỡng một đứa trẻ. Họ

nói chung là những bậc cha mẹ rất tốt, hoàn hảo và phù hợp với cái mà đứa trẻ cần, nhưng không tương hợp về mặt tâm linh. Những người cha mẹ có thể đã hoàn tất các giai đoạn trăng mật và giai đoạn đấu tranh quyền lực, cùng với việc hợp nhất các vấn đề bản ngã có liên quan.

Trong trường hợp này, các bạn có thể xếp mối quan hệ vào một trong những loại “lễ

vượt qua” (rite of passage) đã thảo luận trong Chương 1. Nói một cách khác, cặp đôi đang hoàn thành các vai trò gia đình và chưa đi vào giai đoạn tiến hóa nơi mà tâm linh là ưu tiên quan trọng nhất. Tuy thế mà, quan hệ này sẽ được xem là một mối quan hệ đồng sáng tạo.

Làm thế nào để có thể nói về sự khác nhau giữa một mối quan hệ đồng sáng tạo và một mối quan hệ nơi mà cặp đôi hợp nhau về tâm linh, nhưng chưa đồng sáng tạo?

Điều này phụ thuộc vào nhiều thứ. Có lẽ cặp đôi đã đến với nhau đơn giản để có một trải nghiệm tâm linh nào đó, nhưng nó nhanh chóng trở nên rõ ràng là họ không ổn khi sống với nhau, hoặc không ổn trong việc điều hành một việc kinh doanh với nhau. Trong trường hợp này, họ có thể sửa đổi dạng của mối quan hệ để cho phép mỗi người cơ hội hoàn thiện những vai trò đó với những người khác.

Làm thế nào để biết khi nào thì kết thúc một mối quan hệ đồng sáng tạo?

Điều này phụ thuộc vào mức độ quan trọng của việc có cùng trình độ tâm linh với một sinh mệnh con người khác. Nếu các bạn tiến hóa cao, thì rất có thể các bạn sẽ đi cùng với nhau đồng sáng tạo cho đến khi nhiệm vụ chủ yếu của bạn được hoàn thành và sau đó, nếu các bạn không hợp về tâm linh, các bạn sẽ chia tay và hoặc là sống một mình hoặc là hấp dẫn một ai đó gần gũi với tầng thứ rung động của bạn. Nếu các bạn đang trong một mối quan hệ đồng sáng tạo và các bạn hợp nhau về tâm linh, thì các bạn là các ứng cử viên cho một mối quan hệ giác ngộ.

Những Mối Quan Hệ Giác Ngộ

Khi cả hai thành viên của một cặp hiểu biết một cách có ý thức về bản thân họ như

những linh hồn đang tiến hóa và đang chủ động tìm kiếm để hàn gắn, buông bỏ và đồng nhất các vấn đề linh hồn, thì họ đang di chuyển vào một mối quan hệ giác ngộ. Điều đó không có nghĩa là những người đó có nó một cách dễ dàng. Trong thực tế, những mối quan hệ thường là công việc khó khăn, đặc biệt đối với những người có đủ hiểu biết để nhận lấy trách nhiệm về những ý nghĩ và những cảm xúc của họ.

Hiểu biết về sự tiến hóa linh hồn của một người, và các tầng thứ sinh mệnh của một người, có nghĩa là nhận lấy trách nhiệm cho rất nhiều trong số tất cả những trải nghiệm thách thức. Nó có nghĩa là không còn phóng ra bất kỳ sự đổ lỗi nào cho người khác. Nó có nghĩa là 94

https://thuviensach.vn

lắng nghe chăm chú một cách chính xác và không có sự phán xét về cái gì đang được giao tiếp, và vượt qua các rào cản đến sự kết nối.

Trở lại cuốn sách đầu tiên của kênh này, có các biểu đồ minh họa các rào cản đối với sự giao tiếp hiệu quả. Những rào cản như vậy bao gồm sự chương trình hóa và sự điều kiện hóa của mỗi người, sự xao nhãng đối với các giác quan vật lý và các giác quan siêu linh, những niềm tin và những định kiến, những giả định, những sự phán xét và những kết luận, các rào cản ngôn ngữ (thậm chí nếu cả hai đều nói cùng một ngôn ngữ) và những sự bận tâm đến rất nhiều thứ khác.

Xét đến cùng, các cặp đôi giác ngộ giao tiếp tốt nhất là thông qua ngoại cảm và trực giác, nhưng có rất nhiều thứ ở thế giới vật lý ngăn chặn những khả năng này. Hầu hết các cặp đôi nhận định một cách sai lầm rằng họ biết cái mà người kia đang nghĩ hoặc đang cảm thấy, hay cái mà anh ấy hay cô ấy cần. Thậm chí các linh hồn có khả năng tâm linh và trực giác cao cũng mắc sai lầm. Nó thường là khó khăn nhất để hòa nhịp vào người mà các bạn có sự kết nối gần gũi, do bởi những phản ứng của chính các bạn và những định kiến được dựa trên những thời gian quá khứ mà bạn đã ở cùng người đó.

Một sự thật được nhiều người biết là những nhà tâm linh sẽ chính xác hơn khi họ

không hiểu biết trước về người mà họ đang xét đoán. Trí thông minh, cái thường tự hào về

bản thân nó trong việc lấy được thông tin chính xác, có thể rối loạn nghiêm trọng trong chức năng ngoại cảm và trực giác.

Những mối quan hệ giác ngộ được dựa trên vài tiền đề. Đầu tiên là mục đích của mối quan hệ là làm cho sự tăng trưởng và sự tiến hóa của mỗi người trở nên dễ dàng hơn. Thứ

hai, mục tiêu của mối quan hệ là một nguồn gốc của niềm vui, sinh khí, sự phong phú và nguồn cảm hứng cho mỗi người và cho thế giới. Nó không hạn chế người khác, làm dịu bớt nỗi đau khổ, bù đắp cho sự cô đơn, hay lấp đầy một số dạng thiếu thốn.

Những cặp đôi giác ngộ là một ví dụ cho thế giới. Số đông chưa giác ngộ, khi họ gặp một cặp đôi giác ngộ, có thể được thúc đẩy và được xúc tác rất lớn để tiến lên trên những con đường của linh hồn họ.

Những cặp đôi giác ngộ là hai sinh mệnh tinh thần toàn bộ, trọn vẹn. Họ không phải là “một nửa kia” của nhau đang tìm kiếm cách hoàn thiện mình thông qua người kia. Mục đích của họ là chia sẻ sự toàn bộ và sự trọn vẹn của họ với nhau, và hân hoan trong những sự

khác biệt và sự đa dạng của nhận thức. Họ không tìm cách để làm cho người bạn trở nên giống họ hơn, mà thưởng thức tính đa dạng và vẻ đẹp của những quan điểm khác.

Những linh hồn giác ngộ đang chấp nhận khía cạnh con người “không hoàn hảo” của nhau. Họ không chờ đợi sự hoàn thiện trong mọi cách. Họ đang tha thứ, và tuy thế họ giữ

bản thân mình và những người bạn của họ với những tiêu chuẩn thực tiễn cao. Họ thận trọng chống lại những cách hành xử mà có thể hủy hoại mối quan hệ. Họ tìm kiếm để hàn gắn những tầng thứ của linh hồn mất cân bằng, bị phân mảnh, bị kẹt trong ảo ảnh hoặc trong sự

dối trá, hoặc những thứ phá hoại mối quan hệ. Họ nhận ra là Họ Là Ai để có thể nhận thức được như các sinh mệnh tinh thần không giới hạn, đầy quyền năng và sáng tạo, và “chất liệu” con người của họ chỉ là một sai khác nhỏ bé bên trong sự hoàn thiện của sinh mệnh họ.

Tuy thế, họ không tầm thường hóa các vấn đề của họ hay giả vờ rằng họ chẳng có vấn đề gì cần giải quyết. Họ đang sẵn sàng giao tiếp một cách cở mở và chân thật với những ý nghĩ, những cảm xúc và những vấn đề của họ.

95

https://thuviensach.vn

Những mối quan hệ giác ngộ có thể được hình tượng hóa bằng hai vòng tròn cài vào nhau, tương tự như các vòng tròn của biểu tượng Olympic. Các bạn có 3 vùng trong hai vòng tròn cài vào nhau. Các phần không chồng vào nhau là “bạn” và “tôi”. Phần chồng lên nhau là

“chúng ta” và “chúng tôi”. Nếu các vòng tròn chồng lên nhau quá nhiều, các bạn có một mối quan hệ dính mắc, chiếm hữu và ràng buộc. Không có đủ các đường biên lành mạnh, không có đủ “bạn” và “tôi”. Tất cả mọi thứ là về “chúng ta” và “chúng tôi”. Tôi bị đồng hóa với bạn, và bạn bị đồng hóa với tôi. Chúng ta không có khoảng không gian riêng để rút lui vào bên trong những cái tôi cá thể của chúng ta. Một mối quan hệ như vậy là chi phối hoàn toàn và không lành mạnh.

Nếu các vòng tròn không chồng đủ lên nhau, thì các bạn thiếu sự mật thiết. Tất cả mọi thứ là về “bạn” và “tôi”. Có rất ít hoặc không có “chúng ta” hay “chúng tôi”. Ở đây, các đường biên là quá rõ ràng và các cá nhân đã dựng lên các rào cản đối với nhau, có thể do nỗi đau chưa được hàn gắn từ các mối quan hệ quá khứ. Nếu thiếu sự say mê, sự hào phóng, hay sự tậm tâm của một trong hai người, thì các bạn đang mất cân bằng và cần tìm ra cách để đến gần nhau hơn.

Nó có thể là cần thiết để “ngắt” hay điều chỉnh tầng thứ tương tác của các bạn một cách định kỳ. Có một đường biên mảnh giữa sự chồng lặp quá nhiều và quá ít trong các vòng tròn của các bạn. Giám sát tình trạng một cách liên tục là quan trọng. Nếu các bạn cảm thấy ngột ngạt hoặc mắc kẹt và khó xa người bạn của mình, thì các bạn đang quá gần gũi. Nếu các bạn cảm thấy không thỏa mãn, cứ như thể là các bạn không thực sự là bạn tình, và thiếu sự

say mê và sự thân mật, thì các bạn không đủ gần.

Sự Giao Tiếp Giác Ngộ Giữa Các Cặp Đôi

Có rất nhiều những hệ thống giao tiếp đã cho thấy hiệu quả trong việc giải quyết xung đột và tăng cường tình yêu và tình thương. Không phải tất cả các hệ thống đều thích hợp với tất cả mọi người. Một số phát triển tốt trong một môi trường giao tiếp phi bạo lực, những hệ

thống khác trong môi trường giao tiếp phản chiếu và hồi đáp không phán xét (nonjudgmental feedback). Nguyên tắc số một của sự giao tiếp giác ngộ là hiện diện đầy đủ đối với người khác. Có nghĩa là các bạn thực sự đang lắng nghe và không nhắc lại cái mà bạn sẽ nói tiếp theo. Điều đó tức là trao cho mỗi người một cơ hội để thể hiện, mà không trở nên mất kiên nhẫn hay mất tập trung.

Các cặp đôi giác ngộ có thể nhận sự phê bình và sự đáp lại tiêu cực nếu họ có một thỏa thuận thể hiện các cảm xúc của họ một cách cởi mở và chân thật mà không đổ lỗi cho nhau. Những sự trình bày có thể bắt đầu theo cách này. “Tôi cảm thấy buồn khi bạn xa tôi vài ngày bởi vì nó mang đến cảm giác bị ruồng bỏ bên trong tôi.” Trong hoàn cảnh này, người đang thể hiện các cảm xúc nhận lấy toàn bộ trách nhiệm cho họ và không đổ lỗi cho người khác. Chất xúc tác cho các cảm xúc được nói theo một cách chính xác và không phán xét. Lưu ý là không nên nói, “Tôi cảm thấy buồn khi bạn dành quá nhiều thời gian để xa tôi.”

Đó là một lời nói phán xét bởi vì “quá nhiều thời gian” có thể được hiểu theo các cách khác nhau và nó không thực sự diễn tả điều gì đấy có giá trị. Đối với một số người, quá nhiều thời gian có thể là 5 phút, trong khi đó đối với những người khác nó có thể là 5 năm.

Một quá trình quan trọng để mang các cặp đôi đến với nhau là kỹ thuật giấu (withhold technique). Về cơ bản, các bạn ngồi đối diện với nhau và mỗi lần 5 phút, các bạn nói với người bạn của mình, “Một điều gì đó tôi đã đang giấu bạn là…,” điền vào chỗ trống. Các bạn cũng có thể diễn đạt điều đó như là, “Một điều gì đó tôi đã chưa nói với bạn là…,” hoặc 96

https://thuviensach.vn

“Một điều gì đó tôi luôn muốn nói với bạn là…” Một ví dụ có thể là một người con trai đã lớn nói với bố của anh ta, “Cha, một điều gì đó con đã chưa nói với cha là con cảm thấy giận dữ về cách mà cha đối xử với con khi con đã lớn.”

Người nhận những lời nói đó không nói gì và đơn giản trao cho người đang nói sự chú ý đầy đủ và không phân tán. Nếu bạn là người nhận, bạn đang trong vai trò người lắng nghe, và có nghĩa là lắng nghe một cách toàn bộ, không đáp trả hay phản ứng. Nếu các tình cảm khởi lên, chỉ ghi nhận chúng, thở ra và cảm nhận chúng, mà không tác động vào chúng.

Đôi khi kết quả của sự giao tiếp giác ngộ là các bạn tạo ra các giải pháp hoặc các sự

tận tâm đối với những hành động nào đó. Những lúc khác nó chỉ làm sạch bầu không khí và không cần có hành động nào thêm nữa ngay khi sự giao tiếp đã được biểu lộ.

Điều quan trọng là không sa lầy vào quá trình xử lý. Một số người là những người nghiện xử lý. Họ liên tục thể hiện và sử dụng các kỹ thuật nhưng không đi theo với hành động thích hợp. Ngay khi các bạn có “bầu không khí trong sạch” và các cảm xúc đã được biểu lộ, các bạn cần xác định để thực hiện nếu cần hành động thích hợp. Đôi lúc điều quan trọng chỉ là tránh xa môi trường xử lý và làm một điều gì đấy hài hước với nhau.

Các cặp đôi giác ngộ thấy Thượng Đế trong nhau và trong chính bản thân họ. Họ

đang yêu và thương chính họ và với nhau, tuy thế cùng lúc đó vẫn thực tế. Họ không chờ đợi những người bạn của họ luôn luôn biết chính xác cái mà họ cần, hay cái mà họ đang cảm nhận. Họ tìm cách để đóng góp vào hạnh phúc và sự lành mạnh của nhau, mà không trở nên lệ thuộc hay hy sinh quên mình.

Các cặp đôi giác ngộ rất thường xuyên là các thành viên gia đình hồn thứ cấp và gia đình hồn mở rộng, nhưng cũng có thể là những người bạn tâm giao thông thường.

Các Cộng Đồng Giác Ngộ Tâm Linh

Có trên 1000 cộng đồng tâm linh hoạt động trên hành tinh tại thời điểm này, không bao gồm những gia đình mở rộng, các trang trại gia đình, hay các tổ chức đồng trú (co-housing organization). Tuy thế cũng không có các cộng đồng đang thực hiện chức năng tại một tầng thứ cao. Một số cộng đồng, như là Damanhur ở Italy, hay Findhorn ở Scotland, đã tìm thấy một mô hình cộng đồng có vẻ như đang làm việc khá tốt. Những cộng đồng khác có thể tập trung xung quanh một vị đạo sư hay một lời dạy tâm linh cụ thể. Chúng vận hành tốt bao lâu các thành viên tập trung vào vị thầy cụ thể đó hay lời dạy cụ thể đó.

Để các cộng đồng tâm linh thịnh vượng, phải có hai khu vực chính nơi mà các thành viên đã đạt đến một tầng thứ làm chủ cao. Khu vực đầu tiên là khả năng thể hiện công việc vật lý theo một cách hợp lực, với mỗi thành viên đóng góp một phần công việc thích hợp.

Những tính chất thích hợp không lười biếng và cũng không lệ thuộc vào người khác, hay cũng không phải là người tham công tiếc việc. Sự phụ thuộc và lười biếng đặt gánh nặng quá mức lên những người khác, trong khi tham công tiếc việc lấy mất niềm vui và sự hài hước của cộng đồng. Sống trong mối quan hệ phù hợp với người khác bao gồm nhưng tương tác của các bạn với thế giới vật chất. Cởi mở và chân thật với các thành viên của cộng đồng là không đủ nếu các bạn không đóng góp đủ, hay đang gắng sức quá nhiều vì công việc.

Điều quan trọng là chân thật và tôn trọng sự khác biệt của những lối sống và nền tảng của những người đang mong muốn sống với nhau một cách hòa hợp. Nó là không thực tế khi hình thành một cộng đồng với dự định là tất cả các thành viên đều giàu có, hoặc tất cả đều 97

https://thuviensach.vn

biết làm vườn, hoặc tất cả đều biết nghề mộc. Một sự cân bằng của các năng khiếu và kỹ

thuật là cái làm một cộng đồng thịnh vượng.

Yêu cầu khác là năng lực tâm linh của mỗi thành viên tương hợp với năng lực tâm linh của cộng đồng. Nếu các bạn có một số linh hồn tương đối tiến hóa, và những người khác đang bị kẹt trong bóng tối, tất cả đang cố gắng để sống cùng nhau trên một mảnh đất, các bạn có thể vượt qua những thứ vật chất, nhưng các bạn sẽ không thịnh vượng. Mặt khác, những linh hồn tiến bộ về tâm linh không có các năng khiếu và kỹ thuật vật lý sẽ không tiến xa được trong việc trở nên tự cung tự cấp.

Tự cung tự cấp là đáng khao khát, nhưng nó khác với chủ nghĩa biệt lập. Các cộng đồng tâm linh thịnh vượng cách xa những người hàng xóm của họ và làm bạn với những chuyên gia và những người với quan điểm khác biệt. Họ có thể có tiêu chuẩn nghiêm khắc về

tư cách thành viên, nhưng họ không ngăn chặn ai. Họ nhìn tất cả mọi người như một sinh mệnh tinh thần kỳ diệu, sáng tạo, tuy thế họ nhận ra rằng cộng đồng của họ không dành cho tất cả mọi người.

Các cộng đồng giác ngộ giải quyết xung đột theo một cách yêu thương, nhưng thẳng thắn, ứng dụng một số dạng của sự nhất trí mà chỉ những người có cùng trình độ tâm linh có thể hoàn thành. Biết về nhau một cách sâu sắc làm cho những xung đột dễ dàng hơn nhiều để

giải quyết bởi vì những nhu cầu được thông tin một cách rõ ràng và chính xác và được nhận với tình thương, bất chấp việc các thành viên khác có hay không đáp ứng được các nhu cầu đó. Chúng tôi đã nói nhiều về các cộng đồng tâm linh trong các tác phẩm trước và chúng tôi kiến nghị là các bạn xem lại tài liệu đó nếu các bạn muốn có nhiều thông tin hơn về chủ đề

quan trọng này. Chúng tôi cũng sẽ nói thêm về chủ đề này trong Chương 6, khi chúng ta thảo luận về việc các linh hồn đã đồng nhất hoạt động như thế nào trên thế giới.

Những Mối Quan Hệ Đồng Tính

Chúng tôi và kênh này giữ sự không phán xét với những mối quan hệ đồng tính.

Chúng tôi không thấy họ tốt hay xấu, chỉ là khác với các dòng năng lượng trội của hầu hết các linh hồn.

Có một số lý do mà con người đi vào những mối quan hệ đồng tính. Trong hầu hết các trường hợp, một trong hai người đảm đương giới tính nữ và người kia đảm nhận giới tính nam, bất chấp giới tính vật lý của họ.

Những cặp đôi giác ngộ có thể cảm thấy thoải mái trong việc nắm lấy giới tính bên trong. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một người đàn ông có thể chấp nhận là giới tính nữ trong khi người phụ nữ chấp nhận vai trò nam. Nói cách khác, họ có thể thay đổi các vai trò khác nhau. Hai người phụ nữ trong mối quan hệ có thể quyết định là cả hai đều giữ vai trò nam giới, hoặc hai người đàn ông giữ vai trò nữ giới. Không có các cách biểu hiện giới tính đúng và sai bao lâu sự biểu hiện đó nâng cao chất lượng cho sự tiến hóa linh hồn của những người liên quan.

Có rất nhiều những cặp đôi quan hệ khác giới và quan hệ đồng giới đang thể hiện năng lượng tính dục của họ theo một cách không lành mạnh. Nếu một người phụ nữ là đồng tính bởi vì cô ta ghét đàn ông (đã có rất nhiều những trải nghiệm không tốt với đàn ông trong quá khứ), thì đây không phải là một cách thức biểu hiện lành mạnh. Có thể là cô ấy cần tránh xa đàn ông một thời gian dài và tìm kiếm một người phụ nữ yêu thương để giúp cô ấy hàn gắn, nhưng nếu cô ấy tiếp tục phát ra những cảm xúc chưa được hàn gắn của cô ấy đối với 98

https://thuviensach.vn

đàn ông, điều đó không tạo ra sự hàn gắn. Tất nhiên, điều tương tự cũng đúng như vậy đối với người đàn ông ghét phụ nữ.

Điều quan trong đối với mối quan hệ đồng tính là nó có hay không đóng góp vào sự

tiến hóa linh hồn của những người đang thực hành chúng. Nếu chúng có đóng góp, thì mối quan hệ là có lợi. Nếu không, thì sự hàn gắn là cần thiết.

Sự đồng tính luyến ái có phổ biến giữa những sinh mệnh chiều kích cao hay không?

Câu trả lời là “Không”, nhưng điều đó không có nghĩa là đồng tính luyến ái là một dấu hiệu của một rung động tầng thứ thấp. Tình dục khác giới, như các bạn biết trên Trái Đất, cũng là không phổ biến trong các vương quốc cao hơn. Điều đó là bởi chúng tôi không nhìn nhận các mối quan hệ theo cách thức giống như các bạn trên Trái Đất. Tất cả mọi người đều là một người yêu tiềm năng, không cần thiết phải theo một cách thức vật lý, bởi vì anh ấy hay cô ấy là một đứa trẻ đẹp đẽ và hoàn hảo của Thượng Đế. Chúng tôi trong các vương quốc cao hơn nhìn tất cả mọi người là kỳ diệu và “gợi cảm” (sexy), nếu chúng tôi có thể sử dụng từ đó một cách tùy ý. Chúng tôi có thể yêu cả những sinh mệnh nam và nữ bằng nhau, mặc dầu các động lực có thể là khác nhau giữa mọi người.

Những mối quan hệ không có tội lỗi và sự hổ thẹn là có vẻ bảo tồn sự hợp nhất linh hồn với ít hoặc không có sự phân mảnh linh hồn. Nếu hai người đàn ông, hay hai người phụ

nữ, yêu nhau sâu sắc và trao và nhận tình yêu đó một cách tự nguyện, mà không có sự lưu giữ (tội lỗi và sự hổ thẹn), thì sự trao đổi là trong sáng và rõ ràng và không có sự phân mảnh xảy ra. Đối với trường hợp này, một lượng rất lớn của sự “chân thật một cách tàn bạo”

(brutal honesty) là cần thiết giữa những người bạn tình.

Chủ đề tiếp theo, nhiều bạn tình (polyamory), phụ thuộc vào sự cởi mở rất sâu và hoàn toàn nếu dạng này của mối quan hệ đóng góp cho sự tiến hóa và sự tăng trưởng tâm linh của những người bạn tình liên quan.

Những Tương Tác Nhiều Bạn Tình (Polyamorous/Multiple Partner) Nó có thể làm các bạn ngạc nhiên là chúng tôi trong các vương quốc cao hơn nói chung có nhiều bạn tình (partners). Điều này không nghi ngờ gì sẽ chống lại tất cả những cái mà các bạn đã được nghe về những mối quan hệ chính đáng. Tuy thế, không phải là có nhiều bạn tình sẽ gây ra các vấn đề như với con người trên Trái Đất. Đó là tính không trung thực, sự ghen tuông, sự chiếm hữu và sự lệ thuộc mà thường khởi lên giữa những người bạn tình.

Chúng tôi trong các vương quốc cao hơn đã đi đến hiểu biết rằng có đủ tình yêu cho tất cả mọi người và không ai không có tình yêu. Chúng tôi vui mừng khi một người bạn thân hoặc một người bạn tình có một trải nghiệm giác ngộ với một linh hồn khác bởi vì nó nuôi dưỡng chúng tôi. Nó không lấy đi trải nghiệm của chúng tôi về tình yêu đối với người đó.

Chúng tôi cởi mở và chân thật với nhau và tôn trọng các cách thức khác nhau mà mỗi người trong chúng tôi thể hiện tình yêu. Chúng tôi không bao giờ ràng buộc trong một mối quan hệ không nâng cả hai linh hồn lên. Nếu đi cùng một người thứ ba sẽ đe dọa theo cách nào đó đến mối quan hệ với người bạn tình ban đầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự kiềm chế

không đi vào một mối quan hệ như vậy.

Hầu hết những người đa tình trên Trái Đất không thể điều khiển được các tư tưởng đối lập và những sự phức tạp đi cùng những mối quan hệ như vậy. Một vài người có thể xử

lý được việc có nhiều bạn tình, nhưng phần lớn là đang tự lừa dối bản thân họ. Sự thành công 99

https://thuviensach.vn

với việc có nhiều bạn tình phụ thuộc vào tầng thứ mãnh liệt của mỗi mối quan hệ và mức độ

giao tiếp giác ngộ giữa mỗi thành viên trong nhóm.

Những sự cộng tác của những người đa tình thành công nhất khi mỗi một người liên quan có một mức độ tự trọng cao, cảm thấy thoải mái khi ở một mình cũng như khi ở với một người bạn tình, và không đặt yêu cầu quá mức lên những người khác. Nói một cách khác, những người bạn tình như vậy đang cảm nhận sự toàn bộ và sự trọn vẹn và không cần đến người khác, nhưng có mong muốn ở cùng với nhau.

Trong các vương quốc cao hơn, chúng tôi đã vượt qua sự ghen tuông và sự đố kỵ.

Ngoài ra, chúng tôi không trải nghiệm ốm đau hay bệnh tật gì, cái là một mối nguy hiểm phổ

biến đối với những mối quan hệ nhiều bạn tình trên Trái Đất. Những sự hợp nhất của chúng tôi (mergings), như chúng tôi hay gọi chúng, là giữa những linh hồn trưởng thành ưng thuận một cách hoàn toàn. Khi chúng tôi hoàn tất một quá trình hợp nhất, chúng tôi được làm cho phong phú hơn và sống động hơn, và có nhiều tình yêu hơn để trao cho các linh hồn khác trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi cũng thực hành phép tantra tập thể (group tantric lovemaking), nơi các dòng năng lượng và các khuôn mẫu năng lượng giữa mỗi thành viên của nhóm được tôn trọng và được tăng cường bởi phép tantra. Nói một cách khác, chúng tôi cảm thấy nhiều năng lượng sau buổi tantra hơn so với lúc trước.

Nếu các bạn trải nghiệm cảm giác kiệt sức hoặc mệt mỏi sau khi làm tình, thì các bạn đã hoặc là không tôn trọng dòng chảy tự nhiên của năng lượng, hoặc là các bạn có một số

những khuôn mẫu tình cảm chưa được giải quyết đang thể hiện trong dạng mối quan hệ của các bạn với người khác hoặc với những người khác. Không có gì là sai trái đối với đàn ông và đàn bà khi làm tình nhằm để trải nghiệm một sự giải phóng năng lượng, hoặc làm dịu bớt căng thẳng, nhưng nó không phải là dạng cao nhất của hoạt động tình dục.

Những Mối Quan Hệ Tantra

Chúng tôi đặt dạng quan hệ này ở phần cuối của mục này bởi vì một mối quan hệ

tantra thực sự là cực kỳ hiếm hoi và khó khăn, thậm chí là đối với những cặp đôi giác ngộ.

Có một năng lượng dữ dội phát ra bởi hai người hay nhiều hơn đang hiện diện một cách hoàn toàn với người khác. Các dòng năng lượng này, thường trong khuôn mẫu của một “hình số

8” hay là biểu tượng của vô cùng, xuyên qua các luân xa của mỗi người. Các bạn đã từng nghe lời phát biểu nào đó, “Tổng số là lớn hơn tổng cộng của các phần.” Điều đó là đúng đối với sự hợp nhất tantra.

Nhằm đi vào loại quan hệ này một cách thực sự, các bạn phải có khả năng vượt lên trên tất cả những nhãn hiệu và những định nghĩa liên quan đến nhau và đơn giản trở thành sự

tất cả của cuộc sống, được biểu hiện thông qua cái tôi vật lý của các bạn.

Bất chấp giới tính thực của các bạn, một trong các bạn sẽ đảm nhận vai trò nam giới, và một người là nữ giới. Dòng năng lượng này sẽ vây quanh các thái cực nam – nữ và sau đó mang các bạn vượt lên tính hai mặt đối lập để đi vào trạng thái Nhất Thể (Oneness).

Làm thế nào để một người đi vào một mối quan hệ tantra? Đầu tiên, phải có một lượng rất lớn của sự tin tưởng giữa những người bạn tình, và một sự sẵn sàng cởi mở đối với dòng năng lượng thần thánh theo cách này. Thứ hai, và chắc chắn là phần khó khăn nhất cho những sinh mệnh con người, cần phải có sự siêu việt hơn hẳn một thôi thúc sinh học thông thường để đạt được một điều gì đấy như là kết quả của việc hợp đôi. Trong trường hợp giao hợp tính dục, thôi thúc sinh học đó có thể là sự xuất tinh, hay là đạt được cực khoái.

100

https://thuviensach.vn

Không có các mục đích trong tantra, ngoại trừ là có sự hiểu biết toàn bộ (total awareness), từ khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, của dòng năng lượng giữa các bạn.

Nếu các bạn đã làm sạch hầu hết hoặc tất cả những khuôn mẫu tình cảm và tâm trí tiêu cực, thì nó là có thể để giữ một cách hoàn toàn (totally) trong từng khoảng khắc với người bạn tình của bạn, chú ý những chuyển động tinh tế (và rõ ràng) của năng lượng đang đi vào và đi ra không gian của mỗi người. Nếu các bạn giữ trong trạng thái này, năng lượng có thể tăng lên theo hàm số mũ, và trong một số trường hợp, có thể dâng lên cột sống, xuyên qua các luân xa, và thoát ra đỉnh đầu. Tuy nhiên, các bạn không thể buộc điều này phải xảy ra, hay mong muốn nó thay thế cho việc hiện diện toàn bộ trong từng khoảng khắc. Nếu các bạn thấy mình có một mục tiêu hoặc một ham muốn trong một cái ôm tantra, hãy nhẹ nhàng mang các bạn trở lại với việc thở sâu, thiền định, và cảm nhận năng lượng của bản thân bạn và của bạn tình của bạn.

Các bạn có thể trải nghiệm một cảm giác trôi nổi trong môt biển năng lượng vô hạn.

Khó có thể để nói đến đâu thì các bạn ngừng lại và bạn tình của bạn bắt đầu.

Nhằm để thực hành một cách thành công kỹ thuật tantra, các bạn phải có khả năng và có mong muốn để ra vài tiếng một ngày dành hoàn toàn cho việc hiện diện cùng với nhau.

Nếu các bạn đang nghĩ về một công việc phải hoàn thành, hay cái mà các bạn sẽ làm sau khi gặp nhau, tantra sẽ không làm việc. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm, sợ hãi, ngượng ngùng, hay phán xét về thân thể của bạn, hay đang giao tranh và chống lại các ý nghĩ của bạn, tantra sẽ không làm việc. Giống như sự giác ngộ, nó đến mà không cần mời, và tuy thế nó đòi hỏi môi trường phù hợp để nở hoa và kết trái.

Đi vào buổi tantra của các bạn mà không có những sự trông đợi, không có những sự

đòi hỏi, và xét đến cùng, không có các ham muốn, ngoại trừ việc ở cùng nhau và quan sát cái gì xảy ra. Tuy thế, đó không phải là “tin tưởng mù quáng” của việc quan sát cái gì xảy ra. Nó là dự định có ý thức, hay đúng hơn, là dự định siêu ý thức để hiện diện và hiểu biết vào mọi lúc và đơn giản quan sát năng lượng khi nó di chuyển giữa các bạn.

Những mối quan hệ tantra rất có vẻ sẽ thành công giữa những linh hồn sinh đôi giác ngộ cao, giữa các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, hay giữa các thành viên gia đình hồn thứ cấp. Các bạn có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay số lượng những cặp linh hồn sinh đôi giác ngộ mà cả hai đều đang ở trên Trái Đất cùng một lúc. Số lượng của những thành viên gia đình hồn nguyên thủy giác ngộ, những người ở cùng nhau trong các hoàn cảnh mà có thể thực hành tantra, cũng không nhiều hơn. Có lẽ có vài trăm, hay có thể là một nghìn, những thành viên gia đình hồn thứ cấp, những người đã sẵn sàng và có mong muốn đi vào vương quốc bí ẩn, say mê của tantra.

Tantra là có thể xảy ra giữa các cặp đôi đồng tính. Đó là vì hai người có cùng một giới tính có thể đảm nhận các thái cực trái ngược và cho phép các khía cạnh nam tính của họ tuôn chảy vào các khía cạnh nữ tính, và ngược lại. Nói chung, điều này khó khăn hơn nhiều so với những người có giới tính khác nhau, nhưng nó không phải là không thể. Nếu các bạn đang ở

trong một mối quan hệ giác ngộ, đồng tính và mong muốn trải nghiệm tantra, thì lời khuyên của chúng tôi là nắm lấy khả năng là các bạn có thể trải nghiệm sự hợp nhất thực sự, và tạo ra một môi trường nơi mà sự hợp nhất giác ngộ có thể xảy ra.

Nếu các bạn hiện đang trong một mối quan hệ với một ai đó mà bạn tin tưởng, các bạn có thể tiến tới tantra và có lẽ, với đủ sự hiểu biết, đi vào trạng thái bất tận này. Chúng tôi khuyến khích các bạn đọc Chương 5, “Bản Chất Của Sự Giác Ngộ”, để thu được một sự hiểu 101

https://thuviensach.vn

biết lớn hơn về cái được yêu cầu nhằm để trải nghiệm tantra. Nếu các bạn không ở trong một mối quan hệ, các bạn có thể kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn và linh hồn sinh đôi của mình để xắp xếp một sự gặp gỡ với một người bạn tình tantra thích hợp, nhưng điều đó tất nhiên không đảm bảo rằng một cặp đôi như vậy sẽ dẫn đến tantra.

Tantra và sự Hợp nhất Năng lượng

Như đã nói bên trên, việc thực hành tantra chỉ có thể xảy ra khi các linh hồn đã hàn gắn phần lớn các vấn đề tính dục và có khả năng hiện diện một cách đầy đủ với nhau, từ

khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, mà không có sự trông đợi, dù công khai hay kín đáo.

Trong hầu hết các trường hợp, những người bạn tình tantra cần nhiều năm thực hành và chuẩn bị trước khi họ có thể di chuyển năng lượng thành công trong một phép tantra.

Những sự nâng cao đối với việc làm tình có thể có lợi, nhưng đó không phải là tantra.

Những nghi lễ đặc biệt, nhảy, cúng tiến những món đồ, tụng kinh, hay sự vận động được rèn luyện của Kundalini có thể là hữu ích, nhưng những thứ đó không phải là tantra. Chúng có thể giúp chuẩn bị cho linh hồn đi vào một trạng thái tantra, nhưng tantra thực sự chỉ xảy ra khi tất cả những sự phán xét và những định kiến được dẹp sang một bên, tất cả những rào cản được gỡ bỏ, tình cảm và tâm trí, việc trao và nhận năng lượng được cân bằng, và mỗi một người một cách đầy đủ và hoàn toàn nhìn nhận người khác thực sự là Thần Thánh.

Các cặp đôi trong phép tu tantra có thể trải nghiệm như đang cưỡi trên những làn sóng của đại dương vũ trụ. Họ có thể cảm thấy được ngập chìm trong một biển vui sướng bất tận.

Việc đến với nhau của linh hồn họ tạo ra một thực tại lớn hơn, sự bắt đầu của một nhóm phức hợp hồn. Có một “chúng tôi” vượt trên “bạn” và “tôi” và tuy thế không làm bớt đi tính cá thể của các linh hồn.

Chúng tôi đã chạm đến chủ đề tantra này một cách tóm tắt bởi vì nó liên quan đến sự

toàn thể và sự hợp nhất của các linh hồn cá thể. Trong khi cái được gọi là tình dục “bình thường” giữa những con người chưa giác ngộ thúc đẩy sự phân mảnh linh hồn, việc thực hành tantra, khi được thực hiện một cách thích hợp, thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn. Các cơ

cấu của yoga tantra, và những sự phức tạp của việc trao đổi năng lượng có thể phải cần toàn bộ một cuốn sách để mô tả chúng một cách hợp lý, do đó chúng tôi sẽ tóm tắt bằng việc nói rằng mọi thực hành giữa hai hay nhiều linh hồn mà trân trọng sự toàn vẹn và sự đồng nhất của mỗi một thành viên, và điều đó liên quan đến một mức độ hiểu biết chính mình cao, sẽ

thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn chứ không phải là sự phân mảnh linh hồn. Tất cả là về năng lượng và nó được trao và nhận như thế nào giữa mỗi thành viên. Nếu nó là một sự trao đổi rõ ràng và trong sáng, thì không có nghiệp nào được tích lũy và không có sự phân mảnh nào xảy ra.

Sự Mang Thai Giác Ngộ

Chúng tôi sẽ nói về chủ đề này một cách tóm tắt, khi nó có thể tác động đến sự hợp nhất linh hồn. Những linh hồn tiến hóa cao vượt trên tư tưởng mật độ 4 có thể lên kế hoạch cho sự mang thai của họ và có thể giao tiếp với linh hồn (các linh hồn) đang nhập thai trước sự mang thai. Trong thực tế, họ có thể lập kế hoạch làm cha mẹ của họ theo một cách mà tổ

chức “Planned Parenthood” của các bạn, thậm chí nằm mơ cũng không thể được.

Nó là có thể để ngoại cảm với linh hồn (các linh hồn) đang nhập thai đến mức độ là các bạn có thể biết cái mà đứa trẻ sẽ được sinh ra muốn trải nghiệm và cái gì là những bài 102

https://thuviensach.vn

học linh hồn trên Trái Đất của anh ấy hay cô ấy (đứa bé). Tất nhiên, điều này yêu cầu sự lắng nghe thật cẩn thận và một sự sáng suốt tích cực và bản năng ngoại cảm.

Làm thế nào để phát triển khả năng nhìn thấy tương lai (clairvoyant) và các khả năng ngoại cảm mà kênh này có dạy? Chúng tôi khuyến khích các bạn tiếp tục với anh ấy về chủ

đề này. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết về việc làm thế nào phát triển các khả năng thần bí và trực giác trong cuốn sách này, ngoại trừ là nói rằng chúng sẽ dễ dàng hoạt động hơn nhiều nếu linh hồn các bạn được hợp nhất.

Sự Mang Thai Trong Các Vương Quốc Cao Hơn

Chúng tôi thêm chủ đề này để thỏa mãn những ai hiếu kỳ. Nó chỉ liên quan một chút đến sự thảo luận chính của chúng tôi.

Trong mật độ 3, sự mang thai và sinh nở chủ yếu là tiềm thức và bản năng. Những người phụ nữ bị kẹt trong mật độ 3 có một bản năng “sinh con” rất mạnh mẽ và nó thường chế ngự những trạng thái tình cảm và tâm trí của họ. Họ có thể không sẵn sàng hoặc chưa đủ

trưởng thành để nuôi dưỡng một đứa trẻ, nhưng nỗ lực của họ để có một gia đình quan trọng hơn điều đó và họ thụ thai và sinh con khi còn trẻ.

Trong mật độ 4, những bậc cha mẹ có khả năng lập kế hoạch gia đình của họ một chút có ý thức hơn. Thường có một sự tác động qua lại lẫn nhau giữa sự hiểu biết tình cảm/tâm trí và bản năng sinh nở. Những linh hồn mật độ 4 cao hơn có thể giao tiếp với những linh hồn đang nhập thai để tham dự một cách tích cực vào những bài học của linh hồn trên Trái Đất.

Trong mật độ 5, cấu trúc vật lý của những sinh mệnh con người thay đổi một cách đáng kể. (Chúng tôi giới thiệu các bạn đến các tác phẩm trước đây nơi mà sự thăng lên về

mặt vật lý được thảo luận chi tiết). Các linh hồn đi vào các thân thể mật độ 5 không đòi hỏi sự giao hợp tính dục. Họ có thể phóng một phần của bản thân họ từ phần cha mẹ của linh hồn họ trực tiếp vào bụng của một bà mẹ mật độ 5. Đứa trẻ mật độ 5 tiến hóa nhanh hơn những đứa trẻ trong mật độ 3 và 4, và không thể hiện các ràng buộc tình cảm thường thấy trong những đứa trẻ mật độ thấp.

Trong mật độ 6, các linh hồn không cần bụng của một bà mẹ nhằm để tái sinh. Họ có khả năng sản xuất một thân thể trực tiếp vào một hành tinh mật độ 6 và bắt đầu thực hiện chức năng như một sinh mệnh ánh sáng rực rỡ.

Các thân thể vượt trên mật độ 6 không tồn tại trong ý nghĩa là các bạn có thể sử dụng để hình dung. Các linh hồn đang khám phá các thế giới mật độ 7 có thể ngay lập tức biểu hiện bằng bất kỳ một phương tiện nào họ muốn mà thích hợp với môi trường họ đang khám phá. Vượt trên mật độ 7, khái niệm thân thể trở nên vô nghĩa, mặc dầu các sinh mệnh trong các vương quốc cao hơn này có thể xuất hiện với các thân thể khi được quan sát bởi những người sáng suốt và những người có khả năng ngoại cảm trên Trái Đất. Trong thực tế, họ là các sinh mệnh Ánh Sáng bao la, nhưng tâm trí của các linh hồn trên Trái Đất sẽ có vẻ diễn giải Ánh Sáng này trong một dạng có thể hiểu được, gọi tên là, một dạng giống con người.

Sự Tái Hợp Nhất Của Các Gia Đình Hồn Trên Trái Đất

Đây là một chủ đề yêu mến đối với những trái tim của chúng tôi, những người trong chúng tôi đã đang làm việc với loài người một cách kiên nhẫn và siêng năng từ các vương quốc cao hơn. Chúng tôi nhìn thấy niềm khao khát và sự cô đơn hiện diện trong hầu hết tất cả những sinh mệnh con người trên Trái Đất. Chúng tôi chia sẻ niềm khao khát của các bạn 103

https://thuviensach.vn

để có thể đi lại giữa các bạn và ôm lấy các bạn trong một cảm giác vật lý. Tuy thế chúng tôi biết rằng các bạn phải trưởng thành và tiến hóa đủ để có thể có sự tương tác trực tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi là các thành viên của gia đình hồn của kênh này và của nhiều người trong các bạn đang đọc cuốn sách này. Chúng tôi đến từ khắp giải Ngân Hà để làm việc với các bạn và khuyến khích các bạn thoát khỏi những giới hạn mà các bạn đã tự đặt ra cho mình (và những giới hạn đã được đặt vào các bạn bởi những người tin rằng họ có thể kiểm soát các bạn).

Trong những năm tới đây trên Trái Đất, các bạn sẽ liên lạc với nhiều những thành viên gia đình hồn của mình, những người đã tái sinh ở đây. Trước tiên nó sẽ là các thành viên gia đình hồn thứ cấp và các thành viên gia đình hồn mở rộng, nhưng cuối cùng các bạn sẽ tái hợp nhất với gia đình hồn nguyên thủy của mình và với linh hồn sinh đôi của mình.

Từ quan điểm của chúng tôi, tất cả mọi thứ xảy ra theo trật tự Thời Gian Thần Thánh hoàn hảo. Tuy thế trong thế giới của các bạn, những trái tim của các bạn trưởng thành một cách mệt mỏi và nó dường như mất một lượng thời gian rất lớn để vượt qua bóng tối và sự

dốt nát vẫn lan tràn rất nhiều trên hành tinh của các bạn. Chúng tôi khuyên các bạn không nên nản chí và giữ sự tập trung vào những giấc mơ và các viễn cảnh của các bạn. Dù những thứ tối tăm được nhìn nhận như thế nào trên Trái Đất, thì Ánh Sáng cũng đã chiến thắng.

Hãy để ánh sáng của các bạn chiếu rọi vào những nơi tối tăm nhất trên thế giới của các bạn.

Đừng sợ hãi việc nhìn thẳng vào những kẻ hèn hạ nhất giữa các bạn, bởi vì họ là những đứa trẻ của Thượng Đế đang mang những chiếc mặt nạ của những kẻ khủng bố và những kẻ sát nhân. Các bạn có thể giúp họ thức tỉnh từ những cơn ác mộng khi các bạn mang tất cả các phần của bản thân mình vào sự hợp nhất.

Nó là điều cực kỳ vui sướng của chúng tôi khi mang đến cho các bạn phần này của cuốn sách. Hãy biết rằng chúng tôi luôn luôn bên cạnh các bạn và các bạn là cực kỳ quý báu đối với chúng tôi. Chúng tôi là Leah và các thành viên của Hội Đồng Ngân Hà. Nhiều phúc lành đến tất cả các bạn.

104

https://thuviensach.vn

Chương 3

Sự Phân Mảnh Linh Hồn

Xin chào, các bạn yêu dấu, đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy, các Đấng Sáng Tạo. Đây là một chủ đề khó khăn và là một thách thức đối với việc viết ra của kênh này, và có lẽ là một thách thức đối với việc đọc của các bạn. Lý do là vì ngôn ngữ của các bạn không đủ để mô tả một cách phù hợp những ý tưởng và những khái niệm ở đây. Tuy thế, việc hiểu được nội dung này sẽ tăng cường rất lớn hiểu biết của các bạn về linh hồn và nhiều những biến thể trong sự biểu hiện của nó.

Chúng tôi đã giới thiệu chủ đề về sự phân mảnh linh hồn, nhưng có nhiều dạng và nhiều động lực đã được tạo ra khi các bạn tương tác trong các mối quan hệ với những thực thể con người khác và với những thực thể không phải con người. Ngoài ra, chúng tôi đã ngụ

ý vài lần rằng có các ngoại lệ đối với các cấu hình thông thường của các linh hồn. trong chương này, chúng tôi sẽ khám phá một số những sự kì dị và hiếm hoi có thể có giữa các linh hồn bởi vì nhiều người trong các bạn sẽ có vẻ đối diện với những lối rẽ và những khúc quanh bất thường này trên hành trình linh hồn.

Hãy để chúng tôi trở lại một lần nữa sự nghiên cứu về sự phân mảnh linh hồn, từ một góc nhìn hơi khác.

Có lẽ nó là tốt nhất khi tưởng tưởng rằng mỗi một mảnh của linh hồn bạn giống như

một người đang rời bỏ gia đình của mình và đi ra ngoài đến với thế giới rộng lớn để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và trải nghiệm. Những mảnh hồn này đi vào những loại quan hệ khác nhau với những mảnh khác và với các linh hồn cha mẹ khác. Thêm nữa, các mảnh của các linh hồn đi vào mối quan hệ với các bạn, với phần cha mẹ, là thực thể có chủ quyền và là mảnh hồn nguyên thủy đang đọc nội dung này.

Trạng thái lý tưởng để hiểu được chương này sẽ liên quan đến việc tách ra một cách hoàn toàn khỏi vở kịch của sự phân mảnh linh hồn và đơn giản quan sát nó bên trong vô số

những sự kết hợp có thể và những sự hoán vị có thể của loài người và của những dạng sống khác. Không nghi ngờ gì nó là một chủ đề hấp dẫn và không có cách nào để chúng tôi gói tất cả trong phạm vi các trang giấy của cuốn sách này. Nó sẽ có vẻ tạo ra nhiều câu hỏi và vì vậy, kênh này đang mong muốn tự thực hiện thông qua các buổi thuyết trình, các buổi hội thảo và các khóa gặp mặt riêng.

Hãy để chúng tôi bắt đầu mục này với một cái nhìn khác vào khái niệm các sinh mệnh có chủ quyền.

Các Sinh Mệnh Có Chủ Quyền

Một sinh mệnh có chủ quyền bao gồm phần cha mẹ của một linh hồn và nhiều mảnh hồn đã được hợp nhất trở lại phần cha mẹ. Nếu một sinh mệnh có chủ quyền như vậy không giác ngộ hoàn toàn, anh ta hay cô ta có thể có phần cha mẹ cư trú trong các vương quốc cao hơn và mảnh hồn nguyên thủy sống trong một thân thể con người trên Trái Đất, hoặc một thân thể người vượn trên một hành tinh mật độ 3, 4, 5 hay 6.

Những sinh mệnh có chủ quyền trong các vương quốc cao hơn không lẫn lộn với các thực thể lìa khỏi xác, là các mảnh hồn cư trú trong các vương quốc astral, ether hay nhân 105

https://thuviensach.vn

quả. Những thực thể như vậy có thể trợ giúp (hoặc gây cản trở) cho Trái Đất và các cư dân của nó. Mặc dầu một thực thể lìa khỏi xác có thể xuất hiện trong dạng tương tự với một sinh mệnh có chủ quyền, có nhiều cách để biết về sự khác biệt, mà sẽ được nói chi tiết bên dưới.

Có bao nhiêu sinh mệnh có chủ quyền hiện diện trên Trái Đất? Nó phụ thuộc vào đặc tính chuyên môn nào mà bạn muốn có trong định nghĩa của bạn về chủ quyền. Như chúng tôi đã giải thích trước đây, tất cả các sinh mệnh con người trên Trái Đất đều có một linh hồn.

Tuy nhiên, nó không đơn giản là tỷ lệ một-một, có nghĩa là trên 7 tỷ thân thể, thì có trên bảy tỷ linh hồn. Đây là nơi mà mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút.

Các bạn có vài trăm sinh mệnh con người trên Trái Đất đã hoàn toàn hợp nhất tất cả

các tầng thứ của họ và các chiều kích của họ và là những linh hồn toàn bộ, trọn vẹn đã nhúng trong các thân thể con người. Những linh hồn này vẫn có các tầng thứ cao hơn không bị giới hạn đối với hành tinh này. Tuy nhiên, họ đã truy cập không bị ngăn trở vào các tầng thứ cao hơn này và như vậy, đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, mỗi người trong số họ là Một Sinh Mệnh, đang tồn tại một cách đồng thời trong 12 tầng thứ và chiều kích. Nếu họ cần truy cập một trong các tầng thứ cao hơn của Sinh Mệnh họ, sự truy cập đó được cho phép ngay lập tức bởi Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ của họ.

Về bản chất, họ là đồng sáng tạo với Thượng Đế, đang đi lại trong các thân thể vật lý trên Trái Đất. Một số là những bậc đạo sư nổi tiếng hay những vị thầy nổi tiếng, những người khác giữ trong sự giấu mặt, nói một cách ẩn dụ, và thích ẩn danh hơn. Một cách cơ

bản, họ đã thể hiện một lượng rất lớn tiềm năng không giới hạn của họ, mặc dầu không phải tất cả các khả năng của họ có thể hiển lộ ra bên ngoài.

Nó là cực kỳ khó khăn cho các sinh mệnh chiều kích cao hơn đi lại một cách cởi mở

trên Trái Đất. Điều này một phần là bởi nguyên tắc không can thiệp (non-interference principle), nói rằng họ không thể vi phạm vào tự do ý chí của loài người, hoặc ép buộc các sinh mệnh con người phải thay đổi hành xử của họ. Thể hiện một cách thoải mái các năng lực siêu linh tiên tiến và trực giác của họ sẽ có thể phá hủy các hệ thống niềm tin đang tồn tại trên Trái Đất nhanh hơn sự cho phép thông thường bởi những người mà công việc của họ là đảm bảo rằng tự do ý chí không bị vi phạm.

Nói một cách khác, không phải tất cả các linh hồn trên Trái Đất đã sẵn sàng để các hệ

thống niềm tin yêu thích của họ bị phá hủy và tan rã ngay lập tức. Cần phải có sự tôn trọng đối với tốc độ mà tại đó các linh hồn trên Trái Đất khao khát tiến hóa.

Lý do khác mà các sinh mệnh chiều kích cao hơn hiếm khi đi lại trên Trái Đất là bởi vì nó là rất khó khăn cho họ giữ được trạng thái rung động khi hiện diện trong các tầng thứ

thấp của tư tưởng. Khi họ đến Trái Đất, họ thường không ở lâu. Ví dụ, đấng lâm phàm Babaji đã xuất hiện đủ lâu để mang đến một pháp môn yoga tiến tiến, và sau đó lại rời đi trước khi rung động của anh ấy bị tổn hại.

Do đó, việc giao tiếp với các sinh mệnh giác ngộ có chủ quyền đang biểu hiện một cách đầy đủ tiềm năng của họ thường bị hạn chế. Nếu họ có các thân thể trên Trái Đất, họ có thể chỉ xuất hiện với những người đã sẵn sàng cho sự hiện diện của họ.

Phần lớn các thực thể có chủ quyền trên Trái Đất đã chưa hợp nhất một cách hoàn toàn. Họ đang làm việc hướng đến sự giác ngộ cá nhân. Mặc dầu họ có một sự kết nối mạnh mẽ với các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, và có một lượng rất lớn của năng lượng đó được nhúng trong thân thể/tâm trí/nhân tính trên Trái Đất của họ, họ vẫn có một số

lượng đáng kể các mảnh hồn trong các thời gian và các không gian khác.

106

https://thuviensach.vn

Có khoảng 1,5 tỷ linh hồn trên Trái Đất có thể xem như có chủ quyền. Đối với tất cả

các mục tiêu thực tiễn, họ là các linh hồn trọn vẹn trong các thân thể con người, có nghĩa là phần lớn năng lượng linh hồn họ được nhúng trong dạng con người. Xấp xỉ 4,5 tỷ linh hồn khác, có một sự kết nối tối thiểu với phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, nhưng được điều hành chủ yếu từ một mảnh hồn chính trong thân thể con người. Khoảng 1,0 tỷ linh hồn trên Trái Đất đã bị phân mảnh mạnh khiến họ chỉ có một lượng rất nhỏ năng lượng linh hồn hiện diện trong các thân thể con người của họ, chỉ đủ để giữ cho thân thể sống sót trong nhiều trường hợp.

Một số linh hồn đã phân mảnh mạnh có năng lượng của họ nhúng trong nhiều thân thể

con người, và ngược lại, nhiều những thân thể con người có năng lượng của nhiều linh hồn bên trong họ.

Lý do cho mạng lưới “hỗn độn” của năng lượng linh hồn khắp Trái Đất là bởi vì khoảng thời gian dài mà các linh hồn đã tái sinh ở đây, và một số lượng lớn những sự phân chia linh hồn và những sự phân mảnh linh hồn đã xảy ra. Nghĩ một chút về việc làm thế nào mà nhiều những trải nghiệm chấn động đã xuất hiện trên Trái Đất. Có một chút ngạc nhiên là quá nhiều linh hồn ở trên Trái Đất cảm thấy bất lực và bơ vơ. Không chỉ là họ đã sử dụng chỉ

một phần nhỏ của năng lượng linh hồn, mà họ còn sống bên trong các hệ thống chính phủ

khuyến khích sự lệ thuộc và sự tuân phục.

Bởi vì hầu như tất cả các bạn đang đọc tài liệu này thuộc vào loại các sinh mệnh có chủ quyền đang làm việc hướng đến sự giác ngộ, phần còn lại của mục này sẽ liên quan đến các vấn đề mà các bạn phải đối diện trong việc truy tìm sự hợp nhất linh hồn.

Các linh hồn có chủ quyền trên Trái Đất đã giác ngộ một phần có thể nhận được lợi ích rất lớn từ sự giúp đỡ và sự hướng dẫn của các sinh mệnh trên thế giới khác.

Những linh hồn thế giới khác này đến để giúp đỡ cho những sinh mệnh có chủ quyền hoặc những thực thể lìa khỏi xác, nhưng hầu hết những người giác ngộ là những linh hồn có chủ quyền. Họ thường phụng sự những sinh mệnh con người này, những người nằm trong số

những người tiến bộ nhất trên con đường tiến hóa.

Như đã nói trước đây, các sinh mệnh từ các vương quốc cao hơn đã khám phá ra rằng kết nối theo phương pháp ngoại cảm từ các vương quốc đó là dễ dàng hơn nhiều so với việc đi lại một cách cởi mở trên Trái Đất (hay thậm chí là đi lại âm thầm trong một số dạng cải trang).

Các Sinh Mệnh Có Chủ Quyền và Những Thực Thể Lìa Khỏi Xác Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một sinh mệnh có chủ quyền và một thực thể lìa khỏi xác, khi kết nối với những người hướng dẫn của các bạn?

Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tầng thứ của tư tưởng đang phát ra từ người hướng dẫn. Nếu các bạn rất sáng suốt, thì đó không thành vấn đề, bởi vì các bạn có thể nhận ra sự

hiện diện đầy đủ và kỳ diệu của thực thể có chủ quyền so với một mảnh của ánh sáng mà chỉ

có được môt mức độ giới hạn của tư tưởng (trong trường hợp một sinh mệnh lìa khỏi xác).

Nếu thực thể tinh thần (spirit) mà các bạn đang kết nối là một thành viên gia đình đã chết, hay hiện đang có một thân thể trên Trái Đất, thì khả năng đó là một thực thể lìa khỏi xác. Hầu hết các sinh mệnh con người, sau khi rời Trái Đất, đã không thăng lên về mặt tinh thần và không tái hợp nhất một cách trọn vẹn với các phần cha mẹ của họ trong các vương quốc cao hơn. Chỉ khoảng 20 triệu linh hồn đã đi qua sự thăng lên về mặt tinh thần, ngoài ra 107

https://thuviensach.vn

độ chừng 10 tỷ linh hồn đã có các đời sống trên hành tinh Trái Đất từ khi loài người bắt đầu tái sinh trên 10 triệu năm trước. Nhiều trong số 20 triệu linh hồn này đang hiện diện trong các thân thể con người trên Trái Đất ngày nay – trong thực tế, khoảng 90% trong số họ. Chỉ

còn khoảng 2,0 triệu linh hồn đã tái sinh trên Trái Đất trước đây bây giờ là các thực thể có chủ quyền đang trợ giúp Trái Đất từ các cảnh giới cao hơn ở thời điểm hiện tại.

Thêm nữa, có khoảng 7,0 triệu linh hồn có chủ quyền đã chưa bao giờ tái sinh trên Trái Đất, những người đang trợ giúp Trái Đất ở thời gian này. Những người này bao gồm các thiên thần, các tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên (ascended masters), cũng như

những người ngoài hành tinh giác ngộ. Để cho đẹp, các con số tròn trịa, có thể nói rằng con số tổng cộng của các thực thể có chủ quyền chiều kích cao hơn đang làm việc với Trái Đất là khoảng 10 triệu.

Khi các bạn cân nhắc đến trên 3 tỷ linh hồn đã tái sinh trên Trái Đất trong các thời gian quá khứ nhưng không ở trong dạng vật lý ở thời điểm hiện tại, thì các bạn có thể làm một con tính. Hãy cho rằng 2 tỷ linh hồn trong số họ đang giúp đỡ Trái Đất. Phần còn lại đã đi đến các hệ thống sao khác. Đối với những người ngại tính toán, nó có nghĩa là chỉ có khoảng 1 linh hồn trong 200 linh hồn, những người không còn ở trên Trái Đất là đang trong một trạng thái có chủ quyền. (Thực sự, nó vào khoảng một trong 220). Phần còn lại đã phân mảnh vào các cấu hình khác nhau và có vẻ như đang giao tiếp từ một trạng thái lìa khỏi xác như là các mảnh hồn chính hay phụ. (Tức là 2 tỷ linh hồn này là những thực thể lìa khỏi xác, không phải là những sinh mệnh có chủ quyền – ghi chú của người dịch).

Làm Thế Nào Các Linh Hồn Phân Mảnh

Các linh hồn sống trong một nghịch lý. Một mặt, họ là những hình ảnh thu nhỏ toàn bộ và trọn vẹn của Thượng Đế, “các tia sáng Thần Thánh”, và một mặt dường như họ yếu ớt và rất dễ vỡ thành hàng triệu mảnh. Không có nhận thức nào là hoàn toàn chính xác. Linh hồn là một tia sáng khổng lồ, lớn hơn bất cứ thứ gì trong vũ trụ vật lý. Nó là có thể thấm qua, xuyên qua mọi thứ và bởi vì như vậy, nó có thể mở rộng bản thân vào các đời sống khác nhau, các tầng thứ và các chiều kích khác nhau nhằm nhận thức được cái gì đang xảy ra tại đó. Khi nó có những trải nghiệm mãnh liệt trong các thế giới thấp hơn, một phần của linh hồn (thường là phần có sức hút mạnh) thường bị hấp dẫn vào các trải nghiệm này và trở nên dính mắc về mặt tình cảm và về mặt năng lượng.

Mọi lúc khi các bạn có một một trải nghiệm mãnh liệt, một chấn động hoặc một sự

kiện tiêu cực in dấu bản thân nó vào một hoặc nhiều hơn 6 thân thể thấp của các bạn, thì dấu ấn đó tác động đến linh hồn bạn ở một mức độ nào đó. Nếu có rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt, một phần năng lượng linh hồn bạn bị hút vào trải nghiệm đó, cũng như bị hút vào không gian và thời gian nơi mà trải nghiệm đó xảy ra, cũng như bị hút vào bất kỳ sinh mệnh nào hoặc đối tượng nào là một phần của trải nhiệm đó. Các bạn có một bài hát nối tiếng được gọi là, “Tôi Đã Để Trái Tim Mình ở San Francisco”. Đối với một số người nó có thể là một trong những “bản tình ca ngớ ngẩn”, những nó minh họa cho cái mà chúng tôi đang nói ở

đây. Nếu các bạn đã có một tình yêu mãnh liệt ở thành phố đó, các bạn có thể đã để lại một vài mảnh hồn của bạn ở đó, trong người yêu của bạn, và trong những nơi chốn mà bạn và người yêu của bạn gặp gỡ nhau và đã có những cảm xúc mạnh mẽ.

Khi các bạn nghe những bài hát nào đó, các bạn có thể nghĩ về những nơi nào đó.

Trong khi bài hát có thể chỉ là một sự kích hoạt tâm trí, nó có thể mở ra một “cổng” vào những mảnh hồn của các bạn mà đã rời đi trong quá khứ.

108

https://thuviensach.vn

Khi các bạn mơ về những nơi chốn nào đó hết lần này đến lần khác với sự rõ ràng đầy sống động, thì có khả năng là các bạn có các mảnh hồn của mình ở những nơi chốn đó, đặc biệt nếu việc nghĩ về những nơi chốn đó khơi dậy rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Nó không chỉ

là những ký ức mãnh mẽ hay việc hồi tưởng cảm xúc, chúng là những ràng buộc về năng lượng. Linh hồn các bạn đã bị kéo dài ra, bị cuộn lại và bị tụ lại xung quang những nơi chốn, những con người và những sự kiện này.

Kênh này đã báo cáo rằng ngay trước một thời kỳ đi lại nhiều, anh ấy thường cảm thấy “không tiếp đất” (ungrounded). Anh ấy đôi lúc trải nghiệm mất tập trung vào cái ở ngay trước mặt. Anh ấy cho rằng điều này là bởi các khía cạnh của linh hồn anh ấy đang đi trước đến những nơi mà anh ấy sẽ đến và làm cho đường đi thuận lợi hơn trước khi thân thể vật lý đến đó.

Khi các bạn mơ màng về tương lai, hay hồi tưởng về quá khứ, các bạn có thể đang làm nhiều thứ hơn là đơn giản bị thu hút vào những ký ức vu vơ. Linh hồn các bạn có thể

kéo dài bản thân nó theo dòng thời gian của bạn và thậm chí mạo hiểm đi vào các dòng thời gian thay thế, đặc biệt nếu các bạn thiên về việc thưởng ngoạn các viễn cảnh “có thể xảy ra”.

Các bạn có thể đã nghe thành ngữ, “Sợ hãi về tương lai sẽ mang những trải nghiệm sợ

hãi đến với bạn”. Khi các bạn nghiên cứu với các khả năng “có thể xảy ra”, linh hồn bạn kéo dài bản thân nó vào những dòng thời gian thay thế này được hình thành bằng cách tập trung năng lượng trong các hướng cụ thể. Nếu đủ sự mãnh liệt của nỗi lo lắng và sự khó chịu về

một kết quả cụ thể, thì các bạn đang tiếp sinh lực cho kết quả đó và làm cho nó trở thành có thể.

Nếu các bạn có thể thấy được cái cách mà linh hồn bạn phân mảnh và gửi năng lượng của nó theo rất nhiều những hành lang sáng và tối, nó sẽ có vẻ giống như một chất lỏng thấm qua một mạng lưới phức tạp những vết nứt trên mặt đất. Nơi đâu nó đào vào năng lượng xác thực là nơi mà những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn bị ám ảnh lặp đi lặp lại hoặc bị

ám ảnh bởi các hậu quả được thấy trước.

Để hiểu được tốt hơn cách mà các linh hồn kéo dài, cuộn, vặn vẹo và phân mảnh, chúng tôi sẽ đặt những trải nghiệm này vào các loại. Những cái “có thể xảy ra” và những suy nghĩ bất thường có thể dẫn đến kết quả tạo ra những mảnh hồn nhỏ, những gói nhỏ của năng lượng linh hồn nhúng bảnh thân chúng vào các vương quốc nào đó, các chiều kích, các tầng thứ và các nơi chốn nào đó trong thời gian và không gian.

Khi một lượng rất lớn năng lượng được đầu tư vào một người, một nơi chốn hay một thứ, các bạn có thể có những mảnh hồn lớn được nhúng vào đó.

Cuối cùng, các bạn có phần hồn cha mẹ, hay khu vực chính của năng lượng linh hồn mà từ đó các mảnh được vỡ ra và gắn bản thân chúng vào các thực tại khác. Thông thường phần cha mẹ của linh hồn ở trong các vương quốc cao hơn, và một mảnh chủ yếu của nó mở

rộng vào Trái Đất, nhưng nếu đủ năng lượng được kéo xuống các thế giới thấp hơn, phần cha mẹ có thể cư trú trong thân thể vật lý của linh hồn đó, hay thậm chí trong thân thể của một linh hồn khác. Như đã nói trước đây, càng nhiều năng lượng phần hồn cha mẹ ở trong thân thể vật lý của các bạn, thì càng có nhiều sức sống và sức mạnh cá nhân cho bạn trên thế giới.

Tuy nhiên, trước khi các bạn có thể kéo phần cha mẹ xuống thân thể, phải có một mức độ

cao của sự hợp nhất các mảnh hồn của bạn. Đó là vì công việc của phần cha mẹ là xắp đặt những trải nghiệm linh hồn của bạn từ sự an toàn của các vương quốc cao hơn để giúp các bạn hợp nhất những mảnh của mình.

109

https://thuviensach.vn

Các Khuôn Mẫu Năng Lượng

Khi sự phân mảnh linh hồn chỉ hiện diện chút ít, các bạn sẽ có những khuôn mẫu năng lượng nhỏ, những xoáy dường như vỡ ra từ sinh mệnh có chủ quyền. Những khuôn mẫu này không giảm đi đáng kể năng lượng tổng thể của linh hồn, và cũng không không thu nhỏ tầm vóc, kích cỡ hay sự mãnh liệt của nó bao nhiêu.

Ví dụ, các linh hồn với rất nhiều sự giận dữ, có thể hướng “những chiếc dao găm” của ý định tiêu cực vào những người mà họ khinh miệt hoặc vào những ai họ thấy đố kỵ. Những năng lượng tiêu cực như vậy có thể được nhận biết bởi những linh hồn nhạy cảm khác. Nếu năng lượng tiêu cực hướng đến những người nhạy cảm và sáng suốt, thì họ có thể nhận thức được cuộc tấn công đang hướng đến họ.

Nó là có thể cho những linh hồn có năng lượng cao hướng các khuôn mẫu năng lượng đến một linh hồn khác và gây cho linh hồn đó một phản ứng đối với năng lượng đó. Có những trường hợp nơi mà một linh hồn có thể có những cảm xúc tiêu cực hướng đến một linh hồn khác và đóng góp vào những điều rủi ro, hay tai nạn, hay trải nghiệm tiêu cực của linh hồn đó. Điều này trong quá khứ được gọi là “bỏ bùa”. Ngược lại, nếu một nhóm linh hồn lớn đang cầu nguyện cho hòa bình thế giới và gửi năng lượng tích cực đi khắp thế giới, thì có thể tác động đến những vùng đang có chiến tranh và góp phần vô hiệu hóa rất nhiều những ý nghĩ tiêu cực và những hậu quả tiêu cực.

Thêm vào với việc gửi những năng lượng linh hồn tích cực và tiêu cực đến người khác, năng lượng đó có thể được hướng đến những nơi chốn cụ thể. Điều này tạo ra những điểm xoáy nhân tạo tích cực hoặc tiêu cực (vortexes hay vortices). Những nơi mà rất nhiều sự cầu nguyện xảy ra liên tục, như là các nhà thờ, có thể trở thành các điểm xoáy tích cực, trong khi những nơi chốn có rất nhiều chiến tranh và bạo lực xảy ra có thể trở thành những điểm xoáy tiêu cực.

Nếu năng lượng linh hồn tích cực và tiêu cực được hướng vào một vật thể, như là một khối tinh thể hoặc một bức tượng, một vật thể như vậy có thể trở thành một “linh vật”. Bản thân vật thể không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào, nhưng sự đưa vào liên tục năng lượng linh hồn sẽ nạp cho cho vật thể. Nếu đối tượng là một khối tinh thể, hoặc một số loại vật liệu có tính chất khuyếch đại năng lượng, các bạn có thể nói rằng đó là một linh vật tự nhiên, được sử dụng dễ dàng cho các mục đích tích cực hoặc tiêu cực.

Trở lại với các tác động của năng lượng linh hồn lên con người, nếu các bạn có một ai đó từ hiện tại hay quá khứ của bạn đang gửi năng lượng tích cực hoặc tiêu cực đến bạn, cách tốt nhất là gửi tình yêu và tình thương trở lại với họ. Chỉ khi năng lượng của các bạn cộng hưởng với người gửi thì mới có thể bị tác động tích một cách tích cực hoặc tiêu cực bởi ý định của ai đó. Nói cách khác, những ý định như vậy đơn giản bật ra khỏi thể aura của bạn, hoặc sượt qua mà không có tác động. Tuy thế mà, nếu năng lượng là tiêu cực, thì cách tốt nhất để đảm bảo nó không đi vào trường aura của bạn và tác động xấu lên bạn, là bức xạ tình yêu và tình thương. Điều đó sẽ phá bỏ mọi cộng hưởng tiêu cực nào đã hình thành.

Hãy để chúng tôi lặp lại tuyên bố trước đây là, để các bạn hấp dẫn những sinh mệnh tiêu cực vào không gian của mình, các bạn phải có những tình cảm tiêu cực hoặc những niềm tin tiêu cực chưa được giải quyết khiến hình thành nên một trường cộng hưởng với các thực thể đen tối.

110

https://thuviensach.vn

Làm thế nào các bạn có thể biết một ai đó đang gửi năng lượng tiêu cực đến bạn? Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào hiểu biết của bạn như thế nào và cái gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nếu các bạn liên tục nghĩ về một ai đó và cảm thấy những ý nghĩ tiêu cực mà khác với đặc điểm bạn thường cảm thấy, điều đó có thể là một dấu hiệu rằng các bạn là người nhận những khuôn mẫu năng lượng tiêu cực. Sử dụng các kỹ thuật tâm linh và sự bảo về tinh thần (nói chi tiết trong Chương 4) để làm chệch hướng hoặc giải thể những khuôn mẫu đó trước khi chúng gắn vào trường aura của các bạn.

Tóm tắt lại, khi năng lượng linh hồn bị phân mảnh và đi đến một nơi cụ thể, nó có thể

được nhận biết bởi những linh hồn đang cư trú ở nơi đó, như là các gói năng lượng. Nếu năng lượng được ném ra một cách ngẫu nhiên, hoặc được hướng đến những người khác với rất ít sự phân mảnh thực sự, mà là với sự giận dữ, sợ hãi hay buồn chán đi cùng với nó, thì nó đơn giản được xem là “năng lượng tiêu cực”.

Các Hình Tư Tưởng

Khi có một mức độ phân mảnh đáng kể do bởi sự mãnh liệt của năng lượng, nó thường được phóng ra như các hình tư tưởng (thought forms). Các hình tư tưởng mạnh mẽ

hơn các khuôn mẫu năng lượng và chuyên biệt hơn và có định hướng hơn. Các hình tư tưởng rất giống với các thực thể trong đó họ có một mức độ thông minh và năng lượng tinh thần, nhưng họ là các dạng sơ khai so với các thực thể. Các hình tư tưởng có thể có một đời sống riêng của chính họ và thường bị nhầm lẫn là các thực thể.

Các hình tư tưởng có thể trôi nổi trong các cảnh giới astral, hay di chuyển trong các cảnh giới trí hoặc cảnh giới ether, phụ thuộc vào bản chất của các hình tư tưởng cụ thể. Các ý nghĩ phóng ra từ các linh hồn rất giận dữ có thể có rất nhiều động năng và sẽ có vẻ đi vào một cảnh giới phụ của các vương quốc astral, nơi mà họ lang thang khắp nơi, gắn bản thân họ vào những sinh mệnh nào đó hay những nơi chốn nào đó.

Một linh hồn với rất nhiều hình tư tưởng tiêu cực thuộc về những linh hồn khác thường được xem là bị chiếm hữu một phần. Trong khi điều này không thực sự đúng, việc bị

chi phối bởi các hình tư tưởng của các linh hồn khác có thể xem là một sự chiếm hữu.

Điều quan trọng ở đây là phân biệt giữa việc bị bắt vào những hình tư tưởng của chính người đó và những hình tư tưởng của những linh hồn khác. Nhiều những trạng thái tâm lý là do sự bận tâm với những hình tư tưởng của chính người đó đến mức độ là họ ngăn chặn linh hồn nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng.

Trong trường hợp bệnh hoang tưởng, nhiều những hình tư tưởng của chính người đó đang vắt kiệt sức họ, rồi lại tạo ra một hiện tượng hấp dẫn những ý nghĩ tương tự từ những người khác vào xoáy tiêu cực này của tư tưởng được phát ra bởi người bị hoang tưởng.

Trong khi nhận thức về việc bị tấn công sẽ có vẻ như không có bất kỳ tính xác thực vật lý nào, trên thực tế, linh hồn bị tấn công bởi chính những hình tư tưởng của anh ta hay cô ta, cũng như những hình tư tưởng của những người khác bị kéo vào xoáy tiêu cực.

Hầu hết các linh hồn không thể nói về sự khác nhau giữa các khuôn mẫu năng lượng, các hình tư tưởng, và các thực thể tiêu cực. Sự khác nhau chính giữa các khuôn mẫu năng lượng đơn giản và các hình tư tưởng là tầng thứ tổ chức của năng lượng.

Ví dụ, sự giận dữ, khi được thể hiện một cách thô bạo, có thể sinh ra các gói năng lượng tiêu cực khiến hình thành nên một khuôn mẫu hình học khi chúng thoát ra từ kẻ tấn 111

https://thuviensach.vn

công. Những gói năng lượng này có thể trôi nổi xung quanh người đã phát ra chúng, hay bay vào các cảnh giới vật lý và astral, tác động lên một lượng lớn con người.

Khi một sinh mệnh con người trạm trán với những khuôn mẫu năng lượng tiêu cực này, chúng có thể dính vào thể aura của người đó và gây ra các cảm xúc bực dọc. Những khuôn mẫu này tương đối dễ gỡ bỏ khỏi thể aura, thông qua một sự kết hợp của việc kêu gọi Ánh Sáng vàng và tụng những bài kinh khác nhau và đọc những câu chú.

Những hình tư tưởng tiêu cực, mặt khác, chiếm hữu một mức độ thông minh nào đó và có thể xem là những mảnh của thể trí đang phát ra từ kẻ tấn công. Chúng xuất hiện khi sự

giận dữ đã đang được khích động và tích lũy qua một thời gian cho đến khi nó bắt đầu chiếm được một đời sống riêng của nó. Các ý nghĩ có thể rất mạnh mẽ và có thể bắt chước các thực thể. Đó là lý do tại sao trên 80% tất cả các linh hồn tin rằng họ đang bị tấn công bởi các thực thể tiêu cực, trên thực tế, đang bắt gặp những hình tư tưởng tiêu cực của các linh hồn khác.

Nó cũng là điều thường thấy khi “các nạn nhân” đó bắt gặp chính những hình tư tưởng tiêu cực của họ mà họ đã phát ra từ thể aura của họ.

Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa các hình tư tưởng của bạn và những hình tư tưởng của các linh hồn khác? Thông qua việc thực hành các kỹ thuật và các quá trình tự nhận biết (self-awareness) khác nhau.

Xét đến cùng, những hình tư tưởng thuộc về ai không là vấn đề gì cả. Nếu các bạn đã hấp dẫn chúng, nó là vì các bạn đã có các ý nghĩ tương tự được kích hoạt bởi những niềm tin cốt lõi tiêu cực của chính bạn. Tất nhiên, các hình tư tưởng tiêu cực của những người khác liên tục quét lên bạn chống lại thể aura bên ngoài của bạn, do bởi sự hiện diện của các bạn trên một hành tinh vẫn chủ yếu là sự tiêu cực. Tuy nhiên, nếu các bạn không có gì để hấp dẫn chúng, chúng sẽ chỉ lơ lửng bên cạnh, bỏ qua sự hiện diện của bạn, hoặc ít nhất, sẽ ghé qua bạn một chút.

Trong việc nghiên cứu các động năng, các bạn học cách di chuyển và biến đổi năng lượng tiêu cực và các hình tư tưởng tiêu cực của những người khác theo các cách khác nhau.

Mỗi một phương pháp có các ưu điểm và các mặt hạn chế của nó. Các kỹ thuật thông dụng nhất bao gồm phản chiếu, làm chệch hướng, khúc xạ, làm trong suốt, thu hút, khuyếch đại và chuyển hóa. Trong chương tiếp theo, “Hàn gắn và Hồi phục Linh Hồn đến sự Trọn Vẹn”, chúng tôi sẽ đi vào các thực hành này sâu hơn.

Câu hỏi tiếp theo chúng tôi đưa ra cho các bạn như sau: “Làm thế nào để biết sự khác nhua giữa các hình tư tưởng tiêu cực và các thực thể tiêu cực?”

Cách tốt nhất là khám phá chủ đề về các thực thể một cách sâu hơn, như vậy các bạn có thể ghi nhận những dấu hiệu bịa đặt của một thực thể. Như đã nói trước đây, có hai loại thực thể mà các bạn có thể chạm trán khi các bạn cởi mở về mặt tâm linh và trực giác đối với các tầng thứ và các chiều kích khác nhau của vũ trụ. Họ là các sinh mệnh có chủ quyền và các thực thể lìa khỏi xác. Chúng tôi đã định nghĩa những thuật ngữ này, sự khác nhau chính là loại mảnh hồn liên quan (các sinh mệnh có chủ quyền được kết nối mật thiết với phần cha mẹ của linh hồn, trong khi các thực thể lìa khỏi xác là các mảnh lớn hoặc mảnh nhỏ dường như mất liên lạc với phần cha mẹ - trong thực tế các mảnh này vẫn được kết nối, nhưng họ

không trải nghiệm được điều đó.)

Hy vọng là, sau khi đọc mục dưới đây, khác biệt này sẽ trở nên rõ ràng hơn.

112

https://thuviensach.vn

Các Thực Thể Lìa Khỏi Xác

Như chúng tôi đã thảo luận trước đây, có 3 khía cạnh chính của sự phân mảnh linh hồn: các mảnh hồn nhỏ, các mảnh hồn lớn và các phần hồn cha mẹ. Các mảnh hồn nhỏ

thường biểu hiện như các khuôn mẫu năng lượng hoặc như các hình tư tưởng, trong khi các mảnh hồn lớn thường có được một đời sống của riêng họ, có một sự biểu hiện toàn ảnh (holographic representation) của thực thể có chủ quyền từ cái mà họ đã chia tách ra. Nếu các bạn quen thuộc với kỹ thuật toàn ảnh, các bạn biết rằng các mảnh hồn chứa một bản thiết kế

(bluprint) của toàn bộ tổ chức (whole organism) (hoặc dạng sống vô giác, như cách gọi nào đó).

Điều này thực sự đúng trên tầng thứ vật lý. Một sinh mệnh con người có thể bị một tổn thương não mà cần phải bỏ đi ¾ bộ não, bao gồm nhiều trung tâm sống còn, và tuy thế

một sinh mệnh con người như vậy vẫn có khả năng hoạt động cứ như thể là não còn nguyên vẹn. Một phần của lý do cho việc này là nhiều chức năng của con người không thực sự được định vị trong não, mà trong thể aura xung quanh bộ não. Tuy nhiên, một phần quan trọng của hiện tượng này là vì bản chất toàn ảnh của bộ não và sự thực là bên trong mỗi một mảnh nhỏ

của não là một bản thiết kế của toàn bộ tổ chức.

Đây là trường hợp của các mảnh hồn lớn. Khi có đủ sinh lực sống của thực thể có chủ

quyền được tách ra cùng với các mảnh hồn, về bản chất, chúng trở nên các sinh mệnh thực sự.

Các mảnh hồn lớn của các linh hồn có chủ quyền có thể đi vào một thân thể con người nếu có đủ sinh lực sống hiện diện. Trong khi tất cả các sinh mệnh con người trên Trái Đất đều có các linh hồn, hầu hết là những sự biểu hiện của các mảnh hồn lớn của các thực thể có chủ quyền đang ở đâu đó trong vũ trụ. Phần cha mẹ của linh hồn họ đang cư trú trong tầng thứ khác hoặc chiều kích khác.

Ví dụ, hãy nhìn vào “Linh hồn A”, có một phần cha mẹ ở tinh vân Andromeda và một mảnh hồn lớn trên Trái Đất mà chúng ta sẽ gọi là “Daniel Johnson.” Mr. Johnson được sinh ra trong một gia đình người Anh tại Vương Quốc Anh theo một cách thông thường. Anh ta lớn lên với chức năng vật lý tương đối bình thường và anh ta phát triển một tổ hợp bản ngã/nhân tính tương tự với những linh hồn khác đang tiến hóa trên Trái Đất.

Trong khi đó, Linh hồn A có một mảnh hồn lớn khác trong hệ thống sao Pleiades được gọi là “Avantar Sorona,” đã tái sinh trong một thân thể của một người phụ nữ Pleiades mật độ 4 và lớn lên theo những luật lệ và những truyền thống của xã hội đó.

Diễn tả điều này xa hơn một bước, Linh hồn A có thể có một mảnh hồn thứ 3, cũng ở

trên Trái Đất, nhưng trong một vùng khác cách khá xa mảnh hồn đầu tiên.

Tất cả những sinh mệnh này có thể xem như những tổ chức vật lý với các tổ hợp bản ngã/nhân tính, nhưng họ chỉ được xem như các sinh mệnh có chủ quyền nếu họ đã thiết lập một sự kết nối tư tưởng với phần cha mẹ mà chúng ta gọi là Linh hồn A. Cho đến lúc đó, mỗi một sinh mệnh có thể cảm giác có một ai đó, ở đâu đó thuộc về họ, hoặc họ thuộc về ai đó, nhưng sẽ có vẻ không hiểu được cái gì đã xảy ra.

Hãy để chúng tôi đặt nó vào một câu hỏi. Liệu nhiều sinh mệnh con người đôi lúc có cùng một phần cha mẹ? Câu trả lời là có. Ví dụ, một thực thể có chủ quyền có thể phân mảnh vào vài mảnh lớn, tất cả họ đều có đủ năng lượng sinh lực sống để tái sinh vào dạng con người. Mỗi một trong những sinh mệnh con người này về bản chất có cùng linh hồn, nhưng 113

https://thuviensach.vn

họ đang biểu hiện những phần khác nhau của linh hồn đó thông qua những tổ hợp bản ngã/nhân tính cá thể của họ.

Trong ví dụ bên trên, nếu có một phần cha mẹ với 3 mảnh hồn lớn, mỗi thân thể ở

những nơi khác nhau, một trong những mảnh lớn này có thể thức tỉnh và trở nên mảnh hồn nguyên thủy. Điều này có nghĩa là mảnh hồn đó có thể kéo đủ phần hồn cha mẹ xuống thân thể để kích hoạt nhiều quyền năng cao hơn vốn có trong những linh hồn đã hợp nhất.

Tuy nhiên, sinh mệnh này không thể trở thành có chủ quyền cho đến khi 2 mảnh hồn lớn khác được hợp nhất. Thông thường, điều này xảy ra khi 2 sinh mệnh kia chết đi. Mảnh hồn lớn mà đã làm sống thân thể vật lý của mỗi một sinh mệnh khác sau đó trở về với phần cha mẹ và được đồng hóa vào sinh mệnh vẫn đang ở trong thân thể.

Về bản chất, cái đã xảy ra như sau. Một linh hồn với 3 thân thể khác nhau, không có cái nào được xem là có chủ quyền, giờ đây trở thành một sinh mệnh có chủ quyền, với một sự tái sinh. Theo nguyên tắc chung, chỉ có một mảnh lớn là có khả năng trở thành một mảnh hồn nguyên thủy. Trong khi đó phần cha mẹ có thể trải nghiệm một cách đồng thời nhiều thân thể khác nhau, nó không phải là “tách”(split) bản thân nó một cách đáng kể và trở thành nhiều sinh mệnh có chủ quyền trừ khi nó trải qua quá trình phân chia linh hồn (đã giải thích trong Chương 2).

Hãy trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về các thực thể lìa khỏi xác, Khi các mảnh hồn lớn lìa khỏi xác, họ thường xuất hiện tương tự như các sinh mệnh con người, với một dạng astral giống thân thể con người.

Làm thế nào các bạn có thể nói các thực thể lìa khỏi xác là từ các linh hồn có chủ

quyền? Chúng tôi đã nêu câu hỏi này trước đây, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ khảo sát nó sâu hơn một chút. Giả sử rằng bạn đang được viếng thăm bởi một thực thể xuất hiện trước mặt bạn với hình dạng con người.

Sau khi kêu gọi sự bảo vệ và tập trung vào chính mình trong sự hiện diện của thực thể, câu hỏi đầu tiên để hỏi là, “Mục đích của bạn ở đây là gì?” Đối với một linh hồn có chủ

quyền, đây là một câu hỏi dễ dàng và là một câu hỏi mà sinh mệnh đó mong được trả lời.

Trong hầu hết các trường hợp, mục tiêu của một sinh mệnh có chủ quyền đang làm việc với Trái Đất là giúp đỡ thức tỉnh loài người đến tầng thứ lớn hơn của sự tự biết mình và sự giác ngộ.

Những sinh mệnh có chủ quyền thuộc về Ánh Sáng. Nếu họ là đen tối, mối bất hòa sẽ

làm họ phân mảnh và trở nên các thực thể lìa khỏi xác. Đây là lý do tại sao hầu hết các thực thể lìa khỏi xác có một mức độ đen tối nào đây, hay sự thiếu vắng hiểu biết tâm linh.

Nó chắc chắn là có thể để một thực thể lìa khỏi xác đáp lại bằng miệng hoặc bằng ngoại cảm đối với câu hỏi, “Tại sao bạn ở đây?” với một câu trả lời thích hợp, “để giúp bạn,”

nhưng hãy lưu ý đến việc năng lượng di chuyển như thế nào đi kèm với câu trả lời đó. Chú ý vào việc bạn cảm thấy như thế nào trong thân thể. Liệu có một cảm giác lạnh lẽo không? Có sự bực bội không? Bạn có cảm cảm giác không nắm được toàn bộ câu trả lời không? Khi các bạn phát triển khả năng sáng suốt của mình, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy một hình ảnh của ma trận năng lượng xung quanh thực thể. Nó có vui mắt, với các màu sắc sáng và sống động, hay là có nhiều màu xám, nâu và đen?

Nếu thực thể này tuyên bố là một trong những người hướng dẫn tinh thần của bạn, và các bạn đã lặp lại yêu cầu giúp đỡ, kết quả là cái gì? Thậm chí những thực thể có chủ quyền 114

https://thuviensach.vn

cao nhất và tốt nhất cũng sẽ không đưa ra thông tin chính xác 100% bởi vì đây là một hành tinh có tự do ý chí, mà hầu hết cái đưa ra sẽ được cảm thấy là phù hợp và sẽ trợ giúp các bạn trong cảm giác rộng mở hơn và sáng sủa hơn.

Những sinh mệnh tích cực tìm cách trao quyền cho các bạn. Nếu các bạn không cảm thấy được trao quyền, thì có lẽ thực thể không phù hợp với bạn.

Người ta cho rằng các thực thể phải trả lời một cách trung thực câu hỏi, “Bạn có thuộc về Ánh Sáng?” Điều đó thuộc về năng lượng, nhưng ngôn từ có thể vẫn được sử dụng để lừa dối. Nếu thực thể nói rằng “Vâng”, thì hòa nhịp vào năng lượng đằng sau từ đó. Cảm nhận cái gì đang phát ra từ thực thể. Thực thể sẵn lòng trả lời câu hỏi đó như thế nào? Rung động như thế nào?

Đôi khi nó rõ ràng là các bạn đang làm việc với một thực thể lìa khỏi xác. Hầu hết trong số họ không có đủ hiểu biết để biết làm thế nào trả lời những câu hỏi tâm linh phức tạp hay những yêu cầu liên quan đến quyền sử dụng tự do ý chí. Nhiều thực thể sẽ lấy làm hãnh diện được là một thực thể lìa khỏi xác. Một số thậm chí không biết rằng họ là lìa khỏi xác.

Họ tin rằng họ là các sinh mệnh có chủ quyền và không hiểu biết rằng họ có một phần cha mẹ trong các chiều kích cao hơn đang chờ đợi họ trở về từ các cảnh giới astral của Trái Đất.

Nếu bạn nghi ngờ một thực thể là lìa khỏi xác, hơn là một thực thể có chủ quyền đang đơn giản rung động trong một chiều kích mà không thể được nhìn thấy bởi những giác quan vật lý của các bạn, thì hãy hỏi những câu hỏi đơn giản, trực tiếp, như là “Mối quan hệ của bạn với tôi là gì?” Một thực thể lìa khỏi xác có thể rất hạnh phúc để khoe khoang rằng, “Tôi là Chú Ted của bạn đã trở lại để giúp bạn đây.” Trong trường hợp này, anh ta chắc chắn nói sự thật và thực sự muốn giúp đỡ, nhưng, vì anh ta là lìa khỏi xác, sự giúp đỡ của anh ta có vẻ

sẽ bị giới hạn. Nếu bạn đã có một mối quan hệ tốt với anh ta trong đời sống hiện tại của anh ấy và anh ấy đã có rất nhiều lời khuyên tốt, thì nó có thể là sáng suốt để nghe anh ta một chút. Nhưng đừng trông đợi vào anh ta để biết được tất cả những sự phức tạp của con đường tâm linh. Một lúc nào đó, anh ta sẽ cần phải đi vào Ánh Sáng để tái hòa nhập với phần cha mẹ của anh ấy, và nó có thể là quan trọng đối với các bạn để nhắc nhở anh ta về điều đó.

Những sinh mệnh con người đã rời Trái Đất sẽ thường thăm lại những người mà họ

đã để lại đằng sau trong một giai đoạn thời gian trước khi trở lại với những người giám hộ

nghiệp của họ và các thành viên gia đình hồn trong các cảnh giới cao hơn. Khoảng thời gian đó sẽ thay đổi. Đây là một ví dụ điển hình: Bà ngoại của bạn qua đời và trong vài tuần đầu tiên bạn không cảm nhận thấy sự hiện diện của cô ấy. Điều này là bởi cô ấy đang định hướng và đang thích nghi với trạng thái không có thân thể. Những người giám hộ của cô ấy đang sử

dụng thời gian với cô ấy và đang chiếm hầu hết sự chú ý của cô ấy.

Những giai đoạn này đôi khi kéo dài nhiều hơn một năm hoặc hai năm là cùng.

Những cuộc viếng thăm sẽ dần dần nhạt phai đi khi cô ấy bắt đầu nhận được sự hướng dẫn mãnh liệt từ những thiên thần hộ mệnh của cô ấy và, trong một số trường hợp, là các vị thầy đã thăng lên. Trong vòng 3 đến 5 năm, cô ấy sẽ bắt đầu những sự chuẩn bị cho lần tái sinh tiếp theo của mình. Nếu cố ấy học tập chậm chạp, nó có thể mất 5 đến 10 năm trước khi cô ấy sẵn sàng trở lại Trái Đất. Trong quãng thời gian này, các bạn sẽ có vẻ không nhận được sự

liên lạc nào từ cô ấy, khi các linh hồn về cơ bản không được phép trở lại với những liên hệ

trong đời sống quá khứ ngay khi họ đã đạt đến giai đoạn này. Thay vào đó, họ được tư vấn để tập trung vào cái họ muốn thực hiện trong đời sống tiếp theo.

115

https://thuviensach.vn

Trong điều kiện là họ có nghiệp chưa giải quyết với các bạn hoặc với những người yêu mến của bạn, họ có thể cố gắng liên lạc với các bạn trước khi tái sinh, và nếu các bạn nhậy cảm, các bạn có thể biết được điều này và biết là có khả năng các bạn sẽ gặp họ rất sớm.

Lưu ý rằng thời gian là rất khác biệt trong các cảnh giới astral và ether. Hầu hết các linh hồn mất 5 năm giữa các đời sống cảm thấy cứ như thể là họ mới chỉ rời Trái Đất một vài tuần.

Nếu một thực thể lìa khỏi xác đang cố gắng liên lạc với bạn, nó sẽ là sáng suốt khi yêu cầu lặp đi lặp lại sức mạnh và sự hiện diện của những thiên thần hộ mệnh, cũng như việc sử dụng sự bảo vệ tâm linh và tinh thần suốt cuộc giao tiếp. Nếu bạn không có mong muốn làm việc với các thực thể không có chủ quyền, các bạn có thể yêu cầu chỉ những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng nào là 100% Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế

được phép đi vào không gian của bạn. Điều này có thể tự động loại trừ hầu hết những thực thể lìa khỏi xác muốn giao tiếp với bạn. Nếu có một người yêu mến đã mất mà bạn muốn cho phép họ liên hệ với bạn, thì các bạn có thể sửa đổi yêu cầu bảo vệ để cho phép những năng lượng, những thực thể, và những hình tư tưởng này làm lợi cho con đường tiến hóa của bạn, hạnh phúc và sự lành mạnh. Nếu một người yêu mến của bạn không thích hợp với loại đó, nhưng bạn vẫn muốn liên lạc, đơn giản thêm tên của cô ấy sau lời cầu nguyện. “Tôi kêu gọi những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng này là 100% Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế, và Tôi kêu gọi sự hiện diện của Dì Sally.”

Để hiểu rõ hơn tại sao nó có vẻ quá khó khăn cho các linh hồn trên Trái Đất để hợp nhất các phần khác nhau của họ, hãy để chúng tôi khám phá lại cái phần của linh hồn liên quan đến Cái Tôi Cao Hơn, nhưng hơi khác một chút.

Các Linh Hồn Cha Mẹ

Như đã định nghĩa trước đây, các linh hồn cha mẹ được xem là một phần của cái tôi từ đó tất cả những mảnh hồn nhỏ và lớn đã vỡ ra. Ở đây nó trở nên rất thú vị, bởi vì các bạn có Cái Tôi 12 chiều kích được nhúng một phần trong một thân thể con người trên Trái Đất.

Các bạn có thể nói rằng linh hồn của các bạn có 3 chiều kích trên Trái Đất, cộng với một chiều kích thứ 4 trong vương quốc trí, và các tầng thứ 5, 6 và 7 trong vương quốc tinh thần.

Rồi các bạn có 5 tầng thứ nhóm phức hợp hồn vượt trên điều đó.

Mức độ tại đó linh hồn nhúng bản thân nó vào các chiều kích thấp xác định tình trạng phần cha mẹ của linh hồn. Khi các linh hồn hoàn toàn hợp nhất vào Trái Đất, khái niệm phần cha mẹ của linh hồn là vô nghĩa. Một linh hồn như vậy được biểu hiện một cách đầy đủ trong cả 12 chiều kích của sự tồn tại, bao gồm 7 tầng thứ thấp là nơi mà khái niệm về một linh hồn cá thể có ý nghĩa.

Tuy nhiên, đó là trường hợp lý tưởng. Trong thực tế, rất ít linh hồn đã hợp nhất một cách hoàn toàn, và như thế các bạn có các mức độ của tư tưởng biến đổi trong nhiều tầng thứ

và nhiều chiều kích. Để đơn giản, chúng tôi sẽ định nghĩa phần cha mẹ của linh hồn như là khía cạnh chiều kích cao hơn đối với sinh mệnh con người đang sống trên Trái Đất. Các khía cạnh con người thường bao gồm một mảnh hồn nguyên thủy của linh hồn có chủ quyền.

Mảnh hồn nguyên thủy này, cái mà chúng tôi gọi là cái tôi con người, có thể tách thành rất nhiều mảnh lớn và mảnh nhỏ, có thể nhúng bản thân chúng vào những linh hồn con người khác, hay có thể lang thang qua các cảnh giới astral, ether và nhân quả, hay biểu hiện trong các cảnh giới trí như những hình tư tưởng.

116

https://thuviensach.vn

Khi cái tôi con người chết đi, mảnh hồn nguyên thủy mà chúng tôi đang gọi là cái tôi con người trở nên một thực thể lìa khỏi xác cho đến khi nó có thể tái hợp nhất với phần cha mẹ của linh hồn trong các vương quốc cao hơn (hay là đi vào Ánh Sáng).

Các bạn sẽ lưu ý là chúng tôi đang lặp lại một số thứ đã nói trước đây. Điều này là có chủ ý, khi chúng tôi muốn đảm bảo là những ý tưởng này được hiểu một cách rõ ràng. Các bạn có thể ngạc nhiên là tại sao lại cần phải đi vào chi tiết sâu đến vậy về bản chất của linh hồn. Mục tiếp theo sẽ tạo ra nhiều ý nghĩa hơn nếu nội dung cơ bản này được hiểu một cách đầy đủ.

Phần cha mẹ của linh hồn có thể đóng vai trò của người hướng dẫn tinh thần nguyên thủy cho cái tôi con người đang tiến hóa trên Trái Đất. Thông thường, thuật ngữ “người hướng dẫn tinh thần nguyên thủy” có nghĩa là nhiều thứ, bao gồm 6 tầng thứ thấp của Cái Tôi Cao Hơn (linh hồn, linh hồn tối cao, tổng hồn, Cái Tôi Christ/Phật, Cái Tôi Thượng Đế

Cá Thể và Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ), hay nó có thể ám chỉ một trong những thiên thần hộ

mệnh đã được chỉ định cho linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất, hay nó có thể ám chỉ linh hồn sinh đôi, hay nó có thể ám chỉ phần cha mẹ của linh hồn, cái là toàn bộ chủ quyền giữ lại đằng sau tất cả những mảnh hồn lớn và nhỏ.

Phần cha mẹ của linh hồn là phần đang hướng dẫn cái tôi con người hướng về những hành động và những nỗ lực tạo ra kết quả trong việc hợp nhất linh hồn. Linh hồn tiến hóa muốn được là toàn bộ và trọn vẹn và sẽ cố gắng dàn xếp các sự kiện và các trải nghiệm theo hướng đó.

Trong một sự tương tác linh hồn “bình thường”, phần cha mẹ của linh hồn hướng dẫn cái tôi con người từ trên cao, và cái tôi con người tìm cách lấy lại tất cả những mảnh hồn lớn và nhỏ cho đến khi nó trở nên toàn bộ nhất có thể trong khi vẫn đang tái sinh trên Trái Đất.

Theo một ý nghĩa, có một lượng tối thiểu và một lượng tối đa năng lượng linh hồn có thể

hiện diện trong sinh mệnh con người. Nếu các bạn đi dưới mức tối thiểu, thân thể bạn không có đủ sinh lực sống. Nếu các bạn vượt quá mức tối đa, thân thể con người trải qua sự thăng lên về mặt vật lý vào thân thể tinh thể ánh sáng (crystal light body) (một quá trình đã được mô tả chi tiết trong các cuốn sách trước).

Phần cha mẹ của linh hồn xác định như thế nào và khi nào sự thăng lên về mặt vật lý sẽ xuất hiện. Có thời gian phù hợp cho tất cả mọi thứ. Nếu linh hồn thăng lên quá nhanh, thì những bài học linh hồn sẽ không được hợp nhất một cách trọn vẹn. Ngoài ra, có khả năng quá tải và đốt cháy thân thể vật lý. Một sự thăng lên quá chậm tạo ra sự chậm trễ không cần thiết và nỗi đau kéo theo.

Khi tiến tới sự hợp nhất linh hồn, thời gian là một nghịch lý. Các bạn có rất nhiều thời gian khi các bạn cần để di chuyển vào sự tổng thể của sinh mệnh mình, tuy thế có một sự

khẩn cấp, một nhu cầu di chuyển nhanh chóng và kiên định theo hướng hàn gắn.

Khi cái tôi con người thất lạc trong ảo ảnh hay đã chấp nhận những niềm tin không lành mạnh và những lối sống không lành mạnh thì nó gặp nguy hiểm là không tiếp cận được kế hoạch làm việc của phần hồn cha mẹ nhằm để thăng lên, có những sự hoán vị và những cấu hình của năng lượng linh hồn đôi lúc được thực hiện để mang cái tôi con người trở lại hành trình.

Những sự can thiệp của phần hồn cha mẹ phổ biến nhất liên quan đến việc sử dụng những sự kiện bất ngờ và không mong đợi. Thông thường linh hồn thúc khủy tay một cách nhẹ nhàng vào lúc đầu và nếu cái tôi con người vẫn từ chối lắng nghe và thức tỉnh với sự

117

https://thuviensach.vn

kiện rằng sự thay đổi là cần thiết, thì những cố gắng của linh hồn để đánh thức cái tôi con người trở nên dứt khoát hơn. Điều này có nghĩa là có thể có một tai nạn hay ốm đau nghiêm trọng khiến cái tôi con người sửng sốt. Hay nó có thể là một trải nghiệm “ngộ” (satori) tạm thời thúc đẩy con người thay đổi các cách hành xử của nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là phần cha mẹ của linh hồn không trừng phạt sinh mệnh con người. Tai nạn và ốm đau không bị xem là sự trừng phạt bởi các khía cạnh cao hơn của Cái Tôi. Trong thực tế, nếu các bạn nhìn nhận tất cả mọi thứ như một cơ hội cho sự thức tỉnh, các bạn có thể biết ơn bất kỳ tai nạn hay ốm đau nào biểu hiện ra trong trải nghiệm con người của bạn. Điều đó không có nghĩa là các bạn phải khổ cực một cách không cần thiết.

Như chúng tôi đã nói trước đây, sự khổ cực là việc chống lại nỗi đau. Nếu các bạn chấp nhận nỗi đau không thể tránh được đi cùng với cuộc sống trong các thế giới thấp hơn, và không chống lại nó, thì các bạn sẽ không khổ cực.

Lưu ý rằng nhiều những sự kiện được gọi là tiêu cực xuất hiện trong những đời sống của con người trên Trái Đất thường không có mấy ý nghĩa siêu hình, ngoại trừ có thể nói,

“Hãy hiểu biết và quan sát. Có rất nhiều những mối nguy hiểm trên Trái Đất.” Nhiều người trong các bạn thường nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có một thông điệp quan trọng. Trong khi điều đó thường là đúng, đôi khi thông điệp chỉ là hãy cẩn thận và chú ý đến những chi tiết vật lý của cuộc sống Trái Đất.

Trong một số lượng đáng kể các trường hợp, tai nạn và ốm đau vẫn không đủ để kích hoạt sự thức tỉnh. Lúc đó, linh hồn hoặc là xô đẩy cái tôi con người rời khỏi Trái Đất trong hy vọng là sự bắt đầu của một đời sống mới sẽ tạo ra các giải pháp tốt hơn, hoặc có khả năng xảy ra một sự chuyển đổi linh hồn một phần hay toàn bộ. Mục tiếp theo sẽ giải thích một sự

chuyển đổi linh hồn là gì, tại sao nó xuất hiện, và làm thế nào để biết được điều đó.

Những Sự Chuyển Đổi Linh Hồn

Một sự chuyển đổi linh hồn xuất hiện khi một phần cha mẹ, một mảnh hồn nguyên thủy hay một tập hợp những mảnh hồn lớn và nhỏ của một linh hồn cụ thể đang có một trải nghiệm con người trên Trái Đất, thay đổi vị trí với một phần cha mẹ, một mảnh hồn nguyên thủy, hay một tập hợp những mảnh hồn lớn và nhỏ của một linh hồn khác đang trải nghiệm cuộc sống trên Trái Đất, trong trạng thái lìa khỏi xác, hoặc cư trú một cách bình thường trong một trạng thái có chủ quyền trên một thế giới khác hay trong một chiều kích khác.

Những sự chuyển đổi linh hồn xuất hiện giữa các cấu hình khác nhau của linh hồn.

Những thay đổi như vậy có thể bị giới hạn chỉ trong các tầng thứ và các chiều kích nào đó của Cái Tôi, hay có thể bao gồm toàn bộ những tầng thứ thấp hơn của các linh hồn liên quan (tất nhiên, ngoại trừ thân thể vật lý). Nếu chúng bao gồm tất cả các tầng thứ thấp hơn, sẽ

thường có các khía cạnh của linh hồn nguyên thủy giữ lại cùng thân thể vật lý, tên tuổi, một số thuộc tính cơ bản của bản ngã/nhân tính và các ký ức của đời sống đó. Để chúng tôi giải thích bên dưới.

Những Sự Chuyển Đổi Linh Hồn Tạm Thời và Lâu Dài

Những sự chuyển đổi linh hồn có thể là những biện pháp tạm thời để di chuyển một sinh mệnh con người cụ thể vào một hướng mới. Khi mục tiêu đã hoàn thành, hai (hay nhiều hơn) linh hồn liên quan trong sự chuyển đổi có thể trở lại với cấu hình nguyên thủy.

Cách dễ dàng nhất để hình dung sự chuyển đổi linh hồn là nghĩ về một người đang mở kênh thôi miên (trance channeling), nơi mà năng lượng tinh thần và tư tưởng của một 118

https://thuviensach.vn

sinh mệnh khác tạm thời đi vào thân thể và nói thông qua người mở kênh. Các bạn có thể

nghĩ về việc mở kênh như một “sự chuyển đổi một phần linh hồn tạm thời.” Một phần của một linh hồn khác đang sử dụng một phần của linh hồn đang giữ vai trò người mở kênh.

Mục tiêu của việc mở kênh thường là để trình bày một quan điểm khó khăn đối với kênh đó trong tư tưởng con người bình thường. Thông thường, linh hồn đang nói thông qua việc mở kênh hay thông qua người trung gian mong muốn tránh bản ngã/nhân tính con người bằng cách để nhân tính tạm rời bỏ cơ thể, hay ngủ đi. Chúng tôi sẽ nói thêm về việc mở kênh sau trong phần này.

Khi một linh hồn khác đi vào một thân thể con người đang tồn tại trong một quãng thời gian nào đó, hay lâu dài, và linh hồn vẫn ở trong thân thể đó rời đi, hay ra đi một cách không ý thức, điều đó được xem như là một trải nghiệm “nhập xác” (walk-in).

Nhập Xác

Thuật ngữ “nhập xác” thực sự được xem như một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ. Tuy nhiên, những sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ khá hiếm và chỉ được sử dụng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Để giữ điều này đơn giản, một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ, hay một trải nghiệm nhập xác, có nghĩa là hai thực thể có chủ quyền đồng ý một thỏa thuận (một cách có ý thức hoặc không có ý thức từ quan điểm con người) để trao đổi các thân thể (hay trong trường hợp một con người và thực thể có chủ quyền không ở trên Trái Đất, hay một con người và thực thể lìa khỏi xác, trao đổi vị trí).

Hãy bắt đầu với một sự trao đổi trực tiếp giữa các linh hồn có các thân thể vật lý. Nói một cách khác, các bạn có hai sinh mệnh con người chiếm hai thân thể vật lý. Các linh hồn thường kiểm soát các thân thể này quyết định trao đổi thân thể của nhau. Điều đó có nghĩa là toàn bộ phần cha mẹ (cùng với mảnh hồn nguyên thủy, và một số mảnh hồn lớn và nhỏ) của một linh hồn đơn thuần rời bỏ thân thể mà nó đã cư ngụ và tiếp tục cư trú trong một thân thể

con người khác, trong khi linh hồn thứ hai và các mảnh của nó bây giờ cư trú trong thân thể

con người thứ nhất.

Trong khi đó là mô hình đơn giản nhất của sự chuyển đổi linh hồn, nó không thực tiễn lắm và hiếm khi được sử dụng. Khi mô hình chuyển đổi này đươc sử dụng, các khía cạnh nào đó của thân thể, tâm trí thấp hơn, bản ngã, nhân tính và các tình cảm được giữ lại với thân thể ban đầu. Nó không thể nào khác được, bởi vì nếu tất cả các tầng thứ được chuyển đổi hoàn toàn và chỉ có thân thể được giữ lại, linh hồn mới nhập vào sẽ không có những điểm tham vấn. Tổ hợp thân thể/tâm trí bị nhập vào có các ký ức tế bào, thông tin tổ tiên truyền lại, các năng khiếu và các tài năng, và ngôn ngữ phải được nhớ thậm chí thông qua một linh hồn khác giờ đây đang “điều hành” thân thể này.

Trong thực tế, một sự trao đổi hoàn toàn bao gồm tất cả các khía cạnh của bản ngã/tâm trí sẽ rất giống với việc gây ra cái chết của thân thể vật lý, hay ít nhất là bấm nút cho một trạng thái rối loạn tâm lý, khi mà linh hồn mới sẽ mang tất cả ký ức giác quan và các chương trình tế bào của nó vào một thân thể chưa bao giờ có chúng trước đây. Sự thay đổi đột ngột trong chương trình tế bào sẽ làm cho thân thể vật lý ngừng hoạt động. Ngoài ra, một sự chuyển đổi toàn bộ như vậy sẽ làm cho việc giao tiếp với những sinh mệnh con người tham dự trong trải nghiệm sống của linh hồn ban đầu trở nên rất khó khăn. Trong một số

trường hợp, linh hồn mới sẽ phải học một ngôn ngữ mới (trừ khi sự chuyển đổi xảy ra giữa các linh hồn có cùng nền văn hóa).

119

https://thuviensach.vn

Hãy để chúng tôi sử dụng một ví dụ để minh họa trải nghiệm nhập xác giữa hai linh hồn con người diễn ra như thế nào.

Tiến sỹ Jekyll là một nhà khoa học với rất nhiều bằng cấp đã nghiên cứu tâm lý học một cách rộng rãi. Anh ấy là một người điềm tĩnh và kiên nhẫn, với một người vợ yêu thương, chậm rãi và thận trọng khi làm ra các quyết định. Anh ấy có một loại cá tính “phân tích” và rất được tôn trọng bởi những đồng nghiệp.

Ông Hyde là một người trẻ tuổi hoang dã và điên rồ, rất lập dị, hào nhoáng và phô trương, luôn cố gắng gây ấn tượng với mọi người. Anh ta rất bốc đồng và làm rất nhiều những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Anh ta không có một công việc ổn định, và đã trải qua hàng tá mối quan hệ chóng vánh.

Vì một số lý do chỉ có Tiến sỹ Jekyll và Ông Hyde biết, hai linh hồn quyết định trao đổi các thân thể. Có lẽ bởi vì họ thực sự khao khát trải nghiệm những thái cực dường như

trái ngược nhau và cảm thấy đó là cách tốt nhất để có được một trải nghiệm đầy đủ. Do đó Tiến sỹ Jekyll nhập vào thân thể ông Hyde và ông Hyde nhập vào thân thể Tiến sỹ Jekyll.

Từ quan điểm của Tiến sỹ Jekyll, khi anh ta nhập vào thân thể của ông Hyde, anh ta bất chợt “trở thành” ông Hyde. Giờ đây anh ấy có một ký ức về tất cả 25 người bạn gái đã có những mối quan hệ chóng vánh với anh ấy. Anh ấy cảm thấy tính quá đà và bốc đồng là thương hiệu của ông Hyde. Anh ấy cảm giác và trải nghiệm những bữa tiệc liên tục, với nhiều chất độc khác nhau, cùng lúc đó phần nào giữ sự chia tách với những thứ đó. Anh ta vẫn là Tiến sỹ Jekyll, nhưng anh ấy đang trải nghiệm cuộc sống của ông Hyde.

Mặc dầu phong cách và những ứng xử của anh ấy sẽ gần giống với ông Hyde, tư

tưởng tổng thể của anh ấy là rất khác biệt. Anh ấy mang rất nhiều những kiến thức khoa học vào trải nghiệm sống của ông Hyde. Đối với những người thường ở gần ông Hyde, một điều gì đấy đã thay đổi đáng kể. Một cách bất ngờ, ông Hyde dường như có rất nhiều kiến thức khoa học mà anh ta thiếu trước đó. Bạn bè của anh ấy bị mê hoặc với sự thay đổi tính cách trong tình bạn của họ. “Tại sao, Ông Hyde, Tôi chưa từng biết rằng ông biết mọi thứ về vật lý lượng tử,” họ kêu lên.

Bao lâu Tiến sỹ Jekyll ở trong thân thể ông Hyde, thì tư tưởng cao hơn của linh hồn tiến sỹ Jekyll sẽ tác động đến bản ngã/nhân tính của ông Hyde. Tất nhiên, tiến sỹ Jekyll cũng tiếp nhận lịch sử và di truyền của ông Hyde và có một trí nhớ về cuộc sống đầu đời của ông Hyde. Tuy thế đối với những người ở gần ông Hyde mới, nó dường như là lịch sử trở nên kém quan trọng hơn. Các khuôn mẫu tình cảm và các chương trình ám ảnh, trong khi vẫn hiện diện, đã mất đi năng lượng của chúng. Một cá tính lạnh lùng, bình thản, tự chủ dường như phủ lên đặc điểm ồn ào, bốc đồng trước kia.

Linh hồn ông Hyde, mặt khác, đã đi vào thân thể Tiến sỹ Jekyll. Ông Hyde cảm thấy và trải nghiệm tính cách bình thản và ngăn nắp của Tiến sỹ Jekyll, tuy thế linh hồn ưa mạo hiểm của ông Hyde nhanh chóng phủ lên mặt bình tĩnh, lý trí của Tiến sỹ Jekyll. Những người bạn của tiến sỹ lấy làm lạ là giờ đây nhà khoa học tận tâm này bất ngờ quyết định tham dự một bữa tiệc vui vẻ, sử dụng cần sa và bia.

Một cuộc thảo luận về vật lý lượng tử với Tiến sỹ Jekyll và những người bạn bảo thủ

trở nên một nguyên nhân gây lúng túng khi mà Tiến sỹ Jekyll mới không thể tập trung và nhớ được một công thức cơ bản. Những kiến thức khoa học chắc chắn vẫn ở đó trong ngân hàng trí nhớ của thân thể/tâm trí/nhân tính của Tiến sỹ Jekyll, nhưng tư tưởng của ông Hyde làm nó khó khăn cho anh ấy tập trung vào những vấn đề như vậy.

120

https://thuviensach.vn

Trong một hoàn cảnh lý tưởng, cả hai linh hồn đã truy cập vào dữ liệu kiến thức của nhau, như vậy có một sự tăng lên theo hàm số mũ trong trải nghiệm sống như là một kết quả

của sự chuyển đổi linh hồn này. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, cú sốc của việc tiếp nhận một nhân cách rất khác cái thường xảy ra với các linh hồn, sẽ tạo ra một số những thách thức. Mức độ của những thách thức này phụ thuộc rất nhiều vào việc phần cha mẹ của mỗi linh hồn đã nhúng vào trải nghiệm con người mãnh liệt như thế nào.

Từ một nhận thức cao hơn, mỗi một người đều vô cùng thiêng liêng và có rất nhiều để

trao tặng cho thế giới. Tâm trí khoa học của Tiến sỹ Jekyll có thể giúp loài người rất nhiều, và khả năng cố gắng dành được những thứ mới và tính phiêu lưu của ông Hyde cũng có thể

là một điều có lợi. Các linh hồn của mỗi người được làm phong phú bởi trải nghiệm chuyển đổi linh hồn, cho dù có rất nhiều những khó khăn thêm vào những thứ đã được minh họa bên trên. Ví dụ, những người chồng, người vợ và những người bạn thân của hai người đàn ông dường như khiếp sợ đối với một số thay đổi của họ, và thậm chí có thể đề xuất một chuyên gia tâm thần học. Nếu những người này điều trị, điều đó có thể can thiệp nghiêm trọng đến các mục đích linh hồn đằng sau sự chuyển đổi.

Trong thực tế, một sự chuyển đổi linh hồn của loại vừa mô tả là rất hiếm. Thông thường, chỉ một trong các linh hồn là chủ động theo các cách đã được mô tả. Linh hồn ban đầu có thể đi vào một tình trạng ngưng trệ, hay quan sát từ các vương quốc cao hơn, trong khi linh hồn kia đi qua trải nghiệm con người. Nếu sự chuyển đổi là giữa hai linh hồn có thân thể, một trong số họ có thể vừa chết, hoặc rơi vào hôn mê, hoặc đã có một sự mất cân bằng nghiêm trọng về sinh lý và tâm lý. Các linh hồn sau đó xác định rằng, tốt hơn là để người bị

ốm chết đi, họ sẽ thực hiện sự chuyển đổi, và linh hồn rời bỏ thân thể đang chết sẽ nắm vai trò người quan sát, hoặc đi đến đâu đó trong vũ trụ để được tư vấn bởi những người bảo vệ

nghiệp và các thành viên gia đình hồn, trong khi đó linh hồn tiến nhập vào sẽ truyền sức sống mới vào thân thể đang chết của linh hồn rời đi. Đối với những người trong cuộc đời của người đã chết, có một sự hồi phục kỳ diệu và một sự thay đổi hoàn toàn trong nhân cách, từ

nhận thức của họ.

Những sự chuyển đổi linh hồn liên quan đến một linh hồn có thân thể và một thực thể

lìa khỏi xác là thông thường hơn những sự chuyển đổi giữa hai linh hồn có thể xác, nhưng có đầy rẫy các vấn đề, vì rằng thực thể lìa khỏi xác, trong trạng thái sở hữu một số kiến thức riêng biệt và sự hiểu biết độc nhất vô nhị đối với hoàn cảnh, sẽ chắc chắc thiếu hiểu biết để

tạo ra một sự chuyển đổi êm đềm. Các bạn có thể liên hệ tình trạng này với một sự thôi miên khi mở kênh khiến đi vào trạng thái mất ổn định. Thực thể tiến nhập vào có thể bao gồm một sự hỗn hợp của các năng lượng sáng và tối, và rất có thể sẽ tương tác với nhân tính đang tồn tại theo một cách không cân bằng.

Thông thường thời gian duy nhất dạng chuyển đổi linh hồn này được cho phép là khi có một bài học đặc biệt cần phải học bởi hai linh hồn tham gia mà chỉ có thể được hoàn thành theo một cách thức như vậy. Linh hồn rời khỏi thể xác sẽ có vẻ ở trong một trạng thái lìa khỏi xác sau sự chuyển đổi và có thể tác động như một người hướng dẫn tinh thần đối với thực thể lìa khỏi xác đã nhập vào thân thể.

Trong trường hợp chuyển đổi linh hồn với một thực thể lìa khỏi xác, các phần cha mẹ

của hai linh hồn rất có thể sẽ quan sát từ ngoài “những đường biên”, có nghĩa là từ các vương quốc cao hơn, và sẽ đánh giá mức độ thành công của sự chuyển đổi, sẵn sàng thay đổi sự xắp đặt nếu các bài học không được học.

121

https://thuviensach.vn

Thường xuyên hơn, và lợi ích hơn, là một sự chuyển đổi linh hồn nơi mà một trong hai linh hồn không ở trong thân thể trên Trái Đất, nhưng là một sinh mệnh có chủ quyền trong các chiều kích cao hơn. Sự xắp đặt này thường mang lại lợi ích cho cả linh hồn nhập vào và linh hồn rời đi. Linh hồn nhập vào có được trải nghiệm trong một thân thể con người và có được một kinh nghiệm trực tiếp về Trái Đất, trong khi đó linh hồn rời đi có được trải nghiệm đi vào các vương quốc cao hơn mà không cần đi qua sự thăng lên về mặt tinh thần hay sự thăng lên về mặt vật lý.

Trong một vài trường hợp hiếm hoi, linh hồn rời đi có thể được chỉ định đi vào một thân thể khác ở đâu đó trên Trái Đất (hoặc một hành tinh mật độ thấp khác), nhưng trong hầu hết các trường hợp linh hồn rời đi sẽ đi vào các cảnh giới cao hơn, đặc biệt nếu linh hồn đó không còn có mong muốn ở lại Trái Đất.

Nếu linh hồn rời bỏ thân thể có trí tuệ cao, anh ta hay cô ta sẽ có một kinh nghiệm tương tự với sự thăng lên về mặt tinh thần, có nghĩa là linh hồn này sẽ trải nghiệm việc rời khỏi thân thể và nâng lên vào các cảnh giới cao hơn, và được chào đón bởi những người bảo vệ nghiệp (karmic guardians) và các thành viên gia đình hồn, những người sau đó sẽ phỏng vấn linh hồn và chuẩn bị cho anh ta hay cô ta cho trải nghiệm tiến hóa tiếp theo. Bước tiếp theo có thể là đảm đương vai trò của người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn đã nhập vào thân thể, hay nó có thể là một sự chỉ định mới ở đâu đó trong vũ trụ. Nó cũng có thể liên quan đến một giai đoạn tư vấn và những bài học tâm linh được trao bởi những vị thầy đã thăng lên nào đó.

Trong trường hợp này, chỉ có một sinh mệnh con người liên quan, và đối với những người đang quan sát từ bên ngoài sự chuyển đổi linh hồn, dường như có một sự thay đổi đột ngột và không thể giải thích được về nhân tính trong linh hồn con người này. Khi mà các khía cạnh của nhân tính ban đầu thường giữ nguyên vẹn khi linh hồn mới đi vào (và linh hồn cũ rời đi), cái mà những người quan sát được chứng kiến không nhiều hơn một sự thay đổi nhân tính, ngoại trừ một phản ứng đối với các năng lượng mới và tư tưởng đang đi vào dạng con người này.

Sự tương tự của việc mở kênh thôi miên là hữu ích ở đây. Hãy tưởng tưởng bạn biết một ai đó, có thể là trong vài năm, và sau đó anh ta hay cô ta đi vào một cuộc thôi miên và mang vào một sinh mệnh khác, và rồi sinh mệnh đó lưu lại vô hạn trong thân thể người bạn của bạn. Thực thể đó có thể truy cập vào ngân hàng trải nghiệm của người bạn của bạn và có thể gọi lại những chi tiết của cuộc sống đầu đời, nhưng sẽ có một cảm giác của sự chia tách.

Một ví dụ về điều này có thể liên quan đến một sinh mệnh tinh thần có chủ quyền tên là Toby nhập vào một người phụ nữ tên là Martha. Người được biết là Martha dường như rời đi và một người đàn ông, với các phong cách nam tính, xuất hiện để tiếp nhận thân thể của Martha. Khi hỏi về thời thơ ấu của Martha, Toby có thể đáp lại giống như thế này. “Tôi là Toby trong thân thể của Martha. Tôi thấy là Martha bị ngã rất nghiêm trọng vào lúc 5 tuổi và bị tàn tật một phần thân thể phía bên trái. Tôi thấy là cô ấy đã có một người bạn trai trong 10

năm bắt đầu từ khi 20 tuổi và tan vỡ 3 năm sau đó. Cô ấy rất thích sô cô la, vv..”

Trong trường hợp này, các khía cạnh nhân tính ban đầu của Martha, cùng với các ký ức về việc học hành và những kiến thức cô ấy đã tích lũy, được giữ lại, nhưng bị phủ bóng bởi các phong cách, các kiến thức và ký ức của linh hồn nhập vào. “Tôi là Toby, đến từ

chòm sao Pleiades. Tôi đến từ một xã hội kỹ thuật và khoa học cao nơi mà tất cả các linh hồn được giáo dục về các cách thức làm việc của vũ trụ. Trên thế giới của chúng tôi không có 122

https://thuviensach.vn

chiến tranh và tất cả những nhu cầu cơ bản của con người được đáp ứng, tuy thế có một sự

nhận thức sâu sắc về tính cá thể.”

Điều gì xảy ra với linh hồn Martha? Liệu có giữ lại được các ký ức về trải nghiệm sống của cô ấy? Nếu linh hồn của Martha đã đi vào các cảnh giới cao hơn để quan sát, thì đúng, có một sự hiểu biết về cuộc sống cô ấy vừa có trên Trái Đất. Nếu linh hồn cô ấy tái sinh vào một thân thể khác trong một thời gian và không gian khác, các trải nghiệm cô ấy đã có trên Trái Đất (trước khi Toby tiếp quản) được lưu giữ trong thân thể nhân quả của Martha.

Trong loại chuyển đổi linh hồn này, thân thể nhân quả giữ cùng linh hồn nguyên thủy của cô ấy, do đó Martha sẽ có khả năng nhớ lại đầy đủ các đời sống quá khứ của cô ấy, cũng như

đời sống vừa có trên Trái Đất.

Nói một cách khác, phần của Martha đã rời thân thể ban đầu của cô ấy (một mảnh hồn nguyên thủy) gia nhập với phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn trước khi tái nhập xác hoặc tiếp tục với hành trình linh hồn của cô ấy.

Toby, trong thân thể của Martha trên Trái Đất, có trí nhớ về quá khứ của cả Martha và của chính anh ấy.

Một cách nữa để hình dung viễn cảnh này là nghĩ về thân thể con người như một chiếc xe ô tô. Nếu các bạn bán chiếc xe đang sử dụng và mua một chiếc mới, và cả hai đều là các phương tiện dễ sử dụng, bạn nhận lấy lịch sử của chiếc ô tô vừa mới mua, cùng với tất cả

những đặc tính và “tính cách”. Tuy thế năng lượng của các bạn bây giờ là khuôn mẫu trội hơn năng lượng đã gắn với chiếc xe trước khi mua. Nếu người chủ trước là tốt bụng và nhẹ

nhàng với chiếc xe, và các bạn không như vậy, chiếc xe có thể phản ứng lại sự thay đổi đột ngột này của năng lượng cho dù những chiếc xe không được xem như những sinh mệnh hữu tình.

Hãy cùng đi vào một nghiên cứu mang tính lý thuyết hơn về một sự nhập xác, nhưng trước đó, hãy điểm lại cái mà linh hồn nhập vào sẽ trải nghiệm khi anh ấy hay cô ấy đi vào một thân thể con người đang tồn tại.

Đối với linh hồn nhập vào, có vài yếu tố then chốt để làm sự chuyển đổi llinh hồn này thành công. Như đã đề cập trước đây, điều quan trọng là để những khía cạnh nhân tính nào đó của linh hồn có thân thể được giữ lại, đặc biệt nếu linh hồn nhập vào đã không ở trong dạng vật lý trước sự chuyển đổi. Linh hồn nhập vào đảm nhận lịch sử tổ hợp thân thể/tâm trí của linh hồn rời đi. Điều đó có nghĩa là linh hồn mới sẽ được trao một bài học lịch sử về cái mà tổ hợp thân thể/tâm trí này đã trải nghiệm trong đời sống này. Ví dụ, giả thiết rằng linh hồn ban đầu có tên là Peter, và linh hồn nhập vào có tên là Paul. Một cuộc phỏng vấn linh hồn nhập vào có thể giống như thế này.

“Xin chào, Paul, đối với cuộc sống trước đây được biết đến là Peter. Peter có một gia đình. Cha anh ấy là Ralph, mẹ anh ấy là Alice, và họ sống ở Liverpool, Anh Quốc, tại địa chỉ

này. Bạn đã lớn lên với hai người chị gái, Betty và Mary. Bạn có một người vợ, tên là Marianne. Cô ấy có với bạn người con đầu tiên, được đặt tên là Steven. Peter đã rời bỏ thân thể này vì linh hồn anh ấy đã từ bỏ anh ấy vì anh ấy đã từ chối buông bỏ các khuôn mẫu ứng xử cũ làm tổn thương tất cả mọi người trong gia đình anh ta. Công việc của bạn như một linh hồn mới trong thân thể của Peter là mang sự hàn gắn và tình thương đến gia đình Peter và giúp họ bình phục lại từ sự hành hạ liên tục mà Peter đã dồn lên họ hầu như hàng ngày. Gia đình Peter sẽ có một thời gian rất khó khăn để điều chỉnh với năng lượng của bạn. Họ sẽ phát hiện thấy là có một điều gì đấy đã thay đổi đáng kể. Thân thể của Peter vừa được hồi phục lại 123

https://thuviensach.vn

từ một trận ốm nghiêm trọng và gia đình anh ta nghĩ rằng anh ấy bị tổn thương não từ trận ốm. Đó là cách giải thích của họ về sự thay đổi đột ngột trong tư tưởng của anh ấy. Công việc của bạn là đảm nhận càng nhiều tính cách của Peter càng tốt, nhưng là để giới thiệu những khái niệm tinh thần cao hơn đến với gia đình Peter.”

Để giúp Paul chỉnh sửa lại cuộc sống của Peter, tất cả những ký ức của Peter sẽ được tải vảo tư tưởng của Paul. Thân thể của Peter sẽ giữ lại nhiều đặc điểm cũ của nó, bao gồm những điểm mạnh và những điểm yếu, và sẽ có một ký ức về những sự ốm đau của Peter, những tai nạn, và những trải nghiệm năng lượng mãnh liệt. Mặc dầu thân thể của Peter sẽ

nhớ được cách làm nhiều thứ, một số những khả năng và tài năng này sẽ là khó khăn cho Paul để đồng hóa, tùy thuộc vào những trải nghiệm sống trong quá khứ của anh ấy trên Trái Đất.

Paul sẽ mất một thời gian để thích nghi với thân thể của Peter và trong khi anh ta làm điều đó, gia đình của anh ấy sẽ có vẻ khá lo lắng với những thay đổi họ nhìn thấy trong cái mà họ vẫn nghĩ là Peter. Khi thời gian trôi đi, họ sẽ điều chỉnh với “Peter” mới và sẽ yêu và tôn trọng anh ấy, theo khả năng cao nhất của họ. Họ có thể lấy làm vui mừng khôn xiết khi

“Peter” mới không có những cơn thịnh nộ mà Peter cũ hay có. Khi họ đã quen thuộc với những thay đổi, họ thậm chí có thể cởi mở đối với một số những đặc điểm tinh thần mới mà người yêu dấu của họ bất ngờ có được. “Peter” mới có thể tạo ra một lý do cho điều này, như

là có một trải nghiệm cận tử trong trận ốm khiến anh ấy bất ngờ “nhìn thấy ánh sáng”.

Có trên 15.700 người nhập xác trên Trái Đất ở thời gian hiện tại. Bởi vì đây là một hoạt động tinh vi và liên quan rất nhiều đến việc học lại và việc chỉnh sửa một phần của các linh hồn liên quan trong sự chuyển đổi, nhiều sự chuẩn bị và lập kế hoạch được dành cho những xắp đặt này trước sự chuyển đổi. Trong một số trường hợp, các linh hồn có liên quan có thể có những sự xắp đặt trước quay trở lại trước sự tái sinh của linh hồn ban đầu.

Trong trường hợp bên trên của Peter và Paul, họ có thể đã từng ở trong các vương quốc cao hơn với nhau nhiều năm trước sự chyển đổi, khi Peter chuẩn bị tái sinh. Paul nói với Peter, “Vào độ tuổi 33, Tôi sẽ nhập vào thân thể Trái Đất của bạn và bạn sẽ trở lại các vương quốc cao hơn để làm người hướng dẫn tinh thần của tôi.”

Tuy nhiên, đây không phải là cách thông thường nhất của các trải nghiệm nhập xác.

Phổ biến hơn, linh hồn ban đầu nhận ra là, các mục tiêu của đời sống này đã không được hoàn hoàn thành và sau đó cần đến sự giúp đỡ, trong trường hượp này là Paul.

Làm thế nào các bạn biết nếu một ai đó là một người nhập xác hay không?

Lưu ý là những người nhập xác thực sự là khá hiếm. Kênh này đã gặp một vài người trong rất nhiều chuến đi của anh ấy. Nếu có trên 7 tỷ linh hồn trên Trái Đất (bao gồm các sinh mệnh có chủ quyền và các mảnh hồn), và chỉ có khoảng 15.700 người là nhập xác, con số này là khoảng 1 trong 500.000 người. Trừ khi các bạn có một cơ hội thực sự tốt để gặp một người, điều đó sẽ không xảy ra. Phần hồn cha mẹ của bạn thường tìm kiếm một cách đơn giản hơn để giúp các bạn học các bài học của mình.

Có một số người nhập xác đã giữ không chỉ sự hiểu biết về chiều kích cao hơn của họ, mà đã trở nên rất giỏi trong việc chỉ dạy về các vương quốc này từ bên trong cấu trúc nhân tính của tổ hợp thân thể/tâm trí mà họ đã đảm nhận.

Trong một trường hợp như vậy, những người nhập xác có thể tổ chức các khóa học, các buổi semina và các sự kiện về những chủ đề tâm linh nào đó, và trong một số trường 124

https://thuviensach.vn

hợp, có thể quyết định “ra khỏi vỏ bọc của mình” và tuyên bố rằng họ là những người nhập xác.

Tất nhiên, sự sáng suốt ở đây là thích hợp. Không phải tất cả linh hồn công bố mình là một người nhập xác là đang nói sự thật. Một số linh hồn có thể đã tự thuyết phục bản thân họ

rằng họ là người nhập xác, trong khi thực tế là, họ chỉ có một sự thay đổi nhân tính, hay một sự hiển linh bất ngờ. Trong một vài trường hợp, các bản ngã của họ hay những người hướng dẫn của họ có thể đã quyết định đánh lừa họ để họ nghĩ rằng họ là những người nhập xác, có lẽ vì nó làm cho họ hay những người hướng dẫn của họ cảm thấy là đặc biệt hoặc có đặc ân nào đấy.

Những người nhập xác thực sự có xu hướng có rất nhiều kiến thức thực mà rất khó có trên Trái Đất. Một trong những người nhập xác mà kên này đã gặp nhiều năm trước có kiến thức rất chi tiết về các chiến dịch tối mật của quân đội và những thứ tương tự như vậy, cái sau đó đã được kiểm tra lại là đúng bởi một số người làm việc cho các đơn vị tình báo của chính phủ được phép sử dụng thông tin tối mật trên. Không phải linh hồn đã nhập xác, và cũng không phải nhân viên quân sự kia, có bất kỳ kiến thức ưu tiên nào của nhau, và người nhập xác đã chưa bao giờ trải nghiệm điều gì với lực lượng tình báo quân đội trong một thân thể con người. Trong trường hợp này, kênh này đã sử dụng sự sáng suốt của anh ấy để xác định rằng những công bố là chính xác, và đánh giá cao sự thực là nhiều những thông tin đã được chứng thực bởi những người khác.

Xét đến cùng, nó không là vấn đề gì khi một ai đó là một người nhập xác hay không.

Từ một quan điểm y học, nó là có ích để biết điều đó, bởi vì các bạn sẽ có thể hiểu tốt hơn những thách thức mà linh hồn nhập vào phải đối mặt khi anh ấy hay cô ấy đảm nhận một cấu trúc nhân tính đang tồn tại trên Trái Đất. Tuy nhiên, tất cả những thông tin có được thông qua những người nhập xác đều có thể đạt được bởi chính bạn với sự tìm hiểu tâm linh một cách siêng năng. Những người nhập xác, giống như những người hướng dẫn tinh thần, ở đây để giúp đỡ, nhưng bạn chính là vị thầy (và là học trò) tối cao.

Những Sự Chuyển Đổi Linh Hồn Một Phần

Một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ liên quan đến sự trao đổi của tất cả các tầng thứ

ngoại trừ các khía cạnh của tổ hợp bản ngã/nhân tính và các ký ức cơ bản, và thường khá khó khăn, vì những lý do đã đưa ra trước đây. Một phương pháp khác thường xuyên được sử

dụng liên quan đến sự chuyển đổi của một hay nhiều khía cạnh của hai linh hồn, hoặc một sự

chuyển đổi chỉ những tầng thứ nào đó. Điều này là có thể do bởi bản chất linh động của năng lượng linh hồn.

Cái gì là một sự chuyển đổi linh hồn một phần? Hãy để chúng tôi giải thích hai loại, sự chuyển đổi mảnh và sự chuyển đổi khía cạnh.

Trong một sự chuyển đổi mảnh, một hay nhiều những mảnh hồn lớn được trao đổi giữa các linh hồn, nhưng các thực thể có chủ quyền giữ lại trong các thực tại tương ứng của họ. Trong ví dụ của chúng tôi về Peter và Paul, Peter có thể có một mảnh hồn lớn mất cân bằng và gây nên những mối bất hòa trên Trái Đất. Paul có thể đề nghị tiếp nhận mảnh hồn lớn của Peter vào chính sinh mệnh của anh ấy và trao đổi nó với một trong các mảnh hồn chính của anh ấy. Giờ đây Paul có phần bất hòa và Peter đã thu được một phần bình thản hơn và hiểu hiết hơn từ Paul.

125

https://thuviensach.vn

Lợi điểm của dạng chuyển đổi linh hồn một phần này là nó không yêu cầu một giai đoạn chỉnh sửa quyết liệt. Một lượng rất lớn năng lượng của thân thể Peter vẫn được giữ

nguyên vẹn, nhưng một phần của nó đã thay đổi đáng kể. Những người chứng kiến sự

chuyển đổi linh hồn một phần này có thể quy nó cho một số liệu pháp tâm lý mới, hay sự

khải huyền xuất hiện cùng với việc thiền định, trong một phần của Peter. Một vài người có khả năng sáng suốt có thể cảm nhận thấy Peter đang làm việc với một người hướng dẫn tinh thần mới đã được chứng minh là khá hiệu quả trong việc thúc đẩy Peter thay đổi cách ứng xử

của anh ấy. Mảnh hồn của Paul đã nhúng bản thân nó vào thể aura của Peter sẽ có vẻ được nhận thức như một thực thể trong không gian năng lượng cá nhân của Peter. Nếu mảnh mới trong không gian của Peter là đủ nhỏ, điều đó sẽ có vẻ không được phát hiện bởi những người sáng suốt, mặc dầu nó có thể biểu hiện như một màu sắc không bình thường hay một khuôn mẫu bên trong trường aura.

Một loại chuyển đổi linh hồn một phần phức tạp hơn, nhưng thông thường hơn liên quan đến sự thay đổi của một tầng thứ hiểu biết hay một khía cạnh của cái tôi. Nói cách khác, thân thể tình cảm, trí, astral, ether hay thân thể nhân quả của một linh hồn được trao đổi với thân thể tương ứng của một linh hồn khác.

Những sự chuyển đổi khía cạnh có thể thay đổi từ việc chỉ trao đổi một tầng thứ của sinh mệnh, đến việc thay đổi tất cả ngoại trừ một tầng thứ của các thân thể thấp hơn (ngoại trừ thân thể vật lý). Nói cách khác, hai linh hồn có thể đồng ý trao đổi các thân thể tình cảm, trí, astral và ether của họ, chỉ giữ lại các tầng thứ vật lý và nhân quả. Trong khi điều này nghe có vẻ dại dột nếu nhìn thoáng qua, các thân thể trung gian thường là những thứ có sự

khó khăn lớn nhất. Trong những chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng nhất hay những sự rối loạn nhân cách cực độ, các linh hồn có thể đồng ý làm điều này hơn là để linh hồn ban đầu ở

lại trên Trái Đất trong một trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng.

Nếu chỉ có các khía cạnh tình cảm và tâm trí được trao đổi trong một sự chuyển đổi con người/thực thể có chủ quyền, sẽ vẫn có những ký ức tế bào trong thân thể vật lý của con người tương ứng với các tầng thứ tình cảm và tâm trí của linh hồn ban đầu, cũng như một số

khía cạnh của một tổ hợp bản ngã/nhân tính đang tồn tại.

Một sự trao đổi các tầng thứ tình cảm và trí về cơ bản sẽ là rất khó khăn cho linh hồn nhập vào bởi vì sinh mệnh đó sẽ bị phủ các khuôn mẫu tình cảm và tâm trí của linh hồn rời đi lên các ký ức tế bào. Nếu rất nhiều những chương trình tình cảm và tâm trí của linh hồn rời đi được nhúng trong cấu trúc tế bào của thân thể vật lý, linh hồn nhập vào sẽ bị hạn chế

các khả năng của nó để phủ lên bằng các khuôn mẫu mới. Khi mà thân thể nhân quả của linh hồn rời đi vẫn còn nguyên vẹn, linh hồn nhập vào sẽ có một sự hiểu biết về các dòng thời gian khác nhau của linh hồn rời đi nhưng sẽ thiếu sự hiểu biết đầy đủ về tình cảm và tâm trí của cái đã xảy ra.

Từ một quan điểm vật lý, loại chuyển đổi này thường biểu hiện như chứng hay quên, hoặc là bị mất trí nhớ tạm thời hay lâu dài, trong sinh mệnh con người nhận được sự chuyển đổi. Sau sự chuyển đổi, người mà có thể đã biểu hiện chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng trước sự kiện, giờ đây bất ngờ không thể nhớ được anh ta là ai và có rất ít hoặc không còn nhớ gì về những thứ xảy ra trước cuộc chuyển đổi. Một cách kỳ lạ, từ quan điểm tâm thần học và trị liệu học, anh ta bất ngờ có một cảm giác về nhiệm vụ và mục đích, và có thể nhớ

lại những sự kiện theo dòng thời gian của anh ta theo một cách phần nào tách biệt, nhưng không thể nhắc lại các sự kiện đặc biệt trừ khi chúng được in dấu trong thân thể nhân quả.

126

https://thuviensach.vn

Nó cứ như thể là anh ta đã mất đi các khả năng tình cảm và tâm trí, cái tất nhiên sẽ làm bối rối những nhà tâm lý học rất nhiều.

Thông thường nhất, một sự chuyển đổi linh hồn một phần sẽ chỉ nhắm tới tầng thứ

của cái tôi đã trở nên mất cân bằng nhất. Nó thường là ý tưởng tốt để giữ lại càng nhiều trải nghiệm Trái Đất càng tốt cho linh hồn rời đi và để cố gắng tái sinh trở lại nếu có thể, nhưng nó không đơn giản như vậy. Do bởi bản chất linh động của năng lượng linh hồn, một sự trao đổi tầng thứ hiếm khi gọn gàng và mạch lạc. Hai linh hồn (hoặc nhiều hơn) thường tiếp quản một số những mảnh hồn nhỏ của nhau khi làm một sự trao đổi tầng thứ, khi mà họ phải có một sự giống nhau ở mức độ cao nhằm để thưc hiện sự trao đổi thành công.

Hãy để chúng tôi tổng kết lại các cấu hình có thể trong một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ hoặc một phần:

• Hai linh hồn trao đổi tất cả các tầng thứ ngoại trừ thân thể vật lý (và thân thể giữ

lại các ký ức tế bào nào đó, như là làm thế nào để đi, để nói, để lái xe, vv...). Điều này thường liên quan đến chứng quên toàn bộ đã miêu tả trước đây, khi mà linh hồn nhập vào không có các điểm tham chiếu đối với trải nghiệm sống của linh hồn rời đi (ngoại trừ chương trình tế bào). Như đã nói bên trên, điều này hiếm khi làm việc và thường chỉ xuất hiện như một sự thay thế cho cái chết của thân thể vật lý.

Các linh hồn đồng ý với thỏa thuận này sẽ cần một lý do mạnh mẽ để giữ thân thể

vật lý tồn tại, và linh hồn nhập vào sẽ có một khao khát mạnh mẽ để trải nghiệm cuộc sống Trái Đất mà không phải đi qua quá trình sinh nở.

• Hai linh hồn trao đổi chỉ những thân thể astral, ether và nhân quả, để lại các tầng thứ tình cảm và trí còn nguyên vẹn. Điều này được làm chủ yếu như một phương tiện để chỉ dạy cho các linh hồn trên Trái Đất. Bản ngã/nhân tính của linh hồn rời đi được giữ lại nguyên vẹn, những giờ đây anh ta hay cô ta có một trí tuệ cao hơn mà không có trước đó. Đây là loại phổ biến nhất của sự chuyển đổi linh hồn, như

đã nói chi tiết bên trên.

• Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể tình cảm (với các thân thể trí của họ còn nguyên vẹn). Trong khi điều này là có thể về mặt lý thuyết, nó sẽ chỉ được thực hiện trong những trường hợp mất cân bằng tâm thần nghiêm trọng, bởi vì linh hồn rời đi vẫn có những niềm tin cốt lõi tiêu cực ban đầu, những ý tưởng và những khái niệm tiêu cực, nhưng không còn một thân thể tình cảm mất kiểm soát đang tác động và gây hại cho các thân thể khác. Có được thân thể tình cảm của một linh hồn khác, với sự tách ra điềm tĩnh, bình thản và lý trí, làm nó dễ dàng hơn để linh hồn nắm lấy những khuôn mẫu tâm trí cần thiết để được hàn gắn. Đối với linh hồn nhập vào đã tiếp quản thân thể tình cảm mất ổn định, sự hàn gắn là tương đối dễ

dàng bởi vì có một sự tách ra của tâm trí. Nó giống như việc xem một bộ phim bạo lực mà không trở nên đồng hóa với các nhân vật.

• Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể trí của họ. Đối với một người quan sát bên ngoài, điều này có thể giống phần nào với cái đã xuất hiện với Tiến sỹ Jekyll và Ông Hyde, ngoại trừ là các thay đổi sẽ diễn ra chủ yếu trong vương quốc trí. Giờ

đây, ông Jekyll vẫn điềm tĩnh, bình thản và lý trí, nhưng đã quên mất rất nhiều những kiến thức khoa học của anh ấy và có thể bất ngờ trở nên tò mò về các trải nghiệm bốc đồng hơn, trong khi đó ông Hyde, vẫn với cái tôi náo nhiệt của anh ấy, có thể bất ngờ có được rất nhiều trí tuệ thông minh.

127

https://thuviensach.vn

• Hai linh hồn trao đổi cả thân thể tình cảm và thân thể trí của họ, để tất cả các tầng thứ khác còn nguyên vẹn. Nhìn thoáng qua, điều này có vẻ là một cách rất phù hợp để loại trừ 80% những vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, nó thường lấy đi của các linh hồn những trải nghiệm cần thiết, đặc biệt nếu họ không hoàn toàn hiểu được các động lực của những thân thể tình cảm và thân thể trí. Vì lý do này, nó bị ngăn cản và hiếm khi gặp.

• Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể astral của họ. Trong hầu hết các trường hợp, điều này không được thực hiện trừ khi cả hai bên cực kỳ tiến bộ trong việc hiểu chính mình và có một lý do đặc biệt cho sự trao đổi. Nếu có rất nhiều sự tiêu cực trong thân thể astral của linh hồn rời đi, linh hồn nhập vào có thể tiếp nhận điều này và hàn gắn nó một cách nhanh chóng trước khi làm hỏng sự thay đổi, do đó rất có vẻ là sự xắp xếp này sẽ chỉ là tạm thời. Linh hồn con người sẽ dường như

không hiểu điều này đã xảy ra.

• Hai linh hồn trao đổi các thân thể ether của họ. Điều này thường là cách tạm thời để trao cho một linh hồn trên Trái Đất một trải nghiệm về tư tưởng cao hơn, hoặc cho phép một sinh mệnh con người có một trải nghiệm năng lượng về các vương quốc cao hơn như là một trải nghiệm “ngộ” (satori), nhằm thúc đẩy động lực của con người trên con đường tâm linh. Những sự trao đổi thân thể ether cũng có thể

được sử dụng để chữa trị một số ốm đau bởi vì họ phủ một bản thiết kế mới lên thân thể vật lý đang tồn tại. Linh hồn trên Trái Đất có thể cảm thấy anh ấy hay cô ấy có một niềm vui mới trong cuộc sống và đó là một phép mầu đã xuất hiện. Một cách điển hình, linh hồn nhập vào sẽ cực kỳ tiến bộ và có khả năng hàn gắn thân thể ether bị tổn thương của linh hồn rời đi. Một lần nữa, đây thường là một sự xếp đặt tạm thời.

• Hai linh hồn trao đổi các thân thể nhân quả của họ. Điều này hầu như luôn được thực hiện dành riêng như một phương tiện giảng dạy cho các linh hồn trên Trái Đất. Linh hồn nhập vào sẽ có một nền tảng kiến thức khổng lồ, với sự truy cập ngay lập tức vào các dữ liệu Akashic, và sẽ cơ bản tải dữ liệu này vào linh hồn trên Trái Đất. Ngay khi linh hồn con người có đủ hiểu biết để có khả năng tự truy cập vào thông tin này, sự chuyển đổi linh hồn sẽ được gỡ bỏ. Linh hồn nhập vào có thể ưng thuận với sự xắp đặt này nhằm học được trước tiên các đời sống quá khứ của linh hồn rời đi, bằng cách đó hiểu được làm thế nào để thực hiện sự hàn gắn một cách sâu và kéo dài.

Làm thế nào sự chuyển đổi linh hồn tác động đến trạng thái tâm lý của các sinh mệnh con người? Các linh hồn có rất nhiều những mảnh năng lượng của nhau được nhúng bên trong họ có thể biểu hiện như chứng tâm thần phân liệt, tâm thần phân lập, hay những rối loạn đa nhân cách. Trong những trường hợp trao đổi linh hồn, những mảnh này là các khía cạnh chính. Một cách điển hình, nếu sự chuyển đổi sẽ gây ra rất nhiều vấn đề tâm lý, thì nó sẽ không được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, các vấn đề mới được tạo ra bởi sự trao đổi sẽ được xác định là có ít các vấn đề hơn so với trước sự chuyển đổi.

Lưu ý rằng những sự chuyển đổi linh hồn thường xuất hiện chỉ giữa những linh hồn tiến hóa cao. Linh hồn rời đi có một hợp đồng với linh hồn nhập vào. Cùng với nhau, họ đã xác định rằng trải nghiệm con người của linh hồn rời đi là quá khó khăn trong dạng ban đầu của nó, và do đó họ lựa chọn giúp đỡ lẫn nhau thông qua một sự trao đổi linh hồn.

128

https://thuviensach.vn

Hai Linh Hồn Trong Một Thân Thể

Trong một số trường hợp, linh hồn rời đi không thể ra khỏi thân thể khi linh hồn mới nhập vào. Điều này có thể xảy ra nếu linh hồn rời đi có rất nhiều vấn đề về kiểm soát và sợ

phải từ bỏ những thứ dở dang.

Trong ví dụ bên trên, cả hai linh hồn ở trong cùng một thân thể trong cùng một thời điểm. Viễn cảnh này có thể khá là tế nhị và mạo hiểm. Trong trường hợp này, thay là linh hồn rời đi chuyển đi đâu đó, hay đi vào một thân thể con người khác, thì nó ở lại và đơn giản chia sẻ không gian với linh hồn nhập vào.

Nếu hai linh hồn có một lịch sử lâu dài với nhau và là các thành viên của cùng một gia đình hồn, thì cấu hình này có thể làm việc tốt, nhưng nếu có rất nhiều sự khác biệt, có rủi ro của sự mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng.

Tâm trí có ý thức của một người như vậy, như là điển hình của cảnh giới trí, nói chung tập trung vào một thứ tại một thời điểm. Việc có hai linh hồn đang tương tác bên trong tâm trí có ý thức có thể xếp vào loại rối loạn nhân cách của “Tiến sỹ Jekyll và Ông Hyde”.

Thậm chí nếu hai linh hồn giống nhau rất nhiều, sẽ có những sự khác biệt đáng kể

giữa họ. Trừ khi họ làm việc với nhau đặc biệt tốt, sẽ có việc phối hợp xem ai sẽ đảm nhiệm và khi nào. Rất có vẻ, linh hồn mới sẽ hành động như một người tư vấn hay một vị thầy đối với người cũ. Một cách lý tưởng, một người sẽ “thực thi” các quyết định, trong khi đó người kia quan sát và tư vấn, khi thích hợp.

Thân thể vật lý sẽ có vẻ trải nghiệm rất nhiều áp lực trong sự xắp đặt này, bởi vì việc hai linh hồn gần gũi nhau như thế nào không thành vấn đề, trong một quang cảnh vũ trụ, năng lượng và rung động của họ sẽ khác nhau, và thân thể sẽ cần sửa đổi một cách liên tục đối với tư tưởng trội được nhúng bên trong nó. Một sự biểu hiện thông thường với việc có hai linh hồn trong một thể xác, là một cảm giác của chứng rỗi loạn lưỡng cực. Một biểu hiện khác là chứng buồn vui thất thường, đặc biệt nếu linh hồn cũ đã thiên về những dao động tình cảm tiêu cực trước sự nhập vào của linh hồn mới.

Nhiều Linh Hồn Trong Một Thân Thể

Nó là có thể cho một nhóm phức hợp hồn, hoặc một nhóm hồn đơn giản, đi vào một thân thể con người trên Trái Đất, với hoặc không với sự hiện diện của linh hồn ban đầu. Nếu linh hồn ban đầu rời đi và vài linh hồn mới nhập vào, sinh mệnh con người có thể phô bày những ứng xử tương tự như chứng rối loạn đa nhân cách. Đối với một người quan sát bên ngoài, nó cứ như thể là người ban đầu không còn ở đó nữa và tất cả những nhân cách lạ lẫm này đã tiếp quản. Nếu linh hồn ban đầu được giữ lại nguyên vẹn, sẽ có những sự trở lại thường xuyên hoặc thỉnh thoảng lối ứng xử cũ và nhân cách cũ, quen thuộc, được kèm theo bởi những gian đoạn dài của cái giống như sự rối loạn đa nhân cách. Điều này cũng sẽ là khó khăn cho thân thể vật lý, do bởi những nhiễu loạn liên tục trong năng lượng gây ra bởi những khác biệt giữa những tầng thứ rung động của mỗi linh hồn.

Nhiều Nhân Cách Và Nhiều Linh Hồn Trong Một Thân Thể

Nếu hai hay nhiều linh hồn ở trong cùng một thân thể con người, nó có thể được thấy, đối với nhà trị liệu thiếu kinh nghiệm, giống như chứng rối loạn đa nhân cách, rối loạn lưỡng cực, hoặc một số chứng tâm thần phân lập khác. Cách tốt nhất để nói về sự khác nhau là kiểm tra tầng thứ thông minh của các “nhân cách” khác nhau.

129

https://thuviensach.vn

Trong sự rối loạn đa nhân cách, có thể có một khía cạnh thông minh cao, nhưng các khía cạnh còn lại sẽ có xu hướng chuyên biệt cao trong một hướng cụ thể, với ít hoặc không có kiến thức của nền tảng giáo dục tổng thể của linh hồn hoặc kinh nghiệm sống thu thập được qua nhiều năm.

Thường xuyên hơn, các nhân cách khác nhau sẽ chưa chín chắn, hoặc chưa trưởng thành, như là một đứa trẻ hờn dỗi, một thiếu niên nổi loạn, và một cái tôi điềm tĩnh, bình thản, lý trí, nhưng lãnh đạm.

Trong trường hợp nhiều linh hồn trong một thể xác, mỗi một cái gọi là “tính cách” sẽ

thể hiện một sự thông minh lớn và một kiến thức bao quát. Trong khi có thể có nhiều đặc tính, các khía cạnh khác nhau không bị hạn chế vào những ứng xử chuyên biệt, như là sự hờn dỗi hay tích cách nổi loạn. Đối với người quan sát về nhân quả, có khả năng hơn là, sẽ có vài người thầy khác nhau đang nói thông qua sinh mệnh con người, mỗi người với một kiến thức cao.

Nhiều linh hồn trong một thân thể có thể bị giới hạn trong một hoặc vài tầng thứ của cái tôi. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm những khó khăn được thấy trước bởi các linh hồn trong sự chuyển đổi, hoặc mục đích của sự chuyển đổi. Trong một vài trường hợp, nhiều linh hồn có thể chủ ý chiếm cùng một thân thể tại cùng một thời điểm nhằm thu được một tóm tắt về trải nghiệm sống của linh hồn ban đầu, đặc biệt nếu thân thể bị bệnh nặng hoặc đang trong mối nguy hiểm sắp chết.

Nói chung nó là rất khó khăn cho thân thể vật lý để là nơi cư ngụ của nhiều hơn một linh hồn, khi mà mỗi sự nhập vào có dấu hiệu linh hồn độc nhất vô nhị của nó (tầng thứ đặc biệt của rung động và những đặc điểm độc nhất vô nhị).

Trong một số trường hợp, một nhóm linh hồn có thể có một mục tiêu đặc biệt cho việc tiến nhập vào Trái Đất và hoạt động thông qua một thân thể con người cụ thể. Trong sự

mở kênh thôi miên (trance channeling), các nhóm phức hợp hồn thường đến thông qua các kênh, do đó nó không phải là việc khó khăn để hiểu được điều đó làm việc như thế nào.

Tưởng tượng là một nhóm linh hồn đến và thay là rời đi sau khi kết thúc việc mở kênh, họ ở

lại trong thân thể một cách vô hạn định.

Điều này có thể xảy ra nếu nhóm hồn thống nhất và có cùng một mục tiêu, nhưng nếu các linh hồn nhập vào không cùng một mục tiêu, rất nhiều những hỗn loạn có thể phát triển.

Có thể là một số linh hồn chỉ thí nghiệm và thử các cấu hình khác nhau bởi vì họ tò mò. Nếu linh hồn ban đầu đã học tất cả mọi thứ mà nó muốn học trên Trái Đất, nhưng chưa sẵn sàng thăng lên, anh ta hay cô ta có thể yêu cầu những linh hồn khác chia sẻ thân thể đó, chỉ để trải nghiệm nó. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực nếu tầng thứ hiểu biết của mỗi linh hồn nhập vào (đặc biệt là trên tầng thứ tình cảm) chưa được đồng nhất đủ.

Chúng tôi biết một vài kênh thôi miên đã chứa nhiều linh hồn một cách liên tục trong các thân thể họ. Có một số người làm việc với rất nhiều người hướng dẫn tinh thần và các vị

thầy khác nhau trong sự trung gian thôi miên (trance mediumship), và rất thường xuyên ở

trong trạng thái thôi miên khiến họ dường như rơi vào loại này. Các học viên gần gũi với kênh thường báo cáo là nhân tính ban đầu của người thầy của họ hầu như không bao giờ hiện diện – luôn luôn có một hoặc nhiều hơn các thực thể nói thông qua kênh đó.

Một ví dụ về một vị thầy đóng vai trò giống như một trạm dừng chân cho các thực thể

từ nhiều tầng thứ rung động là Jonh of God (các bạn có thể xem thêm một cuộc phỏng vấn ngắn với Jonh of God tại đây – ghi chú của người dịch), một vị thầy người Brazil đã mời các 130

https://thuviensach.vn

học viên đến nhà anh ấy một thời gian. Trong ví dụ về anh ấy, việc quyết định mang các thực thể từ nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích đến một cách liên tục đã làm hại thân thể vật lý của anh ấy. Mặc dầu anh ấy có các hợp đồng linh hồn với hầu hết các thực thể, điều đó không khiến cho thân thể dễ dàng hơn trong việc điều khiển các năng lượng thay đổi một cách liên tục.

Mở Kênh

Trong 20 đến 30 năm gần đây, hàng nghìn người đã tuyên bố rằng họ là các kênh của những sinh mệnh đến từ các chiều kích cao hơn. Bây giờ chúng tôi đưa ra một nền tảng cho việc làm thế nào các linh hồn từ các vương quốc khác có thể nhập vào thân thể con người, hãy để chúng tôi nhìn sâu hơn vào chủ đề mở kênh (channeling) và những dạng khác mà nó có thể thực hiện. Chúng tôi xem mục này là quan trọng bởi vì việc mang các năng lượng, các hình tư tưởng và các thực thể vào thân thể, một cách có ý thức hoặc vô thức, có thể có một tác động tích cực hoặc tiêu cực đáng kể lên khả năng hợp nhất linh hồn của các bạn.

Mở Kênh Thôi Miên và Trung Gian Thôi Miên

Chúng tôi bây giờ sẽ dùng thêm một chút thời gian nói về một sự mở kênh thôi miên (trance channeling) và trung gian thôi miên (trance mediumship), khi nó cung cấp một cách cho các linh hồn từ các tầng thứ khác và các chiều kích khác trải nghiệm Trái Đất mà không cần thực sự tái sinh ở đây.

Nói chung, không có sự khác nhau giữa mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên, ngoại trừ là chúng tôi đang tạo ra một nét riêng biệt không đáng kể. Mở kênh thôi miên được xem như mọi lúc một sinh mệnh con người cho phép một người hướng dẫn tinh thần, có chủ

quyền hoặc không, nói thông qua thân thể mà không có hiểu biết của bản ngã/nhân tính thường thuộc về thân thể đó. Đối với bản ngã/nhân tính, sinh mệnh con người đang mở kênh có thể xem như đi ngủ, hoặc ở bên ngoài cơ thể, và khi anh ấy hay cô ấy trở lại, việc mở

kênh đã xảy ra, nhưng không có sự nhớ lại một cách có ý thức về cái đã được nói hoặc đã được làm.

Sự trung gian thôi miên, mặt khác, xem như một mối quan hệ mật thiết hơn với những người hướng dẫn tinh thần nào đó, những vị thầy, những bậc thầy đã thăng lên, những thực thể lìa khỏi xác, và tương tự. Người trung gian, trong khi vô thức về mặt kỹ thuật trong các buổi mở kênh, có một mối quan hệ phát triển cao giữa anh ấy hay cô ấy và những người hướng dẫn tinh thần khác nhau mà anh ấy hay cô ấy làm việc cùng.

Như đã nói trước đây, mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên liên quan đến một sự chuyển đổi linh hồn tạm thời. Về bản chất, tất cả các tầng thứ ngoại trừ thân thể vật lý và phần bản ngã/nhân tính được trao đổi trong những giai đoạn thời gian thay đổi với một linh hồn có chủ quyền khác hoặc các linh hồn từ các chiều kích cao hơn, hoặc một thực thể lìa khỏi xác hoặc các thực thể từ các cảnh giới astral, ether hay nhân quả. Nếu sự chuyển đổi là với các thực thể lìa khỏi xác, có thể có khả năng giới hạn cho kênh hoặc người trung gian để

thực hiện chức năng tự trị trong buổi thôi miên, khi mà kiến thức của thực thể về việc làm thế nào sử dụng thân thể con người có thể không hoàn chỉnh. (Thậm chí với các thực thể có chủ quyền chiều kích cao hơn, những tác động lên thân thể của kênh có thể khó giải quyết, do bởi nhu cầu của thân thể chỉnh sửa một cách nhanh chóng đối với một tần số cao hơn.) Nếu các linh hồn nhập vào có các tổ hợp bản ngã/nhân tính phát triển tốt, những khía cạnh này sẽ tương tác với các khía cạnh của tổ hợp bản ngã/nhân tính của linh hồn rời đi đến 131

https://thuviensach.vn

một mức độ nào đó, khi mà bản ngã không hoàn toàn rời đi với phần còn lại của linh hồn nhập vào, nhưng dường như chỉ ngủ hoặc trở nên thụ động. Một lần nữa, điều xảy ra với bản ngã/nhân tính trong mở kênh thôi miên phụ thuộc rất nhiều vào tầng thứ hiểu biết của các linh hồn liên quan, và có bao nhiêu vấn đề kiểm soát ở đó. Trong hầu hết các trường hợp, bản ngã/nhân tính ban đầu vẫn ở đó, nhưng đơn giản là không hoạt động, hay, trong trường hợp những người tiến hóa cao, đang ngắm nhìn, quan sát, học hỏi và tăng trưởng từ kiến thức và sự sáng suốt của linh hồn hay của các linh hồn nhập vào.

Nói chung, nếu buổi mở kênh liên quan đến các thực thể lìa khỏi xác, một số tầng thứ

của linh hồn ban đầu được để nguyên vẹn, có nghĩa là sự chuyển đổi là một phần chứ không phải toàn bộ. Điều này là bởi thực thể lìa khỏi xác chỉ mang một số khía cạnh của một linh hồn khác vào thân thể. Phần cha mẹ của linh hồn nhập vào đang giám sát từ các vương quốc cao hơn, và thậm chí có thể bỏ dở việc mở kênh nếu linh hồn nhập vào không giao tiếp theo một cách lành mạnh với người mở kênh.

Nếu năng lượng của linh hồn hay những linh hồn nhập vào quá mãnh liệt, hoặc không tương hợp trong một số cách khác, với năng lượng của linh hồn rời đi, phần cha mẹ của linh hồn nhập vào sẽ can thiệp vào việc mở kênh, hay đơn giản từ chối cho phép thực thể lìa khỏi xác nhập vào. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào tầng thứ tư tưởng của cả hai linh hồn, tất nhiên là có thể cho thực thể lìa khỏi xác lờ đi những mong muốn của các phần hồn cha mẹ; vì lý do đó, mà có khó khăn với các vương quốc của tự do ý chí.

Khi một sinh mệnh có chủ quyền, hay một thực thể lìa khỏi xác tiến hóa cao đại diện cho một mảnh hồn lớn, chủ yếu của linh hồn nhập vào, tham gia vào một sự mở kênh thôi miên hoặc trung gian thôi miên, một linh hồn nhập vào như vậy truy cập các dữ liệu Akashic của linh hồn thường chiếm thân thể con người của kênh hoặc của người trung gian. Giữa những dữ liệu Akashic, sự hướng dẫn của các thành viên gia đình hồn và các phần cha mẹ

trong các vương quốc cao hơn, và kiến thức đã có từ trước của kênh, linh hồn nhập vào đã biết rất nhiều về linh hồn rời đi.

Linh hồn nhập vào có thể có một cuộc tham vấn với các thành viên gia đình hồn của anh ấy hay cô ấy (hay phần cha mẹ, trong trường hợp một thực thể lìa khỏi xác). Một ví dụ

về một cuộc đối thoại giả thiết giữa linh hồn nhập vào và những người giúp đỡ của nó trong các vương quốc cao hơn có thể giống như thế này:

“Ngày hôm nay, bạn sẽ đi vào thân thể của Cô Nancy Addison, sống ở Copenhagen, Đan Mạch. Cô Addison đã làm việc với các sinh mệnh từ vài tầng thứ và vài chiều kích khác nhau, nên thân thể của cô ấy có thể điều chỉnh được với năng lượng của bạn. Cô ấy là mẹ của bốn đứa trẻ và có một người chồng yêu thương. Cô ấy thích giữ bên ngoài thân thể trong một đến hai giờ, vì vậy đảm bảo là bạn sẽ rời đi trong khoảng 60 đến 120 phút theo thời gian Trái Đất sau khi đi vào thân thể của cô ấy. Cô ấy có xu hướng co giật rất nhiều khi các linh hồn ở

bên trong cơ thể, vì vậy đừng để điều đó làm bối rối bạn trong việc phát biểu thông điệp của bạn. Cô ấy có một nền tảng của một giáo viên khoa học và hiểu nhiều về các thuật ngữ kỹ

thuật, do đó cứ thoải mái sử dụng chúng khi bạn nói thông qua cô ấy. Cô Addison sinh ra ở

Hoa Kỳ và nói được vài ngôn ngữ, nhưng thính giả của cô ấy ngày hôm nay chủ yếu là người Anh, do đó cô ấy sẽ nói bằng ngôn ngữ đó. Cô ấy có vài vấn đề tình cảm. Bạn có thể truy cập bối cảnh tình cảm của cô ấy thông qua dữ liệu Akashic nếu bạn cần tìm lại thông tin về các vấn đề của cô ấy. Một số tình cảm của cô ấy được nhúng sâu vào thân thể vật lý và bạn sẽ

cảm thấy chúng khi bạn nhập vào. Cô ấy có xu hướng trở nên lo lắng và bồn chồn rất nhiều, 132

https://thuviensach.vn

và bạn chắc chắn sẽ cần di chuyển thân thể của cô ấy qua lại thường xuyên để giữ những phản ứng tâm lý của cô ấy không làm bối rối bạn.”

Lưu ý rằng tất cả những thông tin tham vấn này được đưa ra cho linh hồn nhập vào bởi những người hướng dẫn tinh thần của cô ấy trước khi nhập vào kênh hoặc nhập vào người trung gian, và nó sẽ không dẫn đến một cuộc đối thoại tiện lợi giống như cuộc đối thoại bên trên. Có vẻ hơn, nó sẽ là trao truyền ngoại cảm rất nhanh khi linh hồn nhập vào thân thể.

Điểm thuận lợi chính của việc mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là nó thường bỏ qua bản ngã/nhân tính của sinh mệnh con người khi đang phát biểu thông điệp.

Trong việc mở kênh có ý thức (được thảo luận tiếp theo), có rủi ro của việc can thiệp của bản ngã/nhân tính vào thông điệp đang truyền tải, rủi ro của việc diễn giải thông điệp một cách không chính xác trong quá trình mở kênh, hay trong một số chiều hướng bóp méo thông điệp. Điều này có vẻ ít xảy ra nếu bản ngã/nhân tính ngủ đi hoặc ẩn ở đâu đó.

Điểm bất lợi chính của mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là nó thường khó khăn cho thân thể con người làm sự chuyển tiếp giữa các năng lượng khác nhau của các sinh mệnh nhập vào. Ví dụ, nếu linh hồn thường chiếm thân thể của sinh mệnh con người có một năng lượng thấp hơn nhiều so với linh hồn hay những linh hồn nhập vào, thân thể phải chỉnh sửa lặp đi lặp lại mỗi khi có một buổi mở kênh, trở đi trở lại giữa các trạng thái năng lượng cao và thấp.

Kênh này đã chứng kiến rất nhiều ví dụ nơi mà các kênh thôi miên và những người trung gian cần giúp đỡ từ các sinh mệnh con người khác để trở lại từ trạng thái thôi miên sau một buổi mở kênh. Đôi lúc nó làm yếu thân thể. Những lúc khác sinh mệnh con người bị đẩy ra ngoài hoặc gặp rắc rối một lúc sau buổi mở kênh. Trong nhiều trường hợp, kênh hoặc người trung gian sẽ trải nghiệm các vấn đề sức khỏe một cách định kỳ.

Các bạn có thể hỏi, “Nếu những linh hồn nhập vào hiểu biết như vậy, tại sao họ không làm một điều gì đấy về các vấn đề này?”

Các linh hồn nhập vào một thân thể con người và mượn nó tạm thời có thể có kiến thức rất lớn về loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng khi đi vào chiều kích thấp này. Nhiều những người hướng dẫn tinh thần đơn giản không có đủ trải nghiệm hiện thân để hoàn toàn hiểu được điều mà thân thể trải qua khi nó làm những thay đổi đột ngột trong trường năng lượng của nó để thích nghi với các sinh mệnh cao hơn. Họ có thể có tình yêu và tình thương rất lớn cho sinh mệnh con người mà họ đang làm việc cùng, nhưng điều đó không giống với việc có một hiểu biết sâu và mật thiết về cái mà thân thể trải qua.

Một số linh hồn tiến hóa thường ở trong một trạng thái rất nhẹ, và mật độ của thân thể con người là khó để phối hợp cùng. Hãy tưởng tượng như đang bơi trên biển với rất ít hoặc không có quần áo, và sau đó mặc vào người những quần áo mùa đông nặng nề và cố gắng bơi tiếp.

Các linh hồn nhập vào thường có đủ sự hiểu biết để tìm và chọn lựa cẩn thận người mà họ sẽ mở kênh, đôi lúc nhiều năm trước khi họ bắt đầu công việc mở kênh. Có thể có một giai đoạn chuẩn bị lâu dài trước khi việc mở kênh thôi miên hay trung gian thôi miên bắt đầu. Trong nhiều trường hợp, những linh hồn liên quan đã làm những thỏa thuận trước sự tái sinh của con người hiện tại mà họ sẽ làm việc cùng theo cách thức này.

Mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là dễ dàng hơn nếu những linh hồn nhập vào là những linh hồn sinh đôi hay những thành viên gia đình hồn nguyên thủy của kênh 133

https://thuviensach.vn

hoặc của người trung gian, khi họ đã quen thuộc nhiều với sinh mệnh con người mà họ làm việc cùng. Trong khi những người hướng dẫn tinh thần thường không thể hiểu được một cách đầy đủ việc ở trong một thân thể con người là như thế nào, họ học cách làm sao để “làm dịu bớt” hoặc để sinh mệnh con người có một chút nghỉ ngơi định kỳ.

Những người mở kênh thôi miên không có một mối quan hệ tốt với những người hướng dẫn tinh thần đến thông qua họ thì có thể xảy ra các vấn đề sức khỏe và các vấn đề

tình cảm. Một số người cố gắng cạnh tranh với những người hướng dẫn của họ, những người đang rung động ở một tần số cao hơn trong hầu hết các trường hợp, và thân thể vật lý cố

gắng theo kịp những yêu cầu của việc mang đến năng lượng tần số cao.

Kiến nghị của chúng tôi là các kênh muốn nhẹ nhàng với thân thể vật lý của họ có thể

thử việc mở kênh có ý thức (conscious channeling), hoặc dạng mà chúng tôi sử dụng, trao truyền ngoại cảm, cái sẽ được thảo luận trong chốc lát.

Mở Kênh Có Ý Thức

Dạng này của việc mở kênh liên quan đến hai hay nhiều hơn các linh hồn sống trong một thân thể con người, nhưng không giống mở kênh thôi miên, các linh hồn đi vào không hoàn toàn tiếp quản thân thể trong khi linh hồn ban đầu rời đi một cách tạm thời. Trong mở

kênh có ý thức, một hoặc nhiều hơn các linh hồn, thường đến từ cách cảnh giới cao hơn, chia sẻ thân thể con người với người chủ chính đáng của nó. Linh hồn ban đầu có thể quan sát từ

một góc nhìn có ý thức trong tâm trí cao hơn, hay có thể cộng tác với linh hồn hoặc những linh hồn nhập vào theo mô hình “thảo luận nhóm”.

Tác giả này sử dụng mở kênh có ý thức khi anh ấy làm việc với người hướng dẫn tinh thần chủ yếu của anh ấy, Leah, và sử dụng trao truyền ngoại cảm khi làm việc với những người hướng dẫn khác, bao gồm chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo.

Trong việc mở kênh có ý thức, anh ấy lùi lại một chút và cho phép Leah nhập vào và bắt đầu nói. Giọng của anh ấy thay đổi và anh ấy dường như nói với một giọng khác. Nó cứ

như thể anh ấy là một học viên đang ngồi ngay hàng đầu của lớp học khi Leah đang nói. Anh ấy chăm chú vào mọi từ và hiểu được hầu hết, nếu không phải là tất cả, cái mà cô ấy đang nói.

Sau một buổi mở kênh có ý thức, người mở kênh có thể cảm thấy được nâng lên, hay đại thể giống như trước về mặt năng lượng, và hiếm khi cảm thấy kiệt sức như cách mở kênh thôi miên thường cảm thấy.

Bởi vì linh hồn ban đầu không rời khỏi cơ thể, có khả năng để bản ngã/nhân tính nhuộm màu trải nghiệm mở kênh. Đây là mặt hạn chế lớn nhất của việc mở kênh có ý thức.

Làm thế nào những người mở kênh có ý thức giữ được những thông điệp của họ được tinh khiết? Về mặt kỹ thuật, nó là không thể để có được 100% sự tinh khiết vào mọi lúc mở

kênh có ý thức, nhưng nó là có thể để làm tinh khiết những thông điệp, như vậy cái gì đã đến qua kênh hầu như hoàn toàn là năng lượng của linh hồn hay của những linh hồn nhập vào.

Một cách lý tưởng, Cái Tôi Cao Hơn của kênh có một mối quan hệ sâu sắc và mật thiết với người hướng dẫn (những người hướng dẫn) đang nói qua kênh. Trong trường hợp của kênh này và linh hồn sinh đôi của anh ấy, Leah, điều đó là đúng như vậy.

Chất lượng của việc mở kênh có ý thức phụ thuộc và tầng thứ hiểu biết của người mở

kênh, cũng như tần số và rung động của người hướng dẫn tinh thần. Nếu cả người mở kênh và người hướng dẫn tinh thần có một mức độ giác ngộ cao, thì các thông điệp sẽ có giá trị

134

https://thuviensach.vn

đối với loài người. Nếu người mở kênh có rất nhiều nỗi sợ chưa được giải quyết, những nỗi sợ này có thể tác động đên sự tinh khiết của thông điệp, đặc biệt nếu người mở kênh có rắc rối trong việc giữ bản ngã của anh ấy hay cô ấy đứng ngoài quá trình mở kênh. Nhiều người mở kênh có thiện chí đã bóp méo những thông điệp đến đến từ những người hướng dẫn tinh thần của họ bằng cách để những nỗi sợ chưa được giải quyết làm ô nhiễm thông điệp.

Điều này không có nghĩa là các bạn phải chờ đợi cho đến khi đã giải quyết tất cả

những vấn đề tình cảm và tâm trí của mình trước khi bắt tay vào việc mở kênh có ý thức, mà nó có nghĩa là bạn phải cảnh giác và kêu gọi sự bảo vệ tâm linh một cách liên tục trước, trong và sau buổi mở kênh.

Không có gì sai với việc trở lại và sửa chữa những thông điệp từ những người hướng dẫn tinh thần, bao lâu các bạn không thay đổi một cách có ý nghĩa nội dung và bối cảnh mà tại đó thông điệp được trao. Có thể có nhiều thông tin có giá trị trong phần chính của các thông điệp, với một vài sai lệch đây đó.

Nếu buổi mở kênh được đưa ra công khai, hoặc trước một nhóm linh hồn con người, năng lượng của nhóm đó cũng có thể ảnh hưởng lên cả kênh và lên cả người hướng dẫn hay những người hướng dẫn. Thông thường, người hướng dẫn (những người hướng dẫn) sẽ đọc năng lượng của nhóm và điều chỉnh năng lượng của anh ấy hay cô ây cho phù hợp. Nếu nhóm đó là yêu thương, nó thường dễ dàng hơn cho kênh để nhận được các thông điệp một cách chính xác, khi anh ấy hay cô ấy thoải mái hơn so với một nhóm linh hồn nghi ngờ hoặc phán xét.

Những khả năng tâm linh và trực giác giúp họ đoán định tốt nhất về những khách hàng cởi mở và dễ tiếp thu những thông điệp mà họ đưa ra. Điều tương tự cũng đúng như

vậy đối với các kênh và những người hướng dẫn tinh thần.

Bởi vì những khó khăn trong việc chuyển dịch những thông điệp đến từ những vương quốc tinh thần, những ý nghĩa được dự định trước bởi những người hướng dẫn tinh thần có thể không làm nó diễn giải ra được trong một dạng mà tất cả mọi người có thể hiểu được.

Điều này không có nghĩa là các thông điệp là không chính xác, chỉ là phương pháp phân phối cần thiết.

Cái gì là sự khác nhau giữa việc mở kênh có ý thức và trao truyền ngoại cảm?

Mở kênh có ý thức liên quan đến không chỉ các ý tưởng và các khái niệm đến từ

người hướng dẫn (những người hướng dẫn), mà nó cũng liên quan đên sự hiện diện năng lượng, hay dấu hiệu năng lượng, của người hướng dẫn (những người hướng dẫn). Người hướng dẫn (những người hướng dẫn) sẽ mang đầy đủ sức mạnh và năng lượng của họ vào buổi mở kênh thông qua kênh, cho dù người mở kênh vẫn giữ được ý thức về cái đang xảy ra. Với phương pháp trao truyền ngoại cảm, chỉ có các ý tưởng, các khái niệm và có lẽ các hình ảnh là được truyền đạt, và rất ít năng lượng của người hướng dẫn (những người hướng dẫn) được tải vào người đang nhận các thông điệp.

Trao Truyền Ngoại Cảm

Khi những người hướng dẫn tinh thần đang rung động tại một tầng thứ rất cao, nó là khá khó khăn để mang năng lượng của họ xuống Trái Đất, và đặc biệt là mang vào các thân thể con người. Cho dù việc mở kênh có ý thức đã nâng tần số của thân thể lên rất nhanh nếu những người hướng dẫn là tiến hóa cao. Do đó, nhằm chống lại việc đốt cháy dạng vật lý, 135

https://thuviensach.vn

làm quá tải nó, hay lấn át nó với việc tải năng lượng xuống một cách liên tục, có một cách tiếp cận rất nhẹ nhàng và tinh tế để kết nối từ những người hướng dẫn tinh thần.

Trong việc trao truyền ngoại cảm, một phần trăm nhỏ trong năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần được mang vào thân thể của người mở kênh, cùng với các ý tưởng, các khái niệm và những thứ tải xuống bằng ngoại cảm (được thảo luận bên dưới).

Thuận lợi của việc trao truyền ngoại cảm là người mở kênh có thể làm việc với các sinh mệnh tiến hóa rất cao mà không phải nhận quá nhiều năng lượng vào thân thể vật lý. Một thuận lợi khác là Cái Tôi Cao Hơn của sinh mệnh con người có thể tương tác với những người hướng dẫn tinh thần một cách trực tiếp hơn và lọc được các thông tin khiến nó không bị quá lấn át đối với những người đang nghe.

Sự kết nối của chúng tôi với kênh này là thông qua trao truyền ngại cảm. Anh ấy cảm thấy một chút năng lượng của chúng tôi và xem chúng tôi như những ngôi sao xanh-trắng, cái khá là chính xác trong khả năng của thị lực. Anh ấy có thể nhanh chóng và dễ dàng ghi nhận sự am hiểu của chúng tôi ở tốc độ của anh ấy. Chúng tôi truyền đạt trong cái thường được gọi là dạng “gói” (batch), cái có nghĩa là thông tin được tải vào tâm trí cao hơn của anh ấy và sau đó được mang vào tâm trí có ý thức mỗi lúc một ít. Như vậy nó có thể mất vài giây để tải những lượng thông tin khổng lồ vào siêu ý thức (superconscious) của anh ấy, và sau đó có lẽ mất vài tuần để anh ấy có thể hợp nhất một cách đầy đủ với tất cả mọi thứ đã được tải xuống.

Một phần đáng kể của cuốn sách này đã được trao cho anh ấy theo cách thức ngoại cảm trong khoảng vài phút, và giờ đây anh ấy đang gọi ra những thông tin từ tâm trí cao hơn của anh ấy.

Điều đó nói lên rằng, chúng tôi cũng kết nối với anh ấy trong thời gian thực. Thông tin có thể đến ở một tốc độ mà anh ấy có thể điều khiển được, nhưng sự hiện diện của chúng tôi không đến và đi. Chúng tôi ở cùng anh ấy, và ở cùng các bạn, luôn luôn. Chúng tôi là sự

Hiện Diện bất diệt, vô hạn. Chúng tôi là Một với Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Bất kỳ sinh mệnh con người nào đều có thể học cách trao và nhận những thông điệp ngoại cảm. Sự kết nối như vậy có thể xuất hiện giữa một linh hồn có thân thể và những sinh mệnh con người khác, hoặc với những người hướng dẫn tinh thần. Nhằm để thực hiện chức năng ngoại cảm, các bạn cần phải là một người gửi đồng thời là một người nhận năng lượng trí thật tốt. Tốt nhất là thiền định và giữ tĩnh lặng tâm trí trước khi gửi hoặc nhận thông tin.

Hầu hết các linh hồn trên Trái Đất có một giai đoạn khó khăn với việc gửi và nhận thông tin bằng ngoại cảm bởi vì họ liên tục bị xao lãng bởi chính những ý nghĩ của họ, những ý nghĩ

của những người khác, hay bởi chính cuộc sống. Nói một cách khác, họ đang nhận rất nhiều thông điệp ngoại cảm trái ngược nhau một cách liên tục từ hàng tỷ những linh hồn khác trong khi đang cố gắng lựa chọn những thông điệp thích hợp từ một, hoặc từ một nhóm các linh hồn. (Tất nhiên, phần chính của những thông điệp ngoại cảm được phát đi từ bên trong

“biển” người đã gửi đi nhưng thông điệp một cách không chủ ý).

Như chúng tôi đã nói lặp đi lặp lại trong các cuốn sách của chúng tôi, các bạn đang sống trong một biển những tâm lý tiêu cực – khoảng ¾ loài người đang phát ra những ý nghĩ

và những cảm xúc tiêu cực. Sự tiêu cực này được thu thập bởi các giác quan tâm linh và trực giác và có thể tác động đến những cố gắng của các bạn trong việc kết nối với những sinh mệnh yêu thương và nhân từ trong các chiều kích cao hơn.

136

https://thuviensach.vn

Cũng tác động đến khả năng ngoại cảm của các bạn là những mảnh của linh hồn bạn và những linh hồn khác đã chưa hợp nhất các vấn đề tình cảm và tâm trí của họ. Những phần đó của cái tôi có thể phản ứng, hơn là đáp lại, với các thông điệp từ trên cao. Nếu một người mở kênh đã chưa tiến hóa đủ, các thông điệp truyền đến có thể khơi dậy rất nhiều sự sợ hãi hoặc sự chống đối, mà có thể cản trở khả năng của kênh nhận thức được các thông điệp một cách sáng tỏ.

Nhóm chúng tôi và kênh này kiến nghị là các bạn nên thường xuyên tách mình ra khỏi các thành phố đông đúc và những nơi công cộng, hướng đến một môi trường yên tĩnh, tự

nhiên khi cố gắng kết nối ngoại cảm, nếu các bạn mới bắt đầu trên con đường này.

Tải Thông Tin Ngoại Cảm

Khái niệm về việc tải thông tin có thể được mô tả tốt nhất bằng cách nghĩ về một hệ

thống máy tính. Chiếc máy tính cá nhân có thể tải thông tin từ Internet theo cách rất giống với cách mà những sinh mệnh con người tải thông tin từ Tâm Trí Vũ Trụ, hay Đấng Tạo Hóa (hay từ những sinh mệnh tiến hóa cao). Thông tin được truyền theo cái được gọi là “các gói năng lượng”. Những gói thông tin này, khi được nhìn một cách sáng suốt, giống một chút với các tinh thể lấp lánh ánh sáng vàng trắng. Chúng đi vào siêu ý thức của người mở kênh và lưu lại đó trong một dạng nén cho đến khi nó được truy cập. Một sự tải xuống đơn giản một vài giây có thể chứa hàng tỷ đơn vị thông tin. Dữ liệu có thể được phổ biến một cách chậm chạp trong một khoảng thời gian rất dài, hoặc nhận được trong những sự thấu suốt tức thì và những lần phát giác bất ngờ.

Thậm chí nếu cái mà các bạn đang trải nghiệm không rơi vào loại mở kênh đúng cách, các bạn có thể là một trong những cá nhân thường nhận được cái hay gọi là “thấu suốt tức thì” (flashes of insight). Hãy để chúng tôi khảo sát cái gì thực sự diễn ra khi điều đó xuất hiện.

Tải Năng Lượng Thông Minh

Không phải tất cả sự trao truyền ngoại cảm xảy ra trong các từ, các thành ngữ, các ý tưởng hay các khái niệm. Năng lượng thông minh của Tinh Thần thấm vào tất cả thời gian, không gian và vượt trên những thứ đó. Thông tin có thể đi vào tâm trí cao hơn của người mở

kênh như những trải nghiệm năng lượng tinh khiết. Các bạn có thể có một sự thiền định nơi mà các bạn được lấp đầy với ánh sáng rực rỡ và bất thình lình các bạn biết rất nhiều về mọi thứ mà bạn không biết trước đây. Nó cứ như thể là vũ trụ rót sự sáng suốt liên tục vào tư

tưởng của các bạn, nhưng nó đến trong dạng của năng lượng mãnh liệt đang di chuyển qua thể aura và qua các luân xa của các bạn. Sau đó, tâm trí có thể giải mã một số thông tin và đặt nó vào các từ ngữ, nhưng nó đến như năng lượng tinh khiết.

Một trải nghiệm ngoại cảm thực sự có thể được gửi và nhận trong bất kỳ ngôn ngữ

Trái Đất nào, hoặc không cần ngôn ngữ. Sự kết nối tâm trí với tâm trí, ở các tầng thứ cao hơn, không phụ thuộc vào từ và ngữ. Có một sự hiểu biết tức thì xuất hiện. Điều này là vô cùng khó khăn cho hầu hết các sinh mệnh con người nắm bắt, bởi vì tất cả mọi thứ họ nhận thức đều được diễn giải vào ngôn ngữ, dù là các từ hoặc các biểu tượng. Tuy nhiên, sự thống nhất của Tâm Trí Vũ Trụ vượt trên tất cả những nhận thức của cái trí.

Kênh này đã có một trải nghiệm về việc tải năng lượng thông minh trên 35 năm trước.

Trong khi anh ấy đang ngồi trên ban công ngắm nhìn thành phố, anh ấy bất chợp cảm thấy một lượng khổng lồ của năng lượng rót vào các luân xa bên trên của anh ấy. Có một ánh 137

https://thuviensach.vn

sáng rực rỡ tiến đến và thấm đẫm thân thể anh ấy, và khi ánh sáng này di chuyển, có cái mà anh ấy gọi là một “sự thấu suốt tức thì” được đưa vào tâm trí anh ấy. Nó cứ như thể là toàn bộ vũ trụ đã rót kiến thức và sự sáng suốt của nó vào não anh ấy và chuyển xuống thân thể

anh ấy. Bất thình lình anh ấy biết những thứ mà trước đó chưa hề có kiến thức, hoặc ít nhất nó được cảm thấy như vậy.

Sau trải nghiệm này, anh ấy bắt đầu một sự điều tra nghiêm túc về bản chất của sinh mệnh tâm linh của anh ấy, liên quan đến nhiều cá nhân và nhiều nhóm tâm linh và tham dự

vào vài phương tiện hàn gắn và những thực hành thiền định.

Làm thế nào để các bạn có được một trải nghiệm tương tự về việc tải năng lượng thông minh?

Ngồi thiền và đơn giản cảm nhận năng lượng đang đến qua luân xa đỉnh đầu của các bạn và đi xuống cơ thể bạn. Tưởng tượng năng lượng này là thông minh và biết tất cả mọi thứ. Nó biết chính xác làm cách nào để di chuyển và cái gì cần phải làm. Nó có một hiểu biết vũ trụ vượt trên tất cả những ngôn từ và những biểu tượng. Đây là luồng tư tưởng của vũ trụ

đang chảy qua toàn bộ sinh mệnh bạn. Đó là Tinh Thần sống của Thượng Đế, đang tuôn chảy bản thân nó vào tất cả mọi thứ. Hôm nay, quyết tâm là các bạn sẽ mở rộng trái tim và tâm trí mình đối với sự Hiện Diện kỳ diệu này và cho phép nó hướng dẫn những hành động và những quyết định của các bạn thay cho bản ngã/nhân tính.

Một Bài Học Cơ Bản về Sự Chiếm Hữu Thực Thể

Chúng tôi đã mang các bạn đi xa hơn một chút vào vũ trụ trong hành trình của chúng tôi với các bạn, chúng tôi đã sẵn sàng trở lại Trái Đất và thảo luận thêm một số những trải nghiệm gây trở ngại cho sự hợp nhất linh hồn. Hãy để chúng tôi bắt đầu với chủ đề gây tranh cãi về sự gắn kết thực thể và sự chiếm hữu thực thể.

Trước đây chúng tôi đã mô tả các cách khác nhau mà các linh hồn có thể phân mảnh.

Chúng tôi đã nói rằng các thực thể lìa khỏi xác là những mảnh hồn lớn đã rời khỏi dạng vật lý và chưa tái hợp nhất với các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn. Những thực thể

như vậy có thể bị kẹt trong các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của các cảnh giới astral, ether hay nhân quả. Nói chung, nó là dễ dàng hơn nhiều để trở lại với Ánh Sáng từ các vương quốc ether và nhân quả. Nơi mà hầu hết những khó khăn xuất hiện là ở tầng thứ

astral.

Các cảnh giới astral bao gồm ba cảnh giới phụ, để thuận tiện chúng tôi sẽ gọi là các vương quốc astral thấp, trung và cao.

Một trong các cách thông thường nhất mà các linh hồn phân mảnh là thông qua sự từ

chối. Khi một trải nghiệm rất mãnh liệt, linh hồn thường chọn đối phó với sự mãnh liệt này bằng cách vỡ ra thành các phần của cái tôi khiến nó bị tổn thương và cố tình chốn tránh điều đó. Trong tâm lý học, điều này được gọi là sự đè nén có ý thức. Cuối cùng, mảnh hồn đã vỡ

ra thực sự bị lãng quên và nó đi vào vương quốc của sự đè nén. Các linh hồn với các khía cạnh bị đè nén của chính họ không biết rằng họ có các mảnh hồn tiêu cực đã từ chối các phương cách trải nghiệm và bày tỏ sự chấn động của họ.

Tại thời điểm của cái chết vật lý, các tầng thứ cao hơn của Cái Tôi đã được nhúng vào dạng vật lý ngay lập tức rời đi vào Ánh Sáng để quay lại với những người giám hộ nghiệp của linh hồn và các thành viên gia đình hồn trong các vương quốc cao hơn. Những phần đã bị từ chối, bị ngăn cản hay bị kìm nén đi vào các cảnh giới astral bởi vì chúng thiếu rung 138

https://thuviensach.vn

động cần thiết để di chuyển trực tiếp vào Ánh Sáng. Họ có thể lang thang mất phương hướng và bối rối qua nhiều hành lang và lối đi của các cảnh giới astral. Nếu họ có các dính mắc tình cảm với những người và những hoàn cảnh trên Trái Đất, họ có thể lởn vởn quanh cảnh giới vật lý và xuất hiện như những con ma đối với những người có thể nhìn thấy họ.

Bản Chất Của Các Thực Thể Tiêu Cực

Đối với một thực thể lìa khỏi xác tiêu cực, nó rất dễ dàng gắn bản thân mình vào một sinh mệnh con người hơn là đi vào Ánh Sáng. Loại sinh mệnh con người nào khiến các thực thể lìa khỏi xác gắn bản thân họ vào? Luật Hấp Dẫn phát biểu rằng các linh hồn (và các mảnh hồn) bị hấp dẫn đến các tần số và các rung động tương tự. Do đó, các thực thể lìa khỏi xác sẽ có xu hướng gắn bản thân họ vào những linh hồn con người có một tầng thứ rung động tương tự. Nếu những thực thể này có rất nhiều sự giận dữ chưa được giải quyết, ví dụ

như vậy, họ sẽ có xu hướng gắn vào những người với rất nhiều sự giận dữ chưa được giải quyết.

Các thực thể tiêu cực không hiểu rằng họ là một phần của một Ánh Sáng vĩ đại và rằng Áng Sáng đó ở bên trong họ. Là các mảnh hồn, nó là khó khăn hơn để nhìn thấy Ánh Sáng nội tâm. Do đó, họ tìm kiếm một Ánh Sáng bên ngoài họ nhằm để cảm thấy trọn vẹn.

Ánh Sáng gia đình hồn của họ có thể đang chiếu rọi rực rỡ trong các chiều kích cao hơn, nhưng họ không ở đó. Họ ở trong các vương quốc astral với năng lượng không đủ để “giải thoát”. (Từ một quan điểm cao hơn, họ vẫn là một phần của Thượng Đế, nhưng nhận thức của họ bị khóa cứng trong các cảnh giới thấp hơn do bởi những dính mắc tình cảm chưa được giải quyết của họ.)

Các sinh mệnh con người xung quanh thực thể lìa khỏi xác có Ánh Sáng bên trong họ, đủ để hấp dẫn thực thể. Nếu họ có cùng những tình cảm và những cảm xúc tiêu cực như thực thể, nó sẽ là một sự phù hợp trên Thiên Đàng đối với thực thể lìa khỏi xác. (Có lẽ chúng tôi nên gọi nó là một sự phù hợp trong địa ngục.)

Trong trường hợp này, cả Ánh Sáng bên trong linh hồn con người và cả các vấn đề

chưa giải quyết khiến anh ta hay cô ta là hấp dẫn đối với thực thể lìa khỏi xác và do vậy nó có thể bám chặt vào thể aura và các luân xa của sinh mệnh con người.

Đều này mang chúng ta đến với cuộc thảo luận sau, liên quan đến các mức độ và các tầng thứ của việc tiếp nhận sự tiêu cực bởi những linh hồn trên Trái Đất. Đây là một phần cốt yếu trong chương trình của chúng tôi về sự hợp nhất linh hồn và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào vấn đề này.

(Ghi chú: Thông tin được đưa ra trong phần này dựa vào cái đã được nói trước đây, liên quan đến năng lượng, các hình tư tưởng và các thực thể, cũng như phần về những sự

nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn. Nếu các bạn có rắc rối với bất cứ khái niệm nào trong các trang tiếp theo, thì làm ơn xem lại các chủ đề bên trên trước khi tiếp tục.) Có vài tầng thứ có thể cho sự can thiệp bởi các năng lượng tiêu cực, các hình tư tưởng và các thực thể vào những linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất. Chúng tôi sẽ mô tả từng dạng can thiệp tiêu cực chi tiết ở bên dưới. Lưu ý rằng định nghĩa về sự tiêu cực của chúng tôi là: Bất kỳ ai hay cái gì dường như, hoặc thực sự làm cản trở quá trình của các bạn như

một linh hồn đang tiến hóa. Điều đó sẽ bao gồm mọi thứ làm chậm sự tăng trưởng của các bạn hoặc dường như chống lại điều đó, bao gồm sự xung đột giữa các tầng thứ khác nhau của cái tôi, sự sai lệch của những thông điệp tinh thần bởi bản ngã, các khuôn mẫu tình cảm 139

https://thuviensach.vn

và các khuôn mẫu trí chưa được giải quyết bao gồm các niềm tin cốt lõi tiêu cực, các vấn đề

nghiệp chưa được giải quyết bao gồm các thỏa thuận linh hồn và các hợp đồng linh hồn không còn phục vụ các bạn nữa, và những sinh mệnh con người bị định hướng tiêu cực, các năng lượng, các hình tư tưởng, các thực thể lìa khỏi xác hay các sinh mệnh có chủ quyền đã đi vào 6 thân thể thấp của các bạn theo một số dạng.

Thông thường, những hoàn cảnh dưới đây không thể xuất hiện trừ khi đã có sẵn sự

tiêu cực hiện diện bên trong ma trận linh hồn của các bạn, cái sau đó hấp dẫn các hoàn cảnh tiêu cực trong dạng các năng lượng, các hình tư tưởng hay các thực thể. Sau đó, chúng tôi sẽ

đi vào chi tiết về nhiều kỹ thuật hàn gắn cho việc giải quyết và đồng nhất sự tiêu cực. Bây giờ, chúng tôi sẽ nói chi tiết các loại tấn công tâm linh và sự can thiệp có thể đối với các linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất.

Sự Tiêu Cực Trong Thể Aura và Trong Các Luân Xa

Dạng nhẹ nhàng nhất của sự can thiệp tiêu cực liên quan đến năng lượng của các tình cảm tiêu cực và các niềm tin cốt lõi tiêu cực đã nhúng vào thể aura và các luân xa của thân thể ether. Thể aura của các bạn giống như một đầu thu sợi bụi, và như chúng tôi đã nói trước đây, có các năng lượng tiêu cực và các hình tư tưởng liên tục bay qua bay lại khắp Trái Đất.

Các năng lượng cộng hưởng với sự tiêu cực chưa được giải quyết đã có sẵn trong sinh mệnh của bạn (từ những trải nghiệm chấn động của bạn hay chương trình tiêu cực của bạn) sẽ

thường có xu hướng bị kẹt trong thể aura và các luân xa.

Những khuôn mẫu này cũng có thể có các khía cạnh tương ứng trong các thân thể

astral và nhân quả, và chúng thường dễ dàng được nhìn thấy bởi những người sáng suốt khi nhìn vào thể aura và các luân xa.

Mặc dầu có thể có sẵn nhiều lớp tiêu cực trong thân thể ether được tạo ra bởi những khuôn mẫu tình cảm và những khuôn mẫu trí chưa được giải quyết của một linh hồn, nó thường là có thể để những nhà tâm linh nhìn thấy cái xuất hiện như những chiếc dao găm, những vệt tối, hay những khuôn mẫu đen tối khác trong thể aura và trong các luân xa đến từ

những cuộc tấn công nhẹ nhàng của các linh hồn khác.

Phổ biến nhất thuộc loại này liên quan đến những linh hồn trên Trái Đất đã phóng sự

tiêu cực của họ vào người đang được xem xét. Nếu khách hàng có các vệt tối trong thể aura, họ thường bị gây ra bởi việc tiếp nhận sự tiêu cực của những người thường ở xung quanh người khách hàng, đặc biệt là những người yêu mến của họ và các thành viên gia đình. Nếu những vùng tối nhìn giống các lớp hoàn chỉnh của thể aura (cứ như là anh ấy hay cô ấy đang mặc một chiếc áo mưa hay một chiếc áo choàng có màu sắc riêng biệt), bao quanh thân thể

với màu nâu tối, xám hay đen, chúng thường là các hệ thống niềm tin và các tình cảm tiêu cực bắt nguồn từ bên trong, nhưng nếu chúng bị khoanh vùng hay phân tán khắp thể aura, chúng thường đến từ các linh hồn khác.

Thông thường các linh hồn đang gửi đi sự tiêu cực không biết mình làm việc đó. Anh ta hay cô ta có thể nuôi dưỡng sự bực tức và oán giận hướng đến người nhận và gửi đi những ý nghĩ tiêu cực một cách thụ động.

Những con dao găm sắc bén của năng lượng tối, thường rất đen và được xác định rõ ràng, cho thấy sự tiêu cực thực sự là có chủ ý hướng đến người nhận. Những con dao găm này thường được phóng ra bởi những sinh mệnh con người trên Trái Đất hơn là bởi những người hướng dẫn tiêu cực hay bởi các thực thể astral.

140

https://thuviensach.vn

Nó có thể là một điều gì đấy rất đơn giản. Ví dụ Robert, một khách hàng, có một bà mẹ theo luật pháp, Betsey, người có rất nhiều những phán xét về cách ứng xử của Robert.

Khi cô ấy nói chuyện với vợ của Robert, Betsey có thể nói, với thái độ dữ dội, “thật đồi bại, thằng chồng vô tích sự của mày thật đê tiện. Tao không thể chịu nổi nó. Tao ước gì nó đã chết đi!”

Lòng căm hờn bên trong Betsey thoát vào các cảnh giới astral và gắn bản thân nó vào Robert ở một số điểm nơi mà anh ấy dễ bị tấn công nhất. Nó có thể ở dạ dày, nơi anh ấy nhận đòn đánh của cha mình từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Những rung động của lòng căm thù và sự phán xét mà anh ấy đã nhận từ người cha tác động như một thanh nam châm hấp dẫn sự tiêu cực của Betsey. Giờ đây, một phần của Robert ghét bản thân anh ấy bởi vì anh ấy đã tiếp nhận sự lập trình trình tiêu cực mà anh ấy đã nhận từ người cha. Sự tự ghét mình này được tăng cường bởi Betsey (và bất kỳ ai khác bị kéo vào vở kịch).

Nếu những chiếc dao găm của năng lượng tối chỉ đi một phần vào thể aura, chúng chỉ

chủ yếu tác động đến các khía cạnh nhân tính của khách hàng và dễ gỡ bỏ hơn, đặc biệt bằng cách tha thứ cho người đang gửi sự tiêu cực. Ví dụ, nếu Robert giữ Betsey trong hình ảnh tượng tượng bên trong và nhìn thấy cô ấy được bao quanh bởi Ánh Sáng vàng, và sau đó tha thứ cho cô ấy (theo cách đã mô tả trong chương tiếp theo), rất nhiều những chiếc dao găm đen tối và những vệt xám, nâu hay đen sẽ bị giải thể hay bị di chuyển ra xa khỏi thể aura.

Nếu những chiếc dao găm là lớn, rất tối và xuyên sâu vào thể aura của người đó, thì chúng là có ý thức, chủ ý tấn công bởi những linh hồn có rất nhiều sự căm giận và thù ghét hướng đến người nhận. Trong trường hợp đó, nó có thể cần thiết làm một sự gỡ bỏ mạnh mẽ.

Cách tốt nhất để làm là hình dung ánh sáng trắng rực rỡ và tưởng tượng ánh sáng trắng này phát ra mọi hướng từ cơ thể và đẩy tất cả mọi thứ trong thể aura vào vũ trụ. Kỹ thuật này sẽ

được nói chi tiết trong chốc lát.

Năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần và những thực thể astral lìa khỏi xác gửi sự tiêu cực hướng đến một linh hồn trên Trái Đất thường được thể hiện như một khối năng lượng tối bên ngoài thể aura, với một chút xuyên vào thể aura trong một khuôn mẫu khá rõ ràng tại một số điểm dễ bị tổn thương. Khuôn mẫu này có thể nhìn giống một con quỷ, hay nó có thể xuất hiện như những vệt tối đầy gai đang thấm vào thể aura từ một khối lớn gần với phần bên ngoài. Khối đen lớn này có thể có những mảnh nhỏ kết cấu giống dễ

cây xuyên sâu hơn vào thể aura.

Hầu hết những thực thể tiêu cực không có nhiều năng lượng tinh thần mạnh mẽ, bị lìa khỏi xác, và do vậy họ không thể xuyên rất sâu vào người nhận mà không thực sự di chuyển các mảnh lớn của họ vào thể aura. Do đó, hầu hết những hình tư tưởng tiêu cực đang biểu hiện trong thể aura của một linh hồn con người đều xuất phát từ những sinh mệnh con người khác trên Trái Đất.

Gắn Kết Thực Thể

Tầng thứ tiếp theo của sự can thiệp tiêu cực liên quan thực sự đến các thực thể từ cảnh giới astral đang nhúng bản thân họ vào một linh hồn con người. Nếu thực thể tương đối yếu, hoặc không có mối quan hệ quá khứ mạnh mẽ với người đó, thì thực thể có thể bị kẹt trong các lớp bên ngoài của thể aura hay các luân xa và xuất hiện như một đốm lớn của năng lượng tối, đang phá vỡ tính đối xứng và các khuôn mẫu thông thường của thể aura. Đốm này có thể

có hình dạng giống một người hay một con vật, hay nó có thể không dễ để xác định.

141

https://thuviensach.vn

Nơi mà một thực thể gắn bản thân nó vào một sinh mệnh con người, thường có một sự

xáo trộn trong sức khỏe của phần cơ thể cụ thể đó. Khoảng 10% những vấn đề sức khỏe không có một nguyên nhân rõ ràng là kết quả của sự xâm chiếm của những thực thể tiêu cực.

Phần lớn những vấn đề sức khỏe liên quan đến các vấn đề chưa được giải quyết trong các thân thể tình cảm, trí, astral, ether hay nhân quả của chính linh hồn người đó. (Nguyên nhân gốc rễ của những ốm đau thường đến từ các tình cảm tiêu cực chưa được giải quyết và các niềm tin cốt lõi tiêu cực bên trong sinh mệnh con người, và sự gắn kết thực thể chỉ là một nguyên nhân thứ yếu, vì vậy ốm đau liên quan đến sự gắn kết thực thể thường được đặt vào loại các vấn đề bị gây ra bởi các tình cảm tiêu cực.)

Nó là tương đối dễ dàng để gỡ bỏ một thực thể đã gắn bản thân nó vào một sinh mệnh con người, bao lâu không có các vấn đề nghiệp giữa thực thể và con người. Bước đầu tiên là nhận ra vấn đề. Nếu các bạn không có một ai sáng suốt để có thể nhìn ra thực thể, thì chú ý vào năng lượng trong và xung quanh vùng bị đau.

Giả sử rằng bạn là một nhà hàn gắn hoặc một nhà trị liệu và một người phụ nữ đến văn phòng của bạn, than phiền về sự chiếm hữu thực thể. Hãy hỏi khách hàng của bạn những câu hỏi sau: “Có phải một bên thân thể của bạn lạnh hơn bên kia đúng không? Có phải bạn thường xuyên bị tê cứng mà các bác sỹ không thể giải thích được? Có phải bạn định kỳ có những cơn ác mộng hoặc những ý nghĩ tự vẫn, không vì lý do gì cả? Thân thể năng lượng của bạn có thường xuyên cảm thấy kiệt sức, đặc biệt là ở một bên? Có phải luôn luôn có một caí gì đấy kéo vào thân thể hoặc gây ra một cảm giác nôn nao ở bụng, bất kể là bạn đang nghĩ gì? Có phải những người khác tránh bạn hoặc trở nên bực tức mà không có lý do khi họ

ở gần bạn?

Nếu như vậy, các bạn có thể đang gặp phải một sự gắn kết thực thể. Cần có người xem lại toàn bộ đời sống này và xem xét các vấn đề chưa được giải quyết xung quanh những mối quan hệ hiện tại và quá khứ của cô ấy. Thực thể đó có thể là một người yêu mến đã qua đời với những tình cảm chưa được giải quyết liên quan đến khách hàng. Phát hiện nếu cô ấy trải qua một giai đoạn nghiện rượu hoặc sử dụng thuốc quá mức. Liệu cô ấy có trải qua rất nhiều bữa tiệc trong những năm vừa qua? Có những vị khách ở nhà cô ấy với rất nhiều vấn đề tình cảm? Có phải cô ấy đã thường xuyên ở những nơi đông đúc, như là các quán bar, các sân thể thao hay các thính phòng? Những đường phố đông đúc trong các thành phố lớn?

Có phải khách hàng sống trong một thành phố với các tòa chung cư san sát nhau? Cô ấy có cảm thấy khó chịu, đặc biệt vào ban đêm, thậm chí nếu cô ấy an toàn trong ngôi nhà hay căn chung cư của cô ấy? Có phải những máy móc thường trục trặc khi cô ấy đến gần?

Cô ấy có nghe thấy những tiếng ồn không giải thích được vào ban đêm? Cô ấy có nghe thấy những giọng nói hay cảm thấy một ai đó đang nhìn mình khi không có người khác ở xung quanh?

Thậm chí nếu cô ấy trả lời “có” đối với tất cả các câu hỏi, nó không tự động có nghĩa rằng có ấy có một sự gắn kết thực thể, mà nó là một chỉ dấu tốt cho thấy đã đến lúc cô ấy gặp một nhà tâm linh hay một người hàn gắn đáng kính và có một cuộc kiểm tra. Tất nhiên, chúng tôi cũng khuyên các bạn khuyến khích cô ấy cũng nên tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia y tế. Nó là không chính đáng khi tránh lời khuyên về y tế. Sử dụng tất cả các phương tiện hiện có với bạn, bao gồm phép chữa trị đối chứng, khi mà một số những ốm đau gây ra bởi các loại vi rút, vi khuẩn và mất cân bằng chất hóa học trong não khiến nó giống với các hoàn cảm thường thấy trong sự chiếm hữu thực thể.

142

https://thuviensach.vn

Các bạn có thể làm gì để đảm bảo là những thực thể tiêu cực không gắn chúng vào các bạn?

Khi các bạn hàn gắn và giải quyết nhứng thứ từ quá khứ, các thực thể sẽ khó gắn vào thể aura của các bạn. Thêm vào với việc hàn gắn các tình cảm và các niềm tin cốt lõi tiêu cực, chúng tôi kiến nghị những thứ sau:

- Sử dụng các kỹ thuật hàn gắn được đưa ra trong chương tiếp theo;

- Thiền định hàng ngày;

- Gửi tình yêu và tình thương đến tất cả những người mà bạn biết;

- Chơi âm nhạc đẹp và có tính nâng cao rung động;

- Ở gần những người tích cực càng nhiều càng tốt;

- Thường xuyên tránh xa thành phố;

- Đọc những cuốn sách gây cảm hứng và xem những bộ phim hay;

- Dựng một bàn thờ trong nhà bạn, với các bức tranh hay các bức tượng thiên thần;

- Đi dạo trong tự nhiên nếu thời tiết cho phép;

- Hòa nhịp vào cây cối, động vật và bầu trời;

- Tập các bài tập thường xuyên;

- Ăn những thức ăn lành mạnh;

- Đừng ăn trong khoảng 2 giờ trước khi ngủ;

- Sử dụng phép bảo vệ tâm linh trước khi đi ngủ.

Sự Chiếm Hữu Một Phần

Nếu thực thể tiêu cực gắn vào một sinh mệnh con người và bắt đầu xâm chiếm tư

tưởng của người đó, thì đó là một sự chiếm hữu một phần. Điều này khá tương đồng với việc mở kênh có ý thức, ngoại trừ việc đây là một người hướng dẫn tinh thần không được chào đón và chắc chắn không đưa ra những lời khuyên tốt. Một lần nữa, điều quan trọng để có thể

nhận ra sự chiếm hữu một phần là từ những rối loại tâm lý nghiêm trọng. Tiềm thức rất mạnh mẽ và thậm chí có thể đánh lừa cả những nhà tâm linh rằng có một sự gắn kết thực thể.

Theo quan sát của kênh này khoảng 90% những người đến gặp anh ấy để hàn gắn, than phiền về sự gắn kết thực thể, sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn hoặc một phần, hay bị

theo đuổi bởi những người hay những thực thể, không có những hoàn cảnh này, mà đã trải nghiệm những sự mất cân bằng tình cảm nghiêm trọng, hoang tưởng và những hệ thống niềm tin tiêu cực. Điều đó cho thấy, các linh hồn với những rối loạn này có khả năng rất lớn để bị chiếm hữu bởi những thực thể tiêu cực do bởi Luật Hấp Dẫn (Law of Attraction).

Nếu bạn đã bị chấn động lặp đi lặp lại tại một số thời điểm trong cuộc đời, hay bị hội chứng rối loạn sau sang chấn, nó là tốt nhất khi tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia sức khỏe tâm thần trước khi kết luận rằng bạn có một sự gắn kết thực thể, hay một sự chiếm hữu thực thể một phần/toàn bộ. Nếu bạn tin rằng bạn đang bị theo đuổi bởi các thực thể tiêu cực, hay những sinh mệnh con người từ quá khứ, dừng lại và làm một số những quan sát cảm giác thông thường. Liệu có ai đó trong cuộc sống của bạn cảm thấy bị đe dọa bởi bạn hay bởi những niềm tin và lối sống của bạn? Bạn có phải là một sự đe dọa nghiêm trọng đối với 143

https://thuviensach.vn

chính phủ hay đối với một số những cơ quan của nó? Trừ khi các bạn tàng trữ vũ khí và làm ra các website ủng hộ lật đổ bạo lực hệ thống, bạn chắc chắn không bị theo dõi bởi bất kỳ tổ

chức bí mật nào, của quân đội hay ai khác.

Kênh này đã có rất nhiều khách hàng tin rằng họ đang là mục tiêu của nhóm Illuminati đen tối, những người ngoài hành tinh tiêu cực, chính phủ bí mật, hay một số cơ

quan khác. Khi nhìn vào các dữ liệu Akashic liên quan đến những trường hợp này, khoảng 80% là đang tưởng tượng ra điều đó, do bởi những rối loạn tâm lý của họ, có nghĩa là chẳng có người nào hay các thực thể lìa khỏi xác nào theo đuổi khách hàng, khoảng 10% là bởi những yếu tố khác, như là tác các dụng phụ của thuốc, và khoảng 10% là từ sự chiếm hữu thực thể một phần bởi một hoặc nhiều thực thể astral tiêu cực.

Thậm chí trong trường hợp hiếm hoi khi một ai đó thực sự theo đuổi một khách hàng hoang tưởng, nó thường là một người bị phụ tình hay người ghen tuông và đã quyết định làm cho người khách hàng trở nên đáng thương bởi sự ghen tuông đó hay lòng căm hận đó.

Luôn luôn xem xét nhiều ý kiến trước khi kết luận rằng bạn có một sự chiếm hữu một phần. Đến với nhiều hơn một nhà tâm linh, và yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của chính bạn không chỉ tiết lộ cho bạn cái gì đang xảy ra, mà còn xua đuổi toàn bộ và bất cứ những năng lượng tiêu cực nào, những hình tư tưởng và những thực thể nào không 100% là Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế.

Trong một sự chiếm hữu thực thể một phần, bản ngã/nhân tính của linh hồn con người sẽ trở nên không ổn định và mâu thuẫn, phụ thuộc vào sự hiện diện như thế nào bên trong tư

tưởng của người bị chiếm hữu. Ở một số thời điểm, sẽ là thực thể đang nói, trong khi những lúc khác là cái tôi quen thuộc. Sẽ có những mức độ khac nhau của cách ứng xử thất thường tại một số thời điểm trong ngày.

Thực thể được nuôi dưỡng bằng những tình cảm tiêu cực. Ví dụ, nếu con người ở một nơi làm việc áp lực cao có rất nhiều những người bị định hướng tiêu cực, tư tưởng của thực thể có thể gia tăng sự kìm kẹp của nó và gây ra những sự bùng nổ giận dữ và phản đối không mong đợi.

Trong một số trường hơp, người bị chiếm hữu sẽ nghe thấy các giọng nói, đặc biệt những giọng nói đưa ra lời khuyên. “Tại sao bạn không làm việc này, tại sao bạn không làm việc kia, vv…” Nếu thực thể lìa khỏi xác có rất nhiều sự đam mê những trải nghiệm Trái Đất nào đó, nó có thể ép buộc sinh mệnh con người tham gia vào những hành động nuôi dưỡng ham muốn của nó. Cách ứng xử nghiện ngập thường được “nuôi dưỡng” bởi các thực thể

tiêu cực thèm muốn những trải nghiệm xuất phát từ đó.

Môt số nhà tâm linh nói rằng sự lạm dụng chất nào đó sẽ kích hoạt sự chiếm hữu một phần hay toàn bộ. Một vài người thậm chí tin rằng bản thân các chất đi kèm với một nhóm các thực thể. Trong khi điều này nói chung không đúng, các khuôn mẫu năng lượng kết hợp cùng với sự lạm dụng chất đó thường có lợi cho sự xâm chiếm của các thực thể tiêu cực, vì những lý do đã thảo luận trước đây.

Làm thế nào các bạn chữa trị cho mọt ai đó bị chiếm hữu một phần?

Bước đầu tiên là cố gắng xua đuổi thực thể hoặc những thực thể tiêu cực. Nếu bạn là một người sáng suốt và có thể “nhìn thấy” những kẻ tấn công, sử dụng ánh sáng trắng rực rỡ

và cố gắng đẩy chúng ra khỏi thể aura của khách hàng. Sử dụng kỹ thuật bảo vệ tâm linh và khả năng siêu linh tiên tiến bao gồm các kỹ thuật trong chương tiếp theo.

144

https://thuviensach.vn

Khi sự chiếm hữu là một phần, sẽ có những khoảng khắc khi khách hàng minh mẫn, bình tĩnh và dễ hiểu. Trong những thời gian đó, trao cho khách hàng các công cụ và các quá trình để làm sạch những tình cảm và những niềm tin tiêu cực. Cố gắng cao nhất giải thích cho họ cái gì đang xảy ra, mà không làm tăng sự sợ hãi. Để cho khách hàng biết rằng anh ta hay cô ta có năng lực để xua đuổi các thực thể. Để khách hàng gửi tình yêu và tình thương đến các thực thể, một cách liên tục, trong khi thở sâu và đầy đủ.

Kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần của bạn, các thiên thần, các tổng thiên thần, và các vị thầy đã thăng lên để trợ giúp các bạn trong việc làm sạch thể aura và các luân xa của khách hàng.

Để khách hàng của bạn tha thứ cho tất cả mọi người trong đời sông sày và các đời sống trước, sử dụng các kỹ thuật đã được đưa ra trong chương tiếp theo.

Sử dụng các kỹ thuật làm sạch thể aura và các luân xa, cùng với các các lời cầu nguyện và các câu thần chú, nếu thích hợp. Nhớ bảo vệ chính bạn trước, trong và sau buổi chữa bệnh.

Sự Chiếm Hữu Hoàn Toàn

Một sự chiếm hữu hoàn toàn có thể giống như một buổi mở kênh thôi miên mà không bao giờ kết thúc, nơi mà người mở kênh đã không cho phép thực thể đi vào thân thể, hoặc đã không hiểu biết rằng một thực thể đã nhập vào thân thể. Trong trường hợp của Tiến sỹ Jekyll và Ông Hyde, các bạn có một người điều chỉnh tốt với một sự sửa đổi bản ngã có hại khiến nó phá hoại đời sống của nhân vật.

Trong tâm lý học, các bạn có chứng rối loạn phân chia nhân cách và bệnh tâm thần phân liệt, hai căn bệnh này thường được mang đến bởi những người không có khả năng đối diện với những chấn động và áp lực từ quá khứ. Mặc dù có thể có các khía cạnh y tế của những căn bênh này, bao gồm việc tạo ra những chất hóa học bất thường trong não, thông thường những nguyên nhân gốc rễ nằm trong các thân thể tình cảm và thân thể trí. Làm cho vấn đề phức tạp hơn, những sinh mệnh con người với những chứng rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt có thể hấp dẫn những thực thể tiêu cực. Một lần nữa, điều quan trọng là, hãy khám phá tất cả những lựa chọn nếu các bạn nghi ngờ là mình đang đối diện với một ai đó bị một sự chiếm hữu hoàn toàn.

Không giống với sự chiếm hữu thực thể một phần (nơi mà bạn có thể thường xuyên giao tiếp được với sinh mệnh con người “bình thường”), bạn không có cơ hội để giao tiếp với bản ngã/nhân tính thông thường của người bị chiếm hữu toàn bộ. Bạn đang phải đối diện với riêng thực thể lìa khỏi xác.

Các triệu chứng kinh điển của sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn bao gồm việc khách hàng không thể nhớ được anh ta đang ở đâu và đang làm gì, những khoảng trống trong tư

tưởng của anh ấy, và một cảm giác của việc mất kiểm soát và không thể điều khiển một cách có ý thức những hành động của anh ấy. Nói cách khác, ứng xử của anh ấy không hợp lý và thường xuất hiện như chứng loạn thần kinh.

Trước khi kết luận rằng khách hàng của bạn có một sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn, điều quan trọng là xem xét một số những ứng xử có thể giống như sự chiếm hữu hoàn toàn.

Có một loại rối loạn tâm thần mà kênh này gọi là, “rơi vào khủng hoảng”, nơi mà các tình cảm tiêu cực (đặc biệt là, sự giận dữ bị kìm nén) chiếm hữu và gây ra ứng xử bạo lực hay lúng túng. Loại này thường đến dưới dạng của một sự bùng nổ tình cảm bạo lực trong 145

https://thuviensach.vn

một người thường có vẻ bề ngoài lãnh đạm, điềm tĩnh và tự chủ trước cơn bột phát. Những nhà tâm lý học gọi điều này là “nồi áp suất” chứa những tình cảm đang liên tục sôi sùng sục bên dưới bề mặt cho đến khi chúng không thể chịu được nữa, dẫn đến một sự bùng nổ.

Một hoàn cảnh khác, tương đối không thông thường, là sự kiểm soát tâm trí bởi một bên thứ ba. Vâng, điều này có xảy ra, thường trong những cơ quan nào đó của chính phủ, như là các nhánh bí mật của quân đội, những chiến dịch mật (“black-ops”), và những thứ

tương tự. Chương trình kiểm soát tâm trí bí mật của chính phủ gây ra rất nhiều tin giật gân cho báo chí. Trong khi chúng tôi không bao giờ tuyên bố rằng những thứ này không tồn tại, tuy nhiên, chúng chủ yếu bị giới hạn trong những việc có liên quan đến nghiên cứu đã bị tiết lộ ra ngoài, hay những sỹ quan quân đội thần kinh không ổn định đang tìm kiếm những loại vũ khí chiến tranh mới. Những người được dành riêng cho việc sản xuất ra những loại vũ khí thậm chí kì quái hơn đã khám phá ra nhiều cách để tạo ra các siêu chiến binh có khả năng giết người hàng loạt mà không có cảm xúc. Họ có thể nhử những người khác tham gia các dự

án với lời hứa về tiền bạc, quyền lực, hay sự đặc quyền, trong khi đang biến họ thành những con chuột thí nghiệm trong một phòng thí nghiệm nghiên cứu về tâm thần.

Một tình trạng khác có thể bắt chước sự chiếm hữu liên quan đến các tác dụng phụ

của thuốc, bao gồm thuốc chống suy nhược. Những thứ này đã có liên quan đến một số

lượng những vụ giết người hàng loạt và những vụ tự sát. Những loại thuốc như vậy thay đổi đặc tính hóa học của não người, thường theo các cách không đoán trước được. Sự tăng lên bất ngờ hay giảm xuống đột ngột chất serotonin, melatonin, endorphins, vv.., có thể gây ra những làn sóng năng lượng trong cơ thể (hay sự kiệt quệ của năng lượng, như trường hợp nào đó), dẫn đến lối ứng xử rối loạn thần kinh.

Hầu hết những chất biến đổi tâm trí chỉ đơn giản khuyếch đại cái đã tồn tại trong tư

tưởng, khi nó dẫn đến lối ứng xử bạo lực. Thêm vào với những loại thuốc chống suy nhược và những loại thuốc hợp pháp khác, có các chất hóa học trong thức ăn có thể đóng góp vào vấn đề, như là các thuốc nhuộm và chất tạo mầu nhân tạo, monosodium glutamate (MSG), nitrate và nitrite, và các chất khác. Hầu hết các ứng xử bạo lực trong trường học trẻ em xuất hiện trong khoảng 2 giờ sau bữa trưa, đặc biệt nếu những chất này xuất hiện trong bữa ăn.

Khi khảo sát ứng xử tâm thần, như trong những kẻ giết người hàng loạt và những kẻ

nổ súng vào những người vô tội ở những nơi công cộng, nó cho thấy những nguyên nhân của ứng xử này rơi vào những tỷ lệ phần trăm sau:

Khoảng 60% là từ chứng rối loạn tâm thần và rơi vào loại “khủng hoảng” (gap), không chịu nổi cơn thịnh nộ bị kìm nén. Họ sau đó ít nhớ hoặc không nhớ được cái mà họ đã làm khi họ ở trong cơn giận dữ.

Khoảng 20% là những thí nghiệm kiểm soát tâm trí, bao gồm những người tham gia không tự nguyện trong một kế hoạch vi phạm bạo lực của ai đó, hoặc là đã có những phản ứng có hại từ các loại thuốc tác động đến thần kinh và/hoặc thuốc chống suy nhược.

Khoảng một nửa những người phạm tội trong nhóm 20% này có ứng xử của họ liên quan đến các loại thuốc chống suy nhược. Ý kiến của nhóm chúng tôi và kênh này là những chất này không riêng chịu trách nhiệm cho lối ứng xử như vậy, mà chúng chỉ là các chất xúc tác, phóng đại những mất cân bằng tình cảm đến điểm mà những người phạm tội rơi vào khủng hoảng. Tuy thế mà, sự lạm dụng những loại thuốc chống suy nhược là một vấn đề

nghiêm trọng trong nhiều nước và cần có khảo sát và chỉnh sửa lại điều đó càng sớm càng 146

https://thuviensach.vn

tốt. Một số lượng đáng kể những vụ tự tử đã có liên quan đến việc sử dụng thuốc chống suy nhược.

Cũng nằm trong 20% này là những cá nhân đã sử dụng các loại thuốc biến đổi tâm trí khiến bóp méo nhận thức của họ về đúng và sai. Tuy nhiên, chúng tôi lặp lại là thậm chí những người phụ thuộc nặng nề vào thuốc cũng thường có những mất cân bằng tâm trí nghiêm trọng đang bị xúc tác bởi việc sử dụng những loại thuốc như vậy.

Và cuối cùng, khoảng 20% những người phạm tội bạo lực đang chịu sự chiếm hữu thực thể hoàn toàn, nơi mà thực thể chịu trách nhiệm chính cho lối ứng xử bạo lực. Trong một số trường hợp, 20% những người này cũng có những rối loại tâm thần khác nhau, khiến các thực thể tấn công vào lúc ban đầu.

Để phá bỏ kìm kẹp của của sự chiếm hữu thực thể, thường cần thiết một số dạng của thần chú hay sự can thiệp của những nhà tâm linh kỹ thuật cao và của những người sáng suốt nhằm gỡ bỏ thực thể hay các thực thể đã xâm nhập hoàn toàn vào một thân thể con người.

Có các kỹ thuật cho việc loại trừ các thực thể, nhưng là khó khăn hơn để áp dụng khi thực thể đã nhập vào hoàn toàn. Một cách lý tưởng, nhà tâm linh hay người đuổi tà sẽ “nói” với thực thể và thuyết phục nó giải phóng cho con người. Nếu điều đó thất bại, những kỹ thuật tiên tiến khác có thể được áp dụng.

Kênh này đã làm việc một số lần với sự chiếm hữu thực thể, nhưng không xem bản thân anh ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Anh ấy quan sát thấy trong phần lớn các trường hợp khi anh ấy không thành công trong việc gỡ bỏ các thực thể, có các trói buộc nghiệp giữa thực thể và con người.

Bây giờ hãy để chúng tôi nhìn vào dạng chiếm hữu thực thể khó khăn nhất để giải quyết.

Sự Chiếm Hữu Nghiệp

Dạng khó khăn nhất của sự chiếm hữu thực thể xuất hiện khi có các trói buộc nghiệp giữa thực thể và sinh mệnh con người. Phần lớn các trường hợp khi kênh này không thành công trong việc gỡ bỏ một thực thể là bởi những mối quan hệ nghiệp giữa thực thể và khách hàng. Nó thường là cần thiết để giải quyết nghiệp trước khi thực thể có thể được gỡ bỏ. Có các kỹ thuật khác nhau để làm điều này, như được phác họa trong chương tiếp theo.

Dạng kinh điển nhất của sự chiếm hữu nghiệp liên quan đến một thực thể tin rằng nó có một lợi thế khi chiếm lấy sinh mệnh con người. Nhu cầu trả thù này thường bắt đầu trong một đời sống quá khứ nơi hai linh hồn có một thỏa thuận hay một hợp đồng; sinh mệnh con người đã phá vỡ hợp đồng, hoặc là chủ ý hoặc là vô ý, và bây giờ thực thể điên tiết lên.

Ví dụ, hai người gặp nhau trong một đời sống quá khứ và có một mối tình say đắm, hoàn tất với sự sở hữu, ghen tuông và đồng lệ thuộc vào nhau. Họ đã làm một thỏa thuận là không bao giờ rời bỏ nhau và sẽ trở lại với nhau trong đời sống tiếp theo. Sau đó một người tái sinh và tiến lên trên con đường tâm linh đến điểm mà anh ấy hay cô ấy không còn mong muốn tái nhập vào loại quan hệ đó và, do đó, quyết định một cách có chủ ý hoặc vô ý xóa bỏ

thỏa thuận đó hay hợp đồng đó. Linh hồn kia cảm thấy bị ruồng bỏ hay bị bở rơi và tìm kiếm cách trả thù.

Nếu linh hồn kia đã không trở lại dạng có thân thể, anh ấy hay cô ấy có thể tìm ra người kia từ các vương quốc astral, trong những hy vọng nối lại mối quan hệ. Điều này có thể xuất hiện thông qua sự gắn kết thực thể hay sự chiếm hữu một phần, nhưng nếu các điều 147

https://thuviensach.vn

kiện phù hợp, nó có thể biểu hiện như sự chiếm hữu toàn bộ. Nếu linh hồn kia trở lại trong một thân xác, nó sẽ ít khi xảy ra sự chiếm hữu hoàn toàn, khi mà linh hồn đó chắc chắn sẽ bị

sao lãng bởi những nhu cầu của cuộc sống Trái Đất khiến anh ấy hay cô ấy không có được năng lượng cần thiết và tập trung theo đuổi người kia. Tuy thế mà, sự chiếm hữu là có thể

giữa các linh hồn đang có thân thể.

Một khả năng khác trong ví dụ bên trên là linh hồn kia sẽ nhập vào thân thể và cố

gắng gặp lại người kia. Nếu người ấy đủ hiểu biết về khuôn mẫu cũ và từ chối quay lại, thì một sự bắt đầu lại của mối quan hệ ban đầu sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, một sự hấp dẫn mạnh mẽ đôi lúc có thể thắp lại tình yêu cũ và gây cho linh hồn tiến bộ hơn lệch khỏi con đường và một lần nữa lại bị bắt lại trong một mối quan hệ không lành mạnh.

Những người bị phụ tình có thể tái sinh vào một vai trò khác trong đời sống tương lai, khiến cho hai linh hồn gặp nhau trong một sự xắp đặt khác. Nếu linh hồn ban đầu có bất cứ

nghiệp nào đó chưa giải quyết, linh hồn kia có thể kết thúc việc là một “cái gai trong mắt”

linh hồn ban đầu, đóng vai trò của thần báo ứng hay “bạo chúa nhỏ nhen”, như trích dẫn của một trong các vị thầy của các bạn.

Trở lại chủ đề về sự chiếm hữu nghiệp, đôi lúc nghiệp chưa giải quyết như vậy xảy ra giữa các nhóm, hoặc các vị thầy và các học trò. Một thứ na ná với sự chiếm hữu nghiệp đã được biết đến xảy ra với các sư phụ (gurus) và các đệ tử, mặc dầu điều này thường rơi vào loại kiểm soát tâm trí. Câu chuyện về Jim Jones là một ví dụ. Đã có một mức độ chiếm hữu nghiệp liên quan ở đó, nhưng chủ yếu là do một nhóm những linh hồn đi theo vị thầy cần học một bài học đau đớn về sự phó thác vào những người cầm quyền bên ngoài thay cho việc tin vào Cái Tôi Cao Hơn.

Làm thế nào các bạn có thể xác định nếu mình có các hợp đồng nghiệp chưa được giải quyết với các linh hồn khác? Chúng tôi đề xuất các bạn bắt đầu với đời sống hiện tại của các bạn. Có thành viên gia đình nào, người yêu quá khứ nào, vv.., đối với họ bạn vẫn cảm thấy bị

ép buộc, thậm chí có thể không có ràng buộc pháp lý nào và không có những cuộc điện thoại đe dọa lúc nửa đêm? Bạn có tự phát hiện thấy sự ám ảnh về một ai đó không còn trong cuộc sống của bạn? Bạn có cảm thấy sai trái khi tự chăm sóc cho chính mình thay là trao sự chăm sóc một cách liên tục cho những người khác? Bạn có e ngại việc trở nên quá mạnh mẽ hay đầy quyền lực bởi vì bạn cảm thấy bạn sẽ mất đi tình yêu của gia đình hay của bạn bè?

Điều đó không có nghĩa là bạn có hợp đồng nghiệp chưa được giải quyết, mà những cảm xúc này thường đi cùng với những hoàn cảnh như vậy.

Nếu bạn cảm nhận có một ai đó từ một đời sống quá khứ đang đòi hỏi sự báo thù hay đền trả cho một điều gì đó mà bạn đã làm (hay không làm), hãy đi vào thiền định và yêu cầu rằng tất cả những sinh mệnh từ các đời sống quá khứ được giải phóng vào Ánh Sáng. Yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn phá bỏ tất cả những hợp đồng nghiệp đang bằng cách nào đó giữ bạn không cho tiến lên trên con đường của mình. Tha thứ và giải phóng tất cả các thực thể liên quan, sử dụng các kỹ thuật trong chương tiếp theo.

Chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng thật nhiều thời gian vào chương tiếp theo, nơi chúng tôi sẽ nhìn vào các biện pháp và các kỹ thuật hàn gắn để chỉnh sửa những sự mất cân bằng và phục hồi sinh mệnh của các bạn đến một tình trạng trọn vẹn. Trước khi chúng tôi đi tới đó, hãy mở rộng cuộc thảo luận của chúng ta về sự phân mảnh linh hồn với một cái nhìn vào các dữ liệu Akashic.

148

https://thuviensach.vn

Học cách truy cập vào nhà kho chứa kiến thức này sẽ trao cho các bạn cơ hội tìm hiểu xem bao nhiêu nghiệp chưa được giải quyết đang còn giữ lại trên con đường linh hồn của bạn. Ngay khi các bạn xóa bỏ tất cả các hợp đồng nghiệp, sự hợp nhất linh hồn trở nên dễ

dàng hơn nhiều.

Truy Cập Vào Các Dữ Liệu Akashic

Tiếp tục sự khảo sát vào bản chất của sự phân mảnh linh hồn, hay để chúng tôi nói tóm tắt về các dữ liệu Akashic – Chúng là cái gì và lợi ích của chúng là gì trong việc hiểu về

sự tiến hóa linh hồn.

Các dữ liệu Akashic là một bộ các dấu vết năng lượng (energetic imprints) trong trường nhân quả của vũ trụ về bản chất là một bản dữ liệu về tất cả mọi thứ mà các linh hồn đã trải nghiệm, cả trên Trái Đất và trên các thế giới khác. Những dữ liệu này là một tập hợp con của Tâm Trí Vũ Trụ (Universal Mind), cái chứa tất cả kiến thức và tất cả trải nghiệm.

Trái ngược với lời dạy của một số người, các dữ liệu Akashic có thể được truy cập bởi bất kỳ linh hồn nào muốn những kiến thức đó một cách chân thành. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi thông tin có sẵn vào bất kỳ lúc nào. Cái Tôi Cao Hơn của các bạn có thể can thiệp nếu có một điều gì đó không phù hợp để được tiết lộ, hay việc đó vi phạm vào tự do ý chí của các linh hồn khác.

Tự do ý chí có các giới hạn của nó. Nếu các bạn làm điều gì đó về cơ bản không thẳng hàng với mục tiêu linh hồn bạn, sự can thiệp có thể được yêu cầu từ Cái Tôi Cao Hơn và gia đình hồn của bạn. Điều này cũng có thể phụ thuộc vào việc bạn đã đi được bao xa trên con đường tiến hóa của mình. Bạn có thể đã làm một thỏa thuận với các khía cạnh của mình trong các vương quốc cao hơn (cũng như với gia đình hồn và những người hướng dẫn tinh thần của mình) để can thiệp nếu bạn cố gắng làm điều gì đó phá hoại hay phản tác dụng đối với sự tăng trưởng linh hồn.

Bởi vì bạn đã làm một quyết định tự do ý chí để yêu cầu sự can thiệp, nó sẽ được ban ra. Điều đó không có nghĩa là những người bạn của bạn trong các vương quốc cao hơn sẽ

cứu bạn, nó chỉ có nghĩa rằng họ sẽ đóng một vai trò chủ động hơn để giúp bạn không tự gây hại cho mình hoặc cho những người khác.

Trở lại với các dữ liệu Akashic, bạn có thể hình dung chúng như một loạt các đĩa màu sắc rực rỡ trong một thư viện lớn trên một hành tinh xa xôi, hay như một kho chứa ánh sáng trong một ngôi đền lớn trong các cảnh giới cao hơn. Những dữ liệu này được lưu trữ như

những gói năng lượng, hay các sợi ánh sáng nhỏ hình thành nên một hệ thống lưới tinh thể

hay khuôn mẫu hình học trong các cảnh giới nhân quả.

Trên Trái Đất, có một phiên bản các dữ liệu Akashic được định vị bên dưới Kim Tự

Tháp Vĩ Đại tại Giza, Ai Cập, trong các vương quốc ether. Một cách vật lý, nơi này nhìn giống một hành lang trống rỗng, nằm một chút bên dưới cao độ mặt đất của kim tự tháp.

Trong các cảnh giới ether, nó là một thánh đường đẹp với các hàng đĩa năng lượng nơi lưu giữ các dữ liệu của những lần tái sinh của tất cả các linh hồn trên Trái Đất.

Kênh này có một lần thiền định khi anh ấy dẫn theo các linh hồn đến đó, không chỉ

viếng thăm các dữ liệu và thu thập thông tin về những lần tái sinh của họ hay của những người khác, mà cũng đến thăm khoang thăng lên nằm trong cùng thánh đường đó. Nhiều những người hướng dẫn tinh thần đã làm việc với Trái Đất hàng nghìn năm đã dẫn các linh 149

https://thuviensach.vn

hồn đến Halls of Amenti, như nó được gọi, cho những sự khai tâm và những lời dạy huyền bí.

Có một phòng chứa dữ liệu tương tự trong các vương quốc ether của Kim Tinh, nơi những bản ghi về các đời sống trên các thế giới khác được lưu trữ. Các bạn sẽ phát hiện ra rằng những vấn đề riêng tư bị giới hạn trong các tầng thứ thấp của mật độ 4 bởi vì các sinh mệnh chiều kích cao hơn không có bất cứ thứ gì phải giấu diếm và không quan tâm ai biết về

những đời sống và trải nghiệm của họ. Nếu một điều gì đó không thích hợp cho việc xem xét của những linh hồn kém tiến hóa hơn, họ sẽ đơn giản không thể truy cập được vào thông tin đó. Những sự hạn chế đó được đặt vào những linh hồn kém tiến hóa hơn bởi những Cái Tôi Cao Hơn của chính họ để bảo vệ chính họ, chứ không phải bất kỳ cảnh sát vũ trụ nào hay những người có thẩm quyền nào.

Một ví dụ về một điều gì đó có thể được ngăn cản khỏi một linh hồn đang tiến hóa có thể là hậu quả của một mối quan hệ. Ví dụ, giả sử một linh hồn trên Trái Đất gặp một bạn tình tiềm năng. Trong các dữ liệu Akashic rõ ràng là những linh hồn này không phải là những người bạn tình lâu dài, nhưng trong thực tế, có một bài học rất cụ thể để học hỏi lẫn nhau trước khi di chuyển vào những mối quan hệ khác phù hợp hơn cho những bài học linh hồn tiếp theo. Nếu các linh hồn biết điều này trước, họ sẽ có vẻ lựa chọn không tham gia vào mối quan hệ, vì biết rằng nó sẽ không kéo dài. Họ có thể nghĩ, “Tại sao lại đầu tư thời gian và năng lượng vào người này nếu mối quan hệ đó không diễn ra lâu dài?”

Tuy nhiên nó có thể là quan trọng cho những linh hồn đó đi cùng nhau một thời gian ngắn để học một bài học linh hồn sẽ giúp họ trong những nỗ lực tương lai của họ. Nếu các linh hồn tin là có tiềm năng cho một mối quan hệ lâu dài, họ có vẻ sẽ trao nhiều thời gian và năng lượng cho nhau và do đó học bài học một cách đầy đủ hơn. Sau đó, họ sẽ nhận ra là tại sao họ đã gặp nhau và có một mối quan hệ mãnh liệt, nhưng ngắn ngủi.

Đây là những thông tin tốt cho những linh hồn đã trải qua rất nhiều những mối quan hệ con người khác nhau. Có lẽ họ đã làm việc một mình rất nhiều và thực sự không có nhiều vấn đề chưa được giải quyết, tuy thế họ ngạc nhiên là tại sao họ không thể ở với nhau trong một mối quan hệ lâu dài, tận tâm. Có lẽ họ có rất nhiều những bài học nhanh để học với những đối tác khác nhau như một phần cần thiết của con đường linh hồn tối ưu của họ và điều này chuẩn bị cho họ trải nghiệm mà họ sẽ cần khi họ đi vào một mối quan hệ trọn vẹn, đồng sáng tạo.

Đây là một chủ đề phổ biến khác: các linh hồn thường muốn biết như thế nào và khi nào họ sẽ rời bỏ các thân thể vật lý của họ, nếu họ không ở trên con đường thăng lên về mặt vật lý. Trong khi điều này có thể được tiên đoán với một mức độ chính xác nào đấy, hầu hết các quyết định nằm trong vương quốc của tự do ý chí. Linh hồn có thể thúc giục bản ngã/nhân tính từ bỏ một đời sống nếu nó đã được xác định rằng việc rời khỏi Trái đất nằm trong những mối quan tâm lớn nhất của linh hồn, nhưng bản ngã/nhân tính có thể, và thường như vậy, chống lại điều đó. Tuy nhiên, linh hồn không thể biết tất cả những khúc quanh và những lối rẽ trong cuộc đời sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh con người đang tiến hóa. Đôi lúc, chỉ khi linh hồn muốn bỏ cuộc, thì bản ngã/nhân tính mới bắt đầu hướng bản thân nó đến với tư tưởng cao hơn.

Giải pháp cho sự xung đột này giữa linh hồn và bản ngã/nhân tính là làm một sự tân tâm hàn gắn tất cả những thân thể thấp hơn và tìm ra những niềm tin cốt lõi tiêu cực và những vấn đề tình cảm đằng sau hầu hết những vấn đề. Các bạn có thể yêu cầu rằng bản 150

https://thuviensach.vn

ngã/nhân tính và linh hồn đồng ý với nhau trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời bạn. Khi các bạn làm sạch những vấn đề bản ngã và lắng nghe sâu và sâu hơn vào cái tôi bên trong của bạn, các bạn sẽ biết cái gì là những lựa chọn cao nhất trong cuộc đời, ít nhất là trong phần lớn thời gian.

Thông thường, nó là thuận lợi cho linh hồn khi ở lại Trái Đất và tiếp tục học các bài học, trừ khi nỗi đau của việc ở lại là quá lớn khiến nó lấy đi những bài học linh hồn đó. Nếu linh hồn và bản ngã/nhân tính xác định rằng nó là quá khó khăn để tiếp tục ở trong thân thể

trên Trái Đất, thì họ sẽ tạo ra một cách thuận tiện để rời khỏi thân thể.

Các dữ liệu Akashic có thể giúp linh hồn làm quyết định này. Anh ấy hay cô ấy có thể

tìm hiểu các sự kiện của các đời sống quá khứ và xác định các khuôn mẫu lặp đi lặp từ đời này sang đời khác. Sau đó nó trở nên hiển nhiên rằng những bài học gì cần phải được hàn gắn, và một sự tập trung mãnh liệt có thể được hướng dẫn theo đó.

Xét đến cùng, không có các giới hạn cuối cùng cho việc tìm ra chương trình linh hồn của các bạn. Tuy nhiên, một số linh hồn có thể trải qua hàng triệu năm mà không đạt được nhiều tiến bộ. Nếu điều đó xảy ra, Cái Tôi Cao Hơn và các thành viên gia đình hồn thường kêu gọi một sự đánh giá cho một linh hồn như vậy, để xác định xem một sự can thiệp có cần thiết hay không. Chỉ trong những trường hợp hiếm hoi khi sự can thiệp được chứng minh là không có kết quả, và sau đó có khả năng Thượng Đế Cha (Godhead) quyết định đưa linh hồn trở lại trạng thái trước khi sinh ra, một quá trình thường được gọi là “cái chết lần thứ hai.”

Rất ít linh hồn thực sự đi qua quá trình này bởi vì, về bản chất, nó có nghĩa là bắt đầu sự tiến hóa linh hồn lại hoàn toàn một lần nữa từ điểm bắt đầu. Để điều này xảy ra, hầu như tất cả

những tầng thứ của cái tôi phải được đồng ý rằng đó là lựa chọn tốt nhất.

Tất nhiên, phần bản ngã/nhân tính của linh hồn không tiến hóa sẽ có vẻ không ý thức được quyết định đã được làm bởi tất cả các khía cạnh khác. Chúng tôi cho rằng không một linh hồn nào đang đọc cuốn sách này, và cũng không một linh hồn nào mà họ đã biết trong các cuộc đời của họ, sẽ đi qua cái chết lần thứ hai, do vậy chúng tôi không cần thiết phải đi sâu vào chủ đề này.

Làm thế nào các bạn có thể truy cập các dữ liệu Akashic? Giống hầu hết các kỹ thuật dùng để thu thập kiến thức mà các bạn kêu gọi. Các bạn có thể sử dụng câu sau (trong lúc thiền định sâu):

“TÔI KÊU GỌI KIẾN THỨC VÀ SỰ SÁNG SUỐT CỦA CÁC DỮ LIỆU AKASHIC.

BÂY GIỜ TÔI HÒA NHỊP VÀO TẦN SỐ CỦA AKASHIC.”

Sau đó yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của các bạn tiết lộ chính xác cái mà bạn cần biết từ

kho chứa sáng suốt của vũ trụ. Tiếp tục đi sâu vào thiền định và yêu cầu lặp đi lặp lại các câu trả lời của bất kỳ vấn đề nào còn dai dẳng trong cuộc đời của bạn. Đừng yêu cầu các câu trả

lời thuận lợi, nhanh chóng. Thậm chí nếu bạn nhận được chúng, nó sẽ không giúp ích nhiều trong quá trình hàn gắn của các bạn. Tìm kiếm để “biết về chính mình”. Các dữ liệu Akashic sẽ chỉ tiết lộ cái mà bạn cần biết nhằm hiểu tốt hơn về chính mình và về những người khác.

Học về các đời sống của các linh hồn khác có giá trị giới hạn trừ khi các bạn áp dụng kiến thức đó vào sự hàn gắn của họ hay của các bạn.

Bây giờ đã đến lúc chuyển sự chú ý của chúng tôi đến các biện pháp hàn gắn sự phân mảnh linh hồn và thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn.

151

https://thuviensach.vn

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, và Cái Tôi Cao Hơn của kênh này, được chỉ định để

trợ giúp các bạn trong cuộc tìm kiếm tự do bên trong và cả bên ngoài của các bạn.

152

https://thuviensach.vn

Chương 4

Hàn Gắn Và Phục Hồi Linh Hồn Về Sự Trọn Vẹn

Các Kỹ Thuật Và Các Quy Trình Hàn Gắn Linh Hồn

Xin chào. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, cùng với những người hướng dẫn tinh thần của Sal, trong sự phối hợp với Cái Tôi Cao Hơn của anh ấy.

Nghiên cứu của chúng tôi về sự hợp nhất linh hồn có nhiều khảo sát về những sự biến đổi và những cấu hình khác nhau có thể có trong một linh hồn cá thể, một nhóm phức hợp hồn, hay một cộng đồng những linh hồn cá thể. Chúng tôi đã khám phá sự phân chia linh hồn, sự phân mảnh linh hồn, sự chiếm hữu thực thể và một loạt những tình trạng khác mà những linh hồn trải nghiệm trên hành trình dài của họ xuyên qua các thế giới thấp hơn.

Không có gì trong nghiên cứu này có giá trị nhiều nếu nó không trợ giúp cho sự hợp nhất linh hồn. Mục này đi vào chi tiết về các phương pháp và các quy trình mà chúng tôi cảm thấy có lợi ích nhiều nhất cho độc giả.

Không phải tất cả mọi kỹ thuật sẽ nói được với các bạn. Bởi vì một phần đáng kể của linh hồn các bạn được nhúng bên trong thân thể vật lý, linh hồn nói với các bạn thông qua những cảm xúc của thân thể và các khuôn mẫu năng lượng. Trực giác không là gì ngoài khả

năng lắng nghe cái linh hồn đang nói thông qua thân thể vật lý của các bạn. Sau đó các bạn có thể chuyển dịch năng lượng vào những tình cảm và những ý nghĩ, do vậy các thân thể tình cảm và tâm trí của các bạn có thể hiểu được cái đang xảy ra tại tầng thứ linh hồn.

Khi các bạn thực hành các kỹ thuật và các quá trình được đưa ra ở đây, hãy lắng nghe thân thể bạn. Lưu ý về năng lượng đang di chuyển thế nào. Nếu bạn cảm thấy sáng sủa, rõ ràng, mở rộng, hạnh phúc, an bình và điềm tĩnh, tất cả cùng một lúc, nó có nghĩa là công cụ

đó hoặc kỹ thuật đó là phù hợp với bạn. Nếu bạn cảm thấy u ám, lộn xộn, năng lượng thấp, bị tiêu hao sức lực, mệt mỏi, hay lo lắng, thì nó chắc chắn không phù hợp với bạn, hoặc các bạn có rất nhiều chống đối lại việc sử dụng kỹ thuật đó. Mặc dầu nó là có ích để vượt qua sự

chống đối với những thứ trong cuộc đời, điều đó không có nghĩa là thứ mà bạn kháng cự lại là phù hợp với bạn.

Nếu các bạn kháng cự lại, hãy lưu ý đến nó. Quan sát năng lượng của sự kháng cự, nó di chuyển thế nào (hay không di chuyển), các cảm xúc và các ý nghĩ mà nó kích hoạt. Có thể

có một niềm tin cốt lõi tiêu cực nhúng trong sự kháng cự, như là “Cuộc sống là một sự tranh đấu”, và hậu quả của nó, “tìm kiếm sự giác ngộ là một cuộc tranh đấu”.

Có phải Thượng Đế là người hàn gắn duy nhất? Phải và không phải. Khi tất cả mọi thứ là Thượng Đế, thì tất cả sự hàn gắn là của Thượng Đế. Tuy thế chúng ta là những bàn tay và bàn chân của Thượng Đế. Chúng ta là những sự mở rộng của Thượng Đế. Thượng Đế trải nghiệm bản thân nó thông qua cái tôi con người của chúng ta trên Trái Đất. Do đó, chúng ta là những người hàn gắn, đến mức độ là chúng ta cho phép Cái Tôi Cao Hơn của chúng ta và Thương Đế Cha đến thông qua chúng ta khi thực hiện những công cụ và những kỹ thuật hàn gắn.

Một số quy trình được đưa ra ở đây thuộc về các liệu pháp tâm lý. Các bạn không cần phải là một nhà trị liệu có bằng cấp để thực hành chúng, nhưng các bạn có thể cần trở nên đáng tin cậy, phụ thuộc vào nơi đâu bạn dự định thực hành. Kênh này không có một bằng 153

https://thuviensach.vn

cấp nào trong lĩnh vực tâm lý học, nhưng đã học được rất nhiều về các thân thể tình cảm và tâm trí, chắc chắn là nhiều ngang một số nhà trị liệu có bằng cấp.

Những nhà trị liệu thực sự làm cái gì? Trước hết, họ không hàn gắn mọi người (hay ít nhất là cái tôi tâm lý không làm việc hàn gắn). Họ chỉ đơn giản cung cấp một không gian nơi sự hàn gắn có thể xuất hiện. Phần quan trọng nhất của việc trị liệu là lắng nghe khách hàng, với toàn bộ sinh mệnh bạn, và hiện diện với khách hàng. Bộc lộ ra. Được tiếp cận. Hòa nhập.

Lắng nghe thật sâu vào các tầng thứ của cái tôi của người đối diện bạn, hoặc trên bàn hay trên giường. Bạn có một mục đích khi là một nhà trị liệu – trợ giúp khách hàng của bạn trong việc truy cập vào Cái Tôi Cao Hơn của anh ấy hay cô ấy. Điều đó có thể dưới nhiều dạng, như là dẫn khách hàng qua các kỹ thuật làm sạch tình cảm, trở lại đời sống quá khứ, hàn gắn dòng thời gian, thiền định, và những thứ tương tự.

Các bạn ở đó để trao quyền cho khách hàng của bạn. Trong khi điều đó có thể mất rất nhiều buổi, công việc của bạn đến cuối cùng là làm bạn trở nên không còn cần thiết nữa.

Điều đó có nghĩa là đảm bảo rằng khách hàng của bạn không trở nên phụ thuộc vào bạn. Nhớ

rằng, bạn không ở đó để cố định một ai đó. Khách hàng của bạn không tuyệt vọng, cho dù có bao nhiêu sự kiện và chấn động đi cùng anh ấy hay cô ấy. Bạn là một người hướng dẫn, đang chỉ cho khách hàng của bạn làm thế nào để truy cập vào người thầy/sự sáng suốt bên trong của chính anh ấy hay cô ấy.

Đôi lúc những buổi hàn gắn hay trị liệu mạnh mẽ nhất xảy ra khi người hàn gắn hay nhà trị liệu không làm gì cả ngoại trừ sự hiện diện của họ. Các công cụ và các kỹ thuật chỉ

chiếm khoảng 10%. Sự hiện diện là 90%. Khi các bạn bị thu hút hoàn toàn với một linh hồn con người khác, sự kết nối xảy ra giữa các bạn theo các cách ngoại cảm và hợp lực với nhau mà không thể có được khi các bạn đang cùng mắc kẹt trong cái trí của mình. Đây là ý nghĩa của câu nói trong các văn bản tôn giáo, “Bất cứ khi nào hai hay nhiều người hơn tập hợp với nhau, thì Ta có mặt.” Từ “Ta” chính là Cái Tôi Christ của các bạn, hay đúng hơn là, các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh bạn. Họ có thể được nhận ra và được nhận thức bởi vì các bạn đang hiện diện trong khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt với một linh hồn khác.

Phục Hồi Những Mảnh Hồn Đã Mất

Chìa khóa của sự hợp nhất linh hồn là phục hồi những mảnh hồn đã mất của các bạn.

Điều đó có nghĩa là trở nên hiểu biết về tất cả những trải nghiệm chấn động mà bạn đã có trong đời sống này hay trong các đời sống quá khứ. Trước khi các bạn buông tay tuyệt vọng đối với cái giống như một nhiệm vụ bất khả thi, hãy để chúng tôi cam đoan với các bạn rằng phần lớn những trải nghiệm mà các bạn đã có sẽ tự thể hiện ra vào lúc các bạn đọc điều này.

Các bạn sẽ không có được điều này trên hành trình linh hồn của mình nếu các bạn đã kẹt lại một cách tuyệt vọng trong sự tiêu cực. Tuy thế mà, chúng tôi bắt đầu cuốn sách này với một cái nhìn vào Nguyên Nhân Nguyên Thủy (Original Cause), bởi vì đó là nơi phần lớn những khuôn mẫu tiêu cực bắt đầu.

Các kỹ thuật tốt nhất cho việc phục hồi những mảnh hồn của các bạn không đòi hỏi nhiều năm phân tích tâm lý hay liên tục sửa đổi những trải nghiệm cũ. Một số nhà trị liệu giữ

các bạn không cần phải trở lại quá khứ. Chúng tôi không đồng ý như vậy. Tuy nhiên, để giữ

đúng cách thức hàn gắn tình cảm, có một nhu cầu tách ra cùng lúc với việc tái trải nghiệm những tổn thương quá khứ. Hầu hết các kỹ thuật đưa ra ở đây là được thiết kế để giữ các bạn kết nối với Cái Tôi Cao Hơn của bạn trong khi đang làm những thay đổi đối với các thân thể

thấp hơn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các bạn không trở nên bối rối trong vở kịch đi cùng 154

https://thuviensach.vn

rất nhiều những trải nghiệm quá khứ của các bạn. Thượng Đế Hiện Diện của các bạn luôn luôn ở cùng các bạn, và sẽ trợ giúp các bạn trong việc hàn gắn một cách hiệu quả, mà không cần hồi tưởng lại những chấn động theo cái cách lần đầu chúng được trải nghiệm. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một trong những cách đơn giản nhất và nhanh nhất để phục hồi lại các mảnh hồn đã mất của các bạn. Kỹ thuật này có thể được thực hành bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu, trong vài phút, đến nửa giờ.

Tha Thứ Và Buông Bỏ

Cách nhanh nhất chúng tôi thấy để phục hồi những mảnh hồn đã mất là thông qua việc tha thứ và buông bỏ. Điều quan trọng là hiểu sự tha thứ thực sự là cái gì. Trước hết, nó không giống với việc xin tha lỗi. Nó cũng không phải là làm ra vẻ ổn trong khi nó không ổn.

Hay cũng không phải là làm ra vẻ hạnh phúc và tự thuyết phục rằng mình đã vượt qua những cảm xúc tiêu cực trong khi chúng vẫn đang ẩn nấp bên dưới bề mặt.

Trước khi các bạn có thể thực sự tha thứ, bạn phải chấp nhận những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn, và trong một số trường hợp đi thật sâu vào một khuôn mẫu năng lượng cần phải hàn gắn. Với việc làm sạch tình cảm bạn cần cảm nhận, trải nghiệm và thể hiện đầy đủ các cảm xúc của mình, trong khi đó đồng thời trở nên chia tách với chúng. Các bạn phải quan sát chúng từ một nhận thức cao hơn. Sự tha thứ là giống như vậy, trong đó bạn phải thể

hiện tất cả các cảm xúc bên trong trước khi bạn có thể tha thứ. Sự tha thứ xảy ra khi các bạn nhận ra rằng trong kế hoạch lớn hơn về mọi thứ, bất cứ sự than phiền hay oán giận nào mà bạn có về bản chất đều là vô nghĩa. Năm mươi năm nữa từ bây giờ liệu bạn sẽ nhớ đến món nợ chưa được trả lại, hay người vợ/chồng đã ra đi với một người bạn tình khác, hay người thầy đã bỏ rơi bạn?

Trong những lời dạy của Chúa Sananda (đặc biệt, cuốn A Counse In Miracle), anh ấy nói rằng sự tha thứ là chìa khóa của hạnh phúc. Anh ấy cũng khuyên các bạn chỉ nhớ đến những thứ yêu thương mà bạn và những người khác đã làm. Đây là lời khuyên tuyệt diệu, nhưng để đạt tới trạng thái tư tưởng này, bạn phải giữ sự hiểu biết về Cái Tôi Cao Hơn của bạn và bản chất thực sự của bạn. Bạn không thể bị tấn công hay bị hành hung nếu bạn đang đến từ nhận thức của Cái Tôi Cao Hơn. Tất nhiên, nó có thể làm hại thân thể, hay ngăn cản sự tự do của thân thể, nhưng hơn hết, không có cái gì có thể thực sự làm hại bạn trừ khi bạn tin vào điều đó. Các bạn lựa chọn, từ khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, cái gì là có giá trị đối với bạn và cái gì là không. Nếu bạn bị dính mắc vào hình ảnh của bản thân mình và nó có ý nghĩa rất lớn đối với cái mà người khác nghĩ về bạn, thì bạn sẽ có một giai đoạn khó mà tha thứ khi một ai đó phỉ báng bạn, hay nói xấu về một điều gì đó bạn đã làm.

Sự tha thứ liên quan đến một sự giải phóng năng lượng. Để giúp các bạn tha thứ, chúng tôi kiến nghị bắt đầu với quy trình sau đây liên quan đến các linh hồn khác. Lưu ý rằng điều đó là dành cho bạn. Chúng tôi không cố gắng thay đổi một ai cả: Tuy thế, bằng cách gửi cho họ tình yêu và tình thương, thay cho sự giận dữ và bực tức, các bạn mở ra không gian cho họ thay đổi.

Quy Trình Tha Thứ Tiêu Chuẩn – Những Người Khác

Hít thở sâu vài lần và nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào thiền định. Trước hết, nghĩ

về tất cả mọi người trong cuộc đời bạn mà bạn có thể vẫn cần tha thứ. Hình dung mỗi một người bạn đã biết, hay bây giờ mới biết, hay ở trong cuộc đời bạn theo cách nào đó. Chú ý đến các cảm xúc và các khuôn mẫu năng lượng trong thân thể bạn khi bạn hình dung mỗi một người đang đứng trước mặt bạn. Nếu bạn không cảm thấy cái gì ngoài tình yêu vô điều 155

https://thuviensach.vn

kiện khi bạn kết nối với mỗi người cụ thể theo cách đó, thì bạn không cần tha thứ cho người đó. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thoải mái, buồn, hối tiếc, bị kích thích, hay thậm chí cảm thấy yên lòng vì người đó không còn trong cuộc đời bạn, thì bạn vẫn cần phải tha thứ.

Tập hợp những người khơi dậy những cảm xúc khác với tình yêu vô điều kiện lại.

Tưởng tượng họ đang đứng hay đang ngồi trong một vòng bán nguyệt trước mặt các bạn.

Lần lượt, hình dung đang nói tất cả mọi thứ mà các bạn đã kìm nén đối với những người này.

Sử dụng một dạng như là, “Một điều mà Tôi đã kiềm chế đối với bạn là…” hay “Một điều mà Tôi đã luôn muốn nói với bạn là…”

Người đứng trước mặt các bạn không thể đáp lại và không thể quay đi. Họ chỉ có thể

trao cho bạn sự chú ý đầy đủ, không gián đoạn của họ. Họ đang nhận thức bạn một cách hoàn toàn và trọn vẹn khi bạn thể hiện những điều kìm nén của mình.

Chúng tôi nhận thấy trong cuộc sống thực, hầu hết những linh hồn này sẽ không cư xử

theo cách thức này, nhưng vì lợi ích của quy trình này, họ trở nên yên lặng và lễ độ, không liếc mắt, hay quay đi, hay sẵn sàng nhắc lại vai trò của họ trong câu chuyện. Quy trình này là dành cho các bạn, không phải cho họ, mặc dầu nó có thể mang lại lợi ích cho họ, dù họ có hay không biết rằng các bạn đang tha thứ cho họ.

Sử dụng vài phút cho mỗi người cho đến khi bạn đã thể hiện tất cả mọi thứ mà bạn đã kìm nén không nói với họ trong quá khứ. Nó có ý nghĩa lớn lao không chỉ với những linh hồn vẫn ở trong cuộc đời các bạn, mà cả với những người đã rời đi, hay đã rời khỏi Trái Đất.

Một ví dụ về quá trình này có thể giống như sau. Ở đây, một người con trai đang nói với cha của anh ấy:

“Con tha thứ cho Cha, về cái cách mà cha đã đối xử với con khi con lớn lên. Con tha thứ cho cha vì đã giận dữ với con khi con không tốt nghiệp loại ưu ở trường học. Con tha thứ

cho cha vì đã li dị mẹ con để đi theo một người phụ nữ khác,” vv…

Ngay khi các bạn đã nói hết những điều mà bạn cảm thấy cần phải nói, mường tượng một Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ đang đến từ thượng thiên và lấp đầy những người đứng trước mặt bạn từ đầu đến chân. Nhìn mỗi người rực rỡ với Ánh Sáng vàng này. Nhìn họ được bao bọc trong một bầu Ánh Sáng này.

Bây giờ nói với mỗi người, chậm rãi và cẩn thận, “Tôi tha thứ và giải phóng các bạn một cách hoàn toàn. Các bạn được tự do đến với Ánh Sáng.” Nói điều này vài lần.

Tiếp theo, hình dung việc nắm lấy bên dưới họ, lần lượt từng người, và nâng họ lên cột Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ này, và sau đó thả họ ra giống như một quả bóng bay. Ngắm họ lơ lửng bay lên cột Ánh Sáng này cho đến khi họ biến mất vào Trái Tim của Thượng Đế.

Nếu ý định của bạn là họ không còn là một phần trong cuộc sống vật lý của bạn, thì bạn có thể chọn vẫy tay tạm biệt họ khi họ nâng lên vào Ánh Sáng. Nếu bạn tha thứ cho một ai đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn, việc thực hiện quy trình này sẽ không gạt người này ra khỏi cuộc sống của bạn, mà nó sẽ gỡ bỏ những ràng buộc tình cảm, nghiệp tiêu cực, và những “trói buộc” hay những “cạm bẫy” tâm linh.

Trong chốc lát, chúng tôi sẽ làm một quá trình thậm chí sâu hơn sẽ liên quan đến các mảnh hồn mà bạn có thể đã tiếp nhận từ những người khác, hay những người khác đã tiếp nhận từ bạn.

156

https://thuviensach.vn

Quy Trình Tha Thứ Tiêu Chuẩn – Cái Tôi, Với Sự Phục Hồi Linh Hồn Hít thở sâu vài lần và cảm nhận bạn nhẹ nhàng đi vào thiền định. Nhắm mắt lại. Hình dung bạn đang đứng trên một sân khấu của một rạp hát. Có hàng trăm, hay là hàng nghìn những linh hồn ở trong khán đài. Có một ánh sáng dịu, vàng đang chiếu vào bạn. Bạn đang ở

trung tâm của sân khấu. Nơi này được xây dựng theo kiểu một giảng đường, với các ghế

ngồi được dựng lên theo tất cả các hướng từ sân khấu. Sân khấu này quay tròn một cách chậm rãi giống như một “sân khấu giữa đám đông”.

Khán giả trong khán đài bao gồm tất cả mọi người mà bạn đã biết trong đời này, hay trong bất kỳ những đời sống quá khứ nào đó. Về bản chất, tất cả mọi người đã tác động về

mặt năng lượng đến bạn đều ở trên khán đài. Một số người bạn sẽ nhận ra ngay lập tức.

Những người khác bạn sẽ không nhớ được khi các bạn đã gặp nhau từ quá lâu rồi. Tất cả họ

đang vỗ tay và đang cổ vũ cho bạn khi bạn đứng ở trung tâm của sân khấu.

Một cột Ánh Sáng vàng đang hạ xuống từ thượng thiên và đang đi vào rạp hát và đi vào thân thể bạn. Khi bạn đứng ở đó trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu chậm rãi nói như

sau:

“Tôi tha thứ và giải phóng cho chính tôi một cách hoàn toàn ngay bây giờ. Tôi được tự do đến với Ánh Sáng.” Khi bạn tiếp tục nói điều này lặp đi lặp lại, cảm nhận cột Ánh Sáng vàng đi vào và lấp đầy thân thể bạn từ đỉnh đầu đến ngón chân. Cảm nhận nó đang hàn gắn, đang làm sạch và đang thanh lọc tất cả các tế bào trong thân thể bạn, trả lại bạn cho Cái Tôi hoàn hảo, rực rỡ mà bạn đã và luôn luôn là như vậy. Khi Ánh Sáng di chuyển xuống qua thân thể bạn, nó hàn gắn các cơ quan và các hệ thống khi nó đi qua, lưu ý nếu có một số chỗ

cảm thấy bị nghẽn, hay cảm thấy giống như chúng không phải là năng lượng của chính bạn.

Những chỗ này là các mảnh hồn của các linh hồn khác mà bạn đã tiếp nhận.

Những mảnh hồn này nhìn giống những mảnh tinh thể, sáng chói và rực rỡ, nhưng không đều đặn và bị vỡ, giống như những mảnh nhỏ của một cái đèn tinh thể đã bị rơi xuống và vỡ tan ra. Hình dung một dải ánh sáng vàng kéo dài từ thân thể của bạn và vươn tới khán giả. Dải ánh sáng này dừng lại khi nó chạm vào một khán giả, người mà mảnh hồn ban đầu thuộc về người đó. Bây giờ hình dung vài dải ánh sáng đi ra từ các hướng khác nhau đến những khán giả khác.

Từng mảnh một, quan sát các mảnh hồn rời khỏi cơ thể bạn, gắn bản thân chúng vào các dải Ánh Sáng, và lơ lửng từ thân thể bạn đi vào khán giả. Quan sát những mảnh hồn trở

lại với người chủ chính đáng của chúng và lấp đầy các thân thể của họ.

Khi các mảnh hồn trở lại với những người chủ của chúng, bạn bắt đầu cảm thấy một sự trống rỗng bên trong, dường như thân thể bạn giống như miếng pho mát Thụy Sĩ – đầy những cái lỗ.

Bây giờ đã đến lúc phục hồi các mảnh hồn của bạn. Hình dung một bộ khác của những dải ánh sáng vàng kéo dài từ các khán giả đến với bạn. Đi vào bạn bây giờ là các mảnh tinh thể nhỏ đại diện cho những mảnh hồn của bạn đang trở lại với bạn. Khi mỗi một mảnh hồn chạm vào bạn, nó nhúng bản thân nó vào một trong những cái lỗ và bạn bắt đầu cảm nhận sự toàn bộ và sự trọn vẹn một lần nữa.

Khi các mảnh hồn của bạn trở lại với bạn từ những khán giả, bạn bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ hơn và nhẹ hơn. Cuối cùng, bạn nhẹ đến nỗi mà chân của bạn chỉ hơi chạm xuống sân khấu. Rất nhanh, bạn bắt đầu lơ lửng rời khỏi sân khấu và thăng lên, xuyên qua một cái 157

https://thuviensach.vn

lỗ trên mái rạp hát, bay lên thượng thiên. Khi bạn nhìn xuống, bạn có thể vẫn nhìn thấy và nghe thấy tất cả mọi người đang vỗ tay và đang cổ vũ cho bạn.

Bây giờ bạn đang nâng lên thượng thiên cho đến khi bạn thấy chính bản thân mình trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế. Bạn bị rung lắc chậm và tương tự như vậy, cảm thấy sự an bình sâu sắc của Thượng Đế đang hạ xuống bạn. Tình Yêu của Thượng Đế đang xuyên sâu vào linh hồn bạn. Không có gì phải làm, không có nơi đâu để đi, mà ngay ở đây, ngay lúc này, tại nơi an bình vô hạn này. Giữ ở đó vài phút trước khi nhẹ nhàng trở lại với thân thể của bạn trên Trái Đất và mở mắt ra.

Các Kỹ Thuật Phục Hồi Linh Hồn Khác

Nhiều khía cạnh của linh hồn bạn đã bị tách ra từ phần cha mẹ thông qua hành động từ chối. Sự từ chối này đã hoặc là có chủ ý hoặc là vô thức. Dạng đơn giản nhất của sự từ

chối liên quan đến việc cho rằng một điều gì đó hoặc một ai đó là sai trái thông qua một quy trình phán xét. Hầu hết các linh hồn trên Trái Đất hướng đến sự phán xét bên trong cái tôi.

Ngay khi các bạn đã phán xét một khía cạnh của chính bạn là xấu và sai trái, thì bạn cố gắng thoát khỏi phần đó bằng cách giả vờ rằng nó không tồn tại, hoặc là cố gắng trục xuất nó.

Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể phóng nó vào những người khác, cố gắng không thừa nhận nó hay đổ trách nhiệm về nó cho một ai đó.

Phục hồi các phần đã từ chối của chính bạn thường không xảy ra cho đến khi bạn bị

buộc phải nhìn vào những chỗ đã bị giam hãm trong sự thiếu hiểu biết. Thông thường chúng nổi lên bề mặt theo các cách khó chịu và ngượng ngùng, khi các bạn ít trông đợi vào nó. Để

tránh phải đi qua nó, bạn có thể chủ động và có ý thức tìm kiếm những phần này của chính bạn đã bị che dấu khỏi Ánh Sáng.

Cách đơn giản nhất để mang cái tôi đen tối ra Ánh Sáng là yêu cầu rằng tất cả những phần của cái tôi đã chưa được mang ra Ánh Sáng bộc lộ chính bản thân chúng. Khi chúng nổi lên bề mặt, bắt đầu rót Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế vào những chỗ này. Nếu có những cảm xúc tiêu cực đi cùng những mảnh bị từ chối, chìa khóa là yêu thương và chấp nhận chúng đúng như chúng là. Nếu bản ngã bắt đầu phán xét, ngay lập tức giữ nó yên lặng. Một cách yêu thương, nhưng nghiêm khắc, yêu cầu nó yên lặng. Bạn chỉ

quan sát những phần của cái tôi khi chúng nổi lên bề mặt. Chúng không là tốt hay xấu, đúng hay sai, chúng chỉ là thôi. Bạn đang rót Tình Yêu của Thượng Đế vào những chỗ này khi chúng nổi lên bề mặt của tư tưởng.

Bạn cũng có thể làm quá trình này với hành tinh. Hình dung Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế đang chạy ngang bề mặt của Trái Đất và đang rót bản thân nó vào các vết nứt và các kẽ hở nơi Ánh Sáng đã bị che dấu. Thế giới là một tấm gương của cái tôi. Nơi các bạn có những phần của chính mình bị che dấu trước Ánh Sáng, đến mức mà, bạn sẽ nhìn thấy những nơi trên thế giới dường như bị bao phủ bởi bóng tối.

Tự kiềm chế đừng đứng về bên nào trong bất cứ những xung đột nào trên thế giới. Nó thực sự chẳng là vấn đề khi ai phải là người chịu trách nhiệm. Bạn ở đây trên thế giới này để

mang sự xung đột đến điểm kết thúc và để làm điều đó, bạn phải yêu và chấp nhận tất cả các mặt của sự xung đột. Đôi lúc nó là thích hợp để can thiệp vào các vấn đề của thế giới. Nhưng nếu bạn làm như vậy, hãy đảm bảo rằng đó là một quyết định rõ ràng và trong sáng đã được làm bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn.

158

https://thuviensach.vn

Khi các cảm xúc tiêu cực nổi lên bề mặt, một kỹ thuật có ích từ liệu pháp tâm lý là hiểu biết chi tiết các cảm xúc. Chúng có mầu gì? Khuôn mẫu hình học là gì? Mùi vị và kết cấu là gì? Chúng di chuyển thế nào trong thân thể? Nếu chúng có thể nói được, chúng sẽ nói điều gì? Những ý nghĩ nào được kích hoạt bởi các cảm xúc? Bạn có thể nói gì với chính mình về những cảm xúc đó? Nếu bạn có thể nhận ra là tất cả các cảm xúc tiêu cực chỉ là các khuôn mẫu năng lượng mãnh liệt, thì nó trở nên dễ dàng hơn để dừng lại việc dán nhãn chúng là tốt hay xấu. Ngay khi các bạn ngừng dán nhãn chúng, các bạn có thể nhìn và trải nghiệm các cảm xúc một cách trực tiếp.

Các tình cảm tiêu cực, khi được quan sát một cách trực tiếp và với tình yêu và tình thương, được vượt qua. Nhớ rằng, bạn không cố gắng thoát khỏi chúng. Đó chỉ là một dạng của việc cho chúng là xấu. Thay vào đó, bạn chỉ quan sát và gửi đến chúng tình yêu. Bạn càng yêu tất cả các khía cạnh của chính mình, thì những mảnh hồn đã mất của các bạn càng nhanh chóng bộc lộ bản thân chúng và trở lại với phần cha mẹ của linh hồn bạn.

Hàn Gắn Những Thực Thể Tiêu Cực

Về bản chất, các thực thể tiêu cực nên được đối xử giống như cách mà bạn đối xử với những sinh mệnh con người chưa được hàn gắn. Bắt đầu với việc bảo vệ chính bản thân mình, sau đó ngay lập tức gửi đi tình yêu và tình thương. Hiện diện bao nhiêu nếu có thể với thực thể hoặc với các thực thể. Nếu bạn không biết về những sinh mệnh thực sự (có chủ

quyền hay không), nhưng bạn có thể nhìn thấy các tác động của những hành động của họ, yêu cầu rằng những sinh mệnh phải được lộ diện một cách an toàn đối với bạn. Nếu bạn vẫn không thể nhận thức được họ, thì sử dụng một lời cầu nguyện tiêu chuẩn để gửi họ đến Ánh Sáng. Một ví dụ như dưới đây:

“NHÂN DANH SỰ HIỆN DIỆN VĨ ĐẠI CỦA THƯỢNG ĐẾ, TÔI ĐỀ NGHỊ TẤT

CẢ CÁC NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC, CÁC HÌNH TƯ TƯỞNG VÀ CÁC THỰC THỂ

TIÊU CỰC CÓ LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI NÀY ĐI VÀO ÁNH SÁNG NGAY LẬP TỨC. TÔI THA THỨ, BAN PHÚC LÀNH VÀ GIẢI PHÓNG CÁC BẠN VÀO ÁNH SÁNG. HÃY

RỜI ĐI BÌNH AN. KADOISH, KADOISH, KADOISH, ADONAI, TSEBAYOTH. ĐÃ

HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH.”

Sau đó chạm vào phân dưới của người đang trải nghiệm các thực thể tiêu cực, các hình tư tưởng hay các thực thể tiêu cực, và di chuyển tay bạn lên trên trong một cử chỉ quét qua, trong lúc lặp lại lời cầu nguyện bên trên. Tưởng tưởng tất cả những sinh mệnh tiêu cực được giải phóng giống như một quả bóng bay và lơ lửng bay lên từ người đó và đi vào thượng thiên.

Nếu bạn là một pháp sư có kinh nghiệm hay một chuyên gia gỡ thực thể (người trừ tà ma), bạn có thể muốn giao tiếp với các thực thể trong một cuộc đối thoại. Hỏi họ xem tại sao họ ở đây và mục đích của họ là gì. Nói cho họ biết là họ không còn cần thiết để giúp người mà họ đã dính vào và họ cần đến với Ánh Sáng ngay bây giờ. Cho họ biết rằng những phần đã thất lạc của họ đang đợi họ trong Ánh Sáng. Những người yêu dấu của họ ở đó. Gia đình hồn của họ muốn tái hợp với họ. Chỉ cho họ thấy Ánh Sáng. Để cho họ thấy nó đẹp như thế

nào.

Nếu họ từ chối đi vào Ánh Sáng, thì khuyên họ rời khỏi khu vực ngay lập tức. Nếu họ

vẫn từ chối, hỏi họ xem có nghiệp nào đó với linh hồn mà họ đã chiếm hữu. Nếu có, bạn có thể cần sử dụng một số kỹ thuật khác trước khi có thể giải phóng các thực thể một cách hoàn 159

https://thuviensach.vn

toàn. Những biện pháp này có thể bao gồm trở lại đời sống quá khứ, hàn gắn dòng thời gian, hay tha thứ.

Nếu không có nghiệp còn sót lại và các sinh mệnh vẫn từ chối rời đi, thì với sự cho phép của khách hàng, sử dụng một trong những kỹ thuật gỡ bỏ mạnh mẽ được mô tả bên dưới.

Sự Bảo Vệ Tâm Linh Và Tinh Thần

Chúng tôi biết một số người trong các bạn muốn bỏ qua mục này của cuốn sách, đặc biệt nếu bạn đã đọc những cuốn sách trước đây của kênh này, hay cảm thấy bạn đã biết tất cả

mọi thứ về việc bảo vệ tâm linh. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất các bạn đọc mục sau. Thậm chí nếu nó chỉ là điểm lại và bạn nghĩ rằng mình đã biết tất cả về nó, nó không có hại gì khi đọc lại một lần nữa.

Thế giới đầy những sự tiêu cực. Thượng Đế Cha đã hứa rằng Thời Đại Vàng mới sẽ

đến, những nó vẫn chưa phải là bây giờ, cho dù các bạn đã trải qua sự chuyển đổi ngày 21

tháng 12 năm 2012. Vẫn còn một lượng vô cùng lớn những sự tiêu cực cần được giải phóng.

Nó không phải là điều dễ dàng để giữ bản thân mình không bị ô nhiễm vào mọi lúc, do đó chúng tôi đề xuất các kỹ thuật bảo vệ hàng ngày. Quy trình đầu tiên được nói chi tiết bên dưới dành cho sự duy trì nói chung. Kỹ thuật thứ hai dành khi bạn bị tấn công hay đang gỡ

bỏ các thực thể.

Cách tiếp cận đơn giản nhất là hình dung Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ của Thượng Đế lấp đầy toàn bộ sinh mệnh bạn từ đỉnh đầu đến ngón chân. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy cần tăng cường sự bảo vệ, kêu gọi Ánh Sáng Yêu Thương này với một câu chú:

“TÔI KÊU GỌI ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG VÀNG, RỰC RỠ CỦA THƯỢNG ĐẾ

HÀN GẮN, LÀM SẠCH VÀ THANH LỌC TẤT CẢ MỌI TẾ BÀO TRONG THÂN THỂ

TÔI. TÔI YÊU CẦU QUYỀN NĂNG VÀ SỰ BẢO VỆ CỦA ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG

NÀY LẤP ĐẦY THỂ AURA VÀ CÁC LUÂN XA CỦA TÔI. TÔI YÊU CẦU CHỈ

NHỮNG NĂNG LƯỢNG, NHỮNG HÌNH TƯ TƯỞNG VÀ NHỮNG THỰC THỂ NÀO

LÀ 100% ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐƯỢC PHÉP Ở TRONG

KHÔNG GIAN CỦA TÔI. MỌI NĂNG LƯỢNG, HÌNH TƯ TƯỞNG HAY THỰC THỂ

KHÔNG PHẢI LÀ 100% ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG CỦA THƯỢNG ĐẾ PHẢI RỜI ĐI NGAY LẬP TỨC VÀ MÃI MÃI. CẢM ƠN, THƯỢNG ĐẾ CHA/MẸ YÊU DẤU VỀ SỰ

BẢO VỆ NÀY.”

Có nhiều hoạt động có thể tăng cường sự bảo vệ, như là vây quanh bạn bởi những người tích cực, tránh xa những nơi đông đúc, như là các thành phố, đi bộ trong thiên nhiên, gần gũi với Trái Đất, thực hành các nghi lễ thần thánh, dựng một bàn thờ với các bức ảnh hay các bức tranh của những vị thầy đã thăng lên, luyện yoga và thiền định, ăn kiêng lành mạnh, đợi 2 đến 3 giờ sau khi ăn trước khi ngủ, massage thân thể, vv…

Một điều quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo vệ chính mình là hàn gắn những tình cảm và tâm trí của bạn càng nhiều càng tốt.

Các Kỹ Thuật Bảo Vệ Tiên Tiến

Nếu một thực thể tấn công không có những liên hệ nghiệp, thì các kỹ thuật sau sẽ giúp xua đuổi những sinh mệnh tiêu cực. Lưu ý rằng bạn là thực thể có chủ quyền và bạn có quyền bất khả xâm phạm, bất kể là những mảnh hồn lớn như thế nào, hay các thực thể cố

gắng thuyết phục bạn là họ quyền năng như thế nào.

160

https://thuviensach.vn

Bạn là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo. Bạn có quyền năng vượt trên sự tưởng tượng ghê gớm nhất của bạn. Giữ điều này trong tâm trí vào mọi lúc các bạn sử

dụng các kỹ thuật này.

Trước tiên, kêu gọi ánh sáng trắng chói lọi của Thượng Đế xuyên qua một cách hoàn toàn và bao bọc sinh mệnh bạn. Tiếp tục kêu gọi ánh sáng trắng cho đến khi thực thể hoặc các thực thể không còn cư trú ở bất kỳ đâu gần bạn.

Hình dung những cột ánh sáng trắng chói lọi ở tất cả các hướng của bạn, trên, dưới, trái, phải, trước và sau. Khi bạn thở sâu, từ từ đẩy các cột ánh sáng trắng ra xa thân thể bạn theo tất cả các hướng. Bất kỳ thực thể nào cũng sẽ bị đẩy ra khỏi thể aura của bạn. Bạn có thể tạo nên các tiếng động vun vút và các chuyển động với đôi bàn tay khi bạn đẩy các thực thể ra khỏi thể aura của mình. Nói một cách rõ ràng và có uy quyền, “Nhân danh sự Vĩ Đại của Thượng Đế, hãy rời đi ngay lập tức!” Sau đó nói bảy lần câu, “Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai, Tsebayoth.” Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể kêu gọi Tổng Thiên Thần Michael và Chúa Sananda, nhưng nó sẽ là tốt nhất nếu bạn làm điều này ngay khi vừa hoàn thành với ánh sáng trắng. Sau một vài phút kêu gọi ánh sáng trắng, trở lại với việc kêu gọi ánh sáng vàng và sau đó kêu gọi các vị thầy đã thăng lên và các tổng thiên thần. Nó sẽ là khó khăn cho họ đi xuyên qua một tấm khiên ánh sáng trắng, khi nó ngăn chặn tất cả mọi thứ, trong khi ánh sáng vàng chỉ ngăn chặn sự tiêu cực.

Nếu các thực thể cố gắng quay lại, lặp lại quy trình trên và thêm vào, “TÔI LÀ quyền năng và sự hiện diện của Thượng Đế,” hết lần này đến lần khác trong khi đang thở sâu.

Tưởng tưởng đang gửi tình yêu và tình thương một cách liên tục từ các luân xa của bạn. Tiếp tục quá trình này bao lâu bạn có thể. Nó được cho rằng tập trung liên tục vào Thượng Đế một cách chuyên nhất trong 20 giây sẽ hàn gắn bất cứ thứ gì.

Cắt Bỏ Các Mối Ràng Buộc Và Những Cạm Bẫy Tâm Linh

Ngay khi các bạn đã xua tan các thực thể tiêu cực, điều quan trọng là gỡ bỏ mọi trường năng lượng còn tồn động mà họ đã để lại đằng sau. Một số năng lượng dư này được gỡ bỏ thông qua sự tha thứ và giải phóng vào Ánh Sáng.

Thêm nữa, các bạn có thể lặp lại bài tập phục hồi linh hồn được kết nối với sự tự tha thứ cho bản thân và sau đó sử dụng kỹ thuật cắt bỏ mối ràng buộc sau đây, khá là hiệu quả.

Hình dung một cái kéo màu vàng. Cái kéo này có thể cắt mọi thứ. Tưởng tượng bắt đầu từ đỉnh đầu của bạn và đang cắt tất cả xung quanh thể aura của bạn. Yêu cầu rằng nó cắt hoàn toàn bất cứ thứ gì không còn phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất, hạnh phúc và sự lành mạnh của bạn. Quan sát những mối ràng buộc và những cạm bẫy rơi xuống khi bạn cắt dọc theo các luân xa.

Các bạn có thể muốn kết hợp kỹ thuật này với việc tha thứ cho một ai đó trong cuộc đời bạn mà bạn cho rằng có thể có “ràng buộc” với bạn. Nếu bạn liên tục nghĩ về một ai đó và bạn có một cảm xúc chìm đắm trong bụng, thì bạn có thể đang bị ràng buộc với người đó.

Luật Về Nghiệp

Do bởi sự lộn xộn xung quanh luật về nghiệp (Law of Karma), chúng tôi quyết định đi vào chi tiết hơn liên quan đến bản chất thực sự của nó. Hy vọng rằng, điều này sẽ làm rõ bức tranh lớn (quan điểm của chiều kích cao hơn) về nghiệp và trợ giúp các bạn trong việc vượt qua bất kỳ niềm tin cốt lõi tiêu cực nào mà bạn đã mang trong mình.

161

https://thuviensach.vn

Xóa Nghiệp

Cách nhanh nhất để xóa nghiệp là thông qua việc tha thứ. Chúng tôi kiến nghị các bạn xem lại mục về sự tha thứ vào mọi lúc bạn cảm thấy còn vướng mắc với một linh hồn khác.

Các bạn cũng có thể yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn rằng tất cả các hợp đồng nghiệp được hoàn tất, và những nghiệp bạn không muốn hoàn toàn bị phá bỏ. Nếu bạn đã hoàn thành tất cả những bài học linh hồn liên quan đến một mối quan hệ cụ thể hay một trải nghiệm cụ thể, thì không có nghiệp tồn đọng khi phá vỡ một thỏa thuận hay một hợp đồng, và yêu cầu của bạn phá vỡ thỏa thuận hay hợp đồng sẽ được thực hiện bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn.

Phá Vỡ Các Hợp Đồng Nghiệp

Lưu ý: Một số phần của mục này là một sự điểm lại cái đã nói trong Chương 2. Nội dung này rất quan trọng và chúng tôi khuyến khích các bạn đọc mục này thật cẩn thận, như

sự củng cố những ý tưởng đã được thể hiện trước đây.

Không có luật chống lại việc phá vỡ các hợp đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy tội lỗi về việc phá bỏ một thỏa thuận, cảm giác tội lỗi đó sẽ làm nó khó khăn hơn để

buông bỏ cảm giác về bổn phận của bạn đối với một linh hồn khác hay các linh hồn khác.

Tha thứ cho tất cả các linh hồn liên quan và gửi cho họ tình yêu và tình thương sẽ tự động làm mất hiệu lực hợp đồng nếu bạn đã hoàn thành tất cả những bài học linh hồn cần thiết.

Nhớ rằng nghiệp đơn giản là công việc linh hồn chưa hoàn thành. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã thực sự hoàn tất với một ai đó trước khi cố gắng phá vỡ hợp đồng.

Làm thế nào bạn biết đã hay chưa học được đầy đủ một bài học? Câu trả lời đơn giản nhất được cung cấp bởi chính cuộc sống. Nếu bạn đã hoàn thành một bài học, nó sẽ không liên tục ngẩng cái đầu nhỏ bé của nó lên và nói, “Nhìn tôi này. Tôi vẫn kiểm soát cuộc đời của bạn. Tôi vừa làm tan vỡ một mối quan hệ khác, kết thúc với nỗi đau xé ruột và sự hối tiếc.”

Chúng tôi chủ ý thêm vào một số mầu sắc và kịch tính cho đoạn văn trên bởi vì, chủ

đề này có thể rất quan trọng, chúng tôi cần giữ nó hài hước và nhẹ nhàng. Xa hơn nữa, cuộc sống sẽ nói với bạn nếu có những bài học thêm nữa để học về một chủ đề cụ thể. Cách tốt nhất để nói rằng bạn đã thực sự hoàn thành là chủ đề đó sẽ không còn có một chút hứng thú nào đối với bạn. Nó không nhất thiết rằng bạn sẽ không còn có bất kỳ cảm xúc nào về chủ

đề, mà có nghĩa là chúng sẽ không “câu” được bạn trở lại với vở kịch.

Hãy lấy chủ đề về chiến tranh làm ví dụ. Giả sử bạn và một người bạn kinh doanh đã từng là kẻ thù và đã từng đánh nhau trong một đời sống quá khứ. Nếu bạn vẫn có một hợp đồng nghiệp với anh ta và chưa hoàn toàn tha thứ cho anh ấy về vai trò của anh ấy trong vở

kịch, bạn có thể, thậm chí khi bạn thực sự khó khăn để bình tĩnh, giữ những cảm xúc giận dữ

hướng về anh ấy, với những xung đột liên tục nổi lên trong mối quan hệ kinh doanh của các bạn. Bạn có thể xem anh ấy như một kẻ thù và thậm chí thoáng nghĩ đến các cách làm hại kẻ

thù của bạn. Điều đó có thể không rõ ràng, giống như việc hình dung đẩy anh ta ra khỏi một tòa nhà, hay cắt anh ta với một con dao. Nó cũng có thể tinh tế hơn, như là lên kế hoạch cướp công việc của anh ấy, hay vạch trần những sai lầm của anh ấy.

Trở lại với chủ đề về sự tha thứ, thực hành việc buông bỏ về mặt năng lượng những sự oán trách và mong muốn trả thù có thể là tất cả để hoàn tất nghiệp. Ngay khi các bạn có 162

https://thuviensach.vn

thể nghĩ về kẻ thù trong đời sống quá khứ của mình không có gì khác ngoài tình yêu vô điều kiện, thì rất có vẻ các bạn đã hoàn tất mọi thỏa thuận nghiệp giữa hai người.

Một điều nữa về chủ đề chiến tranh: Các bạn có thể đã trải qua một giai đoạn trong cuộc đời hiện tại này khi bạn vẫn còn đang “ẵm ngửa” (xin lỗi về cách chơi chữ) với sự căm giận và khinh bỉ hành động man rợ giết chóc lẫn nhau của con người, đã liên tục gửi đi các thông điệp cho những công chức chính phủ được bầu lên, hay lập những blog trên internet viết về sự khinh bỉ và chán ghét của các bạn đối với điều gì đó liên quan đến chiến tranh.

Trong khi không có điều gì sai trái với những hành động này, đặc biệt nếu bạn đã nhận được sự hướng dẫn từ bên trong để làm điều đó, bài thử thực sự về việc bạn đã hay chưa hoàn thành những bài học của bạn về chiến tranh liên quan đến việc tự hỏi mình câu hỏi sau: “Những cảm xúc nào dâng lên khi bạn nhìn thấy các hình ảnh về chiến tranh, hay nghe những câu chuyện về chiến tranh?”

Các bạn có thể có một sự hiểu biết rất lớn về những cuộc chiến tranh đang xảy ra trên Trái Đất và bị thu hút vào các phương pháp hành hạ và trừng phạt dành cho các linh hồn liên quan. Tuy thế, trong khi cái tôi vật lý của bạn có thể ghi nhận một mức độ ghê tởm nào đó, và tâm trí bạn có một cảm giác mệt mỏi, sẽ không có sự đồng hóa về mặt tình cảm với chủ

đề. Nếu các bạn thực sự hoàn thành chủ đề này, bạn có thể đơn giản nhún vai và tự nói với mình, “ Bao giờ họ mới học đây? Nó sẽ mang đến cho họ cái gì để thức tỉnh đây?” Sau đó, hầu như ngay trong hơi thở cùng lúc bạn nói điều đó, bạn bắt đầu gửi tình yêu và tình thương đến tất cả những người lên quan, bất chấp các vai trò của họ trong vở kịch.

Các cảm xúc của các bạn dành cho kẻ gây chiến, hay cho những lãnh đạo thể giới thúc đẩy chiến tranh, hay những người lính đang thực hiện việc giết chóc, hay các ngân hàng và các nhà sản xuất vũ khí đang thu lợi từ hoạt động kinh doanh, hay các chuyên gia diễn thuyết trên truyền hình và trên radio đang sử dụng tài hùng biện để bào chữa cho những hành động giết người, hay những diễn giả bị thúc đẩy bởi nỗi sợ đứng về phía những nạn nhân, hay những người vợ/chồng đang đau buồn vì mất những đứa con trai và con gái trong chiến tranh, hay bất kỳ ai khác dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp, sẽ như nhau. Bạn gửi tình yêu và tình thương bằng nhau cho tất cả những linh hồn này, bất chấp mức độ dính líu của họ hay họ đang lừa dối bản thân họ và những người khác như thế nào.

Ngay khi bạn đã xóa bỏ sự đồng hóa của bạn với một bài học cụ thể và chắc chắn rằng không còn phần nào của bạn muốn tiếp tục học về nó, thì bạn đã sẵn sàng phá vỡ bất kỳ

những hợp đồng nào và những thỏa thuận nào còn rơi rớt lại trong thân thể nhân quả của bạn.

Lý do cho sự phá vỡ một hợp đồng hầu như luôn luôn là vì bạn đã hoàn thành và không còn cần bài học đó để tiếp tục sự tăng trưởng linh hồn. Nếu những linh hồn khác dính líu trong hợp đồng đó cũng đã hoàn thành, thì nó sẽ tự động chấm dứt, mà không cần cố

gắng gì, nhưng nếu những linh hồn khác chưa hoàn thành và muốn giữ bạn lại vở kịch, vào cái đã trở thành khuôn mẫu năng lượng trì trệ đối với bạn, thì đó là lúc yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn giải thể tất cả năng lượng vây quanh thỏa thuận.

Có lẽ những người liên quan khác không chủ ý bẫy các bạn hay giữ các bạn bị giới hạn trong những năng lượng lỗi thời, mà vì họ đã chưa buông bỏ được bạn về mặt năng lượng, cho dù bạn đã buông bỏ khao khát tiếp tục mối quan hệ với họ. Điều này thường xuất hiện khi bạn đang tăng trưởng nhanh hơn người (những người) khác trong mối quan hệ.

163

https://thuviensach.vn

Kênh này làm việc thường xuyên với những khách hàng cảm thấy bị kẹt trong những mối quan hệ lâu dài. “Chồng tôi yêu tôi nhưng anh ấy không có cùng tầng thứ tâm linh.”

Chúng tôi nghe thấy điều này rất nhiều.

Có lẽ hai người các bạn đã đi cùng nhau từ đời này qua đời khác để hàn gắn một số

vấn đề và bây giờ, cuối cùng, bạn đã thực hiện đủ công việc tâm linh cho mình và bạn có mong muốn buông bỏ mối quan hệ nghiệp của bạn. Thậm chí nếu người khác không sẵn sàng buông bỏ, thì nó có thể là lợi ích cao nhất và tốt nhất cho bạn khi phá vỡ hợp đồng.

Xét đến cùng, nghĩa vụ duy nhất của bạn đối với các linh hồn khác là yêu và chấp nhận họ chính xác như cái họ là, mà không cố gắng thay đổi họ. Ngay khi các bạn đã học được bài học đó, tất cả các bài học khác sẽ trở nên kém quan trọng hơn.

Ăn miếng trả miếng, hay phản bội hay trả thù, là các bài học mà các linh hồn ít tiến hóa hơn phải vật lộn trong nhiều đời. Nếu bạn đã hấp dẫn một ai đó vào cuộc đời bạn vẫn bị

kẹt lại trong một trong những khuôn mẫu này, nó chắc chắn là vì bạn là người thầy và mối quan hệ nghiệp của các bạn thực sự là mối quan hệ thầy – trò. Điều đó không có nghĩa rằng bạn có bổn phận phải hy sinh và liên tục cho đi mà không có kết quả gì. Cuối cùng hợp đồng thầy – trò phải kết thúc và đó là lúc để tiến lên.

Bao lâu linh hồn khác đang học với lòng biết ơn, và bạn cảm thấy có sinh lực và mãn nguyện với vai trò của người thầy, thì chúng tôi đề xuất các bạn tiếp tục mối quan hệ, nhưng nếu nó tiêu hao năng lượng của bạn và linh hồn khác có vẻ không có tiến bộ, thì có lẽ đã đến lúc phá vỡ hợp đồng. Khi các bạn ở trong vai trò người chỉ dạy, nó là một quyết định của tự

do ý chí bởi vì tình yêu và tình thương của bạn đối với linh hồn khác hay các linh hồn khác.

Nó không phải là một thỏa thuận bọc thép không thể bị phá vỡ, vì sợ rằng bạn sẽ trải nghiệm một sự trừng phạt nào đó.

Một cách để phá vỡ thỏa thuận là đi vào thiền định, yêu cầu sự bảo vệ, và kêu gọi quyền năng và sự hiện diện của Cái Tôi Cao Hơn của bạn và của những người hướng dẫn tinh thần. Nói như sau:

TÔI KÊU GỌI THƯỢNG ĐẾ, CÁI TÔI CAO HƠN CỦA TÔI, VÀ NHỮNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN TINH THẦN GIẢI THỂ NGAY LẬP TỨC VÀ HOÀN TOÀN

TẤT CẢ CÁC THỎA THUẬN VÀ CÁC HỢP ĐỒNG, HIỆN TẠI HAY QUÁ KHỨ, VỚI NGƯỜI NÀY (SINH MỆNH CON NGƯỜI, SINH MỆNH CÓ CHỦ QUYỀN, HAY THỰC

THỂ LÌA KHỎI XÁC). TÔI YÊU CẦU TẤT CẢ NGHIỆP GIỮA CHÚNG TÔI ĐƯỢC

HÀN GẮN, ĐƯỢC BAN PHÚC VÀ ĐƯỢC THA THỨ, HÀN GẮN, BAN PHÚC VÀ THA THỨ, HÀN GẮN, BAN PHÚC VÀ THA THỨ. NHÂN DANH SỰ VĨ ĐẠI CỦA THƯỢNG ĐẾ, TÔI RA LỆNH ĐIỀU ĐÓ LÀ NHƯ VẬY. ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐÃ HOÀN

THÀNH, ĐÃ HOÀN THÀNH.

Sau đó thực hành bất kỳ kỹ thật cắt bỏ ràng buộc hoặc kỹ thuật tha thứ nào vẫn còn cần thực hiện và lặp lại quy trình trên nếu bạn vẫn cảm thấy có điều gì khác với tình yêu vô điều kiện đối với những người hoặc những thực thể liên quan.

Tương Quan Giữa Nghiệp Và Luật Hấp Dẫn

Chúng tôi đã đề cập lại trong Chương 1 những sự khác nhau giữa nghiệp và Luật Hấp Dẫn. Lưu ý là nếu bạn đang liên tục hấp dẫn những mối quan hệ nghiệp, nó có thể là vì bạn có rất nhiều sự phán xét và sai trái chưa được hàn gắn mà bạn đã chưa giải phóng. Điều này đặc biệt đúng nếu những người khác đang liên tục cố gắng ép buộc bạn đến những thứ mà 164

https://thuviensach.vn

bạn không muốn, như là các mối quan hệ đồng lệ thuộc hay chu cấp tiền bạc cho những người khác.

Trao Và Nhận Một Cách Cân Bằng

Lòng khoan dung, vị tha và rộng lượng là các thuộc tính xuất hiện một cách tự nhiên từ một linh hồn khi anh ta hay cô ta đã học về tình yêu và tình thương. Không nên là bất cứ

cảm xúc nào của sự ép buộc hay đè nén để chứng minh rằng bạn là tốt bụng và yêu thương như thế nào. Nó không phải là một lựa chọn có ích khi giữ những mối quan hệ đơn phương bởi vì bạn cảm thấy bị ép buộc phải cho đi, và nó cũng không đáng mong muốn hơn hay thiêng liêng hơn nếu bạn liên tục phải bảo trợ cho người khác về tình cảm hoặc về tài chính.

Nếu bạn thấy mình thường xuyên giúp một ai đó, trong dạng này hay dạng khác, bạn chắc chắn có sai trái và sự tự phán xét về cái gì là ý nghĩa của lợi ích tinh thần.

Nếu việc cho ra không được cảm thấy tốt, thì đừng làm điều đó. Yêu và chấp nhận chính bản thân mình thậm chí nếu bạn cảm thấy nóng nảy và bực bội về một ai đó liên tục cầu xin sự chăm sóc. Điều đó không chỉ là về những mối quan hệ lãng mạn. Nó có thể áp dụng cho những đứa con của bạn, hay cho cha mẹ già cần sự chăm sóc vật lý, hay một ai khác.

Cho ra nhiều hơn việc bạn có thể quản lý về mặt năng lượng là một trong các cách khiến bạn phân mảnh linh hồn. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy bị kiệt quệ và không có ốm đau vật lý, bệnh tật, hay sự gắn kết thực thể, thì chắc chắn là bạn đang cho ra năng lượng của mình một cách liên tục vì một cảm giác sai trái hoặc một cảm giác bổn phận.

Giải pháp để kết thúc việc tự làm mình kiệt sức vì cố gắng chăm sóc người khác là quyết tâm hàn gắn tính cách chăm sóc bên trong bạn và cân bằng nó với việc nhận. Học thiền định, tĩnh lặng tâm trí, và đơn giản nhận cái mà vũ trụ đã ban tặng, cho dù nó đến một cách trực tiếp từ Thượng Đế hay thông qua người khác. Học cách yêu cầu cái mà bạn thực muốn từ người khác, và sau đó nhận nó một cách chân thành. Nếu một ai đó từ chối trao cho bạn cái mà bạn muốn, ban phúc cho họ và trả họ về con đường của họ, với lòng biết ơn, biết rằng chắc chắn có một người khác sẽ đáp ứng mong muốn của bạn một cách hạnh phúc nếu việc có được nó là lợi ích cho linh hồn bạn.

Thông thường, những linh hồn mà bạn liên tục trao năng lượng là “những người hút năng lượng”. Nếu bạn biết một ai đó liên tục “trói buộc” bạn và lấp đầy bạn với các mảnh hồn của anh ấy hay cô ấy, hoặc liên tục lấy các mảnh hồn nhỏ của bạn vào thân thể của anh ta hay cô ta, hãy thực hiện một quy trình phục hồi linh hồn. Nếu cần thiết, lập biểu thời gian với người đó và chia sẻ công việc của bạn. Để người khác biết rằng bạn đang chăm sóc cho bản thân mình và việc nói “Không” đối với nhiều đòi hỏi của anh ta hay cô ta không phải là một sự trừng phạt hay sự phán xét đối với anh ấy hay cô ấy. Đúng hơn là, bạn đang đơn giản phục hồi lại những mảnh hồn đã mất và năng lượng của các bạn.

Trước khi làm bất kỳ một cam kết với một ai đó, đi sâu vào bên trong và tìm hiểu xem những yêu cầu thực sự được cảm thấy như thế nào. Bạn có cảm thấy nhẹ nhàng, sáng sủa, hạnh phúc, điềm tĩnh và an bình khi nói “Vâng” đối với một ai đó, hay bạn cảm thấy u ám, bối rối, băn khoăn, kiệt sức, mệt mỏi và năng lượng thấp? Rất nhiều linh hồn nhận được sự

kết thúc với lời nói “Không” sau đó sẽ cảm ơn các bạn vì đã tự chăm sóc bản thân mình thay là làm một sự cam kết mà bạn không thể hoặc không muốn giữ.

165

https://thuviensach.vn

Các bạn không tích trữ nghiệp khi tự chăm sóc cho các nhu cầu của mình. Không có thẻ ghi vũ trụ đang ghi lại việc bạn đã sử dụng bao nhiêu tiền cho việc từ thiện, hay bạn đã dùng bao nhiêu thời gian tình nguyện tại cửa hàng ăn miễm phí địa phương. Nếu bạn hòa nhịp vào chính mình hàng ngày, bạn sẽ học được cách tìm kiếm một sự cân bằng giữa việc trao và nhận. Cuối cùng, nó sẽ trở nên hiển nhiên rằng họ là một phần của cùng một sự

chuyển động của năng lượng.

Biết rằng việc trao và nhận là nhiều hơn những hành động vật lý đơn thuần. Khi bạn chia sẻ những ý tưởng và những viễn cảnh của bạn về Thời Đại Vàng mới, và cho phép những người khác chia sẻ các viễn cảnh của họ với bạn, thì bạn đang đóng góp một cách trực tiếp vào sự cải thiện của loài người. Cũng biết rằng khả năng của các bạn đón nhận tình yêu và tình thương từ những người khác sẽ trao cho họ cơ hội để cho ra, cái trong nhiều trường hợp, giúp họ thoát khỏi mối bận tâm và than vãn.

Thẻ Cân Bằng Nghiệp Của Các Bạn

Mặc dù chúng tôi đã nói là không có thẻ ghi được giữ bởi một Thượng Đế phán xét liên quan đến việc bạn đã trao và nhận bao nhiêu, có cái mà kênh này gọi là một bản danh mục nghiệp (karmic index). Đây là một phương tiện đo lường hữu ích để ghi lại đường đi của việc bạn đang cân bằng năng lượng trao và nhận như thế nào. Điểm hoàn hảo là 100.

Điều đó có nghĩa là bạn đã hoàn thành tất cả nghiệp của mình và đang trao và nhận trong một sự cân bằng hoàn hảo. Điểm số trên 100 có nghĩa là bạn đang cho ra nhiều hơn là đang nhận vào. Điểm số nhỏ hơn 100 có nghĩa là bạn đang nhận vào nhiều hơn là đang cho ra. Có thể hòa nhịp vào các dữ liệu Akashic và yêu cầu bảng danh mục nghiệp của mình (hay lên kế

hoạch một buổi làm việc với kênh này và anh ấy sẽ trao cho các bạn một con số). Nếu điểm số của bạn là trên 110, nó có nghĩa là cần giảm bớt những cam kết của mình và bắt đầu nhận vào nhiều hơn. Nếu nó thấp hơn 90, nó có nghĩa là bạn cần mở rộng trái tim mình và cho ra nhiều hơn.

Các điểm số thấp hơn 90 cũng cho thấy có nghiệp chưa được giải quyết từ đầu đời hay trong đời sống quá khứ. Điểm số càng thấp, càng có nhiều nghiệp cần phải cân bằng.

Tham dự công việc phụng sự, cùng với các kỹ thuật tha thứ được mô tả trước đây, là các cách nhanh nhất để rút bớt danh mục nghiệp của các bạn. Nhớ dịu dàng với chính bản thân mình xuyên xuốt quy trình hàn gắn của bạn, và đừng tự đẩy mình tăng trưởng nhanh hơn nhịp độ tối ưu của linh hồn bạn.

Các Biện Pháp Thêm Nữa Hàn Gắn Sáu Thân Thể Thấp Hơn Có nhiều công cụ và nhiều kỹ thuật hàn gắn từng cái trong sáu thân thể thấp hơn. Mặc dầu chúng tôi đã tóm tắt nhiều những thứ này trong các cuốn sách trước, và một lần nữa trong Chương 1 của cuốn sách này, có vài kỹ thuật chúng tôi muốn mở rộng vào lúc này.

Hàn Gắn Tổn Thương Vật Lý

Những người hướng dẫn của kênh này, những người Arcturus, sẽ thực hiện những hàn gắn trên thân thể vật lý khi đã có tổn thương từ những vụ tai nạn, ốm đau và những cực đoan của môi trường. Mặc dầu tổn thương vật lý có thể tác động đến các thân thể tình cảm và tâm trí, sự hàn gắn thường không khó khăn khi nguyên nhân chính là môi trường. Thân thể phản ứng tốt với các kỹ thuật hàn gắn tâm linh và tinh thần, cũng như những thay đổi lối sống đã đề cập trong Chương 1, nếu nguyên nhân chủ yếu của tổn thương thân thể vật lý là do những khắc nghiệt trên Trái Đất, như là một tai nạn hay ốm đau xuất phát từ bên trong vương quốc 166

https://thuviensach.vn

vật lý. Tuy nhiên, như hầu hết những nhà hàn gắn đã biết, con số này chỉ là khoảng 10% của tất cả ốm đau và bênh tật. Phần lớn là xuất phát trong các thân thể tình cảm và tâm trí, và khoảng 10% trong các thân thể astral, ether và nhân quả.

Như chúng tôi đã nói nhiều lần, thân thể vật lý không thích sự thay đổi đột ngột, và thường có một dạng của sự đau đớn trong thân thể do bởi sự thay đổi nhanh. Dù là đang di chuyển từ một vùng khí hậu ấm áp đến một vùng lạnh, hay đang sống trong một môi trường thành phố áp lực cao, bị vây quanh bởi sự ô nhiễm, hay một sự thay đổi đột ngột trong chế

độ ăn kiêng (hoặc tình nguyện hoặc không), hay những giai đoạn dài không có ánh mặt trời hay không tập luyện do bởi thời tiết khắc nghiệt, thì dòng chảy tự nhiên của thân thể cũng trở

nên đứt đoạn.

Nhiều hoàn cảnh tác động mạnh đến các thân thể tình cảm và thể trí cũng có một tác động trực tiếp lên thân thể vật lý, như là chứng rối loạn sau sang chấn bị gây ra bởi việc tham dự chiến tranh, trải nghiệm bạo lực, có một tai nạn nghiêm trọng hoặc ốm đau, hay có một người yêu dấu ra đi không mong đợi. Những sự kiện như vậy liên quan đến sự thay đổi đột ngột, thân thể sẽ chắc chắn cảm thấy không an toàn. Biện pháp chữa trị phải bao gồm các cách làm cho thân thể cảm thấy an toàn sau khi trải nghiệm những hoàn cảnh nguy hiểm.

Trong trường hợp mất một người yêu dấu, sự an toàn có thể là vấn đề lớn nhất, nhưng cú sốc đột ngột không có một người bên cạnh mà bạn đã trở nên quen thuộc về mặt vật lý, tất nhiên sẽ thêm vào áp lực bên trong và nỗi đau tình cảm.

Tạo ra một môi trường yêu thương, an toàn và ít áp lực là cách tốt nhất để hàn gắn tổn thương vật lý, cùng với việc trị liệu vật lý nhẹ nhàng trên một nền tảng chính quy. Một chuyên gia y tế có thể đưa ra phác đồ một cách an toàn trong những trường hợp nghiêm trọng, nhưng hầu hết các kỹ thuật cũng phải xác định sự tổn thương đã được tạo ra trong các tình cảm và tâm trí.

Hàn Gắn Các Ràng Buộc Tình Cảm

Nguyên nhân thông thường nhất của ốm đau và bệnh tật trong thân thể vật lý nằm bên trong thân thể tình cảm. Dù là điều đó bắt đầu từ khi sinh ra, với các bậc cha mẹ đã quá áp lực không yêu thương đứa trẻ vô điều kiện, hay đã lớn lên trong một môi trường nơi thiếu vắng tình yêu hoặc tình yêu bị kìm nén, hay các hoàn cảnh nơi các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết của gia đình tác động đến tình yêu và sự an toàn của đứa trẻ, hầu hết mọi người trên Trái Đất có một mức độ tổn thương tình cảm.

Một số vấn đề tình cảm được xem là rất thông thường như là một phần trong cuộc sống con người. Trong khi không có gì là sai trái với việc tìm kiếm tình yêu nếu nó dường như thiếu vắng trong cuộc sống của bạn, việc phát triển những dính mắc tình cảm với những người khác thường xuất phát từ một niềm tin thầm kín rằng không có đủ tình yêu, một nhận thức có thể đã hình thành từ khi còn nhỏ tuổi. Khi chúng ta xem xét các thân thể ether và nhân quả thấp, chúng ta sẽ thấy nguyên nhân của sự thiếu thốn tình yêu có thể có nguồn gốc trong các đời sống khác và các chiều kích khác. Tuy nhiên, nó là tốt nhất để bắt đầu với đời sống này, tìm cách hàn gắn các tổn thương tình cảm xuất hiện từ lúc mới sinh, trước khi đi vào các đời sống quá khứ.

Giải pháp hàn gắn tổn thương tình cảm phụ thuộc vào các điều kiện và các hoàn cảnh đóng góp vào nó, nhưng yêu thương và chấp nhận tất cả các phần của cái tôi là cốt lõi của việc hàn gắn. Những nơi này bên trong cái tôi không cảm thấy được yêu và được chấp nhận 167

https://thuviensach.vn

sẽ có vẻ hành động không bình thường với lối ứng xử không phù hợp, đặc biệt khi các cảm xúc ban đầu được kích hoạt bởi những ứng xử tương tự trong những người khác.

Nhiều ứng xủ không phù hợp là những phản chiếu của những thứ đã xảy ra trong thời thơ ấu. Bạo lực sinh ra bạo lực. Như nhiều nhà tâm lý học đã biết, một phần lớn những kẻ

phạm tội trên thế giới ngày nay đã trải nghiệm một số dạng nào đó của bạo lực trong quá trình giáo dục của họ.

Một vấn đề phổ biến khác là tình trạng bị ruồng bỏ. Điều này đã bắt đầu với những trải nghiệm từ Nguyên Nhân Nguyên Thủy, đã đóng vai trò từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, hãy bắt đầu với thời thơ ấu trong đời này, và đưa ra một ví dụ.

Nếu Mẹ đã bỏ Johnny bé bỏng một mình trong những khoảng thời gian dài khi anh ấy được hai tuổi, thì Johnny có thể thường cảm thấy không an toàn khi anh ấy đi vào những mối quan hệ với phụ nữ khi trưởng thành. Anh ấy có thể liên tục kiểm tra người vợ hay người bạn gái của mình và có những nỗi sợ rằng một ai đó hay một cái gì đó sẽ mang họ đi. Anh ta có thể trở nên chiếm hữu, dính mắc và ghen tuông bất cứ khi nào sự chú ý của cô ấy được hướng đến một ai khác hay một điều gì khác.

Nếu thiếu sự mật thiết trong thời thơ ấu, có nghĩa là cha mẹ của bạn đã không trao cho bạn đầy đủ tình yêu và sự chăm sóc, thì bạn có thể có rắc rối trong việc hình thành những mối quan hệ có đầy đủ ý nghĩa với mọi người khi trưởng thành.

Có nhiều khuôn mẫu tâm lý và nhiều hội chứng là cực tả đối với một cuốn sách về

tâm lý học, cái không có trong cuốn sách này. Đủ để nói rằng bản ngã/nhân tính cố gắng giải quyết các vấn đề từ thời thơ ấu trong những cách đa dạng, như là sửa chữa quá mức (cố gắng quá mức để hàn gắn hay vượt qua một cái gì đó), thăng hoa (làm chệch sự chú ý và năng lượng của một người vào một điều gì khác), tìm kiếm sự tán thành (nỗ lực quá mức để thu hút sự chú ý), tìm kiếm sự phản đối (gây phiền toái để thu hút sự chú ý), đè nén những tình cảm (giả vờ rằng tất cả mọi thứ là ok khi nó không phải là như vậy), ngăn chặn các tình cảm (tự thuyết phục bản thân rằng bạn không có các vấn đề tình cảm khi bạn có nó), ứng xử bệnh hoạn (cố gắng một cách liều lĩnh để thể hiện các tình cảm đã bị ngăn chặn, phối hợp với những niềm tin cốt lõi tiêu cực, cái chúng tôi sẽ thảo luận trong chốc lát), và nhiều cách khác.

Khi các khía cạnh tình cảm của linh hồn bị phân mảnh, điều quan trọng là yêu và chấp nhận những phần đã bị phán xét là xấu hay sai trái này. Sự từ chối tình cảm cuối cùng gây ra một số dạng của sựu đau ốm hay sự tiêu cực biểu hiện ra bên ngoài. Bằng việc yêu và chấp nhận những phần “không thể chấp nhận” này của cái tôi, các tình cảm sẽ có một cơ hội để

được hàn gắn.

Nhiều những người được gọi là “đạo sư” và những vị thầy tâm linh mong là có lợi khi luôn luôn xuất hiện một cách điềm tĩnh, bình thản và tự chủ. Nếu họ có các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết, họ có thể đè nén hoặc ngăn chặn chúng, như thế sẽ không tỏ ra “yếu đuối” hay chưa giác ngộ. Sau đó, những vấn đề chưa giải quyết này có thể bùng nổ trong một vụ bê bối tình dục, hay một số sự cố khác phá hoại danh tiếng.

Điều quan trọng là nhận ra rằng tất cả những sinh mệnh con người đều có các tình cảm và gần như không thể trải qua cuộc sống mà không có một số tổn thương tình cảm. Nó có thể là những giao tiếp nhỏ với cha mẹ hay gia đình, hay nó có thể là những tổn thương lớn, như sự lạm dụng tình dục hay bạo lực thể xác khi đang lớn lên.

168

https://thuviensach.vn

Tha thứ, liệu pháp tâm lý, rebirthing, Gestalt, và nhiều công cụ khác là có ích trong việc hàn gắn các vấn đề tình cảm. Nếu bạn có các vấn đề chưa được giải quyết như là những thứ đã mô tả bên trên, chúng tôi kiến nghị các bạn tìm kiếm lời khuyên của một nhà trị liệu có bằng cấp và sử dụng các kỹ thuật tha thứ đã được mô tả trong cuốn sách này.

Hàn Gắn Những Niềm Tin Cốt Lõi Tiêu Cực

Trong các cuốn sách trước, chúng tôi đã đi xa vào chủ đề về các niềm tin cốt lõi tiêu cực. Trong Chương 1, chúng tôi đã trình bày một danh sách mở rộng của các niềm tin mà chúng tôi xác định là chống lại linh hồn con người tiến hóa một cách đẹp đẽ và hiệu quả.

Mục đích của mục này là giải thích một số cách tốt nhất hàn gắn những niềm tin cốt lõi tiêu cực.

Thêm vào với những lời khẳng định được thiết kế để gỡ bỏ những niềm tin này, một số dạng của sự lập trình tiềm thức nên được thực hiện. Phép chữa bênh thôi miên, thiền định có hướng dẫn, và các kỹ thuật tái lập trình thường là các cách tốt nhất giải quyết những niềm tin cốt lõi tiêu cực.

Một kỹ thuật đặc biệt có ích liên quan đến ý tưởng rằng tâm trí giống như một cái máy tính và có thể được lập trình. Hiển nhiên là tâm trí vĩ đại hơn nhiều một cái màn hình và một ổ cứng, đối lúc nó là có ích khi nghĩ những phần khác nhau của tâm trí tương ứng với những phần khác nhau của một chiếc máy tính.

Tâm trí siêu ý thức giống như mạng Internet. Nó được kết nối với máy tính Tâm Trí Vũ Trụ, cái chứa tất cả kiến thức và sự sáng suốt của vũ trụ. Tâm trí có ý thức giống như

màn hình máy tính, cái chứa thông tin hữu ích cụ thể cần thiết tại một thời điểm, và tiềm thức giống như ổ cứng, chứa các chương trình và các tập tin cần thiết tương ứng với các nhiệm vụ hàng ngày. Bên trong tiềm thức là các ký ức của những tổn thương và những trải nghiệm tiêu cực, cái hình thành nên những niềm tin cốt lõi tiêu cực.

Nhiều những niềm tin cốt lõi tiêu cực đầu tiên được lập trình trong tư tưởng tập thể

của loài người, như là “Cuộc sống là một sự tranh đấu”, nảy sinh trong những thời gian khi cuộc sống vật lý rất khó khăn do bởi sự thiếu thốn công nghệ, hạn hán, lụt lội, vv… Những niềm tin này được “gắn cứng” vào tâm lý của những sinh mệnh con người qua nhiều thế hệ

sau dấu ấn ban đầu, dấu ấn đó có thể là một nạn đói hay một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Về bản chất, tất cả những sinh mệnh con người được sinh ra với một bộ các niềm tin cốt lõi tiêu cực đã được lập trình trong tiềm thức. Nếu thời thơ ấu là yêu thương và có lợi cho sự phát triển linh hồn, nhiều những niềm tin này mất đi ảnh hưởng của chúng và được thay thế bằng những niềm tin tích cực, như là “Luôn luôn có đủ”.

Kênh này đã có những bằng chứng khoa học chứng minh rằng vũ trụ là dồi dào vô hạn trước khi anh ấy có thể thay đổi niềm tin vào sự khan hiếm, cho dù anh ấy đã từng nỗ lực làm việc nhiều năm trước khám phá đó. Những tiếp cận khoa học để hàn gắn tâm trí thường là thích hợp, vì tâm trí hay nghĩ theo những cách đó.

Một trong những kỹ thuật hàn gắn tiềm thức tốt nhất là thiền định có hướng dẫn, nơi mà bạn đưa khách hàng vào một phòng điều khiển sâu dưới tầng hầm của một cao ốc lớn. Sự

mường tượng này đại diện cho ý thức của bạn, với nhiều tầng của nó (các sàn nhà), đi lên điểm cao nhất trong trung tâm lập trình điều hành toàn bộ tâm trí (một trung tâm điều khiển trong tầng hầm của tòa cao ốc).

169

https://thuviensach.vn

Ngay khi ở trong phòng điều khiển, bạn được yêu cầu bật một màn hình máy tính trình bày những niềm tin cốt lõi tiêu cực của bạn, và sau đó bạn xóa chúng và thay thế chúng bằng những niềm tin tích cực. Điều này có vẻ quá đơn giản, nhưng tiềm thức tiếp nhận mọi thứ đúng như vậy, và nếu bạn nói nó xóa bỏ những niềm tin tiêu cực cản trở sự tăng trưởng của linh hồn bạn, và bạn chỉ cho nó cách làm như thế nào, nó sẽ tuân theo những mệnh lệnh.

(Có một bài thiền định có hướng dẫn dài 40 phút cho việc tái lập trình tiềm thức của kênh này trên đĩa CD hay mp3.)

Những Kỹ Thuật Thêm Nữa Để Xóa Bỏ Những Tình Cảm Và Những Niềm Tin Tiêu Cực

Nếu việc xóa bỏ những niềm tin cốt lõi tiêu cực theo cách đã mô tả bên trên là tất cả

mọi thứ cần thiết để hoàn tất sự hàn gắn, thì kỹ thuật này sẽ là phương thuốc bách bệnh cho con người, nhưng không may là, hầu hết những niềm tin cốt lõi tiêu cực đã được lập trình vào tiềm thức với rất nhiều năng lượng và sự mãnh liệt. Đó là lý do những kỹ thuật thêm nữa được thảo luận bên dưới là quan trọng. Chúng mang người khách hàng ra khỏi vương quốc của cái trí và đi vào hiểu biết về năng lượng.

Nếu bạn có thể cảm nhận năng lượng với toàn bộ sinh mệnh bạn và không chỉ với cái trí, sự hàn gắn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đây là một trong những thành phần còn thiếu trong tâm lý học. Trong khi sự thực hành tập trung một cách chính xác vào các vấn đề tình cảm và tâm trí, các kỹ thuật như là cathartic release, rebirthing, thở nguyên thủy (primal breathing), thiền định kundalini, và những kỹ thuật khác hiếm khi được kết hợp vào trị liệu truyền thống. Chúng tôi đã miêu tả tóm tắt những kỹ thuật này và những kỹ thuật khác bên dưới.

Cathartic release là bất kỳ kỹ thuật nào khuyến khích việc thể hiện về mặt năng lượng những tình cảm đã bị đè nén hay bị kìm hãm. Những tình cảm đó được nhúng trong các tế

bào của thân thể như những rào cản năng lượng, và những sự biểu lộ năng động vốn có trong những kỹ thuật này cho phép năng lượng bắt đầu một lần nữa chảy qua các tế bào của thân thể. Một ví dụ của một kỹ thuật Cathartic release sẽ là thở sâu và phát ra tiếng kêu “Ho!” lặp đi lặp lại trong mỗi hơi thở ra.

Rebirthing là một kỹ thuật thở yoga được mang đến Trái Đất bởi Babaji và được phổ

biến bởi Leonard Orr. Nó liên quan đến cái được gọi là “thở vòng tròn”, được hoàn thành bởi việc hít không khí mạnh mẽ trong hơi hít vào và sau đó thả lỏng hoàn toàn trong hơi thở ra, với tối thiểu sự ngừng lại giữa mỗi lần hít vào và thở ra. Càng thở nhanh, càng trải nghiệm sự mãnh liệt.

Thở nguyên thủy trái ngược với rebirthing, trong một nghĩa nào đó, bởi vì tầm quan trọng đặt vào hơi thở ra hơn là hơi hít vào. Mỗi lần thở ra bị cưỡng bức, thường với âm thanh kèm theo.

Phép thở lửa (breath of fire), liên quan đến kundalini yoga, bao gồm những gian đoạn thở ngắn, nhanh, được kèm theo bởi những quãng dừng lại với việc thở sâu tự nhiên.

Kriya yoga cũng chủ yếu tập trung xung quanh việc thở, và bao gồm những hơi hít vào, những lúc ngừng, những hơi thở ra được đo lường cẩn thận, thường kèm theo việc lặp đi lặp lại trong tâm trí những chuỗi số.

Thiền định kundalini, và người anh em của nó, thiền hỗn độn (chaotic meditation), bao gồm những chuỗi hành động và nghỉ ngơi khác nhau, như là một giai đoạn nhảy tự do mạnh mẽ và thở nhanh, theo sau bởi việc thiền định nhẹ nhàng, yên tĩnh. Thường thường âm 170

https://thuviensach.vn

nhạc sống hoặc âm nhạc đã ghi lại được sử dụng để ra hiệu những thay đổi trong chương trình thiền.

Thêm vào với các quy trình năng lượng sinh học và tẩy trược bên trên, chúng tôi đưa ra bên dưới vài kỹ thuật làm việc trên các thân thể tinh vi – các tầng thứ astral, ether và nhân quả.

Xóa Bỏ Những Cấy Ghép Astral

Trước đây, chúng tôi đã thảo luận về các thực thể astral và làm cách nào để xua đuổi chúng. Chúng tôi lặp lại rằng cách tốt nhất để tránh họ là hàn gắn các vấn đề tình cảm và tâm trí của các bạn, như thế bạn sẽ không hấp dẫn sự tiêu cực trong bất cứ dạng nào.

Đôi lúc có các trường năng lượng kết tinh được gọi là các cấy ghép (implants) mà những linh hồn con người mang theo xung quanh họ, thường là từ các đời sống quá khứ, có thể có nguồn gốc từ các cảnh giới astral, hay nó có thể đã có một thành phần vật lý tại một thời điểm, nhưng sau đó bị nhúng vào thân thể astral.

Những sự cấy ghép là gì? Một sự cấy ghép là một vùng năng lượng được tập trung cao khiến nó có thể mang dạng của một vết sưng tấy trên thân thể vật lý, hay thậm chí là một thiết bị điện tử được đưa vào dưới da, nhưng không phải tất cả các cấy ghép astral đều có một thành phần vật lý. Các cấy ghép có thể xuất hiện như các dạng hình học tối trong thân thể astral. Nếu có một thành phần vật lý, nó có thể lộ ra dưới tia x như một thiết bị cơ học được đưa vào cơ thể. Thông thường, thậm chí nếu không có đối tượng vật lý hiện diện, có các vấn đề tương ứng với thân thể vật lý trong vùng mà sự cấy ghép tồn tại hoặc đã từng tồn tại.

Khi mà thân thể astral tương ứng một cách đại thể với thân thể vật lý, một cấy ghép được đưa vào thân thể vật lý trong một đời sống quá khứ, trong khu vực con mắt thứ 3, ví dụ

như vậy, có thể được chuyển sang thân thể astral trong đời này và có thể tác động đến khả

năng của linh hồn hiển lộ năng lượng thông qua con mắt thứ 3.

Các cấy ghép astral là tương đối dễ gỡ bỏ. Hầu như không có các lý do chính đáng để

có các cấy ghép đó, đối với một linh hồn đang tiến hóa nhanh. Thông thường, chúng được đặt ở đó bởi những sinh mệnh Ánh Sáng hoặc những sinh mệnh đen tối trong các thời điểm quá khứ nhằm bảo vệ linh hồn, hay để kiểm soát những hoạt động của anh ta (vì các lý do nhân từ hoặc độc ác). Đôi lúc, các cấy ghép được lập trình vào thân thể astral để thiết lập một kết nối giữa linh hồn và những người muốn kiểm soát anh ta từ các cảnh giới astral.

Trong các cuộc chiến tranh ở Orion hàng trăm ngàn năm trước, nhiều cấy ghép đã được đưa vào các linh hồn như một thứ vũ khí chiến tranh. Các bạn có thể vẫn còn tàn dư

của những cấy ghép này cho đến ngày nay. Trong một số trường hợp, chỉ cần đơn giản yêu cầu chúng được gỡ bỏ bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn. Trong những trường hợp khác, các bạn có thể cần làm một nghi lễ hay cầu nguyện, kết thúc với sự mường tượng. Kêu gọi những người Arcturus là một ý tưởng tốt. Họ là chuyên gia trong việc gỡ bỏ các cấy ghép và các dấu ấn.

Ngay khi một cấy ghép được gỡ bỏ, nó hầu như không bao giờ trở lại trừ khi các bạn có một mối quan hệ nghiệp với linh hồn hoặc những linh hồn ban đầu đã đặt nó ở đó. Nếu các bạn đã tiến hóa vượt trên tâm lý chiến tranh, các bạn sẽ không có một cấy ghép Orion từ

các chiến dịch quân sự của họ tái gắn vào thân thể vật lý sau khi nó bị gỡ bỏ.

171

https://thuviensach.vn

Lưu ý là các cuộc chiến tranh ở Orion đã xảy ra hàng trăm nghìn năm trước (và được tiếp diễn bởi tâm lý “chiến tranh giữa các vì sao”, cùng với nhiều bộ phim có cùng tên).

Orion ngày nay chủ yếu là hòa bình, nhưng nhiều linh hồn đã tham dự hàng nghìn năm chiến tranh trong các cuộc chiến ở đó, đã đến Trái Đất và vẫn đang diễn lại vở kịch của tính hai mặt đối lập tại đây.

Các cấy ghép tác động thế nào đến các linh hồn con người ? Trong nhiều trường hợp, không còn tác động nào nữa, nhưng đôi khi chúng được cảm thấy giống một vật cản năng lượng, và thỉnh thoảng chúng có thể tác động đến các thân thể tình cảm và tâm trí. Nếu bạn cảm thấy bị kẹt trong một số thứ mà dường như bạn không thể xác định, nó có thể là một cấy ghép astral. Sau khi yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn gỡ bỏ mọi cấy ghép có thể còn hiện diện sau nhiều đời sống, nếu bạn vẫn cảm thấy bị ngăn trở, chúng tôi kiến nghị bạn đến gặp một người sáng suốt để tìm hiểu thân thể astral của bạn. Bạn cũng có thể gặp một nhà hàn gắn chuyên gỡ bỏ các cấy ghép.

Nhiều người đã hỏi có hay không việc giới quân sự trên Trái Đất ngày nay có khả

năng đưa các cấy ghép vào con người, và câu trả lời là “Có”. Đã có các thí nghiệm được thực hiện trên một số người lính và vài dân thường trong những năm 1960 và 1970. Trong hầu hết các trường hợp, những chiến dịch cấy các thiết bị điện tử hoặc gắn các con chíp năng lượng dưới da đã được thực hiện với sự cho phép có ý thức của người đó, nhưng có những trường hợp nào đó khi các cấy ghép được đưa vào mà không có sự ưng thuận có ý thức. Tuy nhiên, thậm chí với công nghệ tiên tiến của những người grey và những nhóm ngoài hành tinh khác, nó không khả thi về mặt kỹ thuật để cấy ghép vào bộ phận lớn dân chúng mà không để họ

biết.

Không nghi ngờ gì, đã có các vụ bắt cóc bởi những nhóm ngoài hành tinh nào đó nơi mà các linh hồn đã bị mang đi trong trạng thái mơ màng và bị cấy ghép, với một nỗ lực xóa bỏ ký ức của họ về những sự việc như vậy. Tuy nhiên, một số lượng lớn các linh hồn bị bắt cóc đã có thể nhớ lại điều này trong điều kiện thôi miên hoặc thiền định có hướng dẫn. Các nhóm chịu trách nhiệm cho sự cấy ghép vật lý đã hầu như hoàn tất những nhiệm vụ của họ

trên Trái Đất, do đó những sự bắt cóc đã giảm xuống đáng kể trong vòng 10 năm gần đây.

Những chi tiết về các lý do của các vụ bắt cóc bởi những người Zeta Reticulin đã được đưa ra trong các cuốn sách trước.

Phần lớn những vụ bắt cóc là đối với các thành viên của chính những chủng tộc ngoài hành tinh, những người đã tình nguyện tái sinh trên Trái Đất và đã đồng ý với những vụ bắt cóc đó trước khi sinh ra như những con người. Tất nhiên, hầu hết họ đã quên mất bổ phận của họ do bởi những xao lãng của quá trình lớn lên như những sinh mệnh con người, và thường trải nghiệm cú sốc và tổn thương khi những vụ bắt cóc xảy ra. Những nhóm ngoài hành tinh có dinh líu không phải là những chuyên gia về cuộc sống vật lý trên Trái Đất.

Nhiều trong số họ không hiểu những hậu quả từ sự thay đổi bất ngờ gây ra trên thân thể con người, và cũng không hiểu tác động của những hành động của họ lên tổ hợp bản ngã/nhân tính.

Bất chấp những điều bên trên, nếu các bạn đã nhận một sự cấy ghép từ một nhóm linh hồn ngoài hành tinh, như là những người Zeta Reticulin chẳng hạn, các bạn có thể yêu cầu những người Arcturus gỡ bỏ nó, và trong hầu hết các trường hợp, sự gỡ bỏ sẽ không khó khăn và nhanh chóng.

172

https://thuviensach.vn

Nếu bạn ngẫu nhiên là một trong vài cá nhân đã bị thí nghiệm bởi các nhóm quân đội trên Trái Đất, chúng tôi đề xuất các bạn nên bắt đầu một chương trình trị liệu và hàn gắn, cũng như kêu gọi Cái Tôi Cao Hơn của bạn và những người Arcturus gỡ bỏ mọi cấy ghép mà bạn đã nhận. Luôn luôn nhớ ban phúc và tha thứ cho giới chức quân đội và bất kỳ ai khác đã cấy ghép lên bạn.

Có những tin đồn rằng một số “nhà cầm quyền” trên Trái Đất sẽ cố gắng gắn các con chíp lên một số lượng lớn dân số trong những năm sắp tới. Trong khi có vài cá nhân muốn làm điều này với số đông quần chúng, một chương trình như vậy có vẻ sẽ không thành công bởi vì phần lớn dân chúng sẽ không chấp nhận điều đó. Hiện tại, chỉ có các thiết bị y tế dành cho những người tàn tật và vài tân binh tình nguyện là chấp nhận cấy những thiết bị đó dưới da. Chúng tôi cũng biết có các chương trình gắn chíp lên động vật (chủ yếu là trên các con thú cưng).

Những người muốn thực hiện một chương trình gắn chíp vào con người sẽ cố gắng truyền nỗi sợ vào số đông dân chúng để thuyết phục họ rằng họ nên gắn những thiết bị theo dõi này vào dưới da để phục vụ cho sự an toàn của họ. Để rồi khi bạn bị mất tích, một ai đó sẽ biết tìm bạn ở đâu. Trong khi những thiết bị này có thể được sử dụng cho những mục đích có ích, chúng tôi kiến nghị rằng các bạn nên từ chối bất cứ lời đề nghị nào như vậy, khi tiềm năng của việc lạm dụng nó là quá lớn. Hơn nữa, thân thể vật lý của các bạn có thể có phản ứng đối với vật liệu ngoại lai và đào thải chúng, hay tạo ra sự nhiễm trùng tại chỗ cấy ghép.

Gỡ Bỏ Các Dấu Ấn Ether

Các dấu ấn ether là tương tự với các cấy ghép astral, nhưng các dấu ấn ether tinh tế

hơn và thường được tạo ra bởi những trải nghiệm tổn thương trong đời sống này hoặc các đời sống quá khứ. Thêm vào với các ràng buộc tình cảm và các niềm tin cốt lõi tiêu cực trong thân thể trí, tổn thương có thể gây ra những rối loạn trong các khuôn mẫu năng lượng của thân thể ether. Thân thể ether chứa bản thiết kế (bluprint) của thân thể vật lý. Nếu có một sự kiện tổn thương được in dấu bên trong bản thiết kế, nó giống như một mạch đoản hay một mạch hở trong một thiết bị điện tử, cái sẽ gây ra một sự cố.

Thông thường, sự hàn gắn các thân thể tình cảm và tâm trí là không đủ. Cần phải có một sự hàn gắn năng lượng thay đổi các khuôn mẫu điện từ của thân thể.

Các kỹ thuật hàn gắn thường làm việc với các kinh lạc, hay các đường ley của thân thể, để gỡ bỏ những rối loạn trong trường điện từ. Các thực hành hàn gắn thân thể ether thông thường bao gồm Reiki, Tái Kết Nối (Reconnection), bấm huyệt, châm cứu, Khí Công, Tiếp Xúc Lượng Tử (Quantum Touch), và những phương pháp năng lượng sinh học khác.

Những thực hành này hướng dẫn năng lượng hàn gắn của vũ trụ đi vào hệ thống lưới của thân thể ether, chỉnh sửa những sự mất cân bằng bị gây ra bởi các dấu ấn ether.

Trong các kỹ thuật năng lượng sinh học nào đó, một khuôn mẫu của sự chuyển động, âm thanh, các biểu tượng hình dung, và những quy trình khác được thực hiện trong hoặc trên thân thể khi đang nằm trên một chiếc bàn. Những chuyển động này được thiết kế để “làm tương thích” với bản thiết kế cho một cái tôi lành mạnh, đầy sinh lực. Khi năng lượng chảy từ nhà hàn gắn (kênh) vào khách hàng, nó phủ lên các khuôn mẫu đang hiện diện trong khách hàng, và trong một số trường hợp, xóa bỏ sự tiêu cực, hay tái điều chỉnh năng lượng vào các kinh và các mạch phù hợp của cơ thể.

173

https://thuviensach.vn

Các bạn có thể sử dụng sự tương tự của một mạch điện tử. Kỹ thuật năng lượng sinh học giống việc ngắt một sợi cáp khỏi một vùng sự cố của mạch và nối nó với một sợi cáp mới, thực hiện chức năng của mạch một cách hợp lý. Bỏ qua một con chíp có khuyết tật trong một thiết bị điện và đấu mạch còn lại thành một thiết bị đầy đủ chức năng mới là một sự tương tự tốt. Khuôn mẫu hàn gắn của các kỹ thuật Reiki, Tái Kết Nối hay các kỹ thuật khác, được truyền vào thân thể ether thường dẫn đến kết quả hàn gắn vật lý nhanh chóng.

Khi các dấu ấn ether được gỡ bỏ, nó trở nên dễ dàng hơn để hàn gắn các thân thể tình cảm và tâm trí do bởi có các khuôn mẫu phù hợp trong các tầng thứ đó. Bản thiết kế mới được tạo ra bởi kỹ thuật năng lượng sinh học chảy xuống các thân thể astral và thân thể vật lý một cách khá nhanh, thường trong khoảng vài giây hay vài phút. Nếu các rào cản là rất mãnh liệt và đã tồn tại ở đó một thời gian dài, thì giai đoạn hợp nhất này giữa các thân thể

ether, astral và vật lý có thể kéo dài hơn – có lẽ vài giờ hay vài ngày. Lặp lại quá trình hàn gắn mô tả bên trên theo một nền tảng chính quy được kiến nghị khi sự tiêu cực bị nhúng sâu trong thân thể ether.

Hàn Gắn Các Khuôn Mẫu Thân Thể Nhân Quả

Khi tổn thương xuất hiện trong một đời sống cụ thể, một khuôn mẫu năng lượng được hình thành trong thân thể nhân quả. Nếu bạn có thể nhớ lại, thân thể nhân quả là khía cạnh của linh hồn di chuyển giữa các đời sống và việc nhớ lại những trải nghiệm quá khứ. Nó cũng là tầng thứ của cái tôi tích lũy nghiệp và đi vào các thỏa thuận và các hợp đồng. Các kỹ

thuật bên dưới được thiết kế đặc biệt cho việc hàn gắn thân thể nhân quả.

Đọc Đời Sống Quá Khứ Và Trở Về Đời Sống Quá Khứ

Trong một lần đọc đời sống quá khứ, người sáng suốt sẽ hòa nhập vào khách hàng và mô tả một hoặc nhiều đời sống quá khứ. Trong một lần trở về đời sống quá khứ, khách hàng được đưa vào trạng thái định sâu và được yêu cầu tham dự vào việc khám phá cái đã xảy ra trong các đời sống quá khứ. Điểm bất tiện của các kỹ thuật này là họ không đưa ra những quy trình cụ thể cho việc hàn gắn cái đã khám phá. Vì vậy, các kỹ thuật sau được khuyến khích.

Tái Cấu Trúc

Tái cấu trúc là môt quy trình tâm lý nơi bạn chủ động tạo ra một đời sống quá khứ

khác với đời sống đã xảy ra trong dòng thời gian trội của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã có một thời thơ ấu không hạnh phúc, bạn hình dung việc trở lại đúng lúc và tạo nên một thời thơ ấu hạnh phúc để thay thế vị trí của nó. Ý tưởng ở đây là tiềm thức không thể nói về sự khác nhau giữa quá khứ tuyến tính của dòng thời gian trội và “ký ức” hiện tại về một thời thơ ấu hạnh phúc, và sẽ bắt đầu ứng xử như thể là bạn đã thực sự có một trải nghiệm hạnh phúc về thời thơ ấu.

Nên lưu ý là tái cấu trúc không có nghĩa là bạn đi vào chi tiết của cái đã xảy ra trong dòng thời gian ban đầu của bạn. Điều quan trọng là hàn gắn tất cả những tổn thương tình cảm và tâm trí chưa được giải quyết trước khi cố gắng làm việc với các vấn đề trên thân thể

nhân quả. Ngay khi bạn đã học được tất cả mọi thứ có thể học về tổn thương quá khứ, bạn đã sẵn sàng để tạo ra một quá khứ khác. Nếu bạn đã đọc xa đến đây của cuốn sách này, chúng tôi sẽ nói rằng bạn đã sẵn sàng cho một quá khứ mới.

Hàn Gắn Dòng Thời Gian

174

https://thuviensach.vn

Cái gì xảy ra khi bạn xắp xếp tất cả những đời sống này và các kỹ thuật tái cấu trúc với nhau và tính đến cả các quy trình hàn gắn thêm nữa? Các bạn có cái được gọi là “hàn gắn dòng thời gian”. Đây là quy trình nên sử dụng nhất trong số các quy trình hàn gắn thân thể

nhân quả.

Trong hàn gắn dòng thời gian, bạn làm nhiều hơn việc chỉ mường tượng một quá khứ

khác. Bạn thực sự tương tác với quá khứ của bạn và trao cho các cái tôi quá khứ một sự hàn gắn trong thời gian thực. Để làm điều này, cần thiết phải đi sâu vào thiền định và cảm nhận các đời sống quá khứ của bạn về mặt năng lượng. Tuy nhiên, nhà trị liệu hướng dẫn bạn một cách cẩn thận và thực hiện những biện pháp bảo vệ nào đó khiến bạn có thể tái trải nghiệm quá khứ của bạn từ lợi điểm của Cái Tôi Cao Hơn.

Trong hàn gắn dòng thời gian, bạn thực sự thay đổi dòng thời gian trội của bạn. Cách đơn giản nhất để nhận thức điều này là nhận ra rằng trước buổi hàn gắn bạn đã có một quá khứ nào đó, và sau buổi hàn gắn quá khứ của bạn bao gồm cả việc được viếng thăm bởi Cái Tôi Cao Hơn của bạn và nhận được một sự hàn gắn trong đời sống quá khứ. Nếu sự hàn gắn được thực hiện trong thời thơ ấu của đời sống này, có một tình trạng khi mà một số khách hàng “nhớ” rằng đã được viếng thăm trong thời thơ ấu. Khi điều này xảy ra, nó được gọi là,

“vòng lặp thời gian chót”.

Chúng tôi đã miêu tả về hàn gắn dòng thời gian trong các cuốn sách trước và khuyến khích các bạn liên hệ với kênh này để có thêm thông tin.

Hàn Gắn Dòng Thời Gian Ngược

Một biến thể của hàn gắn dòng thời gian liên quan đến việc trở lại một thời điểm khi bạn cảm thấy hạnh phúc, sức mạnh và thành công. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho việc biểu lộ ra những điều mong muốn trong đời sống hiện tại của bạn. Bạn có một cái tôi hạnh phúc, mạnh mẽ và thành công, ngay bây giờ, trong khoảng khắc HIỆN TẠI bất diệt này.

Trong thời gian tuyến tính, cái tôi này tồn tại trong quá khứ hoặc tương lai (trừ khi bạn đang cảm nhận hạnh phúc, sức mạnh và thành công ngay bây giờ).

Kỹ thuật này được dựa trên nguyên lý bất định của vật lý lượng tử, về bản chất tuyên bố rằng tất cả những cái tôi của bạn tồn tại một cách đồng thời trong khoảng khắc này.

Khi các bạn có thể kết nối về mặt năng lượng với cái tôi hạnh phúc, mạnh mẽ và thành công, bạn sau đó có thể bức xạ năng lượng đó vào thế giới và hấp dẫn trở lại những năng lượng tương tự. Điều này có lợi khi mường tượng những kết quả mong muốn của bạn trong cuộc đời.

Tất nhiên, bản ngã/nhân tính có thể can thiệp vào quá trình này và do đó có các bước thêm nữa để giải quyết với sự ngờ vực và nỗi sợ hãi của bản ngã.

Kết Nối Dòng Thời Gian Tương Lai

Trong hàn gắn dòng thời gian ngược, các bạn trở lại quá khứ và kết nối với một thời điểm khi bạn cảm thấy hạnh phúc, mạnh mẽ và thành công. Bạn sau đó mang năng lượng đó vào thời gian hiện tại và bức xạ nó vào thế giới. Trong kết nối dòng thời gian tương lai, bạn kết nối với cái tôi tương lai hạnh phúc, mạnh mẽ và thành công, khi các mục tiêu và mục đích của một dự định cụ thể đã được hoàn thành.

Ngay khi các bạn đặt một mục tiêu vững chắc trong tâm trí, bạn tạo ra một dòng thời gian chắc chắn bao gồm sự hiển lộ mục tiêu đó. Điều này được dựa trên Nguyên Lý Bất 175

https://thuviensach.vn

Định của vật lý lượng tử. Trước khi đặt một mục tiêu, có một số lượng vô hạn các dòng thời gian có thể và dòng thời gian chắc chắn, nhưng khi các bạn tập trung vào mục tiêu, tương lai tan vỡ vào một dòng thời gian trội (với nhiều sản phẩm phụ thay thế và biến đổi bởi vì khả

năng thay đổi tâm trí của các bạn sau đó).

Trong kết nối dòng thời gian tương lai, bạn thiết lập một mối quan hệ với cái tôi tương lai của bạn và anh ấy hay cô ấy trở thành người hướng dẫn tinh thần của bạn liên quan đến vấn đề bạn đang thực hiện. Bạn tham vấn với cái tôi tương lai một cách định kỳ để chỉnh sửa những hành động và những quyết định của các bạn. Nói một cách khác, bạn hỏi cái tôi tương lai của bạn, “Bạn đã làm cái gì để tiến lên từ nơi mà bạn là?” Anh ấy hay cô ấy sau đó sẽ khuyên bạn các bước cụ thể để hiển lộ những mục tiêu của bạn.

Kỹ Thuật Chuỗi Ngọc Trai

Hầu hết các linh hồn có hàng tá, nếu không phải là hàng trăm, những trải nghiệm tổn thương được tích lũy qua hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn đời sống. Nó là không thực tế để trông đợi tất cả mọi thứ sẽ được hàn gắn trong một buổi hàn gắn dòng thời gian.

Tuy nhiên, có các cách tiếp cận hợp lý đối với kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian khiến có thể

tác động đến một lượng lớn những sự kiện tổn thương trong một đời sống, hay một lượng lớn những đời sống tổn thương trong một khoảng thời gian liên tục của sự tiến hóa linh hồn.

Bất cứ khi nào kênh này bắt đầu một buổi hàn gắn dòng thời gian, anh ấy yêu cầu rằng các đời sống với lượng lớn nhất những tổn thương sẽ là những đời sống bộc lộ ra đầu tiên, như thế lượng hàn gắn lớn nhất có thể xuất hiện. Nếu có vài tổn thương bất ngờ xảy ra bên trong một đời sống, sự hàn gắn có thể lan truyền theo dòng thời gian của khách hàng giống một chuỗi ngọc trai. Mỗi viên ngọc là một sự hàn gắn vàng xuất hiện ngay khoảng khắc của, hoặc ngay trước, một sự kiện tổn thương. Ví dụ, nếu bạn đã bị lạm dụng khi còn nhỏ và đã có 18 lần bị lạm dụng, sự hàn gắn sẽ lan truyền dọc theo 18 nơi khác nhau trong dòng thời gian của bạn.

Mặc dầu kỹ thuật chuỗi ngọc trai không đi sâu như một sự hàn gắn dòng thời gian chính quy, nó có thể gia tốc rất lớn quá trình hàn gắn nếu có rất nhiều sự kiện tổn thương trong một đời sống.

Thậm chí có một sự tác động rộng rãi hơn là khi kỹ thuật chuỗi ngọc trai đi qua nhiều đời sống. Nếu bạn đã có, ví dụ, mười đời sống chết trong các trận chiến đấu, bạn có thể “lọc ra được” những điểm trọng tâm của bạn như thế tất cả mười đời sống đang trình diễn qua cái tôi đa chiều kích của bạn. Sau đó bạn có thể hướng Ánh Sáng vàng, rực rỡ, yêu thương của Thượng Đế vào tất cả mười đời sống cùng một lúc, làm nổi bật những tình tiết đã gây ra tổn thương.

Có nhiều kỹ thuật thêm nữa chúng tôi chưa thảo luận. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rộng chúng một chút, cẩn thận để không trùng lặp với cái đã được đưa ra trước đây.

Động Lực Học Năng Lượng

Chúng tôi đã quyết định thêm một số kỹ thuật tiên tiến trong việc điều khiển năng lượng, khi các bạn đang luôn luôn sống trong một biển năng lượng. Các bạn sẽ có vẻ thấy chính mình đang sử dụng một hay nhiều hơn những kỹ thuật này hàng ngày mà không nhận ra nó. Trở nên có ý thức về cách điều khiển năng lượng sẽ gia tốc rất lớn sự tiến hóa linh hồn và sự hợp nhất linh hồn của các bạn.

176

https://thuviensach.vn

Bốn kỹ thuật đầu tiên được miêu tả bên dưới là hiệu quả trong việc bảo vệ bản thân bạn khỏi việc tích lũy những mảnh hồn của những người khác.

Phản Chiếu (Phản Xạ)

Khi bạn phản chiếu một ai đó hay một điều gì đó, bạn phản xạ năng lượng trở lại nguồn của nó. Mặc dầu đây là một kỹ thuật tâm lý học thông thường khi được thực hiện trong cảnh giới trí (“Điều tôi nghe bạn nói là... và sau đó bạn lặp lại cái vừa được nói), điều này cũng có thể được thực hiện trên một tầng thứ năng lượng.

Có rất nhiều dịp khi nó là thích hợp để phản xạ năng lượng của một người trở lại họ.

Điều này thường giúp người gửi năng lượng nhìn thấy và hiểu được bản chất của cái mà anh ta hay cô ta đang phát ra. Nếu năng lượng là rất tiêu cực, kỹ thuật này sẽ có một tác động có hại lên người gửi, và vì lý do đó, chúng tôi đề nghị kỹ thuật này chỉ nên được thực hiện với tình yêu và tình thương, khi nó đã được xác định rằng việc có được năng lượng phản xạ là cách tốt nhất cho người gửi tăng trưởng về mặt tâm linh.

Nhiều khi các linh hồn đã thành thạo trong việc phản xạ năng lượng, đặc biệt nếu họ

lớn lên với những người cha mẹ là những nhà trị liệu hay đã học qua các khóa học kết nối nào đó nhấn mạnh vào dạng ứng xử này. Đôi lúc, phản chiếu trở thành một thói quen vô ý thức. Trong trường hợp đó, người phản chiếu liên tục giúp đỡ (hay kích động) mọi người mà không cần cố gắng gì.

Kênh này có một số lượng khách hàng và bạn bè nói một điều gì đó giống như thế

này: “Tôi không biết điều gì xảy ra với tôi khiến tôi chọc tức mọi người. Họ dường như cảm thấy bị đe dọa bởi tôi theo cách nào đó. Tất cả mọi thứ tôi làm là chân thật và chỉ cho họ thấy cái mà họ đang gửi đi về mặt năng lượng. Bạn có nghĩ rằng họ sẽ biết ơn là tôi đã giúp họ

hiểu về cái mà họ đang làm.”

Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ giá trị của việc có được những bức xạ năng lượng của họ được chỉ ra cho họ. Bằng cách liên tục trả lại năng lượng cho người phát ra nó, điểm trọng tâm nằm ở người gửi, không phải là người nhận. Vì lý do đó, phản chiếu là một kỹ thuật được ưa thích của những người giỏi trong việc trao, mà không giỏi lắm trong việc nhận.

Phản xạ (phản chiếu) có thể khá hữu ích trong nhiều lúc, nhưng nó chỉ là một công cụ

trong hộp đồ nghề, và không phải là một phương tiện “vũ trụ” phù hợp với tất cả các loại công cụ. Đôi lúc, một người đang thực hiện kỹ thuật phản chiếu quá hăm hở phản xạ trở lại mọi người, như thế anh ta hay cô ta không phải tập trung vào các cảm xúc bên trong có thể

chưa được giải quyết.

Thêm vào với sự phản chiếu, điều quan trọng là phải có tất cả các kỹ năng sau và những hành xử có thể dùng được nhằm đáp lại một cách chân thực theo cách cao nhất và tốt nhất đối với bất kỳ hoàn cảnh nào.

Làm Chệch Hướng

Gạt bỏ sự phê phán, hay thay đổi chủ đề, là các cách làm chệch hướng năng lượng.

Vào những lúc thích hợp hay thậm chí những lúc cần thiết nhằm giữ sự rõ ràng và sự cân bằng. Đôi lúc, sự chệch hướng thậm chí có thể là cứu cánh. Kỹ thuật này làm việc tốt nhất nếu có một lượng tương đối nhỏ năng lượng được gửi đi, bởi một hay hai người, trong một hoàn cảnh nói chung không đe dọa. Điều đó có nghĩa là, các kỹ thuật liên quan thường được 177

https://thuviensach.vn

sử dụng trong nghệ thuật quân sự để hướng hướng năng lượng của một “kẻ tấn công” đến mục tiêu đã dự định.

Trong võ thuật, nhiều người đã biết là không nên kháng cự một cách mạnh mẽ năng lượng của “đối thủ”, mà tốt hơn là, sử dụng năng lượng của chính anh ta hay cô ta theo các cách mang lại lợi ích cho bạn, người nhận đã có dự định.

Ví dụ đơn giản nhất về sự làm chệch hướng là khi bạn thoát ra khỏi một cuộc tấn công và sau đó sử dụng năng lượng của người tấn công gửi lại anh ta hay cô ta vào một nơi mong muốn. Điều này không giống với sự lẩn tránh, nơi mà mục tiêu chính là tránh đối đầu với một ai đó. Điều đó hiếm khi là một cách hiệu quả khi giải quyết với năng lượng được hướng về phía bạn. Tại sao? Bởi vì sớm hay muộn, một chu kỳ khác sẽ trở lại với bạn, và trong khi chờ đợi, không có gì được giải quyết hay hàn gắn.

Với kỹ thuật làm chệch hướng, bạn đang chấp nhận năng lượng của “đối thủ” và đơn giản hướng nó trở lại theo các cách có thể phục vụ cho cả hai bên. Nếu việc làm chệch hướng được làm với ác tâm, nó có thể đem lại kết quả trái ngược, hay ngăn bạn học được bài học đã dự định. Một ví dụ rõ ràng là việc di chuyển thân thể bạn theo một cách khiến “kẻ tấn công” tự gây hại cho chính anh ta. Nếu bạn đang trong một tình trạng đe dọa tính mạng, như

là một cuộc tấn công dữ dội, thì điều này có thể là sự tự bảo vệ thích hợp, nhưng khi cuộc

“tấn công” chỉ là năng lượng, mục tiêu chính của bạn là gửi năng lượng tiêu cực vào vũ trụ

để xua tan nó.

Trong các kỹ thuật hàn gắn ether, năng lượng thường được làm chệch xuống Trái Đất nhằm tránh việc hấp thu nó vào các luân xa của nhà hàn gắn. Một ví dụ có thể là một kỹ

thuật làm sạch luân xa trong đó bạn di chuyển năng lượng tiêu cực của khách hàng ra khỏi thân thể cô ấy và đi vào thân thể bạn, và sau đó đẩy năng lượng xuống thân thể bạn ra ngoài qua hai chân. Để làm kỹ thuật chệch hướng này một cách an toàn, bạn phải giữ sự hiểu biết và sự hiện diện rất lớn, và đảm bảo rằng năng lượng rời khỏi thân thể bạn và đi vào Trái Đất.

Trái Đất có thể điều khiển xua tan năng lượng tiêu cực khá tốt. Một số linh hồn băn khoăn cho rằng không nên đưa năng lượng tiêu cực vào Trái Đất. Điều đó là đúng khi đang giải quyết với số lượng lớn những linh hồn, nhưng một lượng tiêu cực bị đẩy ra từ vài linh hồn là không đáng kể, từ quan điểm của Trái Đất, và bạn có thể cân bằng nó bằng cách gửi tình yêu và tình thương đến Trái Đất.

Khúc Xạ

Trong vật lý học, vật khúc xạ là những thiết bị thay đổi tần số và cường độ của ánh sáng, cùng với các khuôn mẫu nhìn thấy của nó. Khi bạn khúc xạ năng lượng, bạn đưa một phần của nó vào sinh mệnh bạn, nhưng theo một cách mà bạn có thể điều khiển. Nói cách khác, bạn không hấp thu những mảnh hồn của những người khác cho dù bạn nhận một số

năng lượng của chúng.

Sự khác nhau giữa làm chệch hướng và khúc xạ là với làm chệch hướng, về bản chất tất cả năng lượng được di chuyển đến một vị trí khác, trong khi đó với khúc xạ, bạn đang di chuyển năng lượng thông qua trường aura của bạn (và tới mức độ nào đó là thân thể vật lý của bạn), nhưng thay đổi nó khi nó đi qua bạn. Điều này không giống với việc biến đổi, bởi vì bạn không thay đổi bản chất cốt lõi của năng lượng, mà chỉ đơn giản di chuyển nó theo một cách khác với cách nó đã đi vào không gian của bạn.

178

https://thuviensach.vn

Một ví dụ cụ thể về khúc xạ là khi bạn đối đầu với một người giận dữ đang tuôn ra những lời lẽ nặng nề, và bạn bình tình và ôn hòa tiếp cận người đó, giữ anh ta hay cô ta trong tay bạn và nói, “Bình tĩnh đi anh bạn, hít thở đi, và thư giãn đi.” Sau đó cả bạn và anh ta hít thở và mường tượng đang buông bỏ năng lượng xuống qua thân thể của các bạn và đi vào Trái Đất. Năng lượng vẫn còn giận dữ, nhưng nó đã dịu đi, và đến một mức độ nào đó, đã bị

tiêu tan, khi nó di chuyển qua thể aura an bình mà bạn đã tạo ra xung quang cả hai người.

Trong Suốt

Các bạn chắc chắn đã nghe thành ngữ, “Trở thành một cây tre rỗng và cho phép năng lượng chảy qua bạn.” Đây là một dạng của sự trong suốt. Như nghĩa của từ trong suốt, bạn trở nên rỗng, với ít hoặc không có sự cản trở, và cho phép năng lượng đi ngang qua bạn mà không bị ngăn chặn.

Kỹ thuật này được sử dụng tốt nhất khi bạn có ít hoặc không có sự đầu tư tình cảm vào kết quả của một cuộc xung đột hay một cuộc đối đầu. Bởi vì bạn không có sự đầu tư tình cảm, không có sự ghê tởm, đe dọa hay uy hiếp tác động chút nào đến bạn, và bạn chỉ cho nó đi qua mà không có bất cứ phản ứng nào.

Nếu bạn đang trong một hoàn cảnh nguy hiểm, thì không thể giả bộ là bạn không bị

ảnh hưởng bởi cuộc tấn công, nhưng có thể ngay lập tức tách ra khỏi hoàn cảnh và quan sát nó từ một nhận thức cao hơn. Nếu bạn trở nên trong suốt, bạn lấy đi động cơ của việc tấn công, vì vậy sẽ không có ai đánh trả, hay chống lại người tấn công.

Một hoàn cảnh thực trong cuộc sống sẽ có vẻ giống thế này. Một người đàn ông trở

nên rất giận dữ và dọa đánh bạn. Thay cho việc chống lại bằng cách sử dụng một trong các kỹ thuật trước đây, bạn có thể nói một điều gì đó như sau, “Hãy đến đây và đánh tôi đi. Tôi không quan tâm,” và sau đó chỉ đứng đó và nhìn vào đối thủ của bạn. Hiển nhiên, điều này sẽ không hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Bạn muốn cố gắng cao nhất để đi sâu vào bên trong và đảm bảo là bạn đang nhận sự hướng dẫn rõ ràng để trở nên trong suốt. Tuy nhiên, việc từ

chối ràng buộc vào đối thủ của bạn lấy một lượng lớn sức lực (năng lượng) của sự tương tác, và rất có vẻ là kẻ tấn công sẽ bình tĩnh lại bởi vì anh ta không nhận được phản ứng mà anh ta muốn. Nói cách khác, bạn không đáp ứng các nhu cầu của anh ta và anh ta có vẻ sẽ đi chỗ

khác để tìm kiếm một ai đó sẽ đáp ứng anh ta.

Bạn càng tách ra khỏi vở kịch của cuộc sống, bạn càng trở nên trong suốt. Luật Hấp Dẫn sẽ ngừng việc mang đến các bạn những sự đối đầu, nơi mà bạn cảm thấy một nhu cầu bảo vệ chính mình. Thay vào đó, nó sẽ như thể là bạn vô hình. Năng lượng tiêu cực đi ngang qua bạn cho đến khi nó có thể tìm được một ai đó có thể bị kích động bởi nó.

Hấp Thu

Ba kỹ thuật cuối cùng được dành cho những học viên tiến bộ. Nếu bạn mạnh mẽ và tương đối không bị tác động bởi các tình cảm tiêu cực, bạn có thể lựa chọn thu hút một số sự

tiêu cực của những người khác, một cách tạm thời, nhằm giúp xua tan nó. Trong một số

trường hợp, bạn có thể tiếp nhận năng lượng của những người khác để hiểu được họ tốt hơn.

Đến một mức độ nào đó, hầu như tất cả các bạn đang đọc điều này đã lựa chọn hấp thu một chút nghiệp tiêu cực của Trái Đất như một phần trong nhiệm vụ của các bạn như

những Lightworker. Tuy nhiên, điều đó có thể là một con dao hai lưỡi. Trong khi việc tiếp nhận một số những năng lượng của thế giới là không thể tránh được, việc mang nó quá nhiều vào sinh mệnh bạn có thể hủy hoại nhiệm vụ của bạn.

179

https://thuviensach.vn

Lý tưởng là tiếp nhận chỉ đủ để bạn có thể liên hệ với một linh hồn khác trong tầng thứ của anh ấy hay cô ấy, nhưng không quá nhiều khiến bạn rơi vào hố cát lún cùng với khách hàng hay với học viên.

Một ví dụ về điều này là sự đồng cảm. Bạn đang an ủi một người yêu mến vừa mất đi người thân, các bạn cùng khóc với nhau và cả hai cảm thấy nỗi đau buồn về cái đã xảy ra.

Bạn sau đó dừng lại trước khi bạn hoàn toàn bị nhấn chìm trong vở kịch, và bắt đầu đưa ra một số những hướng dẫn yêu thương cho người kia để giúp anh ấy hay cô ấy đi qua sự đau khổ.

Hấp thu một số những năng lượng của Trái Đất có thể có ích để trở nên vững vàng, đặc biệt nếu bạn có xu hướng mơ mộng và không thể tập trung vào các nhiệm vụ trên Trái Đất. Bạn có thể đi vào thiền định và cảm nhận các năng lượng của Trái Đất đang dâng lên qua đôi chân của bạn và qua đốt sống cuối cùng của bạn. Ngay khi bạn đã thu hút một lượng năng lượng của Trái Đất mà bạn cảm thấy phù hợp với mình, gửi phần dư thừa qua luân xa đỉnh đầu và đi vào thượng thiên. Bạn có thể làm tương tự với năng lượng vụ trụ đang đến từ

bên trên. Khi nó được thu hút vào thân thể của bạn, gửi phần dư thừa xuống Trái Đất.

Bạn sẽ biết khi nào bạn đạt tới lượng thu hút tối đa bởi vì bạn sẽ cảm thấy đầy bên trong. Tiếp tục thu hút năng lượng sẽ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải nếu năng lượng là tiêu cực, và hiếu động thái quá nêu năng lượng là tích cực. Cách tháo bớt sự hấp thu quá mức năng lượng là thông qua các kỹ thuật xả trược (đã được mô tả trước đây).

Khuyếch Đại

Hiếm có trường hợp nào nơi mà việc khuyếch đại năng lượng tiêu cực là thích hợp, trừ khi nó là một cố gắng được xắp đặt cẩn thận để dạy một bài học cho một người nào đó cực kỳ kiêu ngạo và không thể học theo bất kỳ một cách nào khác. Một ví dụ có thể là một bậc thầy về võ thuật và một người tự tin quá mức, cho rằng biết mọi thứ trên đời và nghĩ

rằng anh ta giỏi hơn vị thầy. Trong trường hợp đó, một đòn đánh sơ xẩy của người đó có thể

gặp phải một sự đáp trả lớn hơn khiến người đó nằm đo ván trên sàn theo một cách không mong đợi.

Một ví dụ khác có thể là một bộ phim tập trung một cách rõ ràng vào những tác động tiêu cực của một chính sách của chính phủ, lặp đi lặp lại các vấn đề (hội chứng bánh xe kêu cọt kẹt) cho đến khi một ai đó trong vị trí “quyền lực” nhận ra và thực hiện sự thay đổi hành vi của những kẻ thủ phạm.

Một ví dụ liên quan có thể là những quảng cáo chống hút thuốc gây sợ hãi, ghê tởm đã có mặt khắp nơi nhiều năm trước, phác họa hình ảnh con người đang bị tổn thương, đang ho và đang há miệng ra vì khói thuốc, nhằm thuyết phục mọi người về tác hại của việc hút thuốc.

Thông thường hơn, việc khuyếch đại được sử dụng để tăng cường năng lượng tích cực. Một ví dụ có thể là khi bạn làm việc với một khách hàng đang có khó khăn với việc yêu thương chính bản thân mình. Khi cô ấy làm một việc yêu thương rất nhỏ bé, bạn phóng đại lời tán dương nhằm khuyến khích những việc yêu thương hơn nữa. Về bản chất, bặn lặp đi lặp lại lời khẳng định và thổi phồng nó quá mức, khi mà tiềm thức không biết sự khác nhau giữa thực tại bình thường và thực tại đã được phóng đại.

180

https://thuviensach.vn

Một bất lợi rõ ràng của việc khuyếch đại là bạn có thể “một tấc lên trời”. Theo một cách, điều này đối ngịch với sự tách biệt. Trong sự tách biệt, tất cả mọi thứ có một ý nghĩa nhỏ bé so với sự khổng lồ của vũ trụ.

Một mặt trái của việc phóng đại thường được trải nghiệm bởi những Lightworker, là xu hướng biến tất cả những chi tiết nhỏ bé của cuộc sống thành một bài học vũ trụ. “Tiếc quá, Tôi vừa làm rơi cái cốc và nó đã vỡ. Tôi thắc mắc bài học nghiệp ở đây là gì?” Chắc chắn là chẳng có gì, ngoài việc nên chú ý vào cái mà các bạn đang làm.

Kênh này đã lưu ý rằng một số những thay đổi của Trái Đất đã bị thổi phổng trong một số lời tiên tri khác nhau. Điều đó đặc biệt đúng về các vệt hóa chất (chemtrail), một hiện tượng rất thực xuất hiện trong sự thay đổi thời tiết và trong thí nghiệm thời tiết. Nhiều người nghĩ tất cả những vệt ngưng tụ là một dấu hiệu cho thấy họ đang bị đầu độc một cách có chủ

ý. Trong trường hợp này, họ đã lấy một chút sự thật và phóng đại nó thành một vấn đề lớn.

Trong các cuốn sách trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng có các nhóm trong các chiều kích cao hơn đang làm việc với Trái Đất để đảm bảo rằng các bạn không thể làm tổn hại bầu khí quyển vượt trên sự phục hồi đối với các thí nghiệm của các bạn. Trong khi nó là tốt khi quan tâm đến môi trường, điều quan trọng là đặt mọi thứ vào vị trí của chúng và nhận ra rằng vấn đề các vệt hóa chất là tương đối nhỏ so với những thứ như là thực phẩm biến đổi gen và sự ô nhiễm tổng thể của không khí, nước và đất của các bạn.

Biến Đổi

Đây là cái tiến bộ nhất trong động lực học năng lượng. Từ ngữ được tạo ra từ sự thay đổi và đột biến, và dẫn đến một sự thay đổi đáng kể của cả quan điểm bên trong và bên ngoài. Cảm giác bên trong là một sự biến đổi của tư tưởng, và cảm giác bên ngoài là một sự

biến đổi của trường năng lượng.

Khi bạn biến đổi năng lượng, bạn tiếp nhận nó vào sinh mệnh mình theo một cách tương tự với việc hấp thu và khuyếch đại, nhưng bạn thay đổi bản chất cốt lõi của năng lượng. Giờ đây, nó không còn giống, theo bất kỳ cách nào, với cấu trúc và chức năng mà nó đã có trước khi nó đi vào không gian của bạn.

Một từ có liên quan là “giả kim thuật”. Sự biến đổi có thể liên quan đến một sự tái cấu trúc đơn giản của nguyên tử của một chất, như là thay đổi một hoặc hai điện tử trong quỹ đạo của một nguyên tử, hay thêm/bớt một proton, nhưng đó là tất cả yêu cầu để biến đổi chì thành vàng (ít nhất là từ một quan điểm hóa học).

Một ví dụ của việc biến đổi năng lượng của một ai đó đang giận dữ, thành một rung động yêu, thương. Trong trường hợp này , bạn sẽ tiếp nhận năng lượng mãnh liệt của sự giận dữ vào sinh mệnh mình, lấp đầy nó bằng Ánh Sáng Yêu Thương, vàng, rực rỡ của Thượng Đế, và sau đó gửi nó trả lại thế giới như là tình yêu trong sạch, vô điều kiện.

Dù bạn có tin nó hay không, có các linh hồn có khả năng làm việc đó. Họ là những người làm công kỳ kiệu, đến các nhà tù và phục hồi lại các linh hồn. Họ là các thiên thần tốt bụng xuất hiện chính xác vào lúc thích hợp để chuyển hóa một hoàn cảnh tưởng như vô vọng.

Trong võ thuật, điều này có thể là bậc thầy tiến hóa cao, người tiếp nhận năng lượng giận dữ, hung hăng của kẻ tấn công, làm vài động tác khéo léo, và kẻ tấn công quỳ gối khóc lóc xin tha thứ (cái mà người thầy vui vẻ chấp nhận). Trong trường hợp này, sự biến đổi bao 181

https://thuviensach.vn

gồm nhiều hơn việc chỉ hóa giải năng lượng tiêu cực. Một khuôn mẫu năng lượng hoàn toàn mới được đưa ra khiến tư tưởng của người kia thay đổi hoàn toàn.

Nhiều những Lightworker tiến bộ đã đến Trái Đất để giúp biến đổi sự tiêu cực đã xuất hiện ở đây từ hàng nghìn năm. Mỗi khi họ đến một nơi bị lấp đầy sự tiêu cực và bắt đầu kêu gọi Ánh Sáng và cầu nguyện, họ chuyển hóa một số năng lượng ở nơi đó. Bấ cứ khi nào bạn gửi tình yêu và tình thương đến những thành viên dường như tối tăm nhất của loài người, là bạn đóng góp vào sự chuyển hóa và biến đổi của chủng tộc loài người.

Sự chuyển hóa không bao giờ được sử dụng cho những mục đích tiêu cực. Tư tưởng cần thiết để chuyển hóa năng lượng là vượt trên cái có thể đạt được bằng sự tiêu cực.

Chúng tôi hy vọng mục này về động lực học năng lượng đã có ích. Bây giờ, chúng tôi chuyển sự chú ý sang các hoạt động pháp thuật.

Chữa Trị Bằng Pháp Thuật

Có nhiều khía cạnh của việc chữa trị bằng pháp thuật, bao gồm làm việc với các tinh thần của cây cối và động vật, thay đổi bản chất của thời gian và không gian, và thêm nữa.

Nhiều pháp sư cũng làm việc với các sinh mệnh trong các giai đoạn thời gian khác và các chiều kích khác. Bạn có thể kết nối vượt thời gian và không gian với các tinh thần (các thực thể lìa khỏi xác, các sinh mệnh có chủ quyền, những người ngoài hành tinh, các tinh thần tự

nhiên, vv..) trong nhiều vương quốc khác nhau và xin họ các lời khuyên, hay trao và nhận năng lượng với họ. Tất nhiên, tất cả những điều này nên được thực hiện với sự bảo vệ thích hợp.

Những pháp sư thực hành nhiều kỹ thuật trợ giúp trong việc liên lạc với những người hướng dẫn tinh thần, bao gồm đánh trống, nghi lễ, nhảy, tụng kinh, cầu nguyện, sử dụng các phép bí tích, và thêm nữa.

Làm Việc Với Các Tinh Thần Tự Nhiên

Có nhiều loại sinh mệnh tinh thần tồn tại trong nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích. Họ

có thể được kêu gọi đúng lúc để trợ giúp trong quá trình chữa trị. Phụ thuộc vào tầng thứ

rung động của họ và vương quốc tồn tại của họ, họ có thể đến với nhiều tên gọi, bao gồm các chư thiên, các nữ thần, các nàng tiên, các yêu tinh, các thần giữ của, những người lùn, và tương tự. Hầu hết họ sống trong các vương quốc giữa các cảnh giới astral cao và các cảnh giới ether thấp, bao gồm Trái Đất bên trong (một vương quốc ether). Nhiều trong số họ thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ các bạn theo bất kỳ cách nào họ có thể.

Các tinh thần của Trái Đất được đề cập bên trên thường là các thực thể có chủ quyền.

Thêm nữa, một số pháp sư làm việc với các mảnh hồn lìa khỏi xác của các sinh mệnh khác nhau. Họ có thể có khả năng kết nối với cả những khía cạnh lìa khỏi xác và cả với những phần cha mẹ của những linh hồn như vậy trong các vương quốc cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với các động vật. Các phần cha mẹ của những con vật đang sống hoặc đã chết thường được gọi là các “tinh thần tổ” (totems). Nhiều tinh thần tổ sẽ tư vấn cho các sinh mệnh con người làm cách nào phát triển những bản năng động vật sắc xảo và tăng cường các giác quan. Pháp sư thường có một mối quan hệ gần gũi với các tinh thần tổ, đủ gần khiến các tinh thần tổ giúp bộ tộc săn bắt hoặc nuôi động vật.

Khi các chiến binh của bộ tộc đang săn bắt và tấn công một con vật, người pháp sư có thể liên lạc với tinh thần tổ của con vật đó để xin phép trước khi lấy mạng con vật làm thực 182

https://thuviensach.vn

phẩm. Trong nhiều trường hợp, con vật đã tái sinh với kiến thức là nó sẽ hy sinh thân thể của nó để nuôi dưỡng bộ tộc, và sẵn lòng làm điều đó.

Đảm bảo là sử dụng sự bảo vệ trước khi kêu gọi các tinh thần tự nhiên hay các tinh thần tổ của động vật, khi mà không phải tất cả họ là 100% Ánh Sáng Yêu Thương, vàng, rực rỡ của Thượng Đế.

Các Phép Bí Tích

Một trải nghiệm “ngộ” (satori) là một sự giác ngộ tạm thời có thể đạt được bởi việc thiền định, khai tâm bởi một đạo sư, lắng nghe một bản nhạc nào đó, đọc các câu chú hay các bài kinh cụ thể, luyện yoga, trải nghiệm sức mạnh nhóm, hay thông qua việc sử dụng các phép bí tích. Các phép bí tích là các sản phẩm thực vật hoặc động vật giúp thức tỉnh các giác quan nào đó trong cơ thể, tình cảm và tâm trí. Chúng cũng có thể khai mở cho bạn các tầng thứ astral, ether và nhân quả của sinh mệnh.

Các phép bí tích phổ biến nhất là các thực vật tác động đến hành vi, như là ayahuasca, nấm psilocybin, mescaline (thuốc gây ảo giác làm từ cây xương rồng Mexico), xương rồng San Pedro, và vài chất khác. Khi tham dự một nghi lễ pháp thuật, với những sự bảo vệ và kiểm soát thích hợp, chúng có thể tác động như các chất xúc tác cho một trải nghiệm ngộ.

Nhiều pháp sư sử dụng những chất này để giúp khai mở việc kết nối với những tinh thần khác nhau. Công dụng của thuốc có liên hệ với tinh thần của cây cối và động vật xung quanh chúng trong các cánh rừng (hay bất cứ nơi đâu chúng sống). Tất cả mọi thứ là có liên hệ với nhau, bao gồm cả thuốc từ thực vật.

Nếu bạn biết một pháp sư mà bạn có thể tin tưởng và đang có mong muốn khai mở

cho mình những trải nghiệm mới trong một điều kiện có kiểm soát cẩn thận, các phép bí tích có thể là hữu ích. Lưu ý rằng có các nguy hiểm, bao gồm xu hướng lạm dụng những chất này, dùng quá liều, không chuẩn bị đầy đủ trước khi sử dụng chúng, hay trông đợi chúng

“cứu” bạn.

Các phép bí tích có thể phục vụ như các xúc tác cho việc mang các khía cạnh của cái tôi ra bề mặt, các khía cạnh này thường bị che dấu hoặc khó truy cập. Điều đó không có nghĩa là chúng thay làm công việc của bạn cho bạn. Chúng có thể mở cho bạn một viễn cảnh của Cái Tôi Cao Hơn của bạn, hay trao cho bạn một trải nghiệm năng lượng về các chiều kích cao hơn. Cái gọi là “ảo giác” mà nhiều người trải nghiệm có thể là một sự kết hợp của nhiều thứ, bao gồm những sự phóng ra hình ảnh tưởng tượng, các khuôn mẫu nhìn thấy được của năng lượng, hay các viễn cảnh tương lai. Khi mà tất cả mọi thứ là năng lượng, các chất tác động đến hành vi cho phép bạn nhận biết được năng lượng một cách tạm thời theo một các cách khác với nhận thức thông thường.

Cac chất tác động đến hành vi có xu hướng khuyếch đại cái đã có sẵn trong tư tưởng và chúng cũng thay đổi nhận thức của bạn khiến bạn nhìn thực tại từ một quan điểm khác.

Điều này có thể là hữu ích hoặc gây hại, đặc biệt đối với những người không ổn định về tình cảm và tâm trí. Việc khuyếch đại nỗi sợ đang tồn tại, ví dụ như vậy, có thể có những tác động phá hoại, trong khi đó sự thay đổi nhận thức thoát khỏi nỗi sợ có thể là có ích. Đây là một trong các lý do tại sao môi trường trong đó các phép bí tích được thực hiện là rất quan trọng.

Trong trường hợp những người rối loạn tâm lý, nó là đặc biệt quan trọng để tạo ra một môi trường chuyển đổi nhận thức của họ khiến họ có thể tách khỏi vở kịch và tổn thương 183

https://thuviensach.vn

trong cuộc sống của họ, có lẽ đủ để đạt được sự hiểu biết có giá trị và nhận ra rằng có sự

sống vượt trên vở kịch của họ.

Chúng tôi cho rằng một số nhà vật lý và chuyên gia tâm thần học sẽ nói lên mối quan tâm của họ về việc trao những chất tác động đến hành vi cho những người không ổn định về

tình cảm, nhưng các thành viên khác của cộng đồng những người mắc bệnh tâm thần đang làm điều đó, và thường đạt được những kết quả rất tích cực. Chúng tôi lặp lại rằng những kết quả tích cực này đến từ một sự cấu trúc môi trường cẩn thận và thông minh khiến cho những bệnh nhân này cảm thấy an toàn và được ủng hộ trong trải nghiệm lâng lâng của họ.

Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai sử dụng những chất trái pháp luật, hay tham gia vào hoạt động có thể gây ra tổn thương hoặc tổn hại cho chính mình và cho những người khác.

Đây là một chủ đề gây tranh cãi và chúng tôi khuyến khích các bạn tự làm nghiên cứu cho riêng mình. Bây giờ, chúng tôi sẽ di chuyển sang các kỹ thuật khác cho việc đạt được sự

hợp nhất linh hồn.

Thiền Định Kích Hoạt Sự Thăng Lên

Kênh này đưa ra cái mà anh ấy gọi là “Thiền Định Kích Hoạt Sự Thăng Lên.” Những kỹ thuật thiền này là những sự hình dung được hướng dẫn với những sự tự ám thị, âm nhạc, và một hành trình tới một hiện trường được gọi là “khoang thăng lên”, nơi mà những người tham gia trải qua một sự khai tâm bởi những vị thầy đã thăng lên và/hoặc một tinh thể thăng lên (ascention crystal). Mục đích của những thiền định này là nâng tần số và rung động của bạn lên đủ để làm cho quá trình thăng lên của bạn dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Sự thăng lên là một quá trình bình thường, tự nhiên ngay khi một linh hồn đã đạt đến một tầng thứ hiểu biết nào đó. Xét đến cùng, nó là hoàn toàn không cần thiết để đưa ra các khóa học và các kỹ thuật thăng lên. Các bạn có thể liên hệ điều này với việc một con sâu đang tham dự một khóa học cuối tuần về cách làm thế nào để trở thành một con bướm.

Tuy thế mà, việc có một số hiểu biết về bước tiến hóa tiếp theo nhìn như thế nào và cảm thấy như thế nào cũng có giá trị của nó, thêm nữa nó là quan trọng để mọi người biết được về các trở ngại đối với quá trình tiến hóa bình thường, tự nhiên này. Những thiền định kích hoạt sự thăng lên giữ các linh hồn tập trung vào sự thăng lên về tinh thần và vật lý của họ, cái là một phần của sự tiến hóa linh hồn. Do đó, thực hiện thiền định có thể giúp chuyển đổi trọng tâm tránh xa sự tiêu cực và đi vào sự thăng lên. “Bạn tập trung vào cái gì, bạn trở

thành cái đó”, là một trong những châm ngôn ưa thích của kênh này.

Hiển nhiên điều này không có nghĩa là tất cả các bạn cần phải thực hiện những thiền định thăng lên. Bạn vẫn phải tự làm việc của mình, tìm hiểu những động lực của bạn, khám phá những niềm tin cốt lõi tiêu cực của bạn, và hàn gắn những tình cảm của bạn. Thực hiện thiền định kích hoạt sự thăng lên có thể trợ giúp bạn trong việc hàn gắn nhanh hơn và giảm bớt những sự phản kháng mà bạn đã có đối với những sự thật của chiều kích cao hơn.

Chúng tôi khuyến khích các bạn đọc các cuốn sách trước cuốn sách này, để có một sự

giải thích chi tiết về sự thăng lên về mặt tinh thần và sự thăng lên về mặt vật lý.

Hòa Nhịp Thần Thánh

Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có một rung động. Một số âm thanh là hòa hợp với sự

lành mạnh của bạn và một số thì không. Dấu hiệu linh hồn của các bạn chứa cái có thể được 184

https://thuviensach.vn

gọi là bài hát linh hồn. Khi bạn nghe những âm thanh hoặc những giai điệu hòa hợp với bài hát linh hồn bạn, nó tạo ra một trường rung động cộng hưởng đẩy mạnh sự hàn gắn của bất cứ thứ gì không hòa hợp. Nói cách khác, những âm thanh và những giai điệu hòa hợp xóa bỏ

và vượt lên bất cứ thứ gì chống đối, hay không hòa hợp.

Hòa nhịp thần thánh có thể bao gồm việc tụng kinh, đọc OM hay phát ra những âm thanh như hát hay được chơi trên các dụng cụ âm nhạc. Một ai đó thực hành các giai điệu hòa nhịp thần thành vào Cái Tôi Cao Hơn của anh ta hay cô ta và yêu cầu rằng những âm thanh và những xướng âm hoàn hảo xảy ra.

Kênh này kết hợp chặt chẽ việc hòa nhịp thần thánh vào các hoạt động thiền định thăng lên nhằm trợ giúp thêm các linh hồn trong việc nâng cao tần số của họ.

Hàn Gắn Bằng Âm Nhạc Và Âm Thanh

Thêm vào với các giai điệu và các bài kinh, có các chuỗi âm nhạc có thể kích hoạt sự

hàn gắn. Nhiều người đã biết rằng những bản nhạc cổ điển hoặc nhạc new age music nào đó có thể tăng cường hay đem lại một trạng thái hạnh phúc cho người nghe. Nghiên cứu về việc những âm nhạc như vậy có thực sự hàn gắn được hay không vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số

người thực hành bảo lưu rằng nó có thể tạo nên những sự hàn gắn kỳ diệu. Những nhà nghiên cứu khác tuyên bố rằng điều đó là vô lý. Dựa trên nguyên lý của các tần số và các rung động, chúng tôi sẽ nói rằng một sự kết hợp đúng đắn của âm nhạc và âm thanh có thể

thực sự kích hoạt sự hàn gắn trên một hoặc nhiều hơn 6 thân thể thấp.

Kênh này có những bản nhạc mà anh ấy đã đánh giá tầng thứ rung động. Âm nhạc rung động cao nhất trong hệ thống của anh ấy ở mức 6,0. Tất cả mọi thứ trên mức 5,0 được xem là có lợi ích cao, khi mà mỗi một linh hồn là độc nhất vô nhị, không phải tất cả những âm nhạc rung động cao sẽ có cùng những tác dụng.

Các bạn có thể liên hệ với kênh này để có được tên những bản nhạc và những nghệ sỹ

được khuyến khích nhất cho sự hàn gắn và sự thăng lên.

Các Liệu Pháp Thuộc Về Mầu Sắc Và Khuôn Mẫu

Ánh Sáng có một khuynh hướng rung động đặc biệt, cũng giống như âm thanh.

Không giống như âm thanh, ánh sáng chiếm một phần lớn hơn của phổ tần số. Giống âm thanh, có thể có các tần số cụ thể của ánh sáng hòa hợp với các tần số của một linh hồn cụ

thể, do đó làm cho việc hàn gắn có thể xảy ra. Nếu bạn nhìn vào một bức tranh ưa thích, như

là cảnh hoàng hôn hoặc những bông hoa, nó có thể khơi dậy sự an bình và thư giãn trong các thân thể thấp hơn. Những sự kết hợp nào đó của các mầu sắc và các khuôn mẫu có thể kích hoạt những thay đổi trong DNA. Có các cơ quan thụ cảm trong các tế bào não gửi các thông điệp đi khắp thân thể vật lý dựa trên việc một ánh sáng nào đó hay một khuôn mẫu nào đó có hòa hợp và an toàn hay không, hay là nó mang tính đe dọa.

Chúng tôi cho rằng sẽ có rất nhiều công nghệ đột phá trong lĩnh vực này trong những năm sắp tới trên Trái Đất.

Các Hình Học Thần Thánh

Các hình dáng nào đó và các đối tượng hình học nào đó có thể có một tác dụng hàn gắn trên linh hồn. Nếu bạn ngồi dưới một kim tự tháp được xây dựng một cách phù hợp, ví dụ thế, các khuôn mẫu năng lượng phát ra bởi kết cấu có thể cân bằng và hòa hợp với các khuôn mẫu năng lượng của các thân thể tinh tế của bạn. Đôi khi các hình học tăng cường 185

https://thuviensach.vn

sinh lực, vào những lúc khác chúng làm bải hoải. Sống trong các khối nhà chữ nhật hoặc hình vuông, hình dáng của hầu hết các ngôi nhà, nói chung không thuận lợi cho một trải nghiệm hàn gắn. Bạn nên thí nghiệm với các kiến trúc vòm, những ngôi nhà hình tròn, như là các căn lều, các khối trụ, và các hình dạng khác, như là các kim tự tháp, để tìm hiểu xem dạng hình nào thúc đẩy sự hàn gắn cho bạn.

Tóm tắt lại, có rất nhiều các kỹ thuật để đạt được sự hợp nhất linh hồn, và chúng tôi hy vọng chương này đã trao cho các bạn những hiểu biết sâu sắc và các ý tưởng về việc làm thế nào để gia tốc quá trình tiến hóa của chính các bạn.

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, và Cái Tôi Cao Hơn của kênh này, được chỉ định để

trợ giúp các bạn trong cuộc tìm kiếm tự do bên trong và cả bên ngoài của các bạn.

186

https://thuviensach.vn

Chương 5

Bản Chất Của Sự Giác Ngộ

Quá Trình Giác Ngộ

Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, trong sự kết nối với các Đấng Sáng Tạo.

Từ, “giác ngộ”(enlightenment), có nghĩa là rất nhiều thứ khác nhau, và nó thường liên quan đến rất nhiều trạng thái của tư tưởng. Tất nhiên, nghĩa đen của từ này là được lấp đầy bởi Ánh Sáng, cái không nghi ngờ gì là một trong các định nghĩa của nó. Bên dưới, chúng tôi đã đưa ra vài diễn tả tương ứng với những ý nghĩa khác nhau của nó, khi chúng được áp dụng vào sự tiến hóa linh hồn và xa hơn nữa.

Trước khi chúng tôi nói về các tầng thứ và các loại giác ngộ, hãy để chúng tôi khảo sát các chu kỳ mà hầu hết những linh hồn phải đi qua trên con đường hướng tới sự giác ngộ

của họ.

Các Chu Kỳ Tiến Hóa Linh Hồn

Có một chu kỳ tự nhiên xuất hiện khi các linh hồn đi qua hành trình tiến hóa dài của họ trong các thế giới thấp hơn. Một câu châm ngôn Thiền đưa ra một cách miêu tả những chu kỳ này: “Trước tiên, bạn không biết là bạn không biết, gọi là sự dốt nát, sau đó bạn biết là bạn không biết, gọi là sự khiêm tốn, sau đó bạn không biết là bạn biết, gọi là đang ngủ, sau đó bạn biết là bạn biết, gọi là giác ngộ.”

Từ một quan điểm tâm lý học, cũng có 4 chu kỳ đối với sự tiến hóa linh hồn. Đầu tiên linh hồn đang ngủ, đang mơ rằng nó là một cái tôi riêng biệt, hoàn toàn cô đơn trong một vũ

trụ thù địch, và trở nên đồng hóa với những thứ vật chất và những thứ truy cầu. Sau đó có một trải nghiệm ngộ (satori), một sự chuyển đổi bất ngờ rời xa tính vật chất, có lẽ là một kết quả của một trải nghiệm cận tử, tai nạn hay ốm đau, hay thông qua việc gặp gỡ một vị thầy hay tham dự một khóa học tâm linh. Có lẽ sự giác ngộ tạm thời này xuất hiện trong những cố

gắng thiền định đầu tiên của linh hồn, và sau đó lại trở lại sau nhiều năm thực hành. Tiếp theo trải nghiệm ngộ, toàn bộ cuộc sống và trọng tâm của linh hồn thay đổi và anh ấy hay cô ấy đang ở trên một con đường tâm linh một cách có ý thức. Có thể có vài tình tiết ngộ thêm nữa, nhưng tại một giai đoạn, sự giác ngộ dường như nhạt đi và được thay thế bằng cái được gọi là giai đoạn củng cố. Đây là nơi tất cả những khuôn mẫu cũ của tình cảm, ý nghĩ và ứng xử có xu hướng trở lại, và người tìm kiếm non trẻ có thể trở nên chán nản và nghĩ rằng anh ta hay cô ta đã đi giật lùi. Tuy nhiên, cánh cửa không bao giờ đóng lại khi nó đã được mở ra, và rất nhanh, linh hồn trẻ trung làm một sự quyết tâm để tăng trưởng và tiến hóa. Anh ấy hay cô ấy có thể tham gia việc chữa trị, một phương pháp rèn luyện tâm linh, hay đi theo những hướng dẫn của một vị thầy, trong một cố gắng hàn gắn tất cả những sự tiêu cực đang nổi lên bề mặt.

Ngay khi linh hồn đã trải qua giai đoạn thanh lọc và làm sạch cái tôi xưa cũ này, Cái Tôi Cao Hơn bắt đầu trở nên hiển nhiên hơn. Linh hồn bây giờ cố gắng để trải nghiệm sự

hợp nhất với các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của cái tôi. Khi tất cả

những phần và những khía cạnh được hợp nhất, sự giác ngộ thực sự xuất hiện.

187

https://thuviensach.vn

Có các chu kỳ nhỏ bên trong các chu kỳ lớn: ngộ, củng cố, hợp nhất và giác ngộ.

Trong công việc của kênh này, anh ấy nhìn vào một bảng hay một biểu đồ tiến hóa linh hồn cho mỗi khách hàng mà anh ấy làm việc cùng. Con đường linh hồn lý tưởng thường gồm một mô hình giống một chiếc cầu thang đi lên thượng thiên, với các khúc cong duyên dáng giữa mỗi đợt, hơn là những chỗ rẽ khó khăn, gấp gáp. Phần tiến lên của mỗi đợt cầu thang thể hiện các giai đoạn tăng trưởng nhanh của linh hồn, nơi mà những thay đổi đáng kể xuất hiện. Phần chiếu nghỉ của mỗi đợt cầu thanh thể hiện một giai đoạn làm việc kiên nhẫn hướng nội vào cái tôi, nơi dường như không có nhiều sự thay đổi đáng kể.

Các linh hồn trong giai đoạn tăng trưởng nhanh của linh hồn sẵn sàng làm những thay đổi lớn trong các cuộc sống của họ, trong khi các linh hồn trong giai đoạn hướng nội hạn chế

làm những quyết định lớn trong thế giới bên ngoài cho đến khi họ đi vào một thời kỳ tăng trưởng nhanh khác.

Khi linh hồn từ từ đi vào giai đoạn hợp nhất, những chu kỳ tăng trưởng nhanh này, được theo sau bởi một giai đoạn trầm lặng, hướng nội, được đón chào như những bước cần thiết trên con đường. Sẽ không còn sự chống đối với những giai đoạn ngừng lại không thể

tránh khỏi giữa các trải nghiệm giác ngộ tạm thời. Khi tất cả các giai đoạn của chu kỳ được chấp nhận không điều kiện như là một phần đang bộc lộ ra của cái tôi đang tiến hóa, điều đó có nghĩa là tất cả các phần của linh hồn được cởi mở với Ánh Sáng Yêu Thương của Thượng Đế. Tình yêu không điều kiện và sự chấp nhận các khía cạnh khác nhau của sự tăng trưởng linh hồn là một điềm báo cho sự giác ngộ.

Khoảng thời gian cần thiết để đạt được sự hợp nhất và sự giác ngộ sẽ thay đổi, phụ

thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tự do ý chí của linh hồn, những trải nghiệm đời sống quá khứ, và mức độ khao khát vượt qua những chướng ngại. Không có hai linh hồn đạt được sự

giác ngộ ở cùng một tốc độ, hay trong cùng một cách thức. Luôn luôn có các biến thể về thời gian và chất lượng của trải nghiệm.

Điều đó có nghĩa là, trong chu kỳ hiện nay của thế giới, một cách điển hình nó mất khoảng 20 đến 30 năm cho một linh hồn tận tâm với sự tăng trưởng tâm linh đạt tới một tầng thứ đồng nhất cao. Một vài linh hồn tiến hóa nhanh hơn và có thể đạt tới sự giác ngộ trong chỉ 10 năm, trong khi những người khác có thể mất 40 đến 50 năm trước khi có một sự đột phá ổn định và lâu dài.

Điều quan trọng là đừng phán xét chính bản thân mình nếu hành trình của bạn dường như lâu hơn mức trung bình. Bạn càng chấp nhận bản thân mình chính xác như cái bạn là, thì bạn càng nhanh chóng vượt qua sự phản kháng và di chuyển tiến lên trên con đường của bạn.

Các linh hồn trải nghiệm cái gì khi họ hoàn toàn hợp nhất? Trong mục bên dưới, chúng tôi đã mô tả vài tầng thứ giác ngộ thường được trải nghiệm bởi các linh hồn khi họ di chuyển theo con đường tâm linh. Một số người trong các bạn đã trải qua theo một cách thức sâu sắc, mãnh liệt, trong khi những người khác có thể hiểu về mặt trí tuệ, nhưng không về

mặt năng lượng.

Các Tầng Thứ Giác Ngộ

Một thứ mà tất cả những dạng của sự giác ngộ đều có chung là trước khi các bạn đạt đến đó, luôn có các rào cản và các vật chắn để nhận ra rằng tất cả là Ánh Sáng.

Có hai lý do cho thông tin mà chúng tôi đã đưa ra trong cuốn sách này. Một là để

chuẩn bị cho các bạn Thời Đại Vàng mới trên Trái Đất, và chỉ cho các bạn cái gì cần phải 188

https://thuviensach.vn

làm bên trong các bạn nhằm để là một phần của Trái Đất mới này, và thứ hai là trợ giúp các bạn trong việc đạt tới tiềm năng đầy đủ của bạn và nhận ra Người Bạn Là. Đó là sự giác ngộ.

Có rất nhiều châm ngôn về sự giác ngộ. Chúng có là thực sự hay không phụ thuộc vào trạng thái nào của tư tưởng đang được đề cập đến. Ví dụ, “Không có các con đường dẫn đến sự giác ngộ”, đề cập đến các trạng thái vô tận và không còn ham muốn mà chúng tôi sẽ mô tả

bên dưới. “Không ai có thể thất bại khi tìm kiếm sự thật,” đề cập đến giác ngộ về sự tự biết mình. Hãy để chúng tôi bắt đầu.

Tự Biết Mình

Tự biết mình vừa là một phương pháp vừa là một trạng thái của tư tưởng. Nếu bạn biết, từ khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, cái đang xảy ra cả bên trong bạn và cả bên ngoài bạn, thì bạn đã đạt tới một tầng thứ giác ngộ. Trong thực tế, chìa khóa để trải nghiệm tất cả các trạng thái giác ngộ là bắt đầu với việc thực hành tự biết mình.

Có hai tầng thứ của sự tự biết mình. Thứ nhất là trở nên hiểu biết về tất cả những rào cản và sự tiêu cực đứng chắn giữa bạn và sự hiểu biết đầy đủ về Cái Tôi tinh thần quyền năng, sáng tạo. Trong một tầng thứ trần thế, bạn nhận ra là tất cả mọi thứ tìm cách để được hiện diện đầy đủ với chính bạn và những người khác. Nếu bạn có những mục tiêu và những dự án tuyến tính trên thế giới, bạn sẽ quan sát thấy tất cả những cách bạn trở nên đồng hóa với những hoạt động trần thế của bạn và làm thế nào bạn có thể làm hỏng các kế hoạch của chính mình, hay làm mọi thứ khó khăn hơn là chúng cần. Có lẽ bạn đã tự trói buộc giá trị bản thân mình với việc bạn phải xuất hiện như thế nào khi làm những công việc trần thế, theo một số ý tưởng được lập trình trước hay một số hình ảnh của cái mang ý nghĩa thành công.

Bạn có thể nhận thấy tâm trí có ý thức của bạn đang liên tục chuẩn bị cho tương lai như thế nào, hay đang cố gắng trốn thoát quá khứ như thế nào. Bạn có thể quan sát thấy tâm trí ứng xử như thế nào khi có những thứ dường như thách thức sự an toàn và lành mạnh của thân thể vật lý. Bạn đã hiểu về sự khác nhau giữa sự nguy hiểm thực sự và sự nguy hiểm do tưởng tưởng hay sự nguy hiểm do nhận thức mà không có cơ sở trong thực tại bên ngoài, chỉ

là nỗi sợ tâm lý.

Bạn quan sát tất cả các cách bạn bị ràng buộc với những mục đích và những viễn cảnh của bạn. Sự ràng buộc là một rào cản chính đối với sự giác ngộ bởi vì bạn không hiện diện đầy đủ trong khoảng khắc nếu bạn liên tục tương lai hóa cái mà bạn khao khát như một kết quả. Tâm trí sẽ có xu hướng bị ám ảnh, liên tục vạch ra kế hoạch, và lo lắng về những hậu quả có thể của những vấn đề trần thế của bạn.

Nếu bạn thực sự chu ý đến sự chuyển động của tư tưởng, bạn sẽ thấy rằng hầu như tất cả mọi thứ bên trong tâm trí chưa giác ngộ là về sự an toàn của thân thể, hay sự bảo tồn một hình ảnh nhận thức của bản thân mà bạn đã phát triển khi lớn lên trong thế giới này.

Hãy để chúng tôi đi vào một vài động lực thêm nữa về việc tâm trí điển hình ngăn cản sự quan sát trong sạch như thế nào. Như chúng tôi đã nói trước đây, các bạn sống đồng thời trong một thế giới tuyến tính và một thế giới phi tuyến. Từ một nhận thức tuyến tính, việc lập kế hoạch và xác định mục đích là không thể tránh được, thậm chí nó chỉ là xắp đặt những cuộc hẹn hay thực hiện những nhiệm vụ gia đình. Một phần của tâm trí được định hình một cách thích hợp để giải quyết những vấn đề trần thế, nhưng khi tầng thứ đó của tâm trí can thiệp vào việc thiền định và sự quan sát trong sạch, điều đó mang các bạn rời xa sự giác ngộ

về việc tự biết mình.

189

https://thuviensach.vn

Phản ứng có lợi nhất đối với tiếng nói huyên thuyên đó của cái trí là nhận biết, mà không có sự phán xét, tâm trí đang liên tục chuẩn bị cho tương lai như thế nào. Quan sát chuyển động của tư tưởng. Nhìn xem nó liên tục mường tượng ra các viễn cảnh về cái có thể

xảy ra như thế nào. “Nếu như thế này, nếu như thế kia,” nó lảm nhảm, liên tục, không dứt.

Tâm trí nghĩ nhiệm vụ của nó là bảo vệ bạn và giữ bạn an toàn, và đến một mức độ

nhất định nó làm như vậy. Nhưng nó không hiểu rằng thân thể của bạn có một sự thông minh gắn liền với nó có thể báo động cho bạn nếu có điều gì đấy thực sự nguy hiểm. Trừ khi một ai đó đang chĩa một khẩu súng vào đầu bạn, hay một con hổ đang tấn công bạn vì bạn đã vào hang của nó, hay một tảng đá đang lăn từ trên đồi xuống, vv.., thì bạn không ở trong một mối nguy hiểm thực sự nào.

Bản ngã của bạn có tất cả những loại viễn cảnh tưởng tưởng khơi dậy nỗi sợ. Nếu bạn đã rơi vào những ảo ảnh của bản ngã, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra những cảm xúc sợ hãi trong thân thể khi bản ngã dự tính tất cả những thảm họa tưởng tượng có thể xảy ra. Nếu chúng là những mối nguy hiểm vật lý đang được thấy trước, thì đó là bởi vì bản ngã không tin tưởng vào sự thông minh trực giác của thân thể. Nếu bạn hòa nhịp vào thân thể một cách cẩn thận, nó sẽ nói cho bạn nếu có bất kỳ mối nguy hiểm thực sự nào. Có một sự khác nhau giữa sự lo lắng của bản ngã về cái ẩn sau khúc quanh tiếp theo trên con đường, và cảm giác của thân thể rằng có một tai nạn và bạn tốt nhất nên chậm lại trước khi nó xảy ra.

Khi bạn thiền định và thực hành việc tự quan sát, bạn sẽ trở nên hiểu biết hơn về sự

khác nhau giữa những mối nguy hiểm thực sự và mối nguy hiểm do tưởng tượng. Không thể

đạt được những trạng thái thiền định được mô tả bên dưới nếu bạn liên tục cảnh giác về

những mối nguy hiểm tiềm tàng, hay đang sử dụng rất nhiều thời gian và năng lượng để cố

gắng bảo vệ thân thể.

Thêm vào với mối bận tâm về việc bảo vệ thân thể và bảo vệ những hình ảnh tưởng tưởng, bắt đầu nhận ra cái gì khác làm bạn không thể tự quan sát một cách minh bạch hoàn toàn. Nó có phải là sự phán xét? Trạng thái của tư tưởng biết sự “phán xét” xuất hiện khi bạn có những hệ thống niềm tin cốt lõi tiêu cực hay những vấn đề tình cảm chưa được giải quyết khiến bạn dán nhãn là “xấu xa” hay “sai trái.” Trong thực tế, sự phán xét, như chúng tôi đã định nghĩa, là hành vi quy kết một ai đó hay một cái gì đó là sai trái, bao gồm các bạn. Điều này ngụ ý rằng bạn tin một ai đó hay một cái gì đó có thể lấy mất sự an bình, niềm vui hay trạng thái đáng khao khát của bạn.

Một ví dụ đơn giản là khi bạn đang cố gắng thiền định và ông hàng xóm thì đang khởi động một cái quạt gió. Nó là có thể để hợp nhất cái quạt gió vào sự thiền định của bạn, hay ít nhất là quan sát những cảm xúc mà nó tạo ra trong bạn. Tuy nhiên, nếu bạn rơi vào sự phán xét, một phản ứng sẽ có vẻ giống như thế này: “Người hàng xóm vô duyên, mất lịch sự. Làm sao lại đi chạy một cái quạt gió vào ngày thứ sáu lúc 7 giờ sáng? Đúng là thằng ngốc!” Sau ý nghĩ là cảm xúc của sự bực tức hoặc giận dữ hoàn toàn. Hơi thở của bạn trở nên nông và thất thường và việc thiền định của bạn bị dang dở.

Sự tự biết mình đề xuất bạn đơn giản nhận biết phản ứng và sau đó trở lại với sự quan sát trong sạch.

Dạng này của sự giác ngộ dẫn đến những dạng đáng khao hát hơn bởi vì nó phá vỡ

chu kỳ ảo ảnh. Những ảo ảnh bị xóa tan khi chúng được mang ra Ánh Sáng. Sự quan sát trong sạch mang tất cả những thứ đã bị che dấu ra Ánh Sáng – chúng chủ yếu là vô giá trị

trong kế hoạch vĩ đại về mọi thứ.

190

https://thuviensach.vn

Rào cản lớn nhất đối với sự giác ngộ là sự phản ứng thái quá của tâm trí đối với những mối nguy hiểm do bản ngã nhận thức, và sự khăng khăng của bản ngã khiến bạn cần nhiều và nhiều hơn thứ này, ít và ít hơn thứ kia, trước khi bạn có thể hạnh phúc. Trong thực tế, ghi nhận hình ảnh tưởng tưởng và cách nó bóp méo thực tại, là một phần của sự tự biết mình.

Một vị thầy gọi bản ngã là, cái “tôi bé nhỏ nghèo khó.” Nếu bạn nói lên mối bận tâm của nó, bạn có thể nói, “Tôi không bao giờ đủ tốt. Tôi phải luôn luôn phấn đấu nhiều và nhiều hơn, tốt và tốt hơn. Không gì là tôi không vượt qua. Tôi không thể nghỉ ngơi và thư

giãn, bởi vì luôn luôn có một điều gì đấy thêm nữa phải làm. Công việc nhà chưa xong. Các hóa đơn chưa thanh toán. Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi khi tôi có rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ của tôi? Cái gì xảy ra nếu ông hàng xóm lại khởi động cái quạt gió lần nữa?” Liên tục chạy, đuổi theo cái đuôi của nó, cho đến khi sự tự biết mình cuối cùng xen vào vị trí của nó.

Nhớ rằng, bạn phải quan sát cái tôi chưa giác ngộ mà không có sự phán xét. Việc cố

gắng làm nó biến đi, hay kết tội nó và xác định nó là xấu xa hay sai trái, giữ bạn trong vòng luẩn quẩn. Đơn giản nhận biết, quan sát, và theo dấu những trò hề của nó, mà không bị bắt vào các động lực hay vào vở kịch của nó.

Khi các bạn tiếp tục thực hành việc tự quan sát, cuối cùng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để giữ sự chia tách với bản ngã và những hoạt động của nó. Sau đó, tại một điểm nào đó, bạn có thể đi vào một trong những trạng thái khác của tư tưởng đi cùng sự giác ngộ.

Khi bạn tiếp tục quan sát, mà không có sự phán xét, tất cả các khúc quanh và các lối rẽ trong các tình cảm và các ý nghĩ của các bạn, có một khả năng là bạn có thể vượt qua những lan man và rỗng tuếch của cái trí và đi vào một trạng thái cao hơn, như là nhận ra sự

hoàn hảo vốn có bên trong tất cả mọi thứ và nhìn thấy tất cả mọi thứ hợp nhất với nhau như

thế nào.

Chấp Nhận Hoàn Toàn

Trái ngược với sự phán xét là sự chấp nhận. Chấp nhận hoàn toàn có nghĩa là bạn nhìn một cách chính xác vào cái đang xảy ra, từ khoảng khắc này đến khoảng khắc kia, mà không có cảm giác của việc quy kết bất kỳ thứ gì hoặc bất cứ ai là sai trái. Đây là kết quả tự

nhiên của việc quan sát trong sạch, như đã mô tả trong phần trên.

Khi có sự chấp nhận hoàn toàn, tất cả sự phản kháng với cái là, ngừng lại. Không còn bất kỳ mong muốn trốn vào quá khứ (để tránh một điều gì đấy bạn đã cho là sai trái), hay mơ

màng viển vông về tương lai (bởi vì bạn thấy hiện tại là không thể chịu đựng nổi do sự phản kháng của bạn).

Sự chấp nhận không giống với việc cam chịu một cuộc sống cực nhọc hay buồn thảm.

Nó không phải là việc giơ tay đầu hàng những thứ về bản chất là không thể chấp nhận được, như là bị đối xử vô lễ bởi những người xung quanh bạn. Trong thực tế, trước khi bạn có thể

thực sự thay đổi những thứ không thể chấp nhận được, trước tiên bạn phải hoàn toàn không phán xét và có mong muốn đối mặt với mọi thứ chính xác như chúng là, với sự quan sát trong sạch.

Sự tương tự tốt nhất chúng tôi có, là nghĩ về việc lái xe giữa hai thành phố. Nếu bạn muốn tới Seattle, và bạn nghĩ bạn đang ở San Francisco, nhưng bạn lại thực sự ở Dallas, bạn sẽ vẫn kết thúc ở Chicago. Với những người không rành về địa lý, Seattle nằm phía bắc của 191

https://thuviensach.vn

San Francisco, và Chicago ở phía bắc của Dallas. Nếu bạn muốn đến Seattle, trước tiên bạn phải chấp nhận rằng bạn đang ở Dallas thay là đang ở San Francisco, có nghĩa là bạn phải lái xe theo hướng tây bắc để tới đích của bạn.

Liên quan đến chủ đề về sự giác ngộ thông qua sự chấp nhận hoàn toàn tất cả mọi thứ

(và không thứ nào), những yêu cầu bao gồm việc chấp nhận nơi bạn là trong mọi khoảng khắc. Nếu bạn có sự chấp nhận hoàn toàn, thì bạn có thể đến nơi mà bạn thực sự muốn, bởi vì sẽ không có sự bóp méo hay sự lừa dối hiện diện. Bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ được phơi bày trước bạn trong sự rõ ràng và nó trở nên hiển nhiên một cách chính xác con đường nào bạn phải đi để giành được những mục tiêu, những giấc mơ và những viễn cảnh của bạn.

Trước đây, chúng tôi đã nói một trong những châm ngôn về sự giác ngộ, rằng không có các con đường dẫn đến sự giác ngộ. Các bạn có thể nghĩ rằng điều đó là một nghịch lý (và bạn có thể đã đúng). Làm thế nào bạn có thể đạt được sự giác ngộ nếu không có những con đường dẫn đến nó?

Nhớ rằng bạn sống trong cả thời gian tuyến tính và cả thời gian phi tuyến. Sử dụng sự

tương tự về việc di chuyển giữa hai thành phố của chúng tôi một lần nữa, trong vương quốc thời gian tuyến tính, bạn lập kế hoạch đi, lấy xe và bắt đầu khởi hành. Từ một nhận thức phi tuyến, bạn đã ở khắp mọi nơi, do đó ý tưởng lái xe từ một thành phố này đến một thành phố

khác là vô nghĩa.

Chúng tôi bắt đầu mục này với các trạng thái giác ngộ yêu cầu một số loại “hành động” hay phương pháp, và dần dần di chuyển vào những trạng thái mà không thể đạt được bằng bất cứ phương pháp nào đã biết. Tất cả mọi thứ các bạn có thể làm là tạo ra môi trường phù hợp và trạng thái tư tưởng phù hợp cho sự giác ngộ sâu hơn và cao hơn xảy ra.

Trở Thành Một Với Thượng Đế

Khi tâm trí trở nên tĩnh lặng, nó là có thể để hòa nhịp vào bất cứ thứ gì và hòa nhịp vào tất cả mọi thứ, mà không có các nhãn hiệu. Điều này được gọi là nhận thức trực tiếp. Giờ

đây, thay cho việc nghĩ, “Đó là một cái cây. Nó là một cây sồi. Nó sinh ra quả và có những chiếc lá xanh thẫm vào mùa hè,” vv.., bạn sẽ đơn giản nhận thức đối tượng một cách trực tiếp mà không tham khảo những sản phẩm của nó và ứng xử của nó. Tất nhiên, nếu cần, bạn vẫn sẽ có những sự tham khảo trong tiềm thức của mình và chúng có thể có ích khi kết nối với những người khác, nhưng tư tưởng của bạn không bị đồng hóa với cái bạn đang quan sát.

Tại một thời điểm, sẽ không còn người quan sát nữa và bạn trở nên là một với thứ bạn đang nhận thức. Điều đó có nghĩa là không có cảm giác của “Tôi” hay “ta” đang nhận thức một thứ bên ngoài cái tôi (như là cây sồi).

Một định nghĩa phổ biến của sự giác ngộ là, “Trở nên hiểu biết về sự Nhất Thể của bạn với Thượng Đế.” Bạn không còn nhận thức bất kỳ sự chia rẽ nào giữa bạn và Sự Sáng Tạo. Có một bài tập đơn giản để đạt được một trải nghiệm ngộ về điều này. Đơn giản đi vào thiền định và hình dung rằng tất cả mọi thứ bạn nghĩ bạn là-không tồn tại, và tất cả mọi thứ

bạn nghĩ bạn không là-là người mà bạn thực sự là. Nếu bạn tiếp tục thực hiện bài thiền này, bạn sẽ ghi nhận rằng tất cả các nhãn hiệu và các quy ước về cái bạn gọi là, “cuộc sống của bạn,” biến mất, nhưng sự hiểu biết của bạn về vũ trụ và về tất cả mọi thứ bên trong nó được giữ lại. Bạn đơn giản biết rằng tất cả mọi thứ tồn tại, chính xác như nó là, và bạn có thể hòa nhịp vào bất kỳ phần nào của nó và nhận thức một cách chính xác cái gì đang xảy ra. Điều 192

https://thuviensach.vn

này vượt trên tầng thứ của cái trí, mặc dù tâm trí có thể bị ràng buộc như một người quan sát, nếu cần thiết.

Làm thế nào để trở thành Một với Thượng Đế khi một ai đó bị ràng buộc trong những hoạt động trần thế? Một trong những đặc điểm của một ai đó đang trong trạng thái tư tưởng Thượng Đế là anh ấy hay cô ấy “nhìn thấy Thượng Đế trong tất cả mọi người và trong tất cả

mọi thứ.” Không còn bất kỳ sự “quy kết sai trái” hay sự phán xét nào. Linh hồn có tư tưởng Thượng Đế nắm lấy niềm vui trong tất cả mọi người, mọi nơi hay mọi thứ, và nhìn thấy vẻ

đẹp vốn có trong tất cả mọi thứ. Bản ngã, với các nhu cầu thân thể của nó và các bản năng duy trì, vv.., yên lặng. Trọng tâm là về cái gì thực sự xảy ra xung quanh (và bên trong) linh hồn. Không có sự diễn giải và sự định lượng có liên quan.

Một linh hồn có tư tưởng Thượng Đế có thể là một vị thầy bên ngoài, hay có thể ở

trong một vương quốc rất riêng tư, phụ thuộc vào cái mà anh ấy hay cô ấy được hướng dẫn, nhưng tất cả mọi người mà linh hồn đó gặp trở thành một phần của một cuộc đối đầu Thần Thánh, một cuộc gặp gỡ thần thánh, một cơ hội cho việc hợp nhất và sự Nhất Thể. Sẽ có một dạng kết nối tự nhiên và dễ dàng hiện diện, nếu cần thiết, không phụ thuộc vào sự đồng hóa với bản ngã. Điều đó là bởi tất cả mọi thứ đang đến từ nhận thức của sự hợp nhất. Không có sự chia rẽ. Nhờ vào trạng thái này, một tình yêu tự nhiên được sinh ra.

Các linh hồn trong trạng thái Thần Thánh này sẽ một cách tự nhiên trao và quan tâm chu đáo đến những người khác, mà không cố gắng quá mức để là thần thánh. Không có điều gì để chứng minh, và không có điều gì để giành được, chỉ đơn giản hành động một cách tự

nhiên theo các cách khiến tăng cường sự duyên dáng Thần Thánh của Sinh Mệnh.

Tách Ra Chân Thực

Hãy để chúng tôi nói thêm một chút về sự quan sát trong sạch. Khi các bạn đã đạt được trạng thái không phán xét liên quan đến tất cả mọi thứ đang diễn ra, cả bên ngoài và bên trong, bạn trở nên hiểu biết rằng tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là tư tưởng. Không có việc

“Tôi” hay “ta” đang làm một điều gì đấy. Nó đơn giản chỉ là sự chuyển động của tư tưởng.

Tư tưởng tự bản thân nó đang phát ra các trạng thái của tâm trí. Không còn một cái tôi đang quan sát nó. Cái tôi đã trở thành một phần của cái đang được quan sát. Giờ đây chỉ có “cái là.” Không hơn, không kém.

Không có cảm giác rằng “Tôi giận dữ.” Chỉ có một khuôn mẫu của năng lượng mà một phần của tâm trí dán nhãn là “giận dữ.” Nó trở thành một sự ham hiểu biết, một mầu sắc, mùi vị và kết cấu riêng biệt, đang chạy ngang màn hình của tư tưởng. Nó được quan sát, bởi tư tưởng, cho đến khi nó chạy qua hết màn hình và được thay thế bằng một mầu sắc, mùi vị

và kết cấu khác.

Có một thân thể vật lý, không phải tâm trí hay cái gì của bạn, chỉ một thân thể, một phần của tư tưởng, đang có các cảm giác và sự chuyển động năng lượng bên trong nó. Có một thế giới tự nhiên, hay thế giới do con người tạo ra, hay một sự kết hợp của cả hai. Có các hành tinh, các vì sao, các dải thiên hà, và tương tự. Có các hình tư tưởng của loài người và của những sinh vật khác. Có một sự chuyển động của Tinh Thần, khổng lồ và vô tận.

Tại một số điểm, trạng thái tách ra chân thực sẽ ngừng lại và cái tôi sẽ trở lại để quan tâm đến các nhiệm vụ Trái Đất. Tuy nhiên, một mức độ tách ra nào đó có thể được giữ lại luôn luôn, đủ để nới lỏng sự kìm kẹp của bản ngã, như thế bạn có thể nhìn thấy rằng không thứ gì thực sự quan trọng hơn hay kém hơn một thứ nào khác, có lẽ ngoại trừ sự tự biết mình.

193

https://thuviensach.vn

Vô Hạn

Nó là có thể, trong khi thiền định, đi vào các vương quốc phi tuyến, như thế toàn bộ

thời gian đó trở nên vô nghĩa. Tất nhiên, điều này khó mà đạt được trên thế giới bởi những đòi hỏi không dứt đối với các linh hồn để làm việc, liên kết, và quan tâm đến những nhiệm vụ hàng ngày.

Nếu bạn xắp đặt cuộc sống của bạn theo một cách thức mà những nhu cầu cơ bản của bạn được đáp ứng và bạn đã làm yên lặng bản ngã đủ để không can thiệp vào việc thiền định của bạn, thì nó là có thể để sống trong một trạng thái vô hạn.

Điều này không có nghĩa là thời gian ngừng lại. Ngược lại, một cách vật lý, thời gian tuyến tính vẫn trôi qua theo cách thức thông thường của nó. Nhưng tư tưởng của bạn không còn đồng hóa với nó. Thay vào đó, bạn tự thấy mình trong một nơi không chịu ảnh hưởng của thời gian, không có các ý nghĩ về quá khứ và tương lai. Một lần nữa, đó là sự quan sát trong sạch, nhưng giờ đây một cái gì đấy đã chuyển đổi. Thay cho việc quan sát bản ngã với những loay hoay không dứt của nó, bạn đang quan sát bản chất của chính sự sống, một điệu nhảy vô tận không có mục tiêu và không có ham muốn.

Không Ham Muốn

Nó là cực kỳ khó khăn để là một trạng thái không ham muốn nhiều hơn một vài khoảng khắc thời gian, nhưng nó là một trải nghiệm siêu phàm nhất. Sự không ham muốn thực sự xuất hiện khi bạn nhận ra, trong một tầng thứ sâu sắc và uyên thâm, rằng bạn thực sự

có tất cả mọi thứ mà bạn cần, ngay ở đây và ngay lúc này. Không có nơi đâu để đi và không có gì phải làm, chỉ đơn giản là trong khoảng khắc hiện tại.

Khi các bạn đi vào một trạng thái vô hạn, tất cả ham muốn ngừng lại và bạn trở thành Một với tất cả mọi thứ. Đối với nhiều người, đây là mục tiêu tối cao của việc thiền định và tăng trưởng tâm linh, nhưng nó không phải là kết thúc của cuộc hành trình. Trong một số

mặt, nó mới chỉ là sự bắt đầu.

Điều cuối cùng sẽ từ bỏ là ham muốn giác ngộ. Cho đến khi các bạn đạt đến điểm đó, một khao khát cháy bỏng của bạn là thoát khỏi maya, ảo ảnh, leila, hay bất cứ cái tên nào các bạn gọi nó, và nắm lấy sự Thần Thánh. Điều đó có thể trở thành một nỗi ám ảnh chi phối hoàn toàn, có lẽ đó là nỗi ám ảnh duy nhất có giá trị.

Có một Thiền Sư và một đệ tử kiêu ngạo. Người đệ tử đã cố gắng miễn cưỡng thực hành những nguyên tắc Thiền, nhưng dường như thiếu động lực. Một ngày, thầy của anh ta bất ngờ dúi đầu của người đệ tử vào một thùng nước và giữ cho đến khi anh ta kiệt sức. Vào thời điểm cuối cùng, người thầy nâng đầu của đệ tử ra khỏi thùng nước. Người đệ tử thở hổn hển trong vài phút và khi anh ta bình thường trở lại, vị Thiền Sư nói với anh ta, “Nếu trò khao khát Thượng Đế nhiều như trò khao khát hơi thở, thì cuối cùng trò sẽ tận tâm tu hành.”

Do vậy nó là tốt khi khao khát sự giác ngộ. Nhưng biết rằng tất cả những khao khát, bao gồm cả khao khát này, cuối cùng sẽ tan biến. Đó là cái mà những vị thầy ngụ ý khi họ

nói rằng không có con đường dẫn đến sự giác ngộ, không có con đường đạt được nó. Hành động cố gắng giành được một điều gì đấy trái ngược với sự giác ngộ.

Đi Vào Tĩnh Lặng

Liên hệ chặt chẽ với sự vô hạn và không ham muốn là trạng thái tĩnh lặng thực sự.

Khi tất cả ham muốn và những ý nghĩ về quá khứ và tương lai đã ngừng lại, tâm trí không 194

https://thuviensach.vn

còn bất cứ lý do nào để tiếp tục những phương thức không ngừng nghỉ của nó và như thế

cuối cùng nó rơi vào im lặng.

J. Krishnamurti, trong sổ tay và trong nhiều tác phẩm của anh ấy, mô tả trạng thái tĩnh lặng. “Một lá cỏ trở thành một thứ kỳ diệu. Một điều gì đấy không tên và vô danh, một điều gì đấy thần thánh đi vào sinh mệnh, không mời, không dự kiến. Nó đến qua cánh cửa mở khi tâm trí đã ngưng lại tiếng nói huyên thuyên không dứt của nó…”

Nếu bạn từng có vài khoảng khắc không có bất cứ chuyển động của ý nghĩa nào, thì bạn biết rằng trạng thái tĩnh lặng có giá trị hơn tất cả những trải nghiệm có giá trị mà các linh hồn đã tích lũy trong cuộc hành trình của họ trên thế giới. Khi bạn trở lại với các vương quốc của không gian và thời gian, không có gì giống như vậy. Bạn đã thay đổi mãi mãi.

Trong một trạng thái tĩnh lặng thực sự, tất cả mọi khoảng khắc được đóng nhãn mới.

Nó cứ như thể là bạn đang nhìn tất cả mọi thứ lần đầu tiên, vào mọi lúc.

Đây là trạng thái của cái mà Krishnamurti đã viết, “Sự thật là mảnh đất không lối vào.” Nếu bạn đang trên một lối vào, thì bằng định nghĩa này, bạn bị khóa trong thời gian và không gian, đang chờ đợi cho một điều gì đấy đạt được trong tương lai. Tuy thế, bạn có thể

lựa chọn đơn giản là với trải nghiệm đó, khi nó là một phần của cái là. Quyết định một cách có chủ ý ra khỏi lối đi đó không phải là câu trả lời, bởi vì bạn vẫn còn trên một lối đi, trong trường hợp này là lối đi của sự từ bỏ. Xét đến cùng, sự từ bỏ làm việc nếu nó được mang đến cực điểm của nó, bởi vì từ bỏ có nghĩa là từ chối, trong ý nghĩa thực sự của ngôn từ, và nếu bạn từ chối tất cả mọi thứ, thì thứ duy nhất giữ lại là sự thật tuyệt đối, cái có thể không bao giờ bị từ chối. (Ở đây, chúng tôi không sử dụng định nghĩa truyền thống về sự từ chối, cái có nghĩa là khước từ việc nhìn vào sự thật. Thay vào đó, chúng tôi đang làm trống rỗng tư

tưởng của chúng ta về tất cả mọi thứ cho đến khi không còn gì ở lại ngoại trừ cái tồn tại bên dưới và bên trên tất cả sự nhận thức.)

Trở Nên Trống Rỗng Hoàn Toàn – Đi Vào Hư Không

Một số vị thầy tâm linh nói về việc hợp nhất với tất cả mọi thứ, và đó là một con đường đi đến sự giác ngộ, hay chúng tôi nên nói là, thuộc tính giác ngộ. Một thứ khác là cái được gọi là con đường trái ngược, cái về bản chất bao gồm việc kết thúc của bản ngã, hay cái chết của cái tôi bé nhỏ. Trong trạng thái này, có sự trống rỗng hoàn toàn, không có gì. Không còn bất cứ một khái niệm nào về Thượng Đế, hay thậm chí là Sự Sáng Tạo. Đơn giản là sự

trống rỗng (void), vượt trên tất cả hình dạng và vật chất. Thực sự không có từ nào để mô tả

khoảng trống này, nhưng nó có ý nghĩa cực kỳ lớn lao đối với những người đã đi vào trạng thái đó. Tất cả mọi thứ chúng tôi có thể làm là mô tả một số trạng thái của tư tưởng đã được trải nghiệm khi các linh hồn hiện ra từ trạng thái không sinh mệnh này.

Điều Chưa Biết

Một trong những chìa khóa của sự giác ngộ là một sự sẵn lòng đối diện với điều chưa biết. Bản ngã luôn luôn rút về sự tiện lợi và quen thuộc của điều đã biết, nhưng việc trở nên dính mắc vào nó, xét đến cùng, là một cái chết chậm. Trong khi cái chết thực sự là một sự

kết thúc của cái đã biết, nỗi sợ cái chết nảy sinh từ sự ràng buộc vào cái đã biết.

Loài người đang ở trong một cuộc khủng hoảng vĩ đại bởi vì sự ràng buộc của nó với cái đã biết. Einstein đã nói rằng các vấn đề của chúng ta không thể được giải quyết tại một tầng thứ khi mà chúng được tạo ra bên trên tầng thứ đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải có mong muốn khám phá vào điều chưa biết và buông bỏ sự ràng buộc với núi kiến thức của 195

https://thuviensach.vn

chúng ta. Những ký ức được tích lũy, trong khi có ích tại một số thời điểm, là một cạm bẫy đối với linh hồn trên con đường giác ngộ.

Khi một người sẵn sàng nói, “Tôi không biết”, thì có sự khiêm tốn và một mong muốn tìm kiếm một cách tiếp cận mới.

Lý do thực sự mà bản ngã sợ điều chưa biết là nó e ngại sự qua đời của chính nó và nó nghĩ nếu nó không có một cái gì đấy hữu hình để nó bám vào, thì nó sẽ ngừng tồn tại. Có lẽ

điều đó là đúng, từ một nhận thức, nhưng cũng có thể mang bản ngã vào sự thẳng hàng với linh hồn. Điều này yêu cầu niềm tin, một cái gì đấy mà bản ngã không thấy thuận tiện.

Với sự tự biết mình, chúng ta có thể ghi nhận tất cả những cách tinh vi và không tinh vi mà bản ngã cố gắng quay trở lại với sự quen thuộc. Tuy thế chúng ta quyết tâm vượt lên trên cái hộp bé nhỏ gọn gàng mà chúng ta đã tự xây nên cho mình.

Hầu hết các linh hồn, khi họ nói về việc sống bên ngoài hộp, không nhận ra rằng họ

vẫn đang sống trong một chiếc hộp. Có lẽ nó là một chiếc hộp lớn hơn và nhiều màu sắc hơn cái hộp mà hầu hết loài người đang sống, nhưng nó vẫn là một chiếc hộp.

Sự duy linh về cơ bản cũng là một chiếc hộp lớn hơn. Thay là tin tưởng vào những thứ vật chất, giờ đây chúng ta tin vào những thứ với một bản chất lớn hơn. Tuy thế bản thân niềm tin là một chiếc hộp, như thế chúng ta đã trao đổi từ một chiếc hộp rất hẹp, đông đúc, kém màu sắc (sự truy cầu vật chất) lấy một chiếc hộp trang trí đẹp hơn và rộng hơn. (niềm tin của chúng ta vào Thượng Đế, hay một vũ trụ tâm linh). Chúng ta vẫn bị bẫy, bởi vì chúng ta đã tạo ra hình ảnh về Thượng Đế bên trong chính chúng ta. Chúng ta đã tự thuyết phục mình rằng đây là thật và chúng ta nghĩ là đã đến được một nơi cao quý, nhưng chúng ta đang tự đánh lừa chính mình. Thượng Đế là không giới hạn. Nếu chúng ta có một hình ảnh tĩnh, khóa cứng về cái Thượng Đế là, thì chúng ta đã bị bẫy trong một chiếc hộp to hơn do chính chúng ta tạo ra.

Để hoàn toàn ra khỏi hộp, ra ngoài tất cả những chiếc hộp, chúng ta phải buông bỏ tất cả những khái niệm về Thượng Đế. Điều này giống với việc buông bỏ ham muốn sự giác ngộ. Cho đến khi chúng ta ở trong một trạng thái giác ngộ, chúng ta thực sự không biết nó là gì. Chúng ta có các ý tưởng về nó, chúng ta đã đọc vô số những cuốn sách về nó, chúng ta đã từng ngồi dưới chân của rất nhiều bậc đạo sư và đã được nói cho biết về nó, nhưng đó không phải là nó. Như một Thiền Sư đã nói, “Sự giác ngộ không phải là cái mà bạn nghĩ.” Do đó, chúng ta phải vượt lên trên tâm trí để sự giác ngộ hé nở nơi chúng ta.

Vui Sướng Và Say Mê

Các linh hồn đã vượt lên trên tâm trí và đi vào sự vô hạn, sự không ham muốn và sự

tĩnh lặng cảm thấy say mê khi họ trở lại thế giới. Vui sướng và say mê là các trạng thái tự

nhiên xuất hiện khi một người đã thoát khỏi sự tiêu cực của bản ngã. Trong một ý nghĩa kỹ

thuật, chúng xuất hiện khi một người đã hoàn toàn chấp nhận tất cả mọi thứ. Một cách thú vị, điều này trái ngược với sự từ chối hoàn toàn đã đề cập bên trên. Sự chấp nhận và sự từ chối là các con đường trái ngược nhau, nhưng chúng đều dẫn đến sự giác ngộ (hay là đến mảnh đất không lối vào của Krishnamurti). Đây là nói dối nghịch lý. Để ở trong một trạng thái vui sướng và say mê, bạn phải chấp nhận sự phi giác ngộ (non-enlightenment) cũng như sự giác ngộ (enlightenment).

Trong giáo phái Sufi của Hồi Giáo, sự bất hạnh và nỗi đau khổ được tôn vinh nhiều như niềm vui và sự thành công. Nếu bạn sẵn lòng chấp nhận tất cả những tình cảm, thì nó là 196

https://thuviensach.vn

có thể để cảm nhận niềm vui say mê thậm chí ở giữa những bất hạnh và đau khổ. Trong khi nghịch lý này không được tìm thấy trong những người bị ràng buộc với bản ngã, nó tạo ra ý nghĩa hoàn hảo cho những người đã chấp nhận “cái là” một cách hoàn toàn và trọn vẹn. Nếu có sự chấp nhận tất cả mọi thứ, bao gồm cả sự tiêu cực, thì không có sự phản kháng. Khi không có sự phản kháng, thì không có nỗi đau hay sự ràng buộc. Khi không có nỗi đau hay sự ràng buộc, thì có năng lượng vô hạn, niềm vui sướng và sự say mê.

Điều Không Thể Biết

Vượt trên tâm trí là vương quốc của điều không thể biết. Nó là không thể biết bởi vì chúng ta không thể biết nó, nhưng chúng ta có thể trải nghiệm nó. Tâm trí phải giữ tĩnh lặng trong khi đối mặt với điều không thể biết bởi vì không có cách để hiểu hay giành được nó.

Nó không có ranh giới, không có đường biên. Không có chiếc hộp. Chúng ta không thể chạy đua cho sự an toàn của những ý tưởng và những khái niệm của chúng ta. Chúng không hơn được. Chúng ta ở trong lãnh thổ chưa được thăm dò và những la bàn và những tấm bản đồ là vô giá trị ở đây. Thậm chí việc cố gắng nói về nó trong cuốn sách này cũng là một việc có ít hiệu quả. Tuy thế bằng việc nói về nó, chúng tôi kích hoạt một điều gì đấy sâu bên trong linh hồn, một điều gì đấy mới mẻ trong từng khoảng khắc, một điều gì đấy không thể định nghĩa, vào bất kỳ lúc nào.

Sự say mê và vui sướng không xảy ra trong điều không thể biết; chúng xảy ra khi chúng ta trở lại từ cuộc hành trình của mình và đi vào thế giới. Điều không thể biết là sự

trống rỗng (void), một điều gì đấy chúng ta không thể giải thích, và khi chúng ta quay lại, nó là hoàn toàn có thể để được lấp đầy với Tình Yêu và Tình Thương Không Giới Hạn của Thượng Đế. Chúng ta trở lại thế giới một cách sung sướng bởi vì chúng ta tự do đối với nó, thậm chí khi chúng ta ghi nhận rằng một thân thể/tâm trí/nhân tính là một phần của nó. Cái tôi nhỏ bé đó có một cái tên, tuổi, công việc, gia đình, vv.., tuy thế chúng ta tôn vinh tất cả về

nó bởi vì nó là một phần của cái là.

Ngay khi chúng ta đã tới các vương quốc của sự giác ngộ, chúng ta có một sự lựa chọn. Chúng ta hoặc có thể ở đó, vui sướng mãi mãi, ngồi trong một hang động đâu đó cao trên các ngọn núi, hoặc chúng ta có thể mang một số những trạng thái đó trở lại thế giới với chúng ta và dạy những người khác. Chúng ta không thể dạy họ cách đạt được sự giác ngộ, nhưng chúng ta có thể chia sẻ với họ năng lượng của chúng ta và trao cho họ các công cụ và các kỹ thuật có thể giúp họ trên hành trình của họ. A Course In Miracle có nói “Bước cuối cùng được thực hiện bởi Thượng Đế.” Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể hướng dẫn các linh hồn cách tạo ra môi trường phù hợp cho sự giác ngộ xảy ra, nhưng Thượng Đế có tiếng nói cuối cùng.

Đó là mục đích của cuốn sách này – hướng dẫn các linh hồn đến nơi mà Thượng Đế

bên trong có thể thực hiện bước cuối cùng.

Môi trường cho sự giác ngộ bắt đầu với sự hợp nhất linh hồn. Ngay khi tất cả những phần của cái tôi được thẳng hàng, nó giống với việc mở khóa một tổ hợp có nhiều phòng.

Chỉ khi tất cả các phòng được thẳng hàng thì cái còng mới bị phá bỏ và khóa mới được mở.

Hầu hết các bạn, những người đang đọc cuốn sách này đang ở trên Trái Đất để học về

sự giác ngộ và giúp đỡ những người khác tìm kiếm nó. Mục tiêu của các bạn đơn giản là dẫn những linh hồn khác đi bao xa mà họ có thể về phía sự giác ngộ. Điều này có nghĩa là ở trên thế giới, ít nhất là một thời gian. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ nhìn vào cách làm thế

197

https://thuviensach.vn

nào để mang sự giác ngộ vào thế giới. Trước khi tới đó, hãy để chúng tôi nhìn vào hai chủ đề

phổ biến hơn.

Sự Giác Ngộ Và Các Quyền Năng Tâm Linh/Huyền Bí

Một vài câu hỏi hiển nhiên khởi lên khi chúng tôi làm việc với các sinh mệnh con người, liên quan đến bản chất của các phép mầu, sự chữa bệnh tự nhiên và các quyền năng tâm linh và trực giác tiên tiến, do đó chúng tôi sẽ nói tóm tắt về các khả năng này.

Như các bạn biết, một linh hồn không cần phải đạt tới một trạng thái giác ngộ để thực hiện chức năng huyền bí hay trực giác, và trong thực tế, có những người thực hiện phép mầu chỉ có một tầng thứ hiểu biết sơ đẳng (so với những hành giả yoga, các rishi và các nhà hiền triết đã sử dụng cả cuộc đời để thiền định và phụng sự).

Ngược lại, những linh hồn giác ngộ có thể hoặc không chủ ý thực hiện chức năng huyền bí và trực giác. Trong một số mặt, việc có được những quyền năng này chẳng khác gì việc giành được giải thưởng khuyến khích. Nói cách khác, những khả năng như vậy trở nên ít ý nghĩa hay là không thích hợp khi một người đã giác ngộ.

Tuy thế mà, hãy để chúng tôi nói về cái được gọi là “các quyền năng” huyền bí và khả

năng trực giác.

Có thể huấn luyện tâm trí (và thân thể) trình diễn những phép màu, nhưng trừ khi những hành động này được thấm đẫm tình yêu không điều kiện và tư tưởng cao hơn, việc chữa lành hiếm khi được lâu dài và trọn vẹn. Đôi khi nó là thích hợp cho một linh hồn học trước về các quyền năng tâm linh và huyền bí trong sự tiến hóa linh hồn của họ. Nó giống như câu chuyện nhử bằng củ cà rốt trong tâm lý học. Linh hồn có thể trao cho bản ngã/nhân tính con người một trải nghiệm ngộ liên quan đến việc sử dụng “các quyền năng cao hơn,”

trong hy vọng là điều đó sẽ thổi lên động lực cần thiết để tận tâm với một cuộc sống phụng sự và tăng trưởng tâm linh.

Nhiều linh hồn, những người đã đang trên con đường tâm linh trong một thời gian dài, thấy rằng rất khó phát triển các quyền năng huyền bí và trực giác của họ. Điều này là bởi họ

thiếu khả năng trình diễn những phép mầu, những phép chữa lành, kết nối ngoại cảm, hay những việc tương tự. Rất có thể là vì mỗi con đường của một linh hồn là khác nhau và Cái Tôi Cao Hơn của một sinh mệnh có thể xác định rằng việc tập trung vào các quyền năng huyền bí và tâm linh có thể là một sự chệch hướng với cái nó cho là những điểm trọng tâm quan trọng hơn trong quá trình học tập.

Ngay khi một linh hồn đã thực hiện được một tầng thứ hợp nhất cao, các quyền năng huyền bí và quyền năng tâm linh là một kết quả tự nhiên của một tầng thứ hiểu biết đó. Bạn không cần tìm kiếm chúng; chúng sẽ đến với bạn.

Những người có các quyền năng tiến tiến phát triển cao hầu hết đều cho rằng họ cảm thấy một sự Nhất Thể với con người, nơi chốn hay sự vật có liên quan trong các phép chữa lành nhiệm mầu hay trong kết nối ngoại cảm. Ví dụ, nếu họ đã học nghệ thuật tiến tiến psychokinesis (di chuyển đồ vật bằng tâm trí), họ sẽ cảm thấy một sự cộng hưởng hay mối quan hệ thân thiết với các đồ vật và trở thành Một với chúng. Sự kết nối tư tưởng này có thể

được hình thành giữa những con người, những nơi chốn và những sự vật khắp vũ trụ. Việc trình diễn được những khả năng này một cách ổn định có nghĩa là bạn đã thực sự đi vào một trạng thái của sự Nhất Thể với tất cả.

198

https://thuviensach.vn

Đối với những người đang di chuyển nghiêm túc trên một con đường tâm linh, nó là không cần thiết để lo lắng về việc sử dụng những quyền năng và những năng lực của bạn cho lợi ích của loài người. Điều đó sẽ tự nhiên xuất hiện mà không cần nghĩ nhiều. Nến bạn quan tâm về việc có hay không sử dụng những khả năng này cho lợi ích của tất cả, thì bạn cần vượt qua những sự ngờ vực và những nỗi sợ của bạn. Có lẽ nỗi sợ tiêu cực cốt lõi của bạn là bạn sẽ rơi trở lại bóng tối và mất đi tất cả những thứ mà bạn đã đạt được trên con đường giải phóng linh hồn. Trong trường hợp này, bạn có thể cần vượt qua nỗi sợ đó trước khi sẵn sàng sử dụng một cách ổn định những quyền năng huyền bí và những quyền năng tâm linh của bạn.

Nếu bạn gặp một vị thầy chứng tỏ được những khả năng tiên tiến và muốn dạy chúng cho bạn, hãy đi sâu vào bên trong và hỏi Cái Tôi Cao Hơn của bạn nếu đó là cách sử dụng tốt nhất thời gian và năng lượng của bạn. Biết rằng những khả năng này là có sẵn bên trong bạn, nhưng chúng có thể ngủ yên, đang chờ đợi sự kích hoạt phù hợp. Khi sự kích hoạt xuất hiện, những khớp thần kinh hoạt động trong não, kết nối các vùng cơ căng và vỏ não theo một cách khiến các khả năng huyền bí được phục hồi.

Đừng so sánh bạn với những người khác đã có những quyền năng vĩ đại hơn. Đó không phải là thước đo cho một tầng thứ tiến hóa của linh hồn. Quan tâm đến chính bản thân mình với việc hàn gắn những nỗi sợ và niềm tin nhỏ mọn. Thực hiện các quyền năng của sự

tự biết mình. Đây là quyền năng có uy lực vượt xa việc ảnh hưởng đến người khác về mặt tâm linh.

Tiếp theo, hãy để chúng tôi nhìn vào mối quan hệ giữa sự giác ngộ và việc thăng lên.

Sự Giác Ngộ Và Việc Thăng Lên

Chúng tôi đã nghe thấy câu hỏi, “Nếu các hành giả yoga và các bậc đạo sư là rất giác ngộ, thì tại sao các thân thể của họ vẫn già đi và chết?” Câu trả lời phụ thuộc vào tầng thứ

trọng tâm của linh hồn giác ngộ. Nếu mục tiêu của vị thầy là để giúp các linh hồn thay đổi những tình cảm và tâm trí của họ, thì việc họ làm với thân thể có tầm quan trọng nhỏ bé. Họ

có thể đã hoàn thành các bài học Trái Đất từ lâu và đang đơn giản ở đâu đó một thời gian để

đảm bảo những lời dạy của họ được đồng hóa bởi các linh hồn với một sự tận tâm cho việc tăng trưởng tâm linh.

Mặt khác, nếu lời dạy bạn đầu là làm thế nào để tôn quý ngôi đền thần thánh được gọi là thân thể vật lý, thì họ có thể chứng minh một số quyền năng siêu việt về việc trẻ mãi không già. Cho đến tận khi chuyển đổi, nó đã là cực kỳ khó khăn cho hầu hết linh hồn, thậm chí là những hành giả yoga và những bậc đạo sư, giữ được thân thể vật lý của họ trong hàng trăm hay hàng nghìn năm. Đó là vì rung động của Trái Đất đã rơi xuống thấp khiến trong một thời gian ngắn, họ đã bắt đầu tiếp nhận sự tiêu cực của số đông quần chúng.

Giờ đây Trái Đất đó đang thăng lên trong rung động, nó sẽ trở nên dễ hơn cho các linh hồn chứng minh sự bất tử vốn có của thân thể vật lý. Trong vòng 30 đến 40 năm tiếp theo, một lượng lớn các linh hồn sẽ đi qua sự thăng lên về mặt vật lý. Điều này đã được nói chi tiết trong các cuốn sách của chúng tôi.

Hãy trở lại với vấn đề ban đầu của chúng tôi, “Cái gì là mối quan hệ giữa sự giác ngộ

và việc thăng lên?” Chúng tôi sẽ nói rằng nếu một linh hồn thực sự được hợp nhất, sẽ có cả

sự giác ngộ về mặt vật lý và về mặt tâm linh, và cả một sự chỉnh sửa thân thể con người vào dạng tinh thể ánh sáng. Nhiều vị thầy đã để lại thân thể Trái Đất, không có đủ các mảnh hồn được hợp nhất vào phần cha mẹ của cái tôi nhằm để bất tử hóa thân thể vật lý. Nếu họ vừa 199

https://thuviensach.vn

mới đến Trái Đất trong một thời gian ngắn nhằm mang đến một lời dạy cụ thể, phần cha mẹ

của linh hồn có thể giữ an toàn trong các vương quốc cao hơn và có thể kêu gọi mảnh hồn nguyên thủy đang sống trong một thân thể con người trở về để hợp nhất với gia đình hồn của anh ấy hay cô ấy, vì vậy xả bỏ thân thể.

Khi nhiều và nhiều linh hồn mang các phần cha mẹ của họ xuống thân thể vật lý thông qua việc hợp nhất những khía cạnh con người của họ, đường chia cắt giữa các vương quốc vật chất và tinh thần sẽ bị xóa bỏ, cho phép các linh hồn trải nghiệm Thiên Đường thực sự trên Trái Đất.

Trong lúc đó, chúng tôi kiến nghị rằng các bạn nên tiếp tục hàn gắn và làm tiến hóa 6

thân thể thấp của các bạn và hợp nhất các mảnh hồn của các bạn. Chúng tôi, Cái Tôi Cao Hơn của Sal và các Đấng Sáng Tạo, sẽ là những người hướng dẫn của các bạn trong quá trình này. Kêu gọi sự trợ giúp từ chúng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc được giúp đỡ.

Chương cuối cùng của cuốn sách này mang đến một cái nhìn vào một số cách để ở

trên thế giới, trong lúc đang sống trong một trạng thái hợp nhất linh hồn.

200

https://thuviensach.vn

Chương 6

Hợp Nhất Linh Hồn Trên Thế Giới

Làm Thế Nào Sống Trên Thế Giới Nhưng Không Thuộc Về Thế Giới Cho đến tận ngày nay, các sinh mệnh giác ngộ với các linh hồn được hợp nhất đầy đủ

đã không thể ở trên thế giới nhiều hơn sự cần thiết. Đó là vì cuộc sống tâm linh đã bị xem như tách biệt với cuộc sống trần thế trong hầu hết các nền văn hóa, và niềm tin phổ biến đã là không thể có cả hai cùng một lúc. Các bạn từ bỏ thế giới để làm một giáo sỹ, thầy tu, nhà hiền triết, nhà thần bí, rishi, bậc đạo sư, vị thánh, nhà tiên tri, hay một số người tu hành khác.

Hầu hết các tôn giáo và những người tâm linh đã không được phép lập gia đình, hay ít nhất không được mong chờ như vậy. Cái gọi là các chuyên gia của những nền văn hóa này đã cho rằng nó là không thể khi vừa thực hành một đời sống tâm linh và vừa xây dựng một gia đình cùng một lúc.

Rất nhiều những nền văn hóa cổ đại có các nghi lễ vượt qua về bản chất chia cuộc sống thành các giai đoạn riêng biệt, phụ thuộc vào thời gian và tầng thứ biểu hiện của sự tiến hóa linh hồn. Ví dụ, một người đàn ông và phụ nữ khi còn thơ ấu, tự do làm những việc mà những đứa trẻ thường làm, như là chạy trong thiên nhiên, chơi các trò chơi và tương tự, có lẽ

trong 12 năm đầu đời, sau đó họ sẽ làm việc để giúp đỡ gia đình, có lẽ học cách săn bắn, trồng trọt hay làm nghề mộc cho đến khoảng năm 20 tuổi, và sau đó họ sẽ xây dựng một gia đình và tập trung hầu như toàn bộ vào việc nuôi dạy những đứa trẻ. Cả hai cha mẹ có các công việc liên quan đến nuôi sống gia đình, hay nếu họ đã có đủ của cải, sẽ thuê mướn những người khác làm việc trong lúc đó họ dành thời gian cho những đứa trẻ.

Từ một góc nhìn khác, có lẽ khi cha mẹ khoảng 35 tuổi, những đứa trẻ sẽ bắt đầu lập gia đình riêng của họ (phụ thuộc vào tuổi của họ) và các bậc cha mẹ sẽ bắt đầu cuộc sống tâm linh. Những người đàn ông thường được gọi là những già làng của bộ tộc và những người phụ nữ là những bà già. Đời sống tâm linh sẽ tiếp tục cho đến khi thân thể vật lý chết đi, tại một thời điểm họ sẽ thường trở thành những người hướng dẫn tinh thần của bộ tộc. Có những thuận lợi và những bất tiện với hệ thống chia ngăn này. Những điểm thuận lợi là mỗi công việc có thể được thực hiện hiệu quả hơn và trọn vẹn hơn bởi vì không có những sự xao lãng. Nếu bạn đã lập gia đình, đó là việc bạn đã làm. Bạn không cần cố gắng từ bỏ con đường tâm linh trong lúc những đứa trẻ đang lớn lên. Mặt khác, không phải tất cả các linh hồn tiến hóa ở cùng một tốc độ, do vậy nếu bạn đã mong đợi chuyển đổi ngay lập tức khi bạn 20 tuổi, nó sẽ là khó khăn cho một số linh hồn. Một vài những bộ tộc giác ngộ hơn ghi nhận tính độc nhất vô nhị của các cá nhân và làm những sự sửa đổi cho những đứa trẻ “đặc biệt”, hay những người có rất nhiều khó khăn.

Trên thế giới ngày nay, hầu hết các nền văn hóa không còn tuân theo các truyền thống này. Con người được mong đợi làm việc, lập gia đình và khám phá tâm linh cùng một lúc, đó là một điều hết sức khó khăn cho hầu hết các linh hồn.

Nhiều những bậc thầy đã thăng lên và những sinh mệnh tiến hóa cao khác đang quan sát Trái Đất nói rằng điều kỳ diệu thực sự là khả năng tham dự đầy đủ vào trái đất, cùng lúc đó có thể thực hành các trạng thái hiểu biết giác ngộ đã được mô tả trong chương trước.

201

https://thuviensach.vn

Làm thế nào để giác ngộ hoàn toàn và vẫn tham gia đầy đủ vào thế giới đã luôn là một câu hỏi sâu sắc. Bạn có rời bỏ tất cả mọi thứ và ngồi trên một ngọn núi để thiền định trong phần đời còn lại, thành lập một đạo viện, hay xây dựng một nhà thờ? Hay bạn hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày, trao sự sáng suốt cho những người có thể nhận ra bạn đằng sau bộ đồ

công sở, hay bộ quần áo bảo hộ?

Bạn không cần phải đợi cho đến khi bạn giác ngộ hoàn toàn để tìm ra câu trả lời cho vấn đề đó. Sử dụng lời khuyên đã được đưa ra trước đây. Tự hỏi chính mình, từ khoảng khắc này đến khoảng kia, “Cái Tôi Cao Hơn của tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?”

Kênh này và người hướng dẫn tinh thần yêu dấu của cô ấy, Leah, đã phát triển các cách để khám phá cái mà họ gọi là con đường tối ưu trong cuộc sống. Điều đó có nghĩa là bạn yêu cầu những trải nghiệm thúc đẩy sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của linh hồn, hạnh phúc và sự lành mạnh trong mọi hoàn cảnh. Ý tưởng ở đây là có một con đường tối ưu hóa sự tăng trưởng linh hồn hơn bất kỳ con đường nào khác.

Bạn có thể chỉ rõ các đặc điểm của con đường tối ưu: “Đây là dòng thời gian thúc đẩy tầng thứ cao nhất có thể của sự tăng trưởng linh hồn, hạnh phúc và sự lành mạnh.” Sau đó bạn tập trung chú ý vào cái thực sự quan trọng. Có thể có một số con đường thúc đẩy rất nhanh sự tăng trưởng linh hồn, nhưng chúng có thể không được vui vẻ hay tốt cho sự lành mạnh tổng thể của bạn. Nhiều hành giả yoga đã vắt kiệt sức các thân thể của họ, hay thậm chí đốt sạch các hệ thống của họ, bằng cách luyện quá nhiều tư thế, hay các bài thiền kundalini. Thiền định 6 tiếng một ngày có thể tạo ra sự giác ngộ nhanh, nhưng với cái giá như thế nào?

Thêm ý tưởng về sự hạnh phúc và lành mạnh vào với sự biểu hiện của sự tăng trưởng linh hồn cho phép sự nhẹ nhàng cho thân thể và tạo ra một cảm giác tốt tổng thể bên trong cái tôi.

Bạn có thể nhận ra là con đường tối ưu là thiền định khoảng 2 giờ một ngày, hoặc một giờ ngồi và một giờ đi bộ trong tự nhiên. Bạn có thể lưu ý rằng một lối sống cân bằng khuyến khích sự lành mạnh hơn một lối sống chay trường nghiêm ngặt, và 4 giờ tĩnh lặng một ngày và 6 giờ dành cho việc phụng sự vị tha hay làm các công việc của con người là sự

phân phối tối ưu của bạn.

Mặc dầu kênh này không thiền định vài tiếng mỗi ngày, anh ấy đi bộ trong tự nhiên nhiều khi thời tiết cho phép. Ngoài ra, anh ấy chọn đặt một giới hạn bao nhiêu khách hàng sẽ

gặp trong một ngày, trong lúc đó cũng linh động, đặc biệt khi đi du hành.

Ghi nhớ trong tâm tính độc nhất vô nhị của mỗi linh hồn trên Trái Đất, điều quan trọng là không áp đặt những giá trị của bạn quá nặng lên những người khác. Nỗi ám ảnh Cứu Thế (Messiah complex) đang sống và thịnh hành trên Trái Đất. Có một số ví dụ tinh tế và không tinh tế lắm trên thế giới về sự chữa lành và sự hàn gắn. Trong khi một chế độ ăn chay trường nghiêm ngặt, ví dụ thế, có nhiều lợi ích sức khỏe, không phải tất cả các linh hồn đã sẵn sàng cho điều đó hay làm tốt được điều đó. Nghiên cứu của kênh này đã dẫn anh ấy đến kết luận rằng một chế độ ăn kiêng những thực phẩm hữu cơ nửa sống và nửa chín có thể làm việc tốt hơn cho nhiều người. Do đó, khi nhiều người đang thuyết phục về các lợi ích của một lối sống cụ thể, lưu ý rằng cái phù hợp với họ không nhất thiết là phù hợp với bạn.

Bạn có thể phát hiện ra, khi bạn sửa đổi lối sống của bạn để tối đa hóa sự tăng trưởng linh hồn của bạn, hạnh phúc và sức khỏe, rằng bạn là linh động hơn những người khác ở một số mặt. Ví dụ, kênh này có một số đường biên nghiêm ngặt với việc ăn kiêng mà anh ấy 202

https://thuviensach.vn

không bao giờ vượt qua, trong khi vào những lúc khác anh ấy sẽ sửa đổi và nới lỏng những nguyên tắc một chút. “Khi ở Rome, hãy làm những việc mà người Rome làm,” làm một số

hành động, đặc biệt khi nó thúc đẩy thiện chí và lòng tin giữa mọi người.

Sử dụng ví dụ về thực phẩm, kênh này không dùng thịt đỏ, các sản phẩm hàng ngày và gluten, như một nguyên tắc chung. Tuy nhiên, có những thời điểm, khi đi du hành ở nước ngoài, anh ấy sẽ sử dụng một chút gluten, và thậm chí ăn một thứ gì đó có chứa một chút sản phẩm hàng ngày lúc này hay lúc khác, nhưng anh ấy rất nghiêm ngặt đối với thịt đỏ (vì nhiều lý do chúng tôi sẽ không đi vào ở đây).

Một trong những mối bận tâm lớn nhất chúng tôi gặp phải với những linh hồn con người liên quan đến việc tiếp nhận sự tiêu cực của thế giới. Đó là lý do tại sao, trong thời quá khứ, những sinh mệnh giác ngộ chỉ ngồi thiền định trên các ngọn núi cao, cách xa mọi người. Tuy nhiên, khả năng của họ để giúp đỡ hành tinh đã bị giảm thiểu đáng kể bởi những hành động này, như vậy một lần nữa chúng tôi đang nói về sự cân bằng ở đây.

Ở trên thế giới nhưng không thuộc về nó có nghĩa là tham gia vào thế giới và tiếp cận những người mà bạn có thể giúp đỡ, trong lúc đó vẫn đang tu dưỡng và chăm sóc bản thân mình khi bạn bắt đầu tiếp nhận sự tiêu cực. Nó có nghĩa là bạn không đồng hóa với những thứ của thế giới này, mà bạn tôn trọng những người đang bị bắt vào những ảo ảnh. Bạn học cách ghi nhận bản chất nghiện của cuộc sống hiện đại mà không chỉ trích nó và không buộc tội những linh hồn thiếu giác ngộ là đang “đầu độc tâm trí của bạn,” hay bất cứ sự phán xét nào khác. Cùng lúc đó, bạn ghi nhận rằng hầu hết mọi người trên Trái Đất đang ngủ về mặt tâm linh. Trong một số trường hợp, đó là công việc của bạn để thức tỉnh họ, trong khi ở

những trường hợp khác bạn phải để họ tiếp tục ngủ.

Bạn tạo nên các mối quan hệ của bạn với những người khác trên cơ sở từng trường hợp một. Một kích cỡ không vừa cho tất cả. Trong khi các vấn đề trên Trái Đất có thể ở tầm vũ trụ, không phải tất cả mọi linh hồn cần cùng một cách tiếp cận để giải quyết chúng. Ví dụ, một số linh hồn thiên về thị giác, trong khi những người khác thiên về thính giác, và những người khác thiên về kỹ năng vận động, hay thiên về cảm giác. Bạn có thể cần sửa đổi cách tiếp cận của bạn để giúp đỡ dựa trên loại người mà bạn đang làm việc cùng.

Ở trên thế giới này nhưng không thuộc về thế giới có nghĩa là giữ sự chia tách khỏi vở

kịch và sự chấn động của cuộc sống thường ngày, mà không lệch sang sự từ chối. Điều đó có nghĩa là không xem mọi thứ là quá nghiêm trọng, tuy thế có tình yêu và tình thương cho những người vẫn đang bị bắt trong vở kịch. Bạn đã từng ở đó và làm việc đó. Bạn đã từng bị

hạ xuống vào bóng tối và đã bị bắt trong các ảo ảnh của bản ngã. Bạn biết nó được cảm thấy như thế nào. Do đó, nó sẽ dễ dàng để có tình thương cho những người vẫn còn tin rằng mục đích của cuộc đời là tích lũy tiền của, thu thập “những món đồ,” hay có được sự tán thành từ

những người khác.

Bạn có thể được hướng dẫn để là một vị thầy hữu hình, là một nhà hàn gắn, là một người tư vấn hay là một người làm việc nhân đạo, hay bạn có thể thích giữ trong sự ẩn danh và làm cái mà bạn có thể giúp loài người một cách thầm lặng. Bất cứ điều gì bạn làm, giữ sự

thận trọng đối với các cách tinh vi và ranh ma mà bản ngã có thể sử dụng để bẫy bạn trở lại vào sự đồng hóa với thế giới.

Những Hoạt Động Thương Mại Giác Ngộ

Trong những năm gần đây trên Trái Đất, đã có rất nhiều hoạt động thương mại nhấn mạnh ý tưởng “win-win.” Trong khi điều này nghe có vẻ tốt trên lý thuyết, đưa nó vào thực 203

https://thuviensach.vn

tiễn thường có một chút khó khăn hơn. Chúng tôi lấy, ví dụ, ý tưởng về bán hàng đa cấp.

Trong khi có rất nhiều những cấu hình khác nhau của những mô hình thương mại cho loại này của các công ty, cái ý tưởng rằng bạn càng giúp những người khác bán được các sản phẩm và các dịch vụ của họ, bạn càng có lợi.

Nếu các sản phẩm là thật sự có ích và được bán với giá hợp lý, điều đó có thể làm việc tốt trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, rất nhiều những công ty này, trong một cố gắng để trao cho tất cả những người ở “cấp dưới” một phần trăm lợi nhuận, khiến việc bán lẻ các sản phẩm với một cái giá cao hơn nhiều so với các thương hiệu “trung bình” được bán ra bởi các công ty không có một chương trình bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, thận trọng với bản ngã trong những công ty như vậy. “Tôi đang làm rất nhiều để giúp những người trong nhánh của tôi. Tôi dạy họ các chiến thuật tiếp thị và các nguyên tắc động lực thành công. Tôi đang làm giàu và đang làm việc tốt trên thế giới.”

Nhưng liệu bạn có đang thực sự trao quyền cho mọi người? Hay động lực của bạn trong việc giúp người khác đã bị điều khiển bởi ham muốn thu lời nhiều hơn và nhiều hơn?

Khi khảo sát những hoạt động thương mại này, hãy sử dụng trực giác của chính bạn.

Nếu một sản phẩm hay một dịch vụ cảm thấy phù hợp với bạn, bạn nhìn thấy những kết quả

xác thực khi những người khác sử dụng chúng, và công ty dường như có những người yêu thương chân thật ở ban lãnh đạo, thì nó có thể có giá trị với bạn khi đầu tư rất nhiều thời gian và năng lượng trong một thương vụ như vậy. Chúng tôi nhấn mạnh “rất nhiều thời gian và năng lượng”, bởi vì trong hầu như tất cả các trường hợp, việc xây dựng một mạng lưới thành công hay một việc bán hàng đa cấp thành công là công việc khó khăn, hay ít nhất đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng trong việc liên tục dõi theo mọi người và giúp họ vượt qua các chướng ngại của họ.

Bất chấp cấu hình thương mại cụ thể nào bạn dính líu vào, ưu tiên hàng đầu là giúp đỡ

loài người. Tiền luôn luôn là ưu tiên thứ hai. Nếu có bất kỳ ngờ vực nào thậm chí như là bạn bị điều khiển bởi sự phụng sự nhiều hơn là bởi tiền bạc, đó là lúc tái đánh giá và xem lại chiến thuật kinh doanh của bạn.

Không có gì sai với việc trở nên giầu có. Leah, trong bài nói của cô ấy bên dưới, sẽ đi vào ý nghĩa siêu hình của tiền bạc và tài chính. Bây giờ, hãy để chúng tôi lưu ý rằng bạn nên thiền định hàng ngày trước và sau khi giải quyết công việc thương mại, và hỏi chính bạn một cách chân thật rằng có hay không sự phụng sự những người khác được xem là ưu tiên cao hơn so với tiền bạc và tài chính.

Trước khi chúng ta trở lại với Leah, hãy để chúng tôi xem xét một sự khảo sát nhanh về các mô hình tiền tệ và kinh tế. Điều này đã được nói chi tiết trong các cuốn sách trước của chúng tôi.

Để có được một nền kinh tế giác ngộ, cần phải có một trách nhiệm và sự công bằng trong việc sự dồi dào được phân phối như thế nào. Nó không có nghĩa là một phúc lợi xã hội đáng khao khát, không hơn một hệ thống với những người siêu giầu và siêu nghèo. Nó có nghĩa là có những sự kiểm tra và những bản đối chiếu trên những thứ như là hệ thống ngân hàng, lãi xuất, tỷ giá đồng tiền, và tương tự. Cho đến khi tất cả mọi người đủ giác ngộ để

quản lý đồng tiền theo những cách giác ngộ, các bạn vẫn cần tạo dựng nên một hệ thống khó để lạm dụng.

Việc loại trừ nghiệp vụ ngân hàng dự trữ nhỏ và lãi kép là những nơi tốt để bắt đầu.

Những hệ thống này tạo ra “nghiệp trái ngược” trong những người dân thường, có nghĩa là 204

https://thuviensach.vn

họ đang trao ra nhiều hơn là đang nhận vào về mặt năng lượng. Dù là đang đầu tắt mặt tối cả

ngày để làm ra một lượng tiền nhỏ, hay là đang trả gấp 2 hay 3 lần giá trị thỏa thuận của một cái gì đấy do bởi lãi kép, những hệ thống này duy trì việc làm giầu cho những người giầu hơn và làm nghèo những người nghèo hơn.

Một chính sách tốt khác là sử dụng một đồng tiền có giá trị thực đối với xã hội, hoặc tạo ra những chứng chỉ đại diện cho một cái gì đấy của giá trị thực, như là một hệ thống tiền tệ dựa trên vàng và bạc. Trong hầu hết các nước trên thế giới, các bạn có các ngân hàng trung ương in ra tiền, hay ủy quyền cho chính phủ in tiền, tùy từng trường hợp. Họ sử dụng nghiệp vụ ngân hàng dự trữ nhỏ để tạo ra tiền từ không khí. Các bạn cần một hệ thống được dựa trên giá trị thực, như là các kim loại quý hay đất đai phụ thêm.

Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết xa hơn về chủ đề này ở đây, bởi vì chúng tôi đã khảo sát sâu các hệ thống tài chính của của thế giới trong các cuốn sách trước. Tuy nhiên, chúng tôi thúc giục các bạn làm một số nghiên cứu và xem xét việc bắt đầu một hệ thống tiền tệ mới nếu bạn là một phần của một cộng đồng có chủ ý.

Một lần nữa, đây là điều hạnh phúc khi nói chuyện với các bạn. Chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, đang làm việc cùng các Đấng Sáng Tạo.

Bây giờ chúng tôi cực kỳ vui sướng được một lần nữa giới thiệu linh hồn sinh đôi của Sal, Leah, trao bài nói hài hước độc nhất vô nhị và thấu suốt đối với chủ đề về sự thịnh vượng.

Leah Và Sự Thịnh Vượng

Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Leah. Rất vui được nói chuyện với các bạn một lần nữa. Kênh này đã yêu cầu tôi nói về chủ đề sự thịnh vượng, là một trong các chủ đề yêu thích của tôi. Mặc dầu Tôi chưa bao giờ có thân thể trên Trái Đất, Tôi và nhóm phụ tá của tôi từ Hội Đồng Ngân Hà đã nghiên cứu các hệ thống kinh tế và tài chính của các bạn trong một số thời gian. Thật là một mớ hỗn độn! Nó giống như cái gọi là “vua một xứ” đã làm khá nhiều để triệt tiêu những cố gắng sáng tạo của các bạn. Tuy thế mà, họ đã đánh giá quá thấp các bạn.

Như kênh này đã nó nhiều lần, các bạn là các sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo. Nhiều người trong các bạn đã ngạc nhiên là làm sao điều này lại có thể khi các bạn dường như đã tranh đấu với chủ đề về tiền bạc và tài chính. Có lẽ các bạn cần một kiến thức mới về cách làm sao chơi trò chơi tiền bạc.

Hãy bắt đầu với một thành ngữ đơn giản về sự thật liên quan đến mục đích của trò chơi tiền bạc và làm cách nào để chơi nó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Tốt. Bởi vì đây là toàn bộ

câu chuyện trong một đoạn văn. Đây là cách chiến thắng trò chơi tiền bạc:

Bạn xắp đặt cuộc sống của bạn theo một cách mà bạn sẽ làm điều bạn thích, và thu nhập của bạn đáp ứng phù hợp hoặc vượt quá những chi tiêu của bạn (sau thuế).

Nó là thế. Chúng tôi đề suất bạn lặp đi lặp lại đoạn văn trên cho đến khi bạn hiểu được nó một cách đầy đủ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng. Phần đầu tiên dường như làm bạn vấp ngã rất nhiều. Làm cái mà bạn thích dường như không được ủng hộ

bởi các hệ thống kinh tế trên Trái Đất. Tuy nhiên, đây là một vấn đề của động cơ thúc đẩy.

Nếu bạn thích điều bạn đang làm và nó hóa ra là công việc khó khăn trên thế giới (cái mà nó thường là), bạn sẽ mong muốn đặt thời gian cần thiết và năng lượng cần thiết vào nó bởi vì nó là cái bạn thích làm. Nó sẽ có vẻ không giống công việc khó khăn đối với bạn (mặc dù 205

https://thuviensach.vn

đối với những người khác, nó dường như không chỉ là công việc khó khăn, mà họ có thể

nghĩ bạn điên rồ khi thử làm nó).

Phần thứ hai của công thức là toán học thuần thúy. Đó là, trừ khi bạn khiến nó khó khăn hơn điều nó thực sự là, bằng cách gắn giá trị của bản thân bạn vào việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền hay có bao nhiều tiền. Có hai cách tiếp cận đối với phần thứ hai này: Gia tăng thu nhập của bạn, giảm các chi tiêu của bạn, hoặc cả hai. Nó thực sự rất đơn giản. Trong lúc bạn đang lập kế hoạch tăng thu nhập của bạn, bạn có thể được gọi ý giảm quy mô, hay đơn giản hóa lối sống của bạn. Đó có thể là một bài tập buông bỏ sự ràng buộc của bạn với nhiều thứ.

Ồ, và thêm một mục nữa. Hãy xem lại mục đích của tiền bạc. Sẵn sàng chưa? Đó là: Mục đích của tiền bạc là làm cho việc trao đổi các hàng hóa và dịch vụ dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Một lần nữa, đó là tất cả với tiền bạc. Tiền tồn tại giống như là bạn có một tải cam và trở nên mệt mỏi với việc ăn chúng, bạn sẽ không cần phải chất chúng vào một chiếc xe cút kít mang ra chợ và đổi lấy những quả táo.

Tiền là đặc biệt thích hợp nếu những quả táo và những quả cam không chín cùng một lúc. Thay cho việc giữ những quả táo không ăn cho đến khi cam chín (trường hợp mà những quả táo có thể thối), bạn có thể bán chúng và sử dụng tiền một vài tháng sau để mua những quả cam.

Bạn có thể nói, “Leah, điều này là hiển nhiên. Tại sao bạn lại đi vào những điều cơ

bản như vậy?”

Nó có thể là cơ bản, nhưng một lượng rất lớn trong các bạn dường như đang vật lộn với những vấn đề này. Một số người trong các bạn đã có các bậc cha mẹ lớn lên trong thời kỳ suy thoái. Những người khác có niềm tin rằng không bao giờ có đủ, được truyền qua nhiều đời sống.

Bạn đã được trao chìa khóa để xóa bỏ những niềm tin này trong cuốn sách này và chúng tôi đề xuất bạn làm những nỗ lực hàng ngày thực hành các kỹ thuật và các quy trình có ở đây.

Các bạn sống trong một vũ trụ dồi dào vô hạn. Các bạn giàu có một cách tự nhiên, trừ

khi bạn tin vào điều khác. Kênh này giàu có, cho dù anh ấy không có nhiều tiền, khi xem xét từ quan điểm của giới siêu giàu.

Một số người đã tích trữ tiền gửi trong các nhà băng, nhưng họ là nghèo. Họ đến từ

niềm tin rằng không bao giờ có đủ, cho dù tài khoản nhà băng của họ nói lên điều khác.

Nhiều linh hồn trên Trái Đất có hàng tỷ dollar (hay Euro, vv..), nhưng họ cảm thấy họ

phải có nhiều và nhiều hơn nữa. Chính trạng thái tâm lý này đang phá hủy thế giới tự nhiên, khi các nguồn tài nguyên bị khai thác nhằm để kiếm nhiều tiền hơn nữa.

Như đã nói nhiều lần, bản chất của bản ngã là không bao giờ thỏa mãn. Các bạn, những người yêu dấu, là những người báo hiệu của một hệ thống kinh thế giác ngộ mới, một hệ thống trong đó tiền phục vụ con người chứ không phải là phục vụ cho thứ gì khác. Như

thế, tại sao các bạn lại trao cho một phương tiện trao đổi trung gian nhiều năng lượng đến vậy?

Không có gì sai trái với việc có tiền nếu bạn sử dụng nó cho việc cải thiện chính mình và nhân loại. Kênh này thích có điều kiện để du hành bất cứ khi nào anh ấy muốn, tới bất kỳ

206

https://thuviensach.vn

đâu anh ấy muốn. Điều đó không có nghĩa là anh ấy tiêu tiền một cách phung phí (anh ấy không làm vậy). Anh ấy đảm bảo là những thứ cơ bản được thực hiện, như là việc có đủ tiền để in cuốn sách này, vv..

Để tăng thu nhập của bạn, bạn phải xúc tiến với một kế hoạch và sử dụng các kỹ thuật biểu lộ đã được mô tả trong cuốn sách này (và ở đâu đó) để trợ giúp bạn trong việc hoàn thành kế hoạch đó. Để giảm bớt chi tiêu, hầu hết các bạn có thể làm được điều đó mà không mất đi bất cứ thứ gì có giá trị thực. Đơn giản hóa. Tống khứ cái mà bạn không thực sự cần.

Dễ chịu với những thứ nhỏ bé.

Một số người trong các bạn là các vị thầy, các nhà hàn gắn và các nhà tư vấn, những người dường như có rắc rối trong việc nhận tiền cho những dịch vụ của các bạn. Ồ có lẽ bạn cảm thấy nó không phải là tâm linh khi yêu cầu tiền bạc cho công việc này. Khi tiền là một sự trung gian trao đổi trên hành tinh, nó có thể được sử dụng để trao đổi những thứ có giá trị

vô hạn. Tất cả các linh hồn đang trong thân thể có thể sử dụng tiền một cách sáng suốt để

giúp chính họ tạo ra cái mà họ thực sự muốn. Càng nhiều linh hồn đang làm cái mà họ yêu thích, thì thế giới càng hạnh phúc và nhiều ánh sáng hơn. Tiền bạc không phải là gốc rễ của tất cả ma quỷ, mà đó là sự ràng buộc vào tiền bạc (hay sự ràng buộc với bất cứ thứ gì giống như thế).

Hãy để chúng tôi sử dụng chút ít thời gian về chủ đề của những nhà hàn gắn, những nhà tư vấn và những vị thầy đang có rắc rối với việc nhận cái mà họ xứng đáng. Tất nhiên, từ

một quan điểm tối hậu, không ai trong các bạn có thể nhận cái mà bạn xứng đáng, bởi vì bạn có giá trị vô hạn. Tuy thế, việc biết rằng giá trị bản thân của bạn là lớn hơn bất kỳ lượng tiền nào là bước đầu tiên rất tốt trong việc nhận ra sự thịnh vượng. Hãy có mong muốn yêu cầu và đón nhận. Nếu một ai đó có rất nhiều tiền, nhưng kém sức khỏe, họ có thể rất hạnh phúc được trả tiền bạn một cách hào phóng cho cái mà họ đã nhận. Bạn có mong muốn nhận sự

hào phóng đó?

Thử hình dung, ngay bây giờ, rằng một ai đó đang trả cho bạn rất nhiều tiền vì những công việc chữa trị của bạn. Bạn cảm thấy như thế nào bên trong? Bạn có biết ơn vì món quà, hay là một điều gì đấy cảm thấy không thoải mái trong thân thể bạn? Hãy chân thật. Có lẽ

cha mẹ bạn đã làm việc vất vả hàng ngày, với tiền lương tối thiểu, để nuôi dưỡng bạn, và bạn cảm thấy tội lỗi khi đang nhận hàng trăm dollar cho vài giờ làm công việc mà bạn yêu thích.

Nếu thế, hãy làm việc cần thiết để hàn gắn, giải phóng và hợp nhất những cảm xúc.

Nhiều người trong các bạn xem việc “tiếp thị” là một từ bẩn thỉu. Mặc dầu sản phẩm hay dịch vụ của các bạn có thể hấp dẫn một vài linh hồn có thể hòa nhịp một cách trực giác vào bạn và tìm kiếm bạn, thông thường hơn, bạn sẽ cần để mọi người biết rằng các sản phẩm và các dịch vụ của bạn là đang tồn tại. Điều đó có nghĩa là phát triển các website, các tờ báo, các blog, các video, các tập quảng cáo, các thẻ mua bán, và nhiều công cụ khác để giới thiệu các dịch vụ của bạn cho mọi người.

Bạn có thể chọn chấp nhận được phỏng vấn bởi các đài phát thanh và truyền hình, biết là một số thông tin sẽ đến được với một vài người. Tuy thế, tất cả những điều bạn làm tạo nên động lượng. Liên tục phát ra tuyên bố và tăng cường những cố gắng của bạn để thu hút sự chú ý của mọi người.

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm một ai đó đã thành công trong một lĩnh vực tương tự với cái mà bạn đang làm, và tìm hiểu xem làm thế nào họ đạt được thành công. Một 207

https://thuviensach.vn

số nhà hàn gắn và các vị thầy thành công cảm thấy hạnh phúc khi trao các bí mật của họ, và thậm chí có thể dạy một khóa học về cách làm sao thực hiện được cái mà họ đang làm.

Nhớ rằng, hệ thống kinh tế giác ngộ mà bạn muốn tạo ra không dựa trên sự cạnh tranh, thiếu thốn và khan hiếm. Nếu bạn đang giúp đỡ các đồng nghiệp, có nhiều hơn là đủ

các khách hàng. Việc ủng hộ những nhà hàn gắn và những vị thầy khác, cũng như chính bạn, có thể tăng cường trường cộng hưởng giữa bạn và những nhà hàn gắn và những vị thầy khác.

Điều này có thể đóng góp rất lớn vào sự lành mạnh toàn cầu.

Nếu bạn đang đến từ một vị trí có đủ cho tất cả mọi người, bạn sẽ hấp dẫn những người tốt bụng, yêu thương và rộng lượng đang có mong muốn trả tiền cho bạn vì những sự

phụng sự của bạn.

Tiền không thể mang hạnh phúc đến cho bạn, nhưng nó có thể trợ giúp bạn trong việc hoàn thành mục đích và nhiệm vụ của bạn trên Trái Đất, cái sẽ mang đến hạnh phúc cho bạn.

Những người chỉ trích kênh này và những người khác vì lấy tiền khi trao đổi công việc tâm linh đã không hiểu nhu cầu cân bằng giữa trao và nhận. Kênh này phả trả 10% thu nhập từ

công việc của anh ấy như một loại thuế. Thêm nữa, anh ấy chấp nhận trao đổi và mua bán nếu có một thứ gì có giá trị mang lại lợi ích cho cả anh ấy và các khách hàng của anh ấy.

Anh ấy không đuổi bất kỳ ai thành thực với sự tăng trưởng tâm linh nhưng không có tiền để

trả cho dịch vụ của anh ấy.

Để chúng tôi tóm tắt những điều bên trên, bằng việc nói nó theo một cách hơi khác.

Chúng tôi biết một số người trong các bạn đã có các đời sống tiếp nhận những lời nguyền nghèo khó, hay đang tin rằng sự nghèo khó là một đức hạnh. Điều duy nhất mà sự nghèo khó làm được là nó giữ những người chân thật, thương yêu – những người tin vào điều này, tương đối bất lực trong việc mang sự thay đổi tích cực đến với thế giới.

Bạn là có giá trị vô hạn. Do đó, không có lượng tiền nào là quá nhiều để trao cho bạn.

Nếu một ai đó với rất nhiều tiền cảm thấy nó là phù hợp khi trao cho bạn hàng triệu dollar chỉ để được là bạn, thì chắc chắn là, có một sự tự trọng cần thiết để chấp nhận món quà.

Nếu một ai đó đề nghị trả tiền cho bạn, hãy chấp nhận nó một cách biết ơn. Bạn có thể

nghĩ rằng sẽ có những người rất hạnh phúc được trao tiền cho bạn vì bạn đang làm cái mà bạn muốn làm. Bạn đáng giá với điều đó. Học cách nhận. Một số người trong các bạn là những người cho ra vĩ đại, bây giờ là lúc mở rộng trái tim mình, tâm trí và ví của bạn để sự

thịnh vượng của bạn đi vào.

Kênh này có một trong các câu châm ngôn nổi tiếng của anh ấy: “Con tàu của bạn đang chờ đợi để ra khơi, nhưng bạn lại đang khóa bến cảng.” Nói với bản ngã hãy yên lặng và đứng im, và sau đó trở lại với sự hiểu biết rằng bạn là quyền năng và sáng tạo vượt trên các thước đo. Vương quốc của Thượng Thiên là của bạn, bây giờ, và điều đó bao bồm cả sự

thịnh vượng tài chính.

Chúng tôi, Leah và Hội Đồng Ngân Hà, ở đây để trợ giúp các bạn trong việc vượt qua tư tưởng nghèo khó. Nó là một ảo ảnh. Có nhiều hơn là chỉ đủ trên thế giới và trong vũ trụ, bất kể là nền kinh tế đang như thế nào. Nhiều người phát đạt thậm chí trong cuộc suy thoái.

Tất nhiên, bạn có thể cần tập trung vào các nguyên tắc tâm linh một cách trọn vẹn hơn điều bạn hiện đang làm. Nhưng dù sao đó cũng là một việc tốt để làm. Nếu bạn dường như

đang trải nghiệm sự thiếu thốn, hãy cảm ơn là bạn có một điều gì đó để làm. Biết ơn rằng 208

https://thuviensach.vn

bạn đang khám phá các lý do tại sao bạn lại phải đánh vật với tiền bạc. Biết rằng bạn đang làm những sự thay đổi sâu, cơ bản trong sinh mệnh bạn để hấp dẫn nhiều hơn.

Khi rung động của Trái Đất tăng lên, nó sẽ trở nên dễ hơn và dễ hơn để tạo ra cái mà bạn thực sự khao khát. Giữ sự chú ý của bạn mạnh mẽ và tập trung. Biết rằng bạn đã đang sáng tạo nên cái mà bạn thực sự muốn.

Tôi là Leah, luôn luôn bên cạnh các bạn. Nhiều phúc lành, các bạn yêu dấu.

Nói Thêm Về Các Cộng Đồng Giác Ngộ

Xin chào một lần nữa, các nhà Tạo Hóa yêu dấu. Chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của kênh này, cùng với những người hướng dẫn tinh thần khác nhau của anh ấy.

Chúng tôi đã đi sâu trong các cuốn sách trước của chúng tôi liên quan đến các cộng đồng tâm linh có chủ ý. Chúng tôi cũng đã nói tóm tắt chủ đề này trong chương 2 của cuốn sách này.

Tầm quan trọng của chúng tôi trong các cuộc thảo luận trước đây tập trung vào việc làm thế nào các cộng đồng được thành lập và vận hành. Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào điều gì mà những nhóm sinh mệnh con người sẽ làm ngay khi họ đạt được sự hợp nhất linh hồn.

Một linh hồn đã hợp nhất vẫn có một bản ngã, nhưng vai trò của nó chỉ là phụng sự

cho Cái Tôi Cao Hơn trong bất cứ cách nào mà Cái Tôi Cao Hơn cần nhằm hoàn thành nhiệm vụ và mục đích của linh hồn trên Trái Đất.

Bản ngã là quan trọng bởi vì nó đặt ra các đường biên và định rõ không gian, như thế

thân thể vật lý có thể sống tương đối bình ổn và điều hòa. Đây là vai trò hợp lý của nó.

Bên trong cộng đồng, chức năng của bản ngã là giúp cân bằng những nhu cầu của cá nhân với các nhu cầu của nhóm. Điều này có nghĩa nó là quan trọng để thể hiện những nhu cầu và những khao khát cá nhân, trong khi đang biết rằng chúng có thể không được đáp ứng tất cả theo những quan điểm của bản ngã. Sự linh động là chìa khóa để có thể thực hiện chức năng trong một cộng đồng giác ngộ. Tất cả thành viên của cộng đồng là độc nhất vô nhị và có những nhu cầu riêng. Một linh hồn đã đồng nhất đến một cách tự nhiên từ một trạng thái dư thừa cả bên trong và bên ngoài và, do đó, có rất nhiều để trao cho những người khác. Tuy nhiên, tình yêu và tình thương không có gì để làm với một cảm giác về bổn phận. Các bạn lựa chọn trợ giúp những người khác một cách tình nguyện trong một sự đa dạng những cách thức, và sự hợp tác này nảy sinh một cách tự nhiên từ Mệnh Lệnh Thần Thánh (Divine Order).

Cho dù cộng đồng của bạn là 10 người hay 100 người, một sự cân bằng hoàn hảo có thể đạt được giữa những nhu cầu bên trong và bên ngoài của nhóm.

Khi các linh hồn đạt được sự đồng nhất, các khả năng tâm linh và trực giác được phục hồi, có nghĩa là bạn được mở rộng với các thông điệp từ Cái Tôi Cao Hơn của bạn. Cái Tôi Cao Hơn của bạn có thể nhìn nhận một cách sáng suốt những cộng đồng này là phù hợp với bạn (hay không) và sẽ hướng dẫn bạn theo cách phù hợp. Như vậy, những người tập hợp cùng nhau trong cộng đồng sẽ được thu hút đến với nhau một cách tuyệt diệu và sẽ là một sự

cân bằng đối với cái cần thiết cho sự thành công của một cộng đồng giác ngộ. Trong trường hợp như vậy, các bạn sẽ có sự cân bằng hoàn hảo của các kỹ năng, các nghề nghiệp, các loại giao tiếp, các tầng lớp, vv…

209

https://thuviensach.vn

Thêm vào với việc tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, cân bằng, các linh hồn hiểu biết cao tạo ra một trường cộng hưởng xung quanh họ có tác dụng như một trường lực Ánh Sáng, giữ những năng lượng tiêu cực không cho xâm nhập. Do đó, như đã được mô tả trong nhiều lời dạy, các linh hồn với xu hướng tiêu cực sẽ không thể thậm chí nhận thức được một cộng đồng như vậy khi rung động của nó hoàn toàn không giống với các linh hồn tiêu cực, và họ

sẽ đi ngang qua nó mà không đặt sự tiêu cực của họ lên nó.

Đây là sự bảo vệ tới hạn của các cộng đồng Ánh Sáng. Không cần thiết sự hiện diện quân sự, hay những người bảo vệ xung quanh. Như “A Course In Miracle” đã viết, “Sự an toàn của tôi nằm trong việc không có sự bảo vệ.” Hiểu rằng không có gì để chống lại, các linh hồn giác ngộ biết rằng họ là quyền năng và sáng tạo vô hạn, và cùng với nhau họ phát ra một Ánh Sáng không thể bị đánh bại.

Tất nhiên, có rất ít linh hồn giác ngộ hoàn toàn trên Trái Đất ở thời điểm hiện tại, do vậy những cộng đồng được hình thành trong vài năm tiếp theo sẽ có rất nhiều hạn chế. Sẽ

cần có những biện pháp lâm thời để giúp những cộng đồng này đạt được viễn cảnh đã mô tả

ở đây. Đó là một trong những mục tiêu của cuốn sách này – đưa ra một lối đi xuyên qua bãi chiến trường của sự phân mảnh linh hồn vào một Thời Đại Vàng mới của những linh hồn đồng nhất, giác ngộ.

Một Viễn Cảnh Về Thời Đại Vàng Mới

Khi ngày 21 tháng 12, 2012 trôi qua trên Trái Đất, rất nhiều người nghĩ rằng sự kiện này báo hiệu việc kết thúc của bóng tối trên hành tinh. Họ đã mong chờ được di chuyển vào một chiều kích khác, để lại thế giới của khổ cực và đau đớn lại phía sau.

Đối với một vài người, điều đó đã thực sự xuất hiện, nhưng hầu hết loài người đã chưa sẵn sàng đi vào Thời Đại Vàng mới. Vẫn còn quá nhiều công việc bên trong cần phải làm. Trong khi nhiều người yên tâm rằng ngày tận thế đã không xảy ra và những thảm họa lớn đã bị ngăn chặn, họ thắc mắc, “Bây giờ sao đây?”

Hầu hết loài người cho rằng Thời Đại Vàng là một câu chuyện khó tin, một sản phẩm của lối suy nghĩ mơ mộng hão huyền. Chắc chắn rằng, việc trông đợi thời đại thịnh vượng và dồi dào này đơn giản rơi từ trên trời xuống loài người một cách may mắn đúng là lối suy nghĩ mơ mộng hão huyền.

Cuốn sách này đưa ra một sự lựa chọn khác đối với thứ xằng bậy cũ kỹ đó (same old stuff (SOS)). Nếu có vài nghìn linh hồn mua cuốn sách này và bắt đầu thực hành các phương pháp, các kỹ thuật và các quy trình được mô tả ở đây, điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt đáng kể trong việc làm thế nào để Thời Đại Vàng mới thực sự hé lộ trên Trái Đất.

Tác giả và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy không quá ngây thơ cho rằng cuốn sách này là tất cả những thứ cần thiết. Chắc chắn là có nhiều vị thầy tuyệt vời và nhiều lời dạy tuyệt vời mà các bạn có thể lựa chọn. Hy vọng của chúng tôi là các bạn sẽ tìm thấy những con đường tốt nhất để hợp nhất linh hồn của bạn và phục hồi lại tài sản thừa kế của bạn như là một đồng sáng tạo với Thượng Đế.

Một thế giới của các vị Thần sẽ không có chiến tranh, nghèo khổ, đói khát, bạo lực, định kiến, khan hiếm, thiếu thốn, giới hạn, đàn áp, kiểm soát, những sự mất cân bằng, vv…

Nó dành cho mỗi người trong các bạn để là Ánh Sáng của thế giới, là những người mà các bạn đã đang chờ đợi. Chúng tôi, kênh này và những người hướng dẫn tinh thần của anh 210

https://thuviensach.vn

ấy, ở đây để hướng dẫn và giúp đỡ nơi đâu chúng tôi có thể, nhưng chủ yếu điều này nằm trong tay các bạn, những độc giả yêu dấu.

Có thể Thời Đại Vàng mới đã hé nở trên Trái Đất.

211

https://thuviensach.vn

Kết Luận

Cuốn sách này xác nhận sự thật cơ bản rằng: để thay đổi thế giới bên ngoài, bạn trước tiên phải thay đổi thế giới bên trong. Một số người không thích nghe điều này, cho dù họ biết nó là sự thật. Tạo ra loại thế giới mà chúng ta thực sự muốn là công việc khó khăn. Phải có một sự cân bằng giữa phương pháp và sự siêng năng trong cái tôi, và thời gian để chơi, giải trí và tái tạo.

Khi chúng tôi nhìn vào những nền văn hóa khác nhau và những nền văn minh khác nhau đã đến và đi trên hành tinh này, chúng tôi thấy các sự cực đoan – chủ nghĩa tham công tiếc việc, với vô số những tác dụng phụ và tệ nạn của nó do bởi áp lực – và chủ nghĩa khoái lạc, sự theo đuổi khóa lạc và chốn tránh nỗi đau, cái dẫn đến tất cả các ứng xử mất cân bằng tâm lý.

Chìa khóa để tìm kiếm sự cân bằng và sự hợp nhất nằm trong việc đặt sự chú ý vào trí thông minh vốn có bên trong 6 thân thể thấp hơn. Xét đến cùng, tất cả các tầng thứ của cái tôi được kết nối với nhau. Nếu bạn đang có rắc rối với việc kết nối với một hoặc nhiều tầng thứ, có một điều gì đấy mất cân bằng. Bằng việc khảo sát và khám phá những tầng thứ này, sự sáng suốt bẩm sinh sẽ được phát lộ. Để làm điều đó, bạn phải buông bỏ sự phán xét và chấp nhận sự kiện rằng bạn đã bị nhúng hàng nghìn năm trong bóng tối. Giờ đây, bóng tối đó đang đi đến hồi kết.

Trước hết, nó dường như phát hiện thấy một ánh sáng lập lòe yếu ớt, nhưng khi mà giấc ngủ bị ngăn trở bởi đôi mắt, có sự hiểu biết rằng Ánh Sáng đã ở đây từ rất lâu, đang chiếu sáng với đầy đủ quyền năng và sự mãnh liệt. Chỉ là các bạn đã đang ngủ vùi trong giấc mơ tuyệt vọng của mình.

Những năm tới đây trên hành tinh Trái Đất sẽ là sự hỗn loạn và khó khăn cho hầu hết mọi người. Chúng ta càng sớm chấp nhận điều này, thì nhanh chóng hơn chúng ta có thể làm việc để thay đổi nó. Chúng ta phải thay đổi tại một tầng thứ cơ bản nhằm tiếp tục sự hiện diện của chúng ta trên Trái Đất này. Chúng ta có cái mà nó cần. Chúng ta đã đăng nhập cho điều này. Giờ đây chúng ta đang ở trong thời gian thanh toán. Giai đoạn chuẩn bị đã qua rồi.

Chúng ta đã được yêu cầu nhận lấy những vị trí của mình trên con tầu chỉ huy của sự

sống và đáp lại với thách thức trước mặt chúng ta. Đó không phải là một cuộc tập dượt.

Có rất nhiều sự giúp đỡ. Tất cả những gì chúng ta cần là yêu cầu và đón nhận. Với một số người, cuốn sách này là một trong những câu trả lời, nếu bạn cởi mở để đón nhận nó.

Bạn có thể cần phải quay lại và xem lại từng chương một cách cẩn thận vì có thể bạn đã bỏ

qua một điều gì đó.

Tôi khuyến khích các hồi đáp, bình luận và đề xuất của các bạn. Bạn có thể liên hệ

với tôi tại địa chỉ sal.rachele@gmail.com, hay viết thư đến Sal Rachele, P.O. Box 39, Wentworth, NH 03282 USA. Tôi là sự phụng sự của các bạn. Tôi chúc mừng bạn trong sự

tận tâm của bạn với sự tăng trưởng và hàn gắn.

Phúc lành.

---Sal

212

https://thuviensach.vn

Phụ Lục A

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Xin chào một lần nữa, các bạn yêu dấu, đây là Cái Tôi Cao Hơn của Sal, trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy. Bên dưới, chúng tôi đã trả lời một vài câu hỏi thường được đưa ra với chúng tôi.

Điều gì xảy ra với các linh hồn của những con vật?

Các con vật có những linh hồn về nhiều mặt tương tự với những linh hồn của con người, ngoại trừ là nói chung chúng không có nhiều sự khác biệt từ đời sống này đến đời sống kia. Điều này có nghĩa là về cơ bản linh hồn sẽ tái sinh vào cùng những loài và những phụ loài lặp đi lặp lại hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn lần, trước khi đi vào một phụ

loài mới bên trong loài vật đó.

Ví dụ, một con chó loại St.Bernard sẽ tái sinh thành một con chó St.Bernard hàng trăm lần trước khi có thể đi vào một loại chó khác.

Có một số mức độ tiến hóa linh hồn hiện diện trong các con vật. Những con vật tiến hóa cao nhất là cá heo và cá voi. Nói chung, các linh hồn động vật rời khỏi thân thể lúc chết và trở thành các thực thể lìa khỏi xác cho đến đời sống tiếp theo, theo một cách thức tương tự

với những con người. Một linh hồn động vật lìa khỏi xác, hay phần cha mẹ của linh hồn đó, thường được gọi là một “totem,” bởi các bộ tộc nguyên thủy.

Những linh hồn động vật lìa khỏi xác có thể trở thành những tinh thần hướng dẫn đối với các con vật đang sống trong thể xác, hay thậm chí hướng dẫn những con người, đặc biệt khi nó được kêu gọi bởi các pháp sư và những thầy lang. Tuy nhiên, chúng nói chung không tái sinh vào dạng con người sau khi mang hình dạng con vật ở đời sống trước.

Giống như với những con người, một phần cha mẹ của linh hồn con vật giữ lại đằng sau trong các vương quốc cao hơn để hướng dẫn và trợ giúp con vật trong sự tái sinh trên Trái Đất của nó.

Tại một thời điểm trong sự tiến hóa của con vật, nó sẽ thăng lên về mặt tinh thần, có nghĩa là nó sẽ không tái sinh nữa, mà sẽ đi vào các vương quốc cao hơn sau cái chết của thân thể.

Có những động vật hiện diện trong các chiều kích cao hơn trong dạng có chủ quyền.

Thêm nữa, có các sinh vật khác trong các cảnh giới ether cao và các cảnh giới thiên thể thấp, bao gồm ngựa có cánh (Pegasus) và rồng. Những thực thể này đã tiến hóa từ những dạng sống đầu tiên và đã đạt đến một tầng thứ rung động nơi mà họ có thể bay tới các thiên đàng.

Các tinh thần tự nhiên, các chư thiên, các yêu tinh và những nàng tiên là các sinh mệnh có chủ quyền cư trú trong các cảnh giới astral cao và các cảnh giới ether thấp.

Trong trường hợp rồng, có thể có các dạng sống giống với một con rắn đã tiến hóa từ

hệ thống sao Alpha Draco và hiện đang cư trú trong các vương quốc cao hơn, đang trợ giúp những linh hồn khác, bao gồm những sinh mệnh Draco Sáng.

Ngay khi một con vật hay một dạng sống khác đã thăng lên về mặt tinh thần, nó có khả năng khoác lấy các dạng hình vốn có trong các chiều kích cao hơn (hay ít nhất trong các chiều kích nơi mà các dạng hình vẫn là một khái niệm thích hợp). Tại một thời điểm, những 213

https://thuviensach.vn

linh hồn động vật như vậy sẽ tiến hóa vượt trên tất cả dạng hình và đi vào các vương quốc Thượng Đế.

Làm thế nào Tôi có thể hợp nhất linh hồn và đạt tới sự giác ngộ khi tôi chỉ có thể đủ để

trả các chi phí của tôi và chăm sóc gia đình tôi?

Có một châm ngôn Thiền nói rằng trước khi bạn có thể dạy một người về sự giác ngộ, bạn phải cho anh ấy ăn. Nếu tất cả mọi thứ anh ấy có thể nghĩ là về cái bụng, thì anh ấy sẽ

không thể có sự chú ý và tự chủ để đạt tới một trạng thái hiểu biết cao hơn.

Tương tự như vậy, bạn phải chú ý đến những chi tiết của thế giới này và quan tâm đến những vấn đề sinh tồn cơ bản trước khi bạn có thể dành thời gian và sự chú ý của mình cho sự hợp nhất linh hồn. Trong chương 6, Leah đã đưa ra một bài giảng về tiền và sự thịnh vượng. Về cơ bản, cô ấy nói có hai cách để “chấm dứt cuộc tranh đấu.” Bạn hoặc là tăng thu nhập của mình hoặc là giảm bớt chi tiêu.

Điều đầu tiên cần làm nếu bạn đang cảm thấy áp lực tài chính, hay có một thời gian khó khăn chăm sóc gia đình, là ngồi lại cùng các thành viên gia đình và thảo luận một cách nghiêm túc sự khác nhau giữa những nhu cầu và những điều mong muốn. Tìm ra cái gì là quan trọng nhất và sau đó xắp đặt dự định của bạn rằng bạn sẽ biểu lộ cái được cần thiết để

thu được những thứ này. Điều này có nghĩa là đơn giản hóa cuộc sống của bạn và sáng tạo hơn khi nó đáp ứng những yêu cầu cơ bản. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể gia nhập một cộng đồng tâm linh, hay sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn, nhưng hữu dụng.

Ngay khi bạn đã xắp xếp cuộc sống của mình theo một cách cho phép bạn đôi lúc tư

duy sâu lắng hơn, thì bạn có thể bắt đầu con đường giác ngộ của mình. Nếu bạn thuộc vào loại thiếu thốn tài chính, nhưng bạn đang đọc cuốn sách này, thì hiển nhiên bạn biết đủ về

các luật của vũ trụ để áp dụng một cách hiệu quả các luật của sự biểu lộ. Nó có phải là dễ

dàng? Tất nhên là không. Nếu nó là dễ dàng, thì tất cả mọi người đã có cả sự giàu có và cả

sự giác ngộ. Bạn sẽ cần phải kiên nhẫn, siêng năng, và có một mong ước dành nhiều thời gian và năng lượng cần thiết vào công việc và con đường tâm linh để nó hưng thịnh.

Thậm chí nếu bạn chỉ có 15 phút thiền định hàng ngày, đó cũng là một điều tốt để bắt đầu. Nếu bạn có một công việc áp lực và đang làm việc nhiều giờ liên tục, hãy dành những lúc giải lao ngắn và thường xuyên để đi lại và làm tươi lại chính mình. Trong những lúc giải lao, kêu gọi Ánh Sáng Yêu Thương vàng, rực rỡ lấp đầy sinh mệnh bạn. Yêu cầu Cái Tôi Cao Hơn của bạn tìm được công việc có thu nhập tốt hơn và ít đòi hỏi hơn. Biết rằng bạn là có giá trị vô hạn và đó là ok khi nhận nhiều tiền cho công việc của bạn. Hình dung mọi người đang trả bạn tiền một cách hạnh phúc cho thời gian và sự khôn ngoan của bạn.

Bây giờ, hơn bao giờ hết, Ánh Sáng của bạn là cần thiết. Đừng đợi cho đến khi bạn độc lập về tài chính, hay gia đình bạn đã ổn định, trước khi bắt đầu một con đường tâm linh.

Bây giờ là thời gian để kết nối với Cái Tôi Cao Hơn của bạn và cho phép sự sáng suốt bẩm sinh của bạn nở hoa và kết trái.

Tại sao lại có quá nhiều những phiên bản trái ngược nhau về cái đang xảy ra, hay về tài liệu lấy qua kênh?

Tài liệu lấy qua kênh chỉ tốt như những thực thể đang truyền đạt nó. Có nghĩa là những người hướng dẫn tinh thần và người mở kênh. Nếu những người hướng dẫn không phải là Ánh Sáng, hay có nhiều vấn đề chưa được giải quyết với Trái Đất, thì cho dù các bạn có một kênh dễ hiểu như thế nào, các bạn sẽ không nhận được thông tin tốt. Có một thành 214

https://thuviensach.vn

ngữ về việc đổ rượu cũ vào bình mới. Nó vẫn là rượu cũ, cho dù cái bình trông đẹp như thế

nào. Có rất nhiều những thực thể có thể gửi những từ ngữ hấp dẫn qua các kênh của họ, nhưng chất lượng của năng lượng đó là gì? Bạn cảm thấy như thế nào khi họ vây quanh bạn?

Mặt khác, các bạn có thể có những người hướng dẫn tinh thần tiến hóa cao, nhưng nếu người mở kênh chưa hoàn tất vấn đề của anh ấy hay cô ấy, thì không có nhiều tình yêu và sự sáng suốt được truyền tải. Nếu có nỗi sợ chưa được giải quyết ở người mở kênh, một thông điệp yêu thương có thể trở nên sai lệch. Ví dụ, các Đấng Sáng Tạo đã nói rằng ¾ loài người chưa sẵn sàng tiến hóa vào các chiều kích cao hơn, và những người đó sẽ có vẻ lựa chọn rời khỏi Trái Đất và tới một hành tinh thích hợp hơn với tầng thứ tiến hóa của họ, điều này có thể được đưa vào một sự diễn giải tích cực hoặc tiêu cực. Trong mặt tích cực, nó là một ví dụ cho thấy Thượng Đế trao cho các linh hồn cái mà họ thực sự cần. Trong diễn giải tiêu cực, các bạn có thể đi vào nỗi sợ với ý nghĩ là hàng tỷ linh hồn sẽ chết trong những năm sắp tới. Những hình ảnh về các xác chết chất đống trên các con phố, đang lây truyền bệnh dịch, và những bà mẹ đang kêu gào vì mất những đứa con, có thể lấn át. Trong khi một số

những thứ này có thể thực sự xảy ra, nó là trách nhiệm của các bạn khi không vượt qua được nỗi sợ và suy nghĩ một cách sai lầm rằng Thượng Đế đang trừng phạt con người, hay khiến bạn run sợ và bàng hoàng trong việc thấy trước sự thanh lọc kinh hãi này.

Với tất cả những tài liệu lấy qua kênh, hãy sử dụng sự sáng suốt. Đừng để sự bất đồng rộng rãi của các thông điệp ngăn cản bạn hòa nhịp vào những người hướng dẫn tinh thần của bạn và Cái Tôi Cao Hơn của bạn. Biết rằng trên các hành tinh có tự do ý chí, như là Trái Đất, không có nhà thần bí hay nhà tiên tri nào có thể chính xác 100%. Cảm ơn là nhiều những tiên tri tiêu cực đã không xảy ra. Biết là nó dành cho mỗi chúng ta để đảm bảo rằng những tiên đoán tích cực trở thành sự thật. Đó là mục tiêu của cuốn sách này – đảm bảo rằng sự tiên đoán về một Thời Đại Vàng mới sẽ xảy ra.

Làm thế nào chúng tôi giúp đỡ những đứa trẻ của mình hợp nhất những linh hồn của chúng?

Bằng việc hợp nhất các linh hồn của bạn. Bằng việc là một ví dụ về một cách sống mới không phụ thuộc vào sự sùng bái những thứ vật chất, hay mê mải với yêu cầu liên miên những món đồ nhiều hơn và tốt hơn.

Bạn cần dạy những đứa trẻ của bạn giá trị của con người khi kết nối với con người, thể hiện các cảm xúc, chia sẻ các ý tưởng, và sống một cuộc sống chất lượng hài hòa với thiên nhiên. Đi bộ trong công viên hay trong rừng với những đứa trẻ của bạn. Hướng dẫn chúng đến với động vật và cây cối. Nói với chúng về các giấc mơ và các viễn cảnh của bạn.

Những đứa trẻ của bạn học bằng cách quan sát bạn. Cố gắng cao nhất để là người mà bạn muốn chúng lớn lên sẽ như vậy. Đăng ký cho chúng các khóa học yoga hay nhảy. Thu hút chúng đến với nghệ thuật và âm nhạc. Từ chối là một phần của những chương trình sử

dụng thuốc kích thích khiến chúng trở thành những con rô bốt không suy nghĩ.

Hầu hết những đứa trẻ gặp vấn đề về ứng xử xuất hiện ngày nay bởi vì các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, những nhà quản lý, giới tăng lữ và các thành viên gia đình không dành thời gian để thực sự ở cùng với bọn trẻ. Chúng ta sống trong một xã hội nhanh, đòi hỏi, không dành nhiều thời gian để giúp những đứa trẻ khám phá Cái Tôi Cao Hơn của chúng, nhiệm vụ

và mục đích thực sự của chúng. Các giáo viên được nói cho biết cái gì cần dạy và dạy như

thế nào. Các trò chơi video và máy tính trở thành chị em khi các bậc cha mẹ quá mệt mỏi và bận rộn để chăm sóc những đứa trẻ của họ. Uống một viên thuốc trở thành câu trả lời cho 215

https://thuviensach.vn

việc chỉnh sửa lại hành vi, thay là tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự xáo trộn và tìm cách điều chỉnh từ nguồn gốc của nó.

Cho bọn trẻ ăn thực phẩm lành mạnh, tươi sống. Có ít nhất một bữa ăn chay sống một ngày. Đảm bảo thịt là hữu cơ, từ những con vật được nuôi một cách nhân đạo. Loại trừ tất cả

đường, các chất bảo quản và các chất hóa học nguy hiểm. Những đứa trẻ lớn lên với thực phẩm tự nhiên, nguyên chất, sẽ thích chúng khi trưởng thành.

Xem xét việc học tại nhà, nếu nó là hợp pháp tại bang của bạn hay tỉnh của bạn. Nếu bạn có tiền cho con đi học trường tư, điều đó thường tốt hơn là các trường công. Dự các buổi họp phụ huynh. Tham gia vào công việc ở trường của bọn trẻ. Chiêu nạp chúng vào các chương trình ngoài trường học. Thiết lập các đường biên vững chắc cho chúng khi chúng lớn lên, nhưng thực tế và không gia trưởng. Có một sự cân bằng giữa các cách tiếp cận mệnh lệnh và tự nguyện. Tìm kiếm sự cân bằng đó. Tham dự các lớp học làm cha mẹ. Tìm cách hàn gắn nếu bạn cảm thấy bị lấn át.

Nếu bạn đang tính tới việc lập gia đình, đảm bảo rằng điều đó thực sự là điều bạn muốn làm. Lắng nghe sự hướng dẫn bên trong bạn. Biết rằng bạn sẽ không bao giờ là một bậc cha mẹ hoàn hảo. Bạn sẽ mắc sai lầm. Đó là một phần của công việc làm cha mẹ trên Trái Đất. Nhưng học hỏi từ các sai lầm của bạn. Thoải mái với chính mình. Yêu chính mình và yêu bọn trẻ của bạn một cách vô điều kiện.

Làm thế nào chúng tôi giúp những người từ chối thức tỉnh?

Những người hướng dẫn của kênh này đã được hỏi câu hỏi này từ rất lâu. Họ đưa ra lời khuyên hoàn hảo, và nó sẽ rất tuyệt nếu mọi người thực sự dành thời gian đi theo lời khuyên đó. Bạn có thể dẫn một con ngựa đến chỗ có nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống nước. Tất cả mọi thứ bạn làm là trở thành một ví dụ của một cách sống tốt hơn và hy vọng rằng một số người trong số họ đang ngủ sẽ bắt đầu nhúc nhích khi họ quan sát thấy bạn hạnh phúc và được mãn nguyện như thế nào.

Đôi lúc, bạn không thể can thiệp hay ảnh hưởng vào cái đang xảy ra. Đó là lúc bạn phải buông bỏ và đơn giản biết rằng đó không phải là công việc của bạn để giúp đỡ họ. Ban phúc cho họ và trả họ về với con đường của họ.

Làm cái mà bạn có thể để mang Ánh Sáng đến thế giới này. Là Một với Cái Tôi quyền năng, sáng tạo của bạn luôn luôn là câu trả lời. Liên tục chiếu rọi Ánh Sáng của bạn vào những nơi tối tăm nhất trên thế giới, thậm chí nếu nó có vẻ là vô ích. Không bao giờ đổ

lỗi cho chính mình nếu mọi thứ không diễn ra theo cách mà bạn nghĩ. Thế giới đã ở trong bóng tối hàng nghìn năm, và nó sẽ cần một thời gian để chuyển đổi mọi thứ. Hãy kiên nhẫn.

Giữ các viễn cảnh của bạn về một hành tinh hòa bình. Sự an bình đó có thể gần hơn là cái nó xuất hiện.

Các Ngài có thể nói về những người Reptilian và những người ngoài hành tinh đen tối muốn chiếm lấy thế giới?

Điều này đã được nói chi tiết trong các cuốn sách trước đây của kênh này, nên chúng tôi sẽ không sử dụng nhiều thời gian vào chủ đề này ở đây. Đủ để nói rằng nếu bạn đã hợp nhất linh hồn và đang rung động ở một tầng thứ cao (trên 4,5 trong thang đo mật độ của kênh này), bạn không cần phải lo lắng về những nhóm tiêu cực này. Luật Hấp Dẫn sẽ tác động để

giữ họ tránh xa bạn nếu bạn không có gì bên trong tư tưởng để thu hút họ.

216

https://thuviensach.vn

Gửi cho họ tình yêu và tình thương, nhưng đừng ràng buộc vào năng lượng của họ.

Quan sát thấy cái họ là – những linh hồn đã lạc đường và không biết làm thế nào để quay trở

lại với Ánh Sáng. Đi vào Cái Tôi tinh thần khổng lồ, sáng tạo của bạn và gửi cho họ Ánh Sáng. Cầu nguyện cho họ. Sau đó tự nhắc mình rằng họ không thể làm hại bạn theo bất kỳ

cách nào, trừ khi bạn tin là họ có thể.

Đừng trao bất kỳ năng lượng nào cho nỗi sợ, hay cái ý tưởng rằng mọi thứ đã mất kiểm soát. (Có lẽ trong một số trường hợp nó là một điều tốt để mất kiểm soát, khi mà nhu cầu luôn luôn ở trong sự kiểm soát là một trong các cách khiến bạn bị bẫy trong một cái hộp tự mình tạo ra.) Không có ai ngoài bạn có thể bẫy bạn trừ khi bạn đã tự để mình dính bẫy.

Tất cả những thứ trung gian bên ngoài có thể làm là đe dọa thân thể vật lý của bạn theo một số cách. Học cách minh bạch và điềm tĩnh thậm chí nếu thân thể của bạn trong hoàn cảnh khó khăn. Có những người tù cảm thấy tự do bên trong, cho dù thân thể họ không được tự

do. Và có nhiều người với tự do bên ngoài (có khả năng đi lại và sống ở nơi đâu họ thích) nhưng lại không cảm thấy tự do. Kẻ thù lớn nhất là nỗi sợ của chính bạn. Học cách làm chủ

nó và những lực lượng đen tối sẽ không bao giờ quấy rầy bạn nữa.

Cũng biết rằng vũ trụ 80% là nhân từ và 20% không nhân từ. Điều này có nghĩa là có rất nhiều sinh mệnh yêu và thương trong các vương quốc cao hơn đang trông chừng Trái Đất không để rơi hoàn toàn vào tay những lực lượng đen tối. Nhớ kêu gọi sự hiện diện của những sinh mệnh nhân từ thường xuyên nếu bạn cảm thấy không an toàn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đất nước chúng ta dường như bị lãnh đạo bởi chế độ độc tài. Thậm chí bây giờ, họ

đang xây dựng những trại tập trung dành cho những người không đi theo Trật Tự Thế

Giới Mới. Làm thế nào chúng ta thay đổi mọi thứ?

Chỉ vì bạn chưa vượt qua được nỗi sợ đi kèm với sự tấn công của lực lượng đen tối để

chiếm lấy thế giới, không có nghĩa là bạn chỉ ngồi và nhìn những sự lừa dối một cách vô ích.

Bạn có thể được hướng dẫn để can thiệp vào theo một số cách, trình bày những ý kiến của bạn, hay chia sẻ những nhận thức của bạn.

Một lần nữa, lắng nghe Cái Tôi Cao Hơn của bạn. Nếu bạn được hướng dẫn tham gia một cuộc biểu tình, tuần hành, phản đối, hay tương tự, thì bằng tất cả các cách, làm như vậy.

Sự giáo dục là quyền lực lớn nhất của bạn khi nó đến với thế giới. Để mọi người biết cái đang xảy ra. Phơi bày những lời nói dối và những sự lừa gạt. Mang các tổ chức bí mật ra Ánh Sáng ban ngày.

Đây là thời gian Khải Huyền, có nghĩa là tất cả mọi thứ bị che dấu giờ đây được phát lộ. Hãy làm một người tiết lộ. Chia sẻ sự thật của bạn một cách cởi mở và không sợ hãi.

Cùng lúc đó, sử dụng sự thận trọng. Nếu bạn đã có gian lận thuế, bạn không muốn khoe khoang điều đó với một nhân viên sở thuế.

Những tín đồ Hồi Giáo có một câu nói, “Tin tưởng vào Thánh Allah, nhưng phải buộc con lạc đà của bạn lại.” Biết rằng bạn được bảo vệ và an toàn, nhưng đừng bỏ qua các nguyên tắc bảo vệ và an toàn.

Cách nhanh nhất để xóa bỏ Trật Tự Thế Giới Mới (New World Oder) là đơn giản từ

chối trao cho nó bất kỳ năng lượng nào. Còn tốt hơn là, gửi đến nó Ánh Sáng và khuyến khích những người khác làm như vậy. Những năng lượng tối đang suy tàn, cho dù nó có thể

biểu hiện khác thế. Những linh hồn đen tối đang tuyệt vọng bám vào ảo ảnh quyền lực. Gỡ

bỏ tất cả niềm tin vào các quyền lực bên ngoài. Họ không phải là thực. Đằng sau tất cả

217

https://thuviensach.vn

những quân đội hay tổ chức ghê gớm là những những người đang sống trong sợ hãi. Họ cần Tình Yêu. Họ cần Ánh Sáng của tình thương. Hãy là người trao nó cho họ.

Chúng tôi hy vọng bạn đã hài lòng với những câu trả lời của chúng tôi đối với những câu hỏi thường gặp này. Bây giờ, hãy để chúng tôi đi vào chi tiết lớn hơn về cái đã xảy ra trong sự chuyển đổi 21 tháng 12 năm 2012.

218

https://thuviensach.vn

Phụ Lục B

Điều gì đã thực sự xảy ra

vào ngày 21 tháng 12 năm 2012?

Xin chào, các Lightworker yêu dấu. Đây là cái Tôi cao hơn của Sal Rachele. Có rất nhiều người đã cảm thấy một chút bối rối về cái đã thực sự xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu cho một sự giải thích.

Ngày 21 tháng 12 năm 2012 đánh dấu sự kết thúc của bộ lịch Maya. Đã có vô số

những lời tiên tri xung quanh thời điểm này, một số chúng đã xảy ra và những lời tiên tri khác đã không được hiện thực hóa hay không đúng sự thật. Mục đích của sự thảo luận này là mô tả một cách tóm tắt điều gì đã xảy ra, cũng như điều gì đã không xảy ra, với hy vọng là các bạn sẽ có được một hiểu biết tốt hơn về quá trình tiến hóa linh hồn và quá trình hợp nhất linh hồn và nó tác động đến thế giới như thế nào.

Một số lượng đáng kể các tình trạng và các sự kiện đã được tiên đoán bởi kênh này và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy đã xảy ra, trong khi một vài điều thì không xảy ra. Kênh này và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy đã biết điều đó sẽ như vậy, khi mà Trái Đất là một hành tinh có tự do ý chí và các sinh mệnh con người lựa chọn những trải nghiệm của họ và đáp ứng lại các sự kiện thần thánh, trên một bình diện rộng.

Bên dưới, chúng tôi đã liệt kê chi tiết những điều đã xảy ra, cũng như những điều không xảy ra.

Những điều đã thực sự xảy ra:

• Cánh cổng đã mở và năng lượng đã tuôn xuống hành tinh từ các chiều kích cao hơn. Các tần số cao hơn đã tràn ngập hành tinh và gia tốc sự tiến hóa trong những người có khả năng nhận được các năng lượng đó.

• Rung động tổng hợp của Trái Đất đã đạt đến và vượt quá mức 4.00 theo thang đo mật độ của kênh này.

• Đã có những nhiễu loạn trong trường điện từ của Trái Đất, và có một số xáo trộn nhỏ của hệ thống viễn thông và các thiết bị định hướng theo từ trường xuất hiện ở một số vùng.

• Cả các tình cảm tích cực và tiêu cực và các ý nghĩ đã được khuyếch đại lên một mức độ nào đó.

• Một số nhóm linh hồn nào đó đã đến cùng nhau tại các vortex và những nơi có năng lượng lớn khắp Trái Đất để kỷ niệm sự bắt đầu một thời đại mới.

• Những linh hồn mật độ 3, mà hoàn toàn bị bắt lại trong các rung động thấp của bản ngã, đã không cởi mở với các tần số cao hơn và cảm thấy dường như chẳng có gì xảy ra. Điều này đã được tiên đoán.

• Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, một khuôn mẫu lớn hơn của sự gia tốc tiến hóa, vẫn tiếp tục, như đã được tiên đoán bởi kênh này và những người hướng dẫn của anh ấy.

219

https://thuviensach.vn

• Trục của trái đất đã hướng đến vị trí Mặt Trời Trung Tâm của Ngân Hà, như

đã được tiên tri bởi nhiều nhà tâm linh.

Điều đã KHÔNG xảy ra như tiên đoán của nhiều nhà tâm linh và huyền học:

• Mặc dầu cổng đã mở, Trái Đất và loài người đã không thực sự vượt qua cổng.

• Cánh cổng vẫn mở, cho dù nó đã được dự báo sẽ đóng lại sau thời gian 3 ngày (từ 20 đến 22 tháng 12, 2012).

• Đã không có “3 ngày đen tối” như đã tiên đoán bởi một số nhà tâm linh.

• Con người không đi vào một chiều kích cao hơn một cách ngay lập tức và thần kỳ nơi mà tất cả các vấn đề của họ bốc hơi mất hay biến mất ngay lập tức.

• Mặc dầu một sự chuyển đổi đột ngột đã không xuất hiện tại một tầng thứ

lượng tử, các lớp bên ngoài của cái tôi đang tiếp tục đi qua một quá trình dần dần của sự hàn gắn và sự làm sạch. Quá trình thanh lọc đang tiếp tục.

• Các cực từ không đảo. Đã có sự di chuyển cực từ một phần, nhưng nó nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà tâm linh.

• Các “lực lượng đen tối” không biến mất khỏi Trái Đất, mặc dầu cuộc sống nói chung vẫn tiếp tục trở nên càng ngày càng khó khăn hơn đối với họ.

Nếu bạn là một Lightworker trên Trái Đất và đã đang trên một con đường tâm linh, bạn có thể hoặc không thể hiểu biết về những thay đổi bên trên (và thiếu hiểu biết về điều đó). Nếu bạn cảm thấy dường như không có điều gì xảy ra, chúng tôi khuyến khích bạn đừng thất vọng. Sự hợp nhất linh hồn và hàn gắn linh hồn không phải là một diễn biến ngay lập tức trên Trái Đất. Việc chuyển đổi thời đại là một sự xúc tác cho sự tăng trưởng, không phải là một điểm kết thúc. Bạn sẽ phát hiện thấy là sự Khải Huyền (Apocalypse) đang tiếp tục. Từ

“Khải Huyền” có nghĩa là phát lộ điều đã bị che dấu trước tầm nhìn.

Bạn sẽ lưu ý là nhiều và nhiều hơn sự tiêu cực đang nổi lên bề mặt của tư tưởng để

được hàn gắn, được tha thứ và được giải phóng. Điều này là sự thật trên tầng thứ Trái Đất cũng như trên một tầng thứ cá nhân.

Các chính phủ, các quân đội và những nhà lãnh đạo thế giới đang đứng trên một nền móng lung lay. Những thiết chế nào đang dựa trên những sự dối trá và nhận thức sai lầm đang có những hoạt động sai trái bị vạch trần, giống như vị Hoàng Đế cởi truồng. Nhiều và nhiều hơn các linh hồn đang nhìn xuyên qua tấm bình phong của sự tuyên truyền và truyền thông. Họ đang nói, “Không” với những thứ không còn giúp ích cho cuộc sống và sự hợp tác giữa loài người và các chủng loài khác.

Mặc dầu có vẻ như mọi thứ đang trở nên tiêu cực hơn, điều này là không đúng sự thật.

Sự thật là mọi thứ đã chủ yếu là tiêu cực trên Trái Đất trong hàng nghìn năm và chúng ta giờ

đây đang trở nên hiểu biết nhiều hơn về điều này. Tất cả đang hiện lên bề mặt để được hàn gắn, được tha thứ và được giải phóng.

Những thay đổi của Trái Đất đang tiếp tục. Sau sự tiến động thẳng hàng, đã có một sự

tiên đoán là mọi thứ sẽ giảm xuống một chút và sau đó được gia tốc lần nữa khi sự Chuyển Đổi Thiên Hà bắt đầu đạt đến đỉnh điểm của nó. Theo những ngươi hướng dẫn của kênh này, các Đấng Sáng Tạo, đỉnh điểm của sự Chuyển Đổi Thiên Hà là vào khoảng năm 2025 AD.

220

https://thuviensach.vn

Sự chuyển đổi lớn hơn này sẽ không hoàn tất cho đến năm 2100 AD. Điều này được nói chi tiết trong cuốn sách thứ hai của kênh này, Earth Changes and 2012.

Chúng ta có thể trông đợi điều gì trong vài năm tiếp theo trên Trái Đất?

Do bởi những sự mất cân bằng rất lớn đã được tạo ra bởi sự từ chối của loài người trong việc nhận lấy trách nhiệm của mình đối với hành tinh và các nguồn tài nguyên của cô ấy, sẽ tiếp tục có một sự gia tăng những trận bão khốc liệt, những trận động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, hạn hán, bện dịch, vv.. Như đã được lặp đi lặp lại bởi kênh này và những người hướng dẫn của anh ấy, đây không phải là một sự trừng phạt đối với hành vi không phù hợp của loài người, mà đúng hơn là một mối quan hệ nhân – quả tự nhiên dựa trên luật hấp dẫn.

Loài người đã mang phần lớn sự tiêu cực trong tư tưởng trong một thời gian rất dài, và bây giờ các hậu quả đang được biểu hiện ra nhanh chóng hơn do bởi sự tăng lên của các tần số. Thời gian giữa một hành động tích cực hay tiêu cực và các hậu quả của nó đang giảm xuống. Nói một cách khác, hãy cẩn thận với cái mà các bạn yêu cầu. Nó sẽ không chỉ đến, mà còn biểu hiện ra nhanh hơn trước đây rất nhiều.

Sẽ có nhiều sự chuyển đổi hơn nữa trong những năm tới. Các sao chổi và các thiên thạch sẽ đi ngang gần Trái Đất, nhưng không có thiên thạch nào có kích thước đáng kể sẽ

đâm vào Trái Đất. Sẽ có những sự thay đổi điện từ của Trái Đất vào ngày 5 tháng 5 năm 2017 và một lần nữa vào ngày 30 tháng 01 năm 2030 do bởi các sự kiện thần thánh. Mỗi một sự thay đổi này sẽ là một cơ hội để gia tốc sự tăng trưởng tinh thần và là cơ hội để nắm lấy những sự thật cao hơn mà đã luôn luôn và sẽ luôn luôn sẵn có.

Nó là có sẵn trước mỗi người trong chúng ta để là những thay đổi mà chúng ta muốn nhìn thấy trên thế giới. Không có sinh mệnh nào từ bên trên đang nhận lấy trách nhiệm cho chúng ta. Họ có thể giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta, và chỉ ra cho chúng ta những thứ mà chúng ta muốn biết, nhưng đó là lựa chọn của chúng ta để tiến lên phía trước.

Đây là lúc xắn tay áo lên và tiến hành công việc, hàn gắn bản thân chúng ta thay cho việc chỉ nó suông. Điều này có nghĩa là tạo ra một sự quyết tâm không lay chuyển cho việc tăng trưởng và tiến hóa theo cách thức cao nhất và tốt nhất có thể. Nó có nghĩa là có rất nhiều sự tự giải thích và tình yêu chân thật với chính chúng ta và với những người khác.

Chúng ta không thể che dấu sự thật của chúng ta thêm nữa. Động lực thực sự của chúng ta và niềm say mê của chúng ta sẽ được hiển lộ, hoặc theo một cách thức lịch sự hoặc theo cách khác.

Chúng ta phải dịu dàng, và yêu thương với chính bản thân mình, nhưng kiên quyết và thận trọng với sự tiêu cực trong bất kỳ dạng nào. Như một tác giả đã nói, “chúng ta không thể tạo cơ hội cho một ý nghĩ tiêu cực” (we cannot afford the luxury of a negative thought.”

Chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân mình cũng như phải có trách nhiệm với người khác. Điều đó có nghĩa là, vào mọi lúc, đối diện một cách thẳng thắn, đặc biệt khi chúng ta chứng kiến những hành động bạo lực hay tiêu cực nhắm vào Trái Đất và cư dân của cô ấy.

Chúng ta phải đòi hỏi sự thay đổi từ những nhà lãnh đạo được bầu lên và những người trong các vị trí cầm quyền. Như khi chúng ta làm việc với chính bản thân mình hàng ngày để

làm sạch những tình cảm tiêu cực và các niềm tin cốt lõi tiêu cực, chúng ta phải đòi hỏi giống như vậy từ những người đã được giao phó vai trò lãnh đạo. Điều đó bao gồm cả những vị thầy tâm linh, cũng như các chính trị gia và các nhà lãnh đạo tài chính.

221

https://thuviensach.vn

Đã đến lúc thức dậy và làm bất cứ cái gì cần thiết để mang đến Thời Đại mới. Chúng ta đã được trao một tấm bản đồ bởi những người hướng dẫn trong các vương quốc cao hơn.

Bây giờ đến lượt chúng ta. Đã đến lúc cho thế giới thấy rằng chúng ta đang ở đây, sẵn sàng là những người cứu giúp hành tinh đẹp đẽ này.

Đây là cái Tôi Cao Hơn của Sal. Phúc lành đến với mỗi người trong các bạn.

222

https://thuviensach.vn

Phụ Lục C

Chỉ Số Tầng Thứ Rung Động Linh Hồn

Nhiều năm trước một vị thầy tên là David Hawkins đã nghĩ ra một “thước đo” liên quan đến tầng thứ tư tưởng của các sinh mệnh con người (và những linh hồn khác khắp vũ

trụ).

Một thước đo tương tự đã được sản xuất bởi kênh này, với một số khác biệt quan trọng. Chỉ số rung động được sử dụng trong công việc này liên quan đến cái được gọi là “tư

tưởng tổng hợp” của các linh hồn cá thể.

Tất cả các linh hồn có một tầng thứ rung động tổng hợp, cùng với một chỉ số đại diện cho thân thể vật lý và một trị số trung bình giữa thân thể vật lý và tư tưởng.

Phạm vi tư tưởng của hầu hết các linh hồn trên Trái Đất, sử dụng chỉ số rung động của kênh này, nằm giữa 3,00 và 6,00. Một rung động 3,00 có nghĩa là linh hồn đã bắt đầu tiến hóa vào tư tưởng mật độ 3. Một rung động 6,00 có nghĩa là linh hồn vừa di chuyển vào tư

tưởng mật độ 6. Đại đa số các linh hồn trên Trái Đất đang rung động giữa mức 3,5 và 4,5.

Một cách điển hình, rung động của tư tưởng cao hơn rung động của thân thể vật lý, bởi vì dạng vật lý di chuyển chậm hơn và có xu hướng trễ sau sự tiến hóa của tư tưởng. Ví dụ, một linh hồn có thể có một chỉ số rung động tổng hợp 4,35 và rung động vật lý là 3,65.

Mục tiêu của chỉ số rung động là để có được một ý tưởng nói chung về việc bạn đang ở đâu trong quá trình tiến hóa. Nó không được thiết kế để sử dụng bởi bản ngã như một sự

phân loại “tôn ti trên dưới”, hay một thiết bị để so sánh bạn với những người khác. Thời điểm duy nhất nó là thích hợp để đánh giá chỉ số của bạn trong tương quan với chỉ số của một linh hồn khác là khi xác định khả năng tương hợp của hai hay nhiều nhiều linh hồn trong mối quan hệ.

Nói chung, nếu bạn và bạn tình của bạn nằm trong khoảng 20 điểm, có nghĩa là trong phạm vi 0,2 trong các chỉ số của mỗi người, thì có một tiềm năng tốt cho sự tương hợp.

Ví dụ, giả sử rung động tổng hợp của bạn là 4,27 và bạn tình của bạn là 4,33. Điều này có nghĩa là các bạn nằm trong phạm vi 20 điểm và các bạn có cơ hội tuyệt vời để giao tiếp một cách rõ ràng với nhau và chia sẻ những sở thích chung với nhau. Quan trọng hơn, nó có nghĩa là các bạn đã làm sạch về đại thể cùng một lượng những vấn đề tình cảm và tâm trí (với một vài biến thiên, tất nhiên, phụ thuộc vào sự chương trình hóa và điều kiện hóa của các bạn). Nói cách khác, các bạn đang ở cùng một nơi trong sự tiến hóa linh hồn. Bên dưới, chúng tôi đã đưa ra một số điểm tham khảo để giúp các bạn xác định tầng thứ rung động của các bạn. Lưu ý rằng hệ thống này được sử dụng với tuyệt đối không có sự phán xét bất cứ

thứ gì. Bạn không là xấu xa hay sai trái nếu rung động của bạn dưới mức 4,5 và bạn cũng không phải là tốt hơn người khác nếu rung động của bạn trên mức 5,00. Tuy thế, nó có nghĩa là, những sự quan tâm của bạn (nơi mà bạn đặt năng lượng và sự tập trung) sẽ khác với những người cao hơn hay thấp hơn tầng thứ của bạn.

Có những đặc điểm nào đó vốn có bên trong các tầng thứ, và điều này sẽ giúp bạn xác định bạn đang ở nơi đâu trong kế hoạch về mọi thứ.

223

https://thuviensach.vn

Rung động trung bình của loài người là khoảng 3,55. Rung động của Trái Đất, vào lúc điều này được viết ra, là khoảng 4,05. Khi Trái Đất thăng lên, có khả năng là một số linh hồn con người sẽ bị “bỏ lại phía sau”, khiến nó khó khăn hơn cho họ để ở lại Trái Đất. Ngay khi Trái Đất đạt đến rung động 4,50 (khoảng giữa của mật độ 4), các linh hồn vẫn đang rung động ở khoảng 3,50 sẽ không có đủ sự tương hợp với Trái Đất để ở lại đây.

Nó đã được nói trước bởi kênh này và những người hướng dẫn của anh ấy rằng một lượng lớn con người sẽ rời Trái Đất trong khoảng 20 đến 30 năm nữa, do bởi các tầng thứ

rung động khác nhau giữa những người đó và Trái Đất. Một phần trăm đáng kể con người đang gia tốc trong sự tiến hóa và sẽ nhịp bước cùng Trái Đất khi cô ấy thăng lên. Đây là nhóm linh hồn sẽ đi vào Thời Đại Vàng mới.

Dưới đây là hướng dẫn cho các tầng thứ rung động khác nhau: Dưới 3,00 – Theo định nghĩa, các sinh mệnh con người bắt đầu ở mức 3,00 và tiến lên từ đó. Tuy nhiên, nó là có thể cho một linh hồn con người nhúng tư tưởng của nó vào các vương quốc thực vật và khoáng vật, rung động dưới mức 3,00. Nói chung, 3,00 đến 4,00 là khoảng của vương quốc động vật, và những linh hồn đang rung động trong khoảng đó bị chi phối chủ yếu bởi các bản năng động vật, bao gồm sự sinh sản, cạnh tranh, sinh tồn và những khuynh hướng liên quan khác.

Rung động từ 3,00 đến 3,50 – Các linh hồn trong khoảng này có khuynh hướng là những người tuân phục, có một tâm lý bầy đàn, tin tưởng vào bất cứ cái gì họ được nói cho biết bởi những người được coi là có thẩm quyền. Toàn bộ cuộc sống của họ tập trung xung quanh việc sinh tồn, sinh sản và cạnh tranh các nguồn lực.

Rung động ở mức 3,50 đến 4,00 – Các linh hồn trong khoảng này bắt đầu thấy rằng họ là hơn những con vật đang đi lại trên đôi chân. Trong khi các cuộc sống của họ vẫn bị chế

ngự bởi sự cạnh tranh và ganh đua để tạo ra một vị trí cho họ trên thế giới, họ phần nào có trí thông minh tinh tế hơn và khá hơn trong kinh doanh và công nghệ. Tuy thế bản năng cạnh tranh sẽ có xu hướng kiềm chế họ tiến lên trên một con đường tâm linh. Họ có xu hướng nghi ngờ những tài lệu giống như trong cuốn sách này, và thường thuộc về các tôn giáo truyền thống. Họ thường tin rằng mục đích của cuộc đời là tích lũy tài sản và để lại gia tài cho các thế hệ tương lai.

Rung động ở mức 4,00 đến 4,50 – Các linh hồn trong khoảng này đang làm việc với chính mình và có thể phần nào tận tâm với sự tăng trưởng cá nhân và tinh thần, nhưng họ

cảm thấy vẫn chủ yếu bị chế ngự bởi bản ngã và những đòi hỏi liên tục của nó. Họ có thể

nhận thấy mình ở trong mối quan hệ với các linh hồn đang rung động trong khoảng 3,50 đến 4,00, và cảm thấy bị bắt lại hay kẹt lại trong một đời sống ngày càng trở nên vô nghĩa. Dựa trên những tiêu chuẩn trần thế, họ có thể khá thành công trong cuộc sống, nhưng sẽ có vẻ

cảm thấy không thỏa mãn, đang ước ao một điều gì đấy lớn hơn. Họ có thể đọc rất nhiều những cuốn sách về siêu hình và tâm linh, thu thập những ý tưởng và những khái niệm, nhưng vẫn chưa có được những trải nghiệm xác thực, mạnh mẽ về bản chất tinh thần của họ.

Rung động ở mức 4,50 đến 5,00 – Các linh hồn trong khoảng này có vẻ tận tâm với sự

tăng trưởng cá nhân và tinh thần của họ, tham dự các khóa học và các buổi hội thảo, gặp gỡ

các nhà tâm linh và nhà tư vấn, và đọc (hay thậm chí viết) các cuốn sách về chủ đề đó. Họ đã có một số trải nghiệm tâm linh, đủ để giữ họ tiếp bước khi thế giới suy tàn dần trong họ. Bạn sẽ thường thấy những người trong tầng thứ rung động này làm việc trong các tổ chức nhân đạo, các hội từ thiện, hay tham gia trong ngành tâm lý học hay chữa trị. Họ có thể dính líu 224

https://thuviensach.vn

nhiều vào các sự nghiệp xã hội, như là làm sạch môi trường hay cứu đói. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng cũng rơi vào loại này, khi nó đại diện cho vương quốc của tâm trí cao hơn. Khi những linh hồn này đạt đến rung động 5,00, họ trở nên hướng thượng hơn và được lấp đầy với tình yêu và tình thương.

Rung động ở mức 5,00 đến 5,50 – Các linh hồn này đã đi vào vương quốc mật độ 5

thấp của tư tưởng, và thường là các vị thầy, những nhà hàn gắn, và những nhà tư vấn, những người đã đạt đến một tầng thứ kiên định trong công việc của họ. Họ có thể khá thành công trong cả ý nghĩa thế tục và nội tâm, đã tìm thấy một mức độ hạnh phúc và mãn nguyện trong cuộc sống của họ. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ đóng góp theo một số cách cho sự

giác ngộ của loài người, thông qua các cuốn sách, truyền thông, hay các hoạt động xã hội.

Mặc dầu họ đã có các trải nghiệm tâm linh thực, hữu hình và đã tận tâm hoàn toàn với sự

tiến hóa của họ, họ vẫn đối đầu với các thách thức từ bản ngã của họ và thế giới. Họ thường liên quan sâu đến việc xóa bỏ các vấn đề đời sống quá khứ, nghiệp, các hợp đồng và các thỏa thuận linh hồn, và đang chủ động tìm kiếm để hợp nhất các mảnh của linh hồn họ. Thách thức lớn nhất của họ thường trong các mối quan hệ mật thiết, khi họ đã đi vào một vương quốc nơi mà không có nhiều những người bạn tình tương hợp. Do đó, nhiều người sẽ đi vào những mối quan hệ con người với các linh hồn thuộc loại rung động từ 4,50 đến 5,00, làm cho việc giao tiếp giác ngộ khó khăn.

Rung động ở mức 5,50 đến 6,00 – Các linh hồn trong khoảng này bao gồm những nhà thần bí và những nhà hiền triết của thời đại chúng ta, cũng như nhiều nhà tâm lý học và nhà chữa trị đã phá vỡ những màng chắn của bóng tối đến điểm mà tư tưởng trội nằm ở một cảnh giới cao hơn. Đến rung động 5,50, nhận thức chung là chúng ta là những sinh mệnh con người đang có một trải nghiệm tâm linh. Ngay khi các linh hồn đạt đến mức 5,50 và cao hơn, châm ngôn, “Chúng ta là những tinh thần đang sống trong các thân thể con người,” thay thế.

Hầu như tất cả mọi thứ về những người trong khoảng rung động này liên quan đến việc phụng sự loài người. Vẫn sẽ có một cảm giác về bản ngã, nhưng nó được xem như một khía cạnh nhỏ bé của một Sinh Mệnh khổng lồ, sáng tạo và thông minh.

Rung động trên mức 6,00 – Ít hơn 1/10 của 1% loài người có một rung động trong mật độ 6 hoặc cao hơn. Mặc dầu tư tưởng có thể đạt đến 12, thân thể con người chỉ có thể

rung động tới mức 4,99 trước khi trải qua một sự chuyển đổi triệt để trong cấu tạo, trở thành thân thể tinh thể ánh sáng mật độ 5.

Do bởi mật độ thấp của Trái Đất, nó đã là khó khăn cho các linh hồn để mang theo các thân thể vật lý của họ khi tiến lên phổ mật độ. Các bạn có các hành giả yoga, các bậc đạo sư, các nhà hiền triết và các đấng lâm phàm đang rung động trên mức 6,00 trong tư tưởng, trong khi đó các thân thể của họ có thể được giữ ở mức rung động khoảng 4,99. Thêm vào với khó khăn trong việc nâng rung động của thân thể lên trên điểm này, một lý do khác mà họ giữ ở tầng thứ này là vì họ cần một thân thể con người nhằm giao tiếp với các học viên của họ.

Khi Trái Đất tiếp tục thăng lên, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều để giữ một thân thể

vật lý có một rung động trên mức 5,00. Như đã nói trong những cuốn sách trước đây của kênh này, hàng triệu linh hồn sẽ đi vào sự thăng lên về mặt vật lý trong những năm sắp tới.

Tại thời điểm hiện tại trên Trái Đất, có khoảng 300 linh hồn có thân thể vật lý đang rung động trên mức 5,00. Họ đã đạt được trạng thái bất tử trong khi đang ở trong một thân 225

https://thuviensach.vn

thể, và các thân thể của họ là không thể bị hư hỏng đối với hầu hết, nếu không phải là tất cả, những yếu tố môi trường.

Với những người vẫn có các thân thể con người rung động ở mức 4,99 và thấp hơn, chúng tôi đã đưa ra một thống kê gần đúng về tầng thứ tư tưởng của những linh hồn này, như

sau (đầu năm 2013):

Tầng thứ Tư tưởng

Số lượng Con người trên Trái Đất

12,00

3

Từ 11,00 đến 12,00

9

Từ 10,00 đến 11,00

147

Từ 9,00 đến 10,00

1.534

Từ 8,00 đến 9,00

17.134

Từ 7,00 đến 8,00

35.808

Từ 6,50 đến 7,00

116.345

Từ 6,00 đến 6,50

1.230.656

Từ 5,50 đến 6,00

15.830.014

Từ 5,00 đến 5,50

93.667.442

Từ 4,50 đến 5,00

624.167.057

Từ 4,00 đến 4,50

1.210.550.010

Từ 3,50 đến 4,00

3.227.978.117

Từ 3,00 đến 3,50

2.010.424.110

Lưu ý rằng những con số này là xấp xỉ, khi mà các linh hồn đang tiếp tục thay đổi thứ

hạng khi họ tiến hóa.

Làm thế nào nâng cao chỉ số rung động của bạn? Thông quan việc thực hành các phương pháp và các kỹ thuật đã đưa ra trong cuốn sách này và những cuốn sách khác, và bằng việc làm một sự tận tâm sâu, hướng nội vào sự tăng trưởng cá nhân và tinh thần. Nó cũng quan trọng là sử dụng thời gian hiện diện với những người có cùng tầng thứ rung động hoặc cao hơn, càng nhiều càng tốt.

Đến đây là kết thúc thảo luận của chúng tôi về các tầng thứ rung động. Chúng tôi là Cái Tôi Cao Hơn của Sal. Một ngày tốt lành.

226

https://thuviensach.vn